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Allur réttur áskilinn.

Jindřich Bayer hefur fullyrt rétt sinn til að vera auðkenndur sem höfundur í samræmi við lög um
höfundarrétt, hönnun og einkaleyfi frá 1988.Allur réttur áskilinn.Engan hluta þessarar útgáfu má
afrita, geyma í eða setja inn í endurheimtarkerfi, eða senda á nokkurn hátt eða á nokkurn hátt
(rafrænt,  vélrænt,  ljósrita,  hljóðrita eða á annan hátt)  án fyrirfram leyfis höfundarins Jindřich
Bayer.

Mig langar til að tileinka það sem ég hef lagt í þessa bók til minningar um móður mína og föður, sem
væru  líklega  enn  með  okkur  í  dag  ef  ég  vissi  þá  hvað  ég  veit  núna.Ég  vona  bara  að  þessar
upplýsingar komi í veg fyrir að aðrar fjölskyldur gangi í gegnum það sem við þurftum að þola.

Tilgangur  þessarar  samantektar  er  að  kynna  núverandi  stöðu  þekkingar  varðandi  notkun
kannabisolíu/þykkni  í  læknisfræði.Allar  upplýsingar  eru  settar  fram  fyrireingöngu  í
fræðslutilgangi, og það erekki sett fram í þeim tilgangi að stuðla að notkun hættulegra
ávanabindandi  lyfja  af  neinu  tagi,  þvert  á  móti.Við  berum  enga  ábyrgð  á  misnotkun  á
upplýsingum í þessari bók.

Jindrich Bayer, mars 2022
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Mottó
„Þú getur ekki rekið hagkerfi af skynsemi án kannabis/hampi, það er ómögulegt verkefni.Sama á
við um læknisfræði – þú getur ekki sinnt læknisfræði vel og skynsamlega án kannabis, þú getur
einfaldlega ekki sinnt starfinu eins og það væri hægt.Ekki vegna þess að ég segi það heldur
vegna þess að það er svona.“ JB

Af hverju er það kallað RSO?
„Jack Herer byrjaði að kalla það Rick Simpson olíuna eða RSO.Rick vildi ekki að það væri nefnt
eftir honum þannig og það tók mig nokkurn tíma að sannfæra hann um að það væri í raun góð
hugmynd.Galdurinn er sá að það eru margar hampi/kannabis olíur þarna úti og það eru margar
leiðir til að framleiða olíu eða seyði og margir sjúklingar hafa verið blekktir til að kaupa olíur eða
seyði af óæðri gæðum.

RSO er framleitt með ákveðinni aðferð, úr tilteknum efnum, og á ákveðinn hátt, svo það ætti að
heita það sem það er - RSO.RSO er ekki BHO (bútan hunangsolía), RSO er afkarboxýlerað og
mjög  öflugt  og  róandi.Besta  RSO  er  95-98%  THC,  1-2%  CBD  og  er  mjög  öflugt  og
róandi.Flestar aðrar tegundir útdrátta munu einfaldlega ekki framleiða olíu sem er eins öflug
lækningalega og oft hafa þær ekki einu sinni verið afkarboxýleraðar á réttan hátt.Við vinnum
venjulega mikið magn af kannabis og aðferð Ricks er mjög skilvirk og straumlínulagað til að
vinna mikið magn.Hægt er að vinna eitt kíló af kannabis og framleiða olíuna á örskömmum tíma
með því að nota búnað sem auðvelt er að finna víðast hvar í heiminum.Aðalatriðið er að gera
lyfið eins fljótt og auðið er svo sjúklingurinn þyrfti ekki að bíða.JB”

„Rick byrjaði ekki að kalla þetta RSO, það gerðu aðrir.Það er gott orð, þar sem það leiðir fólk til
upplýsinga Ricks um aðferðir og efni.Rick hefur réttilega áhyggjur af fólki sem kallar olíu sem
ekki er framleidd eftir aðferðum hans og mælti með upphafsefni til að framleiða Phoenix Tears
eða RSO.Hann veit hvað virkaði í hans víðtæku reynslu af að meðhöndla sjúklinga og hann vill
tryggja að mjög veikt fólk fái það sem hann veit að virkar, en ekki eitthvað sem „gæti verið eins
gott“ með sama nafni...“ Matthew

„Ég er ævinlega þakklátur fyrir að hafa fundið Rick Simpson og JB... breytti lífi mínuLaurie”

„Án Rick og myndbandsins hans hefði ég ekki vitað að það læknar krabbamein ... þó ég hafi
verið notandi og ræktandi í um 27 ár vissi ég ekki að það hefði þessa eiginleika í því ... núna
geri ég það þökk sé Rick Simpson . .. og án áræðni hans og hreinskilni myndum við öll lifa í
myrkri um það ...þess vegna held ég að RSO sé gott nafn yfir olíuna ...en RSO verður að fara
eftir leiðbeiningum RS ...ekki einhver annarhugmynd einstaklingsins um hvað sé best ... ef það
er ekki bilað - ekki laga það.“ Pétur

„Þegar ég vann á sjúkrahúsinu vorum við að vinna mikið magn af kannabis...Við erum að tala
um hundruð punda... fyrir hverja útdrátt!Það er ótrúlegt hversu mikið co2 eða type n bútan þú
ferð í gegnum.Ég viti af og gerði allt í kúluhasj fyrst og dró það síðan út.Hins vegar er BHO í
raun lægra í THC en RSOEf þú ert að reykja það, viltu hafa það eins hreint og hægt er fyrir
lungun.Ef  þú  ert  að  borða  það  getur  líkaminn  tekist  á  við  smá  plöntuefni  án
vandræða.Naftaaðferðin virkar best ef þú ert að búa hana til heima til neyslu.Ekki margir hafa
aðgang  að  rannsóknarstofu  eða  bútani  í  læknisfræði  til  að  gera  BHO  útdrátt  og
tómarúmhreinsun til að draga úr óhreinindum.Aðferð Ricks virkaði fyrir mig og ótal aðra sem ég
sé enga þörf á að laga eitthvað sem virkar óaðfinnanlega!“ Lee

„Mér er alveg sama hvað það heitir!!!Vinsamlegast kallaðu það hvað sem þú vilt en ekki rusla
manni eins og Rick sem hefur bjargað þúsundum mannslífa og hefur gefið allt sitt líf til að dreifa
orðinu.Það er bara ekki rétt!!” Donna
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„Ég kalla þetta hampoliu alltaf, því það er það sem það er, það er í orðabókinni, bara annað orð
yfir kannabis.Þetta er gamaldags hugtak, en rétt hugtak engu að síður.Við vitum öll hvað hann
er að tala um." Dion

„Bútanútdráttur er ekki afkarboxýleraður.Það kemur út við of lágt hitastig.Ég nota ISO 99 og hef
verið örvæntingarfull og notaði 91 prósent ISO.Það virkaði vel og þetta er bara ég.Ég byrjaði að
gera þetta aftur árið 93 með náttúruvæddu áfengi en þetta er bara ég þar sem ég er ein af
mörgum.Svo lengi sem allur leysirinn þinn er soðinn af, myndi ég segja að það sé öruggara en
það sem flestir munu borða í hádeginu.

Þetta lyf bjargaði lífi mínu þegar ég lá á dánarbeði.Olía var gefin og hún var bæði gerð úr nafta
eða ISO og svo lengi sem allur leysirinn er soðinn út, þá var aldrei hægt að sjá muninn.Þakka
ykkur öllum fyrir að deila þekkingu, hún er ómetanleg og vísindin eru röð rannsókna sem eru
endurtekin  aftur  og  aftur.Eftir  því  sem  ég  skil  er  THC  í  grundvallaratriðum  að  kæfa
krabbameinsfrumur og stöðva hinar krabbameinsfrumurnar dauðar en skaðar ekki heilbrigðar
frumur svo framarlega sem þú ert að innbyrða sterka olíu með THCa hitað að því marki að það
breytir því í THC og virkjar þar af leiðandi THC með hita.

Spurningin mín er hvernig á að vita hvenær það er að fullu afkarboxýlerað.Bob og Ann á Willow
Creek Springs Ca er Youtube myndbandið mitt og sýnir mér eftir að mér var sagt að ég ætti 3
vikur eftir.Tveimur árum seinna segi ég gleðilega páska og það er mín trú að allir, veikir eða
ekki,  ættu að taka þetta lyf  líka í  forvörn.Þú þarft  ekki  að  bíða eftir  að fá krabbamein eða
einhvern annan sjúkdóm.Ást.” Bob

-- Vel útskýrt og vel sett, Bob, takk fyrir.Auðveldasta leiðin er að setja olíuna í bolla úr ryðfríu
stáli  og setja í  ofn stilltan á 130°C í  um klukkutíma eða lengur.Eða þar til  engin virkni er á
yfirborði olíunnar.Bestu kveðjur og gleðilega páska til þín.JB

„BHO og RSO eru tveir ólíkir heimar þegar kemur að lækningu, gott RSO er næstum ómögulegt
að finna í lyfjabúðum, ég hef margoft reynt að vekja áhuga þeirra - sumir hafa mikinn áhuga
aðrir ekki.Búðu til þitt eigið er nógu einfalt, ég úðaði áfenginu af fyrstu lotunni minni á vélarhlífina
á bílnum mínum á sólríkum degi í Pyrex tertudiski.Þessi fyrsta litla lota breytti lífi mínu.

Ég geri bæði RSO og BHO ÞAÐ ER ENGINN SAMANBAMUR EF ÞÚ ERT VEIKUR OG VILT
LÆTA BETUR --- ÞÚ VERÐUR AÐ TAKA RICK SIMPSON GERÐAROLIÐ - RSO er einfalt, það
þarf  ekki  að  festa  það  samt.Notaðu  gott  brumefni  og  þú  færð  góð  lyf.Ég  held  að
tímasetningarnar sem notaðar eru til að búa til þetta tvennt séu lykilástæðan fyrir muninum.Hiti
virkjar RSO græðandi eiginleika. Michael

„Töfrarnir eru í kúlulaga höfðinu á tríkóminu.Hvergi annars staðar er THC til á plöntunni.Álverið
framleiðir  THC  til  að  vernda  æxlunarhluta  sína.Því  nær  sem  þú  kemst  þessum  hlutum,
brumunum, því fleiri trichomes.Þess vegna hafa brum mest lyf sem völ er á.Þetta eru vísindi,
ekki vangaveltur.Takk aftur Rick fyrir að hvetja mig til að búa til bestu olíu sem ég get.Falleg tær
gulgul olía.” Toni

"Það er þekkt sem RSO vegna herferðar minnar á samfélagsmiðlum." JB

Hár THC eða há CBD olía?
„Ég er hálf ringlaður.Vinur minn er með 4. stigs nýrnakrabbamein og krabbamein í lungum.Er
best að gefa háa CBD olíuna eða THC olíuna?CBD olían hefur aðeins snefil af THC?Ég fékk
honum tíu gramma túpu og það hefur 18% CBD og minna en 1% THC.Er ég að fara rangt með
þetta?" Richard

-- "Já það er það ekki, þú verður að fá alvöru RSO."Mikees
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-- 95-98% THC er ekki 18% CBD, er það?Segðu þeim sem útvegaði þér það að hætta að gera
það.Mikil CBD markaðssetning mun drepa marga grunlausa sjúklinga eins og það virðist, það er
sorglegt.Af hverju geta þeir ekki einfaldlega fylgt leiðbeiningunum sem virka virkilega?Notkun á
háum CBD olíum er mjög takmörkuð, þær virka ekki svo vel jafnvel við húðsjúkdóma, ég skil í
raun ekki hvers vegna allir eru svona pirraðir á þessari CBD vitleysu.Já, það er líka öflugt lyf, en
notkun þess er í raun aðeins takmörkuð í samanburði við raunverulegt RSO.

95-98% THC, 1-2% CBD, afar öflugt og róandi og vellíðan; það er besta olían þín og það er það
sem virkar  best.Prófaðu  þetta  fyrst.Þegar  þú  gerir  það  muntu  ekki  snerta  eða  fara  nálægt
þessari háu CBD olíu og þú munt þekkja muninn og enginn mun rífa þig af.RSO fyrst.JB

„Ef við gerum olíuna úr tilteknum stofni sem inniheldur 20% THC, hvernig er þá hægt að fá 98%
úr henni?Skil þetta ekki." Uppstig

-- Ef það er vel síað og soðið niður, færðu frekar auðveldlega olíu með um 95%.98% krefst
aðeins meiri færni eða einstaklega gott álag.Ekki einblína á tölurnar of mikið, vertu viss um að
olían sé eins öflug og róandi og hún getur verið.Þú getur líka endurgert það til að gera það
öflugra.Allar þessar upplýsingar eru í Rick Simpson bókuninnirafbók.JB

„Ég var með mjög stórt fituæxli á upphandlegg sem læknirinn minn vildi fjarlægja.Eftir um það bil
mánuð af 2 eða 3 sinnum notkun á olíu staðbundið er það núna á stærð við krónu!Ég er líka
með hryggskekkju og hrörnunarsjúkdóm og fæ STRAX léttir með staðbundinni notkun hvenær
sem ég er með verki!Það slær mig bara í burtu!!“ Jill

„Maðurinn minn var með smá krabbameinsskemmd á enninu sem hvarf alveg eftir mánuð eða
svo eftir að hafa borið olíuna á.“ Gína

„Þessi planta er sannarlega gjöf.“ Chelle

„Ég hef mjög gaman af þessari síðu og þeim upplýsingum sem ég get lært af henni.Hins vegar
eru  svo  vonbrigði  að  heyra  að  önnur  kannabisefni  fyrir  utan  THC  séu  sett  niður  sem
aukaefni.Þessi stúlka, og foreldrar hennar, líta ekki á CBD sem aukaatriði.Það hefur gefið henni
líf.Var það ekki THC sem gerði það, var CBD.Hættu að skíta um allt takk.Þú ert að letja fólk frá
því  að prófa háa CBD stofna þegar það getur raunverulega hjálpað þeim.Hátt  THC er ekki
svarið við öllu og þess vegna eru fleiri en einn kannabínóíð í plöntunni.“ Tina Babcock

„JB svaraði  um lungnakrabbamein  ekki  Dravet  heilkenni,  enginn  er  að  skíta  yfir  neitt.Hvað
varðar krabbamein greinir sjúklingurinn frá og vísindarannsóknir benda til þess að THC sé það
sem drepur krabbamein.Það eru nokkrar rannsóknir sem segja að CBD sé gagnlegt fyrir sumar
tegundir krabbameins en fáar í samanburði við rannsóknirnar sem gerðar eru með THC.Nú er
flog og sum önnur skilyrði há CBD það sem þú ert að leita að. Kellin

-- Kellin og Tina, olíurnar sem við notum virka líka á flog.Og sjúklingar myndu ná óviðjafnanlega
betri  árangri  ef  þeir  notuðu  hið  raunverulega  og  reyndu  að  lækna  orsökina  en  ekki  bara
einkennin.

Ég er ekki að leggja CBD niður, það er mjög öflugt lyf út af fyrir sig og ég held að það sé frábært
í  tyggigúmmíi fyrir  börn o.s.frv.,  til  dæmis.En ef  þú vilt  raunverulegan kraft  þarftu hrottalega
öflugasta RSO og fullt af THC.Prófaðu það einfaldlega á húðsjúkdómum og sjáðu hvort bruni
eða sár grói hraðar með alvöru RSO eða með lággæða hágæða CBD útgáfu af því.Ég hef séð
það með eigin augum, ég þarf ekki að gera tilraunir með háar CBD olíur fyrir mig.Ég vil það
besta fyrir sjálfan mig sem og sjúklinga mína.Flestar háar CBD olíur eru af annarri gæðum í
samanburði við besta og öflugasta og róandi RSO með 95-98% THC.

Helsta vandamálið þitt er að þú keyptir þig inn í eina kannabínóíðkenninguna sem Big Pharma
er  að knýja  fram svo þau gætu hagnast  á  kannabislyfjum.Þú vilt  í  rauninni  ekki  lyfbyggt  á
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stökum kannabínóíðum, þú vilt öflugustu og róandi olíuna til að ná sem bestum árangri.

Og þú getur ræktað plönturnar sjálfur og þú getur búið til olíuna sjálfur líka, þú þarft í raun ekki
að kaupa hana frá stórum lyfjafyrirtækjum sem munu reyna að setja gífurlegan verðmiða á
afkarboxýlerað kannabisplastefni af ástæðulausu öðru en græðgi þeirra .

Þú gætir og mun líklegast þurfa kíló af olíunni einn daginn - fyrir þig eða fjölskyldu þína - hversu
mikið viltu borga fyrir hvert gramm?Pekk er of mikið, ef plönturnar væru ræktaðar utandyra og í
stórum stíl.Svo engir sérskattar, ekkert svoleiðis.100% löggilding er eina leiðin til að fara og það
verður að gera það núna, það er engin ástæða til að láta hundruð milljóna sjúklinga um allan
heim þjást.Ekki hika við að rífast um það; en það er um það bil það eina sem þú getur gert í því
samt.Bestu kveðjur, JB

„Ég get ekki gert mér grein fyrir því að nota svona mikið kannabis á einu ári, en ég mun ekki
hika við að deyja við að reyna.“ Susie

„Vinsamlegast haltu áfram að útskýra eins og þú hefur, ég er að taka minnispunkta og læra eins
mikið og ég get af þér um hvað er gott  fyrir  hvað og svo framvegis, ég vil  vera tilbúinn og
undirbúinn með rétta þekkingu fyrir mig og minn...Ef þú sagðir ekki frá því að þú þyrftir háan
THC hefði ég haldið að allt væri í lagi, ég er þakklátur fyrir ALLAR UPPLÝSINGAR.“ Vicky

„Rick hefur alltaf haldið því fram að það sé hátt THC sem er mikilvægt til að gefa þér bestu
möguleikana, það er augljóslega það sem hann náði bestum árangri með.Það er margt sem
CBD gæti  verið  betra fyrir,  það er  venjulega notað á börn  fyrir  Dravet  heilkenni,  ADHD og
alvarlega þráhyggjuröskun vegna þess að margir eru enn hræddir við að fá börn of háa.THC er
það sem fær þig háan.Ég hef fundið fólk sem notar háa THC olíu til að meðhöndla meirihluta
fólks en ef sjúklingurinn svarar ekki eins og vonast var eftir skiptu þeir yfir í háa CBD og þetta
hefur virkað betur.

Ég  býst  við  að  allir  séu  mismunandi  og  hvert  krabbamein  er  öðruvísi.En  þangað  til  allar
nauðsynlegar rannsóknir eru leyfðar er líklega best að halda sig við aðferð Ricks.Hátt  THC,
ríkjandi vísbending í kjölfar samskiptareglunnar.Það er sagt að ef byrjað er á litlum og tvöfalda
skammta á 4 daga fresti getur sjúklingurinn byggt upp þol fljótt og alvarleg syfja minnkar eftir
smá stund á olíunni.Rick's olía er 95-98% THC en geðvirku áhrifin munu ekki skaða þig.

Og þegar ég reyni að ákveða hvers aðferð ég á að fylgja, þá trúi ég að enginn hafi haft meiri
reynslu af þessu lyfi en Rick.Ég hef séð hollensku aðferðina og hugsaðu bara ef einhver er að
deyja af hverju myndirðu þynna lækninguna?“ Nick

„Þar sem ég hef heyrt um háar CBD olíur sem hjálpa til við krampa, hef ég alltaf verið þeirrar
skoðunar að ef þessir foreldrar myndu gefa barninu sínu blending en ráða yfir indica olíu myndi
barnið lækna.Ég veit að CBD olíurnar stjórna flogum og ég er svo fegin að EITTHVAÐ getur
hjálpað krökkum eins og Charlotte en ímyndaðu þér þá lækningu sem gæti gerst ef THC og
annað litróf kannabisefna í plöntunni væri gefið.Svo barnið þitt sefur mikið vegna THC, líkami
þeirra mun aðlagast skammtinum.Ég held bara að full planta sé gagnlegust, ekki einn útnefndur
kannabínóíð. Sara

„Fjölmiðlar halda áfram að einbeita sér að því að aðskilja kannabisefnin, en það hefur verið
sannað  að  bæði  THC  og  CBD  drepa  krabbamein  og  minnka  æxli.Rick  Simpson  olía  úr
Cannabis Indica er lyfið sem læknar Landon og Brave Mykayla og marga aðra og allir geta búið
það til.Ekki  láta  fjölmiðlana  láta  þig  halda  að  þú  þurfir  að  bíða eftir  þessari  lækningu,  eða
aðskilja CBD!THC virkar líka með endókannabínóíðkerfinu okkar. Hanan

„Ég hef fundið nokkrar síður á netinu sem segjast selja háa CBD olíu án THC.Ég er heppinn og
heilbrigður  en  velti  því  fyrir  mér  hvort  þetta  væri  peninganna  virði  til  að  taka  sem
fyrirbyggjandi.Ein er alvöru vísindaolía.Þeir segjast senda til allra 50.Einhver?" Mike
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„Alvöru  vísindaolía  er  unnin  úr  iðnaðarhampi,  sem  hefur  ekkert  efnislegt  THC.Skrefið
mittmamma er að taka CBD olíu og RSO fyrir ALS.CBD olían hefur kosti,  en ég held að án
hinna kannabisefna sé hún ekki eins áhrifarík, ef yfirleitt. Jennifer

„Í minni reynslu við að búa til og nota ýmsa stofna og blöndur af olíu, hefur mér fundist CBD
Only gerðin vera árangurslaus eða minna áhrifarík.Sem fær mig til að trúa því að það verði að
vera að minnsta kosti lítið hlutfall af THC eftir, til þess að CBD-efnin geti verið áhrifarík á hvaða
heilsufarsvandamál sem það er að lækna. Ríkur

„Mjög  oft  munu  þessar  vörur  ekki  standast  væntingar,  sérstaklega  hvað  varðar  innri
notkun.Þegar borið er saman við raunverulegt RSO (þ.e. afkarboxýlerað afar öflugt og róandi
kannabisplastefni  með  um  95%  THC),  munu  CBD  vörurnar  fölna  í  samanburði  í  flestum
tilfellum.Þeir munu virka frábærlega fyrir húðsjúkdóma og staðbundna notkun í snyrtivörum, til
dæmis.Þegar  þeir  eru  notaðir  innbyrðis  munu  þeir  vera  mun  minna  árangursríkur  en
raunverulegur RSO, í meirihluta tilfella aftur.

CBD  olíur  eru  einfaldlega  öðruvísi  vara  og  þær  uppfylla  ekki  skilyrðin  fyrir  alvöru  RSO.Í
samanburði við raunverulegt RSO, þá verða CBD olíur mjög oft  aðeins of dýr fölsk von.Því
miður.

Svo  aftur,  eins  og  alltaf,  framleiddu  þína  eigin  olíu  þegar  mögulegt  er,  vinndu  alltaf  með
öflugasta og róandi brumefni sem þú getur fundið.Einstaklega öflugir og róandi indica ríkjandi
stofnar með 20% THC eða meira virka best og gefa bestu uppskeruna.Aðeins það besta virkar
best.Vertu meðvituð um það og láttu  engan rífa þig.Líf  þitt  gæti  verið  í  húfi,  farðu virkilega
varlega.Mjög oft hefurðu bara eitt tækifæri og þú færð ekki annað tækifæri, ekki gleyma því.

Ýttu á löggjafana þína til að lögleiða ræktun og vinnslu á kannabis/hampi plöntunni óháð því
hversu mikið THC er.Biddu þá um að stjórna því um það bil eins mikið og þeir stjórna maís eða
tei.THC  og  plastefnið  verndar  plönturnar.Og  ég  held  að  plöntur  sem  geta  framleitt  svona
einstaklega öruggt og áhrifaríkt lyf eigi bestu verndina skilið.Ertu sammála?" JB

Aukaverkanir
„Ég skoðaði dagatal símans míns til að sjá hvenær 8. febrúar var.Þetta var föstudagskvöld og
hann sagðist hafa sofið til mánudagsmorguns.Haha, blessað hjarta hans.Þegar ég tek gramm
beint upp, þá skil ég það.Bless blessi blessi hann.” Maranda

„Þegar ég byrjaði að taka olíuna fékk ég „hræðilegar“  aukaverkanir,  ég hlýt  að hafa borðað
hálfan kassa af kleinuhringjum!!!Ha Ha Ha!!!Ég vildi að ég ætti  meira, ég svaf frábærlega!Á
hverjum degi hlakkaði ég til kvöldsins svo ég gæti sofið.Ég myndi taka smá olíu klukkan 7:00
sofna um 9:30 og sofa til 8:30.Dásamlegt!!!” Tommi

„Það er kaldhæðnislegt að við heyrum svo margar sögur af fólki  sem tekur kannabisþykkni,
daglega, án hryllingssögur, engin fíkn, engar aukaverkanir eða tengd dauðsföll en staðbundnir
löggjafar  berjast  gegn  ræktun,  notkun  og  sölu  á  marijúana  í  þágu  „almennings“
öryggisáhyggjur“,  sem  er  hylja  yfir  hollustu  þeirra  við  Big  Pharma  og  fjárhagslegar  mútur
„Booze-Baron“ til að takmarka vöxt kannabisiðnaðarins í Bandaríkjunum...“ Raphael

„Byrjaði að gefa föður mínum olíuna í vikunni.Háþróað krabbamein í blöðruhálskirtli sem hefur
breiðst  út  í  suma  bletti  á  beinum.Enn  sem  komið  er  sefur  hann  mikið  og  hefur  fengið
matarlystina aftur.Hann var ekki að borða neitt vegna geislaverkja í hálsi.Sumt af kvíða hans
hefur líka breyst í að því er virðist glaðan gang í höfðinu á honum!

Hann er enn að fá verkjalyf á sjúkrahúsi sem eru gagnleg við bráðum verkjum þar til allt er undir
stjórn.Læknarnir vita samt ekki um olíuna.Við gáfum meira að segja í skyn hugmyndina um að

- 7 -



sameina  olíu  með  lyfjum,  en  læknar  komu  til  baka  með  uppspuni  um  ógurlegar
aukaverkanir.Langaði að biðja þá um að sýna okkur rannsóknirnar, en vil ekki tefla lausn pabba
í hættu þar sem við höfum veriðmerkt sem „erfitt“ til að efast um þörfina á of miklum lyfjum sem
gera hann verri og verri.

Ég myndi  ekki  óska  mínum versta  óvini  krabbameinsmeðferðar  á  sjúkrahúsi.Ég  hafði  heyrt
hryllingssögurnar, en ég býst við að á einhverju stigi hafi ég haldið að hlutirnir yrðu öðruvísi fyrir
pabba.Vona innilega að það sé ekki seint." Edmund

-- Edmund, þeir höfðu rétt fyrir sér varðandi hugsanlegar aukaverkanir, en þær myndu stafa af
efnunum sem þeir gefa honum, ekki af olíunni.Því fyrr sem þú færð hann heim og fyllir hann
fullan af olíu því meiri líkur eru á því.Það er aldrei of seint að byrja á olíunni, spurningin er bara
hvort það sé ekki of seint fyrir hana að komast á undan sjúkdómnum.En það er beintengt því
hversu mikla olíu þú kemst í hann og hversu hratt.

Með þessu er ég ekki að segja að þú ættir ekki að fylgja siðareglum eða að þú ættir að byrja
með stóra skammta.Fáðu hann heim, fylgdu siðareglunum og við skulum vona það besta.JB

„Halló Jindrich, mig langar að deila nokkrum „aukaverkunum“ olíunnar.Í fyrsta lagi hef ég verið
að búa til mína eigin í nokkurn tíma núna og líka að kaupa eitthvað á apótekum (eins og mitt
eigið betra!), ég er ekki með neinn sérstakan sjúkdóm eða sjúkdóm, hef líklega innbyrt nálægt
30 ml síðan 2012, svo...

– Get ekki drukkið áfengi lengur...eitt glas af víni og ég er úti!Ég var ekki að reyna að hætta að
drekka en í alvörunni er líkaminn minn að hafna því algjörlega og það er mjög gott að vera
hreinskilinn!!

-- Lithimnan í augum mínum er alveg græn...ekki fleiri litlir brúnir punktar hér og þar (ef þú þekkir
lithimnufræði, þá eru þessir litlu punktar vísbending um bilanir í líffærum eða jafnvel dauða), svo
skýr augu þýðir frábæra heilsu!

-- Sama áhrif fyrir 10 ára smalahundinn minn, hrein augu og mikla orku!(Hann hefur fengið um 6
skammta).Olían og allar óvæntu aukaverkanirnar!!Þakka þér og Rick fyrir alla viðleitni ykkar til
að deila þessu lyfi með heiminum.Mikið ást, Estelle“

Q.Er til farfuglaheimili í Kaliforníu eða Colorado þar sem ég get orðið heimilisfastur löglega og
fengið olíu til að lækna krabbameinið mitt?Takk.

A.Þetta er góð spurning, David Carpenter.Eftir því sem mér var sagt þá þarftu bara heimilisfang
mótel og þá getur læknirinn skrifað upp á kannabis fyrir þig.Þannig að ég held að það þurfi ekki
að borga aukagjald einhvers staðar.En ef einhver með viðskiptahuga er að lesa þetta, leyfi ég
mér bara að segja að margir  víðsvegar  að úr heiminum hefðu ekki  á móti  því  að fljúga til
Colorado eða Kaliforníu til að fá meðferðina.Það er ekki lausn fyrir alla og þeir sem eiga enga
peninga munu ekki hafa þann möguleika, en það myndi örugglega hjálpa mörgum öðrum sem
myndu eða gætu hjálpað öðrum síðar.JB

Þegar sjúklingar sem hafa tekið krabbameinslyf byrja að nota olíuna er það fyrsta sem olían þarf
að gera að afeitra líkamann.Svo það þarf stundum til dæmis 120-150g af olíunni áður en hún fer
að  herja  á  krabbameinið  sjálft.Það  er  í  raun  ekki  góð  hugmynd  að  taka  krabbameinslyf,
sérstaklega þegar það er algjör óþarfi í ljósi þess að læknakerfið hefur vitað um kannabis sem
lækningu við krabbameini í tugi ára.JB

„Ég skrifaði bara í síðustu viku um uppköst á olíunni.Ég hætti að lokum og er enn að nota sömu
lotuna af olíu.Mér líður frábærlega núna.Ég held að ég hafi verið að afeitra öll lyfin úr kerfinu
mínu.Þetta var ömurleg reynsla en detox er aldrei skemmtilegt.“ Robin

„Ég veit það ekki með vissu en ég giska á að þú hafir tekið of mikið of snemma.Það er eitthvað
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sem heitir að verða of hátt og það getur valdið uppköstum hjá sumum.Ég veit þetta af eigin
reynslu.(Ég  áttaði  mig  bara  á  því  að  þetta  hljómaði  hálf  niðurlægjandi.Ég  meinti  það  ekki
þannig.)“ Tina

„Tina, ég hugsaði þetta líka og hafði margar spurningar um hvers vegna ég væri svona veik.Ég
trúi því virkilegavar afeitrun vegna þess sem kom fyrir mig í desember síðastliðnum.Mér var sagt
af krabbameinslækninum mínum að ég væri á „lokastigi“, ég hefði orðið uppiskroppa með olíu
og fengið æð af Zometa til að styrkja beinin mín.Í ljós kom að olían virkaði sem ofnæmislyf og
bjargaði mér frá áhrifum Zometa.Af  olíunni  varð ég lystarstol,  var með mikla verki  þar sem
Zometa var að fara inn í beinin á mér og ældi, fékk kuldahroll og lagðist inn á sjúkrahús.

Frá því atviki gat ég ekki einu sinni setið á indverskum stíl vegna þess að liðamót og mjaðmir
voru svo sárir.Þegar ég byrjaði aftur á olíunni var ég fín fyrst en varð svo smám saman veik.Ég
varð svo mjög veik og þegar ég var að æla í marga daga og ömurleg gerðist eitthvað skrítið, allir
liðir losnuðu og ég er ekki lengur með verki í liðum eftir 6 mánuði.Ég er aftur sveigjanlegur.Ég
get bara trúað því að olían hafi fengið þessi vitleysu úr liðunum á mér sem getur verið hjá þér í
eitt ár. Robin

„Það er mjög mikilvægt að koma eins miklu og hægt er inn í lokasjúkling eins fljótt og auðið
er.Flestir endalausir sjúklingar hafa gengist undir lyfjameðferð/geislun, verkjalyf o.fl.Passaðu að
það sé gert rétt og byrjaðu að taka eins mikið og mögulegt er eins fljótt og hægt er og ég myndi
ekki hætta að taka það að minnsta kosti fyrr en krabbameinið er alveg farið!“ Bonny

„Þegar læknar þínir segja þér, „þú ert hætt“, myndirðu ekki vilja prófa hvað sem er þarna úti?
Hugsa um það...Eftir  svona greiningu,  hverju  hefurðu að tapa?Ég á  frænku sem er  á  lífi  í
dag...vegna þessarar olíu...Þarf ég að segja meira?" Carol

„Þetta er ég frænka hennar.Það virkaði virkilega." Joanne

„Ég fór í hálft maraþon, ég safnaði 5000 dollara fyrir krabbameinsrannsóknir.Ég vissi ekki að
það væri nú þegar til helvítis lækning og þeir myndu ekki gefa mér hana....Þeir gáfu mér mjög
sterka lyfjameðferð tvisvar.Þeir eyðilögðu lifrina mína; þeir eyðilögðu nýrun mín.Þeir sendu mig
heim til að deyja í apríl á síðasta ári.Þeir sögðu að ég myndi ekki lifa í sex vikur.Og hér er ég í
dag, enn á lífi, því ég fann PhoenixTears.ca og Rick Simpson sýndi mér hvernig ég ætti að búa
til mín eigin lyf svo ég gæti verið hér í dag.

Við  þurfum  að  segja  öllum  frá  þessari  lækningu.Allir  þurfa  að  vita:  það  eru  raunverulegar
læknisfræðilegar marijúanavörur sem hjálpa þér að lifa og hjálpa vinum þínum að lifa sem eru
með krabbamein.Allir þurfa að vita: enginn þarf að deyja úr krabbameini.Það er til lækning, það
hefur alltaf verið lækning.Þeir bara...Big Pharma mun ekki láta okkur fá það.Hvernig þora þeir?!
Krabbameinsrannsóknir eru margra milljarða dollara iðnaður.Og hvað eru þeir að gera?Þeir eru
að drepa fólk eins og mig með eiturlyfjunum sínum.Það er kjaftæði!Það er til lækning!Phoenix
Tears olía virkar!Segðu öllum.Vinsamlegast!” Joanne

„Hæ Rick Simpson, ég hef trú á olíunni og er núna að nota hana fyrir móður mína sem er með
krabbamein, en ég er með spurningu, þú segir að það ætti að neyta 2 aura á þremur mánuðum,
en mamma mín er mjög veik vegna sjúkdómur og bara tekinn sem eyri og er að fara að mæta
þrjá mánuði, en er samt að taka það, og ég vil vita hvort það sé sömu áhrif, því þú sagðir að það
ætti að vera eftir þrjá mánuði.Vinsamlegast svaraðu mér skilaboðunum því ég hef áhyggjur.“
Esmeralda

„Ekki hafa miklar áhyggjur af því hversu mikið hún hefur tekið hingað til.Haltu bara áfram að
reyna að fá hana til  að borða aðeins meira.Segðu henni að borða stærri  bita en hún hefur
nokkru  sinni  áður,  þegar  hún  fer  að  sofa  á  kvöldin  mun  hún  smátt  og  smátt  geta  borðað
meira.Gakktu úr skugga um að hún borði stærri skammt á kvöldin og hún mun byggja upp þol
hraðar.Pabbi minn gerði það sama fyrstu þrjá mánuðina.Það tók hann langan tíma áður en hann
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gat borðað meira en hálft gramm á dag og krabbameinið var að hverfa jafnvel þegar hann var
varla að borða 1/4 gramm á dag-(æxlið var að minnka).Núna er hann allt að um gramm á dag
og hann hefur borðað meira en hundrað grömm á 10 mánuðum.Gangi þér vel!" Jose

„Hæ allir, ég á vin sem er að reyna að lækna langvarandi tilfelli af lyme-sjúkdómi með hreinu CO
(um 70-80% THC og búið til úr lífrænu kornalkóhóli) sem var keypt af mjög virtum, einkareknum
olíuframleiðanda.Þegar hún náði um 3/4 grömm á dag fyrir um 3,5 vikum byrjaði hún að vera
með lystarleysi, ógleði með hléum og mjög mjúkan kúk (næstum niðurgang) kl.að minnsta kosti
3 sinnum á dag - þetta er enn að gerast núna og hefur ekki batnað neitt, en hefur heldur ekki
versnað, sem er gott.

Á hverjum einasta morgni í mánuð núna, sleppir líkami hennar bókstaflega öllu í ristlinum að því
er  virðist,  og lyktina má greina í  hinum enda hússins (afsakið TMI!)  Skrýtið  er  að kúkurinn
hennar byrjaði að lykta mjög eitrað. ..næstum eins og efni, um viku eftir að skammturinn hefur
verið hækkaður úr 1/2 í 3/4 úr grammi.Lyktin er svo skrítin--lyktar ekki einu sinni eins og kúk!!

Hún er núna á gramminu á dag (síðustu 1,5 vikur),  og þetta er  enn svona,  ef  ekki  aðeins
verra.Það eru engin önnur vandamál eða vandamál af neinu tagi, og hún er í raun að lækna
hratt og gengur svo miklu betur en hún hefur gert undanfarin 10+ ár af sýklalyfjum, náttúrulyfjum
o.s.frv.Hingað til hefur batinn á heilsu hennar verið afar stórkostlegur...til hins betra!!Er þessi
eiturlyktandi kúkur sem stafar af því að lyme bakteríur deyja, afeitrun eða einhverju öðru?Ég
hafði reyndar velt því fyrir mér hvort hún gæti mögulega verið með ristilkrabbamein eða annað
krabbamein sem olían sér um, sem gæti verið að valda hræðilegu lyktinni og tíðum mjúkum
kúki.Einhver ráð þarna úti??Er þetta eðlilegt?"

„Þessu  má  búast  við.Þegar  þú  ert  á  olíunni...(ef  hann  er  rétt  gerður)  gerir  líkaminn  mikla
afeitrun.Einfaldasta leiðin til að lýsa því er...allt sem kemur inn í líkama þinn sem lyfið líkar ekki
við, það mun finna leið til að reka úrganginn út.Það hljómar eins og veitandinn þinn viti hvað
hann eða hún er að gera vegna þess að þessi einkenni sem þú ert að spyrja um koma fyrir
okkur öll  eða sjúklinga okkar.Þessi  tegund einkenna varaði  við konuna og ég í  meira en 3
mánuði.

Það eina sem truflar mig er THC og CBD teljast til vörunnar.Þegar við framleiðum erum við að
meðaltali 93-97% THC og á milli 1,34 og 1,59% CBD.Þetta er aðeins hægt að ná með því að
skipta um leysi eða með því að breyta afkarboxýleringu á umræddri vöru.“

-- Bættu hampi fræjum við mataræðið, þau munu stjórna kúknum mjög fljótt.Þegar það er of
rennandi þarftu að bæta við einhverju föstu.Og það eru fræin.Gakktu úr skugga um að hún sé
ekki að taka neinar efnatöflur.Lyktin er afeitrun, ekkert til að hafa áhyggjur af.“ JB

„Aukaverkanir eru ma: að horfa á teiknimyndir alla helgina. Matt

Hvaða stofnar/afbrigði?

„Ég er með Richard í  þessu.Ertu með lista yfir  stofna sem hefur verið sannað að virka?Frá
hvaða fræfyrirtækjum er gott að panta?Ég pantaði bara nokkur fræ.Hvað er það sem ég ætti að
leita að í góðu stofni?THC, CBD, indica vs sativa?Stofninn sem ég pantaði er með THC-gildi 18-
23% og CBD á bilinu 0,7-1,0%. Cisco

-- Ég vildi að ég gæti komið með svona lista, Cisco, en ég get ekki og mun ekki í bráð fyrr en við
getum gert allar nauðsynlegar rannsóknir til að geta sagt þér það.Hér er það sem ég skrifaði til
Richard:  Ég  get  eiginlega  ekki  nefnt  stofn,  þú  verður  alltaf  að  prófa  hann  og  sjá  hvaða
verkjastillandi áhrif hann hefur.Ég veit ekki hvað þessi sjúklingur notaði.White Widow sem Rick
notaði  til  að  rækta  var  frábært  verkjalyf,  European  White  Widows  virðast  ekki  hafa  þessi
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áhrif.Svo eins og alltaf, blanda öflugustu og róandi og sófalæsandi indica (ríkjandi) stofnunum
með  20%  THC  eða  meira  saman  olíum  úr  nokkrum  stofnum  til  að  ná  sem  bestum
árangri.Leitaðu  að  virkilega  hrottalega  öflugum  stofnum  sem  munu  læsa  þig  eftir  nokkra
púst.Bestu kveðjur, JB

"Er karlkyns plantan með einhverja gagnlega hluti?" Bill

-- Ungar karljurtir voru notaðar til trefja í mjúk föt fyrir ríka.Ég myndi ekki búa til lyf úr körlum,
sumir verða með ofnæmi fyrir frjókornum og það gæti valdið vandræðum.Þú getur djúsaðþau
eða notaðu þau í te (ef þau eru holl og lífrænt ræktuð).En þú færð ekki besta lyfið úr plöntum.JB

Q.Er Afghan Kush almennilegt efni til að búa til olíu.Ég hef búið til olíu úr götudóti og notað hana
síðustu tvær vikur þar sem ég var með svefnvandamál, núna sef ég eins og barn og vakna vel
úthvíld á morgnana.Vandamálið er að það er erfitt að fá gott dót í London, þess vegna pantaði
ég AK, þarf bara álit þitt núna.Margar þakkir

A.Ég get eiginlega ekki gengið undir nafni stofnsins.Ef það er öflugt og gerir þig syfjaður ætti
það að framleiða gott lyf.Eins og þú veist mælum við með öflugustu og róandi stofnunum (helst
með 20% THC og meira) og bestu olíurnar eru framleiddar úr blöndu af nokkrum mjög öflugum
og róandi stofnum, svo ég myndi reyna að panta nokkra róandi stofna ef kl. allt mögulegt, það
væri tilvalið.En jafnvel einn stofn olíur geta gert kraftaverk, allt sem ég er að segja er að bestu
olíurnar eru venjulega framleiddar úr blöndu af nokkrum stofnum.Bestu kveðjur, JB

„Það er góð ástæða fyrir því að Rick Simpson mælir með því að nota aðeins hágæða THC frá
Indica. Indica er róandi lyf  sem stuðlar að hvíld og svefni,  bæði nauðsynlegt fyrir  lækningu.
Sativa gefur orku og hækkar blóðþrýstinginn. Í sumum tilfellum getur þetta verið hættulegt fyrir
fólk með háan blóðþrýsting eða skert kerfi, svo áður en þú gefur ráð skaltu VINSAMLEGAST
vita efnið. Þú vilt ekki meiða neinn. Fyrir flesta eru ráð Stans (sativa á morgnana, indica fyrir
svefn) góð, ef þú notar blending, vertu viss um að það sé að minnsta kosti 80=90% Indica.
Gangi þér vel." Gary

“C: Hæ Jindrich.....Ég er nýr í  Rick Simpson lækningu (ég er með krabbamein)...Ég tilheyri
kannabiskaupendaklúbbi hér... Þannig að ég hef dálítið val um stofna til að kaupa.Ég er bara að
velta fyrir mér hvað væri besti kosturinn minn af vísbendingum til að búa til lækninguna?Allar
tillögur mjög vel þegnar.Þakka þér fyrir.

JB: Hæ C, fáðu sterkustu róandi merkið, helst nokkra stofna.Ef þú hefur val myndi ég kaupa 3-4
aura af hverjum þyngsta stofni/brum sem völ er á og búa til olíu úr einu kílói af því.

C: Allt í lagi, takk fyrir... hvað meinarðu með þyngst?

JB: Mest róandi, mjög syfjað, með útsláttaráhrif

C: Fyrirgefðu, en þetta er allt nýtt fyrir mér.

JB: Ekkert mál.Einstaklega, næstum ávanabindandi róandi, mjög þungt.

C: Allt í lagi

JB: Notaðu þessi orð og segðu ræktendum að þeir muni vita hvað ég er að tala um, vona ég.
C: Ég veit að þeir eru með kush, hassdal.Ég man ekki hin nöfnin.

JB: Aftur, taktu einhvern reyndan með þér og láttu hann prófa það fyrir þig.

C: Allt í lagi

JB: Og keyptu sterkustu róandi stofnana sem þeir hafa, 20% THC eða meira.
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C: Allt í lagi....þakka þér kærlega fyrir allt sem þú gerir

JB: Vertu velkominn, C.

C: Og takk fyrir Rick líka...Þið hafið bókstaflega bjargað lífi mínu hingað til.

JB: Ég skal segja honum frá þér.Vinsamlegast fylgdu öllum leiðbeiningum á síðunni okkar til
orðsins til að ná sem bestum árangri.Taktu olíuna eins og mælt er með, hækkaðu pH líkamans
(sítrónusafa, vatnsmelóna o.s.frv.), borðaðu fræ úr tveimur eplum á hverjum degi, vertu í burtu
frá  læknum og CT og  röntgenmyndum ef  þú  vilt  lifa.Þeir  eru  meistarar  í  að  tala  þig  inn  í
banvænu „samþykktu“ meðferðirnar sínar og gætu sjúklingar okkar tekið ráðum þeirra, hætt að
nota olíuna og dóu.

C: Mun gera .... þakka þér enn og aftur.

(fjórum tímum síðar)

C: Hæ Jindrich.Takk fyrir hjálpina áðan.Ég endaði með því að fá blöndu af Indica OG Kush og
Hash Truffle.Fólkið á klúbbnum virtist halda að þetta væri það besta sem þeir hefðu til að búa til
lyfið.

JB: Allt í lagi.Hljómar vel.

C: Gott :-)...Svo þú heldur að það sé gott til að búa til lyfið?

JB: Ég hugsa í raun ekki neitt, nema ég sé og prófi efnið sjálfur.Nöfnin hljóma vel og kunnugleg,
en ég veit  í  raun ekki  um hversu öflugir  brumarnir  eru  og hvað þú fékkst  í  raun og veru.
C: Ah, allt í lagi.Ég er búin að vera í lyfinu í um 6 vikur...breytingarnar á mér eru ótrúlegar...Allir
sem þekkja mig eru undrandi.Jæja, enn og aftur.Þú veist Jindrich, ég hitti konu sem greindist
með nákvæmlega sama krabbamein og ég, 3 dögum eftir að ég greindist.Við erum á sama aldri,
vorum með sama krabbameinsstig, allt eins.Mér var boðið geislun, eins og hún var.Ég sagði
engan veginn, ég er að gera Rick Simpson lækninguna.Hún valdi geislun.Jindrich, hún lést fyrir
4 dögum af geislun, af hræðilegum brunasárum sem smituðust.Hún var aðeins 55 ára, sterk, en
samt drap „lækningin“ hana.Það gerir mig bara miklu öruggari um að ég sé að gera rétt með vali
mínu.

JB: Ég þekki svona sögur.Það er sannarlega sjúklegt hvað þeir gera sjúklingum.Bestu kveðjur,
C.Þú veist hvað þú átt að gera."

„Ég held að góð leið til að útskýra muninn á gæðum olíu væri:

95-98% THC jafngildir 95-98% líkum á fullkominni lækningu og lifun.

80% THC jafngildir 80% líkum á fullkominni lækningu og lifun

70% THC jafngildir 70% líkum á fullkominni lækningu og lifun

60% THC jafngildir 60% líkum á fullkominni lækningu og lifun.O.s.frv.

Hins vegar, 100% THC jafngildir ekki 100% líkum á fullkominni lækningu og lifun vegna þess að
það er annað efni en olían.

Þegar sjúklingur notar lyfjameðferð og geislun ásamt olíunni, eða hefur farið í gegnum þessar
meðferðir áður, deilið prósentunum með tveimur eða þremur, kannski fjórum eða fimm, í slíkum
tilfellum er einfaldlega aldrei að vita hvort olían mun hafa nægan kraft til að skera hana. .Slíkir
sjúklingar ættu að borða 2 eða 3 sinnum meiri olíu (120-180g á sex mánaða tímabili).
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Þetta er aðeins nefnt til  skýringar,þannig að fólk myndi skilja betur mikilvægi gæða og THC
innihalds olíunnar.  Meginviðmiðið er  að olíurnar  eigi  að hafa mjög öflug og róandi  áhrif  við
inntöku.Bestu olíurnar eru einstaklega róandi en samt gleðjandi (svo þú borðar þær, sofnar og
vaknar nokkrum klukkustundum síðar flissandi eins og barn).

Þegar þú síar olíuna þína vel og bætir við nokkrum dropum af vatni í lok suðuferlisins (og ert því
ekki  með  óþarfa  plöntuefni)  eru  líka  góðar  líkur  á  að  þúmun  reyndar  líka  við  bragðið  af
olíunni.Svo aftur og aftur og aftur -- vertu viss um að olían þín sé alltaf öflug og róandi eins og
hægt er fyrir bestu niðurstöðu meðferðarinnar.Fylgdu leiðbeiningunum þegar þú framleiðir og
notar  olíuna,  þannig  geturðu  verið  viss  um  að  þú  hafir  gert  það  sem  þú  gætir  fyrir
sjúklinginn.Bestu kveðjur, JB“

„Ég trúi því ekki að það þurfi að vera 95 prósent. Ríkur

-- Hún þarf ekki að vera 95% THC, rík, en olíur með um 95% THC eru þær öflugustu og því
öflugri og róandi sem olían er því betur virkar hún sem lyf.Þú getur alltaf tekið minna af öflugri
olíunni og hún mun virka betur en meira af lággæða olíu.Það er í rauninni svo einfalt.JB

„Staðlar  og  gæðaeftirlit  -  já.En  aðeins  ef  Rick  samþykkir  umrædda  staðla  og  qc.  Sue
--  Við vorum aldrei  á  móti  gæðaeftirliti,  Sue.En raunin er  sú að gæðaeftirlit  er  ómögulegt  í
flestum heimshlutum vegna þess að kannabis er ólöglegt og rannsóknarstofur geta ekki prófað
það.Við vinnum í raun með fólki alls staðar að úr heiminum, ekki aðeins frá Bandaríkjunum.Próf
eru í boði í nokkrum löndum eins og er, mjög fáir hafa aðgang að því.Flestir sjúklingar okkar
eiga í erfiðleikum með að finna nægan pening til að fá leysi og hrísgrjónaeldavél, svo því lægri
sem þröskuldurinn er fyrir þá því betra.

Auðvitað gætum við gert þetta allt flóknara en við viljum ekki gera það.Okkur finnst gaman að
hafa það einfalt.Ef þú fylgir einföldum leiðbeiningum muntu framleiða mjög góða olíu.Það sem
þú setur í það er það sem verður í lokaafurðinni.Þannig að ef þú býrð hana til úr heilbrigðum
plöntum muntu líklegast framleiða olíu sem er í lagi og skordýraeitur, illgresiseyðir og hver veit
hvað annað ókeypis.JB

Úti á móti inni

„Jeff, málið er að þvert á almenna trú, róar THC þig.CBD hindrar upptöku anandamíðs og gerir
þig kvíðin.Við vitum af reynslu að hægt er að framleiða olíur með 95-98% THC og þær geta
verið mjög róandi.En ég hef ekki nægar niðurstöður til að geta sagt hvað nákvæmlega gerir þær
svo róandi;  auk þess sem hver lota er öðruvísi  og við getum samt ekki endurskapað hana,
þannig að við einbeitum okkur ekki að því að prófa mikið í augnablikinu, líka vegna aðstæðna
sem við búum við.

Við viljum að olíurnar séu eins öflugar og róandi/sófalásandi og hægt er til að ná sem bestum
árangri í  meðferð.Því meira ávanabindandi róandi því betra.Flestir háir CBD stofnar sem við
sáum komust ekki nálægt styrkleika þess sem við viljum vinna með, svo við mælum ekki mikið
með þeim, það er allt.“ JB

„Eftir að hafa misst eiginkonu mína úr krabbameini 35 ára og með bróður mínum sem beið eftir
lifrarígræðslu  síðustu  fimm  árin  vegna  krabbameins,  hef  ég  verið  að  leita  að  RSO  á
sjúkrastofum.Það er mismunandi í verði á milli 100 $/g alla leið til 30 g í Washington fylki.Einn af
svokölluðum RSO stöðum var með olíuna á óguðlegum 7% THC með hærri  CBD, er  þetta
jafnvel  þess  virði?Þetta  var  30  g  olían.Hundrað  dollara  gramm  olían  var  yfir  90,  ég  held
92%.Hvert er hið fullkomna jafnvægi allra þriggja geðvirkra efna?Takk.” Heiða

-- Heath, besti RSO er í kringum 95-98% THC, venjulega um 1% CBD og afar öflugt og róandi,
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með áherslu á orðin öflug og róandi (sófalæsandi, það þarf að gera þig mjög syfjaðan og slaka á
við  inntöku  .Þegar  það  gerist  ekki  skaltu  prófa  aðra  lotu  og  geymdu  orkugjafaolíuna  til
staðbundinnar notkunar).

Hvað varðar þessar „háu CBD“ olíur með 7% THC, þá veistu að minnsta kosti núna hvers vegna
við erum á móti slíkum olíum - flestar há CBD olíur sem eru til staðar eru samheiti yfir það sem
við köllum rusl, vegna þess að við vitum muninn á hágæða olíu og eiginlega allt hitt.Það er í
raun best aðeinfaldlega búið til þína eigin olíu þegar mögulegt er.Fáðu brúsann á apótekunum,
keyptu það besta sem þeir eiga og búðu til olíuna, það er í rauninni ekkert að því.Sjálfur myndi
ég  ekki  kaupa  olíuna  af  neinum,  ég  myndi  alltaf  búa  til  mína  eigin.Þú  vilt  vera  þitt  eigið
gæðaeftirlit, þú vilt ekki vera háður neinum.Ef þú getur búið til kaffibolla eða mojito geturðu búið
til olíuna líka.JB

„Ég  þekki  5  rannsóknarstofur  sem  hafa  allar  saman  ALDREI  séð  „96%  THC“  olíu...
Enginn.Þúsundir  prófa  síðustu  5  ár.Ekkert  nálægt  því  –  jafnvel  þó  að  sérfræðingar  á
rannsóknarstofu reyni af öllum mætti  að mæla sýnishorn… Hreinasta sem þeir geta fengið er
88%+.Og þetta eru kostir með tæmandi úrræði til ráðstöfunar.“ Phil

--  Það  sannar  bara  að þeir  prófuðu  ekki  öflugustu  olíur  sem hægt  er  að framleiða,  ekkert
annað.JB

"Omg, svo margar misvísandi athugasemdir, ég verð svo ringlaður?!?!" Díana

-- Ég myndi hlusta á þá sem vita hvað þeir eru að gera og segja.Það er undir þér komið að velja
hver það er.JB

„Þetta  er  góður  punktur  sem þú  kemur  með JB.Ég  myndi  treysta  á  það  sem þú  birtir  og
ráðleggingar.Mér er ljóst að Nafta er ákjósanlegast (öfugt við áfengi).Ég býst við að ruglingslegi
hlutinn sé sá að á vefsíðu Rick og bók hans hefur verið ráðlagt að nota indica, en samt er vitað
að indica hefur hærra CBD innihald og þú segir hér að ofan að landamærin þar á milli  séu
horfin.Fyrir  leikmann eins og mig er  það ruglingslegt.Indica á móti  Sativa.THC á móti  CBD,
osfrv, osfrv.Svo ef maður þarf að velja að minnsta kosti 20% THC, ætti maður þá ekki að velja
Sativa?Eða er hugmyndin að velja Indica en með hátt THC gildi að minnsta kosti 20% THC
(óháð  CBD  innihaldi  þess)?Geturðu  ráðlagt  svo  að  byrjandi  eins  og  ég  geti  hjálpað
fjölskyldumeðlimum? Jyoti

-- Já, vísbending já, en þær öflugustu og róandi, ef mögulegt er.Mikill geisladiska-áróður byrjaði
að vera notaður til að ýta undir lággæða olíur.Auk þess sem tilvalið olíur okkar hefðu 95-98%
THC.Svo aftur,  það er ekki  mikið pláss fyrir  CBD þar.Fyrir  okkur eru orðin „öflug og róandi“
mikilvægari en „há CBD“. JB

„Allt í lagi, getum við vinsamlega framleitt stofn án þess að flissa?Það er farinn að eldast þegar
eiginmaður flissar klukkan þrjú.Lol.” Þistill

„Ég hef  lesið  rannsóknir  þar  sem hreinu THC er  sprautað in  vitro  í  illkynja  frumur  og þær
vænast.Ég hef ekki séð slíkar rannsóknir fyrir CBD.Mér sýnist að CBD nálgunin sé lítið annað
en leið fyrir fólk til að nýta sér kannabínóíðlyf með því að leika sér að grunnlausum ótta fólks við
THC og stuðla að ávinningi kannabis án „hræðilegs, ávanabindandi, hátt-framkallandi THC. Að
græða peninga eða fara með slóð á SANNAÐ frammistöðu hampolíu á meðan að kynna CBD
sem kraftaverk sem, guði sé lof, er andstæða hræðilegu THC, er að nýta frystihúsbrjálæði og
lykt af svindli.Ég er ekki að segja að CBD hafi ekki ávinning, til dæmis staðbundið, en það er
ljóst af rannsóknum að THC er mest lyf.Það er mikill vanþóknun á því að hlúa að bönnum og
einbeita  sér  að  CBD.Hvernig  ætlar  þú  að  útskýra  að  einbeita  sér  að  rannsóknum  á
efnasambandi sem er óæðra?Það er bull." Cory
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„Já, CBD getur vissulega barist gegn krabbameini með meinvörpum.Sérstaklega þegar það er
hluti af Rick Simpson olíunni, sem ætti að innihalda 95-98% af THC.Það segir þér að mikilvægi
CBD er líklega ekki eins mikið og það er verið að kynna.En við skulum vona að einn daginn
muni læknar vísindamenn byrja að prófa RSO líka.Ef þeir fylgja leiðbeiningum okkar um hvernig
á að framleiða og nota olíuna munu þeir hafa sama frábæra árangur og við.Ef þeir gera það
ekki, þá gera þeir það ekki.Svo einfalt er þetta." JB

Rick Simpson bókunin
„Byrjaðu fólk með litlum skömmtum, á stærð við hálft korn af þurru stuttkorna hrísgrjónum.Þó
olían sé skaðlaus er minna betra en meira fyrir  þá sem hefja meðferð.Í  upphafi  skaltu taka
aðeins örlítinn blett af þessu ótrúlega efni á átta klukkustunda fresti, aukið síðan skammtinn á
fjögurra daga fresti reglulega og fljótlega mun þolið aukast.Ef viðkomandi segist ekki finna fyrir
áhrifum þess eða að hann hafi  aðeins  fundið  fyrir  þeim,  myndi  ég líta  á  þetta  sem góðan
skammt fyrir byrjendur.Þú vilt bara fá smá af lyfinu í kerfið þeirra svo þau geti farið að venjast
því.

Þú  veist  aldrei  nákvæmlega  hvernig  manneskjan  mun  bregðast  við,  svo  farðu  rólega  og
stækkaðu skammtinn á fjögurra daga fresti þar til sjúklingurinn getur innbyrt samtals eitt gramm
á 24 klst.Þegar sjúklingurinn hefur vanist notkun olíunnar er besta leiðin til að ná þessu að láta
hann taka skammta sem jafngilda um það bil  þriðjungi úr grammi á átta klukkustunda fresti,
þegar þeir eru vanir notkun hennar.Samt vil ég minna þá sem lenda í erfiðleikum á að hægt er
að hækka skammtinn hægar en til að ná sem bestum árangri ætti að taka það inn eins hratt og
hægt er.

Þetta eru skammtaleiðbeiningarnar sem Rick mælir með, ef sjúklingurinn getur byggt upp þolið
nógu hratt.Ef þessari  siðareglur er fylgt  geta margir sjúklingar unnið sig upp að því marki á
þremur vikum að þeir geta innbyrt þriðjung úr grammi á 8 klukkustunda fresti.En að meðaltali
tekur það flesta sjúklinga fjórar til fimm vikur áður en þeir geta innbyrt þetta magn í hverjum
skammti, eftir það geta þeir haldið áfram að taka eitt gramm á dag þar til þeir eru læknaðir eða
ástand þeirra er komið í veg fyrir.

Rick vill gjarnan útvega þetta lyf í plastsprautum, sem eru ekki með nálum, í staðinn er bara lítið
op sem hægt er að kreista olíuna í gegnum.Hann segir að að útvega olíuna á þennan hátt
auðvelda sjúklingnum að mæla skammta og það komi í veg fyrir að framandi efni mengi lyfið.

Auðveldasta leiðin fyrir flesta til að skilja magnið sem þeir ættu að neyta er að bera það saman
við eitthvað eins og stuttkorna þurr hrísgrjón.Byrjendaskammtur ætti að vera um það bil helmingi
stærri en eitt  af þessum hrísgrjónakornum eða um það bil einn áttunda tommu langur, þetta
magn væri jafnt og um fjórðungur úr dropa.Í sumum tilfellum geta þeir sem eru með mjög lítið
umburðarlyndi jafnvel fundið að þetta gæti verið of mikið fyrir þá til að höndla með þægilegum
hætti í upphafi, svo ef þörf krefur gætu þeir byrjað með enn minna.

Skammta af þessari stærð ætti að taka þrisvar á dag, snemma að morgni, um miðjan dag og um
klukkustund áður en sjúklingur fer að sofa.Það eina sem byrjandi þarf að gera er að kreista sem
svarar  hálfu  korni  af  þurrum  hrísgrjónum  úr  plastsprautunni  og  það  er  skammturinn
þeirra.Jafnvel þó að við séum að tala um mjög lítið magn og það mun ekki skaða sjúklinginn,
vegna virkni þess, verður að nota þetta efni af virðingu.

Eftir fjóra daga á þessum skömmtum er það síðan tvöfaldað í skammta, sem jafnast á við stærð
hrísgrjónakorns,  eða skammta,  sem eru um það bil  fjórðungur tommu langir  þegar þeir  eru
kreistir  úr  sprautunni.Síðan,  fjórum dögum síðar,  er  skammturinn aftur  tvöfaldaður  og þetta
heldur áfram á fjögurra daga fresti þar til  sjúklingurinn getur innbyrt jafngildi sextán korna af
hrísgrjónum í hverjum skammti.Þetta magn jafngildir um átta til níu dropum af olíu í hverjum
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skammti, sem er um það bil þriðjungur úr grammi.

Einn ml er aðeins meira en eitt gramm miðað við þyngd, þannig að ef sjúklingar vilja geta þeir
notað þessa mælingu til að ákvarða skammtinn.Á þeim tímapunkti halda sjúklingar venjulega
áfram með þessum skömmtum þar til þeir  hafa náð tilætluðum árangri með læknisfræðilegu
ástandi sínu.Það munu vera sjúklingar sem munu ekki geta aukið skammtinn svo hratt en Rick
hvetur þá til að taka það eins fljótt og þeir geta, svo olían geti linað þjáningar þeirra.Auk þess
verða þeir sem geta tekið þetta lyf hraðar og Rick á ekki í neinum vandræðum með það, svo
framarlega sem sjúklingnum finnst þægilegt að taka það hraðar þýðir það einfaldlega að þeir
lækna mun hraðar.

Í raun og veru finnst Rick að sjúklingarnir ættu að vera á sínum eigin þægindahring þegar kemur
að notkun þessa lyfs.En hann telur samt að allir sem eru með alvarlegan sjúkdóm ættu ekki að
spila leiki með þetta efni, þar sem ef það er ekki tekið rétt, getur það ekki sigrast á því ástandi
sem það var ætlað að meðhöndla.

Vegna  þess  að  þetta  lyf  er  svo  öruggt  í  notkun,  mælum  við  skammtana  venjulega  ekki
nákvæmlega, en fyrir þá sem vilja nákvæmar mælingar og eiga vog með nægilega nákvæmni,
byrjaðu með um 0,01 g þrisvar á dag fyrstu fjóra dagana.Síðan, ef þú getur, tvöfaldaðu það í
0,02 g í fjóra daga, síðan í 0,04 g í fjóra daga, 0,08 g í fjóra daga, 0,16 g og síðan 0,32 úr
grammi.Þetta væri tilvalin skammtaáætlun fyrir þá sem geta innbyrt þetta efni hratt.

Þegar þú getur fengið hágæða stofna af indica budi til að vinna með, verður olían sem framleidd
er afar róandi.Þetta eru áhrifin sem olían mun hafa ef þú hefur framleitt alvöru „Rick Simpson
Oil“  og það er lítið að hafa áhyggjur  af.Sjúklingar sofna einfaldlega og að lokum munu þeir
vakna.Sumir  kunna  að  finnast  þeir  vera  svolítið  grýttir  í  byrjun  en  þeir  verða  ómeiddir  og
venjulega innan við klukkutíma eftir að þeir standa upp hverfur þessi syfjutilfinning.Ef olían er
framleidd úr sativa afbrigðum af hampi, búist við vandræðum og langvarandi orkugefandi sativa
háum.Þú vilt ekki að fólk með alvarlega sjúkdóma eins og krabbamein reyni að taka olíu með
þessum  áhrifum  og  sjúklingurinn  mun  ekki  fá  lyfjaávinninginn  sem  góð  vísbending  getur
veitt.Það líkar ekki öllum við að vera háir og það er ekki tilgangurinn læknisfræðilega að verða of
grýttur af þessu efni.En í sumum tilfellum þegar líf sjúklinganna er í hættu getur verið að gefa
þeim stærri skammta það eina sem getur bjargað lífi þeirra.

Aðalatriðið er að koma lyfinu inn í sjúklinginn þrisvar á dag.Sjúklingurinn getur einfaldlega sett
það á fingurinn og skafið það síðan af tennurnar.Svo skaltu drekka af köldu vatni eða tei og þeir
ættu  að  eiga  frekar  auðvelt  með að  kyngja.Sumir  stofnar  framleiða  þykkni  sem hefur  ekki
skemmtilega bragð en það er auðvelt að eiga við það.Settu einfaldlega skammt sjúklingsins á
lítinn brauðbita og brjóttu því saman, stingdu því svo upp í munninn og gefðu þeim að drekka af
vatni.Það  sama  má  líka  gera  með  því  að  nota  banana  eða  aðrar  tegundir  af
ávöxtum.Hugmyndin er að koma olíunni inn í sjúklinginn eins fljótt og auðið er en Rick finnst
samt gaman að sjá að þeir haldist á þægindarammanum sínum.

Allir eru mismunandi og umburðarlyndi okkar fyrir þessu lyfi er mismunandi eftir einstaklingum,
svo vertu viss um að sjúklingurinn sé ánægður  með magnið sem hann neytir.Með mörgum
alvarlegum sjúkdómum er mikilvægt fyrir sjúklinga að taka þetta lyf fljótt, svo þeir gætu haft betri
möguleika á að lifa af.Eins og ég hef áður nefnt, jafnvel þó olían sé skaðlaus, ef of mikið er
tekið,  líkar  sjúklingum oft  ekki  upplifunin.Svo vinna upp skammtinn hægt;  þannig verða þeir
ánægðir með notkun þess.

Samt, eins og við viljum segja, ætti að meðhöndla árásargjarna sjúkdóma af árásargirni, þannig
að ef ég ætti eitthvað sem væri lífshættulegt myndi ég innbyrða eins mikið seyði og ég gæti
tekið á sem skemmstum tíma.Ég held að það borgi sig að vera viðbúinn því að þeir sem geta
ættu að byrja að venjast áhrifum olíunnar sem fyrst, því þá vita þeir hverju þeir eiga von á, ef
þeir þurfa einhvern tímann að taka stærri skammta.
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Venjuleg meðferð til að endurstilla líkamann í gott heilsufar er 60 grömm af hágæða olíu sem
tekin er inn á þriggja mánaða tímabili.Fyrir þá sem hafa tekið krabbameinslyf og geislameðferð
er gott  að innbyrða 120 til  180 grömm af olíunni eins fljótt  og auðið er.Venjulega geta 60 g
læknað alvarlegt krabbamein, en fyrir þá sem hafa orðið fyrir skaða af lækniskerfinu þarf oft
meira til að koma í veg fyrir að krabbameinið komi aftur og til  að vinna úr þeim skaða sem
þessar meðferðir hafa skilið eftir sig.

Þegar sjúklingurinn er orðinn heilbrigður aftur, getur þú lækkað skammtinn aftur í eitt eða tvö
grömm á mánuði eða eins mikið og sjúklingurinn vill taka inn; frá okkar sjónarhóli, því meira því
betra.Ekki  sleppa  viðhaldsskammtunum  þar  sem  þeir  eru  mikilvægir  til  að  viðhalda  góðri
heilsu.Gramm á mánuði eða dropi á dag eftir vinnu á kvöldin hljómar ekki mikið en að sögn Rick
ætti það að gera þaðvera nóg til að halda líkamanum heilbrigðum.

Að  auki  vill  hann  að  sjúklingar  noti  aðra  náttúrulega  hluti  eins  og  eplafræ  og  hveitigras  í
tengslum við olíumeðferðina.Af minni reynslu myndi ég líka láta sjúklinga borða hampfræ (og
reykelsi,  myrru og humla),  þar sem olían sem þau innihalda er svo næringarrík og góð fyrir
líkamann.

Rick telur einnig að sjúklingar ættu að reyna að hækka sýrustig líkamans eins fljótt og auðið er
með því að innbyrða hluti eins og vatnsmelónu eða sítrónusafa o.s.frv.Hann segir þetta skipta
mestu máli og það geti gefið sjúklingnum mun betri möguleika á að lifa af.

Sjúklingar ættu líka að byrja að borða meira af hráum ávöxtum og grænmeti og borða minna
kjöt,  sérstaklega unnin afbrigði,  sem innihalda meira eiturefni.Rick er mjög trúaður á notkun
safavéla og telur að stórir skammtar af C-vítamíni geti einnig verið til mikilla bóta.

Þetta er Rick Simpson siðareglur og það er ástæðan fyrir því að nafn hans verður þekkt um
eilífð.Það er líklega mikilvægasta uppgötvun allra tíma og ekki er hægt að ofmeta þau jákvæðu
áhrif sem þessi maður hefur gefið okkur.Hvaða gagn er nútíma læknisfræði og tækni þegar hún
virkar ekki?Ef þú vilt sjá árangur skaltu prófa lækningaaðferð Ricks.

Við höfum verið gagnrýnd fyrir að kalla þessa olíu lækningu en hvað annað gæti þú kallað efni
sem hægt er að nota með góðum árangri til að meðhöndla svo mörg læknisfræðileg vandamál?
Sumir virðast halda að orðin lækna allt þýði að þessi olía muni veita eilíft líf en það var ekki
ætlun Ricks.Vissulega getur þetta lyf  lengt líf  þitt  og þú gætir lifað miklu lengur með notkun
þess, það er lítill vafi á því.Þetta þýðir samt ekki að það muni veita eilíft líf.

Þessi olía er enn ekki löglega fáanleg fyrir flesta og því mun taka mjög langan tíma að ákvarða
hversu mörg ár sem hún getur bætt við.Enn sem komið er lítum við ekki á þetta lyf sem elixír
ódauðleikans og við trúum því staðfastlega að það geri þig ekki skotheldan.Samt sem áður, eins
og Rick segir, ef við finnum einhvern tíma lykilinn að ódauðleika, þá er hann viss um að hampi
verði aðal innihaldsefnið.

Vinsamlegast ekki halda að þegar þú ert að nota það geturðu ekki smitast af vírus.Þú gætir
samt fengið svona hluti eins og flensu en áhrif hennar geta minnkað mjög og þú munt jafna þig
miklu hraðar.Ef heimsfaraldur eða eitthvað slíkt kemur upp, ef þú neytir eða ert nú þegar að
innbyrða þá dásamlegu olíu  sem þessi  planta getur veitt,  myndu líkurnar þínar á að lifa af
örugglega aukast til muna. Jindrich Bayer,Phoenix Tears: The Rick Simpson Story,eftirmála við
fyrstu tvær útgáfurnar

„JB,  ég  er  með spurningu,  bróðir  minn  er  með  krabbamein,  þeir  (læknastofnun)  fjarlægðu
magann á honum, síðan gáfu þeir honum krabbameinslyf, sem framleiddi meira krabbamein að
því marki að hann getur ekki borðað neitt, ekki einu sinni vökva, hann ælir þeim.Svo fékk ég
honum loksins kvoðuna; nýji  minn gerði það, en samkvæmið er svolítið þykkt (sjá mynd).En
hann  hefur  verið  að  gefa  það  og  taka  það.Hindrun  er  á  efri  þörmum,
krabbameinsvöxturinn.Munnur  hans er  ofurþurr  þar  sem hann er  líka að taka morfín vegna
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mikilla verkja.Hann drakk loksins smá vökva en hann ældi vökva tvisvar og ekki í þriðja skiptið
með blóð.Hann hefur fengið 2 vikur af læknum og þeir eru að senda hann heim.Hvað get ég
gert???Hjálp  vinsamlegast,  hann  hefur  11  grömm  af  plastefninu  úr  ¼  pund  af  hvítri
ekkjustofni.Geturðu vinsamlegast  hjálpað mér að finna hvar ég get  fengið alvöru RSO sem
uppfyllir allar kröfur fyrir hann.Hann er í Kaliforníu, LAog ég er í El Salvador.Þetta er mjög erfið
staða  og  ég  hef  ekki  getað  gert  mikið  héðan.Einhver  ráð  takk."  Ricardo
-- Jæja, því fyrr sem hann byrjar að innbyrða olíuna því fyrr batna lífsgæði hans vonandi.Segðu
honum að setja plastefnið í ofn sem er stilltur á 130°C (266°F) í um það bil klukkustund og byrja
síðan að borða það.Gott er að byrja á litlum skömmtum en þegar sjúklingar eru á morfíni má
gefa  þeim  meiri  olíu  og  minna  morfín.Fyrstu  dagarnir  gætu  verið  erfiðir  vegna
samskiptanna.Bestu kveðjur, JB

„Ég vil bara láta alla vita að fyrsta lotan mín af matarolíu fyrir mömmu heppnaðist mjög vel og
fékk til baka góð 4/5 grömm af únsu af hágæða brum!Yfir tunglið með fyrstu tilraun minni.Og
trúðu mér krakkar það er í raun eins auðvelt og að búa til kaffi!Við elskum þig Rick.......” Mark

Reykelsi og Myrru
„Reykelsi  er frábær viðbót við kannabisolíumeðferð.Bæði innvortis og staðbundið.Ef þú býrð
einhvers staðar þar sem kannabisolía er ekki fáanleg skaltu íhuga reykelsi, það getur líka gert
kraftaverk.Leitaðu að öflugustu og róandi tegundum sem þú getur fundið.“JB

„Ég prófaði reykelsi staðbundið hjálpar til við að taka brúnina af sársauka.:)” Carole

„Ég  notaði  Frankincense  olíu  frá  Young  Living  Essential  Oils  með  Phoenix  Tears  frá  Rick
Simpson.Pabbi minn gat farið í 10 tíma án sársauka... Hann var með krabbamein á 4. stigi og
gekk upp eins og ekkert væri að.“ Shelly

„Reikelsi er frábært fyrir svo margt.Ég nota það á sólbletti á húðinni, á hverjum degi í andlitið
blandað með gúrku fyrir andlitsvatn eftir að hafa þvegið það með ilmkjarnaolíum.Þess vegna lít
ég svo ungur út fyrir 65 ára.LOL!Að grínast.Ég er fjörutíu og tveggja.En ég er með ágætis húð
þar sem ég nota engin paraben eða efni á hana.“ Danía

„Í jurtabúðunum leitaðu að því undir öðru nafni þess, Boswellia.Það virkar í grundvallaratriðum
það sama og Advil en betra.“ Sharon

„Það  er  til  gamalt  lyf  sem krefst  reykelsis,  myrru,  ólífuolíu  og kannabis.Ljós  á  myrru!!Gerir
kraftaverk fyrir sykursjúka útvortis og innvortis!“ Brian

„Allt sem vex í náttúrunni getur annast okkur.Það eru gerviútgáfur af öllum þessum hlutum sem
reynast skaðlegar.Allar þessar plöntur,  (reykelsi,  myrra, lavender, negull,  piparmynta o.s.frv.),
sérstaklega fornu plönturnar á frumbyggjasvæðum þeirra hafa eytt árum saman í að fullkomna
verndarefni sín gegn rándýrum og umhverfisáhyggjum og þá hluti er hægt að nota til að ekki
bara meðhöndla en lækna!“ Wendy

„Hann spáði því að eftir annan áratug myndi viðurkennd notkun læknisfræðilegs kannabis við
alls kyns sjúkdóma vera aðalatriðið, þar sem lyf verða útbúin sem virka eins og THC en án virka
efnisins sem veldur „miklum“ áhrifum á sjúklinga.Mechoulam hefur ekki einskorðað áhuga sinn
eingöngu  við  kannabis.Hann  hefur  rannsakað  levona,  hebreska  orðið  fyrir  reykelsi  eða
Boswellia sacra, sem var notað sem reykelsi  í  heilaga musterinu í Jerúsalem.Efnafræðingur
Hebreska háskólans, ásamt þáverandi doktorsnema sínum Arieh Moussaieff, sýndu fram á að
meginefni Miðausturlanda reykelsi dregur úr kvíða og hefur þunglyndislyfjalík áhrif á mýs.

„Talmúdinn nefnir Boswellia plastefni sem drykk sem settur er í vín til að „deyfa skynfærin“ svo
að [þeir] sem eru dæmdir til dauða myndu ekki hafa áhyggjur...Það [niðurstöður þeirra] veitir
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líffræðilegan grundvöll fyrir rótgrónum menningar- og trúarhefðum.“http://www.jpost.com/Health-
and-Science/The-world-is-going-to-pot-352563
-- Kannabisolía og reykelsi eru mjög lík í læknandi áhrifum.Bættu einfaldlega hágæða reykelsi
(boswellia sacra) við mataræðið eða borðaðu það þrisvar á dag (150 mg þrisvar á dag fyrir
minna alvarlegar aðstæður og 300 mg eða meira fyrir alvarlegri sjúkdóma og sársauka o.s.frv.)
Eða þú getur fylgt sömu samskiptareglum og notaðu sömu skammta og ef þú værir að nota
RSO.Reykelsi  getur  líka  lagað  líkama  þinn  frá  DNA stigi  upp  og  það  getur  líka  læknað
krabbamein og marga aðra „ólæknanlega“ sjúkdóma.Það er líka gott að vita, held ég.JB

„Ég er mjög brjálaður yfir  því að hafa klúðrað achillessininni í  gær.Ekki lengur sófi  til  5k ég
getganga varla.Hefur einhver ráð til að ná skjótum bata?" Jenna

-- Mikið af olíu staðbundið sem og innvortis.Bætið reykelsi og negulolíu í sterka kannabissalva
eða  í  blöndu  með  sheasmjöri/kókos/hampfræolíu.Eins  og  alltaf  virkar  20-30%  THC  salfur
best.Njóttu meðferðarinnar.JB

„Ég hef tekið hreina boswellia freana ilmkjarnaolíu fyrir stig IV gallvegakrabbameini, sem hefur
meinvarpað í lungum og beinum og lifrin mín eftir 2 mánuði starfar nú eðlilega, án stíflna og ég
hef snúið við greiningu minni um 9 mánuði eftir að lifa. , og æxlin á lifrinni eru að minnka og eitt
er að deyja!!Ég hef enn mikinn áhuga á kannabisolíu, en ég hef líka verið að gera lyfjameðferð
til að stöðva útbreiðsluna og ég veit að þegar lyfjameðferðinni lýkur í næsta mánuði þá langar
mig að slá hart á líkamann með öllu sem ég get.Ég er búinn að kaupa bókina, núna þarf hún
bara að vita hvernig á að búa til olíuna og fá einhvern til að hjálpa mér.“ Sarah

„Kíkti við til að segja hæ. Enn í gangi, 17. júlí er 1 ár síðan ég byrjaði á 1-2ml á dag, líf mitt hefur
gjörbreyst og ég er næstum 200 kíló misst nákvæmlega, 9 kíló eftir, apótekið mitt hefur mig á
179mg CBD til 179mg THC olíu ,5ml á dag og 87% THC og 4% CBD 1ml á dag. Og reykelsi,
myrru og djús. ÞAÐ virkar eins og þú veist JB, vildi bara láta þig vita að ég er enn að fara!“ Bill

„Ég nota reykelsi með myrru fyrir Hashimoto og það virkar! Verst að ég get ekki fengið olíu þar
sem ég bý þar sem hún er ólögleg.“ Cynthia

„Ég byrjaði á þessu fyrir 3 dögum eftir að hafa heyrt um stelpu sem minnkaði heilaæxlið með
aðeins dropa af þessu á tunguna á tveggja tíma fresti. Lindsay

„Ég hef verið að setja reykelsi í hylki í nokkur ár núna. Ég var vanur að taka reykelsið eitt og sér
til að meðhöndla krabbameinið mitt (engin krabbameinslyf eða geislun) á þeim tímum sem ég
hafði ekki öruggan aðgang að kannabisolíu. Þegar ég var ekki með RSO og tók eftir því að
blettir fóru að birtast setti ég bara nokkra dropa af heilögum reykelsi beint á húðina og horfði á
blettina hverfa á nokkrum dögum. Ég var alveg hissa! Búinn að segja fólki frá í mörg ár núna.Ég
þarf samt að fara í ristilspeglun (þegar ég fæ tryggingu í CO) til að sjá hvort aðalæxlið sé farið.
Krabbamein  eða  ekki,  ég  mun  halda  áfram  að  gera  það  sem  ég  er  að  gera,  eins  og
krabbameinslæknirinn minn mælti með (fyrir lífstíð). Hann er undrandi!" Lísa

„Ég  setti  reykelsisresín  í  mat  hundsins  míns  tvisvar  á  dag  í  nokkra  mánuði  og  æxli  af
greipaldinstærð hvarf. Karen

„FRÆÐILEGI – það hefur verið sagt að það minnkar æxli og hægir á ef ekki stöðvar framgang
krabbameins. Ég veit að það minnkar æxli, ég hef séð það draga æxli á stærð við golfbolta niður
í ekki neitt!“ Tamara

"Ég gerði þetta að órjúfanlegum hluta af aðferðafræði minni fyrir nokkrum árum, ásamt copaiba
og sítrónugrasolíu, árangurinn er alveg ótrúlegur. Takk fyrir að deila JB." Mark

"Að minnsta kosti  ein ástæðan er sú að þeim er sagt,  í  myndböndum og bloggfærslum, að
reykelsisolía innihaldi boswellic sýru – æxliseyðandi virka efnið í reykelsisgúmmíplastefni. En
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það gerir það ekki, og einfalda ástæðan er sú að boswellic sýra er mikið of þung sameind til að
vera rokgjörn. Það eru nokkrar boswellic sýrur sem finnast í reykelsisgúmmíplastefni og þær
hafa mólmassa á bilinu 450 – 500. Hins vegar hafa rokgjarnar sameindir – þær sem geta gufað
upp – allar mólþyngd undir 300.“
-- Þess vegna mæli ég með að tyggja á reykelsi og myrru plastefni, og ekki neyta ilmkjarnaolíur
sem voru (vonandi/að sögn) framleiddar úr reykelsi og myrru. JB

"Reykelsiolía hjálpaði mér að losna við Bell's Palsy á einni viku! Besta meðferð sem ég hef
fengið sem var "lögleg". Jason

"Ég hef notað Frankincense, Ylang Ylang og stundum Clary Sage á Justin við krampa í fjóra
mánuði og hef séð bata. Þegar ég byrjaði var hann með þrjú flog á dag og það fór niður í eitt á
dag og stundum hlaup í tvo til þrjá daga án floga. Ég hef lesið þar sem Angelica hjálpar líka við
flog.  Taugalæknirinn  hans er  alveg til  í  það,  en engin raunveruleg þekking eða hvers kyns
siðareglur. Ilmþjálfarar virðast ekki vera of kunnugir notkun ilmkjarnaolíur til að stjórna flogum
líka.  Innöndun  og  útþynnt  staðbundin  notkun  virðist  virka,  en  það  væri  gaman  að  fá  smá
leiðbeiningar. Ég lærði á erfiðan hátt að það eru örugglega nokkrar olíur til að forðast eins og allt
með kamfórusamböndum (rósmarín, tröllatré, brodd) lavender, spænsk salvía) eða tújón auk
nokkurra annarra." Judy

"Björgunarlyfið sem við valið er hreinskilið. Ég geymi það á hillunni og nota það í þynningu með
MCT olíu. Sama burðarolía sem Rae notar til inntöku með CO.
Snef eða tvær undir nefinu, og síðan aftan á eyru, musteri,  háls, úlnliði og fótabotn. Það er
besta björgunarlyfið hingað til. Hratt og áhrifaríkt, en með allri upplýsingagjöf; ekki í hvert skipti."
Mark

„Reykelsolía  kemur  úr  trjákvoða  Boswellia  serrata.  Sumar  ilmmeðferðarolíur,  ilmvötn  og
ákveðnar tegundir af reykelsi innihalda þessa olíu. Ayurvedic lyf, hefðbundin heilbrigðisþjónusta
á Indlandi, notar einnig reykelsiolíu til að meðhöndla ýmsar aðstæður. Í vestrænum læknisfræði
er reykelsiolía áhugaverð vegna bólgueyðandi eiginleika hennar, samkvæmt Memorial Sloan-
Kettering Cancer Center. Sumar aukaverkanir eru mögulegar, en MSKCC bendir á að reykelsi
virðist  hafa  færri  neikvæð  áhrif  en  lyf  sem meðhöndla  bólgusjúkdóma,  svo  sem sterar  og
bólgueyðandi lyf sem ekki eru sterar.

Aukaverkanir frá meltingarvegi eru mögulegar þegar reykelsiolía er tekin, samkvæmt tilvísun
læknaskrifborðsins. Þau geta falið í sér magaóþægindi, ógleði, magaverk, sviðatilfinningu eða
óþægilega seddutilfinningu. Frankincense olía getur einnig gert magaóþægindi eða magaverki
verri.

Frankincense olía hefur blóðþynnandi áhrif og getur aukið hættuna á óeðlilegum blæðingum,
eins  og  fram  kemur  af  University  of  Maryland  Medical  Center.  Þetta  er  fyrst  og  fremst
áhyggjuefni  fyrir  fólk  með  blæðingarröskun,  eða  alla  sem  taka  lyf  eða  aðrar  jurtir  með
blóðstorknandi áhrif, svo sem warfarín, heparín, íbúprófen, aspirín eða ginkgo biloba. Allir sem
eiga að fara í skurðaðgerð eða tannaðgerð ættu að hætta að taka reykelsiolíu fyrirfram.“ Shelley

Vinnsla reykelsis og myrru kvoða
Frystið reykelsi, myljið það í hrærivél eins og ísmola (í nokkrar sekúndur á mjög miklum hraða),
hellið svo mjög heitri (100°C) ólífuolíu á duftið. Látið blandast eins og kokteil, í 3 mínútur eða
svo. Hellið olíublöndunni í  flösku og látið standa í  nokkra daga, aðskiljið lögin og þú fékkst
reykelsisútdráttinn þinn. Bætið myrru við ef þið eigið það – vinnið það á sama hátt – frystið,
myljið, bætið heitri olíu við, látið standa, aðskiljið.
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Bætið síðan kannabisolíu út í reykelsi, myrru og ólífuolíublönduna. Þú getur borðað það líka
þrisvar  á  dag.  Ég  myndi  líka  bæta  hampfræolíu  við  það,  sérstaklega,  og  ég myndi  nudda
fæturna með því. JB

Reykingar kannabis
„28 ára vinkona mín fór í aðgerð í dag vegna brjóstakrabbameins, hún segir að krabbameinið sé
fjarlægt en vil samt gera krabbameinslyfjameðferð á hana.Við höfum talað saman áður og ég
sagði henni að neita krabbameinslyfjum og barataka RSO.Er ég rétt með þetta?Miðað við það
sem ég hef lesið um Phoenix Tears myndi ég halda að þetta væri rétt en myndi vilja hjálp þína
við að svara þessu.Takk.” Justin

— Vel gert, Justin.Engin krabbameinslyf eða skannar.Aðgerðin var óþörf.Láttu hana borða 120-
180 g af olíunni á næstu sex mánuðum og fylgdu leiðbeiningunum á síðunni okkar.JB

„Ímyndaðu  þér  að  reyna  að  kenna  fólki  hvernig  á  að  vera  í  buxunum  sínum...Það  virðist
auðvelt.Hvað ef fólk væri að senda þér skilaboð á hverjum degi og spyrja þig hvernig ætti að
fara í buxurnar sínar?(áhersla) Þetta er eins og dagur svíns!Ef ég fer í buxurnar og það er gert
rétt þá er þetta leiðin sem ég ætla að sýna einhverjum öðrum.Ég gæti hlegið að fólkinu sem vill
prófa að fara í buxurnar aftur á bak og segja: „Hey, þær passa vel, en það breytir því ekki að
þær eru á bakhlið!(Það virkaði fyrir Khris Kross).“ JB er einfaldlega að segja okkur hvað virkar
og mun ekki segja okkur á annan hátt vegna þess að það er ekki þörf á öðrum leiðum.Fylgdu
leiðbeiningunum eða farðu að ganga um með buxurnar á bak aftur en ekki vera reiður út í JB
þegar þú áttar þig á því að hann var bara að sýna þér réttu leiðina til að gera það!Við reynum
ekki að breyta texta í bók, við förum bara að rannsaka aðrar bækur!“ Chad

-- Þakka þér, Chad, þetta var frábær útskýring og já, það er rétt hjá þér.Allt þetta mál um RSO
lyf er svo móðgandi einfalt að það gerir það í raun flóknara.Það er of einfalt fyrir fólk að trúa því,
nefnilega þegar það getur ekki prófað lyfið sjálft og þarf aðeins að lesa um það.

Og allt er það að líf fólks er í húfi.Ég tala við þau í eigin persónu, ég sé sársaukann í andlitum
þeirra, ekki spyrja mig hvað það gerir við mig eftir öll þessi ár.Fyrir mér er ekki mikið pláss fyrir
spuna hér, enginn tími fyrir langa bebop sóló eða frjáls djass.Þetta er traustur gamaldags tólf
takta blús og hann er tólf takta langur.Rick gaf okkur leiðbeiningar til að fara eftir en allir vilja
finna upp hjólið aftur vegna sjálfsvandamála eða annarra mannlegra breyskleika.

Allt sem ég segi um þetta er að læra hrísgrjónaeldavél og viftu fyrst.RSO fyrst, síðan allar aðrar
(minni öflugar) tegundir kannabislyfja.Vegna þess að styrkleiki skiptir máli.Því öflugri og róandi
sem olían er því betra fyrir sjúklinginn.Þú þarft ekki að prófa innri aðstæður, prófaðu það fyrst á
húðsjúkdómum og athugaðu hvort það grær hraðar með raunverulegu mjög öflugu og róandi
RSO með 95-98% THC eða með einhverju öðru, sem ætti að svara því fyrir þig.Þá skaltu vita að
það sama og er að gerast á húðinni þinni er að gerast inni í líkamanum þegar þú tekur þetta lyf
inn.

Þegar þú hefur gert það muntu í rauninni missa áhuga á minna öflugum kannabislyfjum.Ekki
vegna þess að þeir geti ekki hjálpað í sumum tilfellum heldur vegna þess að hvers vegna fljúga
annars eða þriðja flokks þegar þú getur flogið fyrsta flokks fyrir sama pening og bjargað lífi þínu
hraðar og áreiðanlegra á sama tíma?

RSO er úrvalslyf og eins og ég lít á þetta allt annað er ekki úrvalslyf.Og ég vil fá úrvalslyf, af
hverju ætti ég að vilja þynnt lyf í staðinn fyrir alvöru?Því sterkari róandi og öflugri olían því betur
virkar hún sem lyf - og þetta mun aldrei breytast. JB

„Besta RSO er 95-98% THC og afar öflugt og róandi.Allt annað en það (hrátt kannabis, safi,
matvörur, háar CBD olíur, óafkarboxýleruð BHO, veig, salfur, samsuðu, macerates, þú nefnir

- 21 -



það) er minna öflugt form kannabislyfja.Allar tegundir kannabislyfja eru auðvitað gagnlegar að
einhverju marki, en ekki veðja lífi þínu á minna öflugar tegundir kannabislyfja.“ JB

Húðsjúkdómar, brunasár, exem osfrv.

„Ég fékk 3.  stigs sjóðandi  olíubruna á  fingurna á sunnudagsmorgun.Stórar  blöðrur  og mjög
sársaukafullar.Ég mundi eftir því að lesa RSO er ótrúlegt til  að lækna brunasár, þess vegna
prófaði ég það.OMG gott  fólk,  bruninn er algjörlega horfinn á aðeins 40 klukkustundum.Alls
engin  merki  um það.Ég  sótti  í  gott  magn afRSO á blöðrurnar,  flök  af  fersku Aloe Vera og
sárabindi.Endurtekið 12 tímum síðar.Engin þörf  fyrir  3.  umsókn.ÞÚ ROCK RICK SIMPSON.“
Bobbi

„Í fyrsta skipti sem ég bjó til olíuna (innrennsli í kókosolíu) var til staðbundinnar meðferðar á baki
aldraðs nágranna.Hún var með sár út um allt sem klæjaði illa.Rúmglös eru útilokuð, það var líka
kláðamaur,  flær,  skeetur  og  þess  háttar  vegna  þess  að  hún  var  hvergi  annars  staðar  fyrir
áhrifum en bakið og engin merki  um virkni  dýra á rúminu hennar.Veistu hvað sonur hennar
gerði???Hann sprautaði dýnu hennar mjög með efnum til að losna við pöddur sem voru ekki
til.Ég gaf henni nýja dýnu með þeim skýru leiðbeiningum að það má EKKI sprauta hana, hún er
mín lánuð til hennar eins lengi og hún þarfnast hennar.Hún þurfti að fara inn á spítala vegna
blæðandi sára og á meðan hún var þar tjáði hún sig um bakið og þú veist hvað læknarnir sögðu
henni að gera???Þvoðu hárið og líkamann fyrir lús.Hún er ekki með lús.Svo hvern heldurðu að
ég ætli að hlusta á til að hjálpa henni?Læknarnir?NEI.Ég bjó til olíuna, meðhöndlaði bakið á
henni með henni og það er framför og lækning í gangi.“ Michelle

„Tengdadóttir  mín  var  að djúpsteikja  svínakótilettur  og  dýfði  fingrum sínum í  sjóðandi  heitu
olíunni upp að fyrsta hnúi og þær urðu hvítar eins og eldaður kjúklingur.Við settum RSO á þá og
sársaukinn var horfinn á um það bil mínútu eða svo, hún húðaði þá 2x á dag með RSO.Þeir
gróu mjög fljótt  á  örfáum dögum og það var  ekkert  húðmissi  eða ör.Það er  ótrúlegt  að við
geymum nú smá í eldhússkápnum svo ef einhver brennur (sérstaklega börnin) munum við setja
RSO  strax  á,  það  er  engin  þörf  á  að  finna  fyrir  þvílíkum  sársauka  þegar  við  erum  með
náttúrulega plöntu sem sér um það .” Debra

„Notaði það við alvarlegan sólbruna.Virkaði frábærlega, ég hef séð það lækna hnífssár á innan
við viku.Það læknar líka halitosis.Ég hef notað það í hálft ár eða svo og hætti algjörlega við
flogalyf.Þegar ég hljóp út fékk ég smákrampa.Ég er heppin að geta fengið svona lyf, ég mæli
líka með notkun þess við taugaverkjum.“ Jack

„Ég nota viðarofn fyrir hita svo brunasár á úlnliðnum hafa fylgt mér marga kaldari mánuði.Fékk
djúpa brennslu síðasta haust, er ekki hætt að vaka ennþá.Mér var gefið RSO olíu áður, svo ég
setti á mig skvettu, huldi brunann og á tveimur dögum var svæðið bleikur, hreinn blettur, engin
blöðrur eða brunasár!Ég er seldur 100%!" Janine

„Ég fékk fallegan sólbruna strax eftir að ég rakaði mig fyrir nokkrum árum.Ég var úti í Colorado
sólinni í um 14 tíma daginn eftir.Ég hef fengið sólbruna svo slæmt á höfuðið áður.Fyrsta skiptið
tók marga mánuði  að gróa og það úðaði  og var sárt  allan tímann.Í  síðasta skiptið  setti  ég
kannabiskrem á epískt sólbruna höfuðið á mér.3 dögum síðar flagnaði það einu sinni og var að
fullu gróið eftir það.Kannabis fyrir sólbruna fólk!“ Nate

"Ég er með spurningu.Hefur þú þekkt einhvern sem notar þetta við ristill?Ég fæ þær frekar oft
sérstaklega þegar ég er stressuð og er bara forvitin.Þakka þér fyrir." Trina

- Settu bara olíuna á sársauka blettina, annað hvort hráa eða í veig, og láttu sjúklinginn borða
olíuna líka til að ná sem bestum árangri.JB
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„Liðirnir mínir fléttast upp á fingrunum og voila, nudda smá olíu á, verkurinn horfinn.Brenndi mig
á  brennslutunnu  í  síðustu  viku,  3  tommur  af  svörtum,  freyðandi  húð  innan  á  úlnliðnum
mínum.Lítið magn af olíu, sárabindi, tveimur dögum síðar, ótrúleg bleik húð.Beitt aftur, sama,
tveimur dögum síðar og það var gróið...Þakka þér fyrir!!!" Janine

„Morning Scot, talaði við systur mína í gærkvöldi og hún segir að hún sé öll heil!!!!Lyfið læknaði
ristil hennar.:) Hún segir að sér líði dásamlega.Vildi bara vera 100% viss áður en ég skrifaði
þér.Takk kærlega fyrir hjálpina.”

„Sonur minn og ég notuðu það aðeins staðbundið frá fyrstu stundu sem ristill kom fram. Ekkert
nýttristill kom fram og engin önnur einkenni greindust. Kraftaverk." Matija

„Ég hef notað olíu í RSO stíl á nornavörtu í andliti mínu.Tvær umsóknir þaktar plástur og það er
næstum horfið!“ Leslie

„Ég fjarlægði líka 2 vörtur með því.Ég var með þá á fætinum allt mitt líf." Michelle

„Ég  hef  notað  ólífuolíu  með  kannabis  við  bruna  og  skurði  og  þau  gróa  innan  nokkurra
daga.Aldrei  séð  annað  eins.Ég  veit  að  RSO  væri  jafnvel  betra.Kannabis  var  notað  til  að
meðhöndla allt áður en ríkisstjórn okkar varð gráðug. Davíð

„Ég hitaði olíuna og blandaði henni saman við krukkuna mína af andlitskremi.Ég nota það 2x á
dag og hef verið það í um 2 mánuði.Djúpu djúpu bólurnar sem ég fékk (þú veist svoleiðis, þær
taka viku bara að koma upp á yfirborðið og eru STÓRAR!) eru ekki lengur til staðar.Örin eftir
þessar bólur eru líka að dofna.Ég er meira að segja að sjá húðina byrja að þéttast!Fyndið þessi
færsla er hér því ég var bara virkilega að taka eftir niðurstöðunum í dag!Þessi olía er mögnuð og
andlitskrem er bara ein af mörgum notum.Takk Rick.” Jennifer

„Ég brenndi mig á útblástursröri nokkuð vel og ég setti smá kannabisolíu með vínberjafræseyði
og það gróaði á innan við viku og varla sársauki eða erting og engin ör! Daníel

„Ég hef notað það við brunasár og get ekki sagt hvar ég brenndist.Engin hræðsla og engin
merki.Æðislegur.Ég  var  með  brunann  í  viku  og  hann  grær  ekki.Ég  notaði  olíuna  og  innan
fjögurra  daga  er  ég  komin  með  nýja  húð.Viku  seinna  get  ég  ekki  sagt  hvar  ég
brenndist.Æðislegt efni.” Clifford

„Já, já, ég hef læknað brunasár með RSO.Og engin ör!“ Erin

„Sársaukinn  hverfur  bókstaflega  samstundis  og  á  einum  degi  hverfur  bólgan.Ég  hef  þegar
meðhöndlað einn bruna fyrir nokkrum mánuðum og er með annan sem ég er að meðhöndla
núna.Það flýtir lækningatímanum um vikur og vikur sem bíða.Hversu alvarlegur bruninn er og
ENGINN HRÆÐUR og ENGIN viðkvæmni yfir því hvar ég hafði brennt mig.Ég nota olíuna á allt
og ég meina allt.Ég gerði líka nýlega lotu sem var ekki sú gæði sem ég myndi nokkurn tíma
borða, svo það er stranglega notað staðbundið.Ég gerði andlitsmeðferð, OMGosh, ótrúlegur
árangur.Ég nota RSO fyrir hvern einasta sjúkdóm sem hægt er að hugsa sér.“

„Ég er með mikla hræðslu vegna húðsjúkdóms að mér hafi verið gefin hræðileg lyf í næstum 6
mánuði.Ó óvart!Nokkrum vikum eftir meðferð er húðin mín aftur slæm.Þetta er gott að vita.Ég
var hræðileg á þeim lyfjum, skaplaus, þurr flagnandi húð, svitamyndun, guð minn góður hvað
þetta var hræðilegt.Mun ekki hitta lækni aftur." Nikki

„Ég  hef  notað  olíu  við  húðsýkingum,  höfuðverk,  moskítóbitum,  sveppum,  svefni  og  bara
slökun.Mjög gagnlegt á 1sthjálparkassi." Sylvía

„Kæri herra, ég er gamall hippi frá sjöunda áratugnum og bý í Norður-Kaliforníu.Hef verið að
rækta ýmsar lestarflak og hvíta ekkju í 8-9 ár með frábærum árangri.Ég sá að Rick hefur notað
White Widow líka.Ég er núna að aðstoða Hospice sjúkling að nafni Jason í Redding, Ca. í bata,
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hver var/er? að deyja úr síðustu stigum MRSA samkvæmt leiðbeiningum frá gamla lækninum
mínum Dr. Ronald Sand...Ég byrjaði hann á veig sem ég hef verið að gera og gefa smákökur frá
bæði vatni til budder útdráttar og bara smjörútdráttur fyrir fjórum mánuðum síðan.

Annar vinur ræktunarbróður sem ég geng í Unity Church með sneri mér inn á vefsíðuna þína
fyrir aðeins þremur vikum.Hef byrjað Jason á „JOY GREASE“ og hann hefur farið í gegnum sína
fyrstu túpu og er núna á sinni annarri.Fyrir rúmum mánuði voru kúlurnar hans á stærð við mjög
stóra melónu stærri en mjúkbolti...Síðan ég borðaði bakaríið mitt og innbyrti „Magic Grease“,
batnar hann með hverjum deginum og kynkirtlarnir hans eru næstum komnir aftur í eðlilega
stærð...Þeir segja að það sé engin lækning við MRSA???

Jason hefur verið með mjög slæm stór legusár á bakinu þar sem hann getur ekki legið á hlið
eða maga.Hann segir mér núna að þeir séu að minnka og þegar læknirinn okkar kom með öðru
teymi í bænum gátu þeir ekki allir skilið hvers vegna hann var ekki dáinn eða hvers vegna hann
var að batna.Ég hef ekki enn sagt lækninum frá Hemp Oil meðferð minni/okkar en mun bráðum
á hverjum degi...Ég vil endilega fá leyfi frá lækninum til að meðhöndla sárin hans núna með Olíu
útvortis, ertu ekki sammála???Ef við getum stöðvað MRSA hjá sjúklingi sem átti aðeins mánuði
eftir  að  lifa,  hugsaðu  bara  um  hvað  þetta  gæti  eða  ætti  ég  að  segja  ÆTTI  að  segja  við
læknasamfélagið.Friður og virðing, Craig“

„Maðurinn minn var með 30 ára ör eftir  brunasár sem þurfti  að fara í  húðígræðslu...Svo ég
hugsaði,  aha,  annar  staður  til  að gera tilraunir  með þessa mögnuðu vöru.Jæja,  hann hafði
minna en enga trú á því að það myndi gera hvað sem er...Eftir nokkrar umsóknir er það að
breytast, hann hefur nú litarefni þar sem ekkert hafði verið.Hárvöxtur þar sem enginn hefur vaxið
í 30 ár.“ Rebekka

„Ég var  með annars stigs  bruna á  öllu  andliti  og handleggjum eftir  húsbruna.Ég setti  RSO
blandað með kakósmjöri út um allt í mánuð og maður getur varla séð að ég hafi nokkurn tímann
brennt mig.Það er ótrúlegt hvað það virkar hratt og þetta er besta verkjalyf sem ég hef fengið.“
amerískt

„Ég var með mól í hársvörðinni sem byrjaði að klæja nýlega.Ég setti skífu einu sinni á dag í
nokkra daga og mólinn byrjaði í raun að minnka!Talaðu um ótrúlegt." Amanda

„Kannabalsamið mitt var líka sviflaus í kókosolíu og það hjálpaði mjög þegar ég var með hárlos.“
Matti

„Kærasta mín var með 2+ ára langa MRSA sýkingu og hafði prófað mörg sýklalyf, þar á meðal
eitt  það sterkasta sem til er án árangurs.Við notuðum olíu sem þéttist úr vaporizer slöngu á
plástur á opnu svífinu og það hvarf og sársaukinn hætti strax.Lífsgæði hennar eru svo miklu
betri.

Ég var með grunsamlegan skolla  á bakinu í  2 ár  sem endaði með því  að skipta um lit  og
meiðast mikið og ég var mjög grunsamlegur um hvað þetta væri.Ég notaði RSO á plástur og
það hvarf.Við prófuðum þetta vegna þess að við sáum myndbandið hans Ricks, Run from the
Cure.Ég tel að það sé gríðarlega mikilvægt að dreifa þessum skilaboðum og er tilbúinn að fara á
fullt  með  virkni  og  samfélagsmiðlum  okkar  og  útsendingar  til  að  hjálpa  ykkur  að  koma
skilaboðunum áleiðis.“ Róbert

„Ég er með vefjagigt og lyf taka ekki sársauka minn í burtu.En olían gerir það." Donna

„Ég er trúaður...lagar gigt...það hlýtur að koma jafnvægi á yin og yang því ég hélt að ég væri
hamingjusamur  áður  en  undanfarið  finn  ég  hamingjutilfinningu  djúpt  að  innan...Takk  Rick
Simpson.” Irving

„Hæ Corrie, ég hef verið að gefa ***** lyf í um það bil 3 vikur núna við gigtinni í fótinn og hann
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hefur farið úr hjólastól í að geta hlaupið upp og niður stigann og fór í 2 tíma gönguferð. um
helgina.Það er ekki bara fyrir krabbamein...það læknar bara.ég hefði átt að taka myndir...Mikill
munur.Venjuleg lyf snertu það ekki.Í hjólastól í 3 vikur fyrir lyfin.

„Ég hef notað það við brunasár og get ekki sagt hvar ég brenndist.Engin hræðsla og engin
merki.Æðislegur.Ég  var  með  brunann  í  viku  og  hann  grær  ekki.Ég  notaði  olíuna  og  innan
fjögurra  daga  er  ég  komin  með  nýja  húð.Viku  seinna  get  ég  ekki  sagt  hvar  ég
brenndist.Æðislegt efni.” Clifford

„Já, já, ég hef læknað brunasár með RSO og engin ör! Erin

„Sársaukinn  hverfur  bókstaflega  samstundis  og  á  einum  degi  hverfur  bólgan.Ég  hef  þegar
meðhöndlað einn bruna fyrir nokkrum mánuðum og er með annan sem ég er að meðhöndla
núna.Það flýtir  lækningatímanum um vikur  og vikur  á  meðan það er  beðið  eftir  því  hversu
alvarlegur bruninn er & ENGIN ör & ENGIN viðkvæmni yfir því hvar ég hafði brennt mig.Ég nota
olíuna  á  allt  og  ég  meina  allt.
**Bjó nýlega til lotu sem var ekki þau gæði sem ég myndi nokkurn tímann borða svo það er
stranglega notaðstaðbundið & gerði andlitsmeðferð.OMGosh, ótrúlegur árangur.Ég nota RSO
fyrir hvern einasta kvilla sem hægt er að hugsa sér**“ Michelle

„Bjó það til, gaf það 18 ára syni mínum.Engin merki um krabbamein núna.Ég skulda þér mikið
þakklæti Rick Simpson. Amanda

„Ég hef notað það til að lækna opin sár.Ég notaði nýlega á sykursýkissárið mitt sem ég reif
upp.Læknaði betur en ég gat vonað.Einnig gróið katta rispur á einni nóttu.Aðrar rispur á einni
nóttu.Setjið  olíu  á  hálfa  klóruna,  þakið  plástri,  næsta  dag  meðhöndluð  hlið  lokað  yfir  í
meðhöndlaða opna sýn á sýkingu.Þetta lyf ætti að vera í hverjum sjúkrakassa." Jared

„Frá 11 ára aldur (ég er nú næstum 30) hef ég verið að þróa með mér eins konar svepp á
húðinni,  aðallega í  kringum hálsinn  á  brjósti  og  baki.Þessir  rauðu  kringlóttu  blettir  birtast  á
húðinni á hverju ári og ég hef tekið allt sem þarf til að meðhöndla húðsjúkdóminn minn.Lyfin
sem húðsjúkdómalæknar ávísa taka 5-6 daga að fjarlægja þessa bletti og aðra 5 daga til að
útrýma þeim algjörlega.

Um daginn tók ég eftir að þessir blettir voru farnir að sjást aftur, EN í þetta skiptið ákvað ég að
setja smá kannabisolíu á það ...og það var sannarlega galdur!!!Ég notaði það bara 2 sinnum og
blettirnir  eru  ALLIR  horfnir.Ég  trúði  ekki  mínum eigin  augum!Ekki  lengur  pillur  og  krem  og
sérstök sjampó fyrir mig!Núna bjó ég til kókosolíu með kannabisolíu og ég mun halda áfram að
bera hana á mig í eina viku eða svo til að tryggja að blettirnir sjáist ekki aftur.Þakka þér kærlega
fyrir RS & JB fyrir alla hjálpina og upplýsingarnar, ég mun vera ævinlega þakklátur. Jóna

"Myndi olían vinna á papillomas eða húðmerki nálægt auganu?" Sean

-- Já, Sean, en passaðu þig á að fá ekki olíuna í augun eða hún brennur illa í um klukkutíma
eða tvo.Það mun ekki skemma augað en það er óþægilegt.JB

„Árið 2002 lenti  ég í  hræðilegu slysi.Ég var með skurði út  um allt  og missti  hluta af beini  í
handleggnum.Eftir  húð-  og  beinígræðslu  var  ég  næstum  gróin  og  fékk  sýkingu  í
handlegginn.Reyndist vera beinsýking og þurfti að byrja upp á nýtt.Vegna þess að hvenær sem
ég fæ skurð/bruna (ég er suðumaður) myndu þeir alltaf smitast.Síðasta ár fékk ég hræðilega
brunasár  af  gufulínu  í  vinnunni  á  maganum.Með  því  að  halda  því  hreinu  og  nota  olíuna
læknaðist það á aðeins einni viku!Litlu brunsárin mín gætu varað í 4-6 vikur.Ekki lengur með
olíuna mína.Skrúfaðu Neosporin, ég nota OIL!” Chris

„Ég hitaði olíuna og blandaði henni saman við krukkuna mína af andlitskremi.Ég nota það 2x á
dag og hef verið það í um 2 mánuði.Djúpu djúpu bólurnar sem ég fékk (þú veist svoleiðis, þær

- 25 -



taka viku bara að koma upp á yfirborðið og eru STÓRAR!) eru ekki lengur til staðar.Örin eftir
þessar bólur eru líka að dofna.Ég er meira að segja að sjá húðina byrja að þéttast!Þessi olía er
mögnuð og andlitskrem er bara ein af mörgum notum!“ Jennifer

„Ég kláraði að vinna fyrir yfirmann minn í skóginum þar sem var fullt af eitureik í haug sem átti
að færa og brenna og ég hafði ekki hugmynd um að það væri þarna.Svo auðvitað veiddi ég
eitureik.Yfirmaður minn sá að það var á barmi frumubólgu og sendi mig síðan aftur til að hefja
meðferð með Rick Simpson olíunni.Eftir nokkra daga byrjaði handleggurinn á mér að leka, hann
fór  líka  að  snúast  við.ÞÚ  GETUR  EKKI  SEGÐ  MÉR  AÐ  ÞESSA  PLANTA  GETI  EKKI
MEÐHANDLAÐA EKKERT!“ Harry

„Eitrun á handleggnum á mér... Útbrot og brunasár horfin innan 5 mínútna... Engin högg, engin
útbrot,  engin sársauki...  Ég nota eitt  hrísgrjónakorn af  RSO með smá kókosolíu...  FER á 5
mínútum!!!Ég elska olíuna mína!!!“ Estelle

„Ég notaði þessa olíu fyrir 3 árum til að drepa 4. stigs krabbamein í blöðruhálskirtli.Ég notaði
hormónameðferð  til  að  byrja  með  og  komst  svo  að  RSO.Það  virkar.Ég  þekki  persónulega
heilmikið af fólki sem notar það á hverjum degi við mörgum kvillum.Það er gríðarleg hjálp fyrir
krabbameinssjúklinga,  en  ég  held  að  það  sé  ótrúlegastaopinberun  hefur  verið  að  lækna
alvarlegan psoriasis einhvers að þeir hafi verið með yfir 90% af líkama sínum.Með því að neyta
1/4 til 1/2 grömm af olíunni á dag í 6 vikur hefur þessi manneskja bókstaflega læknað sig af
sjúkdómi sem hún hafði þjáðst af síðan hún var barn.Ég gæti haldið áfram tímunum saman með
því sem ég hef séð þessa olíu gera.Þú munt sjá, hafðu huga þinn opinn og gerðu eins og Rick
segir, þú munt ekki sjá eftir því." Dan

„Gigtarpsoriasis á innan við mánuð...“ Giulliana

„Psoriasis  minn  hvarf  eftir  að  ég  byrjaði  að  borða  olíuna...Bara  að  nota  olíuna  staðbundið
hjálpaði mér ekki það mikið - hvarf ekki alveg fyrr en ég byrjaði að nota hana til inntöku.Það
hefur ekki skilað sér enn.Ég er á viðhaldsskammti núna, svo ég VONA að það dugi til að halda
psoriasis í burtu.Ég hef ekki séð nein merki um það í næstum 4 mánuði.Læknarnir sögðu mér
að þetta myndi aldrei hverfa alveg, og að eina skiptið sem það myndi „hreinsa sig“ væri þegar
ég væri  mjög veik  og ónæmiskerfið  mitt  hefði  annað að berjast.Jæja...Mér líður ekki  illa  og
vitleysan er farin!“ Lindsay

„Læknaði líka sinabólga á nokkrum dögum.Meira að segja 7 mánaða gömul meiðsli.Nuddaðu
bara smá pottsmjöri  eða  RSO á  sársaukafulla  svæðið  einu  sinni  á  dag.Ótrúlegur  skítur.Ég
notaði RSO á 3. stigs bruna síðasta sunnudag-þriðjudag, engin merki um bruna eftir 40 tíma
meðferð.Vildi að ég hefði notað það í annað sinn sem það gerðist.Það hefði sparað mér tíma af
miklum sársauka og að halda ís á því. Bobbi

„Vinur minn setti mig niður til að horfa á Run from the Cure fyrir um tveimur og hálfu ári síðan og
hélt að það gæti hjálpað psoriasis mínum.Við gerðum olíuna saman - í fyrsta skipti fyrir okkur
bæði - innan þriggja vikna var skellupsoriasis minn horfinn.Ég hef verið að búa til  olíuna og
innbyrða hana síðan.Ef ég tek það inn á hverjum degi, og ber olíuna staðbundið á kvöldin á
einstaka  bletti  sem  skjóta  upp  af  handahófi,  er  psoriasis  mjög  stjórnað  og  nánast
ósýnilegt.Vegna þessarar reynslu stökk ég inn með tvo fætur og á nú fyrsta læknisfræðilega
maríjúanafyrirtækið með fullu ríkisleyfi í Colorado.Ári eftir viðskipti mín greindist pabbi minn með
sortuæxli  á stigi  IV -  það hafði  breiðst  út  í  lungu hans og lifur.Krabbameinslæknir  hans gaf
honum 3 til 12 mánuði og sagði honum að vera tilbúinn fyrir sjúkrahúsþjónustu.Ég byrjaði hann
strax á RSO meðferð og fimm mánuðum síðar er krabbameinið hans farið.Farinn.Auðveldasta
hlutur í heimi!Takk Rick, fyrir að kynna þetta ótrúlega lyf aftur fyrir heiminum! Erica

„Hvað getur það ekki hjálpað?Í  gegnum námið mitt  eru möguleikarnir  endalausir.Ég er með
blöðru  hægra megin  á  kinninni  á andlitinu.Fimm dögum eftir  að  hafa  tekið  olíuna (inntaka)
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minnkaði blaðran hratt.Olían var gerð úr frostlögðum laufum og litlum brum sem var bleytt  í
sífellt  tært.Blandan stóð í 2 vikur.Fyrstu nóttina af olíunni fékk blöðruna mína náladofa.Fimm
dögum síðar horfið.Olían virkar.Það er allt of mikið af sönnunum og vísindin á bak við þetta allt
saman eru ótrúleg.Það eru efnasambönd þarna úti sem bregðast við öllum viðtökum okkar í
taugakerfinu er náttúruverk.Það ótrúlega er að það er allt að finna í einni plöntu.KANNABÍS.Það
er kominn tími til að sjá hversu langt menn geta gengið.Það er kominn tími til að þróast." Jeremy

„Í fyrsta skipti sem ég bjó til olíuna (innrennsli í kókosolíu) var til staðbundinnar meðferðar á baki
aldraðs nágranna.Hún var með sár út um allt sem klæjaði illa.Rúmglös eru útilokuð, svo var
kláða, hlaup, skeetur og þess háttar vegna þess að hún varð hvergi fyrir áhrifum nema bakið og
engin  merki  um  virkni  kríudýra  á  rúminu  hennar.Veistu  hvað  sonur  hennar  gerði???Hann
sprautaði dýnuna mjög með kemískum efnum til að losna við pöddur sem ekki voru til.Ég gaf
henni nýja dýnu með þeim skýru leiðbeiningum að það má EKKI úða henni.Hún þurfti að fara
inn á spítala vegna blæðandi sára og á meðan hún var þar tjáði hún sig um bakið og þú veist
hvað læknarnir sögðu henni að gera???Þvoðu hárið og líkamann fyrir  lús, hún er ekki með
lús.Svo hvern heldurðu að ég ætli  að hlusta á til  að hjálpa henni?Læknarnir?NEI.Ég bjó til
olíuna, meðhöndlaði bakið á henni með henni og það er framför og lækning í gangi.“ Michele

„Ég fékk herpesveiruna fyrir tæpum 20 árum.Ég er ein af þeim sem fæ faraldur 5-6 sinnum á ári
fram á þennan dag.Eins og þú getur ímyndað þér hefur þetta ekki verið auðvelt fyrir mig.Ég er
forvitinn hvort þúhefurðu einhverjar uppástungur eða veistu um aðra sem hafa náð árangri með
að meðhöndla með kannabis?Þakka þér fyrir tíma þinn.”

- Settu einfaldlega olíuna (eða veig eða salva með olíunni) á staðina þar sem herpes kemur
upp.Endurtaktu eftir þörfum.Einnig er gott að borða að minnsta kosti 60g meðferðina, stundum
hverfur herpesveiran alveg.Uppbrotin verða ekki eins tíð og þú munt ekki hafa verki o.s.frv. ef þú
notar olíuna til að meðhöndla það.Olían virkar á allar tegundir herpes og þú finnur ekkert sem
virkar betur á herpes en olían.Bestu kveðjur, JB

„Fyrrverandi eiginkona mín er víruslaus eftir að ég gaf henni skammt!!!Læknirinn hennar var og
er ráðalaus.Hún var DARE gradu og nú heldur hún nokkrum plöntum fyrir sjálfa sig...“ Thomas

„Morning Scot, talaði við systur mína í gærkvöldi og hún segir að hún sé öll heil!!!Lyfið læknaði
ristil hennar. :) Hún segir að sér líði dásamlega.Vildi bara vera 100% viss áður en ég skrifaði
þér.Takk kærlega fyrir hjálpina.”

„Stúlkan með ristillinn lenti í einhverju öðru og hún sagði fjölskyldunni aldrei hvað væri að.Hérna
er  það,  hún  sendi  mér  það  bara:  „Hæ  aftur,  komst  að  því  í  gær  að  systir  mín  var  með
skjaldkirtilsvöxt fyrir ári síðan en sagði fjölskyldunni ekki frá því.Svo virðist sem læknirinn hafi
sagt  henni  að þeir  myndu fylgjast  með því  og ef  það myndi  stækka,  þá myndu þeir  fara í
aðgerð.Það var ekki  nógu stórt  til  að taka lífsýni af  því.Allavega,  hún fékk tíma hjá lækni í
síðustu  viku  og  komst  að  því  að  æxlið  er  hætt  að  vaxa.Hún  telur  að  lyfið  hafi  stöðvað
vöxtinn.Eru  það  ekki  dásamlegar  fréttir?Hún heldur  áfram að taka  því  í  von  um að  næsta
ráðning hennar muni sanna að olían drepur æxli.Mun láta þig vita meira þegar það gerist." Skoti

„Einhverntíma síðasta vor tók ég eftir rauðu merki vinstra megin á hökunni.Ég vísaði þessu á
bug sem bara sár sem myndi brátt hverfa.Jæja, það gerði það ekki og áður en ég vissi af birtist
önnur; ekki fest heldur í nokkuð beinni línu út frá fyrsta merkinu.Ég setti pólýsporín og önnur
krem sem ég fann í lyfjaskápnum en ekkert breytti um lit eða útliti.Þegar ég hafði samband og
kom inn á skrifstofu læknisins míns var meira en það byrjaði að taka á sig annað útlit á sumum
sviðum.Það  leit  út  fyrir  að  vera  blettara.Þegar  læknirinn  minn  skoðaði  mig  var  hann  með
undrunarsvip á andlitinu.Næstu tvo mánuðina skrifaði hann upp á mismunandi sýklalyfjakrem og
pillur.

Allan  tímann  sagði  hann,  ég  held  að  þetta  sé  ekki  krabbamein.Ég  held  að  það  sé  ekki
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krabbamein.Það þótti skrítið þó að hann myndi segja mér að hafa ekki áhyggjur af því að panta
frekari tíma, bara mæta á skrifstofuna sína í hverri viku eins og hann sagði mér að gera og hann
myndi  hitta  mig  strax,  og  á  persónulegu  skrifstofunni  sinni,  ekki  skoðunarherberginu  allan
tímann. tíma.Að segja að ég væri dálítið hræddur var vægt til orða tekið þar sem þetta var ekki
að fara neitt.Oftar en einu sinni spurði ég hann um að fara til húðsjúkdómalæknis sem hann
svaraði: „Við tökum lífsýni og fáum þig svo til húðsjúkdómalæknis, ef þér er sama um að keyra
til Halifax“... „Ég fer í hjartslætti,“ sagði ég honum að komast að því hverjar þessar merkingar á
andliti  mínu  væru.Tíminn  leið  og  ég  hafði  ekki  heyrt  frá  Halifax  um  neinn  tíma  hjá
húðsjúkdómalækni.Ég  spurði  lækninn  minn  aftur...  Hann  minntist  svo  á  að  það  væri
húðsjúkdómalæknir sem lést í Halifax og sá sem var þar væri mjög upptekinn, sem þýðir að það
myndu líða nokkrir  mánuðir  þar til  ég gæti  farið til  hans.Tíminn virtist  vera að dragast  með
hælana… ekkert var að gerast…

Ég ákvað eftir að hafa prófað lyfin sem læknirinn gaf mér að taka málin í mínar hendur.Ég gerði
nokkrar fyrirspurnir og náði að fá RSO(Rick Simpson Oil) eða einfaldlega vel gerð hampiolía.Ég
fylgdi leiðbeiningunum um hvernig á að nota olíuna.Ég setti eitthvað á plástur og huldi merki í
andliti mínu á kvöldin.Ég innbyrti smá á hverju kvöldi líka.

Af öllu sem ég hef lesið getur þetta ekki skaðað þig en það getur slegið þig úr fótum ef þú tekur
of mikið í fyrstu.Jæja, nokkrum sinnum tók ég aðeins of mikið og komst ekki í vinnuna í nokkra
daga.Það sem ég gerði þó var að halda áfram að bera olíuna á nóttina eins mikið og éggæti án
þess að sóa því.Ég sá að það var að skipta máli.Ég er viss um að það hefði virkað hraðar hefði
ég gefið mér tíma til að stilla magnið sem ég tók innvortis svo það yrðu engar aukaverkanir á
hreyfigetu mína.LOL

Allt í allt virkar þetta dót og í einni af síðustu heimsóknum mínum til læknisins sagði hann: „Þetta
lítur  ekki  út  eins  árásargjarnt  og  það  var.“  Þetta  lét  mér  líða  miklu  betur,  og  það  gerði
vefsýnisskýrslan líka þegar hún kom til baka þar sem sagt var að vefjasýnin væri ekki illkynja!Ég
get með sanni sagt að olían virðist hafa hreinsað upp hvað sem það var á hökunni á mér.

Að mestu leyti eru engar vaxandi rauðar merkingar, bara „skuggar“ af því sem áður var.Ég fer til
húðsjúkdómalæknis eftir viku.Vonandi getur hann varpað einhverju ljósi á hvað það er eða var
sem ég átti.Mig langar að vita það með vissu fyrir hugarró.Ég mun örugglega gefa uppfærslu
þegar ég hef frekari upplýsingar.Í bili... myndi ég elska að senda kærar þakkir til þeirra sem taka
þátt í að hjálpa mér að lækna!“ Bill

Q.Ég var að velta því fyrir mér hvort RSO myndi hjálpa mömmu minni vegna geislunarbruna?
Hún ákvað að halda áfram með „hefðbundna“ meðferð og nú er hún með brjóstið á sér, í skorti á
öðrum orðum, helvíti.Það er  sárt  bara að horfa á það.Ég man að annaðhvort  þú  eða Rick
brenndust einu sinni, býst ég við þegar verið var að undirbúa RSO, og sýndir myndir af því
hvernig olían virkar líka á bruna.Svo, myndi það gera eitthvað gott fyrir hana?

A.Nuddaðu olíunni eða hampi salti á bringu hennar og bak.Auðvitað ætti hún að borða olíuna og
halda sig frá læknum og öllum öðrum slíkum óþarfa skemmdum.JB

„Mamma mín (72) hefur verið með sársaukafulla sprungna húð á flestum fingurgómum í um það
bil 2 ár núna ... mjög sársaukafullt.Læknirinn segir: "Já, þetta kemur með aldrinum." Dufuss!!!Við
blönduðum  mjög  litlu  magni  af  olíunni  við  aquaphor...Ein  meðferð,  á  einni  nóttu...farin!
Sársaukafullar sprungur hennar hafa gróið og halda áfram að vera góðar í rúma viku núna!
ÆÐISLEGUR!" Dolly

„Ég  notaði  olíuna  á  ný  opið  skurðsár.Í  september  2012  lét  ég  fjarlægja  2
grunnfrumukrabbameinsæxli úr andliti mínu.Eitt var stórt og var fóðrunaræxlið sem var að dreifa
því.Eins var innvortis æxli í kinninni á mér skafið fyrir vefjasýni.Þegar ég kom heim og afhjúpaði
sárið mitt var gígur í andlitinu.
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Fyrstu 4 dagana blandaði ég saman Shea smjöri og olíu og bar á.Ég skipti svo yfir í beina olíu
og er ekki hætt.Þegar ég fór í viðtalstímann minn var læknirinn sem hélt að ég væri að fara í
lýtaaðgerð undrandi á lækningu minni.Ég ákvað að segja henni sannleikann, að ég hefði ekki
notað lyfseðilinn, að ég hefði læknað það með kannabisolíu.Hún hafði heyrt um Rick Simpson
og Phoenix Tears, hún dæmdi mig ekki, og sagði að halda áfram að vinna.Eftir einn mánuð fer
ég í aðra aðgerðina mína, aðgerðaáætlun til að lækna þetta sár...Kannabisolía.Á ég að segja
þessum skurðlækni?Í Post op stefnumótinu mínu!Í ást og ljósi." Patti-Jo

--  Patti,  það þarf  enga aðgerð ef  þú heldur  áfram með olíuna.Eða fresta um önnur  60g ef
nauðsyn  krefur,  en  vertu  í  burtu  frá  skurðaðgerð  og  læknum,  ef  það  er  mögulegt.Það  er
dapurleg forsenda þess að meðferðin takist í mörgum tilfellum.JB

„RSO hefur gert psoriasis minn nánast ekki til.Ég hef tekið inn viðhaldsskammt í þrjú ár núna og
húðin er tær, hugurinn er skýr og ég hef aldrei verið heilbrigðari.“ Erica

„Ég hef séð einhvern nákominn mér nota Rick's olíu á slæman bruna sem hefði skilið eftir sig
viðbjóðsleg ör og innan viku frá því að olíunni var borið á var það horfið og engin merki um ör
eða að það væri brennt. Janice

„Við  erum  með  dóttur  mína  á  olíu  núna.Hún  er  með  psoriasis  á  báðum  olnbogum,
framhandleggjum  og  öðru  hné.Tók  myndir  í  byrjun.Hingað  til  eru  þurru  hreistruð  svæði
horfin.Húðin er rauð, en sléttí stað þess að hækka og bólgna.Minni svæði að utan hafa hreinsað
alveg.Við erum sannfærð um að þetta eigi eftir að virka.Við erum að taka myndir annan hvern
dag  eða  þegar  það  er  merkjanleg  framför.Allt  þetta  á  innan  við  viku  frá  notkun  olíunnar
staðbundið.Þakka þér kærlega fyrir  að vekja athygli  á þessu lyfi  sem mun að lokum lækna
þjóðirnar Rick og JB.Ég deili færslum á hverjum degi og segi öllum sem vilja hlusta.Það er farið
að síga inn." Ron

Q.Virka þessar blöndur fyrir unglingabólur??

A.Jennifer,  olían  virkar  fyrir  „alls  kyns  húðsjúkdóma“.  Það  þýðir  meðal  annars
unglingabólur.Bestu kveðjur, JB

„(Ég komst að olíunni) Fyrir 3 mánuðum síðan leitaði ég á netinu að lækningu við bólum og
rósroða.Það reddaði þessu samstundis!Ég bæti iso olíu við kókosolíu til að nota hana á andlit
og háls einu sinni á dag.Maðurinn minn segir að ég sé 15 árum yngri!Takk kærlega fyrir að deila
þessum upplýsingum.Guð blessi ykkur öll.Haltu áfram því góða starfi." Toni

„Ég sver að þetta er ástæðan fyrir því að ég lít svo miklu yngri út en systkini mín.Ég er elstur af
4.Flestir segja að ég sé að minnsta kosti 20 árum yngri en yngri systir mín.“ María

„Það virkar líka fyrir inngróin hár í andliti.Ég notaði það á 23 ára son minn með góðum árangri í
2 umsóknum.EIN ÁST." Patti-Jo

„JB, hefurðu einhverjar vísindalegar sannanir, eða bara fólk sem segir að það hafi einhvern tíma
verið með ofnæmi fyrir marijúana?Er þetta hægt?Ég held mjög að það séu trichomes sem láta
mann klæja, þar sem þegar þú klippir hefur þú tilhneigingu til að fá kláða á hendurnar eins og að
snerta einangrun.En mér hefur verið sagt af tveimur aðilum að þeir telji sig hafa ofnæmi fyrir
marijúana og brjótast út í ofsakláði hvenær sem þeir eru í kringum það eða reykur blási nálægt
þeim.En ég myndi vilja bæði vera hluti af rannsókninni minni svo ég var að velta því fyrir mér
hvort einhver hafi orðið vitni að einstaklingi með ofnæmi fyrir marijúana eða upplifað það sjálfur?

--  Sko,  kannabis  er  planta,  svo já,  sumt  fólk  gæti  auðvitað verið  með ofnæmi fyrir  sumum
innihaldsefnum þess.En við höfum ekki enn séð ofnæmi fyrir olíunni og teljum að ef það gerist
þurfi fólk aðeins að prófa annan stofn með öðrum terpenum í.Olían er notuð til að meðhöndla
alls kyns ofnæmi.En við erum sjö milljarðar og hvert og eitt  okkar er einstakt, svo ég myndi
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segja að já, sumir munu líklega upplifa ofnæmi fyrir sumum tegundum af olíu.JB

„Charlie er að ganga.Engin verkjalyf.Hann stendur hátt.Skref hans eru bein og breið.Hann getur
hlaupið og hoppað og leikið sér.Hálsinn hans er næstum 90 prósent gróinn.Þetta hefur ekki litið
svona út í tvö ár.Hann borðaði banana, pizzu, hálfa samloku, steikt hrísgrjón, jógúrt og fleira í
gær.Hann hefur ALDREI borðað svona mikið.(…)

Hægra  hné  Charlies  var  verst.Það  er  um  50  prósent  betra.Sá  vinstri  er  næstum  orðinn
fullkomlega gróinn fyrir utan það að hann klæjaði í hann um nóttina og blaðraði aftur.En ekkert
meiriháttar...Stærsta breytingin er sárið á hálsinum og undir handarkrikanum.Hálsinn er næstum
því gróinn alveg sem og handarkrika hans.

Ég nota lítinn dropa af olíunni í g-rörið hans fyrir böð.Það hefur líka hjálpað við verki í hné.Ef
hann er sár í hnjánum fær hann þetta fall.Ég bæti ekki við neinu tylenóli eða íbúprófeni.Það gerir
gæfumuninn.Ég geri líka mitt eigið smyrsl.Ég á vatnsvél sem síar vatn og skilur basískt vatn frá
súrt.Þar sem súrt súrefnisríkt vatn er svo gott fyrir húðina og er líka bakteríudrepandi, tek ég súrt
vatn og blanda því saman við methocellullose til að búa til smyrsl.

Ég bæti þykkninu við til að búa til salva sem er eins og vaselín.Ég smyr umbúðirnar hans með
þessu og nota á sárin hans.ÞETTA eitt og sér gerir ótrúlegan mun með sársauka, kláða og
lækningu.Ég mun senda þér myndir fljótlega.Ég hef tekið þeim allar breytingar.Ég held að olían
endist í mánuð í viðbót, en þar sem þetta er í fyrsta skipti sem ég geri þetta, er ég þaðekki
viss.Ég er himinlifandi.Matarlyst hans hefur aldrei verið jafn góð.Hann borðaði meiri mat í gær
en hann hefur gert allt árið." Trisha

„Hey Rick og vinir,  ég á vin sem hefur verið með þessa sár (u.þ.b.2 tommur x 4 tommur í
þvermál) á vinstra herðablaðinu hans í 4 ár núna, sýking, án hrúðurs á staðnum, bara hreint
óhreint  op,  undir  yfirborðinu  gætir  þú  fundið  fyrir  harðan  hafnaboltastærð  hnút  sem  er
viðkvæmur fyrir snertingu .

Hann hefur borið olíuna á staðbundið 8 sinnum á 7 mánuðum með um það bil 2 helgar á innri
notkun.
Hrúður og örklumpur er horfinn, opið sár skorið yfir og vinkona mín finnst lánsöm að hafa fengið
tækifæri til að nota olíuna.“ Rebekka

„Ég er  með hnúða á hálsinum á tveimur stöðum, einn á brjóstinu og einn kvið...  á  síðustu
þremur vikum hefur minn minnkað... sá aftan á hálsi og maga næstum horfinn...sá bak við eyrað
er helmingi stærri...GO KANNABISOLÍA!!!!!!” Sharon

„Bara til að segja frá litlu sögunni minni...vinkona mín hefur þjáðst af segamyndun í djúpum
bláæðum í mörg ár.Hann hefur verið með sár á fætinum í 2 ár, stærð fjórðungs...Eftir að hafa
séð  Rick  Simpson  söguna  stakk  ég  upp  á  olíunni,  hann  sagðist  ætla  að  prófa  hvað  sem
er...Þannig að þar sem ég reyki allavega, keypti ég mér eitthvað af olíunni.Sagði honum að taka
það tvisvar á dag.2 korn af hrísgrjónum stærð...2 vikur liðu...hann brosti,  hafði ekki séð það
lengi...Sárið  hafði  minnkað????...Ný  húð  að  byrja???Þetta  gæti  ekki  verið???...Eða  gæti
það???...Hann  hélt  áfram  í  tvær  vikur  í  viðbót  ...  kom  svo  með  stærra  bros  ...var  sárið
horfið???...Öll  ný  húð  og  enginn  sársauki...WOWWW...Við  erum  nú  trúuð,  að  sjá  er  að
trúa...Haltu voninni lifandi!" Jason

-- Já, það gæti verið, Jason Hildebrandt, þú sást það og nú veistu hvernig þú munt koma fram
við  nánast  allt  sem kemur  fyrir  þig  eða  einhvern  af  vinum þínum.Nuddaðu bara  olíu  á  og
borðaðu hana, það er í raun svo einfalt.Þakka þér og bestu kveðjur, JB

„Í gær skar ég fingurinn á blandara í vinnunni.Klukkan 3 vaknaði ég við dúndrandi fingur sem ég
prófaði  ís,  peroxíð,  neosporín.Ekkert  virkaði.Var  enn að dunda.Ég mundi  þá að heyrnarolía
myndi hjálpa til við endurnýjun frumna og stöðva sársauka og lækna ör og húðvandamál svo
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hvers vegna ekki að prófa það.Svo ég tók dropa og dreifði honum um allan finguroddinn.Innan 1
mínútu  var  verkurinn  80%  horfinn.Innan  30  mín.Ég  gat  kippt  fingrinum  með  aðeins  smá
eymslum en engum raunverulegum sársauka.Ég er seldur.12 tímum síðar sótti ég aftur um og
hef enga verki síðan. Rebekka

„Tungumerki? Amber

-- Já.JB

„Hey Rick, mig langar að halda nafni mínu trúnaðarmáli ef þú skyldir birta þetta (sem mér er
alveg sama).Kærastan mín átti mjög erfitt uppeldi og gripið til þess ráðs að skera sig á úlnliðina
þegar hún varð þunglynd, þetta vandamál er ár og ár að baki en nokkur frekar ógeðsleg ör eru
enn eftir á úlnliðnum hennar.Það er einstaklega sýnilegt og bólar töluvert út, það er það fyrsta
sem margir taka eftir þegar þeir hitta hana fyrst, hún vill ekkert frekar en að losna við þá.

Svo spurningin mín er myndi olían hjálpa til við að losna við örin?Eða að minnsta kosti hjálpa til
við að gera þá minna sýnilega?Ég elska það sem þú ert að gera og ég vildi að ég vissi um
olíuna þegar afi minn veiktist af krabbameini, þú ert hetja fyrir öll þau mannslíf sem þú hefur
hjálpað til við að bjarga!“

--  Byrjaðu  að  bera  olíuna  staðbundið  á  örin,  þau  munu  líklegast  hverfa  innan  vikna  eða
mánaða.Ég myndi líka fá hana á olíuna líka, það mun hjálpa við áfallastreituröskun hennar frá
öllum þessum minningum um það sem hún gekk í gegnum.Það mun einnig bæta gæði svefns
hennar.Taktu myndir og myndskeið ef þér er sama, örin hverfa í raun - annað hvort alveg eða
þau sjást varla.Bestu kveðjur, Jindrich

„Ég er með sama vandamál með fótasárin.Fyrst vegna þess að ég var með sykursýki.En ég
komst að því að ég er mjög viðkvæm fyrir pöddu- og moskítóbitum.Ég setti olíuna á þær og setti
plástur á yfir nótt og bitin læknast.“ Michelle

-- Það sem olían getur gert við moskító- eða mítlabit er einfaldlega ótrúlegt.Prófaðu það og þú
munt  sjá  hvers  vegna  við  segjum  að  enginn  ætti  að  yfirgefa  húsið  sitt  nema  með  olíu  á
sér.Notkunin á olíunni er svo mikil að það er óábyrgt að reyna að lifa án hennar.JB

„Borðaðu olíuna...Ég er búin að taka olíuna í tvo mánuði, psoriasisinn minn næstum 80% hreinn
og ég þarf alls ekki að nota nein lyf...Og tók líka liðagigtina í burtu...“ Giuliana

„Ég hef notað kannabis ólífuolíublöndu og eftir viku byrjaði psoriasis minn að hreinsa.Því miður
var  ég  bara  með  smá  og  ég  hafði  ekki  nóg  til  að  taka  það  meira  bæði  innvortis  og
ytra.ATHUGIÐ, ég var ekki einu sinni með alvöru RSO, heldur kannabisolíu úr ólífuolíu.“ Teemu

-- Við skulum vona að þú fáir meiri olíu bráðum, Teemu.Það er best að nota það staðbundið til
að stjórna einkennunum og einnig að borða olíuna, þú vilt  líka fjarlægja undirliggjandi orsök
vandans.Bestu kveðjur, JB

„Það virkar líka vel á moskítóbit og tannverki.Dóttir mín var bitin, ekki að grínast, að minnsta
kosti  50  sinnum af  moskítóflugum á  15 mínútum MEÐ FRÁ!  Deep Woods  pödduúða  á.Ég
prófaði bananahýði, svitalyktareyði, aloe vera, dermaplast og hydro-kortisón.Ekkert af því dró
niður bólguna (hún er með ofnæmi fyrir moskítóbitum og þær bólgnast illa) eða veitti henni léttir.Í
örvæntingu skrapaði ég trjákvoðuna úr gufutæki, blandaði því saman við aðeins af kókosolíu
svo það  myndi  dreifa  sér  auðveldara  og “smurði”  fæturna  hennar  niður  með því.Innan  um
hálftíma var öll bólga komin niður og á meðan hún var enn með rauða punkta þar sem bitin voru
voru þau ekki að angra hana og ég forðaðist að gefa henni Benedryl.

Ég var með ígerð að myndast í munninum og ég pakkaði plastefninu úr gufu í kringum sýkta
tönnina og aftur innan um hálftíma fór bólgan niður og ég gat læknað það, engin vandamál með
það síðan.Ég pakkaði  því  þó í  tvo  daga til  að  vera  viss.Nú get  ég sagt  að það að pakka
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plastefninu (ef þú ert með Vapir No2 inni í keilunni þar sem þú skiptir um skjá safnar næstum
hreinu hassi, einbeitt líka.) í kringum tönnina mína varð ég ótrúlega há, líklega hærra en ég hef
nokkurn tíma verið á ævinni. .

Ég sendi meira að segja manninum mínum sms úr stofunni til að biðja hann um hjálp við að
komast  upp í  svefnherbergi.Lyf  undir  tungu virka þó betur,  þess vegna úða þeir  nítró undir
tunguna á bráðamóttökunni ef grunur leikur á um hjartaáfall.Nú er samt allt í lagi, ég dó ekki úr
of stórum skammti, ég vaknaði ekki voðalega hungur og best af öllu...Ég þurfti  ekki að taka
mikið magn af Tylenol eða Advil og gera enn meiri skaða á maga og lifur.

Ég veit að plastefnið er ekki áhrifaríkasta leiðin og ég var ekki einu sinni viss um hvort það
myndi virka en það var það sem ég þurfti að vinna með þar sem ég bý í ólöglegu ástandi.Ég hélt
þó að það gæti ekki skaðað.Ég get ekki beðið eftir að búa í ríki þar sem ég get frjálslega ræktað
mitt eigið lífræna upphafsefni af hæstu mögulegu gæðum, búið til mína eigin olíu og læknað mig
og alla fjölskylduna mína...þar á meðal tæplega 2 ára dóttir mín sem hefur gengið í gegnum
helvíti síðastliðið ár því enginn getur fundið út hvað er að henni.

Þeir halda að núna sé hún með próteinröskun en það er bara annað sem þeir eru að henda því
þeir hafa ekki hugmynd um hvað er í rauninni að.Að fá hana á olíuna gæti bara bjargað lífi
hennar.Þó  að  ég  myndi  gjarnan  vilja  fá  nákvæma  greiningu  svo  ég  viti  hvað  ég  er  að
meðhöndla, en kjarni málsins er að ég vil bara að barninu mínu líði betur og ef það þýðir að
sleppa hefðbundnu samfélagi þá er það það sem ég mun gera. Sara

„Olían virðist lifna við.Það ljómar þegar það er borið á.Brenndi höndina á mér (vil ekki segja þér
hvernig lol) en læknaði hana með olíunni.Átti bara nóg af hreinni olíu eftir fyrir 2 notkun, síðan
notaði  olíu  innrennslikókosolía.Hafði  alls  ekki  verki.Og engin ör  í  lokin.Engin  paraffín  grisja,
engar sýkingar, engin verkjalyf.Þakka þér Rick aftur fyrir að deila þessu með heiminum. Carol

„Þakka þér fyrir er ekki nóg fyrir  það sem þú hefur gert.Ég sit hérna með olíu á eitureikinni
minni.Ég hefði ALDREI reynt án þín.Það entist í meira en 2 mánuði að snerta næstum 100% af
líkama mínum á síðasta ári vegna þess að einhver kveikti í burstaeldi svo ég mun nú fá það alls
staðar og það sem verra er segja þeir vegna þess að við byggjum ekki upp ónæmi fyrir þessum.

Fyrir degi síðan kom það upp.Svo, olían í gærkvöldi stoppaði alls ekki kláðann.Hins vegar sé ég
að það læknar ör daglega svo ég hef trú.Í morgun, 24 tímum eftir 1. notkun, sé ég að það virkaði
og er að lækna slasaða húð eftir að ég klóraði mér.Svo með smá sinkoxíðmauk yfir olíuna mína,
þá held ég að ég hafi bara fundið 1# hjálparefnið fyrir eitureik.Ég get reyndar ekki beðið þangað
til á næstu leiktíð til að sjá hvort olían lagist til að laga þetta mál fyrir lífstíð.Ég læt þig vita.Væri
það ekki frábært?Enn og aftur, takk fyrir allt sem þú gerir." Rebekka

--  Olían  getur  lagað  það  líka.Það  er  lækning  eða  stjórn  á  öllum  læknisfræðilegum
vandamálum.Því fyrr sem það er beitt því fyrr mun það laga það sem þarf að laga, það er um
það bil allt sem þarf.JB

„Eitrun á handleggnum á mér...útbrot og brunasár horfin á 5 mínútum...engin högg, engin útbrot,
engin verkur...Ég nota eitt hrísgrjónakorn af RSO með smá kókosolíu...FARIN eftir 5 mínútur!!!
Olían mín!!!” Estelle

„Ég fékk eitureik í andlitið, eftir annan daginn var það frá enninu á hálsinn, stórar kláðablettir,
hráar og smá blæðingar frá klóra.Ég blandaði smá olíu saman við smá kókosolíu til að auðvelda
að dreifa henni.Ég setti það á mig og léttir strax frá kláða og sársauka, innan klukkutíma var
hráleiki og bólga horfin, morguninn eftir sást það ekki nema þú horfðir virkilega.Það vakti svo
sannarlega nokkrar augabrúnir og loksins fengu einhverjir efasemdarmenn að sjá hvað ég er
alltaf að tala um.Lækningarmáttur kannabis!“ Cindy-lee

„Ég vil að fólk viti að RSO hreinsaði upp risastóra blöðru sem maðurinn minn fékk á hælinn á

- 32 -



sér þegar hann lá í rúminu svo lengi frá því að vera svona veikur.Ég setti olíuna á hann og innan
viku var hún horfin.Ég var alveg hrædd um að þetta myndi þróast í eitthvað miklu alvarlegra.Það
huldi allan hæl hans.Þakka þér Rick Simpson fyrir allt sem þú gerir. Susan

„Ég  bjó  til  salva  úr  býflugnavaxi,  ólífuolíu,  kókosolíu  og  neemolíu  sem  læknaði  nöturlega
fótalyktina mína sem ég hef haft í meira en 25 ár...Ég bætti við lavender og sítrusolíum til að
draga úr Neem lyktinni.Og það virkar betur en nokkur húðkrem sem ég keypti.Og eiginkonan
hefur aldrei verið hamingjusamari." Róbert

-- Ég myndi bæta smá af olíunni í blönduna, Robert.Það sakar aldrei að bæta við nokkrum, auk
þess sem það myndi örugglega virka enn betur.Olían ein getur gert slíkt hið sama, til dæmis
þegar hún er blandað saman við hampfræolíu, og fótanudd með sterkri kannabissalfi er eitt það
notalegasta sem hægt er að upplifa í þessum heimi.Geturðu ímyndað þér hversu frábært það
væri fyrir  fæturna þína ef  þú gætir  einfaldlega dýft  þeim í volga óþynnta olíu í  tíu mínútur?
Geturðu  ímyndað  þér  hversu  áhrifaríkt  þetta  væri  fyrir  fólk  með  brunasár,  sykursýkisár,
húðkrabbamein o.s.frv.?Ég get.JB

„Ef konur vissu að það sneri við öldrun húðar og lagfærði skemmda húð (eins og í tilfelli þessa
einstaklings) myndi stuðningur við löggildingu kannabis fara í gegnum þakið!Allt hagkerfið hefur
þrifist vegna bælingar á þessu ótrúlega náttúrulegu lyfi og við munum öll horfa á það molna
saman þegar fleiri og fleiri verða upplýstir og byrja einfaldlega að lækna sig. Gil

„Las ég hrukkur?Það hjálpar HRUKKUR?" Margie

Q.Berðu það á andlitið til að meðhöndla hrukkum eða tekur það til inntöku eða hvort tveggja?“
Toni

A.Bæði fyrir bestan árangur, en staðbundin notkun getur líka gert mikið líka.JB

„Mig vantar uppskriftina að skalla.Er það einn hluti hampi olíu á móti tíu hluta hampi fræ olíu?
Hjálp takk!Unnusti minn er að missa hárið og ég vil eiginlega ekki þurfa að fara frá honum... Við
eigum tvíbura, þannig að ég þarf að halda honum við, ha ha.“ Jenna

-- Það gæti virkað.Okkur finnst gott að bæta 20-30% af olíu við hampfræolíu, 96% alkóhóli eða
öðrum  burðarefnum  en  minna  en  það  getur  líka  gert  kraftaverk  þegar  það  er  notað
staðbundið.Helst myndi hann auðvitað hafa fötu af olíunni tiltæka og hann myndi nota hana
beint.Vegna þess að óþynnt lyf virkar betur en þynnt lyf.Bestu kveðjur, JB

„Þar sem ég er vélvirki  hef  ég notað olíuna á ansi  slæma skurði  og það er  100% rétt  hjá
þér...það læknar húðina miklu hraðar en nokkuð annað.“ Cory

„Læknaði kynfæravörturnar mínar með aðeins 3 gjöfum á 2 vikum.Ég hafði farið í nokkrar mjög
sársaukafullar  meðferðir  á  GUM  heilsugæslustöðinni  á  sjúkrahúsinu  sem  gerði  þær  bara
verri.Ég notaði um það bil 10mg á hverja vörtu (ég fékk 5) á þriggja daga fresti.Ég þvoði en
sleppti því að nota sápu í 3 daga í hvert skipti þar til olían var frásogast, baðaði mig svo og setti
aftur á.Vörturnar breyttust bara í dauða húð sem nuddaðist af án sársauka og skildi eftir sig nýja
heilbrigða húð.Ég sagði heimilislækninum mínum frá þessu og hann kallaði mig lygara?Ég var
heppin  að  eiga  vin  sem bjó  mér  til  olíu  úr  skugga  og  blaðlaufi  sem venjulega  hefði  verið
úrgangsefni.“ Mílur

„Ég er í því ferli núna að meðhöndla viðbjóðslegan mól sem er orðin svartur.Á hverjum morgni
ber ég ríkulegt magn beint á mólinn og hylja síðan með plástri.Eftir 3 vikur sé ég sjónrænt að
mólinn  er  að  minnka.Það  virkar.Ég  borða  líka  smá  á  hverjum  degi...þvílíkur  munur  á
orkustigi.LÆKNABLÆÐI Í GEGNUM KANNABIS!!!!!!!“ Beau

„Ég fæ samviskubit yfir að vilja reyna það á hausnum á mér fyrir sköllótt karlmanns. Róbert
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-- Ekki vera, það virkar og þú munt líklega þurfa lítið magn af olíunni hvort sem er.Auðvitað
gætirðu sett mikið af því á og það væri betra, en ef þú leysir upp gramm eða meira í 100ml af
hampfræolíu, þá held ég að þér þætti gaman að sjá hvað það mun gera líka, Robert.Bættu líka
nokkrum mils af fræolíu og olíublöndunni við sjampóið þitt og aðrar snyrtivörur sem þú notar, þér
líkar líka munurinn sem það mun gera.Taktu myndir, þú getur hjálpað mörgum öðrum.Við höfum
aðeins nokkrar myndir af  því,  við veittum því ekki  of  mikla athygli,  skiljanlega.En það virkar
virkilega, prófaðu það og skammast þín ekki fyrir það í eina sekúndu.JB

„Ég viðurkenni það...ég er klaufaleg...Ég hef slæman vana að stinga tindunum á gafflinum í
fótinn á mér.RSO beint á staðnum, hylja með plástur, sársauki horfinn á nokkrum sekúndum,
gróinn á 3 dögum.“ Heather

„Ég hef séð mun minna öfluga smyrslútgáfu af olíunni eyðileggja psoriasis á nokkrum dögum,
draga úr bólgu í eggjastokkum á 1. degi blæðinga á 20 mínútum og koma í veg fyrir  ör og
sársauka þegar það er borið strax á minniháttar brunasár.Það fær mig sannarlega til að velta
fyrir mér hvað olían gæti gert...“ Beres

„Ég var með eitt versta tilfelli af fótsveppum þegar ég var 10 ára, ég vildi að ég ætti olíuna.En ég
á það núna.Allt er gott 47 árum síðar.læknar flest allt." Donald

„Tengdadóttir  mín  var  að djúpsteikja  svínakótilettur  og  dýfði  fingrum sínum í  sjóðandi  heitu
olíunni upp að fyrsta hnúi og þær urðu hvítar eins og eldaður kjúklingur.Við settum RSO á þá og
sársaukinn var horfinn á um það bil mínútu eða svo, hún húðaði þá 2x á dag með RSO.Þeir
gróu mjög fljótt á örfáum dögum og það var ekkert húðmissi eða ör.

Það er ótrúlegt að við geymum nú smá í eldhússkápnum svo ef einhver brennur (sérstaklega
börnin) munum við setja RSO strax á, það er engin þörf á að finna fyrir þvílíkum sársauka þegar
við erum með náttúrulega plöntu sem sér um það .” Debra

„Ég var með smá hóp af kekkjum á olnboganum, meðhöndlaði þá með olíunni...Viku síðar er
olnbogi minn sléttur og engin högg...Ég held að þetta hafi verið vörtur en vegna þess að ég trúi
ekki á lækna gat ég ekki sagt þér það með vissu.“ Carla

-- Sama hvað er að húðinni þinni skaltu einfaldlega setja olíuna á, hylja hana með plástur og
setja olíuna aftur  á hvern eða tvo daga eða þegar plástur  dettur  af.Brunasár,  vörtur,  exem,
psoriasis...Thonum er alveg sama hvað það er og mun laga það, gefðu honum bara tíma og
olíu.JB

„Ég gerði ''þvott'' úr olíu sem ég hafði búið til og bað vinkonu sem er með ALLANS psoriasis frá
toppi til táar og hafði ekki látið taka mynd af sér í meira en 4 ár að þvo sér með því.1 SINN -
þegar hún var að þvo líkama sinn var ég í SJÓÐI þegar ég horfði á ALLA rauðu, flekkóttu húðina
fara í  ÚFF og sá ÓTRÚLEGA heilbrigða húð í  hvert  sinn sem hún þurrkaði hluta af  líkama
sínum.Ég tók myndir af henni um kvöldið og birti þær.Hún NÝTUR NÚNA að láta taka myndina
sína...DAGLEGA!

NOKKRIR aðrir spurðu hvernig ég blandaði það og ég var ánægður og hissa á MS-sjúklingum
og öðrum sem þjást af sjúkdómum notuðu það í baðinu sínu og einn sagðist hafa sofið eins og
BABY án sársauka í fyrsta skipti á ævinni.“ Traci

„Vinur  minn var með blöðru í  andlitinu og eftir  að hafa tekið olíuna í  nokkra daga var  hún
horfin.Og hann var að taka það inn og notaði það ekki staðbundið. Jónatan

„Ég er að taka aðeins meira en hrísgrjónkornastærð.Ég hef reyndar sett aðeins upp í nefið á
mér og ofnæmið er  nokkurn veginn farið.Ég bý í  húsbíl  með tveimur  hundum og við erum
sprengd með frjókornum frá nærliggjandi trjáhæð.Í fyrra tók ég Benedryl á hverjum degi.Ég hef
ekki þurft að taka neitt á þessu tímabili og ég sef miklu betur." Judy
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„Ekki krabbameinssjúklingur en ég var með sýkingu í hælnum sem svaraði ekki meðferð.Ég lét
meira að segja vinna í sárameðferð...hann fékk sýkinguna til  að hætta að dreifa sér en hún
myndi samt ekki gróa.Ég smurði olíunni á hann og á EINUM degi var roðinn minni.Dagur tvö og
roði farinn.Dagur þrjú og sýkingin lítur út eins og húð aftur!Dásamleg græðandi olía!” Tammie

„Ég var á þeim tímapunkti að ég myndi ekki yfirgefa húsið mitt.Ég fékk útbrot sem læknirinn
sagði að væri húðbólga í húð og allt sem þeir gáfu mér annað hvort virkaði ekki eða gerði mig
veik.Þeir sögðust ekki hafa hugmynd um hvað veldur því eða hvernig hægt væri að losna við
það fyrir fullt og allt.Eftir að hafa farið til Vancouver ákvað ég að prófa að setja RSO á útbrotin
og sjá hvað gerist.Daginn eftir var það nánast farið.Ég tek olíuna innvortis núna og ég hef ekki
fengið þessi sársaukafullu útbrot síðan.Þetta efni er ótrúlegt.Ég er núna að horfa á konu lækna
brjósta- og magakrabbamein með þessu ótrúlega dóti  sem enginn annar en Guð sjálfur gaf
okkur!!!“ Te

„Ég vann fyrir sundlaugar- og heilsulindarfyrirtæki...ég er ljós á hörund, úti allan daginn.Ég var
með  einhverja  brjálaða  bletti  á  andliti  mínu,  höfði  og  handlegg  sem  voru  alltaf  út  um
bílstjóragluggann.Olían hreinsaði þessa bletti strax á nokkrum vikum!Ég neyti nú 0,5 grömm af
hreinu THC á hverjum degi til að hjálpa til við að berjast gegn öllum veikindum og til að halda
ónæmiskerfinu mínu sterkt.BTW aldrei flensusprauta!Engin flensu síðan ég var krakki." Jay

„Það virkar ótrúlega á bruna og sólbruna.Þynnt með ólífuolíu." Rachael

„Fyrir 18 mánuðum sýktist fótleggurinn á mér vegna skurðaðgerðar.Eftir að læknir hefur prófað
öll sýklalyf og aðgerðir vita þeir að þeir gáfust í rauninni upp og sendu mig heim til að bíða eftir
því að loka.Aðeins eftir að hafa byrjað að meðhöndla mig með stórum skömmtum af kannabis
gat ég fundið endurnýjun hafin!“ Ariel

„Notaði það á frunsur og blöðrur á vörum, virkaði betur en ég hélt.Ég vissi að það myndi virka en
tíminn til að lækna var á einni nóttu til 24 klukkustundir.Ég var að hugsa um 1-2 daga ekki 6
klukkustundir. Kevin

„Mamma losaði sig við blett sem hafði verið á andliti hennar í næstum 2 ár á 4 dögum með
olíunni!!Síðan sögðum við, ef það er það sem það getur gert við ytri krabbameinsbletti, hugsaðu
bara um hvað það er að gera innra með því!“ Amber

„Ég var með lítinn brúnleitan blett  vinstra megin sem var að stækka.  Ég sýndi kærastanum
mínum, sem dreifði smá olíu á. Taktu eftir, ég hélt að það myndi ekki gera neitt. Fjórum dögum
seinna athugaði ég, (var búinn að gleyma því) hann var alveg horfinn nema pínulítill  rauður
punktur þar sem bletturinn var. Ekkertmeiriháttar, en það gerði mig að trú. Carol

„Hæ JB.Dóttir mín brenndi hendina á sér í ofninum í gær.Hún kom út og sýndi mér brunasár á
hendinni sem hafði myndast.Hún sagði að það væri sárt.Ég sagði henni að fara inn í húsið og
ná í olíuna og setja á plástur og hylja brunann.Ég sagði henni að það myndi gróa án ör.Hún kom
út fimm mínútum síðar.Hún sagði pabba að sársaukinn væri horfinn.Ég sagði já, það er það sem
olían á að gera.

Systir mín sem var efins um hvað olían gæti gert og hafnaði því að ég væri að nota hana sem
mitt val á lyfi.Hún brást aldrei að skjóta á mig þegar kom að olíunni.En það er allt í lagi!Vegna
þess að okkur öllum hefur líka verið logið svo lengi að við trúðum lygum þeirra.Systir mín þjáist
af flóknum sjúkdómi læknanna.Til að gera langa sögu stutta.Hún er byrjuð að taka olíuna og
léttist  um 60  kíló  undanfarna  sex  mánuði.Hún  er  nú  sannur  trúaður  á  olíuna.Og deilir  því
opinskátt með öllum.Takk fyrir allt sem þú gerir fyrir þennan málstað." Ron

„Ég veit að strákarnir hérna eru alltaf að segja að noti hreina RSO og ég er mjög mikill aðdáandi
þess efnis.Hins  vegar  vil  ég  bara  láta  fólk  vita  að kókosolíuinnrennsli  úr  sykurlaufum hefur
algjörlega komið í stað neosporin fyrir okkur, ég hef ekki þurft að kaupa það í 2 ár.Það virkar
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betur og hraðar, og ég get strokið því um allar hendur og andlit fólks og ég þarf ekki að hafa
áhyggjur af því að það verði veikt ef það borðar það óvart.“ Tina

--  Tina,  ekkert  virkar  betur  og  hraðar  en  hreint  RSO en  ég  veit  hvað  þú  ert  að  reyna að
segja.Auðvitað geta minna öflugar tegundir kannabislyfja líka gert kraftaverk.Vandamálið er að
árangurinn er ekki eins áreiðanlegur og með óþynnt öflugasta RSO.

Kannabissnyrtivörur  munu  koma  í  stað  flestra  snyrtivara  sem  nú  eru  fáanlegar  fljótlega,
nefnilega eftir að konur komast að því hvað olían getur gert fyrir fegurð þeirra.Hampi fræ olía,
kókosolía og shea smjör eru uppáhalds burðarefnin mín en það er hægt að nota það sem er
vinsælt á staðnum þar sem þeir búa og bæta olíunni við það.20-30% RSO í kremum gerir furðu
en 0,01-1% getur líka verið mjög gagnlegt fyrir minna alvarlegar aðstæður og daglegt viðhald.JB

Ábendingar um framleiðslu
„Aldrei án aðdáanda!!!Það þýðir aldrei." JB

„Sumar  viftur  geta  verið  mjög  hættulegar,  þess  vegna  ef  einhver  veit  ekki  muninn  (ég  er
rafmótorspólari) geta þeir og mun líklega kveikja í leysinum.Aðeins er hægt að nota ákveðnar
viftur.Þar sem flestir myndu ekki vita muninn ef þeir horfðu á viftu allan daginn er þetta gott
ráð.Athugið að ef rafmótorinn á viftunni myndar innri neista við ræsingu, sem þú getur ekki séð
utan frá mótornum, mun hann kveikja í leysinum.Innandyra er mjög hættulegur staður til að búa
til  lyfið,  eins  og  ég  er  viss  um  að  flestir  vita!Ástæðuna  fyrir  þessu  þurfa  allir  að  vita…
Rafmagnsofnar,  ljós,  rofar,  ofnar,  vatnshitarar,  lampar  og  næstum  hvert  rafmagnstæki  á
heimilinu þínu skapar, hvort sem þú sérð það eða ekki, neista sem kveikir í leysiefnum.Margir
þessara neista myndast sjálfkrafa og þú myndir aldrei vita það!Jafnvel þótt þú hafir gert það
með góðum árangri áður heima hjá þér, þá er það eins og tímasprengja sem kviknar kannski
ekki oft, en á einhverjum tímapunkti endar þú með sprengingu sem væri ómögulegt að komast
undan, hún gerist svo hratt!Allir í húsinu þínu munu vera í hættu!Vinsamlegast, aldrei, aldrei
hunsa þessa viðvörun.Jindrich Bayer hefur gefið þér ráð hér, sem líklega mun bjarga lífi þínu, ef
þú heldur þig við það.Þakka þér Jindrich.” Anthony

„Ég er 100 prósent sammála þér þar sem ég hef líka komist að þessari sömu niðurstöðu núna
um síðustu helgi.Ég vil líka bæta því við að það að nota kaffisíu til að sía naftan/olíuna með er
líka besta leiðin til að fara...Að nota ostaklút eða eitthvað annað en kaffisíu mun örugglega gefa
þér meiri olíu en verður veikari olía, hugsanlega grænari á litinn sem sannar þighafa mikið af
plöntuefni  í  því.Niðurstaðan er  Notaðu nafta og kaffisíu,  og ekki  mylja  efnið lengur  en Rick
segir.Að mínu mati hefur Rick fullkomnað ferlið við að búa til hreina krabbameinslæknandi olíu
og gera hana á annan hátt en hann segir að sé einskis virði sóun á tíma og efni.“ Marie

„Hæ JB.Hver er stysti tíminn sem þú getur látið brum þorna ef þú þarft á því að halda?Takk.”
Priscilla
-- Þar til það er beinþurrt.En ég myndi bara fljótþurrka segja 5-7g af brum, það gefur þér um
gramm  af  olíu,  nóg  til  að  byrja  með,  og  svo  geturðu  klárað  það  þegar  það  er  þurrkað
almennilega, eftir viku eða svo.Því minna sem þú meðhöndlar upphafsefnið áður en þú vinnur
því minna plastefni mun þú sóa.Svo það er best að dekarboxýlera ekki upphafsefnið (eins og
GW gerir að ástæðulausu, þú getur afkarboxýlerað olíuna með minni vandræðum með því að
hita hana, sem þú þarft að gera til að fjarlægja leysileifarnar samt).Það besta sem hægt er að
gera er að setja bruminn í fötu til vinnslu beint í þurrkherberginu, án auka meðhöndlunar, þegar
mögulegt er.Því minna sem þú snertir brumann því betra.JB

„Bryan, ég veit að aðstæðurnar eru ekki ákjósanlegar en ég mun samt halda áfram að syngja
sama lagið.Hvað annað get ég gert og hvers vegna ætti ég að breyta laginu og lækka staðlana
okkar þegar það er ekki nauðsynlegt að lækka þá?Auðvitað verða til  ýmsar tegundir af olíu,
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sumar eru góðar til staðbundinnar notkunar (í 60%), sumar til afþreyingar (60-90) og aðrar til
meðferðar (90 og eldri), og bestu olíurnar verða 95-98% THC og afar öflugt og róandi, það er
um það bil allt sem til er.En nú verðum við að kenna fólki að það sé til eitthvað eins og 95-98%
THC olía og að það eigi að miða við bestu gæðin en ekki miðlungs vörur sem gætu virkað en
líka ekki.

Ég persónulega hef ekki mikinn áhuga á að rannsaka lyf sem gætu virkað stundum og í sumum
tilfellum aðeins þegar við höfum lyf til umráða sem virkar í nánast öllum tilfellum.

Öll þessi djúsing er góð og fín en þú munt komast að því að um 10-20-30% fólks verða með
ofnæmi  fyrir  jurtaefnum  eða  þeim  líkar  ekki  við  bragðið  þannig  að  það  notar  það  ekki
almennilega sem lyf.Kannabis afeitrar jarðveginn sem það er ræktað í, þú vilt alls ekki innbyrða
þessi  plöntuefni  mikið.Stundum já,  nefnilega  þegar  maður  veit  hvar  plantan  var  ræktuð og
hvernig, en ég myndi fara mjög varlega í að drekka svona safa sjálfur, maður veit  eiginlega
aldrei hvað er í henni og ég veit hvaða efni eru notuð til að rækta kannabis.Þannig að ég myndi
sjálfur fara varlega í að mæla með djúsun.

Olían verður að vera afkarboxýleruð til að hún virki almennilega, þú þarft að sjóða hana eða hún
virkar ekki rétt og hún fer ekki í gegnum blóðheilaþröskuldinn, þannig að „ógeðvirkur safi“ getur
alveg rökrétt aldrei virkað eins vel sem afkarboxýleraðar olíur með 95-98% THC.Aftur, prófaðu
það á húðsjúkdómum og sjáðu muninn.

Í grundvallaratriðum gildir það sama um CBD - aftur, já, það mun virka, nefnilega stundum og í
sumum tilfellum, og það er líka frábært lyf, til  dæmis þegar það er bætt sem innihaldsefni í
tyggigúmmí fyrir  börn, en fyrir  utan það myndi alltaf  vilja nota öflugasta form kannabislyfja í
fyrsta lagi.Myndir þú ekki?JB”

„Af  persónulegri  reynslu  get  ég  ekki  djúsað,  það  rífur  mig  mjög  illa.Ég  er  líka  með
blóðstorknunarsjúkdóm og mikið blaðgræna er nei nei fyrir einhvern sem er á lyfjum til að þynna
blóðið vegna hás K-vítamíns.“ Dena

„Virginía, þú verður að gera þér grein fyrir því að við höfum séð margar olíur og flestar olíur
koma ekki nálægt því sem við viljum sjá sjúklinga nota fyrir aðstæður sínar.Stefnan „búa til þinn
eigin“ er sú eina sem raunverulega er skynsamleg, þú vilt ekki þurfa að vera háður neinum til að
búa til olíuna fyrir þig, þú vilt vera þitt eigið gæðaeftirlit og þú vilt vita hvað er í það og hvernig
það var gert.Það eru of margir svindlarar þarna úti og flestir þeirra veita ekki fullnægjandi gæði
og það er sorgleg staðreynd, og eina leiðin til að koma í veg fyrir það er að kenna fólki hvernig á
aðgera sína eigin svo að þeir myndu vita muninn.Og stundum getur lítill munur á gæðum olíu
skipt  miklu  máli  í  lífi  einhvers.Þess vegna  reynum við  stöðugt  að  ýta  undir  gæði  og virkni
olíunnar.

Eins og við lítum á það, ef maður getur búið til bolla af kaffi, þá geta þeir búið til olíuna, það er í
rauninni ekkert að því.Og þeir sem geta ekki búið til olíuna sjálfir þurfa yfirleitt aðstoð hvort sem
er, svo einhver getur alltaf búið til hana fyrir þá ef þörf krefur, auk þess sem slíkir ættu að geta
fengið 95-98% THC RSO í apóteki líka.Eða að minnsta kosti í þeim heimi sem ég myndi vilja
búa í.JB

„1.) Ég malaði beinþurrt brumana eingöngu með höndunum, engin kvörn notuð.Upphafsefnið leit
út eins og mjög litlir budar u.þ.b.5 til 10 mm þvermál, svo að mestu leyti ekkert duft.Þar sem ég
hef nú mína eigin reynslu af „eldamennsku“ er ég algjörlega sammála þér í öllum atriðum, nema
C-lið.Ég hef  séð olíur  gerðar með alkóhóli  sem eru venjulega mun dekkri  þar  sem vatnið í
alkóhólinu  leysir  upp  blaðgrænu.Ég  bjó  til  olíuna  mína  með  hreinu  jarðolíueter  úr
rannsóknarstofu.Þessi olía er miklu bjartari á litinn (gyllt-brún) og hefur frábært, ljúffengt kryddað
bragð í samanburði við alkóolíuna sem ég fékk tækifæri til að prófa.Málið mitt hér er að ég tel að
Nafta fjarlægi ekki eins mikið af terpenum og blaðgrænu og áfengi gerir.Það sýður líka miklu
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meira stjórnað og meðfærilegra eins og áfengi gerir.Svo spurning mín hér er, heldurðu að það
sé mögulegt að samsetningin að mala / þvo með Nafta sé ekki það skaðlegt fyrir góða olíu eins
og að mala / þvo með áfengi?

-- Ekki mala efnið fyrst.Öll meðhöndlun á þurru efninu mun valda því að þú missir THC og önnur
kannabínóíð (fína rykið á borðinu er það sem hefði átt að vera í fötunni).Já, mala og nafta væri
„betri“ en mala og áfengi - sú blanda er næstum tryggð bilun, þú getur einfaldlega ekki búið til
góða olíu með þessum hætti.

Settu bruminn í fötu, vættu hann með nafta, myldu hann með priki í tvær til þrjár mínútur, helltu
olíu-leysisblöndunni í fötu.Ef þú vinnur með gott efni skaltu gera annan þvott og hella seinni
blöndunni í fötuna með fyrsta þvottinum.Ef þú ert ekki að nota hágæða efni skaltu nota fyrsta
þvottinn eingöngu í innri tilgangi (og haltu áfram að leita að betra efni til að vinna með).

Eter framleiðir frábærar olíur (okkur líkar betur við gulbrúnar olíur en dökkar olíur, en mundu að
sumir stofnar framleiða dekkri olíur en aðrar).Okkur líkar líka við gulbrúnar olíur af hagnýtum
ástæðum - hver vill hafa svartar blaðgrænu tennur?En við mælum ekki mikið með því vegna
þess að það er frekar hættulegt  að vinna með eter,  það er erfitt  að fá það víðast hvar um
heiminn og við höfum miklar áhyggjur af öryggi þeirra sem framleiða olíuna.Það getur gengið
mjög auðveldlega við tiltölulega lágt hitastig.Svo, fyrir flesta, mun nafta virka bara vel.Við notum
venjulega nafta, en eter er leysirinn að eigin vali.

Núverandi listi  yfir leysiefni sem við myndum nota persónulega er:  1.eter, 2.hreint ljós nafta,
3.99% ísóprópýlalkóhól, 4.áfengi í matvælum - helst 99%, en það er yfirleitt erfitt að fá og mjög
dýrt.Þegar þú vinnur með 96% áfengi eru þau 4% sem eftir eru venjulega vatn.4% af 10 lítrum
er 4dcl, næstum hálfur lítri af vatni sem þú þarft að sjóða upp úr - og það tekur tíma sem þú
gætir eytt á afkastameiri hátt.

2.) Ég setti  líka síðustu 60°C heitu olíuna í 1,5 klst undir lofttæmi til  að fjarlægja allar leifar
leysiefna algerlega.Eins og ég skrifaði þér,  afkarboxýleraði ég olíuna 35 grömmum seinna...
Bragðið af olíunni fyrir afkarboxýleringu var miklu sterkara, ég myndi ekki segja það verra, en þú
hefur rétt fyrir þér varðandi grenið.

--  Eins  og  ég  sagði  síðast  þá  var  urtingurinn  af  afgangsvatni.Og  vatnið  var  þar  vegna
„vísindalega“ lágs hitastigs sem þú notaðir.Þú þarft samt að afkarboxýlera olíuna, þannig að
hrísgrjónavél sem slekkur á sér við 110°C virkar bara vel.Eða auðvitað væri best að nota asamt
- en aftur, margir eiga þá ekki og vita ekki hvernig á að stjórna þeim og sprengihættan er alltaf til
staðar. Ef einhver myndi nota óviðeigandi kyrrbúnað til að sjóða leysiefnið af gæti það sprungið
og valdið alvarlegum meiðslum og eytt öllu húsinu. En ef kviknaði í innihaldi hrísgrjónahellu á
einhvern hátt og ferlið fer fram utandyra eða á opnu vel loftræstu svæði.Síðan ef sá sem er að
framleiða olíuna verður ekki örvæntingarfullur ætti hann ekki að eiga í of miklum vandræðum
með að ná tökum á eldinum og já að hafa slökkvitæki við höndina er alltaf góð hugmynd.

Hvað varðar  tómarúm - auðvitað,  hvers vegna ekki.Ef  þú ert  með búnaðinn og ef  þú veist
hvernig á að nota hann rétt, þá er ekki slæm hugmynd að klára olíuna á þennan hátt, ef þú vilt
vera 100% viss um að það séu engar leysiefnaleifar í honum eða ef þú vilt loka munni þeirra
sem eru á móti jarðolíuleysum.Sumir nota það með góðum árangri og ég er ekki á móti því.En
eins og þú veist, þá á meirihluti fólks ekki þennan búnað og margir sjúklingar okkar geta ekki
eða höfðu ekki einu sinni efni á hrísgrjónaeldavél og viftu, svo við mælum ekki með lofttæmi
sem nauðsyn.

Sjáðu hversu auðveld og einföld aðferð Ricks er og hversu mörgum spurningum við eigum eftir
að svara.Ímyndaðu þér nú hvað mun gerast þegar við bætum við upplýsingum um aðrar aðferðir
til að framleiða olíuna.Það mun bara valda meiri ruglingi og ég mun þurfa að eyða dögum og
vikum í að reyna að svara spurningum frá 'rugluðu' fólki, sem ég ætla samt ekki að gera mikið
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lengur.

3.) Vinsamlegast útskýrðu hvers vegna ertu að stinga upp á að neyta olíuna beint úr túpunni,
beint  inn  í  munninn,  engin  hylki?Eitthvað  frásogsvandamál?Ég  borða  mest  af  olíunni  á
sígarettupappír,  en  ég  nota  sjaldan  sum  hylki  ef  ég  þarf  að  fara  að  heiman  í  fleiri
klukkustundir.Þar að auki líkar mér ekki við að vera með þetta um allar tennurnar, þar sem það
er mjög erfitt að komast af...

--  Af ýmsum ástæðum.Aðalatriðið er að þessi aðferð við inntöku hefur reynst áhrifaríkust og
gagnlegust fyrir sjúklinga.Það bætir munnhirðu vegna þess að það sótthreinsar einnig munninn
og hjálpar síðan við hvers kyns kvilla í meltingarvegi eða í hálsi osfrv.Reyndar þegar ég fæ
hálsbólgu reyni ég að smyrja olíunni aftan í munninn og geyma hana svo í munninum eins lengi
og ég þoli hana.Í flestum tilfellum er tekið á flensu eða hálsbólgu (eða einkennum hennar) á
einni nóttu.

Eins  og  þú  segir,  þá  situr  einhver  olía  eftir  á  tönnum og  undir  tungunni,  þannig  að  þessi
inntakaaðferð sameinar í raun og veru vinnslu undir tungu á olíunni (ala Sativex og önnur sprey
og tinktur undir tungunni sem fólk notar) og vinnslu í  maga og þörmum.Aðalatriðið er að fá
olíuna í magann.Svo ef þú ert með olíu með ekki svo gott bragð geturðu sett brauðbita eða
banana o.s.frv. (eða sígarettupappír, ef þú vilt borða efnin í því), brjóta það saman og gleypt það
eins og pilla og skolaðu með vatni eða tei eða hverju sem þú vilt.Burstaðu tennurnar með olíu
eftir  að segja  tíu  mínútur  eða svo,  það mun hjálpa til  við  munnhirðu líka.Margar  olíur  hafa
ljúffengt bragð (sérstaklega þegar upphafsefnið er ekki malað og þegar áfengi er ekki notað til
að framleiða olíuna.Klórófyll bragðast venjulega illa og getur valdið miklum óþægindum, jafnvel
þegar það er notað staðbundið - dökkar olíur munu bletta fötin þín, þú vilt eða þarft það ekki.)

Hylki - a) þú þarft að kaupa þau frá Big Pharma, þar sem þú styrkir þá með peningunum þínum,
b) sumir eru með ofnæmi fyrir þeim, c) sumir leysast upp í þörmum þínum en ekki í maganum,
d) söluaðilar setja oft minna af olíu í hylki en það ætti að vera, e) þau virka ekki svo vel við svo
margar aðstæður, f) það er erfitt að ná olíunni úr þeim þegar þú vilt gera lið eða gufa upp olíuna
fyrir lungnasjúkdóma eða þegar þú vilt nota olíuna staðbundið.Ég er ekki að segja að þú megir
ekki nota hylki, það eina sem ég er að segja er að það er betra að læra að nota olíuna beint úr
túpunni.Eftir að þú hefur æft þig betur muntu læra hvernig á að nota olíuna án óþæginda.Mér
persónulega finnst gott að borða olíuna beint úr hrísgrjónapottinum, ég dýfi bara fingrinum í
hana og tek eins mikið og ég held að ég geti tekið.Taktu eftir, þetta er mjög „olíufrekt“ og þú
munt venjulega taka meira en úr sprautu.Þegar olían er góð mun „ofskömmtun“ aðeins svæfa
þig, mikið mál.En auðvitað get ég gert það vegna reynslu minnar og umburðarlyndis, ég myndi
ekki ogmæli ekki með þessu fyrir byrjendur eða þá sem ekki hafa eins mikla reynslu.Gangi þér
líka vel Stefán.Jindrich“

„Ef þú hefur áhyggjur af kostnaðinum þá er hann miklu ódýrari en greiðsluþátttakan á flestum
krabbameinslyfjum og sum lyfin sem þú tekur heima við krabbameini eru ekki tryggð.Ef einhver í
fjölskyldunni minni þyrfti þessa olíu við krabbameini myndi ég finna leið.Gangi þér vel!!!!" Lísa

-- Ég er sammála, Lisa, olían er miklu ódýrari meðferð þegar maður tekur allan annan kostnað
og útgjöld með í reikninginn.Auk þess er það óviðjafnanlega öruggara en allt sem læknakerfið
myndi veita,  svo ekki sé minnst  á að það virkar mun skilvirkara og áreiðanlegra og það er
örugglega skemmtilegra að taka en eitur eða geislun.JB

Q.Af  hverju  leiðir  mölun  á  þurru  efni  til  THC  taps?Er  einhver  skýring  á  þessu?
A.Hefur þú einhvern tíma malað mjög öflugan brum?Ef þú gerðir það ættir þú að vita hvers
vegna.Þetta hvíta duft sem er allt í kringum borðið eftir að þú hefur malað það er THC (eða
trichomes) og það er það sem hefði átt að vera í olíunni.Auk þess, þegar það er malað, þá er
það of fínt og þú munt fjarlægja mikið af því sem þú vildir í raun ekki strípa í olíuna þína.
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Vinndu úr beinþurrkum heilum brum eftir að þú hefur vætt þá með nafta eða leysi að eigin vali,
en ekki snerta það mikið áður en þú vinnur það því í hvert skipti sem þú snertir það muntu missa
eitthvað.Olíur sem framleiddar eru úr jörðu efni eru umtalsvert minna öflugar en olía framleidd úr
brum sem voru mulin eftir að þau voru vætt.

Fyrsti hraðþvottur er öflugastur og ræmur um 70% af THC sem völ er á, annar ræmur um 20%
og sá þriðji um 5%.Þegar þú malar það færðu alla þrjá þvottana (reyndar fjóra) í olíunni þinni og
þú vilt það ekki.Gæði fram yfir magn.JB

Q.Ég  veit  að  þú  mælir  með  því  að  búa  til  RSO  sjálfur  en  afgreiðslustofa  hefur  einhverja
staðbundna og ég var bara að velta fyrir mér hvað ætti að vera sanngjarnt verð á því?

A.Maður þarf 4-7g af hágæða budi til að framleiða gramm af olíu, svo það ætti að vera „rétt
verð“.Við skulum ekki ræða fáránlegt verð á hampi, fyrir mér er rétta verðið fyrir 60g skammt 50-
100USD (eða minna, ef það væri ræktað löglega utandyra í stórum stíl).Ég er ekki að segja að
ég viti hvar ég get fengið það á því verði í augnablikinu.Hágæða olía kostar það sem hágæða
efni kostar þar sem þú býrð.JB

„Þurfti  bara að uppfæra og láta þig vita að ég er enn á lífi!Gengur frábærlega og ENN LÍF
næstum tveimur árum eftir að mér var sagt að ég ætti 3 mánuði eftir.Ekki trúa læknunum þínum!
Takk aftur fyrir að hjálpa til við að bjarga lífi mínu!” Lee

Afkarboxýlering

„Ég afkarboxýlera eins og er heila plöntuna ásamt því að búa til RSO og smjör/olíur. Cheryl
-- Ekki afkarboxýlera alla plöntuna.Gerðu olíuna úr ofurþurrkum brum (ekki snyrta, ekki snerta
hana of mikið, þú munt alltaf missa THC sem þú ert á eftir).Búið til olíuna og afkarboxýlerið
olíuna (settu hana í rafmagnsofn stilltan á 130°C í um það bil klukkustund).Ekki gera neitt við
plönturnar áður en þú vinnur þær í olíuna.Því minna sem þú snertir þá því betra.JB

„Til að afkola settu bara inn í ofninn við 266 gráður Fahrenheit (130 °C) í klukkutíma, þú færð
algjört  kolvetni  þannig eftir  að þú hefur brennt allan leysiefnið af í  hrísgrjónaeldavélinni eða
pottinum. Ryan
-- Ég myndi samt ekki nota pottapott.Þú munt brenna olíuna þína einn daginn.Það slokknar á
hrísgrjónaeldavél, það er í raun betri kostur, myndi ég segja.JB

„Rétt afkarboxýlering er mjög mikilvægur þáttur í fullkominni olíuframleiðslu vegna þess að hrá
álveriðveitir ekki mikið af hreinu delta9-THC og CBD í staðinn er hefur sýrurnar þýðir THCA og
CBDA.Til  að  fjarlægja  karboxýlhópinn  er  upphitun  aðferðin.Gerðu  þetta  mjög  varlega  til  að
brenna ekki  verðmætar  sameindir  þínar  í  burtu.Ég fann í  Journal  of  Chromatography góða
athugasemd sem ætti  að  vera  nauðsynlegur  hiti  og  tími  til  að  hita  olíuna  því  það  fer  eftir
hrísgrjónaeldavélinni að hitastigið gæti ekki nóg.Svo það er góð hugmynd að hafa olíuna hitaða
í að minnsta kosti 27 mínútur á mín. 122 gráður á Celsíus.Athugaðu alltaf hitastig hitaplötunnar
með stafrænu mælitæki til að forðast að ofhitna ekki olíuna þína.Í töflunni hér að neðan sérðu
suðumark helstu kannabínóíða sem þú ættir aldrei að ná, annars eldar þú þá í burtu.Ég tek líka
fram að það er rétt sem Rick sagði allan tímann í myndböndunum sínum að ofhitna ekki olíuna
en hiti er nauðsynlegur til að búa til græðandi olíuna.Hiti að lágmarki 106,2 gráður á Celsíus er
nauðsynlegur  fyrir  rétt  afkarboxýlerunarferli  á  tilgreindum  tíma  á  skýringarmyndinni  um
klukkustund.Ef olían þín hefur aðeins súrt form THCA og CBDA er hún ekki svo áhrifarík vegna
þess að sýrurnar passa ekki mjög vel við CB1 og CB2 viðtakana.Svo passaðu að þú gerir það á
réttan hátt því það sem Rick sagði er satt, aðeins best unnin olía getur gert starfið þegar líf er
háð.(…)
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Já, skoðaðu og túlkaðu þessa vísindaskýrslu til að skilja að afkarboxýleringarferli er í gangi allan
tímann sem þú hitar kannabisefna leysivökvablönduna í hrísgrjónaeldavélinni.Þannig að línuritin
sýna að það er mikið mál að ná hitastigi í 130 gráður á Celsíus nógu lengi til að ná hámarks
afkarboxýleringu.Allt spurning um hitastig og tíma til að ná bestu stigunum.

Ef þú notar stafrænt hitastigsmælitæki og setur það á botninn í hrísgrjónaeldavélinni á meðan á
öllu ferlinu stendur til að gufa upp leysirinn af, þá sérðu að það er aðeins í seinni áfanga ferlisins
þegar vatnsdroparnir koma inn í lokin í eldavél, hitinn er um 100-110°C.En tíminn á þessu sviði
er  að mestu leyti  ekki  nógu langur  fyrir  allt  afkarboxýlerunarferlið.Eftir  þetta hitarðu olíuna í
pínulitlum stálpotti á hitaplötu í lengri tíma.Svo lengi engin virkni (ekki fleiri gasbólur) þú hitar og
bíður.Stjórnaðu hitanum og best  að fara ekki  hærra en 130 gráður  á Celsíus í  um það bil
hálftíma.Mundu að THC hefur suðumark upp á 157 gráður C.,  svo vinsamlegast  ekki  fara í
áhættu með ofhitnun, annars munu kannabisefnin þín gufa upp og vinda í burtu...

Í kjarna er ekki mikilvægt að fá hámarksmagn afkarboxýleringar, svo lengi seinna færðu næga
olíu  í  líkamann.Áhugavert  er  verðmæti  EITT  gramms  á  dag  eða  meira  sem  þú  ættir  að
taka.Hversu mikið af olíu þú þarft fer auðvitað eftir því hversu mikið af delta9THC er í olíunni -
meina hversu áhrifarík afkarboxýleringin var.Ef þú fylgir ráðleggingum Rick og vertu viss um að
hafa olíuna nógu lengi upp í 130 gráður C - þá verður allt í lagi.Það er óháð hvaða leysi þú
notar.“ Stefán

Leysiefni
„Ég var hengdur á leysinum (nafta) þar til ég komst að því að sumar algengar jurtaolíur (canola
eða repju) eru framleiddar á mjög svipaðan hátt.“ Graeme

„Nafta er vöruheiti fyrir jarðolíueter, svo reyndu að leita að því, gæludýraeter hefur margs konar
iðnaðarnotkun, fituhreinsiefni til að mála þynningarefni. Al

„MUNA að THC og CBD eru skautlaus...og klórófyll og H2O er skautað...Þannig að besta olían
er gerð með óskautuðum leysi...hún er hrein...án blaðgrænu.“ Michael

„Efnafræðingur, vinur minn, einfaldaði alla söguna fyrir mig og útskýrði fyrir mér hvers vegna
nafta gæti verið betra (þó hann telji það ekki verulega): nafta er óskautað leysir svo það dregur
út óskautaðar sameindir á auðveldari og skilvirkari hátt (THC og CBD eru í grundvallaratriðum
óskautaðar sameindir) og skilur út skautaðar sameindir.

Ísóprópýlalkóhól (og eter fyrir  það mál) er veikur skautaður leysir  svo hann er mjög góður í
þessum tilgangi, en kannski aðeins minna en nafta - þar sem JB segir að þeir hafi prófað bæði,
og þeir voru öflugri.EDIT: Ó, já, ég gleymdi næstum því: hann sagði líka að það væri enginn ótti
við að nafta (eða iso) yrði eftir í lokaafurðinni ef þú fylgir uppskriftinni frá Rick Simpson (vinur
minn sagði hins vegar ekki að nota plastfötu, en gler eða ryðfrítt stál) og ef þú ert ekki viss,
gerðu bara það sem JB segir alltaf að gera - bætið við vatni og setjið í ofninn svo það gufi alveg
upp.Hann myndi samt nota ísóprópýlalkóhól, því þú ert viss um að það er það sem það á að
vera...“ Sandra

--  Sandra,  aðferðin  sem  Rick  sýndi  heiminum  er  sú  einfaldasta,  óbrotnasta  og
hagkvæmasta.Það er næstum pottþétt þegar maður fylgir leiðbeiningunum að T.Gler er gott en
það brotnar og þú vilt ekki að það gerist, aldrei.Ryðfrítt er auðvitað í lagi.99,9% iso virkar í lagi
en við myndum samt nota léttan alifatískan nafta sjálf, þegar mögulegt er.Eða eter.JB

„Ég mæli  líka með því  að hafa allt  eins kalt  og þú getur fyrir  útdráttinn.Flestir  setja  áfengi,
kannabis,  ílát,  allt  sem  tengist  útdrættinum  í  frysti  í  24-48  klst.Þú  færð  mun  hreinni  vöru
þannig.Ávöxtun þín verður lægri en þú þarft ekki eins mikið.Afsakið allar innsláttarvillur eða orð
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sem vantar, MS er ömurlegt og ég á engin lyf, lol.Blessaður." Chuck

-- Chuck, frysting er allt gott og fínt en það er ekki nauðsynlegt að gera það þegar þú vinnur
með gæða óskautuð leysiefni og upphafsefni.Auk þess líkar okkur ekki að fá okkur kalt, stofuhiti
virkar bara vel fyrir okkur og við munum ekki eiga í vandræðum með liðagigt eftir nokkra mánuði
eða ár af frystingu á bruminu.Auk þess er olían oft framleidd á stöðum þar sem engir frystir eru
til.Svo, já, þú getur fryst það ef þú vilt en við myndum ekki gera það sjálf.

Ég er sjálf ekki hrifin af frosnu grænmeti, ég forðast að borða það þegar það er hægt, svo ég sé
ekki af hverju ég ætti að gera undantekningu og frysta það grænmeti sem mér finnst best af því
öllu.En já, það getur hjálpað þegar þú þarft að nota áfengi til að vinna úr olíunni, svo ég er ekki
alveg á móti því.

Það er bara þannig að við notum ekki áfengi sem leysi sjálf (eða betra: það er ekki leysiefni að
eigin vali), ég sé ekki eina ástæðu fyrir því að ég ætti að borga ríkinu aukaskatt fyrir leysi sem
mun samt gufa upp (nema þú notir kyrrbúnað, sem við myndum gera þegar mögulegt er).Ég get
keypt lítra af léttu nafta fyrir um það bil 3-4 dollara, lítri af 99% alkóhóli myndi kosta miklu meira
og það myndi framleiða minni olíu og sú olía verður líklega ekki eins góð og olíur framleiddar
með léttu nafta eða 99,9% iso .

Svo  hvar  nákvæmlega  er  kosturinn  við  að  nota  áfengi  sem  leysi?Ég  get  ekki  séð  eina
skynsamlega ástæðu fyrir því að áfengi ætti að vera betra en hreint lágsuðumark létt alifatískt
nafta, þegar haft er í huga að það eru engar leysiefnaleifar í olíunni sem menn þyrftu að hafa
áhyggjur af þegar olían er framleidd á réttan hátt.Þegar það er ekki framleitt á réttan hátt, eru
eða gætu verið leifar leysiefna í olíunni.En ekki kenna okkur um olíur sem voru ekki framleiddar
á réttan hátt, við getum í raun ekki borið ábyrgð á skorti á gæðum olíu sem aðrir útvega.Svo
einfalt er það.JB

„RSO þegar það er gert á réttan hátt mun ekki halda meirihluta leysisins sem þú notar.Eins vel
þar sem RSO læknar krabbamein og allt sem þú borðar/andar veldur nefndu krabbameini.Ég
myndi ekki hafa of miklar áhyggjur af umfram leifum sem eftir eru, ef einhverjar eru.RSO getur
aftur lagað umræddar frumur/DNA sem gætu hafa verið breytt við fyrstu inntöku.Ef leysirinn gæti
valdið skaða, mun raunverulegt THC inni í olíunni laga allar skemmdir sem leifar leysisins verða.
Amanda

-- Amanda hafði rétt fyrir sér.Þeir sem þráhyggjufullir eru um nokkrar ppm af leysileifum sem
gætu verið eftir í olíunni ættu einfaldlega að lofttæma olíuna.Það er alls ekki erfitt.Þeir sem gera
það ekki þurfa samt ekki að hafa miklar áhyggjur.

Jafnvel þótt það væri 0,1% af leysileifum í olíunni (sem væri allt of mikið samt,venjulega eru
nokkur hundruð ppm, kannski, þegar olían er framleidd á réttan hátt með því að nota hreint létt
nafta með suðumark um 80-100°C), þá væri 0,06 g af leifum í 60 g skammti af olíu sem myndi
borðast á tveggja eða þriggja mánaða tímabili.

Ekki mikið áhyggjuefni fyrir mig persónulega, það er á hreinu, það er langt undir fæðumörkum
og langt undir því magni leysiefnaleifa sem þú hefur borðað í matnum þínum hvort sem er.Hvað
heldurðu að flestar jurtaolíur séu framleiddar með?Með leysiefnum, sömu eða svipuð kolvetni
sem við notum sem leysiefni.

Leyfðu mér bara að spyrja þig - þværðu þér virkilega alltaf hendurnar þegar þú setur bensín á
bílinn þinn?Ef þú gerir það skaltu halda áfram að hafa áhyggjur af hugsanlegum leifum leysiefna
í rétt framleiddri olíu.Ef ekki, eða ef þú manst að minnsta kosti einu sinni þegar þú þvoðir þau
ekki, vinsamlegast finndu þér eitthvað annað að gera, það eru í raun mörg önnur alvarlegri mál
til að hafa áhyggjur af.

Það er miklu meira eitur  í  hverri  pillu sem þú neytir,  það er alveg á hreinu.Og hvað varðar
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olíuvörur - tekur þú til dæmis vítamín?Vissir þú að flestir þeirra eru gerðir úr jarðolíuafleiðum?

Og ef þú heldur að þú myndir aldrei setja neitt úr jarðolíu upp í munninn, þá leyfi ég mér að
spyrja þig  -  með hverju  burstarðu tennurnar  nákvæmlega?Með viðarbút  eða tannbursta?Og
hvað með aðra tannvörur og fylgihluti sem eru gerðir úr jarðolíuplasti?Notar þú ekki eða hefur
þú ekki notað eitthvað af þeim?Ef þú gerir það eða hefur, þá er annað að gera en að hafa
áhyggjur af leifum leysiefna í rétt framleiddum RSO.JB

„Mjög einföld útskýring á endalausri spurningu ...Ég hef persónulega notað nafta, iso, áfengi og
bútan til  að búa til  olíu...Og langbest  … hreinasta …sterkastur...og bragðbesta olían var úr
nafta ...Ég skil ekki hvað fólki líkar ekki... Það er ekkert eldsneyti eftir þegar það er gert rétt...og
naftan  virðist  rífa  meira  af  plöntunum líka  ...Það gerir  það  miklu  hraðar...Svo  hreinni  olía...
(gull)...“ Pétur

„Þetta fólk kom á eftir mér á vefsíðu þeirra.Hópur Erin hatar jörðina sem Rick gengur á.Og þeir
hópsmella alla sem nefna Rick.Fyrir mér er það EKKI það sem læknar eiga að standa fyrir.

Allt  Nafta málið fyrir mér er afsökun til að refsa Rick.Vegna þess að á endanum vita allir að
kannabisolía mun afnema eiturefnin í nafta.Rick talar fyrir nafta vegna þess að það er auðvelt
fyrir flesta að finna.Rick segir greinilega að hann vilji eter - og líkar við eimingu.Nafta framleiðir
öfluga olíu – það er lykilatriði  – öfluga olíu – eitthvað sem þeir sem segja ekki.Kornalkóhól
framleiðir ekki öfluga olíu - og þeir sem rusla Rick vita það.Naftan er afsökun til að rugla fólk -
svo það  geti  sagt  að  olían  þeirra  sé  betri.Hvar  var  þetta  fólk  á  undan  Rick  –  hvar  varstu
vinsamlegast?” Tommi

„Létt nafta er hluti sem sýður á milli 30 °C og 90 °C og samanstendur af sameindum með 5–6
kolefnisatóm.Þung nafta sýður á milli 90 °C og 200 °C og samanstendur af sameindum með 6–
12 kolefni.Nafta er  fyrst  og fremst  notað sem hráefni  til  að framleiða háoktan bensín (með
hvatabreytingarferli).Það  er  einnig  notað  í  jarðbiksnámuiðnaðinum  sem  þynningarefni,
jarðolíuiðnaðinum  til  að  framleiða  olefín  í  gufukexi  og  efnaiðnaðinum  fyrir  leysiefni
(hreinsun).Algengar  vörur  sem  framleiddar  eru  með  því  eru  kveikjarvökvi,  eldsneyti  fyrir
eldavélar og nokkur hreinsiefni.

„Leysiefni,  nafta,  jarðolíueim...Hljómar  eitrað  eins  og  meth  lab  eða  eitthvað.Vinsamlegast
þróaðu aðferð til að vinna með vatni.Er það mögulegt?" Kristinn

--  Þú framleiðir  ekki  sama efni  og  við  og það mun krefjast  mikillar  óþarfa aukavinnu,  með
töluvert verri útkomu.JB

„Það  er  of  slæmt.Ég  vildi  að  það  væri  leið.Leysiefni  og  leifar  þeirra  eru  eitruð  og
hættuleg.“Kristinn

--  Það eru engar  leifar  sem þú þarft  að hafa áhyggjur  af  þegar  olían er  framleidd á réttan
hátt.Viltu  vinsamlega  taka  því  sem  staðreynd?Hvað  heldurðu  að  flestar  jurtaolíur  séu
framleiddar með?JB

„Nafta hefur efnaformúluna CnH2n+2.Létt nafta hefur 5 og/eða 6 kolefnisatóm, sem kemur niður
á C5H12 og C6H14, einnig þekkt sem Pentane og Hexane.Þannig að það sem þú ert að leita að
er nafta sem er eingöngu blanda af pentani og hexani.“ Wouter

„Mig  langaði  bara  að  skrifa  eitthvað  um  leysiefni.Ég  fór  til  vinar  míns  sem  hefur  nokkra
doktorsgráðu og meistaragráðu í efnafræði og spurði hann hvað ég gæti gert til að fjarlægja
naftan alveg úr olíunni.Hann sagði: „Taktu 5 ml af ísóprópýlalkóhóli og hrærðu því út í eftir að
það hefur hætt að freyða í síðasta sinn.Það gufar upp og tekur naftan með sér.Eitur leysir verður
þá  óeitrað  leysir.Þetta  er  ekki  mitt  rétta  nafn,  það  er  synd  að  ég  geti  ekki  notað  alvöru
reikninginn minn af ótta við að verða rekinn eða ráðinn sem hjúkrunarfræðingur.“ Bobbie
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„Til að finna Naphtha í Bretlandi skaltu leita að „panelþurrka“ eða „hraðaþurrka“.Það er vara sem
notuð er í bílaviðgerðum til að þrífa málminn og skilja ekki eftir sig leifar.Erfiðleikarnir eru að
finna  nákvæman  lista  yfir  nákvæmlega  innihaldsefnin  þar  sem  þau  geta  verið
mismunandi.99,9% ísóprópanól ætti að vera auðvelt að finna.“ Em

„Við höfum fylgst með ferlinu þínu með því að nota VM&P Naphtha og allt  gekk samkvæmt
áætlun að undanskildum fyrstu sprautudráttunum sem komu aðeins meira út en við bjuggumst
við.Ég  bætti  við  nokkrum  dropum  af  vatni  og  reyndi  aftur  og  það  virðist  vera  í  lagi.Eina
áhyggjuefnið/spurningin mín er bragðið.Það bragðast samt eins og leysiefni.Er það í lagi eða
þarf ég að gera eitthvað meira?Viðtakandi þessa sefur í um 12 klukkustundir í hvert sinn sem
hann tekur olíuna.Er það rétt þar til hann þróar með sér umburðarlyndi?Öll hjálp er mjög vel
þegin.” Pamela

-- VM&P virðist ekki vera góður leysir (þótt sum öryggisblöð segi að það ætti að vera sama efni
og það sem við viljum nota).Þetta virðist vera þungt nafta og það virðist ekki sjóða alveg af og
það virðist þurfa frekari aðgát.

Ég myndi bæta við smá vatni og setja í rafmagnsofn stilltan á 130°C í nokkrar klukkustundir,
kannski yfir nótt, eða þar til leysirinn er alveg horfinn, sumir segja að það taki allt að fjóra daga
að fjarlægja leysileifarnar.Það ætti ekki að vera neitt leysiefnaeftirbragð ef olían er framleidd á
réttan hátt og olían ætti ekki að vera rennandi, hún ætti að vera meira eins og feiti.Gakktu úr
skugga  um  að  olían  sé  síuð  rétt,  þar  sem  leifar  leysis  hafa  tilhneigingu  til  að  festast  við
plöntuefni.

Gerðu einfaldlega fingrapróf með leysinum sem þú vilt nota.Dýfðu fingrinum í það og athugaðu
hvort það gufar alveg upp innan 30 sekúndna eða hraðar.Því hraðar sem það gufar upp og
skilur enga filmu eftir, því betra.

Ef þú getur ekki fengið hreint létt alifatískt nafta (einnig kallað bensín í Evrópu, biðjið um CAS
númer 64742-49-0, það er selt undir mörgum mismunandi nöfnum, ekki þeirri gerð sem notuð er
sem eldsneyti í bílum heldur þeirri gerð sem er notuð sem leysir eða þynnri málningu), myndi ég
fara í 99% eða jafnvel betra 99,9% ísóprópýlalkóhól -- það virðist vera hægt að finna nánast
hvar sem er í heiminum.

Í augnablikinu kjósum við létt alifatískt (lágt sjóðandi, hert) nafta, vegna þess að það framleiðir
betri og öflugri olíur en flest önnur leysiefni sem nú eru notuð.Því minna jurtaefni og blaðgræna í
olíunni því betur virkar hún sem lyf, því betra bragðast hún og því öflugri er hún.Allt bragðið er í
því hversu öflug og róandi olían er.Því öflugri og róandi því betra.JB

„Rétt nafta er EKKI selt í BandaríkjunumEkki hjá Tractor Supply eða Home Depot eða Lowes
eða jafnvel Sherwin Williams.Það er samt selt í Kanada.Ég á vin sem eimir það niður í 100°F og
sparar hvaða leysiefni losnar, til að nota til að búa til olíu.“ Steve

„Ef  þú býrð í  Bandaríkjunum þá færðu ekki  réttan nafta,  ekki  er  hægt  að treysta öllu  nafta
framleitt  í  Bandaríkjunum  vegna  lauslegrar  reglugerðar  um  innihaldsefni  í  þessari  tegund
leysiefna.Þú munt aldrei fá hreinan nafta í Bandaríkjunum, jafnvel VM&P getur verið algjörlega
ósamræmi frá einni flösku til annarrar og er ekki einu sinni auglýst sem hrein.Í Kanada búa þeir
til hreint nafta og það er besti leysirinn til að nota miðað við ISO eða Grain alkóhól, ekki gera
mikil mistök og eyða lyfjum eða jafnvel verra gera sjálfan þig eða einhvern annan enn veikari
með því að nota rangan leysi.Athugið að naftan sem er fáanleg í Bandaríkjunum mun jafnvel
búa til olíu sem lítur alveg út eins og hún ætti að gera en samt gæti það gert þig mjög veikan.“
Chase

-- Það að hreint alifatískt nafta virðist ekki vera selt alls staðar í Bandaríkjunum þýðir ekki að
hreint alifatískt nafta með CAS númer 64742-49-0 og suðumark um 60-80°C sé ekki til eða að
það sé til. framleiða ekki betri olíu en flest önnur leysiefni, þegar þau eru notuð rétt.Ef þú getur
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ekki  fengið  hreint  ljós  nafta,  þá  væri  99% eða  jafnvel  betra  99,9% ísóprópýlalkóhól  annar
valkostur okkar.

En ég myndi samt ekki gefast upp - létt nafta eða álíka leysiefni eru notuð til að vinna olíu úr
plöntum, svo ég myndi athuga með jurtaolíuframleiðendur og sjá hvað þeir nota.Þar sem ég bý í
Evrópu get ég keypt leysiefnið í nánast öllum bygginga- eða málningarverslunum, það er einn
algengasti  tæknivökvi  sem ég  man eftir  frá  barnæsku,  við  notuðum hann  til  að  fituhreinsa
reiðhjólakeðjur o.s.frv., og nánast allir áttu flösku af því heima.Svo öll þessi endalausa umræða
um leysiefni finnst mér svolítið fáránleg.Þegar þú notar rétta létta nafta eru engar leysiefnaleifar
sem maður þyrfti að hafa áhyggjur af, kannski nokkrar ppm, alveg eins og í flestum ódýrum
jurtaolíum sem oft  eru  framleiddar  með  næstum nákvæmlega  sama leysi  og  það  sem við
mælum með.JB

„Hrísgrjónaeldavélar  eru  ömurlegar.Rafmagnsgrill  og  9x13  pyrex  bökunarrétt  virka  mun
betur.Það er miklu auðveldara að uppskera olíuna úr pýrexinu og það er ekkert teflon.Hitamótun
er líka miklu stjórnlausari.Þú ert djúpt inn í egóið þitt  JB.Þú átt eftir að rekast á fólk sem er
gáfaðra en þú.Það er bara eins og það er.Lærðu af þeim í stað þess að hindra þekkingu þeirra
úr huga þínum.Allir eiga smá bita af púsluspilinu JB.“ Jody

--  Jody,  auðvitað,  pyrex er  frábært,  sérstaklega þar  til  það brotnar  og þú missir  alla  olíuna
þína.Þú verður að skilja að þetta eru nauðsynlegar leiðbeiningar ætlaðar til notkunar um allan
heim  með  eins  litlum  búnaði  og  mögulegt  er.Margir  hafa  ekki  efni  á  eða  jafnvel  fundið
hrísgrjónaeldavél í sumum löndum, það er ekki eins einfalt og allir halda að það sé.

Auðvitað getum við sýnt þér mjög flókna og kostnaðarsama leið til að framleiða olíuna en þú
yrðir  að lofa  mér  að þú myndir  sitja  hér  á hverjum degi  í  eitt  ár  og svara spurningum um
hana.Flestir hafa ekki enn náð góðum tökum á hrísgrjónaeldavél og þeir vilja gjarnan vinna með
aðrar tegundir útdráttar, aðallega út frá trú sinni eða vegna þess að þeim „finnst“ að eitthvað eigi
að gera öðruvísi.

RSO er framleitt á þennan hátt, það hefur verið prófað á mönnum og það virkar.Hvað aðrar
aðferðir varðar, þá held ég að við höfum prófað þær í gegnum tíðina, held að við höfum ekki gert
það.En allt  sem ég veit  að  engin  önnur  aðferð  hefur  verið  reynd á  svo mörgum með jafn
árangri.Og hafðu í huga að við byrjum þar sem aðrir hafa hætt, lokasjúklingar okkar þurfa bestu
olíu sem þeir geta fengið - og það er RSO.Líkar það eða ekki.JB

„Létt alifatískt nafta virkaði frábærlega bragðaðist vel, engin vísbending um leysi eftir í olíunni
minni.Ef þú fylgir leiðbeiningum Ricks út í sandinn ættir þú ekki að eiga í neinum vandræðum.“
Rick

„Það eru 2 meginflokkar af nafta - létt og þungt.Létt nafta inniheldur EKKI bensen, sem Raina
átti við (ekki hexan).Þó að ég myndi ekki mæla með jafnvel léttri nafta nema hægt sé að prófa
kannabisþykknið eftir að það hefur verið framleitt fyrir naftaleifar, þá er hægt að nota það ef það
er allt sem þú getur fengið fyrir leysi.Lykillinn er að ganga úr skugga um að þú sjóðir útdráttinní
þykkt  fituástand  --  á  þeim  tímapunkti  ætti  megnið  af  naftan  að  vera  horfið.Notkun
eimingarbúnaðar er leiðin til  að búa til hreinustu, leysiefnalausa olíu, en umfram getu flestra
meðalfólks.Vona að það hjálpi." Mark

„Raina, ég ætla ekki að rífast við þig.Frá Wikipedia: „Þrátt fyrir samheiti bensíns ætti ekki að
rugla saman jarðolíueter við bensen eða bensín, né ætti að rugla því saman við bensín þó að
mörg tungumál kalla það með nafni sem er dregið af bensíni, td „benzín“ (þýska), „ bensen“
(hollenska) eða „benzina“ (ítalska).Petroleum eter er blanda af alkanum, td pentani, hexan og
heptani, en bensen er hringlaga, arómatískt kolvetni, C6H6.Sömuleiðis ætti ekki að rugla saman
jarðolíueter  við  flokk  lífrænna  efnasambanda  sem  kallast  eter,  sem  innihalda  RO-R'  virka
hópinn.  Bakgrunnur  minn  er  örverufræði  --  þar  sem  ég  lærði  lífræna  efnafræði,  suma
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lífefnafræði / suma ólífræna efnafræði ... ég veit vissulega ekki allt, en ég veit lítið.Létt nafta
inniheldur EKKI bensen - punktur.Ég hunsa athugasemd þína.Það væri öllum fyrir bestu ef þú
heldur ekki fram fullyrðingum utan vísindalegra gagna.“ Mark

„Ekki  rétt,  leifar  leysiefna  eru  oftast  eitur!THC  getur  EKKI  lagað  hjartabilun  úr  eitri.Helstu
lyfjafyrirtækin eru sem þurfa að búa til þessa vöru eða fólk sem hefur farið á vottunarnámskeið
um öryggi, EKKI kannabisáhugamenn í bakgarði. Derek

-- Þeir geta frjálst búið til sína eigin olíu, ég á ekki í neinum vandræðum með það.Það eru engar
leifar leysiefna sem þú þarft að hafa áhyggjur af ef olían er framleidd á réttan hátt.JB

„JB,  þú  ert  dýrlingur  fyrir  að  þola  það  sem  virðist  vera  hundruðir  furðulegra  kvartana  og
spurninga dag eftir dag.Ég vil bara þakka þér fyrir að vera hér og vera virkur í stuðningi við
lækningu gegn áróðursbylgjunni sem er að reyna að grafa undan þessu starfi.Skammastu þín,
gangi þér vel!“ Marilyn

„Hvað myndirðu vilja gefa föður þínum?Það besta af því besta eða eitthvað sem lítur svipað út
en hefur einfaldlega ekki réttu áhrifin?Þegar þú býrð til lyfið samkvæmt leiðbeiningum Ricks eru
líkurnar  á  að  það  mistakist  meðan  á  meðferð  stendur  mjög  litlar.Þegar  þú  býrð  til  olíuna
samkvæmt leiðbeiningum frá „sérfræðingum og vísindamönnum“ ertu að búa til aðra vöru.Og
miðað við reynslu okkar gæti það ekki gert starfið eins vel og það sem við mælum með.

Svo  viltu  að  ég  haldi  kjafti  og  leyfi  þeim að  útvega  lággæða rusl?Eða viltu  frekar  læra  af
mér/okkur og vita hvernig á að gera það rétt svo að þú fáir sömu niðurstöður og sjúklingar okkar
tala um?“ JB

„Ég er sammála JB.Stundum þarftu að komast á sama vitsmunalega plan og þeir og nota sömu
taktík og fólkið sem þú ert að reyna að ná til.Hvort sem það er rifrildi eða drama.Sumt fólk bregst
aðeins við dramatík og rifrildi.Sorglegt eins og það er.Flestir eru enn óþroskaðir þannig." Mitzi

„Ég nota 99% ísóprópýlalkóhólið, það er það sem var mest í boði fyrir mig.Ég nota kremið af
ræktuninni, ræktað 100% lífrænt og engin skordýraeitur, vel hirtur og beinþurr.égblandaðu því
saman við marga indica stofna.Ég meðhöndlaði sjúkling með Hodgkin's eitilfrumukrabbamein,
hann var á 4. stigi og innan 6 mánaða frá því að hafa tekið olíuna eins og mælt var fyrir um, er
hann núna krabbameinslaus!!Þakka þér Rick Simpson fyrir fórnirnar sem þú færðir til að gera
þessar upplýsingar aðgengilegar  öllum!Nýlega leitaði  annar krabbameinssjúklingur á 4.  stigs
stigi til mín um hjálp, hann er með æxli á öðru nýranu sem er óstarfhæft.Biðja um að fá tvær
staðfestar lækningar í röð.Guð blessi ykkur Rick Simpson og JB, haltu áfram að dreifa orðinu og
fræða fólk um þessa dásamlegu græðandi hampolíu.“ GrowGoddess

-- Það er alltaf góð hugmynd að blanda saman nokkrum stofnum.Skoðaðu það einfaldlega, þú
veist ekki hvað nákvæmlega tiltekinn stofn er góður fyrir, þannig að þegar þú blandar saman
nokkrum stofnum færðu miklu betra teppiáhrif.Auk þess munu slíkar olíur taka þig miklu hærra -
þeir sem reykja pott „afþreyingar“ munu vita hvað ég er að tala um.Ímyndaðu þér að setjast
niður með vinum þínum og láta hvern og einn kynna besta buddan sem þeir eiga.Á nokkrum
klukkustundum muntu ekki geta gert mikið.Og það eru áhrifin sem þú þarft til að ná sem bestum
árangri, svo aftur, blanda stofnanna er leiðin til að fara.Bestu kveðjur og takk, GrowGoddess, ég
er alltaf ánægð að heyra um fólk sem einfaldlega fylgir leiðbeiningunum og fær niðurstöðurnar
sem við tölum um.JB

„Ég nota ísóprópýlalkóhól við núll gráður á Fahrenheit. Aðeins í ryðfríu stáli ílátum og hylki sett á
skjá  til  útdráttar.  Svo  sía  ég  í  gegnum þrjár  stórar  kaffisíur  í  skál  á  skjá  yfir  aðra  pönnu.
Lokaniðurstöður eru aðeins trichomes í síunni. Þessi uppskrift er það sem ég tók til að sigra Hep
C.“ Michael

„Hæ JB, ég á í vandræðum með rafmagns hrísgrjónaeldavélina, allt sem ég hef séð fara niður í
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100ºC, ég skoðaði öll vörumerki á markaðnum og öll eru þau með hitastilli sem slekkur á sér
þegar innihaldið nær hitastigi.Með hverju mælir þú?" Kristín

-- Cristina, hvað nákvæmlega er vandamálið?Þú getur alltaf sett olíuna í rafmagnsofn sem er
stilltur á 130°C (266°F) og látið hana vera þar í um það bil klukkutíma og afkarboxýlera hana
þannig.JB

„Þegar hitastigið er komið í 100°C slokknar á rafmagns hrísgrjónaeldavélinni!Leysirinn berst ekki
við 110°C.“ Kristín

-- Leysirinn getur í rauninni ekki náð því hitastigi vegna þess að hann myndi sjóða upp, held
ég.Haltu áfram að sjóða af leysinum þar til eldavélin slekkur á sér í fyrsta skipti (bætið nokkrum
dropum af vatni í síðustu skammtinn).Látið það síðan kólna og kveikið aftur á honum.Það er allt
sem við gerum.JB

„Kveikir aftur og látið sjóða þar til það er aftur?Svo slekkur á sér og olían er þegar búin?“ Kristín

-- Kveiktu á hrísgrjónaeldavélinni, sjóðaðu þar til hann stöðvast í fyrsta skiptið, bíddu síðan í
fimm mínútur þar til hann kólnar, kveiktu aftur á honum og bíddu þar til hann slekkur á sér í
annað sinn.Helltu síðan olíunni í bolla úr ryðfríu stáli og settu hana í ofn sem er stilltur á 130°C
(266°F) í klukkutíma og olían er tilbúin.JB

-- Takk JB, þú bjargaðir lífi mínu.Kristín

„Þú andar  að þér  Nafta þegar  þú býrð  til  olíuna.Þú andar  að þér  EITI  þegar  þú gerir  það
þannig.Ef þú finnur lyktina ertu þegar dauður.Ég hef fundið lykt af Coleman búðaeldsneyti, zippo
kveikjara  eldsneyti  og  nafta  sem  notað  er  til  að  þrífa  og  nota  í  iðnaði  hundruð  sinnum á
ævinni...Ekki  dáinn  ennþá.Lol.Í  alvöru...Ef  þú  notar  hreinan  leysi  (engin  aukaefni)  og  sýður
almennilega af leysinum með vatni sem hefur hærra suðumark bætt við í lokin, hvort sem það er
iso, alkóhól eða nafta, þá muntu ná þessu öllu út.Þú neytir miklu meira af nafta sem dælir þínu
eigin bensíni í bílinn þinn á ári en þú myndir fá með ævilangri notkun á rétt framleiddri olíu.“
Matthías

„Einsameinda Big Pharm nálgunin við lyfjaþróun byggir EKKI á heilsu, vísindum um árangur...
Hún  byggir  á  einkaleyfishagnaði  og  hefur  gjörsamlega  skekkt  hvernig  við  lítum  á
plöntulyf.Flestar þeirra eiga sér stað með náttúrulegum stuðpúða og það er mjög ólíklegt að það
sé eins  heilbrigt  að einangra eitt  efnasamband og að nota  þau í  því  formi  sem þau koma
fyrir.Þjóðfræðingar hafa 100% rétt fyrir sér þegar þeir segja að form nytjajurtar sé það form sem
hún hefur verið /ræktuð/ inn í, jafnvel þó ekki væri nema af dýrafóðursmönnum sem dreifa fræi
og frjókornum bestu  plantnanna.Plöntur  sem notaðar  eru í  læknisfræði  munu skila  mestum
árangri þegar þær eru notaðar læknisfræðilega í náttúrulegu hlutfalli  þeirra efnaþátta - sjáðu
hampfræ EFA hlutföllin - þau eru ákjósanleg fyrir heilsu manna.Hvers vegna myndirðu draga
eina af 3 EFA tegundunum út, betrumbæta hana og kalla hana undrauppbót (þegar það eru líka
2 aðrar sem eru hunsaðar, samsetning þeirra er hollasta form)?Það er kjánalegt." Alan

Q.Hæ JB, ég fann þessa Naphtha á mínu svæði...(tengill) Það stendur ekki Light Naphtha...
myndi þetta samt virka?Takk aftur fyrir alla hjálpina og frábærar upplýsingar!

A.Það ætti að vera létt alifatískt nafta -- athugaðu öryggisskjölin til að sjá hvort það sé hreint létt
nafta  án  aukaefna),  shellit  í  Ástralíu,  (tæknilegt  eða  iðnaðar)  bensín  í  Evrópu  (bensín,
ekkibensen,  en  ekki  gerð  sem  notuð  er  sem  eldsneyti  í  bílum).Það  er  selt  undir  mörgum
mismunandi nöfnum.Það er notað sem málningarþynnir, leysir, fituhreinsiefni, það var áður mjög
algengt heimilisleysi eða textílhreinsir, það er líka hægt að nota sem kveikjara o.s.frv.Suðumark
um 60-80°C, því lægra því betra.

Smyrðu smá á hreint  petrí  fat  eða dýfðu fingrinum í það og ef það gufar upp innan þrjátíu
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sekúndna og skilur ekki eftir sig olíu leifar ætti það að vera í lagi að nota það.Það eru margir
birgjar, ég get ekki sagt þér hver er bestur eða hvað við myndum mæla með eins og er, svo við
gefum aðeins almennar leiðbeiningar.

CAS númer 64742-49-0, hreint, jarðolíueimað, án aukaefna, ef mögulegt er, og suðumark ætti
að vera eins lágt og mögulegt er.Flestar hreinsunarstöðvar framleiða það, spurðu þá einfaldlega
hvað þeir myndu mæla með fyrir jurtaseyði.

Annar  valmöguleikinn  er  99% eða  99,99% ísóprópýlalkóhól  eða mjög  dýr  99% matargæða
áfengi.Ísóprópýlalkóhól og matvælaalkóhól eru ekki eins áhrifarík og leysir  og nafta, og þau
fjarlægja meira plöntuefni og blaðgrænu í olíuna, sem gerir það minna öflugt og bragðgott, þess
vegna mælum við með að nota nafta alltaf þegar hægt er/fáanlegt.Bestu kveðjur, JB

Q.Rick, í Mexíkó, er 'nafta' aðeins eitt af mörgum vöruheitum nafta.Til þess að koma í veg fyrir
banvæn mistök, myndirðu vera með fræðiheitið fyrir 'nafta' sem þú notar, vinsamlegast?

A.Leitaðu  að hreinu  léttum nafta  án  viðbótar  innihaldsefna.Það  er  í  grundvallaratriðum það
sama og Coleman eldsneyti sem þú getur séð á myndinni hér að neðan, en leitaðu að nafta án
ryðvarnarefna sem bætt er við Coleman eldsneyti.

Ef þú kemst að því að létt alifatísk nafta er bönnuð í þínu landi (sem var tilfellið í Hondúras, til
dæmis),  leitaðu  að  99% eða  betra  99,9% ísóprópýlalkóhóli,  ætti  að  vera  auðvelt  að  finna
það.99% alkóhól er þriðji leysirinn sem við myndum nota, en við myndum gera allt sem hægt er
til  að  forðast  að  nota  hann  því  hann  rífur  of  mikið  af  blaðgrænu  og  öðrum  óæskilegum
plöntuefnum.Sumum  finnst  gaman  að  frysta  leysirinn  og  upphafsefnið  þegar  þeir  nota
ísóprópýlalkóhól eða alkóhól sem leysi.Við persónulega notum ekki þessi leysiefni nema við
þurfum og okkur líkar ekki að láta frysta hendurnar, þannig að við stuðlum ekki að því að frysta
það, en sumir segja að það hjálpi til við að bæta gæði olíunnar.Þegar þú notar óskautaða hreina
ljósnafta með lágt suðumark þarftu ekki að frysta neitt og þú færð samt góða vöru ef þú fylgir
leiðbeiningunum.JB

„Ég er bara ánægður með að fólk er að kynna sér nýjar leiðir til að gera það, það þýðir að
fréttirnar eru að berast út. Alicia

-- Við skulum vona að það verði ekki þú sem olían verður prófuð á.Ég myndi frekar nota það
sem hefur verið sannað að virkar nú þegar, sérstaklega ef ég væri með banvænan sjúkdóm,
eins og flestir sjúklingar okkar gera.Bestu kveðjur til allra tilraunamanna.JB

„Í fyrsta lagi mælir Rick Simpson með því að nota NAPTHA.Það er almennt viðurkennt sem ekki
góður kostur, og flestir nota hárþétt áfengi, eins og Everclear, sem leysi.

Í öðru lagi er sonur minn tveggja ára, greindist með krabbamein í heila og mænu þegar hann var
15 mánaða.Hann hefur verið á háu THC kannabisolíu í  8 mánuði,  ENGIN lyfjameðferð eða
geislun  og  æxlin  hans  eru  að  hverfa!Reyndar  eru  þau  flest  alveg  horfin,  aðeins  ein  eftir!!
Kannabisolía virkar!“ Suzetta

“Frábært!!!Ég bið að hann nái fullum bata og það hljómar eins og hann sé það.Af hverju getur
fólk ekki litið á það sem lyf frekar en lyf til að verða háir?Það er lyf og ríkisstjórnin vill ekki að
okkur  líði  betur,  þau  vilja  frekar  sjá  okkur  deyja.Ég  hef  líka  fengið  krabbamein  og  mörg
læknisfræðileg vandamál.Á þessum tímapunkti,  síðan í  ágúst 2013, hefur krabbameinið ekki
komið aftur.Ég trúi því sannarlega að þetta sé lækningin við krabbameini.Af hverju geta ekki allir
opnað augun fyrir sannleikanum!!!“ Linda

-- Olíur framleiddar með léttum alifatískum nafta eru venjulega öflugri en olíur framleiddar með
Everclear.Því öflugri og róandi sem olían er því betur virkar hún sem lyf.Þannig að ef ég væri þú
myndi  ég  endurskoða  leysirinn  sem  þú  ert  að  nota  og  ég  myndi  nota  óskautan  leysi  í
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staðinn.Bestu kveðjur til þín og sonar þíns, JB

„Notkun Everclear gefur olíunni grænleitan blæ.Nú erum við að leita að 99,9% ISO þar sem við
getum ekki fengið Light Aliphatic Naphtha í hreinu formi hér. Sara

„Frystu leysirinn þinn - Everclear 190 proof, 95%, og ISO 99% ætti að setja í frysti yfir nótt og
nota strax eftir  að hann er tekinn úr frystinum.Einnig er góð hugmynd að frysta brumana.Ef
áfengið er kælt í frystinum og þú þvoir hratt í 3-5 mínútur - tvisvar á meðan áfengið er enn mjög
kalt, þá ætti það ekki að hafa grænan blæ á því...“ Jose

-- Því minna grænt í því því betra.Því minna plöntuefni í olíunni því öflugri er hún.Svona meikar
sens.Ef þú velur að frysta brum og leysi myndi ég líklega vinna í hönskum.Þegar þú notar góðan
óskautaðan leysi og góðan brum er ekki nauðsynlegt að frysta neitt og þú munt samt framleiða
frábæra olíu.JB

„Get ég búið til góða olíu úr hassi?Og nota minna nafta? Jón

— Þú munt ekki búa til góða olíu.JB

„Áhugavert.Ég hélt náttúrulega hið gagnstæða.Vantar hjálp vinsamlegast?” Tielman

— Hvaða hjálp?Það er það ekki, þú munt ekki búa til það sem við tölum um úr hassi.Þú getur
leyst það upp í léttri nafta og síað það og það verður öflugra en hassið en það verður samt ekki
það og þú munt ekki búa til 95-98% THC olíu úr því hvort sem er.JB

„Jindřich Bayer, hvað finnst þér um að baka með Fönixtárum?Eins og ef ég myndi setja það í
hnetusmjörsbolla það eitthvað? LinZy

-- Linzy, ég segi fólki venjulega að setja olíuna ofan á það sem það vill búa til með henni.Þannig
geturðu séð hvernig olía er þar.Það sem við mælum með er svo öflugt að þú þyrftir hvort sem er
að  hugsa  í  míkrógrömmum  í  hverjum  skammti,  svo  settu  bara  dropa  af  olíunni  ofan  á
hnetusmjörsbollann ef virkilega þarf.Þú veist að við viljum helst þegar fólk borðar olíuna beint úr
sprautunni, það hefur sína kosti.Að blanda því saman við mat mun alltaf þynna lyfið út.JB

„En ekki fordæma aðdáendaklúbbinn þinn þar sem bakstur og smjörútdráttur hefur reynst jafn
græðandi og mun minna sniðgengur...Við erum öll í þessari baráttu saman, vinsamlegast ekki
fordæma aðra sem reyna." Pamela

„Pamela,  bakstur  og smjörútdráttur  veitir  ekki  sömu græðandi  og endurnýjandi eiginleika og
kannabisolíutímabil.Það  mun  lækna  krabbamein,  halda  einkennum  Crohns  í  burtu,  lækna
sykursýki,  lyme-sjúkdóm, þú nefnir  það!Smjör  eða matvörur  bera alls  ekki  saman nema þú
myndir nota Fönix tár í matinn þinn KANNSKI.Friður og ást." LinZy

„Pamela, ég get ekki mælt með minna áhrifaríkri aðferð.Bein olía fyrir bestan árangur, venjist
henni og aukið svo skammtinn.Matur er oft óútreiknanlegur, maður veit yfirleitt ekki hversu mikil
olía er í þeim o.s.frv.“ JB

„Ég er ekki viss um hvort ég á hrísgrjónaeldavél eða crockpot.Hitastillingin segir aðeins lágt með
hæ, er einhver leið til að prófa hitastigið?“ Jeremy

„Þetta  væri  pottur.Hrísgrjónaeldavél  hefur  venjulega  2  stillingar.Eldið  og  hitið.”  Deb
„Fáðu þér kjöthitamæli eða leysipunktshitamæli og prófaðu hitastigið með öðrum miðli eins og
vatni eða olíu.Hljómar eins og þú sért með crockpot, sem hægt er að nota en þú verður stöðugt
að fylgjast með hitanum, væri betra að fá hrísgrjónaeldavél. Lúkas

"Megum við nota vodka?" Monica

-- Fyrir kokteila?Já.JB
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„Matarflokkur“ þýðir einfaldlega að FDA telur öruggt.Ekki mikið í háum gæðaflokki þar.Svo bara
það að segja „alkóhól í matvælum“ gerir það ekki betra en til dæmis hvaða almenna áfengi sem
er.Og ef þú ert vænisjúkur um einn leysi, ættir þú að vera vænisjúkur um þá alla.“ Ben

„Ég get ekki fengið ísóprópýlalkóhól eða nafta í mínu landi!Svo hvað geri ég?Hvernig fæ ég
þessa olíu þar sem ég get ekki búið hana til sjálfur?“ Ayesha

-- Búðu til olíuna með því sem þú getur fundið og endurvafðu hana síðan, Ayesha, það væri
líklega besta leiðin til að fara í slíkum tilvikum.JB

„Til djúsunar er að nota ekkert nema LÍFFRÆNT vatnsræktað kannabis eina ÖRYGGJA leiðin til
að fara þar sem Jindřich Bayer hefur meira en rétt fyrir sér hvað gæti leynst í plöntunni.Við
höfum öll okkar „gæludýr“ heitu umræðuefni sem við óttumst og horfum varlega á en þegar allt
kemur til alls, ef við tileinkum okkur örugga starfshætti, lesum (með SKILNING) vísindagögnin
sem safnað er  og TREYSTUM innri  varúðarröddinni  sem við getum með skynsemi  skapað
lækningu okkar.

Þegar  RSO  er  gert  á  réttan  hátt,  sýna  niðurstöður  rannsóknarstofu  ENGINN  leysi  í
olíunni.Einfalt og einfalt það sýður gert að gera það rétt með réttum leysi.Ég væri til í að sjá sett
á netinu sem hefur ALLT sem þarf af leysinum, pottinum/pönnu, hitaplötu/brennara o.s.frv. fyrir
RSO svo allt sem þú þarft að gera er að bæta við kannabisinu þínu.Ég held að þetta myndi
hvetja krabbameinssjúklinga til að gera það sjálfir.

Ég þakka Guði fyrir núverandi heilsu mína, jafnvel með MRSA blossa, en ég veit að ef það
versta kemur mun ég hafa hugrekki til að fylgja leiðbeiningum Rick Simpson og Jindrich Bayer til
að bjarga lífi mínu vegna þess að ég hef of mikið til að lifa fyrir (Elskandi eiginmaður og strák
sem við dáum) að hrynja af ótta.

Guð blessi Rick og Jindrich fyrir styrk þeirra.Ég bið líka Guð að blessa alla þá sem ganga þessa
leið sína eigin vegna þess að þetta er ekki auðveld leið en hún er rétta leiðin til  lækninga.“
PlatypusMamma

-- Þakka þér kærlega fyrir,  PlatyPusMom.Skilaboð eins og þessi gefa mér orku til  að halda
áfram þessari  löngu,  en  ákaflega  þýðingarmiklu,  baráttu  fyrir  rétti  allra  til  að  nota  þetta  lyf
frjálslega.Ég mun ekki hætta fyrr en þessi planta er að fullu lögleidd um allan heim, ég get lofað
þér því.JB

„Hægt er að hreinsa leysiefnin.Stundum bæta efnaframleiðendur við öðrum aðskotaefnum af
vafasömum ástæðum.Þeir  geta verið mun hættulegri  en leysir  og það er lítil  einsleitni  í  því
hvernig þeim er bætt í leysiefnin.Þeim sem skilja hversu flókið það er að búa til olíu, sem er
langt frá því að vera spurning um leysiefni eingöngu, finnst umræðan hlægileg.Hversu margar
athugasemdir  hefur þú lesið um efnafræðileg varnarefni?Hvert er hlutfallið af  þessu sem þú
finnur venjulega á móti óhreinsuðum leysiefnum?Hvar er sú umræða?Margir hafa dregið þessa
umræðu niður í val á leysiefnum.Það er fáránlegt!Gerðu þínar eigin rannsóknir, vertu efins, vertu
tortrygginn og haltu sönnunargögnunum sem þú samþykkir sem staðreyndir í háum gæðaflokki,
herra. Páll

„Viltu ekki einu sinni rífast við neinn hérna, notaðu lofttæmishólf ef þú notar jarðolíuleysi og þú
munt fjarlægja leifarnar, ég er hættur þessari færslu.Kannabisolía læknar krabbamein og nafta
er hægt að fjarlægja, matarkornalkóhól gerir ekki eins sterka olíu og jarðolíuleysir gera.Ég gerði
bara  lotur  af  bæði  leysiefni  sem  byggir  á  unnin  úr  jarðolíu  (hreint,  létt  alifatískt  nafta)  og
matarkornalkóhól (95%, 190proof) og prófaði báðar olíurnar með sjúklingum ogNiðurstöðurnar
voru þær sömu aftur og aftur, olían sem er búin til með hreinu ljósnafta er í raun sterkari og
róandi  en  kornalkólían.Settu  þetta  svona  ef  þú  vilt  nota  jarðolíuleysi  (nafta,  bútan,  hexan,
asetón)  NOTAÐU  LOMSÚGUHÚF  Í  LOK  FÉLAGSINS  TIL  AÐ  GÆTA  ÞÚ  EIGINLEGA
HREINASTA OLÍU Mögulega!!!Ég ryksugaði matvælaflokkinn líka, og það tók jafnvel lengri tíma

- 50 -



en naftan framleiddi olíu að hreinsa að fullu (muffin og kúla í lofttæmishólfinu) þannig að þú ferð,
fékk þér unnin úr jarðolíu og hafði áhyggjur af leifum, gerðu það sem þeir gera í iðnaðinum og
settu það í lofttæmishólf á 35 psi, og horfðu á leifarnar sogast út!!Endir á væli og raunveruleg
REYNSLA!!!!!“ Ryan

„Ef þú notar rétta nafta þá verða engar leifar eftir í olíunni. Ég prófaði það á rannsóknarstofu. Allt
í lagi, það var smá leifar, en muuuuuuch minna en það sem þú færð úr annasömu borgarlofti,
eða á bensínstöð þegar þú fyllir á, eða málar eitthvað í garðinum þínum...“ Hatt

„Við höfum verið að framleiða olíu í nokkur ár núna og eins og flestir byrjuðum við á kornalkóhóli
en eftir tíma kenndi reynslan okkur að nota vatnsfrí leysiefni. Þegar rétt er unnið mun RSO hafa
afgangsmagn leysiefna vel undir 100 ppm og það sama er hægt að ná með kornalkóhóli vegna
þess  að  það  er  bara  alkóhólið  sem  er  verið  að  mæla  en  hluturinn  sem  gleymist  er  að
kornalkóhól ber vatn og vatn ber líf. Við höfum séð RSO framleitt með ISO og þegar það er
skoðað í smásjá er ekkert líf en sumar olíur sem koma úr lyfjabúðum, sem krefjast korns, eru
fullar af lifandi bakteríum!

Ég hef eytt miklum tíma og peningum í rannsóknarstofum og er líklega eini manneskjan sem
hefur farið með alkóhólolíu úr korni inn á rannsóknarstofuna og látið prófa hana með tilliti til
leysiefnaleifa og vatnsmagns. Reyndar er ég viss um að ég er það vegna þess að það er í raun
ekki  tæki  til  að  mæla  hversu  mikið  vatn  er  í  olíu.  Ég  þurfti  að  fá  lækni  til  að  vinna  með
margvísleg verkfæri til að greina nokkurn veginn hversu mikið "lauslega bundið" og "þétt bundið"
vatn væri eftir og þó hann gæti ekki sett nákvæma tölu á það sagði hann að það yrði mælt í
prósentum, ekki hlutar á milljón. Svo það var rannsóknarstofa og vísindamaður sem sannfærði
mig um að nota aldrei olíu sem inniheldur vatn. Það er kaldhæðnislegt að leysirinn er ekki eins
áhyggjuefni og vatnið en reiknaðu út; við 100 ppm muntu neyta 0,06 grömm af leysi á tveimur
eða þremur mánuðum þar  til  þú sigrar  þig á sjúkdómnum. Þessi  0,06 grömm, eða um 1,2
dropar,

Ég hef líka unnið með GI minn að meðferðaráætluninni minni. Við keyrðum tölurnar og við 100
ppm af ISO hafði  hann engar áhyggjur og á 10 sinnum það stig hækkuðu áhyggjur  hans í
hugsanlega lausa þarma og slæman andardrátt. Þetta er olían sem ég notaði til að bjarga lífi
mínu og er það sem ég nota í dag til viðhalds en núna þegar verslunarmenn vilja fá olíuna okkar
verðum  við  líka  að  nota  etýlalkóhól  og  núna  koma  próftölurnar  aðeins  lægri  á  meðan
ávöxtunarmagnið  hefur  mikið  aukist.  Enn og aftur,  þegar  við  byrjuðum fyrst,  fannst  mér  að
endurheimta Ever Clear væri góð hugmynd rétt eins og mér fannst það vera góður kostur í leysi.
Vísindin og lögin sönnuðu að „tilfinningar“ mínar væru rangar; Vísindin sýndu mér að vatn getur
verið skaðlegt og TTB-ríkin að endurheimta Ever Clear er glæpsamlegt. Sean

„Ég held að það sem Rick og JB eru að reyna að segja sé að olíuaðferð Ricks hafi  komið
mörgum vel, og þar til við höfum sannanir fyrir því að önnur útdráttaraðferð sé jafn áhrifarík,
höldum okkur við það sem virkar.“ Rebekka

KrabbameinOg sönnunargögn

„Þann 22.04.13 fengum við niðurstöður úr nýjustu blóðprufum eiginmanns míns og þó hann hafi
verið  að  berjast  við  hálsbólgu  síðustu  vikur  þá  gengur  hann  mjög  vel.Þetta  Indica
kannabisolíuþykkni er að gera frábært starf við að lækna hvítblæði hans!

Eitilfrumufjöldi hans lækkar jafnt og þétt og blóðflögurnar hans eru í eðlilegu marki svo engar
áhyggjurþegar við höldum áfram með næstu lotu af olíu, þá er það Indica blanda af Blackberry
Kush, Granddaddy Purple og Washington Red.Blessuð með góðan titring og græðandi hugsanir
sem fara í hvern dropa af þessu krabbameinslæknandi lyfi.Þakka þér fyrir kannabis. Debra
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„Virkaði fyrir mig.Lífið er aftur fokking ótrúlegt." Zed

„Gæti ekki hafa orðað það betur! Pétur

„Rick Simpson Oil  hefur  fullan vísindalegan trúverðugleika ef  þú nennir  að lesa vísindaritin“
Robert Melamede, aka Dr. Bob

„Hömlun á frumulifunarleiðinni leiðir til affosfórunar á Bad og flutning þessa Bcl-2 próteins inn í
hvatberana og í kjölfarið til frumudauða. Ummmm, skilmála leikmanna takk???” Tækifæri

-- Það þýðir: „Kannabis drepur krabbameinsfrumur,“ Chance.JB

„Af þeim fjölmörgu athugasemdum og myndböndum sem ég hef séð um kannabisolíu verð ég
að  segja  að  hampiplantan  virðist  innihalda  „sjálfgefin“  eða  „ákjósanlega“  stillingu  fyrir
mannslíkamann.“ Remi

„Allt sem er með burðarás hefur endókannabínóíðkerfi.Þvílík skömm að helmingur íbúanna er
samt ekki meðvitaður um það.Endocannabinoid kerfið ætti að vera í hverri einustu vísinda- og
læknabók.Það er það sem skólar ættu að kenna framtíðarlæknum okkar.Hvernig getur fólk bara
hunsað það alvarlega, það er hluti af því hvernig líkaminn virkar.Það er spillt að velja og velja
hvaða „alvöru“ vísindi á að birta.Það eru falskar framkvæmdir.lol" Chloe

„Það virkar vegna þess að það er öflugur ónæmisstýribúnaður sem styrkir eða lagar skemmd
ónæmiskerfi.Það gerir einnig DNA eða hvatbera skemmdir af völdum DNA eyðileggjandi lyfja
eins  og  bakritahemla  og  próteasahemla.Með  því  að  laga  líkama  þinn  frá  tjóni  af  völdum
óheilbrigðs  lífsstíls  eða  af  öðrum ástæðum og  með því  að  snúa  við  skaðanum  af  völdum
arvlyfja, já, þú getur sagt að það læknar „hjálp“."Jón

„Það er hægt að lækna hvaða sjúkdóm sem þú ert með ef þessi olíu læknar ekki að fullu.Hvaða
spurningu sem þú hefur um hvaða sjúkdóm sem er, þá mun svarið alltaf vera hljómandi JÁ."
Kathy

„Það hefur læknað hrörnunardiska í hryggnum, æxli og taugaskemmdir hjá vini mínum og það
læknaði krabbameinsæxli í hundinum mínum. Sarah

„Ég er læknanemi og stunda nám á sviði læknisfræðilegrar eðlisfræði sem fjallar fyrst og fremst
um  krabbameinssjúklinga  frá  hlið  læknisfræðilegrar  myndgreiningar  og  geislameðferðar.Það
eina  sem ég  get  sagt  er  mjög  mjög  mikið  TAKK fyrir  að  vekja  mig  upp  af  mjög  vondum
draumi.Ég  hef  verið  að  rannsaka  endalaust  magn  af  upplýsingum  frá  öllum  mögulegum
sjónarhornum og ég er ekki með skugga á vafa um þetta lyf.Ég tók þátt í námskeiðinu mínu
vegna þess að mig langaði í einlægni að hjálpa fólki með krabbamein og hvers kyns annars
konar sjúkdóma sem ég gæti aðstoðað við, en samt er hið spillta læknakerfi ríkjandi.Svo virðist
sem eini áhuginn (HÉR Á ÍRLANDI) sé að blæða deyjandi fólk þurrt af síðustu krónunni sinni á
krabbameinslyfjum og raddlyfjum áður en það hendir því niður í holu þegar peningarnir eru búnir
til.Ég hef horft á fólk deyja.Í gegnum veikindi þeirra, hverfa smám saman, á meðan ég er enn að
borða kokteila af pillum og hvaðeina og mér verður illt í maganum með það.Hvernig get ég viljað
vera hluti af kerfi sem gerir þetta?Ekki lengur.Þú ert ekkert minna en innblástur og þú (RICK)
hefur snert líf mitt á þann hátt sem ég veit að ég verð að fylgja, og trúðu mér að ég geri allt hér á
Írlandi til að tryggja að fólk viti  hvað þú heitir.Ég þarf ekki einu sinni að tjá mig um ótrúlega
hæfileika þessa lyfs því staðreyndirnar tala sínu máli, fyrir alla sem eru tilbúnir að rannsaka þær.

Veistu, ég las eitthvað um daginn og vissi ekki hvort ég ætti að fletta út eða hlæja.Leiðandi
stjórnmálamaður á Írlandi (Micheal Martin) sagði að notkun kannabis til að meðhöndla MS eða
krabbamein eða hvaða sjúkdóm sem hann snerti (flettu því upp) væri ekki studd vegna þess að
„ÞAÐVAR ENGIN læknisfræðileg sönnunargögn eða rannsóknir til að styðja það.“ Ég þurfti að
lesa hana nokkrum sinnum áður en hún sökk inn.HVAÐ í fjandanum er að þessum stað?Engar
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læknisfræðilegar sannanir??Fyrirgefðu en ég veit ekki einu sinni hvernig ég á að halda þessu
áfram án þess að verða reið...“ Brendan

-- Kæri Brendan, ég er mjög ánægður með að þú sért olíuna eins og hún er og að þú sért að
dreifa  boðskapnum.Hvað  Michael  Martin  varðar,  þá  hljómar  hann  svipað  og  hinar  pólitísku
týpurnar sem ég hef hitt.Af hverju leyfum við svona spilltum fíflum að stjórna kerfinu okkar?Ég
vona  þegar  hr.Martin  fær  krabbamein  að  hann  mun  æfa  það  sem  hann  boðar  og  taka
krabbameinslyfið sjálfur.Takk fyrir stuðninginn Brendan og haltu áfram með það góða starf.Þetta
er ein barátta sem við munum vinna.Bestu kveðjur, Rick Simpson

„Kannabisefni hindra æxlisvöxt hjá tilraunadýrum.Þeir gera það með því að móta lykilboðaleiðir
frumna og valda þannig beinni vaxtarstöðvun og dauða æxlisfrumna, sem og með því að hindra
æxlisæðamyndun og meinvörp.

Kannabisefni eru sértæk æxlishemjandi efnasambönd þar sem þau geta drepið æxlisfrumur án
þess að  hafa  áhrif  á  óumbreyttar  hliðstæða þeirra.Líklegt  er  að kannabínóíðviðtakar  stjórni
frumulifun og frumudauðaferlum á mismunandi hátt í æxlisfrumum og óæxlisfrumum.

Kannabisefni hafa hagstæð lyfjaöryggissnið og valda ekki almennum eituráhrifum hefðbundinna
lyfjameðferða.Notkun kannabínóíða í læknisfræði er hins vegar takmörkuð af geðvirkum áhrifum
þeirra  og  því  er  verið  að  hanna  kannabisefnameðferðir  sem  eru  lausar  við  óæskilegar
aukaverkanir.  Manuel Guzman - Með öðrum orðum, kannabisþykkni læknar krabbamein.Það
eina sem vantar eru rannsóknir á mönnum.Hvers vegna?Spyrðu ríkisstjórnina þína og þá sem
stjórna þeim.JB

"Það læknaði mig af krabbameini... 4. stigs heila... Svo já." Kristal

„Tanja, það virkar og ég hef borðað það.Stöðvaðu, skoðaðu og hlustaðu.Ég mæli með því að
taka olíuna jafnvel þó þú sért ekki með sjúkdóma.Það mun verja þig frá því að ná þeim saman
með því að þér líði miklu betur en áður og líkaminn þinn mun þakka þér.Lokaðir hugar eins og
bandarísk stjórnvöld valda mörgum óþörfum dauðsföllum vegna skaðlegra meðferða eins og
krabbameinslyfja og geislunar.Hefði mamma mín verið til í að prófa olíuna frekar en að fylgja
leiðbeiningum lækna sinna um slíka „æfingu“, þá finnst mér hún vera með okkur í dag.Ef ekki,
hefði hún ekki gengið í gegnum svo miklar þjáningar, sársauka og að lokum drukknað í eigin
fleirtöluvökva eftir að sömu læknar hentu inn handklæðinu eftir yfir $100.000,00 meðferðir.Lyfja-
og geislalækningar hafa aðeins áhyggjur af fjárhagslegum árangri sínum frekar en sparnaði og
þægindum sjúklings.Það er snúningshurðarhugarfar  með biðstofum sem eru aðeins fullar  af
niðurbrotnum og aðallega sköllóttum einstaklingum sem bíða eftir  nálinni.Ég á í  vandræðum
með  hugarfar  bæði  þíns  og  læknisins  sem  ávísar  lyfinu.Lækning  ætti  ekki  að  snúast  um
peningalegan  hagnað.Það  er  sorglegt  ástand  sem  VERÐUR  að  breytast  og  breytast
hratt.Persónulega forðast ég að vera prófunarmaður fyrir „starfssemi“ lækna. Gerðu eins og þér
líður, Tanja, en ég óska þér alls hins besta.Þakka þér Rick Simpson fyrir allt sem þú gerir og
hefur gert.Við skulum berjast góðu baráttunni; lög eða engin lög." Lewis

„Að segja að það lækna krabbamein er alveg hættulegt og blekkingarlegt ofmat á annars gildu
atriði sem verðskuldar frekari rannsóknir.En nei, nei, nei.Kannabis læknar ekki krabbamein.Það
er engin endanleg og engin raunveruleg lækning við krabbameini í augnablikinu, og aðeins fjöldi
yfirvegaðra læknis-, matar- og sálfræðilegra tilrauna getur hjálpað til við að draga úr hættu á
dauða af völdum krabbameins.Kannabis læknar ekki krabbamein og sjúklingar verða að vita
þetta.“ Davíð

„RSO drepur krabbamein, félagi...Að reykja það, nei, en RSO já.“ Kevin

„Viltu hjálpa mér hér vinsamlegast félagi...“ Jeff

„Í  fyrsta lagi  er  „krabbamein“ allt  frá blöðru til  taugafrumuæxla,  svo „læknar krabbamein“ er
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almenn,  blekking,  ósértæk.Þá  hefur  kannabis  mjög  góð  áhrif  á  frumufjölgun,  semhjálpar
vissulega, en læknar ekki æxli kerfisbundið.Aftur, hver tegund krabbameins er mismunandi og
kannabis hefur einhvern veginn sýnt jákvæða svörun við brjóstakrabbameini, sem eru tegund
krabbameins,  meðhöndluð  víða  og  á  mjög  áhrifaríkan  hátt  með  hefðbundnum  lækningum
líka.Sem  sagt,  ég  er  ALVEG  fyrir  að  lögleiða  kannabis,  en  þó  ég  sé  mjög  opinn  fyrir
óhefðbundnum lækningum þá verð ég að vera ósammála þessari háværu fullyrðingu.“ Davíð

"Jindřich Bayer, hjálp, takk!!!" Kevin

„Að segja að kannabis sýni jákvæð viðbrögð við að berjast gegn ákveðnum tegundum æxla er
fullyrðing sem ég get samþykkt. Davíð

-- Davide, samþykktu hvað sem þú vilt, það er allt í lagi með mig.Já, það eru mjög fáar harðar
upplýsingar til um Rick Simpson olíuna, en það er aðeins vegna spillingar læknakerfisins og
peningaherra þeirra.Þetta mun breytast mjög fljótlega þegar Colorado og Washington byrja að
útvega gögn sín.Auk þess eru Ísrael  og Holland farin  að prófa olíuna núna,  Tékkland mun
líklega gerast meðlimur mjög fljótlega.

Eftir því sem við best vitum, og af hagnýtri reynslu okkar af þúsundum sjúklinga, virðist olían
virka á allar tegundir krabbameins mun betur en allt sem læknakerfið veitir um þessar mundir.Ef
þú vilt sannanir skaltu búa til olíu og finna einhvern með húðkrabbamein og fylgjast með hvað
gerist þegar olían er borin á hana.Bestu kveðjur, JB

„Ef þú veist sannleikann um hina ríku á bak við sum af stóru góðgerðarsamtökunum, byrjarðu
að átta þig á því hvert peningarnir þínir fara.Þú þarft líka að skoða sögulegar upplýsingar eins
og hvernig á sjöunda áratugnum þegar verið var að trufla mænusóttarbóluefnið fyrir 230 milljónir
Bandaríkjamanna,  þeir  vissu ekki  af  apaveiru  sv40 var  í  þessum bóluefnum.Árið  1963 lýsti
Nixon  forseti  síðan  yfir  stríði  gegn  krabbameini  vegna  þess  að  honum  var  gert  ljóst  að
krabbameinsfaraldur væri að koma.Sjáðu SV40 var í öpunum að þeir söfnuðu mótefnin fyrir það
bóluefni eftir fyrirtækissneið.Það getur tekið allt að 30 ár að koma fram sem krabbamein.Nú á
sama  tíma  var  einkavæðing  heilbrigðisþjónustu  Bandaríkjanna  og  Nixon  fékk  á  bak  við
einkarekinn heilbrigðisþjónustuaðila til að gera þetta í hagnaðarskyni.Sannleikurinn er sá að þeir
stofnuðu iðnað sem kallast krabbamein og vilja ekki að almenningur viti um RSO. Matthías

„Gerðu það sjálfur, við vorum að spyrja Rick hvort við gætum fengið það og eftir smá stund
áttuðum við okkur á því, þar sem við búum langt í burtu frá Ameríku og getum ekki ferðast
eitthvað til að fá það vegna fjárhagslegra takmarkana, horfðum við bara á myndbandið eins og
100  sinnum ,  lagði  það  nánast  á  minnið,  fann  kannabis  frá  staðbundnum veitanda,  keypti
hrísgrjónaeldavélina, áfengið, jafnvel hitamæli til að vera viss um hitastigið.Það var auðveldara
en  við  héldum.VIÐ  GERÐUM ÞAÐ SJÁLF.Kærastinn  minn  er  búinn  að  taka  það  í  4  daga
núna...Við munum bíða og sjá.Við höfum lesið læknatímarit og horft á margar heimildarmyndir,
allar niðurstöður þeirra eru þær sömu (klínískar rannsóknir gerðar við UCLA, Harvard ...) -- olían
drepur krabbameinsfrumur!Svo við ákváðum að gera það því eftir allt saman geturðu aldrei fyrr
en þú hefur prófað það!“ Jóna

„Elskan, spurðu nágranna þína...einhver nákominn þér gæti þegar verið með.Spurðu bara eins
og þú myndir biðja um aspirín?Veifðu tuttugu." Sandy

„Sú staðreynd að lyfleysa lækna sumt fólk er ástæða til að farga lyfinu að eilífu og rannsaka list
lyfleysu.Eftir að hafa sagt að þú gerir aldrei lyfleysurannsókn þegar þú ert með árangursríka
lækningu, það er rétt hjá þér, það myndi drepa helming sjúklinganna þinna, veika og grimma.“
Kristófer

-- Það væri sannarlega sjúkt og grimmt, Christopher, og þess vegna mun ég persónulega ekki
gera það.Aðrir geta það ef þeir vilja, en ég geri það ekki.Ég vil að læknakerfið fari að nota olíuna
sem lyfleysu - ef þeir sanna að það sem þeir vilja nota sé öruggara og áhrifaríkara en olían (og
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skemmtilegra/þægilegra fyrir sjúklinginn), þá geta þeir haldið áfram og selt hana .Ef ekki, þá
ekki.Þetta er frekar einfalt og mjög rökrétt held ég.Og svona mun það samt vera í framtíðinni,
svo hvers vegna að bíða?JB

„Einhverjar  sannanir  ennþá?Raunveruleg,  sannanleg  sönnun  þess  að  kannabis  er  að  gera
eitthvað  fyrir  krabbamein  fyrir  hvern  sem  er?Sögulegar  sögur  þýða  nákvæmlega  ekkert
vísindalega.Því miður.Mér hefur fundist skortur á sönnunargögnum vera birt og ég vil að það sé
satt.En hafa verið EINHVER sannanleg sönnunargögn af einhverju tagi?Klínískar rannsóknir?
Eitthvað sem þú getur sett inn?Bara forvitinn.Ég er ekki hatari.Ég er með þér en...allavega...” Sí

„Það  hafa  verið  fjölmargar  vitnisburðir  um  fólk  sem  er  með  krabbamein  og  hefur  notað
kannabisolíuna til að lækna sjálft sig eða ástvin...gera nökkurar rannsóknir, Si.Ef þú þarfnast
„klínískra“ rannsókna færðu þær ekki, vegna þess að fyrirtækin sem stunda rannsóknir geta ekki
græða peninga á því að birta virkni THC, í náttúrulegu formi þess.Það verður fyrst að gera það
að „efnafræðilegri“  formúlu og markaðssetja þannig.Þetta snýst allt  um annað hvort  að nota
innsæi þitt og skynsemi og komast að eigin niðurstöðum eða hunsa vitnisburðinn.Ég kýs að trúa
þeim!“ Cher

„Hey  Kim,  ég  skora  á  þig  að  SANNA  að  kannabis  sem  óeitrað  lífsbjargandi  lyf  er
„orðræða“.Gangi þér vel  með þetta.ÉG Hljómaði  eins og þú.Svo ákvað ég að ég ætlaði  að
sprengja göt í gegnum þetta 'orðræðu' því þetta VERÐUR AÐ VERA BULLSHIT...drengur hafði
ég  rangt  fyrir  mér.Ég  meina  DAUÐ  RANGT.Þú  getur  ekki  neitað  hinum  vísindalegu  100%
járnhúðuðu staðreyndum.Ég gat það ekki og þú munt ekki gera það heldur.STAÐREYNDINAR
eru STAÐREYNDAR og þetta er STAÐREYND, Kim.AMA & Big Pharma eru glæpamenn.Þeir
hafa vitandi vits leyft  þessari  dásamlegu gjöf  frá Guði að djöflast og ljúga til  um í HREINN
Gróða!Þeir hafa leyft fjölskyldumeðlimum þínum að þjást og deyja, Kim.Ef þú heldur að þessi
Petro Chemicals sem þeir selja séu lyf, þá er best að hugsa aftur.Þú vilt uppgötva einhverja
„orðræðu“, farðu að tala við lækninn þinn, farðu að tala við American Cancer Society, farðu að
tala við eiturpilluframleiðendurna þína.Vinsamlegast athugaðu, Kim, ALLIR PILLA SEM ÞEIR
halda því fram að sé „ÖRYG“ er það ekki!Finndu mér einn sem er ekki EITUR, bara EINN!Samt
erum við hér með EKKIÐ Grænmeti sem framleiðir öflugasta lyfið á JÖRÐUNNI sem hefur verið
sönnuð að lækna sjúkdóma og „heilbrigðisstarfsfólk“ okkar og stjórnvöld hafa séð sér fært að
neita okkur um þetta lífsbjargandi grænmeti, sem gerir okkur kleift að þjást og deyja OG verða
sett í fangelsi til að gera hlutina enn öruggari í samfélaginu...Viltu tala um "RHETORIC"???Ég
vona að þessi færsla opni augu þín fyrir SANNLEIKNUM.Ef ekki, RIP Kim, þá er engin von fyrir
þig og þína, þú ert með „klínískan endocannabinoid skort“. Skoðaðu það, það er satt." Dan

„Þakka þér  kærlega fyrir  Rick & JB...  Vegna ykkar  veit  ég nú sannleikann.Heilsa,  friður  og
hamingja." Tina

„Rick Simpson, þú ert svo fullur af skít.Krabbamein er ekki hægt að lækna!“ Jason

„Jason  verður  að  vinna  fyrir  ríkisstjórnina.Ég  hef  séð  það  virka  með mínum eigin  augum."
Matthías
„Chris ef þú horfir á Youtube myndbandið á RSO, þá er ferlið þar.Ég myndi samt nota Everclear
frekar en nafta, bara persónulegt atriði.Matthew, Jason vinnur kannski fyrir ríkið EÐA hann er
mjög ungur og telur sig hafa lært hvert einasta gagnamagn sem til er í alheiminum.Aðeins þá
getur  hann  gert  almenna yfirlýsingu að eitthvað  sé  hægt  að  gera.Hann þyrfti  að  vita  hvert
einasta gagnamagn.“ Judie

„Þú ert jafn slæmur og áróðurinn sem fylgir marijúana...það sem þú ert að gera fyrir  fólk er
frábært og allt annað en að lækna krabbamein NEI!Að draga úr einkennum og hjálpa fólki með
verki já.En útdrættir þínir eru grófir og langt frá því að vera hreinir.Ég vinn ekki hjá ríkinu.Ég veit
bara kjaftæði þegar ég sé það.“ Jason „Ég hef verið með svefnröskun í 20 ár, RSO olía hefur
hjálpað mér að sofa í fyrsta skipti og ég er sársaukalaus þegar ég vakna!Jæja!Jason, af hverju
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ertu hérna?Ef þú vilt ekki vita þetta, farðu bara!“ Bonnie

“@ Jason!!!Sannaðu að það læknar ekki krabbamein eða STFU!!!“ Jón

„Sýndu mér sönnunina?Og Jón fyndið hvað þú þarft að snúa aftur í dónalegt orðalag eins og
„STFU“.Sýnir hversu mikla greind þú hefur í raun!Engin furða að þú sért frá Texas...“ Jason

„Jason, ef þú vilt halda svona áfram, þá verð ég að banna þér frá þessari síðu.Gerðu frekari
rannsókniráður en þú dæmir þínar.“ JB

„Bannaðu  mig  helvítis!Þú  ert  lygari  og  hefur  engar  sannanir  fyrir  neinu!Þú  gerir  einhverjar
helvítis rannsóknir og hættir  að segja þessu aumingja fólki  ljúga!Olían þín er hrá yfir  soðnu
óhreinu sorpi!Þú ert í þessu fyrir peningana einhvern veginn einhvern veginn!Svo bannaðu mig
vegna þess að ég veit sannleikann og THC, CBD osfrv.EKKI LÆKNA FOKKING KRABBAMEIN,
þú ert krabbamein fyrir læknisfræðilega marijúanasamfélagið! Jason

"Bless, Jason." JB

„Maðurinn minn hefur rétt fyrir sér.Ég er með 4 PET skannar sem sanna það.Þegar ég var þung
á olíunni voru æxlin mín að hverfa eins og vitlaus.Þegar ég þurfti að minnka skammtinn eru þeir
stöðugri en að minnka.Ég hef sýnilegar sannanir fyrir því að efnið virkar.“ María

„Hljómar eins og gabb til að græða peninga.Heldurðu virkilega að lögreglan leyfi mér að rækta
hampi til að búa til olíu?Fáðu þér alvöru gaur.Ég fékk hvítblæði og ég trúi ekki einu orði af því
sem þú segir.Þið brjálaða svindlara sem biður um sjúka ættir að fangelsa.Ef þú ert svo viss um
að þetta virki, gerðu nokkrar alvöru klínískar rannsóknir.Mörg lönd munu leyfa þér að gera þær,
ekki nota einhverja Lame Ass FDA afsökun! Stefán

--  Steven,  því  fyrr  sem  þú  ferð  á  olíuna  því  betra  fyrir  þig.Ekki  kenna  mér  um  skort  á
vísindalegum rannsóknum um olíuna, í alvöru.Ef læknakerfið hefði raunverulega gert það sem
þeim er ætlað að gera, hefðu þessar áttatíu vitnisburðir einir verið það eina sem þeir þyrftu að
sjá til að framkvæma allar þessar tugir eða hundruð þúsunda rannsókna sem þarf að gera.

Við Rick höfum í raun ekki efni á að framkvæma allar þessar rannsóknir, þær eru langt umfram
fjárhagsáætlun okkar, auk þess sem við getum ekki framkvæmt þær á löglegan hátt og hvernig
við viljum framkvæma þær, svo það er í raun undir öðrum komið að vinna starf sitt núna.Eftir því
sem ég best veit eru til ríki þar sem læknisfræðileg marijúana er leyfilegt, ég veit ekki hvers
vegna þeir gerðu ekki rannsókn ennþá.Til dæmis á húðkrabbameini, það yrði gert á nokkrum
mánuðum, með staðbundinni notkun á olíunni eingöngu.En það virðist ekki gerast, eða ég veit
ekki um slíkar rannsóknir.

En það eru vísindalegar sannanir sem styðja allt sem við erum að segja: þessi rannsókn var birt
árið  2006http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16908594og  þessi  var  birt
nýlegahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23764845.

Ég vona að það muni fullnægja vísindalegum þörfum þínum og ég vona að þú farir á olíu áður
en læknar þínir fá tækifæri til að drepa þig með efnaeitrinu sínu, sem hefði aldrei verið leyfilegt
ef það væri prófað í réttri og siðfræðilegri læknisrannsókn.JB

„Þakka  þér,  Rick  Simpson,  fyrir  að  staðfesta  trú  mína  á  kannabisolíu  ...Ég  er  með
áfallastreituröskun  og  tek  ekki  lyf  lengur  vegna  neyslu  minnar  á  kannabis...Hið
raunverulega...Ég fæ andstöðu frá mörgum en ég veit hvað virkar og kynni það fyrir öðrum...Það
er enn ólöglegt hér í MO...En kannski get ég hjálpað til við að fræða fólk með því að deila öllum
vitnisburði þínum...og kannski verður það löglegt bráðum...“ Ale

„Ég er sammála því, þar sem 12 ára öldungur var nýlega aðskilinn vegna áfallastreituröskunar,
þá  hefur  mér  fundist  matvæli  virka  frábærlega  og  hlakka  til  að  búa  til  olíu  á  þessu
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uppskerutímabili. Jón

„4 dagar án þess að fá nýja vinnu.Engar aukaverkanir, afturköllun og ekki að bíta höfuðið af
fólki!Þarna er rannsóknin þín, lol.Dreifðu orðinu!Við þurfum þetta.Við skuldum mannkyninu að
gera heiminn að betri stað.Þetta er byrjunin.:)” Kristín

Vísindamennirnir komust að þeirri niðurstöðu: „Gögnin sem greint er frá hér eru þau fyrstu sem
við  erum  meðvituð  um  til  að  sýna  fram  á  mikilvægu  hlutverki  CB1  (kannabis)  viðtaka  og
endókannabínóíða í orsök áfallastreituröskunar hjá mönnum.Sem slíkir veita þeir grunn til að
þróa  og  sannreyna  upplýsandi  lífmerki  um  PTSD  varnarleysi,  auk  þess  að  leiðbeina
skynsamlegumþróun næstu kynslóðar gagnreyndra meðferða við áfallastreituröskun."

En ekki búast við því að alríkisyfirvöld hjálpi til við að koma þessu ferli áfram.Árið 2011 komu
alríkisstjórnendur  í  veg  fyrir  að  rannsakendur  við  háskólann  í  Arizona  í  Phoenix  gætu
framkvæmt FDA-samþykkta, lyfleysu-stýrða klíníska rannsókn til að meta notkun kannabis hjá
50 sjúklingum með áfallastreituröskun.

Vísindaleg heilindi?Ekki þegar kemur að marijúana.Ekki til langs tíma."

--  Vinsamlegast  ekki  kenna  okkur  um  skort  á  læknisfræðilegum  rannsóknum  um
kannabisolíu.Því fyrr sem þú áttar þig á því að já, það er hópur fólks sem raunverulega stjórnar
þessum heimi og að þeir munu einfaldlega gera allt til að seinka endurkomu kannabis því betra
fyrir þig.Það þýðir ekki að við munum ekki ýta kannabislyfjum í gegn, það þýðir bara að það mun
taka lengri tíma en nauðsynlegt er eða áætlað var.JB

„Í fyrsta skipti sem ég reykti kannabis þegar ég var 15 ára fannst mér eins og heilinn á mér hefði
skyndilega fengið  efnið  sem vantaði  sem ég hafði  þurft  fram að þeim tíma.  Kvíði  minn og
þunglyndi voru svo miklu viðráðanlegri að það gaf mér nýtt líf. Ég hef alltaf velt því fyrir mér
hvers vegna eitthvað sem er augljóslega svo gott fyrir okkur er ólöglegt en það er svar mitt í
hnotskurn. Takk fyrir að gera frábært starf, virðing fyrir þér Rick og JB” Miles

„Ég  á  vin  sem  er  fyrrverandi  dýralæknir  á  sjó  og  í  Írak.Hann  þjáist  af  alvarlegu  tilfelli  af
áfallastreituröskun.Kannabis er það eina sem hjálpar honum að lifa nokkuð eðlilegu lífi.Ekkert
sem  VA  hefur  nokkurn  tíma  gert  eða  gefið  honum  hefur  nokkurn  tíma  raunverulega
hjálpað.Konan mín og ég glímum við alvarleg læknisfræðileg vandamál.Kannabis er það eina
sem hjálpar okkur.Það er af þessum ástæðum sem við gerum allt sem við getum til að reyna að
fá þessa ótrúlegu jurt lögleidda hér í Iowa.Margir dýralækna okkar myndu hafa mikinn hag af því
að hafa stöðugan löglegan aðgang að gæða kannabis.Ég tel að algjör lögleiðing sé eina leiðin.“
Justin

„Ég er á hampi olíu við nokkrar aðstæður og ég hef aldrei sofið jafn vel eða liðið jafn vel.Þakka
þér  Rick  Simpson  &  JB  fyrir  að  koma  þeim  skilaboðum  á  framfæri  að  þessi  planta  gerir
kraftaverk fyrir allt sem hægt er að hugsa sér!!Gerðu það bara fólk og sjáðu það sjálfur!!Það er
eina leiðin til að þú verður sannur trúaður, treystu mér!!“ Val

— Þakka þér fyrir, Val.Það er rétt að ekkert er jafn persónuleg reynsla af því sem olían getur
gert.Þegar þú hefur prófað það, td við brunasár eða moskítóbit og kláði og sársauki hverfur á
nokkrum sekúndum, allir geta sagt þér hvað þeir vilja og þú munt vita að þeir geta sagt þér hvað
þeir vilja en olían verður samt besta lyf sem til er.Og þú munt vilja hafa fötu af því heima, bara ef
eitthvað gerðist.

Þú þarft ekki að treysta orði sem við segjum, búðu bara til olíuna, finndu einhvern með bruna,
húðkrabbamein, sykursýkissár, notaðu hana síðan útvortis og fylgstu með hvað gerist.Mundu
síðan að það sama mun gerast inni í líkamanum þínum þegar þú neytir olíunnar, og það er um
það bil allt sem þú þarft að vita, í raun og veru.JB
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„Í apríl síðastliðnum, eftir að hafa verið 5 ár laus við brjóstakrabbamein, greindist ég aftur.Að
þessu sinni  var  það áfangi  4,  endalaus með mænum á hrygg,  rifbein,  eitla,  bringubein  og
brjóst.Mér var í rauninni boðið líknandi meðferð og sagt að þeir myndu reyna að halda mér frá of
miklum sársauka...Að fara heim og redda mínum málum.Ég var með mikla verki og þeir héldu
áfram  að  ávísa  æ  fleiri  eitruðum  verkjalyfjum  með  MJÖG  viðbjóðslegum  aukaverkunum,
(Percocet, hydromorphone og dexymetasone).Ég gat ekki virka á þessum.

Maðurinn minn byrjaði að lesa þetta á netinu og ég var vægast sagt efins en hélt að ég hefði
bókstaflega engu að tapa á því að prófa það.Að tyggja mjög lítið magn af White Widow 3x á
dag.Í síðustu viku fékk ég þær fréttir að beinþynningin mín sé alveg horfin.Í dag var mér sagtað
segulómskoðun sýnir VERÐA rýrnun mjúkvefsæxlanna.Ekki svo efins núna og líður frábærlega,
enginn sársauki.“ Júlía

„Fyrir  3  1/2  ári  greindist  ég  með  brjóstakrabbamein,  stig  3,  árásargjarn.Fór  í  brjóstnám,
krabbameinslyfjameðferð og geislun og próf komu neikvætt fyrir meira krabbamein.Því miður
meinvörpaði  krabbameinið  mitt  og  það  gerði  það  að  stigi  4  árásargjarnt  fyrir
brjóstakrabbameinið.Ég  var  núna  með  beinkrabbamein  og  var  með  draugabrot  þar  sem
krabbameinið hafði étið í gegnum beinið í vinstri mjöðminni og vinstri efri fótleggurinn var fullur
af  krabbameini.Með því  að hafa verið  bent  á  rétta átt  fyrir  RSO fékk  ég frábærar  fréttir  af
skönnun á brjósti,  kvið og grindarhol - ekkert krabbamein þar.Fyrri myndirnar mínar sýndu 8
bletti  af  krabbameini,  1  í  vinstri  fótlegg,  5  í  hrygg  og  2  í  neðri  mjóhrygg,  ég  mun  fara  í
skönnun/röntgenmyndatöku af því svæði fljótlega og vonandi get ég sagt góðar fréttir aftur.Þetta
hefur bjargað lífi mínu!Það sló svo sannarlega orðin frá lækninum „Þú ert hættulegur, komdu
málum þínum í lag og við gefum þér 4 mánuði ólifað“ og það var fyrir 16 mánuðum síðan.(Ég
skal bæta því við að hún gengur núna með aðstoð göngugrind og sefur í rúmi sem er eitthvað
sem  hún  hefur  ekki  getað  gert  í  3  ár.Eitt  af  næstu  markmiðum  hennar  er  að  vera  nógu
vel/hreyfanleg til að mæta í tónlistardjamm með mér.)“

„Hæ Jindrich, í gær kláraði ég að lesa bók Ricks.Góðir hlutir!Satt að segja þarf ég í raun ekki
fleiri  sannanir  um  raunverulegan  töfrakraft  olíunnar!Ég  hef  líka  gert  nokkrar  tilraunir  og  á
hverjum degi uppgötva ég eitthvað nýtt sem þetta lyf getur gert!Æðislegur!Því miður þó ég sé
sannfærð og jafnvel þótt kærastan mín sé sannfærð þá er móðir hennar einhvern veginn ekki
fær  um  að  "sleppa  takinu"  alveg  ...og  hún  er  samt  ekki  viss  hvort  hún  sé  að  hætta  í
skítakrabbameini... ég er stöðugt að reyna að koma með góð rök en ég get ekki ákveðið fyrir
hana!Hún er sú sem er með krabbamein og hún er sú eina sem getur ákveðið hvað hún gerir
við líf sitt.Ég veit að hún mun læknast hvort sem er á endanum því við munum troða í hana svo
mikilli olíu að það verður ómögulegt fyrir hana að deyja.En samt finnst mér það svo heimskulegt
og svo hættulegt að leika sér með þessi helvítis efni, sérstaklega þegar maður hefur aðgang að
náttúrulyfjum  sem  hefur  verið  sannað  að  læknar  krabbamein!Ég  las  um  reynslu  þína  af
krabbameini og læknakerfi...Mér þykir mjög leitt vegna missis þíns... og nú skil ég betur viðhorf
þitt til hefðbundins svokallaðs „lyfja“!“ Luigi

-- Sæll Luigi, þakka þér fyrir falleg orð um bókina og það er leitt að þú þurfir að fara í gegnum
hana.Það er hennar val hvaða meðferð hún velur en ég myndi ekki fara nálægt lyfjameðferðinni
- lestu bara sögu mömmu fyrir hana, kannski skilur hún að það er aldrei góð hugmynd að taka
eitur,  sérstaklega þegar  það er  ekki  rökstutt  né  nauðsynlegt.Möguleikar  hennar  á að lifa  af
krabbameinslyfið munu batna til muna ef hún tekur olíuna, en aftur, af hverju að valda enn meiri
skaða á veika líkamanum?Það meikar engan sens. Bestu kveðjur, Jindrich

„Þetta  er  baráttan sem margt  gott  fólk  þarf  að  takast  á við,  fáfróður  læknir  sem heldur  að
hann/hún viti meira án þess að halda nokkru sinni áfram um nýjar og núverandi upplýsingar um
kannabis,  kannabisefni  þess  og  getu  til  að  drepa  krabbamein  án  þess  að  skaða
sjúklinginn.Hversu geðveikt frá okkar sjónarhorni að þeir myndu krefjast eiturs yfir eitthvað svo
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öruggt, hvers vegna?Er það fáfræði eða eru þeir að hlaupa hræddir?

Ég hef hitt lækni einu sinni á 5 árum síðan ég lærði um þessa olíu fyrir IBS og það var fyrir
eitthvað sem ég gat ekki  gert  sjálfur.Ég og litaður bleikur notaði olíuna til  að smitast  aldrei,
fjarlægðum saumana án þess að þjást og í hvert skipti sem ég setti á hann hvarf sársaukinn
samstundis vegna bólgu sem var fjarlægð.Það var að fullu gróið á 2 1/2 til 3 mánuðum í stað
sjúkraþjálfunar og um 9 mánuðum til ári fyrir lækningu.Ég hef séð með eigin augum aftur og
aftur og það getur enginn tekið það frá mér.“ Covey

„Læknar eru EKKI vísindamenn né stunda þeir vísindi.Ef þeir gerðu það myndu þeir krefjast
þess að stjórnvöld leyfðu þeim aðgang að marijúana.Ástæðan er nú sannað hluti  líkamans,
endocannabinoid kerfið, hefur verið algjörlega hunsað af bandarísku læknasamfélagi.Á meðan
önnur  lönd  eru  að  gera  fleiri  og  fleiri  rannsóknir  á  marijúana  og  sérstaklega
krabbameinimeðferð,  bandarísk  læknastofnun  er  rekin  af  Big  Pharma,  stórar  tryggingar  og
stórfé.Læknarnir hafa gefið öðrum en læknum og óttaslegnum stjórnmálamönnum stjórn á iðn
sinni.Þeir munu eyða árum í að reyna að finna valkosti undir stjórn einkaleyfalögfræðinga, en
hóta hugsanlegum lækningum.

Ef marijúana væri falið í einhverjum djúpum frumskógi, stjórnað af einhverjum ólæsum ættbálki,
væri  Big  Pharma  fyrst  til  að  stjórna  framleiðslu  þess,  einkaleyfi  á  mörgum  mismunandi
kannabisefnasamböndum  sínum  og  snúa  sér  síðan  til  lækna  til  að  „ávísa“  því.En  stærsti
ættbálkurinn í Bandaríkjunum er þegar farinn að hrópa út sannleikann.Verst fyrir Big Pharma að
þessi ættbálkur er ekki til sölu.“ Bryan

„Þessar sannanir eru með okkur.Og við deilum því.Læknahópurinn [ekki lengur að meðhöndla
með virðingu]  fíkniefnaýtenda,  sem vinna fyrir  hvatningu,  eru afhjúpaðir.Þeir  eru að grenja í
veskinu sínu.Þeir eru meðvitaðir um hvað er að gerast og leikfélagi þeirra, FDA, er að fara niður
með  þeim.Ekkert  öðruvísi  en  hvers  kyns  harðstjórn  sem  við  höfum  kynnst  áður  en  við
samþykktum að þetta skiptið er það innanlands.Við erum að gera þetta við okkur sjálf.Það er til
lækning við krabbameini, það er engin lækning fyrir því hvernig LÆKNI er þvingað upp á okkur í
augnablikinu nema við kjósum með vösum okkar og atkvæðaseðlum!“ Thielman

„Ég hef horft á ættingja og vini hnigna og deyja svo fljótt eftir að hafa verið neyddur til að eyða
tugum þúsunda dollara til að drepast hægt og rólega þegar lækningin vex beint upp úr móður
jörð.Komdu nú, vaknaðu og þefaðu af  kjaftæðinu.Ekki hoppa á staðalmyndir  og gera alvöru
rannsóknir.“ Amy

„Ég átti eldri konu með Alzheimer.Hún þurfti umönnun allan sólarhringinn.Hún kveikti stöðugt í
eldhúsinu sínu og reyndi að elda.Við gerum það, hún fékk olíu og innan mánaðar gat hún þekkt
barnabörnin sín aftur og byrjað að endurheimta minnið.“ Janet

"Ég veit að ég vil frekar fá RSO en krabbameinslyf/geislun... Fyndið hvernig sumir geta hafnað
RSO þegar aukaverkanir af öllu öðru geta skilið þig eftir með mjög lítil lífsgæði." Kerry

„Það þarf að vera auðvelt að nálgast það.Það VERÐUR að vera tiltækt“ Því meira sem ég les,
því heillaðari er ég.“ Shelley

„Næst  þegar  þú  heyrir  einhvern  segja  „Hvar  eru  ritrýndu  rannsóknirnar?“:  Leit  á  PubMed,
geymsla fyrir allar ritrýndar vísindagreinar, þar sem hugtakið „marijúana“ er notað, gefur næstum
20.000 vísindagreinar sem vísa til plöntunnar og/eða innihaldsefni þess, en næstum helmingur
þeirra hefur verið birtur á síðasta áratug.Til samanburðar gefur leitarorðaleit sem notar hugtakið
„Tylenol“  17.370  birtar  greinar.Leitarorðaleit  sem  notar  hugtakið  „íbúprófen“  gefur  10.500
útgefnar  greinar.Leitarorðaleit  sem  notar  hugtakið  „rítalín“  gefur  7.012  birtar  greinar  og
leitarorðaleit sem notar hugtakið „hýdrókódón“ gefur aðeins 630 útgefnar greinar. Lynn
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„Ný  ríkisstyrkt  rannsókn  á  kannabis/krabbameini  SKOÐAR  vísindasamfélagið...THC,  helsta
geðvirka innihaldsefnið í  kannabis,  gæti  í  raun breytt  erfðafræðilegum kóða mannsins til  að
koma í veg fyrir krabbamein og bólgusjúkdóma.Hvað?!!!!Hvað hvað!!!????

Rick Simpson og aðalálfurinn hans, tékkneski aðgerðasinninn Jindřich Bayer, hafa sagt þetta í
marga mánuði og ég var kurteis en gys að hugmyndinni í leyni, vegna þess að það hljómaði
eins og hókus-pókus fyrir mér (og vegna annarra smá tæknilegra ágreiningur sem ég hef haft
um  sjónarmið  þeirra)....Lyf  geta  ekki  breytt  DNA,  ekki  satt?RANGT,  greinilega!HEILAGUR
[BLEEP]!!!!!!” Alan

„Allt í lagi, hvað sem þetta þýðir þá er þetta utan míns sérfræðisviðs.Það segir líklega eitthvað
eins og kannabisefni geta læknað krabbamein og þeir gera það með genabreytingum, einhvern
veginn.Og að frekari rannsókna sé þörf, eins og alltaf.

Það eina sem ég segi er að sjálf tilhugsunin um málið er minnsta ögn málsins og olían getur
lagað  hugsanir  líka.Genin  eru  enn  of  stór.Rannsóknin  ætti  að  einbeita  sér  að  því  hvað
kannabínóíð gera við minnstu agnir líkama okkar, frumeindir, kvarka, strengi osfrv.Það er þar
sem vandamálin byrja, í minnstu ögnum, það er það sem þú þarft að laga ef þú vilt virkilega laga
vandamálin.JB

Endocannabinoid kerfi
„Sérhver lífvera með endocannabinoid kerfi (aka: ECS) getur/mun notið góðs af kannabisefnum,
sem skapar jafnvægi (samræmi) innan þeirrar lífveru.Það eru þrjár lífverur á þessari plánetu
sem hafa ekki ECS: svampar, hlaupfiskur og stjórnmálamenn.Allt í lagi, kannski, kannski, það er
mögulegt að það síðasta gæti verið ýkt, bara aðeins.“ Steve

„Ég tel að tap á æxlisbælandi genum gegni mikilvægu hlutverki innan krabbameins og að þetta
sé orsakað af innrænum kannabisefnaskorti. Matti

-- Gen eru of stór, þú þarft að fara í minnstu agnirnar, það er þar sem vandamálið er upprunnið
og það er þar sem það þarf að laga það.Meira að segja DNA er of stórt. JB

„Ég mun láta vísindamennina eftir vísindin sem ég er ekki, ég safna upplýsingum frá því sem ég
sé og finn.Ég veit að ég er betri og þeir sem ég hef deilt þekkingu minni með eru betri eða á
batavegi, og umfram allt í friði eru þeir ekki hræddir við veikindi sín eða sjúkdóm sem gerir bata
enn betri án streitu.“ Kelee

„Það hefur dregið úr árásum mínum í mörg ár.Læknastéttin hefur vitað að það dregur úr mígreni
síðan  á  19.  öld  og  Russo  velti  því  fyrir  sér  árið  2003  að  undirliggjandi  klínískum
endocannabinoid skorti væri að kenna.“ Tom

„PubMed hefur  grein  þar  sem fram kemur  að  IB,  mígreni  og  vefjagigt  gæti  verið  klínískur
endocannabinoid skortur. Eiríkur

--  Jú.Eins  og  við  lítum  á  það  eru  flestir  sjúkdómar  einkenni  kannabisefnaskorts  og  flestir
sjúkdómar myndu sennilega alls ekki koma fram ef fólk fengi lítið magn af olíunni frá því að það
fæddist.JB

Q.Af  hverju  ætti  ég  að búast  við  því  að læknar  styðji  fullyrðinguna  um að  kannabis  lækni
krabbamein?
A.Jæja, vegna þess að það læknar krabbamein og það er allt sem þarf.THC veldur apoptosis,
svo  furðu  veldur  það  apoptosis  í  öllum  krabbameinum.Hvers  vegna?Jæja,  vegna  þess  að
afkarboxýleruð olía kemst einhvern veginn inn í allar frumur líkamans ef hún er tekin í réttu
magni.Endocannabinoid kerfið stjórnar ónæmiskerfinu, þannig að þegar þú færð ónæmiskerfið
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að virka rétt getur það einnig barist gegn krabbameini.Ekki mikið að þessu, í raun, það er mjög
móðgandi einfalt.

Rétt  framleidd  hágæða  olía  er  besti  möguleikinn  sem  sjúklingurinn  hefur  hvort  sem  er
(skurðaðgerð verður nauðsynleg í nokkrum lífshættulegum tilvikum, kannski).Og ef þú veist um
meðferðarmöguleika  sem er  öruggari,  áhrifaríkari  og  skemmtilegri  fyrir  sjúklinginn  en  olían,
segðu okkur þá.Það er engin.

Horfðu á það sem Mechoulam og Pacher segja: „Bólga/vefjaskaðar kallar fram hraðar hækkanir
á staðbundnu endókannabínóíðmagni, sem aftur stjórnar boðefnaviðbrögðum í ónæmisfrumum
og öðrum frumum sem mótar mikilvæga starfsemi þeirra.Greint hefur verið frá breytingum á
endókannabínóíðmagni og/eða tjáningu CB2 viðtaka í næstum öllum sjúkdómum sem hafa áhrif
á  menn,  allt  frá  hjarta-  og  æðasjúkdómum,  meltingarvegi,  lifur,  nýrum,
taugahrörnunarsjúkdómum,  geðsjúkdómum,  beinum,  húð,  sjálfsofnæmissjúkdómum,
lungnasjúkdómum til verkja og krabbameins, og mótandi CB2. virkni viðtaka hefur gríðarlega
lækningalega möguleika í þessum meinafræði.

Og hvernig gerirðu þetta allt?Jæja, með olíunni.Þú jafnvægir borðin eða setur þau íyfirkeyrslu,
þegar þörf krefur.Þú getur borðað olíuna, nuddað henni á, gufað upp og tekið hana í stæla, og á
milli  þessara fjögurra aðferða geturðu fundið leið til  að hjálpa hverjum og einum sjúklingi  á
þessari plánetu.Síðar munu læknar sprauta æxlunum með olíunni og minnka þau á mettíma
þannig (ekki mælt með því heima).

Og hvers vegna stakk ég upp á húðkrabbameini (eða sykursýkisár eða brunasár)?Jæja, vegna
þess að þú sérð hvað er að gerast þarna og það tekur yfirleitt ekki langan tíma að lækna þá
með olíunni, nokkrar vikur max í flestum tilfellum.Gerðu þér einfaldlega grein fyrir því að það
sama og gerist eftir staðbundna notkun á húðinni þinni gerist inni í líkamanum þegar þú neytir
olíunnar.Aftur, móðgandi einfalt, en það er mjög nákvæm skýring í lokin.Og farðu svo aftur að
því sem Mechoulam skrifaði: „Það hefur verið greint frá breytingum á endókannabínóíðmagni
og/eða tjáningu CB2 viðtaka í næstum öllum sjúkdómum sem hafa áhrif á menn, allt frá hjarta-
og  æðasjúkdómum,  meltingarvegi,  lifur,  nýrum,  taugahrörnunarsjúkdómum,  geðsjúkdómum,
beinum,  húð,  sjálfsofnæmi,  lungnasjúkdómar  til  sársauka  og  krabbameins,  og  mótun  CB2
viðtakavirkni hefur gríðarlega lækningalega möguleika í þessum meinafræði.

– Þegar ég veit allt þetta ætla ég að breyta virkni CB2 viðtaka minnar strax.JB

„Sá sem efast.Má ég biðja þig VINSAMLEGAST að googla orðin Endocannabinoid System.Það
er í hverri einustu manneskju.Menn framleiða bókstaflega kannabisefni í móðurmjólkinni, þetta
er  sannað  læknisfræðileg  staðreynd.Við  höfum  bókstaflega  risastórt  kerfi  í  líkama  okkar,
uppgötvað  fyrir  mörgum  árum,  sem  hefur  viðtaka  fyrir  kannabisefnasambönd.Þetta  er  líka
sannað staðreynd.Vísindin hafa sannað að THC læsist inn í CB1 viðtakann, AÐEINS skemmdar,
óheilbrigðar eða krabbameinsfrumna, og ÞEYÐIR þær til að deyja vegna Apoptosis, forritaðs
frumudauða.Krabbameinsfrumur framleiða ceramíð, THC finnur það og lagar vandamálið.Aftur,
þetta  er  læknisfræðilega  sannað  staðreynd  sem  þú  getur  fundið  hvar  sem er  á  netinu,  af
viðurkenndum háskólum og öðrum rannsóknarmiðstöðvum.Þetta eru alvöru vísindi.EKKI  eru
sumir nautamenn að gera upp til að verða háir.

Ég þekki nokkur börn sem hafa læknað eða læknað krabbamein með kannabis.Sonur minn er
einn af þeim.Heldurðu að tveggja ára barnið mitt vilji verða hátt?Heldurðu að ég vilji barnið mitt
hátt?Um, NEI.EN ég mun heldur ekki gefa honum lyfjameðferð sem læknar hafa sagt okkur að
muni ekki lækna hann.Og ég vil svo sannarlega ekki að hann deyi.Svo...já, ég ætla að nota það
á  hann  og  segja  öllum  sem  ég  veit  sannleikann.Og  vonandi  komast  í  gegnum  einhverja
efasemdarmenn...Kannski mun þetta samtal bjarga lífi  þeirra einn daginn, eða einhvern sem
þeir þekkja...“ Suzetta
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„Breytingar á fituefnaskiptum eru nátengdar krabbameini.Nokkrir  flokkar lífvirkra lípíða gegna
hlutverki  við  að  stjórna  boðleiðum  sem  taka  þátt  í  æxlisbreytingum  og  æxlisvexti  og
framvindu.Endókannabínóíðkerfið,  sem samanstendur  af  lípíðafleiddum endókannabínóíðum,
G-próteintengdum viðtökum þeirra (GPCR) og ensímum fyrir umbrot þeirra, er að koma fram
sem efnilegt lækningalegt markmið í krabbameini.

--  Endocannabinoid  kerfið  stjórnar  ónæmiskerfinu  beint,  svo já,  það gegnir  stóru  hlutverki  í
meðferð krabbameins.Það þarf enga háskólagráðu til að átta sig á þessu.

Og  hvernig  stjórnar  þú  virkni  endókannabínóíðakerfisins?Með  kannabínóíðum,  kannski?
Og hvaða tegund af kannabis er öflugust?Jæja, olían.Og hvernig ættu sjúklingar að nota það?
Eins og flest önnur lyf geta þau borðað það einfaldlega.Þrisvar sinnum á dag.Bingó.JB”

Krabbameinssögur
Kjörorð: Sjálfkrafa sjúkdómshlé krabbameins virðist eiga sér stað furðu oft í 
nærveru kannabisolíu
„Vinur er með beinkrabbamein.Byrjaði bara á olíunni í síðustu viku, verkurinn er horfinn, honum
líður betur.Krabbameinslækningarlæknar eru hneykslaðir." Jói

„Ég horfði á góða vinkonu deyja úr brjóstakrabbameini á fjórða stigi,  á síðustu fótunum eftir
mikla  krabbameinslyfjameðferð.Ég  gaf  henni  sérstakar  smákökur,  síðan  tár  Fönix  á  4  tíma
fresti.Hún læknaðist og dafnar vel!Sagði að henni hefði aldrei liðið betur!“ Charlene

„Þú bjargaðir svo mörgum mannslífum...Ein vinkona mín læknaði beinkrabbamein hennar á 45
dögum af hampolíumeðferð.“ Gyan

„Svo góðar fréttir í gær.Maður sem við vorum nýbúin að gefa olíu lagði lækninn sinn í gólfið
þegar það kom í ljós nokkrum vikum síðar að æxlin í lungum hans voru horfin sem og æxlið í
lifur sem hafði minnkað niður í aðeins blett.Eitt lítið rör!Við erum með nokkra á ferðinni og þeir
standa sig allir vel.Ég vona að hlutirnir séu góðir.Phoenix Tears lifir vel." Chris

„Jose:  Uppfærsla  -  81  árs  gamall  vinur  minn  fór  með  3  æxli  allt  saman  úr  andliti  sínu
(húðkrabbameini)  flöguþekjukrabbameini.Þeir  áttu  ekki  möguleika gegn bestu lyfjum heims.5
vikur á olíunni og honum líður betur en hann hefur gert í 15 ár.Matarlystin er komin aftur!Hann er
að vinna bardagann!!!Við erum að vinna baráttuna!

Steve: Var hann að taka inn olíuna og nota hana líka staðbundið?

Jose: Bæði

Steve: Frábært.Er það ekki ótrúlegt að vita að við getum breytt lífi einhvers svona.

Jose: Hann byrjaði að nudda 68% THC olíu blandað með ólífuolíu og kókosolíu á kinnina í 2
vikur áður en hún kom upp á yfirborðið.Hann tekur það líka inn án ólífuolíunnar eftir að hafa
nuddað henni innan á kinnina.

Jose: Læknirinn hans hringdi í mig í gær og sagði mér að hann væri líka með húðkrabbamein
og vildi fá olíu til að prófa á sjálfan sig.

Steve: Þetta eru frábærar fréttir  um að læknirinn vill  fá hjálp.Vel gert  vinur minn!!!!Og ég er
ánægður með að 81 árs vinur þinn sé kominn aftur til að njóta lífsins.

Jose: Já, það er í raun ótrúlegt!Dr. P sem við köllum hann, er vel þekktur höfundur nokkurra
bóka og frábær náttúrulæknir og læknir.Hann hefur vísað 5 sjúklingum sínum til mín á síðustu 2
vikum.Allir banvænir krabbameinssjúklingar.“
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„Fyrir tveimur vikum gaf ég öðrum húð-/hálskrabbameinssjúklingi/vini mínum græðandi olíu til að
innbyrða og nota staðbundið ásamt smávegis af kókosolíu.Á þriðjudaginn sagði hann mér að
húðin á kinninni hefði opnast og æxlið komið í ljós.Ég sagði honum að halda áfram að bera
olíuna á en án kókosolíunnar bara hreinu græðandi olíuna.Hann setti græðandi olíuna beint á
æxlið sem varð fyrir áhrifum og hann sagði „höggurinn sem stóð út hvarf daginn eftir.Það byrjaði
að tæmast innan nokkurra mínútna eftir  að hafa nuddað það á.Það streymdi  út  -  olían dró
krabbameinið út eins og salfa.“ Krabbameinsæxlið var þarna, nú er það horfið...Tvær vikur!!!"
Jose

„Halló  Rick  Simpson  og  Jindrich  Bayer,  mig  langaði  að  deila  mjög  HAPPY  HAPPY
fréttum.Skannanir mömmu sýndu „mælanlega“ lækkun á stærð ALLRA æxla í lifur og brisi.Auk
þess er æxlið í lunga hennar núna ALVEG, 100% horfið!!!Það er svo mikið að þakka að fara um
en sá númer eitt sem á mesta ást skilið er Rick fyrir að deila þessum upplýsingum svo opinskátt
með heiminum til að byrja með.

Þakka þér Jindrich fyrir allt sem þú gerir, þar á meðal góðvild þína og leiðbeiningar.Ég veit að
við erum enn að ganga á eggjaskurn með greiningu/horfur hennar en ef hlutirnir halda áfram að
lagast (æxli minnka eða „lagast“ eins og þeir kalla það án frekari meinvarpa).Ég mun að lokum
senda þér hana fyrir og eftir læknisskýrslur svo þú getir séð að þú hjálpaðir til við að bjarga lífi
ótrúlegrar, ástríkrar, virkrar, gefandi konu, sem er úti að gróðursetja kryddjurtagarðinn sinneins
og ég skrifa.Mikið ást, Barbara“

-- Hæ Barbara, takk, þú gerðir daginn okkar með tölvupóstinum þínum.Bið að heilsa mömmu
þinni fyrir okkur og vertu viss um að hún fari ekki í aðrar skannanir eða röntgenmyndir eða aðra
krabbameinsvaldandi vitleysu.Láttu hana fara eftir  því hvernig henni líður, hún ætti  að borða
120-180g af olíunni á sex mánuðum eða minna.Ef ég væri hún myndi ég hvort sem er borða
olíuna á hverjum degi það sem eftir er ævinnar, krabbamein á mjög litla möguleika þegar það er
olía til staðar í líkamanum.Viðhaldsskammtar eru afar mikilvægur hluti af þessari aðferð.Bestu
kveðjur, Jindrich

„Eiginmaður vinkonu minnar læknaðist af krabbameini sem kom krabbameinslæknum hans á
óvart sem tilkynntu honum að hann ætti 3 mánuði.Þetta er viðvörunin: vegna þess að þeir voru
dolfallnir yfir kraftaverkalækningunni skráðu þeir hann í segulómun með skuggaefni á 6 mánaða
fresti.Í  síðustu  segulómun  hans  brást  líkami  hans  við  litarefninu  og  hjarta  hans  stoppaði  í
segulómun  og  hann  dó  næstum.Ég  er  sammála  JB.Prófin  eru  eins  eitruð  og  „lækningar“
þeirra.Farðu varlega."Colette

„Mamma læknaði smáfrumukrabbameinið sitt á 3. stigs lungnakrabbameini með olíunni!!Sagði
ég að hún væri krabbameinslaus aðeins fjórum mánuðum eftir greiningu?Jæja, það er það sem
gerðist." Dögun

„Pabbi  minn  er  líka  með  krabbamein  í  brisi  sem  dreifðist  í  lifur  og  lungu  á  meðan  á
krabbameinslyfjum stóð, svo dreifðist það aftur, hann var mjög illa farinn og hrakaði hratt.Hann
byrjaði á olíunni fyrir 3 mánuðum síðan.Síðasta skönnun á mánudag sýnir að allir 7 blettirnir
hafa horfið og krabbamein í brisi hefur minnkað.Honum líður 100% betur og hefur lífsgæði til
baka.Olían er sannarlega mögnuð." Lísa

„Pabbi minn er líka á olíunni vegna krabbameins í brisi sem dreifðist á sjö aðra staði.Hann er
búinn að vera á olíunni í 5 mánuði.Allir sjö blettir sem komu fram á meðan á lyfjameðferð stóð
hafa horfið frá því að byrjað var á olíunni og briskrabbameinið hefur minnkað.Olían bjargaði lífi
hans!“ Lísa

„Hæ, mig langaði bara að uppfæra þig.Pabbi hefur farið í aðra skönnun síðan hann byrjaði á
olíunni  fyrir  5  mánuðum  fyrir  krabbameini  í  brisi.Síðasta  skönnun  sýndi  að  krabbameinið  í
briskirtlinum hafði minnkað og hinir 7 blettir sem komu fram á meðan hann var á lyfjameðferð
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höfðu horfið frá því að byrjað var á olíunni.Nýjar niðurstöður sýna að krabbameinið í briskirtli
hefur minnkað aftur og það eru engir aðrir blettir sem er alveg frábært miðað við að þess vegna
er krabbamein í brisi svo banvænt vegna þess hversu hratt það dreifist.Þannig að 8 mánuðir
ásamt 5 af þessum mánuðum að nota olíu pabbi er að gera frábært.Reyndar líður honum betur
núna en þegar hann greindist fyrst.Svo takk aftur Rick, JB og allir sem hjálpa til við að koma
þessum upplýsingum út.Ef það væri ekki fyrir olíuna myndi ég ekki eiga pabba minn!!“ Lísa

„Í október 2013 greindist pabbi minn með lungna-, eitla- og briskrabbamein.Krabbamein í brisi er
95 prósent dánartíðni.Þeir gáfu honum 2-4 mánuði ólifað.Við byrjuðum hann á olíunni strax, um
leið  og  við  fréttum  af  þessu.Þann  26.  mars  2014  greindist  pabbi  minn
krabbameinslaus.Æðislegur!!Þessi olía bjargaði lífi pabba míns.Hann sefur betur og borðar líka
betur." Melissa

„Pabbi minn var líka með krabbamein á stigi 4 í brisi.Hann var líka með 10 bletti á lifur...það var
seint í nóvember 2012.Hann er nú með 1 blett á lifur (.08) og 1 blett í brisi (8 mm).Við erum að
sigra þetta.Læknar hans eru hneykslaðir.Hann er að þyngjast og líður vel allt í allt.Kannabisolía
er líka góð. Angie

-- Ekki leika þér með útþynnt lyf, Angie.Það er gott til staðbundinnar notkunar en þú vilt ekki gefa
krabbameinssjúklingum olíur með kannabis sem eina meðferð þeirra.Full power full spectrum
attack virkar best.

Sérstaklega fyrir þá sem „verða“ að fara í skönnun „of sjá“ hvernig það er að gróa.Slíkt fólk ætti
sjálfkrafa að bæta 60 g af olíunni í viðbót við samskiptareglurnar vegna þess að þeir fóru bara í
gegnum mjög krabbameinsvaldandi aðferð „til að sjá“ hvernig þeim líður.Forvitni kostar peninga,
afsakið  það.Til  hamingju  og  bestu  óskir.Það  er  frábært  að  sjá  árangur  fólks  sem  hugsar
öðruvísi.JB

„Ég er stigi 4 sem lifði af krabbamein í brisi þökk sé þessari olíu.Ég byrjaði á lyfjameðferð í
desember 2013, allir (meira en 200) aðrir í rannsókninni dóu.Ég er sá eini sem tók olíuna og
þurfti að fela hana fyrir lækninum.Nú þegar ég hef tjáð mig um olíuna og hann hefur lýst því yfir
að ég sé krabbameinslaus frá og með 5. júní, er hann enn að reyna að sannfæra mig um að
halda áfram lyfjameðferð.Ég neita!Allt  sem þessi læknir hefur gert reyndist rangt en allt  sem
Rick Simpson hefur sagt hefur reynst satt.Sjúkraskýrslur mínar sýna hvað læknarnir sögðu, ég
hefði átt að deyja í janúar en hér er ég í lok júní.Takk Rick!Olían bjargaði mér frá krabbameini,
ég vona að hún bjargar mér frá lyfjameðferð. Vinur

„Ég er sönnun þess að RSO hefur bein áhrif á MPNST og NF1.Sjúkraskrár, MRI, PET, CAT
skannar sýna verulega minnkun á æxlisstærð og æxli." Kristín

„Ég var með 3,7 cm æxli á eistunni.Ég tók eitt gramm á dag af RSO án annarra lyfja og þegar
ég kom til  baka var læknirinn ráðvilltur.Hann sagði að æxlið væri horfið og gæti ekki útskýrt
það.Svo ég sagði honum að ég væri að taka RSO.Hann sagði: „Ég er ekki of menntaður um
efnið en ég mun segja að það verður að vera eina ástæðan fyrir því að það sé horfið. Ég hef
nýlega  fengið  annan  sprettiglugga  og  ég  held  að  það  sé  vegna  þess  að  ég  gerði  ekki
viðhaldsskammt.Þannig að ég mun taka eitt gramm í viðbót á dag í 30 daga og sjá hvort það
hverfur eins og síðast.Gakktu úr skugga um að ég haldi eftir.“ Brandt

„Jæja, gæjurnar mínar.Í dag er dagurinn sem ég hafði aðeins vonað að myndi nokkurn tíma
gerast.Niðurstöður vefjasýnis liggja fyrir.Corrie Yelland HEFUR NÚ FEITT STAÐFESTINGA AÐ
KRABBABBINN HENNAR ER 100% ALVEG horfið!!!!ÉG ER KrabbameinsfrjálsEEEE!!!!!Ekki
einu sinni nein dysplasia hvað þá stóra C.

Ótrúlegu, ótrúlegu vinum mínum sem í sameiningu báru ábyrgð á því að ég hefði efni á lyfinu =
það eru nákvæmlega engin orð til að lýsa því hversu þakklát ég er hverjum og einum ykkar.Þið
eruð öll ótrúleg!
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Til Heather sem sendi mér fyrst RUN FROM THE CURE -- Þetta myndband breytti lífi mínu
bókstaflega.Hver hefði hugsað það, hey?Ég elska þig!Til Rick Simpson, til Jindřich Bayer frá
hjarta mínu...TAKK fyrir þekkingu þína og stuðning.Ég er á lífi í dag vegna ykkar allra!

Ég er svo sannarlega lánsöm að eiga svona frábæra fjölskyldu og vini." Corrie

„Hæ Jindrich, bara stutt athugasemd til að láta þig vita að ég hitti lækninn minn í dag.Í skýrslunni
segir  að krabbameinið (endaþarmskrabbamein) sé ekki  lengur greinanlegt.Síðasta haust  var
mér sagt að ég hefði 2-4 mánuði ef ég geislaði ekki.Ég valdi að gera enga geislun og prófa RSO
í staðinn.Það virkaði greinilega!Af hjarta mínu, takk, takk, TAKK til Rick og sjálfum þér!!!!“ Corrie

-- Corrie, btw, hvaða krabbamein var það?Settu olíuna á örið, það mun líklega líka hverfa.Engu
að síður, vertu í burtu frá læknum, ekki fleiri skannar osfrv., og vertu viss um að þú borðir eins
mikla olíu og viðhaldsskammta og þú getur.JB

„Ég fékk tækifæri til að tala við Rick fyrir um 2 mánuðum síðan í útvarpsþætti...Ég var að segja
honum frá því hvernig rso hefði þegar hjálpað mér svo mikið...Ég var með sama krabbamein og
Farrah  Fawcett...endaþarmskrabbamein...það  er  frekar  sjaldgæft...ekki  að  rugla  saman  við
krabbamein í ristli og endaþarmi...og ég hef NEIÚÚÁÁÁÁÁÁÆT í hyggju að hætta nokkru sinni
með olíuna.“ Corrie

-- Ég hefði heldur ekki í hyggju að hætta að nota olíuna, það er alveg skiljanlegt.JB

„Nýjasta velgengnisagan mín.Þetta er kona á fimmtugsaldri sem greindist með 3. stig en mjög
nálægt 4. stigs lungnakrabbameini.Í dag fékk ég þetta: „Jæja, mamma fór í sneiðmyndatöku fyrir
mánuði síðan og fékk niðurstöðurnar sínar til baka fyrir nokkrum dögum.Það er alveg horfið!
Læknirinn hennar las þær og sagði að stærri massinn væri tær og ekkert eftir...

Hún  er  enn  með  langvinna  lungnateppu  en  við  munum  vinna  í  því  og  reykingar  hennar
lol...Þakka þér kærlega fyrir alltráð og þekkingu á hlutum sem við vorum aldrei meðvituð um.Allt
kom saman af ástæðu og við erum svo ánægð.Guð blessi þig og fjölskyldu þína." Corrie

--  Sjálfkrafa  sjúkdómshlé  lungnakrabbameins  virðist  koma  furðu  oft  fram  í  nærveru
kannabisolíu.JB

„Eftir aðeins 4 grömm sáum við mikla breytingu á blóðskýrslum (ESR) og nýrnaprófi föður míns
sem er með krabbamein í þvagblöðru, hann sefur vel, brosir, ég vona bara að hann fari aftur í
eðlilegt horf, horfir á Rick Simpson. hollustu og sjálfstraust, ég fór á móti öllum læknum og lét
föður minn ekki fara í gegnum lyfjameðferð, hingað til sé ég ekki eftir ákvörðun minni. Þakka
þér, Rick Simpson. Arpit

„Fékk bara FRÁBÆR fréttir sem mig langar að deila með ykkur öllum.Ég á konu hér í BC, ég
benti í rétta átt með brjóstakrabbamein.Það hafði meinvarpað í lungun, maga og heila.Hún hefur
verið á lyfinu í mánuð og hitti krabbameinslækninn sinn í gær.Öll æxlin hafa dregist saman og
æxlismerkjaprófið  hennar  er  EÐLILEGT.Einu  sinni  Peeps  –  KANNABISOLÍA  DREUR
KRABBAMEIN!“ Corrie

„Jæja, allir dásamlegu pælingarnir mínir, þetta verður löng lestur, en ég held að ég hafi kannski
slegið PAYDIRT í gær.Ég hef ekki hitt tannlækninn minn síðan í september síðastliðnum.Á þeim
tíma var ég í miðri baráttu fyrir lífi mínu.Tannlækninum mínum var sagt á þeim tímapunkti að ég
væri með krabbamein.Við áttum venjulegt samtal þar sem ég sagði honum að ég væri ekki að
geisla og væri að gera „val meðferð“.Á þeim tíma hafði hann spurt hvað ég væri að gera.Ég var
hikandi við að segja honum það, þar sem hann var þekktur fyrir „stífleika“, en sagði honum að
fylgjast meðHlaupa frá lækna.Hann hringdi reyndar í mig eftir að hann hafði horft á það.Hann
sagði að sem læknir hefði hann tilhneigingu til að vera í kassanum, að hann ætti bróður, (lækni)
og annan bróður, (lyfjafræðing) og hvernig þeir „hafa ekki öll svörin“.
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Fljótt áfram til gærdagsins.Hann var hissa að sjá hversu vel ég leit út og orðlaus í augnablikinu
þegar  ég  sagði  honum  að  kannabisolían  hefði  virkað.Hann  byrjaði  að  spyrja  alls  kyns
spurninga.Margar  þeirra  „vísindalegar  spurningar“  sem ég  gat  ekki  svarað.Hann  spurði  um
klínískar rannsóknir, mismunandi sjúkdóma meðhöndlaðir með kannabis o.s.frv.Hann vill tala við
bróður sinn um sjálfan mig, sem og kannabis sem „lækning“ við krabbamein, og vill  líka að
bróðir hans rannsaki kannabis sem lyf.Væri í lagi ef hann tæki farsímanúmerið mitt og netfangið
mitt?

Hér er þar sem það verður stórt.Bróðir hans, Dr. Jake Theissen, var áður deildarforseti og var
brautryðjandi í lyfjafræðináminu við Waterloo háskólann.Hann er nú ráðgjafi lyfjafyrirtækja og
sérhæfir  sig  í  "nýjum  aðferðum  í  krabbameinsmeðferð."  Hann  er  mjög  tengdur  kanadíska
krabbameinsfélaginu.(Auk þess er hann sá sem hefur verið beðinn af stjórnvöldum um að stýra
rannsókninni á útþynntu lyfjahneyksli.) John var að segja, að bróðir hans hefur oft sagt að það
verði að vera til eitthvað betra þarna úti til að meðhöndla krabbamein.Eitthvað náttúrulegt, frekar
en efnafræðilegt.Ég sagði honum að "horfa ekki lengra." Kannabis er „eitthvað eðlilegt“. Corrie

„Maðurinn minn greindist upphaflega með krabbamein í blöðruhálskirtli fyrir tæpum 6 árum.Við
treystum læknasamfélaginu og fórum hefðbundna meðferðarleiðina aðeins til að fá að vita að
við værum „slysaleg bilun“ eftir 4,5 ár þegar krabbameinið sneri aftur.Ég rannsakaði stöðugt í
næstum 2 mánuði allar óhefðbundnar meðferðir, þar á meðal hampi olíuna þína, og innan 3
mánaða fækkaði krabbameinsfjöldi eiginmanns míns um helming.Tíu mánuðum síðar og PSA
hans er niður í 0,11 - ekki greinanlegt.

Það er mjög óheppilegt að heyra að ríkisstjórn okkar neitar að viðurkenna önnur lyf, þar á meðal
hampolíu, í meðhöndlun sjúkdóma, þó eins og þú höfum við ekki fengið neitt nema aðhlátursefni
frá  „fagmönnum“  og jafnvel  sumum fjölskyldumeðlimum.Öll  „samfélögin“  þarna  úti  eru  stórir
lyfjaeftirlitshópar en ég „skil það“ varðandi það að taka í sundur kerfi milljóna manna sem starfa í
svo spilltum iðnaði sem safnar 20 milljörðum dala á ári að það verður aldrei lækning.Viljandi!!

Allt þetta ferli hefur afhjúpað mig fyrir því hversu djúpt kanínuholið fer í raun og veru og ég er
núna að skrifa bók um niðurstöður mínar sem ber nafnið „tengja punktana“.Þetta er söguleg sýn
á  erfðabreyttar  lífverur,  iðnaðarbúskap  og  stór  lyfjafyrirtæki  og  áhrif  þess  á  heilsu  hvers
einstaklings.Ég mun halda áfram að fylgjast með þér á þessum vef og óska þér alls hins besta
og góðrar heilsu.Þakka þér fyrir allt sem þú hefur gert og heldur áfram að gera.Með kveðju K”

„Vinur, sem var á seinni stigum krabbameins, sem þjáðist af pyndingaáætlun krabbameinslyfja
og geislunar vegna hvítblæðis, lærði í gegnum vínviðinn um „Run from the Cure“ og ákvað að
prófa olíuna eftir að allt  annað hafði mistekist að lækna hann. veikindi.Því miður hafði hann
yfirgefið það of seint að bjarga sér en þekking hans og umhyggja hefur bjargað mér.Það var
olían sem hann hafði ekki tækifæri til að nota sem kom mér af stað á batavegi mínum.“ Stefán

„Tengdafaðir  minn  hitti  krabbameinslækninn  sinn  í  morgun  til  að  skoða  hann.Dr.  þaggaði
niður.Tengdafaðir minn hefur verið með hvítblæði í 15 ár.Hann hefur verið á olíunni.Í dag er fjöldi
hvítra  blóðkorna  kominn  aftur  í  eðlileg  mörk.Hvaða  krabbamein??KANNABISOLÍA LÆNAR
KRABBAMENN!“ Karen

-- „Ekkert betra en læknir sem hefur verið þaggaður niður!hehe Elska það!Gerði daginn minn!"
Jackie

„Halló aftur Rick!Ég vona að þessi tölvupóstur finnist þér vel.Ég skrifa í dag til að spyrja þig
hversu lengi ætti sjúklingur að vera á olíunni?Við erum með sjúkling með risastórt æxli.Hann
byrjaði 15. mars og hefur verið í gegnum 40 grömm hingað til.Hann hefur verið á 1,5 grömmum
eða meira á dag síðan 2.Stoppar þú við 60 grömm lækningaskammtinn?Peningar eru þáttur fyrir
þennan sjúkling.Hann hefur ekkert  greitt  fyrir  lyfin  sín hingað til.Umönnunaraðili  þeirra hefur
gefið fyrstu 60 grömm af olíu, en getur ekki gefið ókeypis lyf að eilífu.Takk fyrir innlegg þitt.Ég
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met innsýn þína.Með kveðju, Janet“

„Kæra Janet, þú segir að hann hafi verið á 1,5 grömmum eða meira á dag frá degi tvö.Olían
sem ég framleiði er svo sterk að það tekur venjulega meðalmanneskju um 5 vikur að komast á
þann stað að hann geti innbyrt 1 gramm á dag.Það gæti verið vandamál með stofninn sem var
notaður  til  að  framleiða þessa olíu  hampi  stofnar  geta  verið  mjög mismunandi  hvað varðar
lækningamátt þeirra svo vandamálið gæti verið stofninn.Venjulega er krabbameinið horfið þegar
sjúklingurinn hefur innbyrt 60 grömm af olíu.En ef svo er ekki myndi ég halda áfram að gefa
þeim olíuna þangað til hún er komin.Tíminn sem það tekur og magn olíu sem þarf getur verið
mjög mismunandi frá einstaklingum til manns.Við erum öll ólík og sumir lækna mun hraðar en
aðrir.Venjulega  þarf  fólk  sem hefur  verið  mikið  tjón  af  krabbameinslyfjum og geislum lengri
meðferð og meiri olíu.Olían þarf að vinna úr öllum þeim skaða sem þessar svokölluðu meðferðir
skildu eftir sig.Mitt ráð væri að prófa að framleiða olíuna úr öðrum sterkum indica stofni en fyrir
alla muni halda honum á olíunni það er það eina sem ég veit sem gæti bjargað lífi hans.Bestu
kveðjur, Rick Simpson“

„Kannabisolían getur ekki bjargað þér frá banvænu lyfjameðferðinni.Olían getur hjálpað meira ef
sjúklingurinn neitar lyfjameðferð.“ Steve

„Ég er ekki viss um hvort þetta heppnist - En ég tel það örugglega sem eitt!Bara ef einhver velti
því fyrir sér hvers vegna ég er með karlmannsrödd, þá er það ekki vegna þess að ég reykti
sígarettur eða neitt - ég reykti aldrei, heldur vegna þess að ég lét fjarlægja skjaldkirtilinn.Ég er
51 árs (og hálfs!)  og hef  notað olíu  síðan ég var  tvítug.Mér  fannst  bara alltaf  yndislegt  að
gufa.Fyrir  nokkrum árum byrjaði ég að eiga í erfiðleikum með að kyngja og læknarnir fundu
hnúta á skjaldkirtlinum.Hnútar á skjaldkirtli sem ég þurfti að fara í krabbameinspróf.Þegar þeir
gera það - stinga þeir bara stórri rassnál í hálsinn á þér og komast inn í hnúðana til að prófa.Þeir
gefa þér ekki neitt - engin deyfilyf - vegna staðsetningunnar.Svo- gerðu þetta nokkrum sinnum
og athugaðu hvort þú getir setið kyrr.Allavega- eftir að hafa verið stunginn 6x- og skjaldkirtillinn
minn  að  verða  svo  stór  að  ég  átti  í  erfiðleikum  með að  kyngja  og  anda-  ég  lét  fjarlægja
skjaldkirtilinn.Með allt krabbameinið í fjölskyldunni minni reiknaði ég með að ég yrði á undan
leiknum.Ekkert  krabbamein.Enginn.Ég er  sá  eini  í  fjölskyldunni  minni  sem hefur  sloppið  við
krabbamein hingað til.Ég hef  stundað olíu síðan ég var tvítugur.Ég hef fengið nánast hvern
einastakrabbameinspróf  þarna  úti  vegna  fjölskyldusögu-  og  nada  hingað  til  Guði  sé  lof!Þú
reiknar út :-)” Janet

„Ég deildi Phoenix Tears eftir Rick Simpson á Facebook veggnum mínum mörgum sinnum...svo
einn daginn lá vinkona mín á dánarbeði sínu með eitilfrumukrabbamein.Þegar hún sá færslurnar
mínar um olíuna byrjaði hún strax að taka olíuna og er núna KRABBAMBÆTT!Læknar hennar
eru undrandi.Þeir sögðu henni að hún ætti þrjá mánuði ólifaða... ÞEIR ERU RANGT. Jamie

"Ég er meðhöndla konu með TERMINAL krabbamein, með RS hampi olíu og hún er loksins að
batna.ÞAÐ VIRKAR!" vúdútattoo

„Er að gera það sama núna.25% THC SKYWALKER OG, síðasta OG olía mín var 160.Eftir 100
grömm í dag eru það 7.“ Jimmy

„Hæ  Chris,  uppfærðu...krabbamein  er  að  hverfa...hún  fékk  símtal  frá  ruglaða
krabbameinslækninum sínum í gærmorgun.Venjulega eigum við stefnumót augliti til auglitis en
hann hringdi í hana í þetta skiptið til að segja henni niðurstöður allra skannana sem gerðar voru
fyrir  nokkrum  vikum.Lifur  -  krabbamein  sést  ekki  lengur.Lungnakrabbamein,  annað
lungnakrabbameinið  farið  og hitt  lungnakrabbameinið  minnkað  verulega.Hann minntist  samt
ekki á brjóstið...Svo mamma er að hringja í hann til að fá nokkrar spurningar og panta tíma fyrir
okkur til að fara inn og tala við hann og skoða fyrri og nýlegar skannar.Ég er hrædd um að hún
hafi verið svolítið hneyksluð þegar læknirinn byrjaði að tala um að lifrar- og lungnakrabbameinið
væri að hverfa að hún gleymdi að spyrja um brjóstsvæðið sitt.
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Allar skannanir voru fyrir forskimun fyrir nýrri hormónameðferðarprófun...en læknirinn segir að
hún sé ekki lengur umsækjandi fyrir hormónarannsóknina eins og sjúklingur þarf að hafavöxturá
krabbameinssvæðum  og  öll  hennar  svæði  eru  EKKI  að  stækka  heldur  deyja.Við  erum  yfir
tunglinu  með niðurstöður  olíunnar!!!Þegar  ég  talaði  við  Rick  fyrir  mánuði  eða svo varðandi
móður mína stakk hann upp á því að hún ætti að fara í aðra 90 daga meðferð og við erum að
skipuleggja það í byrjun september.Í millitíðinni munum við setja hana á viðhaldsskammt. Vá!
Hún vissi  frá  upphafi  meðferðar  að olían  virkaði  á  æxlin  hennar,  hún fann þau minnka og
hverfa.Við erum öll svo þakklát fyrir að þú kynntir mér hugmyndina um heimildarmyndina þína
og deildir þessari meðferð.Að eilífu þakklát, Cindy“

„Halló kæra Corrie...Vildi bara láta þig vita að ég gaf olíuna sem ég fékk frá mömmu til vinkonu
vinkonu  sem  er  með  brjóstakrabbamein...Hún  tók  það  í  mánuð  og  það  er  í  bata...Sumar
krabbameinsfrumur eru dauðar í æxlinu...Og læknirinn var undrandi og jákvæður og ef hún nær
betri árangri næst þegar þeir fara að gera eitthvað í olíunni.Ég er svo ánægður og þakka Guði
fyrir að leyfa mér að gefa þessar upplýsingar um kannabisolíuna til þessarar konu..:)) Svo vildi
að mamma hefði getað tekið olíuna á hverjum degi...“

„Hæ Rick, ég fékk góðar fréttir.Móðir mín þoldi ekki lengur sálrænt vitundina um að hún væri
með  krabbamein  í  brjóstinu,  svo  hún  fór  í  aðgerðina.Hins  vegar  borðaði  hún  30  g  af
skammtinum  og  hún  var  að  drekka  jurtate  frá  einhverjum  gaur  sem  er  með  alls  kyns
lækningajurtir og hún setti líka sárabindin af þessum jurtum.Engu að síður, þegar læknar tóku
krabbameinið út, var það ekki meira en 7 mm stórt og úr 100% vefjum, aðeins 1% var virkt og
illkynja og í  deyjandi fasa.3 læknar voru að skoða þetta og sögðu að þeir  hefðu aldrei  séð
svona...Þannig að ef hún færi lengur í 1 eða tvær vikur án aðgerðarinnar væri allt farið.Nú er
hún að taka olíuna á hverjum degi í  1 og hálft  gramm og hún skilur  núna að aðgerðin var
algjörlega óþörf.

Hins vegar er hún miklu rólegri núna en hún var, því hún var að brjálast, svo við gátum ekki
talað hana út  úr  aðgerðinni...en nú er allt  gott  og jurtirnar og olían gerðu líka sitt.Allavega,
heimsku læknarnir gáfu henni 23 útvarpsmeðferðir en hún sagðist ekki ætla að gera það og
læknirinn sagði á milli  línanna að hún hefði rétt  fyrir  sér.Það er ótrúlegt hvað þessir læknar
ganga langt.Allir segja halló, Rick.Þakka þér kærlega fyrir meðmælin og gefðukærar þakkir til
Jindrich enn og aftur. Sasa

„Rick...vinur hans var nýbúinn að fjarlægja heilaæxli úr höfðinu á honum...hann er með bletti á
lungunum...þeir vilja að hann fái lyfjameðferð og geisla...væri það sóun að taka olíuna á meðan
á lyfja-  og geislameðferð stendur?Að sjá hvernig hann er eftir  að heilaæxlið  var fjarlægt er
merkilegt, hann er 80% betri en hann var í síðustu viku með þetta í hausnum...Mig langar að
segja honum að fara ekki í lyfjameðferð og geislun og gera olíuna en það er ekki mitt val...“
Sharon

--  Sharon,  það  myndi  auka  möguleika  hans  á  að  lifa  af.En  í  rauninni,  ef  hann  tekur
krabbameinslyfið  þá  þarf  hann  að  innbyrða  120-180g  af  olíunni  á  eftir  bara  til  að  laga
skaðann.Það er auðvitað ef hann lifir eitrunina af.Bestu kveðjur, JB

„Fyrir öll  ykkur hlátursköllin sem haldið að Rick Simpson sé svikari, þá ættuð þið að vita að
Michelle  Aldrich  læknaði  lungnakrabbamein  sitt  á  þriðja  stigi  með kannabisolíu,  útvegað  af
Valerie Corral og WAMM!Af hverju geta fjölmiðlar og læknar ekki farið að segja satt í eitt skipti?!
Kannabis læknar krabbamein, djöfullinn!!!Og ábyrgðarlausa fólkið er það sem reynir að þagga
niður í þessum veruleika, ekki fólk eins og ég og Tommy sem vill að heimurinn viti sannleikann
um kannabis og krabbamein.“ Steven Hager

„Ég vildi bara þakka Rick Simpson, JB og öllum öðrum sem hafa verið tengdir því sem Rick
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hefur gert í gegnum árin.Konan mín greindist með heilaæxli fyrir næstum 18 mánuðum síðan og
krabbameinslæknarnir  gáfust upp á henni strax vegna þess að hún var þegar á 3. ári  á 4.
stigi.Við byrjuðum á olíunni snemma árs 2014 og höfum bæði orðið fyrir lækkun á æxlisstærðum
og aukin lífsgæði hennar.Næstum 18 mánuðir eftir að hún greindist með heilaæxlisgreininguna
er konan mín enn að keyra á hverjum degi og getur unnið 3 daga vikunnar til  að halda sér
uppteknum.Orkustig hennar er líka hægt og rólega að koma aftur og hún elskar þá staðreynd að
hárið er að vaxa aftur!LOL - ekkert af þessu hefði verið mögulegt ef það væri ekki fyrir dugnað
og þrautseigju fólks eins og þín.Þakka þér kærlega fyrir og haltu áfram með það góða." Barry

„Ég greindist fyrir 5 vikum með æxli sem er 12 mm að stærð í neðra hægra lungu.Ég setti 1/3 g
af RSO sem ég bjó til sjálfur, sem var djúpgylltur litur, í lítið gelatínhylki og setti það sem stól 2
sinnum  á  dag  með  hjálp  pípulaga  „sprautulíks“  verkfæris  sem  fannst  í  kvendýri.
sveppasýkingarkrem  meðferð  sem  var  í  skápnum  mínum.Þetta  var  einstaklega  skilvirk  og
auðveld leið til að setja stólpahylkið í...Eftir nokkrar skannanir á næstu 4 vikum minnkaði æxlið
um 1 mm að stærð og var  óvirkt...sem þýðir  DAUÐT!!!Þetta tók 4 vikur  og það er nú ekki
áhyggjuefni fyrir krabbameinið Dr.Takk fyrir ráðleggingarnar JB...Þetta var líka algjörlega ekki
sæluefni.Auk  þessa  tók  ég  inn  1  g  af  sömu  olíu  3x  á  dag.1  MÁNUÐUR  og  það  drap
krabbameinið mitt!!“ Gabríela

„Þakka þér Rick Simpson!!Kannabisolía læknaði 8,8 ára heilakrabbameinsbaráttu 15 ára dóttur
minnar á mánuðum!!!!Guð blessi þig!!!!!!" Karen

„Hæ  allir,  ég  fékk  frábærar  fréttir.Eiginkonan  fékk  niðurstöður  úr  PET-skönnuninni  á
mánudaginn.Hún  var  með  krabbamein  í  5  ár  eftir  6  krabbameinslyfjalotur  og  eina
stofnfrumuígræðslu,  svo kom það samt aftur.Fyrir  6 mánuðum síðan átti  hún að fara í  aðra
ígræðslu en henni var hætt vegna þess að þeir fundu engan gjafa.Svo hún byrjaði á olíunni.Á
mánudaginn sagði  læknirinn  okkur  að krabbameinið væri  farið.Takk fyrir  olíuna,  Rick.Þú ert
maðurinn, takk." Luc

— Þakka þér, Luc.Læknisgögn væru meira en vel þegin.Hún ætti að vera á viðhaldsskammti.Ég
myndi borða eins mikið af olíu og hægt er þegar mögulegt er.Láttu hana halda sig frá fleiri
skönnunum, ef mögulegt er.Vitnisburður á YouTube myndbandi væri frábært.Bestu kveðjur, JB

„Ég vil gjarnan þakka (xxx) fyrir olíuna sem var gefin fyrir krabbameinið mitt!!Eins og er er ekkert
krabbamein  að  finna  í  líkama  mínum!!Þetta  virkar  virkilega  gott  fólk,  sönnunin  er  öll  í
sjúkraskrám mínum!Þakka ykkur öllum kærlega fyrir og stórir leikmunir fyrir tárin!!!“ Becky

„Þumall upp til Jindrich, hann hafði alveg rétt fyrir sér um að staðbundin notkun væri borin beint
á  húðina  frekar  en  á  umbúðirnar.Munurinn  var  eins  og  nótt  og  dagur."  Ronnie  Smith
-- Auðvitað.Veig með 20-30-50% olíu virka líka frábærlega því þær komast auðveldlega undir
yfirborðið.Í sumum tilfellum er hampi fræ olía (eða shea smjör) og hampi olíu blanda einnig mjög
gagnleg.En rökrétt, því meiri olíu sem þú færð beint á sárið, því betra.JB

„Ég skrifaði áður að okkur hafi gengið vel að meðhöndla brjóstakrabbamein.Nú sögðu læknar
við sjúklinginn að árangur hennar væri svo góður að hún yrði að fara að vinna.Sjúklingurinn
sagði Guði sé lof og læknirinn sagði að hún yrði að þakka honum ekki guði og ég spyr af hverju
hann hafi  ekki  gert  neitt  annað en að halda áfram að segja  henni  að hún verði  að fara  á
krabbameinslyf og geislun...brjálaður læknir...

En við tókum það á næsta stig,  við erum að lækna andlit  einhvers vegna þess að það var
eyðilagt með pillum fyrir 5 árum.Þessi manneskja átti í miklum vandræðum með þörmum og þeir
halda að þetta hafi  verið  krabbamein fyrst  og þeir  gefa henni  nokkrar sterkar pillur  sem en
eyðilögðu andlitið á henni, hún var eins og froskur.Svo sögðu þeir að þetta gæti verið Crohns
sjúkdómur og svo framvegis og svo framvegis.

Málið mitt er að þessi manneskja var að reyna að lækna andlit hennar í 5 ár án árangurs.Hún
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setti hampoliu á andlitið í 5 skipti og aftur trúum við ekki hvernig húðin hennar lítur út núna.OMG
hún er svo ánægð núna getur hún verið hún sjálf aftur.

Ég reyni að taka nokkrar myndir en á 3 daga fresti en húðin grær svo hratt að ég get ekki sýnt
ykkur hvernig andlit hennar leit út áður, en með leyfi hennar munum við á næstu dögum sýna
henni gamlar myndir (aðeins andlitshúð hennar) og ný svo þið getið séð muninn...“ Jasmin

„Ég  er  39  ára  kona  með 2  ára  og  hef  kynnst  brjóstakrabbameini.Þessi  olía  er  mitt  lyf  og
lækning.Þetta fólk er svo fullt af græðgi.Þeir hafa ekki hugmynd um sársaukann og angistina
sem við og fjölskyldur okkar ganga í gegnum.Bara sjálfselska græðgi.Karma." Sally

„Jæja, tvær vikur...Læknirinn sagði að ég væri með 2-3 cm æxli í þvagblöðrunni.Langaði að fara
með mig beint á OR.Lét það hverfa á innan við 14 dögum.Staðfest með tölvusneiðmynd.Greinist
15.2., tölvusneiðmynd gerð 29.2. Gersh

„Þessi  tölvusneiðmynd var  gerð  14 dögum eftir  að  2-3  cm æxli  sást,  í  gegnum svigrúm,  í
þvagblöðru.Á  aðeins  14  dögum,  þegar  eingöngu  er  notað  ilmkjarnaolíu,  sést  ekkert  æxli  í
þvagblöðru.Aðeins kannabis … 14 dagar …farin.Þingmenn vinsamlegast skiljið þetta.Ekki taka
lyfið mitt.Þetta er ekki bara önnur leið til að verða fullur.Þetta lyf bjargar lífi mínu." Gersh

„Allt í lagi...Ég fékk meinafræðiskýrsluna.Æxlið í blöðrunni minni hafði minnkað áður en þau tóku
það út.Síðast þegar læknirinn sá það mældist það um 2,5 cm.Þegar þeir fjarlægðu hann hafði
hann minnkað í 0,5 cm.Ég velti því fyrir mér hvað þessi læknir mun segja um það.“ Gersh

„Fyrir  8  mánuðum  fundu  þeir  æxli  í  þvagblöðrunni  minni,  sem  líktust  pínulitlum
ígulkerum.Meinafræðiskýrsla  sagði,  að  þau  séu  hágæða,  mjög  árásargjarn  illkynja,
krabbamein.Það væri hægt að skera þær af.Ég prófaði nokkrar staðbundnar meðferðir en varð
að hætta því það gerði mig of veik.Önnur aðgerðin mín í desember fundu þau fleiri æxli og nýtt
mjög árásargjarnt illkynja krabbamein sem liggur flatt upp á vegg, svo þau gátu ekki skorið það
út.Þessi tegund dreifðist hratt til annarra líffæra.

Svo þess vegna þegar aðgerðin í gær sýndi, EKKI KRABBAMBAND, og læknirinn minn sagði
að þvagblöðran mín væri óspillt, eins og hjá barni, þá finnst mér þetta vera kraftaverk!Nú, hér er
það sem ég gerði ef þú hefur áhuga.Ekki pirra þig, notaðu bara það sem þú getur og njóttu samt
þess sem þér líkar í hófi...” Michelle

„Bróðir  minn  var  með  þrýstingssár/sár  á  stigi  4.Af  aðeins  4  stigum  er  þetta  stig
ólæknandi.Samkvæmt vestrænum læknisfræði, þegar þú hefur náð stigi 3, getur þú ekki læknað
án húðígræðslu.Bein og vefir sáust, en staðbundin RSO í 3 daga olli því að nýr húðvöxtur kom
fram!Hjúkrunarfræðingarnir á sjúkrahúsinu kölluðu þetta „kraftaverk“. Þetta var bara kannabis!

Hann vann sig upp úr ,2 í 1 fullt gramm á dag.5 myndi virkilega klúðra mér en hann þurfti meira
fyrir nægilega verkjastillingu frá beinkrabbameini til að sofna.Þú átt að búa til olíuna með indica
svo  allir  stórir  skammtar  ættu  bara  að  láta  notandann  sofna  um  leið  og  hann  byrjar  1
klukkustund til 1,5 klukkustund síðar.Það setur þig í djúpan svefn og þú læknar mest þegar þú
færð góðan djúpan REM svefn.

Því  meira sem þú tekur er  ekki  óþægileg tilfinning.Það fær þig bara til  að sofna hraðar og
dýpra.Ef þú vaknar snemma af svefni gætir þú fundið fyrir svima eins og ef þú ert fullur en ekki á
óþægilegan hátt.lol

RSO leyfði bróður mínum að sofa rólega í fyrsta skipti í marga mánuði eftir að hafa verið á
sjúkrahúsi.Að gufa upp jurtina veitti honum meiri léttir en 80+ mg af Oxycontin og öðrum pk
kokteilum.Hann var líka á fentanýl IV, en ekkert slakaði jafn mikið á honum og RSO.Ég mun
aldrei gleyma því!" Michelle
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„Ég  lifi  eftir  RSO  sögunni  minni  núna.Að  berjast  við  sjaldgæfa  tegund  krabbameins  í
eggjastokkum.Fór í aðgerð og krabbameinslyfjameðferð og tileinkaði sér mun heilbrigðari lífsstíl,
lífrænan mat, bætiefni o.fl., en krabbameinið kom aftur.Svo fann ég Hlaupa frá lækningu!Það tók
smá tíma að koma hlutunum í lag þar sem kannabis er ólöglegt hér í NZ.En mér tókst að búa til
smá slatta af olíu og byrjaði að nota hana.2 vikum síðar fóru æxlismerkin mín úr 200 í 140,
fyrsta dropinn í eitt ár!!Ég varð uppiskroppa með olíu eftir 5 vikur og það tók mig 2 mánuði að ná
mér í meira.Æxlismerkin hækkuðu aftur (262 í síðustu prófun...) en við erum 3 vikur seinna núna
og krossa fingur að þeir lækka aftur með næstu blóðprufu...

Ég trúi á RSO og mér finnst að við ættum að gera það aðgengilegt öllum sem þurfa á því að
halda!Jafnvel þótt krabbameinið mitt sé ekki læknað af RSO (en ég trúi því að það geri það!)
hefur það þegar gert mér mikið gott.Það gefur mér frábæran, afslappandi svefn!Og það stjórnaði
hægðum  mínum  ...Ég  hef  gríðarlega  aðdáun  á  því  sem  Rick  Simpson  hefur  gert  fyrir
mannkynið.Hann á skilið Nóbelsverðlaunin fyrir bestu læknisfræðilega enduruppgötvun!Og fyrir
það sem þú og samtök þín gera!Ég er bara einfaldur löghlýðinn borgari og mér finnst hræðilegt
að þurfa að gera ólöglega hluti til að lækna sjálfan mig.Svo haltu áfram!Þegar ég fæ orkuna
aftur mun ég taka þátt í hreyfingunni!“ Diny

„Vegna  Rick  hef  ég  bókstaflega  séð  niðurstöður  RSO.Ég vann  á  heilsugæslustöð  í  stuttan
tíma.Þegar ég byrjaði þar kom maður inn með hálskrabbamein á fjórða stigi.Hann var settur á
RSO.90 dögum síðar var hann algjörlega læknaður.“ Karl

„Bara meðhöndlaði pabba minn sem greindist með krabbamein í þvagblöðru.Æxlin voru dauð
eftir 5 vikna meðferð.Þakka þér Rick Simpson fyrir þekkingu þína, innblástur, ákveðni og ást
þína á fólkinu.“ Kristín

„Ég hef búið til RSO fyrir tvo núna, í bæði skiptin með frábærum árangri!Einn var með MRSA,
hann bar olíuna á staðbundið í  viku...GÆRT!!Annar fékk grunnfrumuhúðkrabbamein, borið á
staðbundið í 2 vikur ... GÆRT!Ó, og ég var með blettur í andlitinu, ég hélt að þetta væri kannski
húðkrabbamein, svo ég bar á mig staðbundið í 6 daga...FORIN!!!“ María

„Frábært!Móðir mín hefur barist við brjóstakrabbamein síðan í febrúar 2011 og krabbameinið
hefur hægt og rólega breiðst út um allan líkamann, þar með talið lungun hennar sem hafa þurft
að tæma næstum vikulega í nokkra mánuði -11 ml af krabbameinsvökva var tæmd næstum í
hvert skipti sem hún fór inn.Þangað til nýlega.Innan viku eftir að hún tók RSO var bólgan í andliti
og hálsi horfin og rósroða hennar líka.Hún hætti meira að segja að taka blóðþrýstingslyfin sem
hún var búin að vera á í 20+ ár og vökvinn í lungunum er kominn niður í 6ml!!!Ég trúi því að
þetta sé lækningin!Það er yndislegt að sjá loksins silfurfóðrið í  svona skelfilegum sjúkdómi.“
Engill

„Svo athugaðu þetta!

- Eiginkona greindist með leghálskrabbamein á stigi III-b 14. desember 2012.

- Eiginkona byrjaði á kannabisolíu innan við mánuði eftir það.

- Eiginkona byrjaði á lyfjameðferð og geislun rétt fyrir febrúar 2013.(Í Texas er ekki mikið um val)

- Eiginkonu var sagt að það væri varla, ef nokkur, merki um krabbamein 6. maí 2013.

Innan við 5 mánuðir og konan mín hefur nokkurn veginn sigrað krabbamein á stigi III, allt vegna
olíunnar!“ Colt

„Kæri Rick, Guð blessi þig!Ég hef misst móður mína, ömmu mína, ástkærar frænkur og frændur
og  vini  úr  krabbameini  í  gegnum  árin.En  sú  sem  sló  mig  harðast  var  glæsilega,  greind,
yndislega systir mín Kim.Hún greindist með 4. stigs lungnakrabbamein í júlí 2010 þegar hún var
42 ára og í febrúar 2011 var hún látin.Ég veit ekki hvaða meðferðir hún notaði vegna þess að
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hún sagði engum í fjölskyldunni að hún væri að deyja fyrr en of seint, og fyrrverandi eiginmaður
hennar dópisti fór í umsjá hennar og læsti fjölskylduna úti.Ég komst ekki að olíunni fyrr en í
síðasta mánuði og hef verið að rannsaka mikið síðan þá.Í fyrstu hélt ég að þetta væri snákaolía,
eins og margt annað, en hingað til hef ég skráð 27 manns sem segjast hafa læknað eða dregið
verulega úr krabbameini sínu með henni.27 manns!!!Og það er bara á YouTube og netbloggum
einum saman!Ég vildi að ég hefði vitað af þessu aftur árið 1997, þegar mamma mín greindist,
eða árið 2000 þegar amma mín kom úr sjúkdómshléi, eða árið 2010 þegar systur minni var sagt
að fara heim og deyja, eða í fyrra þegar bróðir minn -law greindist með krabbamein í munni og
hálsi og þurfti að fjarlægja hálft andlitið og endurgera það.En núna geri ég það, þökk sé þér.Guð
blessi þig og allt sem þú elskar, og takk fyrir að hafa lagt svo hart að þér að gera þetta frábæra
lyf aðgengilegt öllum.“ Denise

-- Kæra Denise, hvað á ég að segja?Þeir drápu mömmu mína með krabbameinslyfjum vegna
snemma  smáfrumulungnakrabbameins,  svo  ég  veit  nákvæmlega  hvernig  þér  líður.Ekkert
notalegt.Allan tímann hefði lyfið átt að vera til og var það ekki bara vegna þess að einhver vill
græða peninga.C'est la vie, en það munu ekki allir bara gleypa það eins friðsamlega og ég.Það
er mjög átakanleg reynsla þegar þú kemst að því hvað öll olían getur læknað eða stjórnað og
hvað allt hefur verið notað í staðinn fyrir hana.

Vinsamlegast sendu mér listann yfir þessar vitnisburðir á netinu, það gæti verið áhugavert og
gagnlegt fyrir aðra sem voru alveg jafn heilaþvegnir og ég áður en ég hitti Rick og komst að
raun um stöðu mála á sviði „hefðbundinna lækninga“. Þakka þér fyrir stuðninginn og að hjálpa
okkur að dreifa boðskapnum um þetta lyf.Eftir tveggja og hálfs árs vinnu með Rick get ég ekki
sagt annað en að rétt framleidd og notuð olían gerir nákvæmlega það sem hann segir að hún
geri.JB

„Hæ Corrie!Ótrúlegar fréttir enn og aftur.Vinur minn ***** ***** sem þú talaðir við og sendir til *** í
Los Angeles, hann hefur verið á kannabisolíu í um það bil 2 eða svo mánuði núna og hann fór í
læknisskoðun í dag og það er EKKI MEIRA KRABBAMEIN í líkamanum!!!!!!!ALLT á hreinu!!!!!!!
Hann er mér ofboðslega þakklátur þér fyrir að segja honum frá þér og meira en þakklátur fyrir að
þú sagðir honum frá ****!!!TAKK að eilífu meira.Þú ert svo svo svo góður að vera að hjálpa öllu
þessu fólki sem þú þekkir ekki einu sinni og bjarga mannslífum um allan heim!Ég ætla að keyra
niður til Los Angeles til að vinna með ****og reyna að stöðva allan niðurganginn og koma mér af
klósettinu frá því að fara 60-80 sinnum á dag.Hvað með þetta fyrir enn eina ótrúlega skýrslu??
Við ELSKUM þetta svo!!”

„Ég vil deila athugasemd frá lækninum mínum í dag.Ég hef verið með blöðrusýkingu í LANGAN!
tíma og læknirinn hefur verið að meðhöndla sýkinguna.Í dag tók hann fyrstu hendi útlit  með
myndavél (ekki skemmtilegt) OG!!Svo virðist sem ég sé með leifar af blöðrumassa (æxli) sem
hefur látist á sínum stað (orð hans, ekki mín) og veldur því að sýkingin situr eftir.

AFTUR!ORÐ HANS, EKKI MÍN; læknirinn sagði „Ég hef stundað læknisfræði í meira en 40 ár
og hef aldrei séð æxli deyja á sínum stað án einhvers konar utanaðkomandi íhlutunar. éghef
verið að taka olíu af og á síðan í mars en síðan uppskeran kom inn hef ég verið að tvöfalda olíu
í um 6 vikur.Ætla að fara í smá hreinsunaraðgerð 8. okt til að vera viss um að massinn sé farinn
(ef ég stenst hana ekki fyrir þann tíma).

ÉG HAFIÐ smá efasemdir um olíuna en fólk sem ég efast ekki lengur.Ég á nóg af brumefni til að
búa til um það bil 5 eða 6 aura af olíu.Efnið sem notað er er Sativa Blend Pineapple Kush, 25%
THC.Ég get ekki sagt þér hversu ánægður ég er með árangurinn hingað til.Ég hef ekki sagt
lækninum mínum neitt ennþá því í FL mun einhver læknir þá neita að meðhöndla þig.Svo í bili
veit hann ekkert." Jóhannes

— En þú veist meira en nóg, John.Til hamingju.Ég myndi halda áfram að taka olíuna og ég
myndi yfirgefa aðgerðina til seinna.Ekki fleiri skannar ef það er mögulegt.Og ég myndi líka taka
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olíuna í stælaformi, maður vill alltaf koma olíunni sem næst sára staðnum.Reyndu líka að búa til
olíuna úr fleiri en einum stofni til að ná sem bestum árangri, ef þú getur.Bestu kveðjur til þín, JB

„Fullt  samkomulag þarna, JB.Og undirstrika seinkun aðgerða.Öll  ífarandi líkamsvinna hleypir
sýkingum inn  í  kerfið  þitt.Vegna  slenskrar  venja  og  algjörrar  virðingarleysis  við  þeirra  eigin
undralyf höfum við nú sýklalyfjaónæmar bakteríur sem borða hold, sem eru útbreiddar á flestum
sjúkrahúsum.RSO mun laga það en hvað með skurðaðgerð?Hlaupa frá læknasegir  allt  sem
segja þarf." Tielman

„Fyrir þremur dögum meðhöndluðum við grunnfrumukrabbamein vinar með RSO.Við skoðuðum
það í  dag og það var  næstum farið.Við  settum RSO aftur  á og huldum með sárabindi.Við
munum athuga það eftir 3 daga í viðbót og gerum ráð fyrir að það verði horfið miðað við fyrri 3
daga niðurstöðu.Þessi er á hægri hönd hans.Fyrri krabbamein sem við læknuðum af honum
voru á vinstri hendi hans.Húrra, það virkar." Mark

— Já, það gerir það.Við myndum ekki gera það sem við erum að gera ef svo væri ekki.JB

„Mamma greindist nýlega með 4. stigs heilakrabbamein og lauk geislunarlotunni sinni.Skjölin
eru hneyksluð á því hversu vel henni gengur!Henni leið frekar illa í upphafi, missti hæfileika sína
til að tala.Frá því við byrjuðum að gefa henni olíuna hefur hún verið að verða betri og betri núna
er hún fær um að gera hluti sem hún var ekki að gera áður eins og að segja orðasambönd í
staðinn fyrir bara eitt eða tvö orð og ganga venjulega.Við getum líka sagt að skilningur hennar
er miklu betri.Einnig veiktist hún aldrei af árásargjarnri geislun og krabbameinslyfjum sem hún
var að gera.Ekki einn dagur af ógleði eða uppköstum!Svo að einhver segi að það virki ekki er
móðgun!Fáðu staðreyndir þínar á hreinu!Það er líka MJÖG auðvelt að gera!Allir þekkja einhvern
sem þekkir einhvern sem getur fengið marijúana fyrir þig!Ég er með leiðbeiningar um hvernig á
að taka meðferðinni svo ef einhver hefur áhuga mun ég setja það í athugasemd!“ Díana

--  Diana,  vertu  í  burtu  frá  krabbameinslyfjunum  og  geisluninni.Olían  hefði  gert  verkið  mun
auðveldara ef læknar og aðferðir þeirra stæðu ekki í vegi hennar.120-180g af hágæða olíu, eins
fljótt  og  hún  getur  tekið  hana,  ekki  lengur  krabbameinsvaldandi  skannar  ef  það  er
mögulegt.Bestu kveðjur, JB

„Ég heiti George og mig langar að gefa þér vitnisburð minn.Þegar ég var 82 ára, 22. desember
2010, greindist ég með krabbamein í vélinda.Mér var sagt að ég ætti eftir 6 mánuði til 2 ár eftir
að lifa og gæti mögulega þurft að fara í hálsinn á mér einhvern tíma eftir geislameðferð til að
hjálpa til við að kyngja.

Áður en ég greindist átti ég í erfiðleikum með að anda og kyngja mat, var með bólgu í báðum
fótum og þreytist  af  léttri  hreyfingu.Ég hafði gengist undir geislameðferð snemma árs 2011.Í
september 2011 átti ég erfitt með að kyngja og tyggja fasta fæðu.Mér leið eins og ég væri að
kafna.Það þurfti að skera matinn minn í litla bita.Ég vildi frekar borða grófan mat og Boost shake
í staðinn.Ég var líka að finna fyrir miklu gasi í maganum.Gasið fór í gegnum magann á mér eins
og  þruma  og  eldingar.Ég  var  farin  að  finna  fyrir  svimaþáttum  öndunarerfiðleika,  mæði  og
svitamyndun.Jafnvægi mitt var lélegt og ég gat ekki komist mjög vel um.Það var erfitt að bera
matvörur í svítuna mína án mæði og svita.

Seinna  sendi  alvarlegur  svimi  mig  á  sjúkrahúsið  og  læknirinn  setti  mig  á  aðra
blóðþrýstingstöflu.Stuttu eftir sjúkrahúsdvölina kom ókunnugur maður til mín og bauð mér hampi
olíu til að meðhöndla krabbameinið og vísaði mér á Phoenix Tears vefsíðuna til að fá frekari
upplýsingar.Ég var órólegur í  fyrstu og dauðhræddur við að taka hampolíu, ég hélt  alltaf  að
kannabis væri hliðarlyf sem myndi valda fíkn og leiða mig í önnur hörð vímuefni.Eftir að hafa
rannsakað hampolíu Rick Simpson ákvað ég að fara í meðferðina.Ég áttaði mig á meðan og
eftir meðferðina að hampi/kannabisolía er „gátt“ að betri heilsu.

Eftir fyrsta skammtinn minn -1/2 hrísgrjónakorn af hampolíu tók ég eftir því að það virkaði strax í
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líkama  mínum.
- Ég fann hvernig það streymdi í gegnum líkama minn frá fingrum mínum til tærna.Ég upplifði
slökun, hamingju og aukningu á húmornum mínum.Fæturnir voru gúmmíkenndir sem dofnuðu
eftir 6 tíma.Öndun var rólegri í hvíld og einnig í svefni.

Eftir  daga/vikur:  Hrúgurnar  mínar/gyllinæð  hurfu.Verkur  í  öxl  minnkaði.Mæði  minnkaði.Frá
öðrum degi  var  gasuppsöfnun og magaóþægindi  róað og varð  reglulegri  og  meðferðin  hélt
áfram.Ég minnkaði og hætti að taka blóðþrýstingstöflurnar mínar þar sem blóðþrýstingurinn var
of  lágur.Þegar  ég  var  búinn  að  hætta  á  blóðþrýstingstöflunum  varð  blóðþrýstingurinn
eðlilegur.Bólga í  báðum fótum og ökklum minnkaði  töluvert.Drekkti  matarlystina og stjórnaði
þyngdinni - ég missti 26 kíló hingað til.Húðlitur batnaði.Svimi hvarf.Hjartsláttur virðist reglulegri
og  ekki  svo  pirrandi,  miðað  við  að  ég  hafi  verið  með  óreglulegan  hjartslátt  frá
fæðingu.Þarmahreyfingar  urðu  reglulegri.Upplifði  betri,  afslappandi  svefn.Jafnvægi  og
samhæfing batnaði.Geta komist betur um án mæði.Varð orðheppnari  í  samtölum.Breytti  sýn
minni á hlutina og hækkaði skapið.Breytti skoðun minni á marijúana.

Almennt séð hurfu öll  einkenni sem ég var að upplifa áður en ég fór í hampolíumeðferðina.
Það tók mig 3 1/2 mánuð að klára meðferðina.Þessi upplifun var ekki svo óþægileg.Það var
samt  aðlögun  þegar  ég  jók  skammtana  en  eftir  einn  eða  tvo  daga  var  allt  lagað.Ég  fylgdi
skömmtum sem Rick Simpson lagði til meira og minna.

Eftir  2 mánaða meðferð kom heimsókn mín til  krabbameinslæknisins á óvart.Hann sagði að
húðliturinn minn liti vel út, blóðþrýstingur og hjartsláttur væri eðlilegur og vegna þess að ég ætti
ekki í neinum vandræðum með að kyngja, þá væri engin þörf á að hætta.Einnig sagði hann að
röntgenmyndin frá fyrri tíma liti vel út og að ég þyrfti ekki að koma aftur í að minnsta kosti 6
mánuði.Venjulega átti ég að hitta krabbameinslækninn á þriggja mánaða fresti...

Ég trúi því að hampolían hafi drepið krabbameinið mitt.Allar aðrar heilsubætur sem ég upplifði af
hampi  olíunni  láta  mig  líða  eins  og  nýjum  manni.Ég  er  algjörlega  undrandi  á  kraftaverki
hampolíu.Ég er svo þakklát fyrir að ég ákvað að taka hampi olíuna.

Hampi olía endurnýjaði heilsu mína og lengdi líf mitt.Ég þakka þér Rick Simpson, Guð blessi
þig!Haltu  áfram með góðu  verkin!Ég  er  alveg  sannfærður  um að  hampi  olía  getur  bjargað
mannslífum.Þakka þér fyrir." George

„Lítil  uppfærsla fyrir George....Hingað til  hefur hann misst +31 pund, núna, fyrir stuttu síðan,
þurfti hann að heimsækja tannlækninn sinn, vegna þyngdartaps síns (hann var áður eitthvað
eins og 280 pund).Hann hefur komist að því að hann gæti náð þyngd aftur frekar auðveldlega ef
hann vildi núna, hvernig sem hann er að velja heilbrigðari lægri þyngd og lífsstíl), hann þurfti að
setja gervitennurnar sínar aftur/stilla.Tannlæknirinn hans sagði hversu vel hann leit út og liturinn
hans væri líka betri.

Ég verð að nefna að George sagði að hann hafi enn andað vel og engin vandamál með köfnun
lengur til þessa, hann fékk sér steik, kartöflu og grænmeti í kvöldmat fyrr í vikunni, og maturinn
hans minnkar miklu, miklu auðveldara en nokkru sinni fyrr. vanur fyrir „meðferð“ hans. Hann
segir  okkur  að  hann  hafi  heimsótt  heimilislækninn  sinn(venjulegur  læknir)  fyrr  í
vikunni...Læknirinn hans hrópaði: „VÁ!Eruertu viss um að þú sért sami George og ég hef séð
áður? Læknirinn hans sagði líka að liturinn hans hefði batnað.George segir mér að hann hafi
síðar sýnt lækninum sínum hversu miklu meiri vökva hann tapaði í báðum fótleggjum sínum og
sagði honum að hann telji að það sé næstum farið...Þá sagði læknirinn: „George, þú ert ekki
lengur með bjúg.

Hann hefur útvegað sér gömul læknisfræðileg upplýsingablöð og honum var líka sagt (nú) að
hann  ætti/gæti  reynt  að  fá  gamla  röntgenmynd  og  sneiðmyndatöku  (á  disk)  hjá
krabbameinslækninum  sínum  í  næsta  tíma  (júní).Hann  er  að  reyna  að  komast  í  tíma  hjá
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krabbameinslækni fyrr núna...með hjálp heimilislæknis síns núna.Í þeirri heimsókn mun hann
biðja um segulómun.Hann hefur náð langt núna...það sem hans eina raunverulega vandamál
eins og er (annars segir  hann að hann væri frábær!!)  er  hann hefur verið með óreglulegan
hjartslátt frá fæðingu og undanfarið hefur hann hækkað aðeins meira en venjulega.Ég veit ekki
hvort  þyngdartapið  hans  kallar  fram  óreglulegan  hjartslátt  eða  spennuna  frá  þessum
lífsbreytandi atburði eða hvað er að gera þetta fyrir víst, ég veit bara að ég vil að þetta sé of
lagað fyrir hann.Hann hefur nú tilvísun til hjartalæknis varðandi hjartslátt o.fl.Einnig nýlega varð
liturinn enn betri, hann er með rauðara/rósara andlit, blóðrásin hans virðist enn betri líka.Jæja,
það er allt sem ég gæti fengið í bili...Friður 1♥”Frelsi

„Takk  Rick/JB  fyrir  að  svara  spurningum  mínum  í  gær.Ég  þekki  mann  sem  móðir  hans  á
það.Langaði að hafa eitthvað sem ég gæti sent hann til að skoða.Þið eruð frábærir.Vildi að ég
gæti hjálpað meira.Þessar upplýsingar eru að berast mörgum núna.Þú hefur verið að gera svo
frábært  starf  að  segja  heiminum  frá  því,  Rick.Þú  gætir  talist  dýrlingur  nútímans.Ekki  að
grínast.Dásamlegur maður.Get ekki sagt nógu góða hluti við allt um þig Rick & JB sem hefur
staðið með þér í þessu öllu.Held að ég muni kaupa 5 bækur í hverjum mánuði til  að hjálpa
Rick.Haltu frábærum upplýsingum, krakkar.Þú ert bestur.Friður og heilsa til allra.RSO.Guðs lyf."
Pétur

„Jæja, Rick og Jindrich, vinnusemi mín og hollustu mín við RSO hefur loksins skilað árangri.Ég
hef fylgst með Rick og Phoenix tárunum síðan 2004 og ég trúði samstundis á lækningargetu
olíunnar.Ég dreifði boðskapnum og stóð 100% á bak við það, jafnvel þegar fólk hló og kallaði
mig brjálaðan.Ég hef nú læknað 3 einstaklinga með banvænt krabbamein og síðasta sjúklinginn
minn á ég miklar þakkir skildar fyrir að hafa farið í gegnum læknakerfið og neitað allri meðferð
þar og fengið það skjalfest að hann hafi notað RSO til að lækna krabbameinið sitt...bæði lungun
hans voru full af krabbameini og þau gáfu honum 3 mánuði ólifaða þegar hann greindist fyrst...5
mánuðum síðan.

Í  dag  er  hann  formlega  laus  við  krabbamein  og  hann  þyngdist  í  raun  um  27
pund.Krabbameinslæknarnir eru hrifnir af kraftaverka bata hans á aðeins 5 mánuðum með varla
aðstoð frá þeim og segja í raun að hann sé heilbrigðari en þeir eru núna.Lol.Hann var að borða
olíuna fyrir framan læknana á sjúkrahúsinu og bar um sig Weed World tímarit með Phoenix
tears grein í því sem sýndi öllum hinum sjúklingunum hana og dreifði fréttinni um RSO.Ég mun
fá afrit af öllum sjúkrahússkjölunum bráðum um að RSO hafi læknað krabbamein hans...Það
stendur beint á skjölum hans að hann hafi notað hampolíu til meðferðar.

Ég mun setja saman sögu fyrir hann eins fljótt og auðið er til að hjálpa til við að dreifa orðinu
eins mikið og ég mögulega get.Ég þekki líka um 25 aðra sem hafa séð RSO kraftaverkið vinna
fyrir marga mismunandi sjúkdóma og þeir eru nú að vinna að því að lækna sjálfa sig líka...orðið
er úti!!!!:) Fyrir hönd læknanna og bráðum margra annarra á mínu svæði langar mig að segja
TAKK fyrir  áframhaldandi  dugnað ykkar  og hollustu við  enduruppgötvun panacea...Þið  eruð
björgunarmenn...Bókstaflega!!FRIÐUR OG ÁST frá PA“ Steve

„Ég lét einhvern setja olíuna á lítinn blett á húðkrabbameininu hennar (andlitið) og eftir einn dag
lítur það enn verra út.Er hún að bregðast við eða er olían í raun að draga efni út og upp á
yfirborð  húðarinnar  í  fyrstu?Það lítur  allt  grænleitt  út  eins  og ef  það er  sýkt,  svona.Er  það
eðlilegt?Stundum?" Miguel

„Já, þetta getur verið eðlilegt!Það er gott merki, ef þú finnur fyrir kláða og sérð olíuna virka, settu
þáenn meiri olía á það.Grænleitt gæti komið úr olíunni.Er olían rétt gerð?" Anna

„Ó já, þetta er ekki grænt af olíunni, þetta er gyllt olía sem ég bý til, hún er sú hreinasta sem
hægt er að fá þegar maður býr til þessa heima.Það er í raun eins og sýking græn hvítleit.Ég var
nokkuð viss um að þetta væri olían að vinna sína vinnu, vildi bara fá staðfestingu frá einhverjum
öðrum.Takk.” Miguel
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„Hæ, ég verð að segja þér sögu um kraftaverk sem gerðist í gær.Ég á vinkonu og hún heitir
Shannon O'Brien.Hún er 17 ára sem lifði heilakrabbamein af.Hún hefur verið með óskurðtækt
æxli sem hefur vaxið í um eitt ár núna.Hann var orðinn næstum því allur heili hennar.Ég deildi
með henni RSO og í gær sýndu MRI niðurstöður hennar að æxlið hefði minnkað um næstum
helming.Hún hefur tekið það síðan í feb.14.Þú verður að skilja að þetta var Hail Mary.Ég er svo
þakklátur andi minn fann söguna þína og ég gat komið henni áfram.“ Nadine

„Konan mín hefur notað RSO í 11 mánuði núna.Hún er með brjóstakrabbamein á stigi IV með
meinvörpum og var sagt af krabbameinslæknum við MD Anderson Cancer Center að hún væri
of langt komin fyrir krabbameinslyfjameðferð, geislameðferð eða skurðaðgerð.Hún ferðaðist frá
heimili okkar í ólöglegu ástandi 26 klukkustundir beint í löglegt ríki til að fá það.Æxlin hennar eru
að minnka.Ef hún hefði það aðgengi sem hún þarfnast (hún tekur nú bara 2 grömm á dag)
teljum við að hún væri nú orðin krabbameinslaus.RSO heldur konunni minni á lífi og við eigum
líka fatlaðan son.Guð veit að verk hennar hér er ekki lokið!!“ Friðrik

„Jæja,  Rick,  mér  líður  betur.Búin  að  vera  á  RSO  í  um  30  daga  vegna  heilaæxlis  og
sykursýki.Blóðsykurinn minn er að lækka.Ég hætti með insúlín fyrir tveimur dögum vegna þess
að blóðsykurinn var að lækka of lágt. Jeff

„Það hreinsaði líka brjóstakrabbameinsstig 1 hjá annarri vinkonu.Fór úr golfboltastærð æxli í
minna en baun á tveimur vikum.0,4g tvisvar á dag, hráolía.Annar vinur með húðkrabbamein
fjarlægði það með staðbundinni lausn sem var nuddað beint á húðina.

Á sjálfri mér hef ég losnað við sýkingu og bólgu í slæmri tönn, hreinsað lungun eftir astmaköst
og fjarlægt tvo angurværa bletti úr húðinni sem gæti hafa verið krabbamein eða ekki...fór aldrei í
skoðun og það er  farinn...úps.Engin  lyfjameðferð,  engin  geislun,  engar  aukaverkanir,  ekkert
vandamál.“ Bruce

„Ég vil þakka JB fyrir alla hjálpina!Eins og sumir vita er konan mín með brjóstakrabbamein á
stigi 4 sem dreifist í beinin.Læknirinn sagði að hún væri með svo mörg æxli að þau yrðu að
hætta að telja og þau gáfu henni 6 mánuði ólifað!Þeir byrjuðu hana á lyfjameðferð síðustu 5
mánuðina, ég gaf henni 5 hrísgrjónakorn af RSO olíu í 1 og hálfan mánuð!Ég varð bara vitni að
kraftaverki ævinnar!Hún fékk bara segulómun og skannar til baka og þeir fundu engin merki um
krabbameinið!

Ég get ekki sannað að olían hafi haft eitthvað með það að gera en ég er 99% viss um að hún
hjálpaði henni að komast yfir hnúkinn!Hún hefur ekki einu sinni klárað lyfjameðferðina, hún á 4
mánuði eftir af meðferð!Árið 2012 var sagt að krabbamein á stigi 4 væri ekki læknanlegt svo
eins og ég sagði hlýtur olían að hafa virkað!Ég mæli með að allir sem eru með krabbamein noti
þessa RSO olíu ASAP.Það getur ekki skaðað neitt!Eins og ég sagði takk JB fyrir alla hjálpina!

"Hversu marga hrísgrjónadropa ætti ég að gefa henni í viðhaldsfasanum??" Jeff

-- 1-2g á mánuði gæti dugað, Jeff, dropi á nóttunni er það eina sem flestir sjúklingar þurfa sem
viðhaldsskammt.En hún tók krabbameinslyfið, svo ég myndi vilja sjá hana borða að minnsta
kosti 60g eins fljótt og hún getur til að fjarlægja skemmdirnar sem krabbameinslyfið skildi eftir
sig.Þakka þér, JB

„Ég notaði olíu sem ég bjó til sjálfur með því að nota myndbandsleiðbeiningar Ricks og læknaði
mig af 4. stigs dreifðu stóru B frumu eitilæxli,  sem er talið „ólæknandi“ eggbúskrabbamein á
aðeins 58 dögum!

Síðan þá hef ég haldið áfram að búa til olíuna fyrir sjálfan mig og aðra og séð yfir 10 staðfest
tilfelli  af  lungum,  brjóstum,  blöðruhálskirtli,  heila,  ristli,  hvítblæði,  brisi,  sjúklingar  lækna  sig
sjálfirnota  dökkgrænar  olíur!!Ég bý  til  olíu  með því  að nota  BÆÐI  laufblöð  og blóm vegna
sérstakra bólgueyðandi efnasambanda sem finnast AÐEINS innan grænu laufanna!
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Ég missti alla þörmum árið 1992.Ég hef látið búa til 'poka' úr smáþörmunum mínum sem virkar
eins  og  venjulegar  lagnir  í  20  ár  sem  ætti  að  hafa  ormað  fyrir  7  árum  síðan!Samkvæmt
meltingarlækninum mínum hjá PAMF; Hann segir mikla kannabisnotkun vera heilbrigðan poka „í
betra formi en fyrir 20 árum síðan daginn sem hann var fyrst settur í. Hann hefur heyrt sömu
niðurstöður  frá mörgum öðrum sjúklingum sem nota kannabínóíð og mælir  nú með því  við
sjúklinga sína!“ Craig

„Ég vil bara þakka þér.Eftir 5 ára „vakandi bið“ er eggbús eitilæxli eiginmanns míns að rísa upp
ljótan haus.Hann er 3 vikur í olíuna og líður frábærlega, jafnvel í golfi 4 daga vikunnar.Ég mun
halda þér uppfærðum þegar við höldum áfram." Joyce

„Ég  fór  í  2  ára  skannanir  mínar  og  þær  eru  ALGJÖRLEGAR  FRÁ  KRABBABEI  OG
GEISISSKEMMENN sem þeir  sáu í  síðasta skiptið.ÉG ER ALGJÖR SJÚKDAMÁLUR,  RSO
OIL.HVAÐ GUÐ SENDI RICK SIMPSON OLÍA HEFUR VERIÐ TIL SVO MARGA...TAKK ÞÉR
FYRIR AÐ gefa allar upplýsingarnar sem þú gerir." Linda

„Kona vinar míns er með ristilkrabbamein á seinstigi.Læknarnir hafa sent hana heim og sagt
henni að það sé ekkert meira sem þeir geta gert fyrir hana.Það hefur breiðst út í lungu hennar
og heila.Hvaða skammt á hún að taka?Hversu langan tíma myndi það taka hana að byggja upp
umburðarlyndi?Ætti hún að byggja sig upp til að taka 3 dropa af hrísgrjónkornastærð á dag?
Lyfjameðferðin sem þeir gáfu henni hefur gert hana of veikburða...þeir munu ekki gefa henni
lengur lyfjameðferð...Ég vona að olían geti lagað skaðann áður en það er um seinan.Þeir gáfu
henni 4-6 mánuði eftir...“ Simon

— Simon, sama siðareglur og hvað annað.Þegar hún hefur vanist lyfinu, því meira og hraðar
sem hún borðar, því betra.JB

„Ég byrjaði fyrir fjórum mánuðum að búa til kannabisolíu fyrir frænda sem hafði gefist upp á að
komast í gegnum 2014 eftir að læknirinn hans, fjórum sinnum á innan við ári, fjarlægti mikið af
krabbameini innan úr þvagblöðru hans, gaf honum nokkrar lyfjameðferðir og sagði honum var
næsta skref að fjarlægja blöðruna.Hann byrjaði að taka olíuna í janúar og fyrir tveimur vikum
komst  hann að því  að hann væri  krabbameinslaus.Hann býr  nú til  sína eigin  olíu  og tekur
viðhaldsskammt daglega.“ Charles

„Halló,  ég ætlaði  bara að deila  með ykkur  góðum fréttum.Krabbameinssjúklingurinn sem ég
talaði við þig um áður hefur nýlega farið í gegnum CAT-skönnun.Það eru engin æxli til staðar!!!
Það var æxli á brjósti hans sem var á stærð við hafnabolta.Það og hin æxlin eru alveg horfin!
Það eina sem er eftir er örvefur.Hann og ég lofum Guð fyrir þetta frábæra lyf.Kannabis, æðisleg
planta, gjöf gefin okkur öllum frá Guði.Við ættum öll að þakka Rick Simpson og fórnirnar sem
hann færði til að gera fólkið meðvitað um hvað planta Guðs getur gert.Sjúklingurinn hefur bætt á
sig 40 kílóunum sem hann missti.Hann lítur  heilbrigðari  og betri  út  en ég hef  nokkurn tíma
séð.Ég er 100% öruggur og sannfærður um að Rick Simpson olían, þegar hún er gerð og notuð
á réttan hátt, getur læknað krabbamein.Nú eftir 12 ára baráttu við þennan sjúkdóm er þessi
sjúklingur laus við krabbamein.Við getum aðeins gefið Guði dýrð okkar fyrir þetta.

Takk aftur, Rick, fyrir að vera uppistandari sem færði mjög miklar fórnir fyrir fólkið.Í eitt ár hef ég
verið að dreifa boðskapnum um hvað RSO getur gert.Nú er ég 100% viss um að allt sem var
sagt í myndböndunum þínum er blátt.Ég er að taka að mér annan stig 4 krabbameinssjúkling og
er mjög viss um að hann verði krabbameinslaus eftir innan við ár.Ég mun halda áfram að dreifa
boðskapnum eins og ég get.Ég mun líka hjálpa eins mörgum og ég get.Sannleikurinn mun
sigra.Þakka þér fyrir allt sem þú hefur gert og gerir enn.Með kveðju, Grow Goddess“

„Dr. Rondeau sagði mér fyrir jólin að þessi svarti blettur á bakinu á mér væri sortuæxli.Ég fór til
hans eftir að það fór að blæða.Ég kom heim og byrjaði að setja olíu á bakið á mér og ég fór líka
að borða olíu stöðugt.Það tók minna en 2 vikur og bletturinn á bakinu hreinsaði upp og ég hélt
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áfram að borða um 2 aura af olíunni.Varla merki á bakinu og mér líður frábærlega.

Philip fór einnig í eins árs skoðun sína og hann hefur verið krabbameinslaus í meira en ár.Svo
þeir kalla það krabbameinslaust.Hann þarf ekki að fara til læknis í að minnsta kosti 3 ár.Hann
tók enga lyfjameðferð og enga geislun, hann tók um 4 aura af kannabisolíu og hann borðar enn
lítið næstum á hverjum degi.Það eru ekki margir sem sigra þarmakrabbamein.Rick er hetjan
okkar." Flautuviður

„Það  er  bara  erfitt  að  trúa  því  fólki  sem  hefur  ekki  fengið  tækifæri  til  að  mennta  sig  um
lækningamátt  kannabisolíu...  Ég bý á svæðinu sem Rick Simpson er  frá og við höfum séð
lækningamáttinn  í  10  ár.Það  læknar  krabbamein,  sykursýki,  vöðvasjúkdóma,  tannverki,
sérstaklega kraftaverkalyf við bruna (þú verður að sjá það til að trúa því).

Hingað til  er  ekkert  sem við höfum séð sem það mun ekki virka á,  ef  það er tekið rétt  og
reglulega.Sérstaklega  gott  við  húðkrabbameini,  ógleði,  magakrampa  og  hvaðeina  sem
þarf.Góður nætursvefn.Það er ekkert sem dregur úr streitu eins og kannabisolía og flest innri
vandamál okkar stafa af  streitu.Svo þar ferðu.Gangi  ykkur öllum vel.Það virkar virkilega,  þú
verður bara að treysta því.Settu traust þitt á Guð og Rick Simpson." Terry

„Það eina sem ég veit er að ég var tilbúinn að fara, gat ekki meir, setti söguna mína hér, og
engillinn minn steig upp og tengdi mig við RSO olíuna.Ég var hætt að borða og með örfáum
hrísgrjónkornastærð af olíunni fann ég breytinguna innra með mér.Áður var líf mitt í sófanum
með hitapúða, haldið niðri drykkjum.En seinni daginn var ég kominn upp, í klakaboxinu, að leita
að einhverju að borða, fór í sturtu.Fyrir suma er það ekki mikið mál, þangað til sá tími kemur að
þú getur ekki staðið nógu lengi í sturtu.Ég hélt áfram, þyngdist, byrjaði að lifa aftur, fékk líf mitt
aftur.Ég sé bara eftir  því  að ég vissi  ekki  af  því  áður en ég fór  í  aðgerð.56,  hvít  kvenkyns
brjóstakrabbameinsfórnarlamb Kathleen“

„Faðir minn er núna 75 ára fyrir um 18 árum síðan faðir minn greindist með magakrabbamein,
fór í maga fjarlægð, eyddi 15 árum í að læra hvernig á að lifa aftur.Fyrir 3 árum var honum sagt
að  hann  þyrfti  að  fjarlægja  neðri  þörmum  og  hluta  af  ristli  hans  vegna
krabbameinsskemmda.Fyrir 2 árum var honum sagt að nýja krabbameinið væri á stöðum sem
ekki væri hægt að gera...

Þegar ég fékk fréttir af þessu bjó ég til 24 tíma lotu af olíu (350 grömm af toppbrjóti í 1/2 lítra af
Everclear).Ári síðar þegar hann fór í skoðun fann læknirinn ekki krabbameinið sitt, greinilega
gerir  olían krabbameinið ósýnilegt  og árangurslaust  til  dauða...Hann er  núna að meðhöndla
bestu vinkonu sína Ellie, Labrador hundinn sinn, sem er með æxli ...og hún bregst mjög vel við
olíunni...Ég  er  mesti  aðdáandi  þinn  í  Bandaríkjunum.Líf  mitt  er  þessi  olía.Þakka  þér  Rick
Simpson. Rebekka

„Ég verð bara að deila þessum frábæru fréttum með þér og fylgjendum þínum...Vinnuvinkona
konu minnar sagði henni fyrir nokkrum mánuðum síðan að krabbamein í briskirtli eiginmanns
hennar hefði komið aftur í annað sinn, ég og konan mín vissum nú þegar af RSO þínum svo við
settum þau inn á síðuna þína til að læra meira um það o.s.frv., jæja, hann byrjaði á það strax og
í  gær  fór  aftur  á  spítalann  til  að  fá  niðurstöður  úr  nýjustu  prófunum hans,  sjúkrahúsið  var
nokkurn veginn að segja honum að hann þyrfti  krabbameinslyfjameðferð aftur,  en það sem
gerðist í raun þegar þeir skoðuðu niðurstöðurnar er að krabbameinið var örugglega orðið miklu
minni en það var þegar þeir tóku fyrst eftir því að það var komið aftur, nánast hvarf í raun.Þeir
voru undrandi yfir því hvernig það hefði getað minnkað (þau ættu að læra um allar tegundir lyfja,
ha, ekki bara þau eitruðu).Þeir sögðust vilja fjarlægja það sem eftir er, en ég ráðlagði honum að
halda bara áfram með sömu skammta og hann var að gera áður, þar sem það hefur augljóslega
haft jákvæð áhrif, og nenna ekki að hleypa þeim slátrara nálægt sér.Ég var samt svo ánægð að
heyra fréttirnar og gat ekki beðið eftir að láta þig vita. :)“ Mark
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-- Vel gert, Mark, farðu eftir því hvernig sjúklingnum líður, skannanir eru ekki nauðsynlegar í
flestum tilfellum.Ef hann borðar 120-180g á sex mánuðum hefur hann ekki miklar áhyggjur, að
því er virðist.JB

„Það eru þúsundir skjalfestra sannana fyrir því að það læknar krabbamein hjá fólki sem neitaði
að hafa neitt með lækna að gera, bara olíuna.Ég var með krabbamein á stigi 4.Ég átti bara 3
mánuði ólifað og það var fyrir 14 mánuðum síðan. Tommi

„Bara til að láta þig vita, hér er uppfærsla um Tom frænda minn.Nýja PSA stigið hans er 0,1 og
stöðugt.Þakka þér  fyrir  að gefa okkur  þekkinguna til  að  bjarga lífi  hans.Hann var  á 4.  stigi
krabbameins í blöðruhálskirtli.Við erum að leita að vitnisburði.Guð blessi þig." Sherri

„Tom, ég notaði þessa olíu fyrir 3 árum til að drepa 4. stigs krabbamein í blöðruhálskirtli.Ég
notaði hormónameðferð til að byrja með og komst svo að RSO.Það virkar.Ég þekki persónulega
heilmikið  af  fólki  sem notar  það á hverjum degi  við mörgum kvillum.Það er  mikil  hjálp fyrir
krabbameinssjúklinga, en ég held að ótrúlegasta opinberunin mín hafi verið að lækna alvarlegan
psoriasis  einhvers að þeir  voru með yfir  90% af  líkama sínum.Með því  að neyta 1/4 til  1/2
grömm af olíunni á dag í 6 vikur hefur þessi manneskja bókstaflega læknað sig af sjúkdómi sem
hún hafði þjáðst af síðan hún var barn.Ég gæti haldið áfram tímunum saman um það sem ég
hef séð þessa olíu gera.Þú munt sjá, hafðu huga þinn opinn og gerðu eins og Rick segir, þú
munt ekki sjá eftir því." Dan

„Þar sem ég batnaði af sáraristilbólgu og krabbameini hefur meltingarlæknirinn minn nú ALLA
sjúklinga sína á kannabisvörum vegna þess að þær eru öflugustu bólgueyðandi lyf sem hann
veit um...og þau virka BETUR EN EINHVER LYFIÐ sem hann getur ávísað!!!“ Craig

„Ég veit að það læknar krabbamein...Ég læknaði mömmu mína þrisvar sinnum og hún er núna
krabbameinslaus. Mc Jay

„Ég  hef  notað  olíuna  í  5  vikur  og  gæludýraskönnunin  í  gær  sýndi  áberandi  minnkun  á
beinaæxlum og engar vísbendingar um lengur ofmetnaðar lifraræxli.Ég fékk upphaflega 4. stigs
bein og lifandi krabbamein fyrir 3 mánuðum síðan...Ég myndi segja að það virki.Og þetta voru
bara fyrstu 8cc vélarnar, kominn tími til að slökkva á næstu 52!!“ Laura

--  Frábært,  Laura,  frábært  að  heyra  það,  en  vertu  í  burtu  frá  fleiri  skönnunum  eða
röntgenmyndum ef það er mögulegt.Þú vilt ekki geisla út æxli, krabbameinslæknirinn þinn ætti
að geta útskýrt fyrir þér hvers vegna það er ekki góð hugmynd að gera það.Bestu kveðjur, JB

„Heyrðu, ég rannsakaði þetta í marga mánuði.Það er stutt af Harvard.Þeir eru að nota það á
Spáni.Vegna þess að það er ólöglegt get ég því miður ekki sagt þér neitt meira.Ég get sagt að
maðurinn minn sé með krabbamein á 4. stigi með heilann.RS segir ekki treysta neinum fyrir
heilsunni þinni.Svo ég gerði það ekki.Ég „stökk yfir tunglið“ ef svo má segja.Ég lenti þétt á fætur
og manninum mínum líður vel.:)” Lísa

„Kæri CureYourOwnCancer.com, fyrir nokkru síðan las ég um Rick Simpson olíuna og ákvað að
prófa að búa til.Ég hef ræktað marijúana í mjög langan tíma.Ég notaði nokkrar af mínum bestu
brumum og bjó til hágæða hampolíu.Ég reyndi það og trúði því ekki.Það var svo öflugt að það
var eins og ekkert sem ég hef nokkurn tíma fengið.

Eftir  að  hafa  reynt  það  vissi  ég  um  sjúkling  sem  hafði  glímt  við  krabbamein  (Hodgkins
eitilfrumukrabbamein)  í  um 11 ár  á  þeim tímapunkti.Ég  bauðst  til  að  vera  læknisfræðilegur
marijúana  umönnunaraðili  hans  og  útvega  honum  olíuna  honum  að  kostnaðarlausu  svo
framarlega sem hann tæki olíuna eins og mælt er með.Á þeim tíma var hann mér meira en
minna ókunnugur.Ég hafði hitt hann um ári áður á samúðarklúbbsfundi og frétti þá að hann væri
með krabbameinið.Mig langaði virkilega að sjá hvort olían gæti læknað krabbamein, eins og
nefnt er í Rick SimpsonHlaupa frá lækna.
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Svo, eftir að hafa haft samband við þennan sjúkling og kynnt honum tilboðið, lögðum við inn
viðeigandi pappíra hjá ríkinu okkar og hófum meðferð.Við settum það upp þar sem hann myndi
vera með plönturnar, svo að lokum gæti hann útvegað sjálfum sér olíuna.Það var líka hluti af
samkomulaginu, að hann lærði að hjálpa sér.Við hófum meðferð.Í fyrstu var það erfitt fyrir hann
vegna þess að olían  var  svo öflug  og að taka hana þrisvar  á  dag getur  verið  frekar  erfitt.
Eftir  þrjá  mánuði  fór  æxli  á  efri  brjósti  hans  að  minnka.Eftir  fimm mánuði  var  æxlið  alveg
horfið.Hann fór  svo í  CAT-skönnun.Niðurstöðurnar  komu aftur  að hann er  krabbameinslaus!
Læknarnir  hafa  reynt  að  lækna  krabbamein  hans  í  að  minnsta  kosti  11  ár.Chemo,
beinmergsígræðslur og svo framvegis.Allt sem þurfti var um pund af úrvalsbrum breytt íhampi
olíu.Hann hefur  sínar  fyrir  og eftir  CAT skanna niðurstöður  á disknum (verður  afhent  okkur
fljótlega).Hann  hefur  stigið  fram  og  talað  opinberlega  við  fólk.Reyndar  er  hann  núna
umönnunaraðili sem hjálpar öðrum sjúklingum með græðandi hampolíu!“GrowGoddess“

„Fyrir  ári  síðan  sagði  krabbameinslæknirinn  minn  okkur  að  hafa  samband  bráðlega,
ristilkrabbamein var aftur  í  lungum og ristli,  hafði  verið  fjarlægt  úr  ristli  árið  09 og lifur  árið
11.Maðurinn minn krafðist þess að þau prófuðu eina lotu í viðbót af lyfjameðferð.Á sama tíma og
ég uppgötvaði kannabisolíu byrjaði ég að taka olíuna sama dag og lyfjameðferð.Æxlismerkið
mitt var 17,6.Eftir EINA meðferð (og 2 vikur af olíu) var æxlismerkið mitt 10,6.Síðasta föstudag
eftir 2 meðferðir og 5 vikur af olíu er æxlismerkið mitt 4,8.Hjúkrunarfræðingurinn minn sagði mér
að  hún  vissi  ekki  hvað  ég  væri  að  gera,  en  þessi  lyfjameðferð  átti  ekki  að  gefa  þessar
niðurstöður.Mér líður betur en mér hefur liðið í langan, langan tíma." Diane

„Hæ Jindrich, í gær kláraði ég að lesa bók Ricks.Góðir hlutir!Satt að segja þarf ég í raun ekki
fleiri sannanir um raunverulegan töfrakraft olíunnar!

Ég hef líka gert nokkrar tilraunir og á hverjum degi uppgötva ég eitthvað nýtt sem þetta lyf getur
gert!Æðislegur!Því miður þó ég sé sannfærð og jafnvel þótt kærastan mín sé sannfærð þá er
móðir hennar einhvern veginn ekki fær um að „sleppa takinu“ alveg ...og hún er samt ekki viss
hvort  hún  sé  að  hætta  með  skítakrabbameini...
Ég er stöðugt að reyna að koma með góð rök en get ekki ákveðið mig fyrir hana!Hún er sú sem
er með krabbamein og hún er sú eina sem getur ákveðið hvað hún gerir við líf sitt.

Ég veit að hún mun læknast hvort sem er á endanum því við munum troða í hana svo mikilli olíu
að það verður ómögulegt fyrir hana að deyja.En samt finnst mér það svo heimskulegt og svo
hættulegt  að  leika  sér  með  þessi  helvítis  efni,  sérstaklega  þegar  maður  hefur  aðgang  að
náttúrulyfjum  sem  hefur  verið  sannað  að  lækna  krabbamein!Ég  las  um  reynslu  þína  af
krabbameini og læknakerfi...Mér þykir mjög leitt vegna missis þíns... og nú skil ég betur viðhorf
þitt til hefðbundinna svokallaðra „lyfja“! Luigi

-- Hæ Luigi, takk fyrir falleg orð um bókina og það er leitt að það sem þú þurftir að ganga í
gegnum.Það  er  hennar  val  hvaða  meðferð  hún  velur  en  ég  myndi  ekki  fara  nálægt
lyfjameðferðinni - lestu bara sögu mömmu fyrir hana, kannski skilur hún að það er aldrei góð
hugmynd  að  taka  eitur,  sérstaklega  þegar  það  er  ekki  rökstutt  né  nauðsynlegt.Möguleikar
hennar á að lifa af krabbameinslyfið munu batna til muna ef hún tekur olíuna, en aftur, af hverju
að valda enn meiri skaða á veika líkamanum?Það meikar engan sens.Bestu kveðjur, Jindrich

„Vinur setti mig niður til að horfa áHlaupa frá læknafyrir um tveimur og hálfu ári síðan að halda
að það gæti hjálpað psoriasis mínum.Við gerðum olíuna saman - í fyrsta skipti fyrir okkur bæði -
innan þriggja vikna var skellupsoriasis minn horfinn.Ég hef verið að búa til olíuna og innbyrða
hana síðan.Ef ég tek það inn á hverjum degi, og ber olíuna staðbundið á kvöldin á einstaka
bletti  sem  skjóta  upp  af  handahófi,  er  psoriasis  mjög  stjórnað  og  nánast  ósýnilegt.Vegna
þessarar reynslu stökk ég inn með tvo fætur og á nú fyrsta læknisfræðilega maríjúanafyrirtækið
með fullu ríkisleyfi í Colorado.Ári eftir viðskipti mín greindist pabbi minn með sortuæxli á stigi IV
- það hafði breiðst út í lungu hans og lifur.Krabbameinslæknir hans gaf honum 3 til 12 mánuði
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og sagði honum að vera tilbúinn fyrir sjúkrahúsþjónustu.Ég byrjaði hann strax á RSO meðferð
og fimm mánuðum síðar  er  krabbameinið  hans farið.Farinn.Auðveldasta  hlutur  í  heimi!Takk
Rick, fyrir að kynna þetta ótrúlega lyf aftur fyrir heiminum!:-)” Erica

„Ég fór í 2 vikna námskeið af olíu...Ég hafði aðeins efni á því um það bil annan hvern dag eða
svo, en psoriasis á líkamanum mínum fór næstum því.ég er að gefa7kortið mitt til útiræktanda á
þessu ári svo ég geti fengið nóg hráefni í einu til að búa til 60 daga lotu til að lækna þessa
vitleysu í eitt skipti fyrir öll!!!“ Sophie

„Kannabisolía læknar krabbamein.Ég er 3. stigs brjóstakrabbameinssjúklingur og nota olíuna til
að lækna sjálfan mig.“ Adele

"Engin  krabbameinslyf,  engin  geislun...RSO  &  mataræðisbreyting...RSO  læknaði
magakrabbameinið mitt án þess að vera með neitt af þessu..." Dale

„Hæ Rick,  ég  talaði  við  þig  fyrir  nokkrum mánuðum síðan  og  hef  síðan  prófað  olíuna  við
þunglyndi mínu.Það er erfitt að segja til um hvort það hafi verið áhrifaríkt eða ekki, þar sem ein
únsa (28g)  gaf  aðeins  nóg í  um það bil  10  daga.Undir  lok  þessara 10 daga þjáðist  ég  af
þunglyndi í nokkra daga.Það var streituvaldur sem fylgdi lífi  mínu en ég gat starfað þó með
þunglyndistilfinningunni.Svo hver veit, það gæti hafa verið verra án olíunnar.

Allavega prófaði ég líka olíu á eitt af húðkrabbameini vinkonu minnar (76 ára).Þetta var mjög
viðbjóðslegt krabbamein, um 8 mm af mjög gulri miðju umkringdur roða sem náði um 75 mm í
þvermál.Hann lét það bara vera í 2,5 dag þar sem kláði og lykt var of mikil fyrir hann.Hins vegar
þegar hlífin var fjarlægð (það var vatnsheld umbúð), var krabbameinið næstum horfið.Því miður
er  hann með fjölmörg húðkrabbamein  og hefur  ekki  efni  á  þeim peningum sem þarf  til  að
meðhöndla þau.Svo hann lét brenna þau af með miklum sársauka.Hann er efins og fyrir hann
að hrósa olíunni er mjög mikilvægt.

GÓÐAR FRÉTTIR.Sonur minn er á síðasta ári í háskólanámi í efnafræði og sagði prófessornum
sínum í lífrænum efnafræði (ástralskur fæddur kínverskur herramaður) frá niðurstöðunum og
hann var mjög áhugasamur og ætlar að rannsaka og gera tilraunir með olíuna á ýmsum fólki
með húðkrabbamein.Ég er ekki viss um hversu langan tíma þetta mun taka en mun halda þér
upplýstum.Með trúverðugleika prófessors gætum við fótað okkur fyrir skrifræði.Kveðja, Warwick,
Ástralía“

„Bjó það, gaf það 18 ára syni mínum... Engin merki um krabbamein núna.Ég skulda þér mikið
þakklæti Rick Simpson.Sonur minn greindist í október með liðsarkmein eftir að hafa fjarlægt
æxli áður en hann fór í vefjasýni...Var sagt að krabbameinið væri enn til staðar og gæti hafa
breiðst  út  í  lungun  hans  vegna  árásargjarnrar  tegundar  krabbameins  sem  það  er...Nýjustu
prófunarniðurstöður,  þeir  geta  ekki  fundið  nein  ummerki  um  það  til  undrunar
þeirra ...Kannabisolía var eitt af mörgu sem ég byrjaði á næstum strax eftir greiningu.“ Amanda

„Nánum  vini  mínum  var  áður  gefið  morfín  við  verkjum  í  heilaæxli.Morfínið  sjálft  olli  fíkn,
fráhvörfum og það gerði bara illt verra við notkun þess.Kannabis sjálft var eina lyfið sem veitti
léttir við fráhvarfseinkennum, þunglyndi, sársauka og krabbameininu sjálfu.Skilaboðin þín eru
það sem bjargaði vini mínum. Jasper

„Ég er svo spenntur fyrir olíunni.Síðasti mánuður var í fyrsta skipti sem ég las eða heyrði um
það.ég er hrifinn...Herra Simpson, mörg okkar þökkum þér fyrir óeigingjarnt og kærleiksríkt starf
sem þú  hefur  unnið  fyrir  allt  mannkynið.Þú  ert  mín  skilgreining  á  mannúðarmanni!!!Ég  hef
starfað sem sjálfboðaliði hjá Hospice síðan 1998, ég hef séð marga þjást og deyja, jafnvel í
fanginu  á  mér.Að  halda  að  svona  mikið  af  þessari  þjáningu  hefði  verið  hægt  að  lina  er
bókstaflega heillandi...“ Cindy

-- Það er það vissulega, sérstaklega þegar haft er í huga að allar upplýsingar um „kraftaverka
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lækningamátt“  Rick  Simpson  olíunnar  eru  sannar.Rétt  framleidd  og  notuð  olía  getur  í  raun
læknað krabbamein, sykursýki og þúsundir annarra sjúkdóma.Það getur virkilega hjálpað við
sársauka sem morfín snertir ekki.Það endurnýjar líkamann í raun og endurnýjar vöðva.Orðin
brjálæðislega lýsa því ekki fyllilega, held ég.JB

"GUÐ MINN GÓÐUR.Ég fékk bara orð frá einhverjum sem ég er að gefa Phoenix tár sem var
með og ég meina var með krabbamein í nýrum.Eftir að hafa tekið olíuna í 90 daga sýnir nýjasta
PET skönnunin að æxlin eru horfin..Þetta er ótrúlegt.Ég hef séð Phoenix Tears lækna marga
síðan ég hef verið að vinna með það.Þakka þér fyrir að hjálpa mér að hjálpa öðrum að lækna.“
Gregg

--  Til  hamingju  og  takk  fyrir  að  hjálpa  öðrum,  Gregg.Engar  skannanir  lengur,  bara
olían.Skönnunin er krabbameinsvaldandi, gæti valdið því að krabbameinið komi aftur og hver vill
það?JB

„Halló elsku elsku Rick Simpson & Jindrich Bayer, ég vona að ykkur líði bæði vel og hafið það
gott.Miðað við magn tölvupósta sem þú verður að fá er ég viss um að þú manst ekki eftir mér frá
mörgum mánuðum síðan svo ég lét fyrri bréfaskipti okkar fylgja með.Mamma er á lífi og mjög
heilbrigð!Að segja að við séum svo mjög þakklát er vægt til orða tekið.

Við greiningu í febrúar 2012 (4. stigs kirtilkrabbamein í brisi með meinvörpum í lifur og lungu)
voru horfur hennar 3 til 6 mánuðir með fyrirsjáanlegt alvarlegt heilsufar á þeim tíma.Þess í stað
er  hún  á  lífi,  hamingjusöm  og  hress  10  mánuðum  síðar.Ég  veit  að  þið  eruð  báðir  á  móti
krabbameinslyfjum og við líka... En þegar þeir sögðu 3 mánuði þá hentum við ÖLLU í það, þar á
meðal krabbameinslyf, ásamt því að byrja RSO strax.Okkur hefur verið sagt að enginn haldist
eins heilbrigður og mamma á eins mikið af Gemzar krabbameinslyfjum og hún fékk.RSO varð
að hafa haldið henni heilbrigðri á þessum tíma.Chemo hætti fyrir 6 vikum þegar hún ákvað að
hún gæti fundið fyrir byrjun krabbameinsskemmda.Hún er núna búin að vera frá lyfjameðferð í 6
vikur og líður vel.

Síðan hún greindist í febrúar 2012, eftir upphafsuppbyggingu, hefur hún tekið gramm af RSO á
dag (um það bil 300 grömm samtals hingað til).Nýjasta skönnunin sem gerð var mánudaginn
12-17-12 sýndi meiri æxlissamdrátt þar á meðal skjöl um að sum æxlana væru of lítil til að hægt
væri að sjá þau með tölvusneiðmynd.Þetta voru ótrúlegar fréttir!Svo á þriðjudaginn fengum við
niðurstöður  úr  rannsóknarstofuvinnunni  hennar.Eftir  að  hafa  fengið  svo  góðar  skannafréttir
urðum við hneykslaðar að heyra að æxlismerkjaprófið hennar (CA19-9) hefði aukist úr 285 upp í
2100.Hefur þú einhvern tíma séð þetta gerast áður?Hefur þú einhverja skýringu á því hvers
vegna eða hvernig  merkjunum fjölgaði?Einhverjar  hugmyndir  yfirleitt?Einhverjar  ábendingar?
Þessi spurning hefur farið til nokkurra RSO framleiðenda en enn sem komið er ekkert endanlegt
svar.

Hér  eru  CA19-9  niðurstöður  hennar  til  þessa.Eðlilegt  magn  er  MINNI  EN  37.  Ekkert
æxlismerkjapróf var gert við fyrstu greiningu í febrúar. 4-30-12...23.568; 5-30-12...5.240; 6-18-
12...4.458; 8-8-12...538; 10-8-12...285 (Síðasta lyfjameðferð var 10-29-12); 12-17-12...2.100.Öll
inntak sem þú gætir haft mun vera mikils metin af fjölskyldu minni!Mikil ást, B“

„Kæri B, tölvusneiðmyndir gefa stóran skammt af geislun og það er það sem gæti hafa valdið
því,  auk þess sem krabbameinslyfið var algjörlega óþarft.Ég myndi láta hana borða 180g af
bestu  gæða  olíu  eins  fljótt  og  auðið  er.Ekki  lengur  tölvusneiðmyndir  eða  önnur
krabbameinsvaldandi vitleysa, bara olían og eins mikið af henni og hún þolir.Þú verður að vinna
úr skaðann af  efna- og geisluninni fyrst  og það mun taka smá tíma, það gerði bara verkið
erfiðara fyrir olíuna.Eins og að gefa móteitur á meðan hún dælir eitri í æðar hennar, þá meikar
það engan sens fyrir mér.Bestu kveðjur, Jindrich Bayer“

„Ég leitaði til mín af konu með brjóstakrabbamein fyrir um 4 vikum og tókst að koma henni í rétta
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átt.Hún er með frekar merkilegt æxli,  (ég held að hún gæti verið með fleiri  en eitt) og getur
fundið  fyrir  því.Það  eru  aðeins  3  vikur  síðan  hún  byrjaði  á  olíunni  og  nú  þegar  er  æxlið
örugglega að mýkjast.Ekki slæmt í 3 vikur!Ég finn fyrir miklum hvatningu fyrir hennar hönd og ég
VEIT bara að þessi kona verður enn ein velgengnisaga.Ein ást." Corrie

„Pabbi minn er 89 ára, með húðkrabbamein í andliti.Þrisvar sinnum hef ég farið með hann á
sjúkrahús til að láta klippa mig, sem opnar hann fyrir sýkingum svo ekki sé minnst á að fara með
hann af  hjúkrunarheimilinu og til  baka það er erfitt  fyrir  hann.Ég byrjaði  á kannabisolíu fyrir
nokkrum vikum.Sumt af þessu er á stærð við barnfingur minn að þumalfingri.Það voru 11 sem
ég hef meðhöndlað núna, það eru 4 sem eru á stærð við þumalfingur og barnfingur.Þeir deyja
bara og falla af húð gróin.Ég er undrandi eins og allir hjúkrunarfræðingar og læknir.“Steve

„Ég  vil  bara  segja  að  það  gleður  mig  að  tilkynna  að  skanna  tengdaföður  míns  vegna
krabbameins  hans hefur  komið út  alveg hreint  í  annað sinn eftir  að  sá fyrsti  sýndi  bletti  á
lungum.Við byrjuðum hann á olíunni rétt eftir að sá fyrsti sýndi bletti.Kannabis hefur tekið lungun
hans og hreinsað þau upp!Honum var sagt að hann þyrfti lyfjameðferð.Við vorum á móti því og
settum hann á olíuna í staðinn.Kannabis læknar krabbamein!!!“ Karen

„Það læknar leghálskrabbamein líka!Ég hafði ekki efni á meðferðum (ekki einu sinni EIN...) og
fór í eitt ár án nokkurs konar lyfjahjálpar...en ég reykti næstum á hverjum degi...svo ári seinna í
árlegu prófi mínu, voru læknirinn og hjúkrunarfræðingarnir hrifnir af...þeir gátu ekki fundið neitt
annað  en  smá  ör  þar  sem  krabbameinið  hafði  verið...Ég  er  100%  laus  við  krabbamein
núna...takk  fyrir  Marijuana...ekki  læknar...ekki  "lyf"...ekki  meðferðir...en  vegna  hreinnar,
náttúrulegra, náttúrulegra jurta...Ég er lifandi sönnun...Læknarnir sögðu að ég hefði átt að vera á
stigi 5 krabbameins eftir að hafa farið án nokkurrar meðferðar...en samt var það horfið...án hjálp
frá þeim...þeir voru svo hrifnir  af  því að þeir sendu mig á RÍKISSHÚTALIÐ í LITTLE ROCK
(UAMS) til að prófa mig áfram...og UAMS fann ekkert annað en smá ör heldur...þeir sögðu að
þetta  væri  kraftaverk...Ég  held  að  þetta  hafi  bara  verið  marijúana...Lögleiða  það  nú
þegar...hjálpa fólki...er það ekki það sem mannkynið snerist um?“ Monica

„Ég  notaði  kannabisolíu  til  að  meðhöndla  grunnfrumukrabbamein  á  hálsi  og
andliti.Árangursríkt.Þetta er tilvalið krabbamein til að rannsaka.Það sést vel með berum augum
og allar breytingar sem eiga sér stað sjást auðveldlega.Ég hef reynt að vekja áhuga á þessu hér
í Bandaríkjunum, en alríkislögreglan hefur hvern sem er og það virðast allir vera dauðvona að
snerta.Sjáðu hvað þú getur gert." Jósef

„Ég er með kökk í lærinu, hann var harður, næstum 2 cm, núna er hann innan við helmingi
stærri og mýkri (4 vikur).“ Katri

„Og ég komst að því að ég er laus við krabbamein eftir að hafa verið á olíunni í 5 mánuði
samfleytt!!“ Mimi

Q.JB, hefurðu eitthvað um að lækna ákveðnar æxlisgerðir sem kallast hemangíoblastóm?Ég
fylgist með færslum þínum, sem og öðrum.Ég hef ALDREI séð aðra meðferð við þessari tegund
æxla en útskurð.Ég á fullt af þeim." Graeme

A.Ekki  í  eigin  persónu,  við  höfum  vissulega  ekki  haft  tækifæri  til  að  meðhöndla  allar
sjúkdómsgreiningar sem maðurinn þekkir persónulega, en miðað við það sem ég hef lesið um
það núna, sé ég enga ástæðu fyrir því að olían ætti ekki að hjálpa.Eftir því sem ég best veit geta
þeir einungis greint það með tölvusneiðmyndum og eins og ég lít á þetta ættu allir sem fara í
tölvusneiðmynd að borða að minnsta kosti 60g af olíu á eftir.Og ef þeir borða þessi 60g fyrir
aðgerð, þá er ég viss um að aðgerðin verði í flestum tilfellum ekki nauðsynleg vegna þess að
æxlin verða ekki til staðar.Þannig að ég myndi örugglega prófa olíuna sjálfur.Góðar kveðjur, JB

„Sú staðreynd að lyfleysa lækna sumt fólk er ástæða til að farga lyfinu að eilífu og rannsaka list
lyfleysu.Eftir að hafa sagt að þú gerir aldrei lyfleysurannsókn þegar þú ert með árangursríka
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lækningu, það er rétt hjá þér, það myndi drepa helming sjúklinganna þinna, veika og grimma.“
Kristófer

-- Það væri sannarlega sjúkt og grimmt, og þess vegna mun ég persónulega ekki gera það.Aðrir
geta það ef þeir vilja, en ég geri það ekki.Ég vil að læknakerfið fari að nota olíuna sem lyfleysu -
ef  þeir  sanna  að  það  sem  þeir  vilja  nota  sé  öruggara  og  áhrifaríkara  en  olían  (og
skemmtilegra/þægilegra fyrir sjúklinginn), þá geta þeir haldið áfram og selt hana .Ef ekki, hvers
vegna  ekki.Þetta  er  frekar  einfalt  og  mjög  rökrétt  held  ég.Og svona  mun það  samt  vera  í
framtíðinni, svo hvers vegna að bíða?JB

„Það er aldrei of seint að sætta sig við þá staðreynd að kannabis er einfaldlega lyf.Á sama tíma
er aldrei of seint að byrja að nota olíuna sem lyf, sama hvernig ástandið er eða hversu alvarlegt
það er.Með notkun olíunnar eru yfirleitt góðar líkur á að sjúklingurinn nái sér, eða að olían veiti
þeim hámarks lífsgæði þar til yfir lýkur.Og það er líka mikilvægt.JB”

„Þegar sjúklingar sem hafa tekið lyfjameðferð byrja að nota olíuna er það fyrsta sem olían þarf
að gera að afeitra líkamann.Þannig að í sumum tilfellum gæti sjúklingurinn þurft að innbyrða
töluvert  af  olíu áður  en hann byrjar  að ráðast  á krabbameinið sjálft.Það er í  raun ekki  góð
hugmynd  að  taka  krabbameinslyf,  sérstaklega  þegar  það  er  algjör  óþarfi  í  ljósi  þess  að
læknakerfið hefur vitað um kannabis sem lækningu við krabbameini í tugi ára.JB”

Q.„Terminal“ Krabbameinssjúklingar: Ertu að byrja þá með árásargirni á 1 grammi á dag eða
vinnueru þeir til í það í rúma viku eða svo?Ráð af reynslu?

A.Nei, við byrjum alltaf á litlum skömmtum og fylgjum nokkurn veginn leiðbeiningunum.Auðvitað,
ef þeir hafa fyrri reynslu af kannabis og vita að það er ekkert að óttast, geturðu stundum byrjað
á stærri skammti.En þú veist aldrei hvernig sjúklingurinn mun bregðast við olíunni, auk þess
sem þeir eru venjulega á blöndu af ýmsum lyfjum, svo þú gætir viljað fara varlega og fylgjast
með blóðþrýstingi sjúklingsins o.s.frv.Almennu ráðleggingarnar eru að fylgja leiðbeiningunum,
því minna formlega sem þær eru - fylgdu eðlishvötinni og dómgreindinni og þegar sjúklingurinn
hefur „engu að tapa“ myndi ég ekki hika við að gefa honum stóran skammt þegar nauðsyn
krefur (bráðir bakverkir  osfrv.) .Gramm af mjög hágæða olíu getur valdið óreyndum notanda
mjög hátt, en samt skaðar það engan.Stundum getur jafnvel hampi af völdum dá reynst gagnleg
og ég er viss um að það verður notað þannig til svæfingar fyrir aðgerð hvort sem er fyrr eða
síðar, en núna viljum við sjá sjúklinga vera á þægindahringnum sínum eins mikið og mögulegt
er.Ég vona að ég hafi útskýrt það vel.Bestu kveðjur, JB“

„Corrie,  vinur  minn,  þú  hjálpaðir  mér  með  ***.Ég  hef  verið  að  gefa  honum  lyf  við
taugainnkirtlaæxlunum hans.Hann er  búinn að vera  á  lyfinu  í  1  mánuð og það  er  farið  að
minnka.Það var svo stórt að það ýtti á magann á honum en nú er komið að því að hann getur
borðað aftur og læknirinn hans sagði að hann hefði aldrei séð svona æxli minnka jafn hratt.Það
gerði hann brjálaðan og öll blóðvinna kom aftur eðlileg svo önnur á leiðinni til að læknast og það
er ÆÐISLEGT.Og þú ert FRÁBÆR og Guð er frábær.“

„Ég á vin sem er með krabbamein í heila og ég er með Cml.Olían er að virka fyrir okkur bæði!!!
Vinur  minn  er  fyrstu  hendi  sönnun  í  mínum augum  að  þessi  olía  er  kraftaverk  ...Ég  hafði
efasemdir áður en ekki núna!Taktu olíuna, það virkar!“ Tyler

„Kannabisolían eftir  eins árs notkun og aðeins notkun kannabisolíu breytti  krabbameininu úr
köngulóarvefsgerð í æxli þar sem þeir gátu nú beint ákveðna krabbameinslyfjaskammt sem hún
jók einnig skammtinn af olíu í 3 grömm á dag.Fyrir 18 mánuðum síðan var foreldrunum sagt að
heilakrabbameinið hennar væri banvænt og hún ætti um það bil 18 mánuði eftir að lifa og að
krabbameinslyf myndi aðeins kaupa hana í nokkra mánuði þannig að svar við spurningu þinni
stuðlaði  bæði  að  sjúkdómshléi  og  ég  vona  að  það  svari  spurningu  þinni.
Kannabisrannsóknarverkefni í Michigan
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„Ég var spurð í fyrra af vinkonu móður minnar hvort ég gæti búið til 6 mánaða kúr af hampoliu
fyrir mömmu hennar, úr hæstu einkunn kannabis.Hún var með krabbamein í hálsi.Ég bjó hana til
olíuna  eftir  ráðleggingum  Youtube,  ég  sendi  hana  síðan  til  Rússlands.Hún  notaði  fyrsta  6
mánaða námskeiðið með ótrúlegum árangri og bað um annan 6 mánaða skammt, ég sendi
annan farm til  hennar  og núna 14 mánuðum síðar  er  hún við góða heilsu.Þú ert  að vinna
ótrúlega vinnu, Rick.Þakka þér fyrir." Gareth

„Halló, ég heiti Alysa og er 16 ára.Árið 2011 greindist ég með 3. stigs anaplastic astrocytoma.Við
(fjölskyldan mín og ég) tókum þá ákvörðun að nota kannabisþykkni.Háskólinn í Michigan sagði
okkur að ég væri  ekki  líkleg til  að lifa  af  lengur en í  nokkur ár  og krabbameinið sjálft  væri
óstarfhæft  vegna  þess  að  það  var  í  könguló.Í  janúar  síðastliðnum  fór  ég  í  hefðbundinn
segulómun við háskólann í Michigan.Öll æxlin eru farin."

„Mamma mín er með lungnakrabbamein á stigi 4 og það barst til heilans en þar sem hún hefur
verið að gera RSO kannabisolíu hefur henni gengið vel.Blóðvinnan hennar kom frábærlega til
baka og ég er mjög þakklát þér vegna þess að mér finnst að RSO hafi gefið mömmu tækifæri til
að berjast gegn þessu krabbameini...“ Shannon

„Ég er 68 ára karlmaður sem lifði í því sem ég taldi eðlilegt heilbrigt líf án stórra vandamála og
hélt mér uppi með árlegri flensusprautu og skoðunum.Líkamsvirkni mín var í lagi og allt virtist í
lagi  þar  til  ég  vaknaði  einn  morguninn  með  hræðilega  magaverki.Ég  hélt  að  þetta  væri
botnlanga eða kviðslit,  konan mín flýtti  mér í neyðartilvik.Ég fór í bráðaaðgerð um það bil  2
tímum síðar,  15.  ágúst  2012,  og  það var  stórt  æxli  á  ristlinum sem var  fjarlægt  ásamt  14
eitlumhnúta.Viku seinna opnaðist innra með mér og eitraði fyrir mér og það leiddi til annarrar
aðgerð.

Byrjaði að líða betur 4 dögum seinna, ég var komin á fætur og smám saman að komast aftur af
hreyfingu  og  mér  fór  að  blæða  út.Aftur  í  aðgerð  númer  3  og  degi  síðar  fékk  hann  vægt
hjartaáfall.Stuttu  eftir  það  -33  dagar  á  gjörgæslu-  var  ég  útskrifaður  og  með
STÓMUPÖKU.Taskan  var  hjá  mér  í  8  mánuði  og  bakaðgerð  var  gerð  án
fylgikvilla.Skurðlæknirinn sagði að krabbamein hefði ekki breiðst út fyrir hnúðana.

Þrátt fyrir  það fóru þeir með mig á Krabbameinsstofuna og fóru að ræða krabbameinslyf og
geislun sem „eftirfylgni“. Hefðbundin siðareglur sögðu þeir.BULLSHIT sagði ég!Það mun engin
geisla  líkama  minn  eða  eitra  hann  meira  með  efna-  eða  geislun.Krabbameinslæknirinn  á
Krabbameinsstofunni fór ekki með rök og lýsti eftirfylgni á 3ja mánaða fresti í eitt ár, sem fól í sér
sneiðmyndatöku og blóðrannsókn.

Ég fékk efnið eins og Rick Simpson lýsti yfir og framleiddi RSO.Eftir öllum leiðbeiningum um
útdráttarferlið og notaði Naphtha sem leysi, var ég með fullunna olíu í sprautum og byrjaði að
innbyrða  hana  tvisvar  á  dag,  örlítið  magn  í  hvert  skipti.Ég  kláraði  4.  eftirfylgni  mína  á
Krabbameinsstofunni og þeir  sögðu að tölvusneiðmyndin sýndi  EKKI neitt  sem gæti  bent  til
krabbameins.Blóðrannsóknin  sýndi  CEA gildi  á  1,4,  en  hvað  í  andskotanum,  allir  eru  með
krabbameinsfrumur eða tvær í þeim.Þeir telja allt 5+ valda áhyggjum.Ég er núna að undirbúa
aðra  lotu  og  mun  taka  inn  daglega  sem  fyrirbyggjandi  aðgerð.ÞEIM  sem  þjáist  núna  af
krabbameini legg ég til að þú gerir slíkt hið sama.Við höfum ENgu að tapa og allt að vinna."
Gerry

"Er það of seint að bjarga einhverjum sem er á stigi 4 og er nú þegar með húð og bein og getur
varla gengið lengur vegna þess að missa styrkinn??" Velta

"Það er aldrei  of  seint.Mörg kraftaverk hafa sést  við notkun þessarar olíu.Ef  það getur ekki
bjargað  þeim  er  það  minnsta  sem  það  gerir  er  að  lina  þjáningar  þeirra  án  þess  að  hafa
alvarlegar aukaverkanir lyfja.Athugið að ef þeir byrja á stórum skömmtum verður mikill svefn þar
til þol þeirra er byggt upp.Það er mjög öflugt." Nick
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„Einn af öldungunum í bænum okkar fékk 3 vikur til að lifa lifrarkrabbameini á stigi 3.Fjölskylda
hans sem var samankomin veitti honum lífsviðurværi.Hann prófaði þessa olíu.Það eru tvö ár
síðan hann er fínn.Krabbameinslaus, læknar prófuðu hann á leiðinni.Þeir munu ekki einu sinni
tala um þetta.Það eru engir peningar í að finna lækningu.Ég trúi því að það virki......“ Bobby

„Ég líka, laus við skjaldkirtilskrabbamein!!“ Michelle

„Segðu  það  sem  þú  vilt  um  mig,  vináttu  mig,  dæmdu  mig...Rök  þín  eru  ógild!Þetta  er
lokaskönnunin  sem  mamma  mun  nokkurn  tíma  fá!!!KANNABIS  DREPUR  KRABBAMEIN!“
Dögun

Stacy: Á hvaða stigi var mamma þín?Ég veit að þú hefur sent það einu sinni áður, en ég gleymi
því.Þetta er strax stórkostleg skýrsla!!

Dögun: Stacy, þetta var 3. stigs smáfrumukrabbamein í lungum.5 æxli með litlum mets í efra
sogæðakerfið.

Debbi:  Þetta er svo stórkostlegt!Ég hef aldrei  heyrt  um neinn lækna litla frumu, jafnvel með
öllum venjulegum samskiptareglum.Þetta er merkilegt!Þú bjargaðir ekki bara lífi mömmu þinnar
heldur mun þetta bjarga öðrum mannslífum því það er sönnun þess að kannabis virkar.Takk
kærlega  fyrir  að  deila  þessu!
Dögun: Debbie, hún gerði þetta allt, kannabisolía - krabbameinslyf - geislun EN var læknað áður
en krabbameins- og geislameðferðirnar hennar voru gerðar svo hún neitaði þeirri meðferð sem
eftir var og sat fast í olíunni...Sem hún tekur enn og mun taka Á hverjum degi það sem eftir er
ævinnar!

Steve: segir „þetta er best í samræmi við breytingar eftir geislun“.Var hún með geislunmeðferð?

Dawn: Steve, já hún gerði það en hún kláraði aldrei...Dr er í gólfi!

Sjúklingur:  Linda  V.,  Þjónustudagur:  16.11.2013,  Verklag:  CT  CHEST  WITH
CONTRAST.Sneiðmynd  af  brjósti  var  gerð...Samanburður  er  gerður  við  fyrri
brjóstsneiðmyndatöku  frá  7/8/13.ÁBENDING:  Þetta  er  64  ára  kona  með  sögu  um
lungnakrabbamein ...

NIÐURSTÖÐUR: Það eru auknar millivefsbreytingar og þykknun á millivefsskilum ...sem er bætt
miðað við  fyrra  próf....Ekki  hefur  verið  sýnt  fram á  ákveðna  miðmætishnúða í  mjúkvef  eða
miðmætiskirtilkvilla.Það eru engar  ákveðnar  vísbendingar  um axilliary  lymphadenopathy eða
hillar eitilkvilla.Burtséð frá breytingum eftir geislun á miðlægum hluta hægra efri hluta blaðs, er
ekki  sýnt  fram á frekari  ógegnsæi  í  lungum eða grunsamlega lungnahnúta.Barka og helstu
berkjur eru einkaleyfi.Það er ekkert fleiðruvökvi.Stærð hjartans er eðlileg.Það er ekkert útflæði í
gollurshúsi.Sjónrænir  hlutar  efri  hluta  kviðar  eru  ómerkilegir.Það  er  engin  árásargjarn
beinskemmd sem er beinskemmd.

IMPRESSION: Bæta breytingar eftir geislun í hægri hæð og miðhluta hægra efri blaðs.Engar
öruggar vísbendingar um endurtekna sjúkdóma eða leifar.

„Ég var með óskurðtækt hafrakrabbamein, það er smáfrumukrabbamein í neðri  hluta vinstra
lungans. Ég fékk mér mjög dýrar kannabisolíur og frumurnar eru að minnka. Ég var Terminal og
sagt að ég myndi deyja fyrir jólin 2013. Jæja, ég er enn hér þökk sé THC.“ John-Michael

„Olían sneri við öllum geislaskemmdum og læknaði ótrúverðugt...Medical Marijuana BJARÐAÐI
mér og heldur mér frá 5 apótekum.Ég missti hægra nýrað af völdum krabbameinslyfja og það
byrjar að festast þangað til það er sárt að vera með húð á mér...og innan nokkurra mínútna eftir
að ég neytti olíunnar í veig að ég læt flogin hætta og vera í burtu í marga mánuði...

Ótrúlegt og það er bara eitt af því að olíurnar sneru við taugaskemmdum í augum mínum af
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völdum krabbameinslyfja þangað sem ég greindist með gláku, og í síðustu heimsókn minni fyrir
aðeins 6 mánuðum síðan sýnir ég engin merki um gláku og sjónin er betri þegar ég tek lyf. ..”
Teresa

„Ég  þekki  mann  sem  átti  stig  4  sem  dreifðist  eins  og  brjálæðingur.Honum  var  gefið  10%
möguleika á að lifa út  árið  og sagt  að koma sínum málum í  lag.Ég sagði  honum að horfa
áHlaupa frá læknaog að prófa lyfið.Innan árs greindist hann sem 100% krabbameinslaus og er
nú  umönnunaraðili  fyrir  nokkra  sjúklinga  og  það  er  allt  vegna  dásamlegs  lækningamáttar
kannabis og leiðsögn Rick Simpson.Svo þakka þér Rick.” James

„Frænka mín, með stigi 4 glioblastoma, fór úr hjólastól í gang eftir aðeins þrjá skammta!Vinstri
hlið hennar var lömuð í rúman mánuð.En nú fullkomlega virkur !!Svo spenntur!" Nicolette

„Ég  var  með  glioblastoma  sem  hefur  háa  dánartíðni.Eftir  6  mánaða  lyfjameðferð  og
geislameðferð, ógleði og uppköst, verk í nýrum og allt eitrað.Eftir að hafa loksins verið send
heim og sagt að við gætum ekkert meira breytti  ég mataræði mínu í hreint að borða lífrænt
ræktaðan mat úr garðinum mínum.Drekka græna smoothies, taka vít C sprautur.Ég bætti svo
súrsopa  ávöxtunum  við.Vinur  fékk  mér  svo  olíu  af  Rick.Jæja,  síðasta  föstudag  hringdi
krabbameinslæknirinn  minn og sagði  mér  að ég væri  KRABBAMBÆTTUR.Svo mikil  ást  frá
hjarta mínu til þín.Þetta var lífsbjörg." Tanja

„Frænka mín hefur tekið olíuna í 6 vikur.Endanleg æxli hennar hafa dregist saman um meira en
50% núna.Það virkar." Boosboys

„Eigi vinkonu sem ég sagði þetta við fyrir 4 mánuðum síðan vegna þess að faðir hennar var á
krabbameinslyfjum og versnaði, núna er hann næstum laus við krabbamein....og líður vel. Rut

„Það virkar - það læknaði krabbamein konunnar minnar þegar lyfjameðferðin / útvarpið lét það
breiðast  út  -  þeir sögðu að lítafyrir  val  … við komumst að olíunni -  krabbameinið hvarf  á 3
mánuðum / 90 dögum - og borgum hana áfram núna." Chris

„Ég  er  að  nota  olíuna  í  um  það  bil  eitt  ár  til  að  koma  í  veg  fyrir  endurvöxt  heilaæxlis  í
glioma.Vinsamlegast sendu þakkir mínar til Rick, meðferðin virðist hjálpa mér almennt og það
hefur enginn endurvöxtur átt sér stað.Veit einhver hvað væri góður skammtur fyrir einhvern sem
er að reyna að koma í veg fyrir endurkomu WHO 2. stigs heilaæxlis?„Staðlað“ ráð er að það
mun vaxa aftur og þurfa lyfjameðferð.Læknirinn minn lagði til að 50% vaxi aftur innan 3 ára, sem
ég hef slegið um nokkra mánuði.Svo langt, svo gott." Fjörutíu

„Fékk rétt í þessu frá vini sínum að félagi hans væri læknaður af lungnakrabbameini á stigi IV.9
læknar voru sammála um að hann ætti margar vikur eftir að lifa og að það hefði breiðst út í bein
hans og heila.4-5 vikur á olíunni og nú segja læknarnir að þeir hafi ranglega greinst, þetta hafi
verið  minniháttar  lungnasýking.Engin  merki  um æxli  eða  krabbameinsmerki  í  blóði  hans.Ég
kveikti á honum á Phoenix Tears og sýndi honum hvernig á að búa til lotu með því að nota
minna  magn  af  jurtum  á  viðráðanlegu  verði.Ekki  hika  við  að  nota  þetta,  hafðu  mig  bara
nafnlausan.Þakka þér og Guð blessi."

„Ég vann á félagi og í mörg ár og var með húðkrabbamein á vinstri handleggnum vegna þess að
ég hengdi hann út um gluggann í akstri.Nú veit ég að enginn þarf að trúa mér en ég byrjaði að
setja RSO olíu á það á hverjum degi og ég sver að hún er farin.Það tók nokkra mánuði en það
er í raun farið frá því sem það hefur verið í mörg ár.“ Randy

„Ég  hef  hitt  eftirlifandi  sem  kaus  að  nota  olíu  í  staðinn  ef  lífshættuleg  krabbameinslyf  og
geislun...hún fékk minna en ár...hún hefur verið krabbameinslaus í 5+ ár núna og missti aldrei
hár eða var veik og veik. illa af meðferðunum...náttúruleg lyf án efna!!Ekki svindl!!” Gwendólyn

„Ég  sendi  bara  skilaboð  með  einum  af  peepunum  mínum.Hún  var  með  Non-Hodgkins
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eitilfrumukrabbamein á stigi 4 og þrefalt högg (sem þýðir að það hafði 3 ökumenn var hvernig
þeir  útskýrðu  það  fyrir  henni  og  sögðu  að  annað  krabbameinið  í  raun  verndaði  hitt  gegn
krabbameinslyfjum),  svo  eini  læknisfræðilegi  kosturinn  hennar  var
beinmergsígræðsla.Krabbameinslæknir hennar sem hún hitti í dag hafði sagt að „krabbameinið
væri komið aftur  núna,“ þar sem hún neitaði ígræðslu.Þetta er  skilaboðin hennar:  „Bara hitt
krabbameinslækninn minn.Blóð mitt er gott.Ég er að gera rétt.Húrra, góður árangur, góðar fréttir,
ekkert krabbamein.“ Kannabis drepur krabbamein fólk!" Corrie

„Rick hefur sýnt mér hvernig á að halda lífi núna í 3 ár í baráttu við 4 mismunandi tegundir
krabbameins á þvagblöðrusvæðinu mínu. Ég er kominn niður í 2 núna og berst daglega með því
að nota RSO Veit ekki hvort ég á eftir að vinna þetta, en þetta hefur verið góður bardagi og ég
er 3 ár fram yfir reaper núna og er enn að berjast.... Takk Rick og áhöfn... Guð blessi...“ Gregory

„Við  gerum  RSO  fyrir  manninn  minn.Hann  þjáist  af  iktsýki.Hann  sigraði  líka  Hodgkins
eitilfrumukrabbamein.Við notum 99,9% ísóprópýl.Við skiljum það ekki eftir í leysinum lengur en í
3-5 mínútur.Það er ekki grænt af blaðgrænu á þennan hátt.Maðurinn minn hefur EKKI þurft að
taka nein lyf við iktsýki.Hann bólgnar ekki og er ekki með verki.Guð blessi þig Rick og vini þína
fyrir að deila þessu ótrúlega lyfi!“ Janice

„Ég hef persónulega orðið vitni að því að það læknar báðar tegundir húðkrabbameins og fjórða
stigs krabbameini í blöðruhálskirtli hjá frænda mínum. Ég hef líka séð það berjast við eitilæxli
með góðum árangri. Við erum líka að meðhöndla æxli á hundinum okkar með góðum árangri.
Æxlin eru um 85% horfin eftir tveggja mánaða útvortis og inntöku með matnum sínum. Gefðu
það líka 9 ára þýska fjárhundinum okkar fyrir liðagigt. Hún elskar það og það hefur virkilega fært
lífsgæði hennar  aftur,  sérstaklega betri  en Rymadil  sem dýralæknirinn ávísaði  fyrir  nokkrum
árum! Jason

„Ég læknaði beina- og lifrarkrabbamein á stigi 4, læknaði ógeðslegan bruna á handleggnum,
stjórnaði blóðþrýstingnum, horfði á æðahnútana hverfa, léttist 90 kílóum, hætti að taka verkjalyf,
létti  sólbruna með staðbundinni  olíu,  læknaði  hund vinar  míns.  af  beinkrabbameini...hmmm,
hvað annað....theliðagigt í fingrunum, ég gleymdi að ég væri meira að segja með hana. Það er
GEÐVEIKT að galdurinn við þessa plöntu sé ólöglegur. Farðu í hug.“ Laura

„Þetta hefur breytt lífi mínu eftir að ég greindist með CML (krónískt merghvítblæði) fyrir tæpu ári
síðan og ég horfði á myndbandiðHlaupa frá læknaum hvernig kannabisolía læknaði banvæna
krabbameinssjúklinga.Jæja,  ég  er  lifandi  sönnun  þess  að  það  virkar.Það  hefur  breytt
krabbameinsgildum mínum.Ekki læknaður ennþá en vonandi einhvern tíma bráðum get ég sagt
að  ég  sé  eftirlifandi,  þannig  að  nema  þú  hafir  gengið  einn  kílómetra  í  skóm  einhvers
krabbameinssjúklingar skaltu ekki byrja að ríða eitthvað sem þú veist ekkert um.“ Denise

"Ég trúi.Vinkona mín greindist með 3 tegundir krabbameins.Hann fékk 3 vikur til að lifa.Núna 2
árum seinna er hann kominn í eina tegund og stendur sig vel.“ Sandra

„Þið hjálpuðuð að bjarga lífi mömmu minnar.Eitt ár krabbameinslaust!“ Glæsilegt

„Saga mömmu minnar: „Í september 2010 greindist móðir mín með krabbamein í eggjastokkum
á fjórða stigi og fékk 6 mánuði til að lifa án meðferðar og eitt og hálft ár til að lifa með meðferð.
Hún fór strax í  krabbameinslyfjameðferð og krabbameinið brást  nokkuð vel við,  þó það hafi
eyðilagt 70 ára líkama hennar sem var aðeins 85% jafnaður af Guillain Barre heilkenni.

Hún hélt áfram með meiri lyfjameðferð og þurfti að fara í bráðaaðgerð í desember 2011 þar sem
meltingarvegur  hennar  og  kvensjúkdómakerfi  voru  samtvinnuð  sem  leiddi  til  alvarlegrar
sýkingar.Eins mikið krabbamein og hægt var að fjarlægja var fjarlægt;  hún var mjög nálægt
dauðans dyrum og komst einhvern veginn í gegnum aðgerð og bata og gat farið heim, þó enn
ekki krabbameinslaus.
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Á meðan byrjaði vinur að senda mér upplýsingar um marijúana/kannabisolíu og notkun hennar
gegn krabbameini.Hægt og rólega fór ég að hlusta og gera mínar eigin rannsóknir; Ég var hissa
á því sem ég byrjaði að finna og hélt áfram að rannsaka…

Á  næsta  ári  fór  mamma  í  meiri  lyfjameðferð;  hún  var  að  taka  morfín  og  oxycodon  við
verkjunum.Lífsgæði hennar fóru versnandi, sem og „gefstu aldrei upp, heiðarleg við Guð, Okie
frá Muscogee, viðhorf“.

Í janúar 2013 hafði hún farið í gegnum fimmtu lotu í lyfjameðferð.Fyrra ár hennar hafði farið í að
berjast; hún var örmagna, barin, meidd og krabbameinslyfið hafði ekki lengur græðandi áhrif.

Okkur var sagt að krabbameinið hefði breiðst út í þvagblöðru og lifur, og að lifrarkrabbameinið
væri það sem kom henni í; þeir gátu ekki stöðvað það, en þeir vonuðu að þeir gætu hægt á því
og keypt hana einhvern tíma.Við vorum komin yfir tímalínuna sem upphaflega var gefin okkur
við upphaflegu greininguna, en okkur fannst samt þurfa að gera meira.

Hún var búin og tilbúin að gefast upp; hún var búin með lyfjameðferð; "ekki meira!" hún sagði.Ég
fór til hennar og fór að ræða það sem ég hafði lært á síðasta ári plús um kannabisolíu og notkun
hennar gegn krabbameini.Þrátt fyrir strangt uppeldi sitt í fátæku, trúarlegu, ræktuðu landi í Texas
og panhandle 1950, var hún opin fyrir því að horfa á heimildarmynd eða tvær á netinu um olíuna
og heyra meira um sögur af velgengni o.s.frv.Eftir miklar umræður og að gefa sölutilkynningu
sem aðeins sonur deyjandi móður gæti gefið, fékk ég hana til að samþykkja að prófa olíuna.

Þegar  hún byrjaði  á  skammti  sem var  minni  en helmingi  stærri  en  hrísgrjónakorn,  gleypt  í
tómum vítamínhylkjum, sá hún fíkniefnaneyslu sína minnka um 50% innan tveggja daga og
þessi lækkun hélst allan tímann sem hún var á þessu lyfi.

Mamma hafði aldrei fengið THC vöru á ævinni og þetta var mikil aðlögun fyrir hana.Stundum
voru áhrifin mjög jákvæð, en aðallega bara mjög róandi.Stundum var thc aðeins of sterkt, en þú
getur ekki skaðast af neinni ofskömmtun, svo hún fór að leggjast niður og biðja þar til það leið
yfir.Svefn er hluti af lækningaferlinu, þannig að róandi eðli er með hönnun.

Fljótlega fór fjöldi CT-æxla hjá mömmu að hækka í 455 og hún byrjaði að auka olíuskammtinn
eins fljótt og hún gat ráðið við.Að ráðleggingum læknis hennar hitti hún kvensjúkdómalækni og
hann  samþykkti  að  fara  inn  og  reyna  að  fjarlægja  eins  mikið  krabbamein  og  hægt
er.Skurðaðgerð var áætluð seint í júní og þegar hún kom var æxlatalan komin niður í 405 og
mamma hafði innbyrt yfir 100 grömm af olíunni.

Þegar skurðlæknirinn kom úr aðgerð til að tala við föður minn, voru nákvæm orð hans: „Þetta
hefði ekki getað farið betur! Þeir fjarlægðu stóra krabbameinið sem þeir vissu að væri til staðar,
en það voru engin smærri krabbameinsæxli sem þeir bjuggust við að sjá.Mamma náði sér eftir
aðgerð og æxlisfjöldi hennar hefur haldist  undir 20 (eðlilegt er 34) síðan í júlí 2013; Nýjasta
catscan hennar frá desember staðfestir að hún er enn krabbameinslaus frá og með júlí 2014.“
Glæsilegt

„Bróðir  minn var með eitilæxli,  maga, meinvarpað í  hrygg.Lyfin sem þeir  gáfu honum héldu
honum vakandi alla nóttina og alla nóttina og fékk aldrei að sofa eða borða í margar vikur.Ein
grams pilla af olíu og hann fær að sofa í 18 tíma og borða með bestu lyst.Viku síðar er hann
78% laus við krabbamein.Læknirinn var forviða.Við sögðum honum það ekki vegna þess að
hann var ekki í læknisfræðilegu ástandi en kannabis bjargaði lífi hans og okkar.Nú ári seinna
BROÐIR MINN SLAGÐI EITLAGI!Það gerir það enginn...án kannabis.“ Errl

„Ég fékk mikið svívirðilegt af því fyrir nokkru síðan.Ég myndi taka dropa á dag.Sá sem gaf mér
það  bað  um  það  til  baka.Hann  endaði  með  því  að  gefa  það  konu  sem  var  að  hverfa  úr
krabbameini.Hún gat  ekki  borðað,  drukkið,  hvað þá raunverulega lifað.Hún vó innan við 70
pund.Vinkona mín gaf henni olíuna...voila!Hún byrjaði að borða, drekka og hélt áfram baráttu
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sinni ... með góðum árangri.Trúði staðfastlega á græðandi eiginleika kannabis. Tara

„Ég er mjög trúr að lesa allt sem þú birtir.Pabbi minn dó vegna krabbameins.Þeir ætluðu bara að
gera geislun.Hann fór í  eina meðferð og þeir misstu af blettinum, svo í rauninni steiktu þeir
hann.Hann dó innan 2 daga." Aníta

„Í  dag fékk ég orð frá manni sem ég gaf  háa upphæð til.Hann var með krabbameinsæxli  í
hálsinum.Hann  hefur  fengið  sokkagjöf  síðan  í  byrjun  apríl  2013.Kona  hins  veika  mannsins
hringir allt í tár.Eftir 4 vikna inntöku olíu 2 sinnum á dag er hún horfin.Alveg horfið...Hann hefur
borðað fasta fæðu...Engar nýjar meðferðir eða ný lyf, bara RSO.Deildu þekkingunni, bjargaðu
lífi." Jared

„Ég  er  krabbameinslifandi  á  4.  stigs  stigi  sem,  á  meðan  ég  fór  á  krabbameinslyfjaleiðina
(ALDREI aftur), get ég sagt ykkur öll lyfin sem voru ávísuð til að berjast gegn ógleði, aðstoða við
svefn o.s.frv. gerði mig bara veikari!!Aðeins þegar ég skipti yfir í læknisfræðilega THC gat ég
borðað, sofið, slakað á og þraukað!!Guði sé lof að ég bý í CA þar sem það er löglegt, ég fer með
hjartað til þeirra sem ekki hafa aðgang!“ Heinz

„Vinsamlegast deilið svo aðrir geri ekki mistök eins og við.Mataræðið er svo mikilvægt!!!!Og svo,
fyrir  suma,  eins  og  konuna  hér  í  Saint  John,  sem  greindist  fyrir  4  árum  með
smáfrumukrabbamein á stigi 4, og fékk 2-3 mánuði ólifaða, var ég bara að tala við hana, hún
hefur  það gott!!  !!!!!Og hún er  73!!!Missti  2  systur  úr  lungnakrabbameini.Og...það var  sonur
hennar sem sagði okkur frá því, ÞVÍ að einhver sagði honum frá þessu!!!!“ Bronwen

„Ég hef læknað krabbamein með RSO um það bil 6 sinnum, þar með talið heilakrabbamein, það
hraðasta sem ég hef læknað krabbamein hjá einhverjum var 13 dagar!!!Lol, kitlar mig.Einnig
læknaði sykursýki, drer, IBS, liðagigt, grá hár og háan blóðþrýsting.Brjálað til þess að hugsa
hvað ég efaðist mikið um þetta efni!!!Nú mun ég trúa nánast hverju sem er." Jade

„Já,  það  getur  læknað  grátt  hár.Ég  hef  áður  breytt  því  í  smyrsl  og  borið  það  í  hárið  og
andlitið.Vá, dótið gerir kraftaverk." Brittney

„Ég hef séð þrjá menn læknast með olíunni.Ein af sykursýkissári á fæti hennar, eftir að læknirinn
sagði  að  það  þyrfti  að  taka  fótinn  af.Einn  frá  „endabundnu“  krabbameini  í  lifur.Og  einn
fráofnæmislungnabólga, sem þróaðist eftir að hafa verið dælt með Agent Orange í Víetnam.VA
læknir  hans  sagði  honum  að  ástandið  væri  „viðráðanlegt“  en  myndi  að  lokum  drepa
hann.Nokkrum mánuðum síðar var þessi maður lagður inn á sjúkrahús með flensu og læknirinn
skipaði CAT-skönnun.Hann pantaði aðra skönnun eftir að hann hélt að þeirri fyrri hefði verið
blandað saman við annan sjúkling.Síðan spurði hann vin minn „hvað í fjandanum er í gangi“ --
örvefur í lungum hans hafði gróið og hann var „í meginatriðum með lungu venjulegs manns“ --
úr ástandi sem átti að vera óafturkræft. Bás

„Maðurinn minn segir að honum finnist ekkert öðruvísi að taka olíuna vegna krabbameins sem
hann hefur nú horfið.Hann er búinn að vera á því í 3 mánuði núna bara að komast á viðhaldsstig
og allt er frábært!Þvílík kraftaverkajurt!“ Deborah

„Stig  IV  tauga  innkirtla  í  höfuð  brisi.Greiningardagur  maí  2012.Byrjaði  á  olíu  í  desember
2013.Æxlið dróst saman um 20%.Æxlismerki niður úr 73 í 23 (venjulegt bil 0-30).“ Jóhanna

„Ég  er  TERMINAL  krabbameinslifandi  vegna  hampolíu.Árið  2008  greindist  ég  með
mjúkvefjasarkmein.Ég fékk 5 vikna geislun, 8,5 klst.og 8 vikum síðar var mér sagt að ég væri
banvæn vegna þess að krabbameinið hefði  breiðst  svo hratt  út  í  lungun.Það var óstarfhæft
vegna þess að það voru á bilinu 25-40 metrar.Chemo var ekki valkostur.Ég fékk 3 mánuði í eitt
ár.1 mánuði seinna byrjaði ég á olíunni og 1 ári síðar sýndi tölvusneiðmynd engin merki um
krabbamein í lungum.Þetta efni virkar!Rick Simpson bjargaði lífi mínu!“ Salobrena
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„Ég hef tekið RSO síðan 23. desember 2013 vegna þess að ég greindist með ristilkrabbamein á
stigi 4 í nóvember 2012.Æxlin mín hafa ekki vaxið síðustu 3 mánuði.Ég er viss um að olían sé
að virka.“ Susan

„Ég er í sjúkdómshléi eftir mánaðar notkun olíunnar.Þakka þér fyrir!Orð geta ekki útskýrt hvernig
mér  líður.Ég  get  ferðast  aftur.Og  borða  miklu  betur.Bjargvættur  er  það  sem  þú  ert....Takk
aftur.Pabbi minn lést úr krabbameini, svo vildi að ég hefði vitað af því þá.

Einnig bara til að nefna.Ég er tvisvar sem lifði af krabbameini.Náði því ekki.Vildi að ég hefði
vitað af því þá líka.Hefði aldrei farið hefðbundna leið, sem drap mig næstum því.Lyfjameðferð,
geislameðferð, 3 skurðaðgerðir og ílíostómun með öfugaðgerð.Get ekki borðað eða farið úr húsi
í langan tíma.Þakka þér fyrir!Þakka þér fyrir!Og.Takk aftur.Ég er á lífi aftur." Karin

„Ég  hef  persónulega  læknað  fólk  af  hvítblæði,  af  krabbameinum,  af  Lymes-sjúkdómi,
hálskrabbameini,  húðkrabbameini,  alls kyns dóti,  með því að nota kannabisplastefni.Ég nota
kannabisplastefni allan tímann og mér er alveg sama hver veit það.Já, lögregla, ef þú ert að
hlusta þá nota ég kannabisplastefni allan tímann og mér er sama hvað þér finnst um það.“ Max
Igan

„Ég hef persónulega séð 4. stigs úlfa og krabbamein með nokkrum óstarfhæfum æxlum; gefið
minna en tvo mánuði, læknað, enn hér eftir 3 ár.Krampasjúkdómar horfnir.Sykursýki læknast,
Crohns sjúkdómur og nokkrir aðrir þarmasjúkdómar læknaðir.Hepp C.Lifrarbilun, nýrnabilun.Allir
sársaukasjúkdómar þar á meðal vefjagigt og taugakvilli.Ekki á YouTube þúsundir vitnisburða.En
fólk sem ég þekki bjargaði.Læknir og aftur að hafa lífsgæði.

Ég er meðlimur í samtökum sem meðhöndla sjúklinga sem nota læknisfræðilegt marijúana við
ýmsum sjúkdómum.Við fundum öll og notuðum Rick Simpson hampoliu.Marijúana útdráttur.Það
eru óteljandi aðstæður sem þetta meðhöndlar og læknar.Er eitthvað sem hægt er að fá í öllum
löglegum ríkjum frá snyrtingu og brum.Og ferli.Ég persónulega nota hvorki né hugsa um apótek
heldur hverjum sínum.Ég elska bara að geta séð um sjálfan mig og aðra sem ég elska í gegnum
þetta endurheimtandi lyf.

Þessi planta er til í Biblíunni.Eitthvað sem landið okkar segist vera byggt á.Samt tekur það í
burtu og eyðileggur auðlindir plánetunnar okkar til að koma í stað allt sem það var og er gott fyrir
í fyrsta lagi.Finnduröddin þín.Talaðu upp og hættu ekki fyrr en það er fullkomlega löglegt.Hampi
reitir endurreistir fyrir alla aðra en læknisfræðilega notkun og fólk er meðhöndlað eins og menn
aftur.Blessuð allir.Ég vildi að þetta væri fyrsta bókunin.Ekki lyfjameðferð eða stórt lyf sem olli
fleiri heilsufarsvandamálum en ég var upphaflega í meðferð fyrir.Góða lækningu.Af hverju ekki
að reyna?" Bristy

„Vinur minn hætti að taka lyfjameðferð og byrjaði að taka olíuna og hann er betri.Læknar sögðu
að þetta væri ólæknandi en segja nú að hann sé hreinn!!!!“ Katie

„Ég fór í 18 mánaða lyfjameðferð áður en einhver gaf mér Rick Simpson olíu.Hinn ólæknandi
banvæni sjúkdómur er horfinn.Ég er enn að meðhöndla skaðann af krabbameinslyfjum með
olíunni.Hætti  krabbameinslyfjameðferð  fyrir  tæpum  þremur  árum.Chemo  var  sóun  á  heilsu
minni.“ Enok

„Þakka þér fyrir, Rick, ég fékk það rétt í tæka tíð og ég er laus við krabbamein í dag og lít líka
betur út en ég hef nokkurn tímann gert.“ Randa

„Whoot Whoot, Rick Simpson Oil er ÓTRÚLEG!!Þakka þér fyrir að deila með heiminum hvernig
á að gera þessa frábæru lækningu fyrir alla.Ég lét Carmen vinkonu mína taka olíuna þegar hún
greindist  með  Hodgkin  eitilæxli.Hún  er  búin  að  vera  KRABBAMBÆRA í  eitt  ár  núna!!!Og
Addison sjúkdómurinn minn er horfinn án þess að hafa nein snefil af honum og læknarnir geta
ekki útskýrt hvernig eða hvers vegna þar sem þetta hefur ALDREI gerst áður.EN ég get og ég
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GERA!!!Kannabislækningar!!!” Amy

„Fyrir  einu  ári  í  dag  sagði  einhver  mjög  nákominn  mér  að  hann  væri  með  banvænt
krabbamein.Honum  var  sagt  að  hann  ætti  8  mánuði  eftir.Innan  5  daga  gaf  ég  honum
kannabisolíu til að neyta með því að borða hálfan hluta af hrísgrjónkornastærð af olíunni.Innan 6
vikna minnkaði stærð æxlis hans og engin merki voru um að það dreifðist eins og þeir sögðu að
það myndi gera.

Það gleður mig að segja að æxlið hafi verið á stærð við stór greipaldin og í dag er það á stærð
við eik.Kannabisolían hefur bjargað lífi hans.Hann mun halda áfram að borða olíuna þar til hún
er farin.Það er ekki aðeins að lækna banvænt krabbamein heldur hefur það líka haft ótrúleg
áhrif  á  heilsu  hans.Hann  var  fyrir  sykursýki  og  offitusjúklingur  og  er  núna  kominn  niður  í
fullkomna  þyngd  og  er  hamingjusamari  en  nokkru  sinni  fyrr!Ég  hvet  alla  til  að  skoða
kannabisolíumeðferð.Vinsamlegast  horfðu  á  RICK  SIMPSON  „RUN  FROM  THE  CURE“
myndbandið á Youtube...Það gæti bara bjargað lífi þínu eða einhverjum sem þú þekkir.Gefðu
þeim lífsins gjöf!“ Jose

„Já....Þakka  þér  herra  Simpson,  frábær  uppfinning  þín  hjálpaði  mér  að  vinna  bug  á
krabbameini.Greinist  7/2007  með  20%  líkur  eða  minni  á  að  lifa  af,  svo  byrjaði  ég  á
meðferðunum eftir að hafa hitt Rick á viðburði.Notkun olíunnar bjargaði lífi mínu.Hvítblæðið mitt
er í bata og ég batna enn með hverjum deginum og þökk sé olíunni get ég deilt sannleikanum
með ykkur.....Friður og ást." Michael

„Í gær var fallegur dagur til að búa til lífsnauðsynleg lyf fyrir Janice (ömmu).Hún hefur tekið RSO
í um 6 mánuði núna.Æxlið hennar er farið, bólga á bak við augun er horfin, hún hefur misst 106
lbs., nýrnasteinar eru farnir, blóðþrýstingur eðlilegur.En viðsnúningurinn í almennri heilsu hennar
hefur verið ekkert minna en kraftaverk.Þegar hún kom heim til mín fyrir 6 mánuðum síðan gat
hún varla farið upp stigann, núna hleypur hún upp og niður stigann og hringsólar í kringum mig!
Ef þú vilt læra meira um hvernig á að meðhöndla gerviæxli Cerebri með kannabisolíu, myndi
Janice eða ég vera meira en fús til að tala við þig um það!Ein ást.peaceloveCURE.Ég elska þig
amma!!” Debra

„Læknarnir  sögðu  mér  að  ég  ætti  6  mánuði  eftir  að  lifa  ef  ég  tæki  ekki
krabbameinslyfjameðferðina  þeirra...........það  voru  11  ár  síðan  núna...Ef  það  væri  ekki  fyrir
olíuna hefði ég líklega bitið í rykið.Ég er heilbrigð eins og naut núna og þurfti ekki að missa
hárið!!Takk fyrir að koma þessu til heimsins." Craig

„Besti  vinur  minn  sem  átti  bara  að  eiga  6  mánuði  eftir  af  haustinu  er  næstum  laus  við
krabbamein núna!!!Hann var með 40 meinvörp í lifur vegna ristilkrabbameins.Þakka þér Rick
fyrir  allar rannsóknir þínar og reynslu og fyrir að deila henni!Þú hjálpaðir líka að bjarga lífi  í
Hollandi!Ást frá náttúrulækni sem var innblásin af þér.“ Marloes

„Vinkona mín greindist með 4. stigs lungnakrabbamein fyrir 3 árum síðan og líður vel.Hann sver
við þetta efni." Richard

„RSO virkar.Ég er ekki sagnfræði.“ Tielman

„Rick Simpson, þakka þér kærlega fyrir. Ég er á lífi vegna þekkingar. Að slá á krabbamein í lifur,
beinum  og  blöðruhálskirtli.Innan  mánaða  frá  því  að  byrjað  var  á  olíu  var  lifrar-  og
beinkrabbamein í lægð, gat ekki séð meira á skönnun.“Louis

„Þegar krabbameinsrannsóknir komu að dyrum mínum og safnaði sagði ég þeim að ég myndi
gefa þeim meira en peninga, ég skrifaði niður nafn Rick Simpson og sagði þeim að Google það.
Guð blessi þig." Jane

„Aðeins menn geta verið nógu kjánalegir til að leyfa öðrum að koma í veg fyrir að þeir lækna sig
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náttúrulega...Ég meina hversu fáránlegt er það?Fáfræði er versti óvinur mannsins.“ Sól

Viðbótarráðleggingar fyrir 
lungnakrabbameinssjúklinga
Q.Þessi var á olíunni í nokkurn tíma og þurfti enn að nota verkjalyf, svo við vorum að leita að
fleiri leiðum til að hjálpa sjúklingnum.

A.1) Gerðu aðra lotu af olíu og reyndu að blanda henni saman við þá sem þú átt, leitaðu að
mestu róandi olíunni sem hægt er, þú vilt ekki gefa sjúklingnum orku.

2) Reyndu að framleiða olíuna úr fleiri en einum stofni í einu, það hefur yfirleitt betri teppiáhrif
þannig og getur meðhöndlað margar aðstæður á skilvirkari hátt. Aftur skaltu leita að öflugasta
róandi Indica bud efninu með 20% THC eða meira úr mismunandi indica stofnum sem til eru, til
að framleiða áhrifaríkasta lyfið sem mögulegt er.

3) Það væri betra ef hún hætti að nota olíuna í hylkjum.Þú vilt fá eitthvað af því í munninn á
henni  fyrir  frekari  frásog undir  tungu (þú gætir  fundið að það hefur betri  verkjastillandi áhrif
þannig)

4) Gerðu 0,3-0,5g stólpa með kakósmjöri og láttu hana nota þær að minnsta kosti tvisvar á dag,
hún getur notað það í endaþarm og í munn.

5) Láttu hana gufa upp olíuna nokkrum sinnum á dag - æskilegt er að hósta, hún þarf að hósta
út því sem ekki tilheyrir lungum hennar, þar á meðal þessi æxli (þau ættu einfaldlega að minnka
og falla síðan í sundur og hún mun hósta þeim út).

6) Búðu til olíuveig með alkóhóli (20-30-50%, fer eftir því hversu mikla olíu þú ert með; 1-2ml af
olíunni  í  4ml  af  96-99%  alkóhóli)  og  berðu  hana  á  blettinn  sem  hún  var  aðgerð  á  með
augndropa dugar  einn eða tveir  dropar  venjulega og þú getur  sparað mikla  olíu  á  þennan
hátt.Auðvitað  er  líka  hægt  að  bera  olíu  beint  á  blettinn  og  hylja  hann  með  sárabindi  og
endurtaka það á þriggja daga fresti eða þegar sárabindið dettur af.

7) Búðu til salva með sheasmjöri eða leystu upp smá olíu í volgri hampfræolíu eða hágæða
extra virgin ólífuolíu og nuddaðu henni á svæðið nokkrum sinnum á dag.Þetta ætti að hjálpa til
við að útrýma sársauka í rifbeinunum og þú getur líka notað það við legusár og hvað sem er á
húðinni.

8) Hafið hampfræ, hamphjörtu og hampfræolíu í mataræði hennar - að minnsta kosti handfylli af
fræjum/hjörtum, eða 1-3 matskeiðar af hampfræolíu.

9) Reyndu að skipta um verkjalyf og plástra fyrir olíuna eins fljótt og auðið er.Ef þú byrjar að
bera  olíuna  á  staðbundið  ætti  það  að  hjálpa  mjög  mikið.Stílarnir  gera  líka  kraftaverk  fyrir
lungnasjúkdóma.Því meiri olíu sem hún neytir og því hraðar sem hún gerir það, því betra.Hún
ætti  að  vera  á  gramm  eða  meira  á  dag  þar  til  hún  sigrar  sjúkdóminn  og  halda  síðan  á
viðhaldsskammti sem er 1-2g á mánuði.“ JB

Liðagigt, verkir, vöðvar

„Vinur minn skar nokkrar sinar í höndum hans sem leiða til fingra hans í slysi.Hann notaði olíuna
á það strax eftir aðgerðina til að hjálpa til við að gróa það og það gróaði svo hratt að þeir þurftu
að fjarlægja saumana snemma, það var í raun sársaukafullt fyrir hann vegna þess að þeir höfðu
þegar  loðað  við  húðina  hans,  þetta  voru  ekki  uppleysanleg  saum.Skurðlæknirinn  hans  og
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sjúkraþjálfari voru algjörlega hrifnir af þessu en hann sagði honum ekki hvað hann gerði fyrr en í
síðasta viðtali.Ég veit ekki hvort þeir trúðu honum eða ekki en ég veit hvað ég sá með eigin
augum og hann veit hvað hann upplifði.“ Tina

„Þarftu einhverja sönnun?Systir mín var send heim með nokkra mánuði eftir.Gat ekki farið út úr
rúminu með það í lungunum.Fyrir 5 vikum byrjaði hún á olíu.Fyrir 3 vikum og alla þessa viku og
síðustu viku er hún núna aftur að keyra bílinn sinn, gera garðinn sinn og lol hún er feitari en
nokkur af  okkur hinum 4 systkinunum sínum.Þetta er  raunverulegt  að þakka Rick.Elska þig
maður." Andy

„Uppfærsla:  Í  síðustu  viku  minntist  ég  á  bróður  sem hjálpaði  bróður  sínum með því  að  fá
nauðsynleg efni til að búa til Rick Simpson olíu til að meðhöndla lamandi iktsýki.Hann hringdi í
kvöld til að segja mér að bróðir hans væri að borða, hlæja, tala í síma við vini og fjölskyldu eftir
nokkurn veginn sofandi í gegnum 2 daga snjóstorm og Super Bowl.Hann vildi vita hvort hann
hefði kannski gefið honum of mikið því hann lætur aldrei svona.GAÐUR!(hlær) Mér hljómar eins
og hann sé að standa sig  frábærlega fyrir  utan Super  Bowl málið,  hann hleypir  út  löngum
andanum og segir: "Takk maður, það er gaman að fá bróður minn aftur, hann hlær aftur." (Það
gerir þetta allt þess virði gott fólk)

Þetta er eftir aðeins þrjá daga, það er svo gott að vita að VIÐ GETUM VIRKILEGA HJÁLPAÐ
EINHVERJUM SEM HAFÐI ALVEGELY ENGIN VO.Þetta er önnur manneskjan með iktsýki sem
ég veit um 1 á 1 augliti til auglitis að Rick Simpson Oil hefur hjálpað.Við erum ekki þjálfaðir
læknar - við erum bara krakkar sem heyrðu um olíuna, létu sumir prufa hana og komust að því
að hún virkar, við erum bara venjulegt fólk eins og þú sem greip til aðgerða til að hjálpa ástvini -
ekkert meira." Michael

„78 dagar á olíu núna og sjáið jákvæðar niðurstöður!!!Ég er með iktsýki  og hef  ekki  fengið
blossa síðan ég byrjaði á þessari  hampolíumeðferð.Engin astmaköst,  engin ofsakláði,  engar
kvartanir!!!“ Beverly

„Ég hef verið með RA í mörg ár.Þar sem ég hef verið að meðhöndla það með kannabisolíu hef
ég ekki fengið blossa og eitthvað af liðskemmdum fór í raun.Ég er með verki en ekkert eins og
ég  hafði  áður  en  ég  uppgötvaði  lyf.Ég  var  samt  lengi  toker  en  reykingar  duga  ekki  fyrir
langvinnum sjúkdómum og miklum verkjum.“ Mark

„Gefðu manni fisk, hann borðar í einn dag (nema það sé ekki í raun fiskur, bara sojabollur með
lýsi).Kenndu manni að veiða og hann er með fullan kvið alla ævi.Þakka þér fyrir að gefa okkur
það sem flestir myndu rukka fyrir.Ég er ekki að nota RSO eins og er af fjárhagsástæðum, en
þegar ég gat stjórnaði það algerlega taugasjúkdómnum mínum (RSD).Gat ekki læknað en ég
var ánægður  með að hafa stjórn á einkennunum.Það kom í  staðinn fyrir  að taka 9 töflur  á
dag.Þakka þér fyrir." Öruggt

„Hæ Rick  og  JB,  mig  langaði  að  segja  frá  annarri  góðu  niðurstöðu  af  því  að  taka  olíuna
persónulega: Þetta er um dag 8 eða svo á olíunni.Ég tek það að minnsta kosti tvisvar á dag, um
1/4cc  til  1/2cc  á  dag.Ég  náði  einstaklega  góðum árangri  í  verkjum í  hæl/fæti/ökkla  –  með
hverjum deginum verður það bara betra og betra!Sveigjanleiki er að koma aftur í slasaða öxl og
í gærkvöldi tók ég eftir því, í nuddi, að STÓR hnúturinn á vinstri öxl/hálsi sem olli svo miklum
sársauka í öxlinni hafði í raun minnkað í um það bil á stærð við pistasíu í staðinn á stærð við
valhnetu.Þetta gæti verið ástæðan fyrir því að axlarverkir mínir minnka svo fljótt.Ég er ekki viss
um hver hnúturinn er/var, en ég er vissulega feginn að hann er að hverfa.Hafa prófanir einhvern
tíma komist að þeirri niðurstöðu að kannabisefnin minnki í raun vefbólgu og auki hreyfanleika og
vöðvamýkt?Mér er alveg sama hvað prófin segja - ég er seldur og mér hefur ekki liðið svona
velár!!!

Ég hafði algjörar áhyggjur af því að ég hefði ENGA orku og vildi bara sofa, sofa, sofa á meðan

- 94 -



ég tek hana.En --- það er alveg öfugt hjá mér -- ég er með aukna orku og er ekki með neinn
svefnhöfgi á dagvinnutímanum.Ég vildi að ég gæti faðmað þig risastórt!!!” Heather

„Mér tókst að hætta í lyfjameðferðinni sem ég var á vegna iktsýki.Hvernig ég komst hingað var
þó langt ferðalag.Árið 1997 var ég í alvarlegri MVA og gerði mig öryrkja og háða lyfjum.Í 14 ár
fór ég í yfir 10 skurðaðgerðir á báðum fótleggjum, gekk í gegnum þunglyndi, reiði, vefjagigt (sem
ég  læknaði  mína  án  hefðbundinna  lyfja  frá  læknum),  margra  ára  sjúkraþjálfun,  aðra
hugleiðsluaðferðir, nálastungur, Reiki o.s.frv.Kom mér á þann stað líkamlega að ég gat farið í
stuttar göngur aftur, synt hringi í lauginni og til baka í venjulegu æfingaprógrammi sem ég gat
afrekað  líkamlega.Í  gegnum áratuginn  plús  tíma var  ég  á  sterum,  hvers  kyns verkjalyfjum,
bólgueyðandi lyfjum og svo framvegis.Fyrir tveimur árum jukust verkirnir og voru ólíkir því sem
ég hafði upplifað með slitgigtinni af meiðslum á nokkrum stöðum yfir líkamanum, hálsi, brjóstholi
í  baki  og  mjóbaki  sem  og  bæði  fótleggjum  og  hnjám.Hendur  mínar  og  fætur  voru  svo
sársaukafullar og bólgur auk þess sem hendurnar vansköpuðust vegna gigtarskemmdarinnar og
eftir margar rannsóknir og ferðir til gigtarlæknis greindist ég og setti á mig fjölda lyfjarannsókna
og  samskiptareglur  sem  innihéldu  að  strax  hófust  á  Methotrexate  krabbameinslyf  til  að
meðhöndla iktsýki, 6 mánuðum eftir það settu þeir mig á annað lyf ásamt krabbameinslyfinu
sem hafði hræðilegar aukaverkanir en ég þurfti að þjást í gegnum siðareglur áður en ég gat farið
í annað betra og dýrara lyf (í huga Big Pharma) alltaf á krabbameinslyfjameðferðinni, svo eftir
eitt  og hálft ár af krabbameinslyfjum og viðbótar iktsýkilyfjum átti  ég vin sem kynnti mig fyrir
myndbandinu „Run from the Cure“, frétt um RSO .Jæja, frá því ég horfði fyrst á myndbandið og
margt, margt fleira síðan þá, hefur það gjörbreytt lífinu.Ég byrjaði síðustu vikuna í nóvember
2012 og áður en langt um leið var ég farin að taka eftir ákveðnum breytingum á líðan minni, ég
svaf  mikið  úr  olíunni  en  það  þýðir  bara  að  ég  var  að  jafna  mig,  það  tók  smá  tíma  fyrir
matarlystina að koma aftur. en á endanum gerði það það, hárið á mér var mikil framför, það
glansaði aftur og þynntist ekki og datt út.“ Wendy

„Olían læknaði gigtina mína á 5 klukkustundum.Það er það sem málið snýst um!EKKI FLEIRI
SÁTTUR!” Michael

„Ég nota það til að meðhöndla neikvæð áhrif heilaskaða og einnig langvarandi verki um allan
líkamann.Streita gerir einkenni mín verri en marijúana hjálpar mér að takast á við streitu á mjög
áhrifaríkan hátt.Það hjálpar til  við að róa bæði huga minn og líkama sem gerir mér kleift  að
einbeita mér betur að verkefnum og verða ekki æstur, pirruð, reiðisköst, þunglyndi o.s.frv.Mér
finnst það bæta skap mitt og viðbrögð mín við utanaðkomandi áreiti eru mældari og takmarkaðri
frekar en hvatvís athöfn.Ég vona að þessar upplýsingar séu þér að einhverju gagni.Ég er ekki
með leyfi  og hef  verið  rægð með því  að vera hringt  í  mig og komið fram við  mig  eins  og
dópista.Þetta í sjálfu sér nærir þunglyndi mitt og gerir það ómögulegt að verða hress og aftur í
vinnu.“ Fred

„Hér er það sem hassolía hefur almennt gert fyrir mig.Á fjórum árum hef ég farið úr því að taka
eins mikið af öllum kvíðatöflum og verkjalyfjum (heróín innifalið) sem ég gæti komist yfir í að
taka aðeins 1/8þaf verkjatöflu tvisvar á dag.Ég er með vöðvakrampa sem líður eins og ég sé
stunginn og ég byrjaði nýlega að fá krampa þegar ég verð uppiskroppa með olíu.Ég fæ líka
mígrenihöfuðverk og hef verið greind með fjölda geðraskana.Ég hef ekki hugmynd um hversu
mörgum tilbúnum lyfjum læknir myndi ávísa mér.En olían sér um þetta allt.Einnig ætti ég að
nefna að ég tók greindarpróf með og án áhrifa hassolíunnar.Skoraði 148 með, 122 án.Þýðir það
að það hafi gert það snjallara ... næstum því að vera snilldarstig?Kannski er ég næstum því
snillingur  með  ADHD og  hassolían  meðhöndlar  ástandið?Mér  gekk  svo  sannarlega  betur  í
háskóla  þegar  ég tók nettíma svo ég gæti  tekið  lyf  í  kennslustundum.Allavega,  hassolía er
svarið við flestum vandamálum heimsins.“ Jimi

„Önnur uppfærsla um að taka olíuna við verkjum í hæl/fæti/ökkla.4 daga að taka olíu til inntöku
3x  daglosaði  mig  við  sársaukann  og  gaf  mér  aftur  fullt  svið  hreyfingar  með  hægri
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fæti/hæl/ökkla.Í gær gleymdi ég að taka morgun- og síðdegisskammtinn minn og þegar leið á
daginn gat ég varla gengið, liðirnir voru að stífna aftur og mér leið illa.Ég kom heim, borðaði olíu
og  innan  15  mínútna  byrjaði  ég  að  fá  þennan  liðleika  aftur  og  verkurinn  minnkaði,  haltrið
hætti.Það kemur á óvart að það fjarlægir alla stífleika mína í öxlinni frá gömlum meiðslum frá
bílslysi fyrir 20 árum síðan og til að lina sársauka í öxl, þá fjarlægir það alla hálsverki mína af
vöðvum í  öxlinni  sem eru  þéttir  og  draga hrygginn úr  jafnvægi  .Ekki  lengur  höfuðverkur  af
stífleika í öxlinni heldur.Þetta var algjör staðfesting fyrir mig að olían virkar fyrir verkjameðferð
ásamt mörgum öðrum töfrum.

„Þetta er ekki krabbameinslækning eða neitt, en ég vildi láta Rick vita að ég hef verið að haltra á
hægri hælnum í næstum ár núna, ekki viss um hvað er að því og veit að læknirinn mun gefa
mér lyf sem ég geri. Mér líður ekki vel að taka, svo ég höndlaði bara sársauka.

Við  vorum  nýlega  kynnt  fyrir  RSO  í  gegnum  vin,  Charles,  og  við  erum  byrjuð  að  búa  til
það.Undanfarna tvo daga hef ég innbyrt olíuna nokkrum sinnum á dag og í morgun vaknaði ég
og haltraði ekki.Maðurinn minn tók strax eftir því.Hann tók eftir því að olían hlýtur að vinna töfra
sinn!Takk Rick Simpson![:)] Mér líður vel!" H

-- Kæri H, takk fyrir góðar fréttir, okkur finnst alltaf gaman að heyra um þær.Ég myndi blanda
olíunni við hampfræolíu eða ólífuolíu og búa til veig og nota olíuna útvortis líka.Að sjálfsögðu er
það að borða olíuna lykillinn að raunverulegri lækningu og allar leiðbeiningar um hvernig á að
nota olíuna eru á síðunni okkar.Bestu kveðjur, JB (úr FB skilaboðum)

„Ég fótbrotnaði fyrir tveimur vikum og fæ meiri léttir af olíu og kannabis en frá ópíötunum, bara
að segja að Big Pharma geri nada fyrir mig. Michael

„Bakbrotnaði á tveimur stöðum árið 1987.Drakk áfengt og poppaðar pillur til 1994.Hættaði og
gerði NA og AA hlutinn, varð eiturlyfja- og áfengisráðgjafi.Langvinnir bakverkir fengu mig til að
endurmeta verkjalyf.Ég varð  háður  LA,  morph og heróíni.Byrjaði  að reykja  pott  fyrir  slæma
lungnaþembu og hætti  öllum ópíötum.Rannsóknir sýna nú að kannabis dregur úr  brotthvarfi
ópíumfíknar og dregur úr milligrömmunum sem þarf um meira en helming ef það er notað með
kannabis.Það er undralækning allt saman.:)“ Jón

„Ég  meiddist  á  baki  snemma  á  20.  áratugnum.Ég  var  þjakaður  af  sciatica  í  næstum  2
áratugi.Síðast þegar ég versnaði það var fyrir 5 árum síðan og það var það versta.Á 4 mánaða
tímabili tvöfaldaði það mig svo langt að ég var rétt að því kominn að ég komst ekki lengur fram
og til baka á klósettið.Ég hafði verið á verkjastigi 10 í meira en 2 mánuði og þurfti að liggja í
sófanum uppi á kodda.Ég gat ekki rétt mig nógu vel til að liggja í rúminu.

Ung kona sem var  vinkona strákanna mína sagði  mér  að ég ætti  að prófa læknisfræðilegt
marijúana því það hjálpaði mömmu hennar með MS-sjúkdóminn.Ég hló að hesti og sagði henni
að  þetta  væri  fyrir  krabbameinssjúklinga  og  fólk  verra  en  ég  og  að  ég  gæti  ekki  uppfyllt
skilyrði.Ég vissi það ekki en þessi unga kona vissi töluvert um efnið og eftir nokkrar vikur í viðbót
af hrörnun held ég að hún hafi verið þreytt á að horfa á mig þjást að óþörfu svo hún kom með
mömmu sína til að tala við mig.Móðir hennar sagði mér að ég myndi auðveldlega verða hæfur,
sem ég gerði síðar, og að það myndi hjálpa.Hún sagði mér að borða brum eldað í smá olíu við
lágan hita á ristuðu brauði.Ég var örvæntingarfull og gerði það.Fjölskyldan mín sagði að um 15
mínútum eftir að ég borðaði kannabisið að ég væri sofandi og slefa...lol.

Ég vaknaði morguninn eftir, sem var svolítið skrítið því ég hafði ekki sofið eftirminnilegan í meira
en 2 mánuði, og það fyrsta sem ég tók eftir var verulega minnkun á verkjum, um 20% myndi ég
segja, og um það bil það sama framför á hreyfisviði.Ég var himinlifandi og mjög hissa.Ég hélt
áfram að  borða  kannabis  og  næsta  mánuðinn  stóð  ég  uppréttur  aftur.Svona  fann  ég  Rick
Simpson.Ég  gúgglaði  einfaldlega  bólgueyðandi  kannabis  og  Hlaupa  frá  lækningunni  var  í
einhverri fyrstu rannsókn sem ég gerði um efnið.5 árum seinna og bakið á mér líður eins og
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þaðætti.Ég borða kannabis reglulega og það heldur bólgunni niðri í engu.Meiðslin eru enn til
staðar.Ef ég stíg ofan í holu eða eitthvað þá er það sárt, en það tekur ekki langan tíma að jafna
mig og bakið á mér meiðist aldrei nema ég geri eitthvað heimskulegt.“ Jody

„ Lagaði liðagigtina og blóðsykurinn, kvíða, þunglyndi og svefnleysi. Ég segi liðagigt, en það er
alvarlegur hrörnunarsjúkdómur. Ég bókstaflega get ekki gengið án olíunnar (er að taka hana í 2
ár núna). Ég er vanur að fara í gegnum 120 fíkniefni á 14 daga fresti. Ég hef ekki einu sinni
fengið  eina  verkjatöflu  í  meira  en  ár.  Ég  tók  það  bara  upphaflega  fyrir  liðagigtina  og
aukaverkanirnar rokka (mikill  svefn og engar hrukkur).  Ég er í  besta formi lífs míns. 45 ára
amma. 3ja barna móðir.” Everglade

„Eftir að hafa tekið allt frá oxycodon til að nota fentanýl plástra í 3 ár og fylgt eftir með 160 mg af
morfíni á dag í tvö ár í viðbót og síðan sagt að ég þyrfti að setja í verkjadælu, ákvað ég að nóg
væri komið.Hætti kalt kalkún (ég myndi ekki mæla með því að gera það nokkurn tímann) og
byrjaði á kannabis.Jafnvel þá dagana sem sársaukinn er enn stjórnlaus,  sem eru fáir,  tekur
hugur minn ekki einu sinni eftir því.“ Michael

„Árið 1981 var ég í MVA.Ég fór úr hægri öxlinni.Hægri handleggur minn lamaðist frá taugum að
hrygg sem teygðist.Ég gat ekki fengið neina léttir frá þeim hræðilegu sársauka sem ég þjáðist
af.Ég myndi vakna um miðja nótt grátandi af angist.Mér leið eins og nálum væri stungið undir
neglurnar  á  mér  og  hljóp  beint  upp  handlegginn  á  mér.Ég  tók  fyrstu  $400.00  sem
tryggingaraðlögunarmaðurinn gaf  mér og lét  frænda minn koma með vin á sjúkrahúsið með
einhverjum MJ.Eftir  að  hafa  reykt  MJ  var  verkurinn  alveg  horfinn  og  ég  gat  farið  að  sofa
aftur.Þetta er sagt.Ég held að leið Ricks til að innbyrða olíuna myndi virka betur en að reykja
eða gufa þó ég njóti þess að gera bæði.Skál." Ron

„Ég veit að eftir 3 daga meðferð á RSO gæti ég hlaupið... sársaukalaust!Í fyrsta skipti í 15 ár
vegna  mænusamruna  sem  skildi  eftir  varanlega  taugaskaða  og  stöðuga  verki.Hylkin  með
innrennsli með kókosolíu virka líka frábærlega.Ég hef hvorki haft löngun til né tekið Percocet
síðan ég byrjaði á meðferð með olíuhylki.Það minnkaði jafnvel löngunina til að reykja marijúana
með því að taka hylkin.“ Terry

„Uppfærðu,  umgosh!Ég  glímdi  við  son  minn!Ég  var  alltaf  að  glíma  við  strákana  mína,
sérstaklega yngsta son minn.Ég hef ekki getað glímt við hann í bókstaflega ár!Hann er 22 núna,
ég er 52.Vegna sársauka um allan líkamann vegna liðagigtar hefur verið mjög erfitt að hreyfa
sig, og því síður glíma!En ég gerði það í dag!Og ég átti hann næstum líka, en fór að hlæja,
lol.Ég get ekki lýst því fyrir þér hversu spennandi þetta er!!Jafnvel eftir á hef ég enga verki, mér
líður frábærlega!!!“ Casey

„Ég er með herniated disk sem þrýstir á sciatic taugina sem veldur því að miklir sársauki skýtur
frá mjóbakinu niður vinstri fótinn og upp í tærnar.Ég tók 3 íbúprófen á fjögurra tíma fresti bara
svo ég gæti farið fram úr rúminu og getað gengið.Ég byrjaði að taka olíuna fyrir tæpum tveimur
vikum fyrir  verkjum og bólgum.Ég þarf  nú ekkert  íbúprófen,  ég sef  betur en ég hef  kannski
nokkurn  tímann  gert,  vinnufélagar  mínir  hafa  tjáð  sig  um  betra  skap  mitt  og  almenna
hamingju.MÉR LÍÐUR VEL!" Jennifer

„Jafnvel  þótt  þú  sért  ekki  með  krabbamein  skaltu  hugsa  um  fyrirbyggjandi  viðhald  í
líkamanum.RSO í litlu magni notað daglega.Þú ert að leyfa líkamanum að berjast gegn alls kyns
viðbjóðslegum  vírusum  og  pöddum.Ég  hef  ekki  hitt  „heimallækninn“  minn  í  15  ár  vegna
kannabiss og allra græðandi eiginleika þess.Sama hvað fer úrskeiðis hjá mér, RSO er eitt af
fyrstu hlutunum sem ég tek eftir.

Ég hef aftur á móti bakbrotnað 3 sinnum.Skipt var um hryggjarliði og diska frá L-4 niður í S-
2.Þurfti að festa hrygginn aftur við grindarholið mitt...þurfti að fjarlægja AC-liðinn minn.Tókst á
við  lifrarkrabbamein  og  Hep  C.Ég  dekra  mig  100%  með  kannabis.RSO  er  bara  tæki  í
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vopnabúrinu mínu.“ Rick

„Þakka  þér  kærlega  fyrir  störf  þín.Ég  er  25  ára  mænuskaddaður  sem  er  búinn  að  vera
meðvandræði með sár og bólgur  í  fótum og fótum.Ég reyndi lítið magn á slæmt sár efst  á
fætinum og innan nokkurra daga batnaði  það verulega.Bólgan virðist  heldur  ekki  vera  eins
slæm.Spurningin mín er um upphafsefnið sem lotan var gerð úr.Það var hátt í kvoðainnihaldi og
nógu þroskað, en var ekki alveg læknað rétt og hafði smá myglulykt yfir því (jafnvel þó þeir væru
öflugir stofnar) Heldurðu að það hafi áhrif á heildargæði olíunnar?Einnig skildi ég olíuna sem
eftir var eftir á kaffikrúsarhitara miklu lengur en í „nokkrar klukkustundir“ og ég lét hana liggja á
þar í um 7 klukkustundir.Heldurðu að það myndi líka hafa áhrif á gæðin?Fullunnin varan lítur út
eins  og  þú  sagðir  að  hún  ætti  að  gera.Rétt  eins  og  ásfeiti  með  dökkgylltum  gulbrúnum
leifum.BTW,  ég  er  byrjuð  að  gefa  gamla  hundinum  mínum  það  sem  hefur  verið  í  miklum
sársauka og á erfitt með að komast um.Hann hefur einnig sýnt verulega framför.Takk aftur fyrir
allt sem þú hefur deilt og gert.Ég var dálítið efins fyrst en núna er ég undrandi!“ XXX

- Vinna með það sem þú hefur og leitaðu að betra efni.JB

„Núna er næstum ár síðan ég byrjaði að nota kannabisolíu til að meðhöndla iktsýki og ég held
áfram að sjá jákvæðar niðurstöður og get í hreinskilni sagt að að mínu mati sé ég í lægð.Hef
líka séð nokkrar aðrar jákvæðar aukaverkanir  eins og þyngdartap,  eðlilegt  blóðþrýstingsgildi
(blóðþrýstingur lækkaði um 30 stig), púls á milli 50 og 60 BPM, ekki lengur þunglyndi og best af
öllu ekki lengur eitruð lyfseðilsskyld lyf. Tommi

„Get núna farið fram úr rúminu strax eftir að ég vakna í stað þess að líða eins og ég sé 90
ára.Liðir hreyfast miklu auðveldara, þjást ekki lengur af sársauka.Slepptu vissum lyfjum fyrir fullt
og allt!Sannarlega mögnuð planta sem þarf að hætta að vera sakaður um að vera ILLA.“ Carol-
Ann

„Ég trúi því að það sé endurnýjandi að líkami okkar þurfi á því að halda til að endurbyggjast og
gróa, ég þjáðist vel af liðagigt, það hefur létt á sársauka og endurnýjað sveigjanleika handanna
fyrir ári síðan gat ég ekki einu sinni vélritað án alvarlegra verkja.Það er farið núna eru hendurnar
á mér eðlilegar og sveigjanlegar aftur, ég get skrifað og saumað.Og augnlæknirinn minn hefur
verið hissa á því að augun mín eru í raun betri í hvert skipti sem ég fer.“ Kelee

„Ég hef farið í skurðaðgerðir og óteljandi mænusmellir á einum stað á mjóbakinu.Allt þetta hefur
valdið þykku öri sem hægt er að finna og hryggjarlið bólgni og það er virkilega sárt.Ég hef átt í
miklum  sársauka,  í  örvæntingu  eftir  léttir.Svo,  Gayle  nuddaði  smá  (1  dropa)  af  RSO
(kannabisolíu) á staðnum og lét mig liggja þar til að það drekkist inn.Jæja, olían var svolítið
stingandi  en  fyrir  utan  það  fannst  mér  hún  ekki  gera  mikið.Jæja,  20  mínútum  síðar  var
sársaukinn horfinn og ég var liðin út til morguns!Ég svaf frábærlega og þegar ég vaknaði leið
betur í bakinu og örvefurinn er ekki eins þykkur.Mér finnst þetta villt, en olían virðist vera að
brjóta niður gamla örvefinn.Kannabisolía er ótrúleg og ef ég hefði ekki lesið aðrar svona sögur
þá myndi ég halda að ég væri geðveikur!“ Mikki

„Amma kærustu minnar er með alvarlega liðagigt og getur ekki opnað hendurnar.Við prófuðum
smá  tilraun  með  Rick  Simpson  olíu  og  sögðum  henni  að  nudda  henni  á  hendurnar.Innan
nokkurra mínútna frá notkun fóru hendur hennar að losna og eftir nokkrar fleiri gat hún byrjað að
hreyfa fingurna aftur án sársauka.Það var sannarlega ótrúlegt að sjá eitthvað svona gerast."
Duane

„Það er enginn vafi í mínum huga að það virkar.Ég tók eftir niðurstöðum strax.Ég var búinn að
gera plan A.Olíumeðferðin  var  plan B.Vildi  að ég hefði  prófað olíu  fyrst.Ég gekk í  gegnum
margra ára sársauka sem ég þurfti ekki.Ég tók verkjatöflu á 4 tíma fresti.Það eru bara tvær vikur
í olíumeðferðir en mér líður miklu betur.Notaðu líka basískt vatn.Æðislegur!!!" James

„Rick Simpson Oil er sérstakur.Ég hef notað kannabis til að stjórna sársaukaeinkennum í mörg
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ár en var varla að hylja einkennin mín.Ég vissi að meiðslin voru ekki að fullu gróin.Þegar ég
byrjaði  að  taka  Rick  Simpson  Oil  hafði  ég  þegar  prófað  að  borða  mismunandi  útdrætti  úr
kannabis og þeir höfðu allir nokkur skammtímaáhrif en myndu síðan láta mig líða annaðhvort of
mikið  eða  brenna  út  eðaþað  myndi  bara  ekki  endast  nógu  lengi.Mér  fannst  ég  aldrei
fullkomin.Ég hafði meira að segja prófað vöru sem hafði verið seld mér sem Rick Simpson Oil
sem var viðbjóðsleg og árangurslaus - varist lággæða útdrætti sem gera ekkert og ekki láta
hugfallast vegna þess að raunverulegur samningur er einfaldlega settur, kraftaverk.Ég tók hratt
vaxandi magn af ópíötum.Rick Simpson olía hjálpar frásog ópíöta en hún er líka mjög sterkt
verkjalyf  eitt  og  sér.Það  endist  allan  daginn  og  ég  tek  ekki  lengur  eftir  neinum háum  eða
aukaverkunum  af  skammtinum  sem  ég  tek.Ég  er  fær  um  að  gera  svo  miklu  meira  sem
sársaukalaus  manneskja  og  ég  finn  hreyfingarsviðið  aukast  og  ég  veit  að  ég  er  að
lækna.Heilsufar mitt hefur í raun verið ótrúlegt – ég hef alltaf verið með marga sjúkdóma eða
sýkingar og verið með ótrúlega hreint heilsufar síðan ég byrjaði á þessari olíu.Ég er núna að
fara niður á ópíat verkjalyf aftur á meðan mér líður enn betur.Í millitíðinni hef ég stundum prófað
aðrar  mismunandi  gerðir  af  útdrætti  eins  og  hassolíu  eða  matvöru.Ég  kemst  að  því  að
verkjastillingin frá Rick Simpson Oil er stærðargráðu sterkari en nokkurt annað kannabis hvort
sem það er borðað eða reykt.Það er í sinni eigin deild til að draga úr einkennum, jafnvel miðað
við sterkustu kannabisvaxþykkni.Nú ætla ég að hætta alveg með ópíötum einn daginn." Mike

„Ég nota þessa olíu.Ég er með vöðvasjúkdóm og ég er með viðvarandi  heilsufarsvandamál
vegna  Stevens  Johnson  heilkennis/TÍU.Þetta  virkar.Það  virkar  betur  en  ALLT  lyf  á
markaðnum.Það er öruggt og áhrifaríkt.Ég myndi ekki geta starfað án þess.Það gerir mér kleift
að vera afkastamikill.Ég er í fullu starfi.Áður en ég tók olíuna var ég á þungum lyfjum sem gerðu
ekkert annað en að breyta mér í uppvakning með fjölda aukaverkana.

Til að binda endi á „gjálfrið“ mitt leyfi ég mér að segja þetta: Við þá sem trúa er engin útskýring
nauðsynleg.Fyrir  þá sem gera það ekki er engin skýring nógu góð.Ég er lifandi sönnun um
árangur þessa.Og það þarf að gera það löglegt og aðgengilegt öllum.“ Laurie

Sykursýki
„Olían endurnýjar brisið og, trúðu því eða ekki, þá byrjar hún oft að framleiða insúlín jafnvel eftir
margra ára óvirkni.Margir sjúklingar geta hætt að taka insúlín eftir nokkrar vikur á olíunni.Olían
hjálpar  einnig  við  að  lækna  eða  stjórna  öllum  öðrum  sykursýkitengdum  vandamálum  í
líkamanum.

Ég myndi borða olíuna og/eða nota hana í stól.Reykingar eða uppgufun geta einnig hjálpað til
við að draga úr blóðsykri, en áhrifin eru mjög takmörkuð í samanburði við inntöku olíunnar.Ég
myndi  nota  olíuna staðbundið  fyrir  sykursýkisár,  einfaldlega  setja  olíuna  á,  hylja  hana með
sárabindi  og  endurtaka  þetta  á  þriggja  daga  fresti  þar  til  sárið  er  gróið.Ég  myndi  blanda
hampfræolíu við þykknið og nota það í nudd, sem mun stuðla að blóðrásinni og koma í veg fyrir
bólgu og önnur óþægindi.Ég myndi  líka innihalda hampi fræ og hampi fræ olíu í  mataræði
mínu.JB”

„Týpa tvö er næstum farin, búin að nota næstum öll lyf, berjast við sarklíki með henni, þetta
virkar.“ Jeff

„Kókosolía hjálpar einnig við að koma á stöðugleika blóðsykurs í sykursýki!!Verslunarmaðurinn
minn á staðnum prófaði það og það virkar eins og sjarmi sagði hann !!Honum líður líka miklu
betur andlega [meiri orka] og hefur líka verið að léttast!!Allt gott!!" Robin

„Blóðsykurinn minn var að verða klikkaður (allt að 400+- í marga mánuði - mjög hættulegt) og
það hefur bókstaflega slegið mig út.Ég kinkaði kolli undir stýri - svo ég hætti að keyra - mjög
slæmt!Læknarnir bönnuðu mér meira að segja að fljúga til NYað hitta mömmu um jólin.

- 99 -



Jæja - læknarnir reyndu eitt insúlín, svo tvö - gerðu nákvæmlega ekkert.Svo - ég sagði þeim
loksins - nóg!!Ég er að fara á olíuna (ég sagði lækninum aldrei að ég gerði það áður) og ég
hækkaði skammtinn minn í 2ja tíma fresti.Jæja - þú giskaðir á það - sykurnefið mitt fór aftur í
eðlilegt  horf.Læknirinn minn er  einn af  þessum harðduglegu Harvard strákum -  og hann er
agndofa.Skora eitt fyrir villimenn!!!!Svo - nú höfum við fullskjalfest sykursýkistilfelli þar sem lífi
var bjargað - Ég!!!!!!-- :)” Janet

„Frábær breyting, ég er nánast frá öllu insúlíni.Einstaka sinnum þarf ég að nota Lantus, til lengri
tíma litiðverkandi insúlín, en ekki oft.Ég byrjaði að nota RSO af mörgum ástæðum en ein var í
þeirri von að ég gæti losað mig við insúlín og loksins séð stöðugra blóðsykursgildi.Ég notaði 300
einingar af Novolog á dag, skammtímainsúlín og 200 einingar af Lantus og 4 Metformin töflur á
dag.Ég  er  enn  á  pillunum  en  ég  get  lifað  með  því  þar  sem  ég  þarf  ekki  lengur  að  nota
insúlínið.Ekki  lengur  að stinga  magann með nál  6  til  8  sinnum á  dag!Sykurmagnið  mitt  er
auðveldara að stjórna og ég sé ekki lengur mælingarnar í 2 til 5 hundruðum.Ég sé heldur ekki
lengur dramatískt lágt sykurmagn á 30. áratugnum.Þetta hefur verið guðssending og það fyrsta
sem hefur í raun haldið sykurstigi mínu.“ Dena

„Blóðsykursgildi minn fyrir sykursýki var yfir 140 og núna er ég komin í 100.Athugaðu blóðið
áður en þú tekur olíu, gefðu því um 10 mínútur og athugaðu það aftur og það mun hafa lækkað
mikið.Mín gerði svo mikið þegar ég þurfti að drekka Gatorade til að jafna mig aftur.“ Michelle

„Ég er insúlínháður sykursýki og með eina 60 grömm af olíunni hef ég farið úr 100 einingar á
dag í 50 einingar af insúlíni. Leslie

„Það hefur alveg jafnað stigin mín út.Ég fékk „METFORM“ til inntöku og hef aldrei tekið pillu
síðan sú fyrsta og ég vaknaði aftur og hugsaði: „Nei, aukið olíuna núna þegar ég er greind með
sykursýki af tegund II. Stig mín hoppa um á milli 3,4 og 7,2.Það algerlega hæsta sem ég hef
getað hækkað sykurmagnið mitt var 8,1 eftir að hafa borðað bókstaflega poka af nammi, þar á
meðal súkkulaðistykki sem tilraun.Ég tók mjög lítið af olíu þegar ég ýtti henni í 8.1 og byrjaði að
athuga magnið  mitt  á  10 mínútna fresti  til  að sjá hvort  ég gæti  fengið þau til  að lækka.10
mínútum eftir olíuna fór ég niður í 7,3 og þegar ég prófaði við 20 mín eftir olíuna var ég kominn
niður í 4,8. Michelle

„Ég get bara notað litla skammta af olíu.Það veldur því að ég er með blóðsykurslækkun á fullum
styrk.En það er gott vegna þess að ég byrjaði með 45/10 sprautum af lang- og stuttverkandi
insúlíni fyrir átta árum.Ég rannsakaði nýja sjúkdóminn minn og marijúana dúkkaði stöðugt upp
sem náttúrulyf ásamt öðru kryddi eins og kanil svo ég byrjaði að nota hasslok þar til „alvöru“ olía
var fáanleg.Þeir voru svo sterkir að ég hélt að ég myndi deyja í fyrsta skipti sem ég borðaði
hasshettu.Svo ekki sé minnst á hleðsluskammt af RSO.(En RSO var ekki einu sinni valkostur
fyrir  mig  þá)  En  einu  sinni  var  olíunotkunin  (korn  á  dag)  olli  því  að  líkami  minn  var
ofurviðkvæmur fyrir insúlínsprautum tvisvar á dag og ég var fastur við gafl á veginum til að velja
RSO eða skot.Ég stöðvaði skotin og hélt áfram olíunni.

Samhliða breyttu mataræði og aukinni daglegri virkni (æfingu) er ég núna með 5,7 A1C, misst
60  kíló  og  er  ekki  lengur  með  fantómabrennsluverki  (sykursýkitaugakvilla).Eftir  nokkurra
mánaða meðferð þurfti  ég  að skipta yfir  í  glýserín-  og alkóhólveig  og fara aðeins  í  árlegar
olíumeðferðir.Vegna þess að sykurinn minn fór að lækka of lágt.

Það hefur kraftaverka lækningargetu fyrir sykursýki.Taka skal eftir því hvernig kannabis virkar á
innkirtlakerfi  líkamans  og  skoða  það  vel.Ég  vil  frekar  vera  dæmdur  í  einn  mánuð  á  ári  í
olíumeðferð en að taka 730 sprautur af erfðabreyttu DNA svíni.Ég nota sativa plöntuafbrigði til
að vinna úr olíunum mínum og gera veig úr.Það virkar best á einkennin mín.Ég prófaði indica og
tók fram að ég gæti bara ekki virkað og vildi borða meira og fannst alltaf kalt.Sativan hraðaði
efnaskiptum mínum og hjartslætti, bældi matarlystina og fékk mig til að fá hysterísk hlátursköst
(uppáhalds aukaverkunin mín).
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Ef sykurinn þinn er hár byrjaðu á litlum samkvæmum skömmtum.Þú vilt samt finna hvað er að
gerast með líkama þinn.(Eitt  vandamál sem ég átti  við var að vita ekki  hvort  ég svimaði af
olíunni  eða lágum sykri  svo þú ferð  í  gegnum prufustrimla fyrsta mánuðinn þar  til  þú veist
hvernig þér líður).Og þú verður mjög þyrstur.Vatn er vinur þinn með þessar meðferðir.Hár sykur
veldur  því  að þú ert  þyrstur  allan tímann og það gerir  olían líka,  svo taktu það líka með í
reikninginn.

Og ekki hafa of miklar áhyggjur af því að sykur lækki í fyrstu.Það er ekki eins og þvingaður
insúlíndropi.Olían fer bara inn og gerir það sem ég vil trúa því að ræsa öll líffærin þín og það
aftur hjálpar þeim að hreinsa blóðið og það hefur líka frábært samband við taugakerfið og ég tel
að heilinn þinn hafi betri tilfinningu fyrir líkamanum. í gegnum þessar rásir og veit að senda alla
sína náttúrulegu lækningarhæfileika til  stressaðra hluta.(Í  mínu tilfelli  er brisið mitt,  nýrun og
blóðið.) Hafðu í huga að þetta er bara mín kenning og ég er enginn vísindamaður, ég er bara að
fara út í hvernig það virkar fyrir mig og hvernig ég hagræða áhrifum þess best.Það er gott að
halda dagbók og fara reglulega í heilsufarsskoðun og blóðtöku til að marka framfarir.Þegar A1C
hefur verið í skefjum og nýrnastarfsemi þín er betri þá veistu að þú ert á réttri leið og þá er bara
að halda á því stigi sem þú munt vinna á og það er engan veginn eins öflugt og að komast
þangað.Það mun líklegast þurfa bara lága stöðuga skammta og lífsstílsbreytingu á næringu sem
sykursjúkir eru ekki ókunnugir.(Það tók mig um það bil sex mánuði að fara úr A1C upp á 11
niður í 7 og nokkrar breytingar í viðbót á mataræði og hreyfingu til að ná því 5.(Vatnaæfingar
hafa lítil áhrif og virkuðu frábærlega fyrir mig).“ Anthony

„Ég nota 1 gramm af olíu á dag við alvarlegum hrörnunarúttaugakvilla og léttirinn er ótrúlegur!
Laurie

„Maðurinn minn hefur innbyrt kannabis í mörg ár og RSO olíu nýlega fyrir sykursýki.Það hefur
ekki aðeins komið á stöðugleika í blóðsykrinum heldur er það einnig að snúa við langvinnum
nýrnasjúkdómi hans.Hann var greindur með 3. stigs langvinnan nýrnasjúkdóm og þeir voru að
setja hann upp til að vera skráður á nýrnagjafalista.Hann byrjaði að innbyrða veig og RSO olíu
og nú er  hann á stigi  1  langvinnri  lungnateppu.Læknarnir  sögðu honum að þetta væri ekki
hægt.Við  losuðum  okkur  við  þá  lækna  og  fengum  nýjan!RSO  olía  hefur  einnig  lækkað
blóðþrýstinginn, komið á stöðugleika blóðleysis hans og sjónhimnukvilla hans með sykursýki
(hann átti að vera alveg blindur núna, segir Western Medicine).Þakka hinum mikla anda fyrir
fallegu  kannabisplöntuna  og  allt  sem  hún  gefur  !!Þakka  þér  Rick  Simpson  fyrir  að  veita
upplýsingar um hvernig á að búa til kannabis ilmkjarnaolíur og vitnisburð þeirra sem gera það!
Júlía

„Maki minn er með tegund 1 og að borða örlítið af olíu hjálpar til við að koma á stöðugleika í
sykurmagni hennar.Það er sannarlega gjöf...“ Spaceleaf

„Ég var á 4 metformíni og 4 díamíkrónum á dag, blóðsykurinn minn var 12% eftir 12 tíma hröð
blóðsykurpróf.Læknirinn minn, virtist dálítið vonsvikinn, sagði: „Jæja, ég býst við að þú þurfir
ekki  fleiri  pillur  fyrir  sykursýki.  9  mánuðum  eftir  lækningu.Öll  mín  einkenni,  nýru,  liðagigt,
kólesteról, blóðþrýstingur, allt miklu betra á olíunni en á pillunum.Það er kraftaverk.

Blóðsykurinn lækkaði eins og steinn í kringum 6. viku lækninga.Eina nóttina vaknaði ég fyndinn,
blóðsykurinn var undir 4% markinu, 3,2%.Ég hætti að taka 8 töflurnar á dag sem ég var á vegna
sykursýki af tegund 2.Það var fyrir 17 mánuðum.Alls var ég á 15 töflum á dag, nú engar.Svo,
Michael,  gerðu lækningarstigsmeðferðina.3 mánuðir,  60 grömm [fylgdu leiðbeiningum á síðu
Ricks], sykursýki þín verður horfin.“ Pétur

„Kannabisolía er það eina sem myndi stöðva sársauka taugakvilla minnar.Jafnvel Oxycontin gat
ekki tekið allan sársaukann í burtu eins og CBD í kannabisolíu blandað í krem gerði.Þetta er
dásamleg planta til alls kyns læknisfræðilegra nota og loksins er fólk að þekkja hana.“ Fetter
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„Rick bjargaði mér óbeint frá örlögum sem voru verri en dauða eftir það sem ég gekk í gegnum
hjá hjartasérfræðingum.14 mánuðir, yfir 22 mismunandi próf á 4 sjúkrahúsum og læknastöð.„Þú
ert í versta falli, 1 hlið hjarta þíns er dauð, þú gætir þurft hjartaígræðslu.“ Síðan eftir 14 mánuði
gátu þeir ekki gert fleiri próf, þeir gerðu hjáveitu.

Tveimur árum seinna fór ég í eftirfylgni hjá nýjum hjartalækni sem sagði: „Það er enginn skaði á
hjarta þínu, hver sagði þér að það væri skaði og að þú hefðir fengið hjartaáfall?Það er ekki satt."
Mér var leikið fyrir sog.Svo þegar læknirinn sendi mig til sykursýkissérfræðings sem sendi mig til
nýrnasérfræðings þá hefði ég frekar fengið mér blund í snjóbakka og farið í gegnumeitthvað
eins og heilbrigðissérfræðingar aftur.Svo kemur olían með.Núna er ég heilbrigðari en ég hef
verið í 20 ár.“ Pétur

„Ég er 79 ára kona og bý í Frakklandi.Mig langar að deila með þér persónulegri reynslu minni af
hampi olíu.Maðurinn minn Jerome hafði fyrir  nokkrum mánuðum brotnað rófubein og mjöðm
vegna falls.Frá þeirri stundu varð allt  vitlaust, þjáðist af miklum sársauka og kvölin hvíldi yfir
honum.Barnabarn mitt sagði mér að hann þekkti mjög áhrifaríkt náttúrulegt lyf sem gæti hjálpað
þér í þessu sársaukafulla ástandi.Við notum hampoliu í sárin hans og gróin en bólgin og gáfum
til inntöku lítið magn daglega.

Ég verð að segja að batinn var dásamlegur, en það er annað sem þú þarft að vita, maðurinn
minn var fyrir löngu búinn að þjást af ristruflanir svo ég ákvað að gefa í viðbót við olíu, bera
hana á typpið, útkoman var hin ótrúlegasta. sem ég hef séð í gegnum lífið, nú er maðurinn minn
fullkomlega  fær  um  að  stunda  ákaft  kynlíf  nokkrum  sinnum  á  dag,  auk  þess  að  stærð
getnaðarlimsins  hans  stækkar  mikið  í  þá  stærð sem ég  hafði  manninn minn  þegar  ég var
ung.Það kann að virðast óvenjulegt fyrir manneskju á mínum aldri að bera þennan vitnisburð, en
ég held að heilsan sé jafn mikilvæg og gott kynlíf.Takk Rick.” Rochelle

—  Þakka  þér  fyrir,  Rochelle.Já,  heilsan  er  jafn  mikilvæg  og  gott  kynlíf  og  já,  olían  gerir
nákvæmlega það sem þú lýstir.JB

„Hvaða stofnar hjálpa getuleysi karla, JB?Karlmenn þurfa að vita þetta...“ Tomas

--  Þetta  er  góð  spurning,  Tomas.Farðu  einfaldlega  á  stofnendurskoðunarsíðu  og  leitaðu  að
stofnum með tilkynnt ástardrykkjuáhrif.Fáðu þér svo smá, prófaðu með því að reykja og ef þér
líkar áhrifin skaltu búa til olíuna og nota hana.Það er um það bil allt sem til er.Sumir stofnar gera
þig kátlegri en aðrir  og sumar samsetningar stofna verða áhrifaríkari en aðrar samsetningar
stofna eða olíu.Það er um það bil það eina sem ég get sagt í augnablikinu.Prófaðu olíuna, ef
hún hefur ekki þau áhrif sem þú ert að leita að skaltu búa til eða fá þér aðra lotu þar til þú finnur
réttu.Þannig á það að vera.JB

„Fótunum mínum líður betur en nokkru sinni á síðustu tíu árum vegna taugakvilla.“ Leon

„Ég myndi segja að líkurnar eru á því  að geðheilbrigðisvandamálin hafi  verið  til  staðar fyrir
kannabisneyslu; að vanlíðan af geðsjúkdómnum hafi ýtt þeim til að reyna sjálfslyfjameðferð.Ég
er með C-PTSD og var í virkri fíkn frá (að minnsta kosti) 12 þar til ég varð hrein 33 ára.Það eru
5,5 ár síðan.Ég prófaði næstum öll lyf sem ég gat vegna þess að mér leið ekki „rétt“. Að verða
hreinn fyrir mig þýddi geðlyf og endurhæfingu og nokkurra ára meðferð.

Eftir  að  hafa  fundið  kannabis  (aftur)  fyrir  ári  og  dálítið  síðan,  og  notað  það  við
diskavandamálum,  varð  ég  hneykslaður  að  uppgötva  að  ég  þurfti  ekki  lengur  á  nokkrum
geðlyfjum sem ég hafði verið að taka í að minnsta kosti 3 ár.Ég greindist líka með sykursýki af
tegund 2  stuttu  áður  en ég uppgötvaði  læknisfræðilegt  kannabis.Þetta  var  bein  afleiðing af
sumum geðlyfjunum!Núna er  ég með venjulegan blóðsykur  og er að vinna í  því  að vera á
síðustu 2 lyfjunum (þunglyndislyf sem þarf að venjast hægt af) innan 2 ára.“ Jenn

„Ég var líka með sykursýki af tegund 2.Að nota kannabis daglega gerði mér kleift að hætta að

- 102 -



nota nokkur lyfseðilsskyld lyf sem voru bókstaflega að drepa mig innan frá.Þessi breyting gaf
mér orku og tilfinningu fyrir skýrleika sem ég hafði ekki haft í langan tíma.Aukin orka þýddi að
mig langaði í raun að fara í göngutúra.Ég byrjaði að fara í vatnsfittanámskeið.

Gerði nokkrar einfaldar breytingar á mataræði mínu.Ein breytingin er sú að ég fór að borða
meira kannabis.Venjulega í formi súkkulaðis sem er búið til með kókosolíu í kannabis (ofur holl
olía, mjög gagnleg til að afeitra lifur og hjálpa til við þyngdartap).

Fyrsta árið sem ég notaði kannabis daglega missti ég rúmlega 40 kíló.Ég hef náð dálítið til baka,
en éghef  engar  áhyggjur  af  því  vegna þess  að ég  veit  að  ég  er  undir  aðeins  meira  álagi
undanfarið  og að með því  að nota (sérstaklega borða!)  kannabis daglega mun líkami minn
glaður sjá um sig sjálfur, eins og hann er hannaður.“ Jenn

„Ég veit ekki hvort þú vissir þetta en árið 2011 var sykursýkin mín slæm, nýrun mín leku 12
grömm af próteini á dag í hnjánum mínum svo sárt að ég gat varla gengið.Sinarnir sem ég reif í
mjöðminni árið 85 komu aftur með næstum óbærilegum verkjum.Ég var 220 kg.Læknirinn sendi
mig til sykursýkissérfræðings sem sendi mig til nýrnasérfræðings.Ég gat ekki einu sinni spilað á
gítar lengur.Mér var hætt að vera sama.

Ég gerði nokkrar rannsóknir eftir að Mike í þessari færslu sagði mér að einhver gaur að nafni
Rick Simpson læknaði fullt af fólki af krabbameini með pottolíu.Ég hélt bsen ég skoðaði það.Og
komst að því að það virkaði líka á sykursýki af tegund 2 - það sem ég var með.

Ég fylgdi leiðbeiningum Rick Simpson sem hann hefur á síðunni sinni um hvernig á að gera það
og hversu mikið á að taka o.s.frv.það gerði mig veik, ég hélt að ég væri með flensu, ég hélt
áfram að gera það og í kringum 6. viku lækkaði blóðsykursgildið mitt og ég hætti að taka 8
töflurnar á dag sem ég var á og blóðsykurinn minn hélst í markinu.

Ég missti 30 kg, bakið á mér var ekki eins slæmt.Ég fór í 3 mánaða skoðun og læknirinn minn
stóð þarna með opinn kjálka.Öll lífsnauðsyn mín var eðlileg.Þetta var fyrir 2 árum síðan, ég er
173 lbs blóðsykurinn minn er enn eðlilegur engar pillur ég gerði aðra 24 tíma þvagprufu til að sjá
hvernig nýrun mín voru að gera það besta sem ég gat fengið út úr lækninum mínum var „Ég veit
ekki hvers vegna þú nýrun hafa orðið svo miklu betri." Ég er ekki með verki í hné eða baki nema
ég ofgeri mér, en það fer aftur í eðlilegt horf eftir nokkra daga.Ég reyki varla gras lengur, mér
finnst ekkert gaman að reykja það.Það var það sem olían gerði fyrir mig.“ Pétur

„Ekki viss um að þú manst eftir mér, ég er að taka 1 g á dag vegna alvarlegs sjálfvakinnar
taugakvilla.Hringdu í hádeginu einn daginn, Rick og Janet sögðu mér að ganga úr skugga um
að ég uppfærði þig...3 mánuðir og ég var steinhissa í kvöld...sat í sófanum, áttaði mig allt í einu
á því að hundurinn minn var undir mér, ég hafði verið að klappa henni í, ég hef ekki hugmynd
um  hversu  lengi,  með  aftan  á  kálfana.OG  HUN  FINNST  Mjúk!!!Ég  hef  farið  í  ÞRJÁR
skurðaðgerðir  fyrir  neðan hné á síðustu 10 árum án deyfingar,  því  ég fann það ekki.Ein af
þessum skurðaðgerðum var SURAL-TAUGA VÍAsýni!ÞAÐ er áfall og lotning fólk!!” Laurie

„RSO olían hefur verið svo dásamleg fyrir mig, ég hef getað borðað aftur, sársauki minn hefur
verið viðráðanlegur í bili og engin fíkniefni, ég á við margvísleg vandamál að ræða, of mörg
nefnist, fíkniefni eru að þreyta viðloðun mína sem hafa innyflin límdur saman, læknarnir gera
ekkert nema ég sé með hindrun, ég hef ekki getað borðað neitt nema vökva þar til fyrir tveimur
dögum, 4 dagar á RSO, ég fékk mér grillaða ostasamloku og í gær hálfan túnfisk samloka,
læknarnir geta ekki gert neitt fyrir mig, svo ég er einn, ég er 110 kíló og það er ekki eðlileg
þyngd mín né heilbrigð þyngd fyrir mig, ég hef lækkað niður í 98, með lyfjunum sínum, þeir
gerðu það. alið mig upp með teskeiðarfóðri, 24/7, yndisleg, myndi frekar borða mat eins og
okkur var ætlað að...Losaðu plöntuna sem Guð gaf okkur...“ Joyce

„Sannleikur.Blóðsykursgildið mitt er nú í eðlilegu marki og ég hef farið úr 2000 mg af Metformin
á dag og borða núna nálægt núll glúten og passa mig á mataræðinu.Ekkert fitulaust drasl, eða
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mataræðisvitleysa, eða frosnar Weight Watcher máltíðir heldur.Hefur þú séð natríuminnihaldið í
þessum frosnu máltíðum?Svívirðilegt!” Cheshire

-- Fannst þér bragðið af þessum matvælum gott þegar þú prófaðir þá á olíuna?JB

„Mér líkaði ekki við þær áður, en eftir olíuna eða á mínum aldri hef ég orðið glúteinviðkvæm.Ég
er með meira mígreni,  fleiri  trefjaköst,  unglingabólur,  magakrampa svo eitthvað sé nefnt.Auk
þess  sem  natríum  lætur  mig  bólgna  upp  eins  og  blöðru.Þar  sem  ég  varð  aðallega
kannabisneytandi og með olíuna, er ég núna að borða meira hampi, ávexti og grænmeti, minni
fitu,  minna kryddjurtir  í  matinn.ÉG ELSKA ÞAÐ!Hins  vegar  erglútein  tengd matvæli  eins og
pasta og brauð, ég ELSKA sama hvort á olíunni eða ekki.Niðurstaðan er sú að líkami minn líkar
það ekki og ég kann vel við það.“ Cheshire

„Halló  Greg,  ég  er  með  hreint  heilsufar  á  þvagblöðrunni.Svo  segir  læknirinn  að  þakka
lyfjameðferðinni.Hann sagði að ég sé í algjörri ró núna.En sannleikurinn í málinu var að ég tók
samtals um 19 grömm af RSO frá og með 13. október 2012 og síðan og fimmtudaginn 19.
desember 2012.Fór í getnaðarlimssjónauka í gegnum blöðruhálskirtilinn og inn í þvagblöðruna
og er núna með algjöra sjúkdómshlé á krabbameini í þvagblöðru.Allt heil bleikt og engin merki
um krabbamein.Læknirinn minn segir  að ég líti  út  eins og ég hafi  aldrei  fengið krabbamein
áður.Það kom honum á óvart hvað ég leit vel út.Ég er enn að berjast við þessi fíkniefni og veit
að RSO getur hjálpað mér að losa mig við þessar pillur áður en þær fara í mig.Vona samt að
minnka blöðrurnar mínar í hverju nýrum líka, hægri og vinstri.

Svefnlyfið  mitt  hefur  minnkað gríðarlega undanfarna mánuði  og ég er líka algjörlega hættur
Cymbalta núna og er búin að draga úr Baclifin, Lyrica og OXYCOTIN líka og er enn að reyna að
losna alveg við þau, sem kemur Læknunum mínum á óvart hversu Fljót ég er. er að skera niður
og hvernig þetta mun gefa mér möguleika á að eiga nokkuð EÐLILEGT LÍFI.

Ég þakka lækningamarijúana fyrir að hafa haldið mér á lífi í gegnum þennan fíkniefnahluta lífs
míns.Læknarnir afskrifuðu mig fyrir löngu síðan.Þetta RSO hefur leyft mér að byrja að þyngjast
eftir að hafa náð 135 í sögulegu lágmarki við 6 feta hæð í október síðastliðnum og ég er núna
149 á þyngd -- það er 14 pund aukning, rétt á meðan ég var að taka RSO.Stíft  bakið hefur
minnkað af verkjum og ég hef líka haft meiri hreyfingu á síðustu mánuðum. hálsskurðaðgerðin
mín hefur einnig verið sett í bið í haust síðan ég tók inn RSO.

Psoriasis liðagigtin í fótunum hefur líka hjaðnað og ég bið um að fá ekki fleiri sterasprautur í
fæturna  lengur  og  bið  þess  sama  fyrir  bakið  á  mér  og  síðustu  mænustappa  og  epidural
sterasprauturnar mínar í hryggnum voru síðasta haust og vona að verkurinn minn stigin haldast
niðri til að koma í veg fyrir að meira gerist.

Læknirinn minn segir að líkaminn minn ráði ekki við fleiri (EF ÉG VIL LIFA) skiptast á sprautum
og pillum fyrir lífsgæði.kjaftæði, segi ég.Taktu RSO til að hjálpa við öllum kvillum þínum og til að
draga úr verkjalyfjum og drepa krabbamein að eilífu.Ég hef ekki tekið mjög mikið og ekki mjög
lengi ef það getur gert þetta á svona stuttum tíma fyrir mig, hugsaðu bara hvort allur heimurinn
gæti vitað um þetta.Guðs lækning!!!” Tony

„Pabbi  minn greindist  með krabbamein  í  brisi  fyrir  6  mánuðum.Meðan á krabbameinslyfjum
stendur dreifist það í nýru og lungu.Það voru blettir að koma upp alls staðar og honum hrakaði
mjög hratt.Ég las um olíuna og ákvað að hann hefði engu að tapa.Við gerðum nokkrar og hann
hefur  verið  á  því  á  hverjum  degi  í  þrjá  mánuði.Niðurstöður  úr  skönnun  komu  í  gegn  í
gær.Læknirinn var undrandi.Krabbamein í brisi hefur minnkað og aðrir blettir horfnir alveg.Pabbi
minn er svo miklu betri.Engin ógleði, er búinn að þyngjast, sefur ekki lengur allan daginn og
hann er aftur á ferð.Sannarlega ótrúlegt.Við erum yfir tunglinu." Lísa

-- Frábært, Lisa, en ekki fleiri skannar takk, bara olíu.Þú þarft í raun ekki krabbameinsvaldandi
skönnun til að sjá að honum líði vel.Eins og þú segir, þú hafðir engu að tapa, svo ekki tapa
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þessum leik með því að taka óþarfa skannanir sem geta auðveldlega gert hann verri.

Geislunaráhrif  safnast  fyrir  í  líkamanum.Því  færri  skannanir  sem sjúklingur með krabbamein
tekur því betra.Það er bara almenn skynsemi, ekkert annað.Almennt séð er virkilega betra að
borða 60 g af olíu í viðbót þegar þú ert ekki viss um að þú sért 100% heilbrigð.

Einnig gera allar þessar prófanir og heimsóknir til lækna sjúklinga yfirleitt mjög taugaóstyrka og
setja  þá undir  mikið  álag.Streitu  og kvíða er  erfitt  að  forðast  þegar  maður  er  að glíma við
veikindi, svo forðastu streitu og kvíða eins mikið og þú getur -- og olían getur hjálpað við streitu
og kvíða betur en nokkur önnur efni sem ég veit um.JB

„Ég hef notað kannabis í mörg ár við sykursýki.Mér leið alltaf eins og vitleysa.Í fjölskyldu minni
móður  minni  var  sykursýki  slæm,  fótamissir,  sjón  og  síðan  dauði.Frænkur  mínar,  frændur,
amma.Og mæður eru allar farnar úr sykursýki.Móðir mín var 55 ára.Aldur minn í dag.Unga systir
mín hér er meira en 570 stig á dag, 3 sprautur á dag, en ég hef engin sykursýki í mörg ár.Ég er
frekar heilbrigð.

Góður vinur, á sjötugsaldri.Fyrir um sjö mánuðum síðan kom til mín.Stig hans voru um miðjan
500, hann var mjög veikur.Jæja, eftir að hann notaði RSO, bara frá klippingu, fór hans niður í
180s.Á örfáum mánuðum.Innrennsli með hampi olíu tekin tvö hylki á dag.Nú er hann aftur að
veiða, veiða og höggva við.76 ára og lítur út fyrir að vera 15 árum yngri.Ég veit að kannabis er
ástæðan fyrir því að ég tek ekki sprautur í dag.Ég er enn laus við sykursýki.Ég er sá eini í
fjölskyldunni  minni.Ég  vildi  að  systir  mín  myndi  mennta  sig,  henni  myndi  líða  svo  miklu
betur.Eins og að taka Grizzly á hverjum morgni.“ Ron

„Ég get sagt þér í alvöru að í mínu tilviki hefur blanda af kannabisolíu og skipt yfir í hunang sem
sætuefni lækkað sykurmagnið mitt niður í viðunandi (lesist eðlilegt) gildi.Ég þarf aðeins að nota
sem  samsvarar  magni  sem  er  á  stærð  við  langkorna  hrísgrjón.Ég  þjáist  af  úttaugakvilla,
svefnleysi, langvarandi verkjum í hálsi og liðum, vitlausri lifur (það er greinilega læknisfræðilegt
hugtak), lágt blóðflagnafjölda, langvarandi EBV og milta sem er stærra en í brauðkassa.Ég get
ekki (ekki það að ég myndi) farið í aðgerð án þess að miklar líkur séu á því að ég blóti.

Nú myndi ég EKKI benda neinum öðrum að gera þetta, en ég er búin að vera veikur í tíu ár.Það
versnaði því fleiri lyf og aðgerðir sem þeir fóru í.Ég sagði loksins "NÓG".Engin tilboðslyf, engin
verslunarlyf, allt náttúrulyf eða matvæli.Ég nota ND minn til að biðja um próf fyrir mig, þá fer ég
yfir það með henni og gæti beðið um tillögur að aðferðum.En!Ég hef lokaorðið.Og mér gengur
betur." Hettupeysa

„Blóðsykur  minn  hækkaði  alltaf  hratt.Þar  sem  ég  hef  notað  olíur  haldast  sykrurnar  mínar
eðlilegar.Í fyrsta skipti síðan ég fékk það klukkan 20 er a1c prófið mitt núna 6,8.“ Eugene

„Ég á vin, meira en einn, en sykurinn hans var 20+.Við reyktum í langan tíma 35+ár, svo við
fengum okkur olíu.Ekkert sem læknirinn var að gera virkaði.Núna eru sykrurnar hans 10.Enn
hátt, en honum líkar við Pepsi." Donald

„Olían hefur algjörlega drepið sársauka minn vegna beinspora og veikburða lungna sem virðast
verða sterkari með hverjum deginum!Og ég byrjaði nýlega á olíunni!Ég er bæði undrandi og
þakklát!” Evergreen

„Ótrúlegt.Það er kraftaverkaplanta.Það virðist reyna að staðla kerfið þitt, sama hvað er að." Zed

„Konan mín er ekki lengur með taugakvilla í fótunum.Okkur var olíulaust fyrir um það bil tveimur
mánuðum og á þessum 20 dögum fór taugakvilla að koma aftur síðustu daga.Fjórir dagar aftur á
olíu og ekki fleiri  prjónar og nálar.Hún er ekki lengur með háan blóðþrýsting og hefur misst
næstum 30 kíló, einfaldlega með því að bæta kannabisolíu við rútínuna sína.Hún er líka með
gáttatif.Engar hjartsláttartruflanir síðan byrjað var á olíunni.“ Vinur
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„Sykurinn  minn  fór  úr  böndunum.Ég  var  á  hámarks  insúlínmagni  og  lyfjum  til  inntöku  án
árangurs.Ég hafði þyngst tonn af þyngd af þessum lyfjum og var ömurleg.Ég byrjaði að nota
olíu, fór upp dropa fyrir dropa, prófaði blóðið mitt 8x á dag, til að vera viss um að ég væri í
lagi.Það virkaði!Í léttum skömmtum fór sykurinn minn í eðlilegt horf.Tveimur árum síðar er ég á
lífi, léttist um 67 kíló, engin breyting á mataræði og hjálpar Rick.Ef tölurnar mínar hækka (ég er
stundum slæm) þá hækka ég olíuna mína.“ Janet

„Halló herra Simpson, ég er Aaron, ég er 17 ára.Ég hef notað uppskriftarolíuna þína til að hjálpa
sykursýki af tegund 1.Ég ætti að taka fjórar insúlínsprautur á dag í stórum skömmtum en þar
sem ég hef notað olíuuppskriftina þína þarf ég bara að taka eina á kvöldin og ég vil persónulega
þakka  þér.Það  eru  ekki  margar  manneskjur  eins  og  þú  á  þessari  plánetu,  og  nú hefur  þú
einnmeiri stuðningsmaður á bak við þig.Kveðja, Aron“

„Í þessari frásögn heiti ég Alexis.Ég er með sykursýki síðan 1994.Haustið 2010 þjáðist vinstri
fótur minn sem virtist vera einfalt slitið liðband og læknismeðferð kom ekki og sú litla meðferð
sem ég fékk var hverfandi.Mér var tilkynnt að ég gæti verið með Charcot-fót sem oft er óþekktur,
sérstaklega í bráða fasanum, þar til alvarlegir fylgikvillar koma fram.Snemma viðurkenning og
greining,  tafarlaus  hreyfingarleysi  og  áætlun  um  fyrirbyggjandi  umönnun  geta  lágmarkað
sjúkdóminn  sem  tengist  þessum  hrikalega  fylgikvilla  sykursýkitaugakvilla.Sé  hann
meðhöndlaður á rangan hátt getur Charcot fóturinn haft hörmulegar afleiðingar,  þar á meðal
aflimun.

Í desember var ég komin með sár neðst á mjög bólgnum fæti.Þegar hann leitaði til  bráðrar
bæklunarhjálpar greindist  læknirinn fljótt  sem „krónískur Charcot með beinþynningu“.  Í fótinn
minn voru loftvasar og alvarleg sýking í beininu.Hann sagði mér að eina raunhæfa meðferðin
væri  tafarlaus  aflimun  á  fæti.Ég  var  í  miklum  sársauka  líkamlega,  tilfinningalega  og
andlega.Læknirinn  gaf  mér  viku  til  að takast  á við þetta sálfræðilega.Ég fékk hjólastól  með
leiðbeiningum um algjöra þyngdarlausa burð á fótinn á mér.

Við  vitum  öll  að  Guð  vinnur  á  dularfullan  og  undursamlegan  hátt.Hann  færði  mér  tvo  af
mannlegu „lækningarenglunum“ sínum með lyfjum sem hann útvegaði fyrir löngu.Þar sem engu
var að missa, nema fótinn minn, tók ég lyfið, sem þeir færðu mér kærlega, bæði undir tungu og
settu það beint á opið sár.Í lok vikunnar gæti ég, og þeir sem annast mig, séð bata bara með
ytra ytra sárinu.Þegar ég hitti lækninn aftur, veitti hann mér eina viku í viðbót með langri röð af
ráðleggingum um hvað ég ætti að passa upp á sem hann kallaði „OMG ...“ augnablik.Ég hélt
dyggilega áfram að gefa skammtinn af lyfinu sem mælt var með.Mér fór að líða betur og það
sem meira var, sárið var farið að gróa.Í apríl fékk ég að ganga á fæti í 10 mínútur á dag.Lítil
skurðaðgerð þurfti til að fjarlægja rýrnaðan beinmassa sem var að myndast.

Ég  held  áfram  með  lyfin  og  læknirinn  minn  er  varlega  bjartsýnn  á  að  ég  gæti  haldið
fótunum.Sýkingin í beininu á mér var mjög alvarleg og mun taka smá tíma að lagast, en hún er
að gróa.Núna er læknirinn að íhuga mögulega uppbyggilega aðgerð á fæti mínum innan árs ef
það heldur áfram að lagast.“ Alexis

„Ég er einn af vinum „Alexis“ nefnir.Ég hef sent henni hlekk á þessa færslu og hún gæti viljað
opinbera sjálfa sig þegar hún sér hana, ég læt það eftir  henni.Ég hef  lengi verið talsmaður
lögleiðingar á marijúana í afþreyingarskyni og ég var meðvitaður um að það gæti í raun linað
sársauka og kvíða.Hins vegar hefur það aðeins verið undanfarna 8 eða 9 mánuði sem mér
hefur  sannarlega  verið  gerð  grein  fyrir  lækningamátt  kannabis.Þegar  ég  talaði  við  Alexis  í
febrúar og hún sagði mér frá fyrirhugaðri aflimun, hafði ég horft á Rick's „Hlaupa frá lækna“
myndband en var sannarlega efins.Ég og félagi minn höfðum rætt möguleikann á því að búa til
hampolíu og prófa hana sem lækningu og sameiginlegur vinur okkar Alexis virtist vera góður
kandídat.Hún samþykkti það og við gerðum slatta af olíu um kvöldið og byrjuðum að gefa hana
daginn eftir.Fyrstu niðurstöður lofuðu góðu en ég var samt mjög efins.En eins og ég sagði við
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Alexis:  „Hvað hefur  þú að tapa?fótinn þinn?læknirinn vill  nú þegar taka það!“  Ég var  aldrei
stoltari en daginn sem hún gekk inn í stofu til mín.Og þó vegna aðgerðarinnar sé hún aftur í
hjólastól í smá tíma.Læknirinn hennar hefur sagt henni að það sé „forgangsverkefni“ fyrir Alexis
að dansa í brúðkaupi sínu í maí næstkomandi.Þetta frá manninum sem vildi höggva fótinn af
henni fjórum mánuðum áður. Bás

„Þakka þér Rick, ég bjó til olíuna til að hjálpa fólki sem hafði ekki hugmynd um getu hennar til að
lækna.Tilfelli eitt - sykursýki í skilun, 5 daga vikunnar, 6 klukkustundir í senn.13% nýrnastarfsemi
og miklir verkir.Verkurinn var horfinn fyrsta daginn.Þrír mánuðir í meðferð niður í 2 sinnum í viku
í skilun, 3 klst.Og 54% nýrnastarfsemi til baka.Fimm mánuðir í meðferð ekki lengur skilun og
98% nýrnastarfsemi aftur, og alls ekki lengur lyfseðilsskyld verkjalyf og hefur líf sitt aftur eftir
25.helvítis ár.Ó já, ekkert gjald fyrir olíuna og ég elska hverja mínútu að geta hjálpað henni.Hinir
sem við erum að meðhöndla hafa líka svipaðan árangur, svo takk fyrir að leyfa mér að vera hluti
af þessu.“ Dan

„Maðurinn minn er með sykursýki  af  tegund 2 og hefur tekið kannabis og hann hefur verið
skorinn niður úr 3 sprautum á dag, fyrir utan 5 einingar á nóttunni í 5 einingar á nóttunni, svo
það hjálpar.Hann hefur bara tekið það í einn og hálfan mánuð.“ Gladys

„Ég  hef  líka  læknað  5  manns.Vinir  mínir.Sykursýki  af  tegund  2.Krabbamein  í
eggjastokkum.Offita.Húð krabbamein.Og það læknar HGG alvarlega morgunógleðina mína.Ég
geri það sjálfur.Í bakgarðinum mínum.Ég kenni 4 ára barninu mínu.Ég skil hversu mikilvægt það
er." HempGirl

Melting og Crohns sjúkdómur
„Olían hjálpar Crohns sjúkdómi.Það stöðvar bólgu í þörmum þínum.Ég var með æxli og 1/3 af
lifur  og  gallblöðru  fjarlægður  áður  en  ég  komst  að  olíunni.Nú  hefur  olían  læknað  allar
viðbjóðslegu eftirverkanir krabbameinslyfja á hep C og skurðaðgerðirnar.Ég er búin að léttast
um 18 kíló og mér líður vel.“ Michelle

„Ég fékk smá upphæð til að prófa.Vá.Ég borðaði eins og ég hef ekki borðað í mörg ár!Matarlyst
mín kom aftur!Nú veit ég að það er ekki ódýrt en það virkar fyrir alls kyns vandamál.Þakka þér
fyrir!" Danny

„Ég hef fundið það sama!60 pund aðeins meira en fyrir ári síðan frá 205.Nú er ég kominn aftur í
180 og stöðugur.Ég verð gjörsamlega svekktur, og ekki bara munchies.Ég borða reyndar eina
fulla máltíð á dag núna.Áður?2 bita og mig langaði að...Jæja, við skulum ekki verða of grafísk.“
Hettupeysa

„Og auðvitað var mataræðisbreytingin líka af völdum RSO...Mig langar í miklu hollari mat núna
en ég gerði nokkru sinni...Ég átti í súkkulaðivandamálum...nú er 1 stk nóg og ég þarf þess ekki
einu sinni oftast!!!Ég vil borða hollt, LIFA hollt!!!“ Laurie

„Á Crohns sjúkdómsvettvangi fannst mér nánast „einelti“ til að komast að því hvað þetta „RSO“
væri.Og aðeins tveimur stuttum vikum eftir það bjargaði það lífi mínu og gerir það á hverjum
degi.Uppgötvuð 29.12.12.Lífi bjargað 1/11/13.“ Sarah

„Ég vona að þú sért ekki lokaður, ég fann þig bara!Ég lá í rúminu í síðasta mánuði með örugga
dauðatilfinningu yfir líkama mínum, eins og ég hef fundið áður.Aðeins 2 vikum áður hafði ég
rekist á nafnið þitt og vinnu á Crohns spjallborði.Þessi gaur endurtók nafnið þitt svo oft að ég
fann næstum fyrir „einelti“ til að taka niður nafnið þitt.Nokkru síðar leitaði ég að nafni þínu og
olíunni.Margar upplýsingar komu upp svo ég byrjaði með netútvarpsspjallþætti sem hét „Red Ice
Radio“ og upptöku af viðtali við Rick um efni olíunnar.Þegar það var búið, grét ég.Ég fór heim og
sagði manninum mínum allt um þetta.
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FF til jan.11 daginn sem ég hefði átt að deyja.Maðurinn minn var nýbúinn að kaupa það sem við
þurftum til að búa til olíu þann 10. og hafði áform um að búa til olíu á einum degi eða svo.Þann
11. fann ég fyrir ógleði á morgnana...eins og ég geri flesta morgna.Veikindin skoluðust yfir mig
fljótt og sterkt.Ég lagðist í rúmið til að deyja...ég vissi að það var slæmt þegar ég gat ekki stillt
mig  um að  hringja  í  manninn  minn  í  vinnuna.Þegar  hann  kom heim  byrjaði  hann  strax  á
olíunni.Ég borðaði kúlu á stærð við haframjöl og fann líkama minn snúast aftur innan klukkutíma
svo ég borðaði annan kúlu og 2 tímum eftir það gat ég gengið sjálfur á klósettið.Morguninn eftir
fann ég varla fyrir einkennum frá deginum áður og fór í vinnuna!(vikarvinna-hægt og auðvelt)
þann 15. var ég beðinn um að dekka restina af vikunni og auka dag og síðustu stundu.ÉG MUN
SEGJA HEIMINUM FRÁ RSO!

Ég gleymdi að taka fram að ég er með Crohns sjúkdóm, ristilbólgu og lífefnafræðilega bruna
(botnlangaleka) frá lungum og niður.Viðaukinn minn lak í 5 1/2 mánuði seint í des.2008 til 19.
maí 2009.Að fjarlægja 1 lítra af smitandi úrgangi.

Ég hef tekið þessa olíu á hverjum degi núna í 39 daga á haframjölskornstærð kúlu 3x á dag.Ég
þarf engin lyf lengur og reyki það varla.Ég drekk líka Aloe Vera safa 95%.Það gerir olíuna enn
betri.Ég skrái allt.Ég mun aldrei aftur taka annað manngert efni." Sarah

„Pot  er  eina  lækningin  sem  neyddi  alvarlega  Crohns  sjúkdóminn  minn  til
sjúkdómshlés.Kannabislækningar.“ Alicia

„Þegar ég segi að kannabis læknar Crohns,  þá meina ég það.Ég lifði  í  30 ár  með þennan
sjúkdóm,  mér  óþekktan,  og  komst  að  því  fyrst  eftir  að  ég  hætti  allri  notkun  maríjúana  til
afþreyingar.Þetta var  langt  hlé og Crohns-sjúkdómurinn minn komst ekki  aftur  í  viðráðanleg
mörk fyrr en ég hóf kannabisneyslu á ný.Upphaflega var ég bara að drepa ógleðina mína, en
fann síðan Crohns aðstoð.Horfa ekki til baka!“ Sean

„Frábært starf!Þegar ég vann á sjúkrahúsinu var ég svo heppin að kynnast ungum manni (18)
sem var kominn með töluvert langt gengin Crohns.Hann notaði ekki RSO á þeim tíma, bara
eitthvað af lyfjum sem við vorum með.Hann fór í rannsóknaraðgerð og gat ekki notað kannabis
sitt.Hann  veiktist  nokkuð  á  spítalanum,  hiti,  sýking,  léttist  hratt  á  grind  sem  var  þegar  of
þunn.Læknirinn hans samþykkti að lokum að gefa honum dagspassa svo hann gæti komið til
okkar og fengið lyf.

Læknirinn hans var mjög undrandi þegar hann fór inn til að athuga með hann morguninn eftir, og
hann sat uppi í rúminu með bjartan auga og kjarri, hafði borðað góða máltíð kvöldið áður, og var
bara að troða sér í morgunmatinn sinn.Síðast þegar ég talaði við sjúklinginn hafði hann bara
heyrt um RSO.Ég efast ekki um að hann verði fullkomlega læknaður af öllum sjúkdómum frá
Crohns á skömmum tíma. Jenn

„Ég er með Crohns.Þökk sé Rick Simpson hef ég líf mitt aftur!“ Kathleen

„Það læknar Crohns, ég veit af eigin raun.Þú verður að innbyrða það.Ég reykti líka í mörg ár til
að endurlifa sársauka... Heilunin kom ekki fyrr en ég innbyrti olíuna.Prófaðu það, þú hefur engu
að tapa nema óbærilegum sjúkdómi.“ Sara

„Kannabisolía hjálpaði til við að lækna Crohn-sjúkdóminn minn svo ég gæti stjórnað því!Nú hef
ég lífsgæði aftur þökk sé Rick Simpson olíunni og Shona Banda olíunni.Ég hefði ALDREI getað
gert neitt þessu líkt á þessum tíma í fyrra...ég gat varla farið í matarinnkaup án þess að óttast að
þurfa  að  vera  nálægt  baðherbergi.Ég  þurfti  stöðugt  að  hverfa  frá  listasýningum  og  lifandi
málningartónleikum  vegna  þess  hve  Crohn  minn  var  slæmur.Sem  betur  fer  kynntist  ég
kannabisolíu og fann á endanum réttu olíuna fyrir mig.Ég er að lifa og elska lífið aftur...í alvöru í
fyrra  á  þessum  tíma  gat  ég  ekki  einu  sinni  farið  á  bændamarkað...lífið  sjúgað!KANNABIS
GÆR!!!!
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Lestur Shona Banda ~ Live Free or Die gaf mér styrk til að standa upp og hafa hugrekki til að
LIFA FRJÁLS  og  lækna.Lestu  Rick  Simpsons  bók!Þetta  er  dásamleg  sjálfsævisaga  full  af
upplýsingum sem er dýrmætt að vita.Báðar bækurnar hjálpa til við að vekja huga þinn svo þú
þurfir ekki lengur að vera hluti af sauðkindinni.Lærðu sannleikann.Googlaðu það." Linzy

„Ein mesta tilfinning sem ég hef ekki fundið í langan tíma er að finnast þessi ÓTRÚLEGA hlýja
frá  því  að  borða  jalapenos  með sriracha  í  pho…..Án  sársauka  í  þörmum!Guði  sé  lof  fyrir
CANNABIS OIL!Ég notaði sársaukann bara til að geta dekrað við sjálfan mig….uppáhaldsréttinn
minn alltaf…..Nú á  dögum get  ég borðað hann og EKKI  FINNA SÁKVÆÐI vegna þess að
kannabisolía  hjálpar  til  við  að  stjórna  Crohns  sjúkdómnum  mínum!!!Ó  hvað  ég  saknaði
bragðsins af  pho og heitum brunanum frá heitu kryddi!Ég mun aldrei  hætta að taka olíuna
mína.Mmm mmm engan veginn!" Linzy

„Ég er með Crohns og það gerir  kraftaverk!!!Virkar betur en nokkur pilla sem þeir gáfu mér
nokkurn tíma." Andrés

„Að meðhöndla herbergisfélaga minn fyrir ristilbólgu með RSO eins og er.Þegar hann eyðilagði
mótorhjólið sitt var hann brotinn illa og á sjúkrahúsi í mánuð.Á spítalanum var okkur sagt að
hann væri með massa í ristlinum og að það væri líklegast krabbamein.Hann hefur þjáðst af
ristilbólgu síðan hann var17 ára, hann er núna 29.

Eftir að hafa verið dauðhræddur og ekki vitað hvað var að gerast talaði ég við vin minn um að
prófa RSO.Hann gerði Rick Simpson olíuna fyrir  vin minn og hann hefur tekið hana síðan í
október.Læknarnir segja að massinn hafi stjórnað sjálfum sér, venjulegur litur sé kominn aftur og
þeir trúa ekki lengur að þetta sé krabbamein.Við höfum í raun stöðvað blæðingar í þörmum
hans núna síðan í  október,  án þess að blossa upp!Bólga er í  lágmarki.Við munum ALDREI
hætta að nota RSO í fjölskyldunni minni!!!“ Chris

„Ég er að nota olíu við ristilbólgu.Það er að virka.Eina vandamálið er að ég er ekki með rétta
álag, svo ég svima lítið af því.En hverjum er ekki sama, mér líður vel með það." Igor

„Ég á vin sem er með ristilbólgu og það hjálpar á ótrúlega hraða.Þeir voru með hann á öllum
erfðalyfjum þarna úti held ég, hann var mjög nálægt klausupoka.Hef séð marga lækna, hann er
mjög opinn fyrir málinu, smáatriðum o.s.frv.Ég gæti reynt að fá frekari upplýsingar." Justin

„Ég er með ristilbólgu eftir geislameðferðina...fíkniefni eru gagnslaus.Kannabis er það EINA sem
hefur gefið mér léttir á sársauka.“ Lee

„Fyrir fólk sem horfir á stofna sem vinna með ristilbólgu, eru margir ostar og Chemdogg hallandi
krossar það sem virðist virka best fyrir þá sem ég þekki sem nota það. Chris

„Ég hef  notað RSO frá  því  snemma á tvítugsaldri  til  að  koma í  veg fyrir  að  sáraristilbólga
versni.Ég er með alveg eðlilega meltingarveg 41 árs.Faðir minn þjáðist margsinnis af Crohns
sjúkdómi og það er að mínu auðmjúka mati að það hafi verið olían sem kom í veg fyrir að ég
hlyti sömu örlög. Todd

„Ég  nota  kannabis  þegar  ég  blossa  upp  af  æðabólgu,  það  er  það  eina  sem  veitir  mér
raunverulegan léttir, hjálpar mjög við magaverkjum og hjálpar vöðvunum í kviðnum að slaka á,
betur en lyfseðilsskyld verkjalyf sem hylja aðeins sársaukann fyrir smá stund!" Davíð

„Ég nota RSO fyrir Crohns líka.Þetta hefur verið kraftaverk fyrir mig." Bobby

Hjarta, blóðþrýstingur
„Hjartað  er  lífsnauðsynlegt  líffæri  og  olían  endurnýjar  lífsnauðsynleg  líffæri.Þegar  sjúklingar
byrja að nota olíuna minnka þeir venjulega skammta af hjartalyfinu og flestir hætta að nota lyfin
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um leið og þeir telja sig geta hætt að nota þau.Olían er mjög gagnleg fyrir hjartað, en ég held að
sjúklingurinn ætti virkilega að ráðfæra sig við lækni þegar hann hættir með þessum lyfjum sem
honum var ávísað.

Olían getur stjórnað blóðþrýstingi og í sumum tilfellum hjartsláttartruflunum á mjög áhrifaríkan
hátt.Það  lækkar  venjulega  blóðþrýsting  og  því  ættu  þeir  sem nota  blóðþrýstingslyf  að  fara
varlega í notkun olíunnar þar til þeir venjast henni.Sambland af blóðþrýstingslyfjum og olíunni
getur  keyrt  þrýstinginn  of  lágt  niður  og  því  er  gott  að  fylgjast  með  blóðþrýstingi  með
blóðþrýstingsmæli.Í  mörgum  tilfellum  munu  sjúklingar  einnig  finna  að  olían  eykur  einnig
hjartsláttartíðni lítillega.

Þetta svæði krefst mun meiri rannsókna, svo sjúklingar ættu að fylgja skynsemi sinni þegar þeir
byrja með olíuna, en þeir ættu líka að vera í sambandi við lækninn vegna þess að þeir gætu lent
í vandræðum með að losna við þessi lyf.Hjartasjúklingar ættu að athuga raflagnir á heimili sínu
eða vinnu.Hjartað vinnur á rafsegulboðum og því ættu þau að forðast að vera í rafsegulsviðum
eins mikið og mögulegt er.

Ég myndi borða olíuna og ég myndi líka nota hana í stæla.Hvað varðar staðbundna notkun, þá
skaðar það aldrei en ég get ekki sagt hversu gagnleg það er í augnablikinu.Eins og alltaf myndi
ég  nota  hampi  íallar  mögulegar  leiðir.Ég  myndi  líka  setja  hampi  fræ  og  hampi  fræ  olíu  í
mataræði mínu, bæði fræ og olían er þekkt fyrir að hafa mjög góð áhrif á marga hjartasjúkdóma.

Ef ég væri læknir og ætti að fara í hjartatengda aðgerð eða ígræðslu o.s.frv., myndi ég reyna að
yngja líffærin með að minnsta kosti 60 g af olíunni fyrst.Ef 60g myndu ekki koma sjúklingnum í
nægilegt heilsufar myndi ég samt halda áfram að gefa þeim olíuna.JB”

„Ég  minnkaði  og  hætti  að  taka  blóðþrýstingstöflurnar  þar  sem  blóðþrýstingurinn  var  of
lágur.Þegar  ég  var  búinn  að  hætta  á  blóðþrýstingstöflunum  varð  blóðþrýstingurinn
eðlilegur.Hjartsláttur  virðist  reglulegri  og  ekki  svo  pirrandi,  miðað  við  að  ég  hafi  verið  með
óreglulegan hjartslátt frá fæðingu.“ George

„Ég fékk hjartaáfall  daginn eftir afmælið mitt 2. apríl 2012.Læknirinn reyndi að segja mér að
þetta væri bara liðagigt og þetta væri bara hjartaáfall.Þeim líkar ekki að ég nota kannabis, lenti í
miklu áfalli hérna niðri á milli læknis sem er bara lyfjafræðingur og ýtir á pillur og náttúrufræðings
lyfjafræðings, læknirinn minn drap mig líka, ég var 100% stífluð á annarri hliðinni og 80% hinum
megin,  ég hélt  að ég væri  að verða örkumla,  ég bið um hjálp þína í  síðustu viku,  og eina
huggunin sem ég hafði var kannabis, enn að leita að olíu, ég er með liðagigt, þessi sem þeir
sögðu að væri ekkja framleiðandi, ég var heppinn, ég fór á bráðamóttökuna, þeir sögðu mér að
ég hefði látið setja stoðnet og bíða eftir að sjá hvað ég á að gera við hinn, takk Rick þú ert að
gera frábæran hlut og þér er mikils metið.Hey, ég er enn hér, og önnur athugasemd: Maðurinn
minn fer ekki til læknis, drekkur ekki eða reykir, notaðu bara kannabis í öll þessi ár.Hann er með
blóðþrýsting alveg eins og unglingur, heilbrigður, Guð blessi þig og okkur öll, Barbie er enn að
þola (@ O@ ) fyrir sársauka.“ Barbie

„Hundurinn minn sem er með hjartabilun heldur enn áfram og hún hefur verið á olíu síðan í mars
líka.Friður ást og RSO!!” Jenna

„Blóðþrýstingurinn minn fór úr 139/99 í 114/80, hann hefur aldrei verið svona lágur.Takk Rick.”
Jayson

Q.Hæ, ég er með spurningu.Ég var forvitinn hvort það væri einhver vitnisburður um að olían
hjálpi við SLÁTTEIFT?Óreglulegur tegund hjartsláttar.Þakka þér fyrir!!!!" María

A.Kæra María, já, auðvitað.Gakktu úr skugga um að olían sé framleidd og notuð í samræmi við
leiðbeiningar okkar og farðu varlega í að sameina hana með hjartalyfjum.JB
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„Nú  mun  ég  deila  með  öllum  sögu  minni  og  langri  baráttu  við  háan  blóðþrýsting
(háþrýsting).Síðan ég var 25 ára hef ég alltaf átt við erfiðleika að stríða vegna háþrýstings, en
árið 2008 eða svo borgaði ég ekki iðgjald af líftryggingunni minni á réttum tíma.Mér var sagt að
ég þyrfti líkamlega til að vera settur aftur.Fyrirtækið sendi mig til hjúkrunarfræðings á staðnum
sem  tók  blóðþrýstinginn  minn.Það  var  180/120.Hún  sagði  mér  að  ég  væri  „gangandi
heilablóðfall“  og  mælti  með  því  að  ég  færi  beint  á  bráðamóttökuna.Jæja,  mér  líkar  ekki
sérstaklega við sjúkrahús svo ég fór heim og fór í náttúrulyf - sem öll gerðu ekkert.Ég athugaði
BP minn oft til að sjá hvað virkaði þar á meðal hreyfing.Það var samt frekar hátt og stóð þar.

Eftir eitt ár og BP yfir 180 sagði vinur minn að ég ætti að fara til læknis, sem ég gerði.Ég fékk
einhver lyf sem virkuðu lítið en gerði mig líka svima og þokufullan.Ég hætti með lyfin og fann
MLM vöru  sem var  „tryggð“  til  að  hreinsa  út  slagæðarnar  á  mánuði.Jæja,  ég  tók  fjórfalda
skammta og var enn með alvarlegan háan blóðþrýsting eftir 9 mánuði.Síðastliðinn október fór
blóðþrýstingurinn upp í 235/135 (hættulega hár)og mér leið eins og ég væri við það að hverfa
svo ég gafst loksins upp og fór á bráðamóttökuna á spítalanum.Þeir tengdu mig og prófuðu tvö
lyf - Lisinopril  og Diltazem, sem færðu blóðþrýstinginn niður í 150/110.Ég tók lyfin þar til  ég
kláraðist eftir mánuð.Þegar ég fór aftur til læknis í skoðun eftir mánuð og BP minn var enn í
kringum 160/110.Ég var mjög svekktur vegna þess að ég var enn „gangandi heilablóðfall“.

Í  janúar  var  mér  kynnt  fyrir  Aamann,  frá  Colorado,  sem  vann  sérstaklega  með
kannabisolíu.Hann sagði mér að olían hefði gert kraftaverk á MS-sjúklinga og verki, sem konan
mín hefur.Hann sagði mér líka að horfa á myndina -Hlaupa frá læknasem notaði sérstaklega
kannabisolíu, til að lækna mörg krabbamein.

Konan mín eftir að hafa verið seld og aðeins víðsýnni var enn treg til að taka það, svo ég tók
skammtinn minn til  að sjá hvað það gerði fyrir blóðþrýstinginn minn.Aamann sagðist byrja á
mjög  litlum  skammti  og  vinna  mig  upp  í  þol  mitt.Ég  byrjaði  á  stærð  hrísgrjónakorns  og
blóðþrýstingurinn minn á morgnana án annarra lyfja var 138/90 – mikil framför.Ég var líka orðin
uppiskroppa með gömlu lyfin þegar ég byrjaði.Ég hélt áfram á lágum skammti en stórkostlegu
áhrifin hættu að gerast, þar til ég hækkaði skammtinn í tvö korn.Ótrúlegt að BP kom strax aftur
niður.Ég er enn í tilraunaham á mínum eigin líkama og undanfarna daga hefur BP minn verið
eðlilegur og ég hef haldið því uppi með því að taka um 3 korn fyrir svefn og engin lyfseðilsskyld
lyf.Ég hef ekki tekið eftir neinum aukaverkunum heldur og ætla að halda því undir þröskuldinum
„að verða há“.

Þegar  ég  sótti  um  sjúkrakort  sagði  læknirinn  að  það  væri  engin  fyrri  sjúkrasaga  um
kannabisolíulyf við blóðþrýstingi.Ég gat samt fengið samþykkið vegna liðverkja sem ég hef verið
með í mörg ár.Gettu hvað?Það var annar frábær aukaverkun/ávinningur - ekki lengur liðverkir.

Margir, þar á meðal ég, líkar ekki við reyk.„Potheads“ sem geta ekki virkað og misnota þessa
heimild hafa gefið iðnaðinum svart auga.Ég vona að ríkið henti ekki barninu út með baðvatninu
á þessu frábæra lyfi.

Q.Hversu mikið tekur þú fyrir daglega stjórn á blóðþrýstingi?Jói

A.Það er alltaf best að taka að minnsta kosti 60g meðferðina samkvæmt leiðbeiningum og fara
svo niður í viðhaldsskammt.JB

„Á þeim tíma sem ég tók það vegna krabbameins, fór ég í blóðprufu í fullri stærð...læknar voru
undrandi á kólesterólinu mínu, blóðsykrinum og blóðþrýstingnum!Þeir sögðu að þetta væri eins
og unglingur.Og ég er 49!“ Lindsey

„Ég var 240 pund og var fyrir sykursýki.Misst lyktar- og bragðskyn, bólga og þroti í neðri fótum
og fótum, náladofi í fingurgómum.Er líka með alvarlegan OA.Eftir um það bil 6 mánuði á RSO 2
hrísgrjónskjarna/dag eru öll einkenni sykursýki horfin og engir langvarandi verkir frá OA.Missti
yfir 40 pund.Bjó til olíuna sjálfur." Ron
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„Ég  veit  ekki  með  kólesterólið  mitt  en  ég  veit  að  eftir  viku  af  því  að  borða  minna  en
hrísgrjónakorn á hverjum degi fór ég að léttast.Eftir viku tvö er kviðfitan mín farin og ég hef misst
húðina.Vika þrjú þéttist laus húðin aftur...“ Daníel

„Kólesterólið mitt fór niður í eðlilega mælingu og ég hætti að taka lyfin frá læknunum.Áður sögðu
þeir að ég ætlaði að taka lyf til æviloka.Sykur minn er líka eðlilegur, ég var 126 ára, núna 80's
90.“ Jose

„Ég fór  í  blóðprufu  fyrir  nokkrum mánuðum og læknirinn  var  að  væla um að ég  tæki  ekki
kólesteróllyfin  mín  en  ég  hætti  því  fyrir  um  10  mánuðum  síðan.Ég  spurði  hann  hvernig
kólesterólmagnið mitt væri og hann svaraði lágri röddu að það væri í lagi en fór á eftir mér að
slæma kólesterólið mitt væri hærra en góða kólesterólið mitt en svona hefur það alltaf verið svo
ég held að svona sé líkaminn minn .Ég hef verið á RSO í eitt ár núna og hef misst 30 pund og
sykurmagnið hefur lækkað svo ég hef ekki áhyggjur af því og hef hætt nokkrum öðrum lyfjum
svo mér líkar örugglega við olíuna. Al

„Ég var mjög efins þegar ég var að lesa sögur á vefnum.En eftir að tveir vinir mínir hafa notað
það reglulega og ég þekkti heilsufarsvandamál þeirra áður og ég sé þettaótrúleg framför í lífi
þeirra og heilsu, ég vildi óska þess að marijúana væri tekið af lista yfir bönnuð efni.Allir ættu að
fá að rækta sitt eigið.

Það var tími í  fortíðinni þegar ég var mjög á móti  marijúana en nokkrir  vinir  breyttu skoðun
minni.Einn þjáðist lengi af háum blóðþrýstingi - hún var á töflum (hún var líka á móti því í mjög
langan tíma) þar til einhver sannfærði hana um að prufa bara í viku.Hún gerði það og áhrifin
komu henni á óvart, því úr venjulegum um 200 einingum fór hún niður í 140 einingar.

Einhver annar vinur var að glíma við verki í hálsi og maga og vandamál tengd sárum í meira en
4 ár.Eftir nokkrar vikur af reglulegum skömmtum af marijúana sem te, reyk og dropa lítur hann
miklu betur út.Hann sefur betur, hann þarf engar pillur lengur.“ Alex

Astmi, öndun, lungu
„Ég er við nánast fullkomna heilsu, ekki lengur astma, missti umframþyngd án hreyfingar og mér
líður vel á hverjum degi.Nefndu pillu sem getur gert það? Edward

„Þakka þér fyrir olíuna, hún hjálpaði mér að vinna bug á alvarlegri lungnabólgu.Olían gerði það
sem  NyQuil  og  sýklalyf  frá  lækninum  gátu  ekki  gert.Og  ég  læknaðist  á  einni  nóttu!!!Rick
Simpson bætti léttir og lækningu í lífi mínu og fyrir það mun ég alltaf vera þakklátur fyrir verk
Rick Simpson og olíuna hans.Haltu áfram að lækna!” Jói

„Það má búast við því að uppgufun olíunnar sé árangursrík við meðhöndlun á astma og öðrum
öndunarvandamálum.En á óvart höfum við komist að því að hampolíustílar eru afar duglegar við
að opna öndunarvegi.Venjulega, innan 30 mínútna eftir að sjúklingur tekur stól, segja þeir frá því
að honum líði eins og lungun hafi opnast og þeir geti andað miklu auðveldara.Auðvitað, eins og
með alla aðra sjúkdóma, myndi ég taka inn venjulegan 60g skammt á þremur mánuðum og ég
myndi halda mig á gramminu á dag þar til ég væri fullkomlega heilbrigð.Svo myndi ég auðvitað
taka viðhaldsskammt alla ævi.Ég myndi nota olíuna til inntöku, staðbundið í hálsi og brjósti og í
stólpípuformi.JB”

„Ég greindist með langvinna lungnaþembu árið 2002.Var sagt að ég væri með lungu af veikum
90 ára.Hætt  að  reykja  tóbak og  reykti  bara  gott  kannabis  mikið.Lungnastarfsemin  er  góð í
dag.Er nýbyrjaður að nota olíu daglega líka við mænuskaðaverki. Jóhannes

„Ég hef  verið  með astma í  21  ár,  reykt  vindla  og mmj síðan 14.Ég hef  ekki  þurft  að nota
innöndunartækið mitt  síðan ég gerði  tilraunir  með marijúana árið 93.Ég er enn með rescue
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innöndunartæki en ENGIN þörf á því.Ekki taka líka vöðvaslakandi lyfin mín, 800mg íbúprófen,
þunglyndislyf eða tvö önnur við mígreni.Ég elska MMJ.Það bjargaði lífi mínu." Kári

„Í fyrsta skipti sem ég var með RSO tók ég 1,7 grömm í pillu.Ég gat ekki gengið beint mér leið
eins  og  ég  væri  þroskaheftur  en  niðurstaðan  af  þessu  var  að  ég  læknaðist  af  alvarlegri
lungnabólgu daginn eftir!!Myndi gera það aftur, lol.” Jói

„Byrjaði að nota hampolíu gegn exeminu og astmanum og það er allt horfið!Ég nota ekki lengur
sterainnöndunartækið mitt eða sterakrem.Ég hélt aldrei eftir milljón ár að það myndi nokkurn
tíma hverfa.HAMPI FYRIR SIGUR!Ég hélt  satt  að segja aldrei  að ég myndi  finna léttir  fyrir
vandamálunum mínum fyrr en ég komst að því að plantan sem mér var alltaf sagt að nota ekki
vegna þess að hún væri slæm fyrir mig, væri í raun góð fyrir mig! Matt

„Olía virkar fyrir lungun!Vaporizing hjálpar líka.Innan fyrstu 5 daganna frá því að þú tekur olíuna
munu lungun þín byrja að reka slím og ef þú ert að berjast við lungnakrabbamein ættu æxlin að
byrja að minnka á meðan olían drepur krabbameinsfrumurnar.60-80% æxla eru fyllt af Candida
svo sveppaeyðandi eiginleikar THC hjálpa þessu ferli ásamt kannabisefnum sem koma af stað
efnaferli í ónæmiskerfinu þínu!Kannabis ólíkt sígarettum opnar lungun og víkkar útberkjurör á
meðan þú færð líkama þinn aftur í jafnvægisstöðu.Margir með lungnavandamál sem og marga
aðra kvilla ættu að fjarlægja hveiti og sykur úr fæðunni því hveiti í dag er 95% erfðabreytt lífvera
og  mannslíkaminn  veit  ekki  hvernig  á  að  vinna  úr  því,  svo  það  geymist  og  getur  valdið
ónæmissvörun  af  bólgu  eða  histamíni  í  hvaða  hluta  líkamans  sem  er!Umhugsunarefni!”
Matthías

Q.Halló  JB,  hefur  þú  haft  tækifæri  til  að  meðhöndla  einhvern  sem  þjáðist  af  langvinnri
lungnateppu, með olíunni?Þungaþemba?Astmi?Shawn

A.Já, allt þetta.Einn af fyrstu sjúklingunum mínum með langvinna lungnateppu og hjartaöng gat
ekki gengið upp sex stiga (ekki sex stiga, hann gat varla gengið vegna þess að hann gat ekki
andað).Eftir  tvo  mánuði  var  hann  aftur  að  spila  badminton.Olían  hjálpar  við  allar  þessar
aðstæður á mjög áhrifaríkan og öruggan hátt.Ég myndi borða olíuna, nota hana í stæla (þær
virka líka vel við lungnasjúkdóma), ég myndi gufa upp olíuna nokkrum sinnum á dag (það ýtir
undir hósta, og það er það sem þú vilt, þú þarft að koma allri mengun í burtu frá lungun, og þú
gerir það með því að hósta því út), og ég myndi líka nota olíuna staðbundið á hálsi, bringu og
baki.Bestu kveðjur, JB

„Ég  er  með  langvinna  lungnateppu,  ég  var  á  lokastigi  og  hugsaði  um  að  taka  bara  úr
sambandi.Ég hef tekið kannabisolíu í mánuð og nú er ég á batavegi!“ Gordon

„Það  lítur  út  fyrir  að  My  Gramps  sé  ekki  eini  Gramps  sem  gat  notið  góðs  af  samúð!
Þessi gamli maður læknaði lungnaþembu sína með því að nota kannabisolíu.Gramps minn gat
líka  losað  sig  við  súrefnis-  og  astmainnöndunartæki  (Jafnvel  þó  hann  væri  að  deyja  úr
lungnakrabbameini á lokastigi)  með því að nota ilmkjarnaolíuna úr kannabisplöntunni.Það er
eina lyfið sem Gramps minn notaði síðustu 8 vikur lífs síns...Einhvern veginn gat hann sparkað í
lungnabólgu  án  sýklalyfja,  þó  hann  væri  með  langvinna  lungnateppu  og  lungnaþembu  og
lungnakrabbamein.Gramps minn stóðst með 100% súrefnisgildum, þurfti  ENGA AÐSTÖÐ frá
öndunarvélum eða viðbótarlyfjum. Lindsay

„Sjálfur  hef  ég  séð  niðurstöður  með:  Hvítblæði  í  æsku  og  fullorðnum  ~  Lifrarsjúkdómur  ~
Langvinnir verkir ~ Sykursýki ~ Offita ~ Astmi ~ Langvinn berkjubólga ~ IBS ~ Bólga ~ Sett
staðbundið á liðagigtar hendur - verkurinn var horfinn á um það bil mínútu.Sett á brennda fingur
og sársaukinn hvarf á nokkrum mínútum...FARIN Ég hélt  að öll  þessi húð væri að losna og
aðeins einn blettur á langfingri missti húðina.Nú þegar þessir fingur komu úr þessari sjóðandi
rapsolíu var húðin hvít  eins og eldaður kjúklingur!Ekkert  betra fyrir  brunasár.Ég mun geyma
krukku í eldhúsinu héðan í frá!Takk fyrir kannabis!” Debra
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— Þakka þér, Debra.Ein reynsla af því hvað olían getur gert við brunasár er allt sem þarf til að
skynsamur maður vilji krukku af henni í eldhúsinu, ég er sammála.Það ætti að vera krukka með
olíunni nálægt hverri eldavél, opnum eldi, ofni osfrv.Bara svona ef til vill.JB

„Seint á áttunda áratugnum og allan þann níunda þurfti ég að fara til læknisins míns (Hashmi)
og fá pillur við berkjubólgu að minnsta kosti tvisvar á ári (á haustin og á vorin, þegar loftið var
alltaf rakt).Ég hætti að reykja sígarettur árið 1990 og byrjaði að reykja miklu meira í potti (það
var þegar ég byrjaði að stækka miklu meira, og ég myndi halda um 5 pund af brum fyrir sjálfan
mig, núna nota ég miklu meira vegna þess að búa til olíu og elda með það.) EN síðan 1990 hef
ég  ekki  farið  aftur  til  læknis  vegna  berkjubólgupilla.ÞAÐ  ER  22  ÁR  ÁN  AÐ  ÞURFA
BERKÍTISPILLA...EKKI REYNA AÐ SEGJA MÉR AÐ KANNABIS-REYKINGAR SÉ EKKI GOTT
fyrir  lungun...SPURÐU  MÖMUR  MÍNA,  ÉG  ÁBYGGJA  AÐ  HÚN  LEGUR  EKKI  FYRIR
NEINUM...“ Flauta

„Eitt gramm á dag af RSO er það sem ég tek fyrir langvinna lungnateppu og það virkar eins og
heitan fjandinn.Ég bý til  hylki  og tek 250 mg á sex klukkustunda fresti.Ég reykti  tóbak í  60
ár.Apótek innöndunartækin eru bara drasl sem var í raun að gera það verra.Læknirinn minn er
heimskur vegna þess að hann sagði mér að það væri engin lækning til  og ég myndi fara á
súrefni þegar púffurnar myndu ekki virka lengur.Upp í rassinn á honum með staf með nöglum í
ef þú veist hvað ég meina.Ég byrjaði á olíunni í desember.Það er ótrúlegt hvað ég er að hreyfa
mig aftur eins og venjuleg manneskja í stað þess að vera niðurbrotin og aumkunarverðgömul
skepna sem ég var fljótt að verða.Ég hafði einhvern veginn lent í þessari meðferð eftir að hafa
notað RSO fyrir ógeislaða og ósmitaða magakrabbameinið mitt sem ég hafði verið greind með í
nóvember 2011.Ég lifði allt atriðið aðeins af með því sem er sönnun fyrir "Luck of the Irish" í
verki.Lögfræðingur minn hafði heyrt um vandræði mína.Hann rökstuddi það alveg rétt að eftir að
ég væri í sjálfsvald sett, væri ég líklega að fara að yfirgefa þennan heim.Hann hafði orðið var við
RSO o.fl.Upplýsti mig og hér er ég.Lögfræðingurinn minn er mun menntaðari í þessum hlutum
en brjálæðingurinn minn.Allavega, takk aftur Rick og allt fólkið sem er að hjálpa okkur.“ Dale

„Ég nota RSO fyrir langvinna lungnateppu...Ég fékk kvefsár sem áfengi og H202 höfðu ekki
hjálpað í 2 daga.Ég setti olíudopp á hann á morgnana og seinna um daginn og í morgun' var
hann horfinn?Ég þreifaði um allar gamlar mjóar varirnar mínar og það var ekkert þar...Er ég að
verða vitlaus???Ég fer inn á klósettið og fylli staðinn með ljósi og loksins eftir að hafa teygt og
togað brýt ég hann OPNA þar sem hann hafði gróið rétt yfir...ég setti annan punkt á hann og ég
held að ég hafi aldrei horft meðvitað á hann aftur...Frábærasta lyf RSO...“ Dale

„Mamma er með lungnakrabbamein.Hún sagði að ég væri ekki í  lyfjameðferð.Ég sagði hvað
ætlarðu þá að nota?RSO.Hún sagði Ha?Hún gaf mér hlekkinn og hann var áfram þaðan.Hún
hefur misst 60 kíló á 4 mánuðum.Tekur engin lyf í apótekum og er að standa sig vel og lítur vel
út og iðandi um bæinn núna!Sagði ég að hún væri með lungnaþembu?Hún þarf ekki einu sinni
súrefnistankana sína lengur.Takk allir sem deila.Rick -- Fkn hetjan mín ekkert grín!JB -- ekki
stoppa bróðir.Þetta mun gerast." Bill

„JB,  ég  hef  sýnt  eiginmanni  mínum PT myndband  og  hef  deilt  þúsundum vitnisburða  með
honum síðastliðin  2 ár.Hann er í  rauninni  sammála öllu  sem olían gerir.Við áttum þó heitar
umræður um síðustu helgi.Ég veit ekki einu sinni hvernig umræðuefnið um að reykja hampi kom
upp...Ég reyki það ekki eða vil reykja það.Hann heldur því fram (og ég hef ekki hugmynd um
hvar hann heyrði þetta b/c hann les ekkert sem myndi mennta sig!) að það losni ammoníak
þegar  það  er  reykt  og  innöndað  í  lungun,  því  fullyrðir  hann  að  það  sé  eitrað  á  þeim
tímapunkti...Ég hef aldrei heyrt um þetta og átti ekki endurkomu fyrir hann.Hugsanir?” Pam

--  Að  reykja  hvað  sem  er  er  ekki  það  besta  fyrir  lungun.Að  reykja  hampi  hefur  vissulega
heilsufarslegan ávinning sem fer auðveldlega fram úr öllum skaðlegum áhrifum sem það gæti
haft, en samt er best að neyta olíunnar.Ef einhver vill gufa upp olíuna í afþreyingu eða í öðrum
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læknisfræðilegum tilgangi ætti það að vera undir honum komið.Að gufa upp olíuna er hluti af
siðareglum um meðferð lungnasjúkdóma, þar með talið krabbameins, þú vilt  að sjúklingarnir
hósta út allt sem þeir ættu ekki að hafa í lungunum.Eins og ég lít á það, ef að reykja kannabis
veldur skaða, getur það lagað það að borða olíuna, svo hvar er nákvæmlega vandamálið? JB

„Mamma mín er með lungnalungnatrefjun...Hún getur farið í ígræðslu ef hún missir 70 kíló en
það er  næstum ómögulegt  ef  þú getur  ekki  andað til  að  æfa...Ég trúi  satt  að  segja  út  frá
rannsóknum sem ég hef gert að hún geti læknast en ekki læknar og við erum að renna út á
tíma...Ég er örvæntingarfullur eftir einhverjum til að tala við um þetta...Ég hef séð myndband af
fólki með sama ástand sem hefur notað RSO til að berja það...Ég mun gera allt til að bjarga
mömmu...Læknar hafa haldið henni „eyddu tíma með fjölskyldunni þinni“ ræðuna en ég veit að
hún hefur of mikið að gefa heiminum, hún er aðeins 55 ára og yndisleg kona full  af  hjarta.
Angela

-- Angela, fáðu hana á olíuna, hún mun léttast og olían mun líklega laga það lungnavandamál
líka.Láttu hana borða það,  notaðu það í  stæla og láttu  hana líka gufa upp olíuna nokkrum
sinnum á dag, þú vilt að hún hósta út það sem á ekki heima í lungunum.JB

„Ég greindist með sjálfvakta kviðtrefjun árið 2009. Ég fór á gjörgæslu á lokastigi. Blóðþrýstingur
223 yfir 130, nýrnabilun 90%, ósæðar lekur, óreglulegt hjarta 140-40. Trefjunum var pakkað á
bak við magavegginn og þrýstu öll bollíffærin á mér, sem olli miklum sársauka. Ég lifði af. Næstu
12 mánuði misheppnað úrval krabbameinslyfja. Svo byrjaði ég á Rick Simpson Oil.  Það var
gefið mér af því að ég hafði ekki efni á því. 6 mánuðir í viðbót af hægtdraga úr lyfjameðferð á
meðan þú  tekur  olíuna.  Að  hætta  skyndilega  myndi  hrynja  ónæmiskerfið  mitt.  Jafnvel  með
olíunni. Hratt áfram og skilur mikið eftir. Fyrir tveimur mánuðum sögðu læknarnir mínir; þeir geta
ekki fundið nein snefil af sjálfvakta trefjum í líkama mínum. Ég á enn í vandræðum með hvað
krabbameinslyfið gerði í magann og þörmunum en það lagast líka jafnt og þétt. Læknarnir kalla
þetta  læknisfræðilegt  kraftaverk.  Jafnvel  þó  að  þeir  séu  meðvitaðir  og  taki  frábærar
athugasemdir,  þegar  ég  tala  um notkun  mína á  Rick  Simpson  olíu.  I.  Gerðu  líka  og taktu
grænmetisglýserín veig. Heilsugæslulæknirinn minn mælti með kannabis innan fyrsta mánaðar
eftir að ég greindist endanlega. Hann sagði reyndar að þetta væri eina vonin sem hann vissi um.
Það eru of mörg smáatriði til að setja í þetta svar. Ég vona að þetta hjálpi." Enok

„Weed bjargaði lífi mínu frá astmakasti.Það var hlegið að mér í mörg ár vegna þess að ég sagði
frá því  -  hvernig getur  reykur  hjálpað astma,  myndu þeir  segja?Ég veit  ekki  hvernig,  ég er
enginn vísindamaður en það virkaði og ég lifi vegna þess.“ Davíð

„Margir standa í vegi fyrir þessu lyfi.Bara ef þeir vissu að þeir og fjölskyldur þeirra þurfa á því að
halda sjálfar til að berjast gegn eða koma í veg fyrir svo marga sjúkdóma svo auðveldlega.Ef
þeir bara vissu hvað fjölskyldumeðlimir þeirra ætla að segja þeim þegar þeir komast að hinum
raunverulega sannleika um hin mörgu dásamlegu áhrif lyfsins.Ef þeir bara vissu hversu mikla
sársauka og þjáningu þeir  sjálfir  gengu í  gegnum í fjarveru olíunnar.Ég held að þeir  myndu
bregðast miklu hraðar og ég held að þeir myndu loksins gera eitthvað í málinu, ekki á móti
því.Aðeins fífl eða óupplýst manneskja gæti staðið á móti lyfi með svo margs konar notkun.JB”

„Síðan í  lok árs 2011 þegar ég greindist með magakrabbamein, hef ég verið að mestu leyti
stöðugur á RSO fyrir langvinna lungnateppu líka...Hitt sem það hefur séð um er ótrúlegt...Sjón,
heyrn  og húð  er  ekki  eins  og  flestir  75ers...Æðahnútar  hafa  minnkað  um 50% að minnsta
kosti...Stelpur myndu vilja það...Það lætur mig bara líða heilbrigð...“ Dale

„Þegar fleiri  konur átta sig á því að það hefur öldrunareiginleika þá munu þær ráðast inn á
þing.Lol.”  Lupus
-- Þeir munu örugglega gera það, Lupus, ég efast ekki um það.JB

„Ég hef notað það og hef  losnað við öll  lyf  ásamt því að vinna langvinna lungnateppu.Með
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liðagigtinni fékk ég svo mörg lyf að andardrátturinn var slæmur.Var á súrefni í meira en 5 ár og
eftir að hafa sleppt öllum verkjalyfjum er andardrátturinn frábær.Er enn með liðagigt en lífið er
þess virði að lifa því núna.“ Laurel

„Það drap hægt vaxandi húðkrabbamein á baki mömmu minnar innan tveggja vikna sem hún
hefur fengið mestan hluta ævinnar...Þarf ég að segja meira!Það hefur hjálpað mörgum sem við
þekkjum með marga mismunandi kvilla og við erum núna að horfa á það hjálpa gríðarlega við
langvinna lungnateppu!Guði sé lof fyrir þessa kraftaverkaplöntu!“ Bonny

- Húðkrabbamein horfin, langvinn lungnateppa horfin.Jæja, það eina sem ég veit er að læknar
eiga yfirleitt í miklum vandræðum með að meðhöndla hvort tveggja.Engin furða, þeir hafa ekki
réttu verkfærin í starfi sínu þegar þeir geta ekki notað kannabis, eitt  elsta hefðbundna lyfið í
sögunni.Þeir ættu að vera þeir fyrstu sem biðja um það.JB

Lifrarbólga
„Hep C, horfin, hár blóðþrýstingur og þarmavandamál, horfin. Janet

„Greinist Hep C - 2006.Klínísk rannsókn.1 af 1000 um allan heim.Albuferon + Ribavirin - júlí
2007 - des 2007.Innan viku eftir að ég byrjaði á þessum efnakokteil var ég með mikla verki og á
morfíni, byrjaði að léttast, útbrot o.s.frv.Í lok prufa hafði ég misst 47 pund og var með mikla verki
24-7.Ég neyddist til að hætta störfum 47 ára og barðist við fyrirtæki mitt fyrir örorku í tvö ár og
kanadíska ríkið í fjögur ár.Mér var tilkynnt á síðasta ári að lyfið í klínískri rannsókn væri hætt
vegna dauðsfalla og aukaverkana.

Síðasta sumar 2012, í júní, byrjaði að fá krampa, gat ekki kyngt, misst jafnvægi líka.Lang saga
stutt, ég endaði í hjólastól.Á þessum tímapunkti var ég sendur í allar skannanir, röntgenmyndir
og prófanir og taugalæknir reiknaði með MS???MRI ómerkilegt...

Fjölskyldulæknir sagði að ég væri að fá smá heilablóðfall.Báðir sendu mig heim til að lifa með
því þar sem þeir myndu ekki gera frekari próf!Ég rak þá báða.Vinur sneri mér síðan að Mr.Rick
Simpson í ágúst á síðasta ári og ég fórum að veiða indica bud.29. desember var dagurinn sem
ég fékk mér 60 grömm og líka um nóttina fékk ég síðasta flogakastið og byrjaði næsta morgun á
Heavy Oil Program.

Ég hef aldrei sofið jafn vel síðan ég fékk krabbameinslyfið, ég var heppin að fá 1-2 tíma...Nú 7-
8.Óraunverulegt í sjálfu sér.Ég tek engin lyfseðilsskyld lyf og var á öllum ópíötum, svefnlyfjum
og þunglyndislyfjum, allt með slæmum aukaverkunum.Það hefur líka stjórnað sársauka mínum
betur en nokkuð annað.

Ég  er  núna  búinn  og  leita  að  næsta  stofni  fyrir  lífstíma  viðhaldsskammtinn
minn.Sjúkdómsgreiningar mínar frá vestrænum læknum sem ég rak er sem hér segir ...Hep C,
vefjagigt,  Raynauds,  IBS, CFS, þunglyndi,  mikill  kvíði,  MS???Ég er án lyfseðilsskyldra lyfja,
engin flog og meðhöndla sársauka mína...Prófaðu það með pillum!Vertu sterkur - berjist áfram."
Roy

„Ég var farsæll á mínum ferli og átti frábært líf...gott heimili, bílar, bátar o.s.frv.Ég er með BS
gráðu í geðheilbrigði og skulda enn 28.000,00 fyrir það.Ég hef gert gríðarleg mistök... STÓR!Og
ég varð fyrir afleiðingunum.Ég segi ekki að ég sé yfir neinum, né fyrir neðan.Öll eigum við sögu,
ferðalag sem er einstakt fyrir okkur.

Ég valdi ekki að verða veikur.En ég gerði það.Ég valdi ekki að vera á SSD, en það var valkostur
sem ég þurfti að nýta.Ég skammast mín hvorki né stolt.Ég bý á aðeins 980.00 á mánuði, minna
en  margir,  meira  en  sumir.Ég  reyni  að  kvarta  ekki,  en  ég  geri  það.Ég  fæ  matarmerki  og
Medicare.Ég  bý  ein  með  hvolpinn  minn.Stundum  finnst  mér  ég  vonlaus,  einskis  virði  og
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örvæntingarfull.Ég missi áhugann á hlutum sem ég elska, dagar blandast saman og ég vil oft
ekki fara fram úr rúminu.

Sem sagt,  ég er  líka elskandi,  góður,  samúðarfullur  og mér þykir  svo sannarlega vænt  um
fólk.Ég hef  mjög  lítið  að bjóða nema ást  og stuðning  við  vini  mína,  en samt  hef  ég verið
fórnarlamb margra sem hafa stolið frá mér og notað mig í þágu þeirra.Ég er ekki að væla, það
er  einfaldlega  verið  að  fullyrða.
Ég þjáist af langvarandi verkjum og þreytu á hverjum degi.Á hverjum degi verð ég að þvinga mig
til að finna ástæðu til að fara upp og fram úr rúminu.Það er venjulega hvolpurinn minn sem gerir
það að verkum.En vinir mínir eru frábærir!Og þeir vita líklega ekki einu sinni að ég vakna vegna
þeirra.Já, ég er þunglynd.Sársauki, langvarandi sársauki mun gera það við þig.

Ég er há, svolítið brjálaður...en ég er ég, GUÐ gerði ekki drasl.Ég er að segja þér þetta, til að
segja þér þetta…..ég hef prófað áfengi, pillur, lyf…..Mér hefur verið ávísað eftirfarandi: Oxycotin,
Vicodin,  Zanax,  Neurontin,  Seroquel,  Prozac,  fjölmörg  bólgueyðandi  lyf,  Celebrex,  Lyrica,
Tramadol, Provingil, Ritalin og Guð einn veit hversu mörgum öðrum sem ég hef gleymt.

ÉG ER LÆKNINGAR MARÍÚANA Sjúklingur.Hvers  vegna?Jæja,  ekki  vegna þess að ég vil
verða  hár.
Ég er að vinna með umönnunaraðila mínum að lyfjum sem virka fyrir mig.Það er ferli.Ég vil ekki
láta grýta mig.Ég vil hugsa skýrt og vera laus við sársauka.Ég vil ekki valda frekari skaða á
lifur.Ég er með lifrarbólgu C og hef verið það í mörg ár.Svo, allar þessar lyfseðlar…jæja, þær
valda aðeins frekari skaða.Ég er að taka Rick Simpson Oil og nota lyf sem hafa hjálpað til við að
draga  úr  bólgum og  hjálpa  mér  að slaka  á.Ég  sef  sjaldan  vegna  verkja.En  að  vinna  með
umönnunaraðilanum er að leyfa betri svefn!Ég er að uppgötva ávinninginn af kannabis og finna
leið í gegnum sársaukann með hjálp fólks sem er samúðarfullt, elskandi og gott!Ég þarf ekki að
vera fórnarlamb lyfseðilsskyldra lyfja.

Þannig að þið sem eruð lokuð fyrir óhefðbundnum lækningum þurfið að mennta ykkur áður en
þið  kveðið  upp dóma.Ég  veit  að  mörg ykkar  geta  aðeins  séð  það  neikvæða.ég skilþað.Og
kannski er læknisfræðileg marijúana ekki fyrir þig ... og það er allt í lagi.En fyrir okkur sem viljum
ekki verða fyrir frekari skaða af hefðbundnum lækningum...jæja, vinsamlegast...styðjið ákvörðun
okkar og fræðið ykkur áður en þið kveðið upp dóm.Ég er ekki steingervingur, ég er manneskja
með sársauka ... og ég nýt góðs af margvíslegri notkun kannabis.

Ég hef upplifað fólk í MM samfélaginu sem er kærleiksríkt, gott og virkilega umhyggjusamt og ég
hef verið svo mjög blessuð.Ég hef líka séð skaðann af meðlimum samfélagsins sem eru í því
fyrir  peninginn  ...  og  veita  ekkert  annað  en  götuhegðun.Það  er  ekki  fullkominn  heimur.
PS ég var, er hræddur við að senda þetta.En vegna samfélagsins okkar ... ég er að setja það út
þar.Friður." Cathy

„Olían hjálpar Crohns sjúkdómi.Það stöðvar bólgu í þörmum þínum.Ég var með æxli og 1/3 af
lifur og gallblöðru fjarlægður áður en ég vissi af olíunni.Nú hefur olían læknað allar viðbjóðslegu
eftirverkanir krabbameinslyfja á hep C og skurðaðgerðirnar.Ég er búin að léttast um 18 kíló og
mér líður vel.“ Michelle

„Ég  var  með  Hep  C  í  35  ár.Fór  í  gegnum  Interferon  sprautur  og  aðrar  hræðilegar
meðferðir.Næsta ár fjarlægðu þeir  blæðingaræxli  og 1/3 af  lifrinni  minni líka.Og ég var með
sjúka  gallblöðru  sem  þeir  fjarlægðu.Ég  hef  notað  olíuna  í  3  ár.Enn  víruslaus,  lifrin  er  að
endurnýjast og olían heldur blóðsykrinum eðlilegum.Ég hef líka misst um 45 kíló síðan í maí.Ég
setti líka olíuna á sykursýkissárin mín og þau gróu öll.Án örs." Michelle

„Ég geri mína eigin útgáfu, allt það besta, meiri verkjastillingu og eitthvað meira geðvirkt THC
ásamt  góðum CBD tölum.Verkjastilling  90mg af  morfíni  gat  ekki  stöðvað.Olían mín stöðvar
sársauka  á  3  mínútum.Ekki  20  eins  og  morfín.Og það  endist  í  4  tíma  en  ekki  2  eins  og
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morfín.En sammála útgáfan þín bætir við öðrum eiginleikum.En það virkar betur fyrir mig, ég hef
prófað RSO líka.Ég get sett hluta af mínum á tannstöngul undir tungu og fengið yfir 5 tíma af
verkjalausum dansi.Góð lyf fyrir alla sem þurfa á því að halda er hugsun mín.“ Jim

„Þetta bjargaði lífi mannsins míns.Hep C meðferðin var að drepa hann.Gat ekki borðað, missti
70 pund, 5 skriftir fyrir ógleði, ekkert þeirra virkaði.Guði sé lof að við búum í Arizona og ég átti
frábært umhyggjusamt fólk í samvinnufélaginu sem hjálpaði okkur á 24 klukkustundum.Hann
hélt matnum niðri og gat klárað meðferðina.Hep C laus og notar dropastilla fyrir matarlyst.Lyfin
drápu góða hluti.Að borða er mikilvægt þegar þú tekur meðferð.Það virkar og við erum þakklát
fyrir að hafa átt svo mikið af hjálplegu frábæru fólki.Guði sé lof fyrir kannabis og Arizona og gott
fólk. Júlía

„Góðan daginn Rick, vil bara segja takk.Ég er með skorpulifur frá hep c, og ég bjó til olíu úr 6 oz
af chemdog, en ég notaði 4 lítra af ísóprópýlalkóhóli.Það er svo sterkt!Ég átti bita á stærð við
hrísgrjónakorn  og  guð  minn  góður  ég  svíf  á  skýi...lol.Ég  þarf  bara  að  laga  upphæðirnar
mínar.Allavega, í fyrsta skipti í meira en 18 mánuði af hræðilegum lifrarverkjum, hef ég enga
verki.Þetta var eftir 1. dag olíutökunnar.Það er sannarlega gjöf frá Guði til mannsins...Blessun
frá Ástralíu...:-))“ Nigel

"Góðar fréttir.Lifrarensím pabba eru eðlileg og hann hefur verið með HEP C í yfir 10 ár.Hann
hefur tekið RSO í 2,5 mánuði, læknirinn sagði ekki að HEP C væri farið en lifrarensímin hans
eru eðlileg, sem er framför!Og pabbi hefur verið harður kjarni drykkjumaður með Hep C síðustu
1-2 áratugina, lifrin hans var skotin og nú er hún gróin!“ Roger

„Jafnvel  þótt  þú  sért  ekki  með  krabbamein  skaltu  hugsa  um  fyrirbyggjandi  viðhald  í
líkamanum.Með  því  að  taka  inn  RSO  í  litlu  magni  sem  notað  er  daglega.Þú  ert  að  leyfa
líkamanum  að  berjast  gegn  alls  kyns  viðbjóðslegum  vírusum  og  pöddum.Ég  hef  ekki  hitt
„heimallækninn“ minn í 15 ár vegna kannabiss og allra græðandi eiginleika þess.Sama hvað fer
úrskeiðis hjá mér.RSO er eitt af fyrstu hlutunum sem ég tek eftir.Ég hef aftur á móti bakbrotnað
3 sinnum.Skipt var um hryggjarliði og diska frá L-4 niður í S-2.Þurfti að festa hrygginn á mér
afturgrindarholið...þurfti að fjarlægja AC liðinn minn.Tókst á við lifrarkrabbamein og Hep C.Ég
dekra mig 100% með kannabis.RSO er bara tæki í vopnabúrinu mínu.“ Rick

„Ég veit að það virkar ekki aðeins á krabbamein, ég var með heppni og var á olíunni í fjóra
mánuði.Ekki meira hep C, lifrin er eins og ný, læknar eru undrandi.Takk fyrir þessa gjöf, Rick, þú
ert sannarlega bjargvættur." Jason

„Hep C og kannabisolía: Ættingi minn er með Hep C, komst að því í maí '13.Samningur frá
skítugu sjúkrahúsi í/eftir aðgerð.Hræddi hann endalaust.Virkilega ruglað í huganum.Fór strax á
olíuna og hann er búinn að vera á henni síðan þann tíma með tíma þar sem hann hætti að taka
olíuna!Og var að vera algjör kjaftæði um það.Hélt að hann myndi gera interferón (flettu upp
aukaverkunum á því!Hræðilegt!Og það læknar það ekki!!!), talandi um að deyja og 'vera ekki hér
á næsta ári'.Hugurinn er svo kraftmikill.

Hann hefur farið í 5 blóðprufur til að sjá hvar lifrartalan er.Síðan í maí '13 hafa tölur hans lækkað
úr háum 108 í 63 núna (venjulegt svið er 0 - 41)!Þetta eru ótrúlegar fréttir!Hann er yfir tunglinu
og hægt og rólega yfir seint haustið og fram á þennan tíma hefur andi hans lyft.

Ég mun sýna þér hvað það byrjaði að vera á olíunni, svo fór hann af henni og svo aftur á hana
af  alvöru  og  fylgdi  leiðbeiningunum.Þessar  tölur  eru  ALT  (venjulegt  svið  0-63)  /  og  AST
(venjulegt svið 0-41).Þessi lifur prófa þessi ensím: maí '13: 99/93, júlí '13: 84/79 (lækkar hratt!
Góðar fréttir).Ágúst '13: 108/99!(Ekki gott.Þú sérð þessar 4 vikur sem hann hætti alveg með
olíuna  og  var  mjög  þunglyndur).nóvember  '13:  87/78!(The  108  hræddi  hann  úr  skítnum!
hahahaa!aftur á olíuna).Feb '14: 72/63!!!(Næstum heima!).

Þessar tölur eru stórkostlegar!Hrópaðu því út til heimsins, ef þú eða einhver sem þú elskar hefur
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Hep C, fáðu þá á kannabisolíu ASAP.Segðu bara NEI við Interferon!Ég býst alveg við því að
hann  verði  kominn  í  eðlilegt  horf  í  maí  2014  (bara  1  ár  frá  greiningardegi)!Síðan
viðhaldsskammtur fyrir lífstíð.“ Kathy

Börn
„Jayden  hefur  verið  að  standa  sig  frábærlega,  við  erum  með  hann  niður  í  8  töflur  úr  22
töflum.Og við erum með hann niður í 1 topamax á dag frá 10.Það er ótrúlegt fyrir CBD að við
myndum taka hann af  1  topamax og hann fengi  krampa í  klukkutíma í  viku.Hann er  mjög
ánægður og skilur miklu betur að gera mismunandi hljóð og mun betra augnsamband.Hann fékk
1 flog í vikunni og það var bara 1 mínúta að lengd og ég þurfti ekki að nota valíum.Guði sé lof.Á
næstu dögum munum við taka Jayden af  síðustu Topamax pillunni sinni, það verður í fyrsta
skipti í 4 ár án hennar.Vinsamlegast settu Jayden á bænir þínar um að hann geri gott eftir að
hafa tekið hann úr þessu rusli.Þakka þér fyrir."

„Ég komst að olíunni fyrir  3 mánuðum þegar ég leitaði á netinu að lækningu við bólum og
rósroða.Það reddaði þessu samstundis!Ég bæti iso olíu við kókosolíu og held áfram að nota
hana á andlit og háls einu sinni á dag.Maðurinn minn segir að ég sé 15 árum yngri!Þakka þér
kærlega fyrir að deila þessum upplýsingum.Guð blessi ykkur öll.Haltu áfram því góða starfi."
Toni

„Ég á tvíbura sem fæddust á 23,6 vikna meðgöngu sem vega aðeins rúmlega eitt pund.Þau eru
kraftaverk og heppin að vera á lífi!Þeir eru nú 2 ára og þroskast um það bil 1 ár þrátt fyrir alla
meðferð þeirra (iðju, tal, líkamleg, þroska vikulega).Ég hef lesið að hampi olía læknar fjölmarga
kvilla, þar á meðal krabbamein og heilaskaða...Spurningin mín er - gæti hampiolía hjálpað til við
að  þroska  kraftaverkabörnin  mín?!?Og  ef  svo  er,  hversu  mikið  gef  ég  daglega?Þakka  þér
kærlega fyrir hjálpina!” Jenna

-- Kæra Jenna, byrjaðu á litlum skömmtum (0,005 - 0,01g), þrisvar á dag.Krakkarnir hefðu átt að
vera á olíunni frá fyrsta degi, ef læknar vissu hvað þeir voru að gera.Ég er viss um að þú munt
sjámiklar endurbætur mjög fljótlega.Ég myndi líka setja hampfræ og hampfræolíu í mataræði
þeirra, og ég myndi líka bæta teskeið af hampfræolíu og hampiolíublöndu í böðin þeirra - það
gerir frábært starf fyrir húðina og heldur exemi og útbrotum í burtu.JB

„Hæ, ég var að spá í hversu mörg grömm af olíu eru í sprautunni sem ég fékk handa dóttur
minni? Marie -- Gramm er um 0,9 ml.JB

„Í lokin hafði ég samband við mömmu Cashy og hún stakk upp á því að ég færi í geislameðferð
og ég gerði það vegna þess að olían kom ekki enn inn og hún var að anda.Svo hún fór í 4
geislameðferðir og það hefur minnkað og hún getur loksins andað aftur.Ég er ekki að hætta
olíunni ég er samt að gefa henni gramm á dag.Svo núna fer þetta vonandi að virka...Ég veit að
þið segið engin geislun en hvað átti ég að gera?Ef það væri ekki fyrir geislun væri hún dáin
núna ...Vegna þess að æxlið óx allt í hálsi hennar...“ Marie

--  Hæ Marie,  þú gerðir það sem þú þurftir  að gera.120-180 g af  hágæða olíu á næstu sex
mánuðum ætti  að  bæta skaðann.Ég  hefði  frekar  gefið  sjúklingnum fimm eða tíu  grömm af
olíunni á dag, en við getum samt ekki afturkallað það.Bestu kveðjur, JB

„Jæja, hún er bara 7 mánaða.10 grömm á dag virðist vera allt of mikið fyrir barn því það á erfitt
með að höndla 1 gramm á dag.“Marie

— Ég veit, Marie.Það er mjög erfitt að veita þessa ráðgjöf á netinu, án þess að sjá sjúklinginn,
vita gæði olíunnar o.s.frv.Þú gerðir það sem þú þurftir að gera, ég er í lagi með það.Það eina
sem ég er að segja er að passa að hún borði nóg af olíu núna til að vinna úr skaðanum sem
hefur orðið.JB
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„Hæ, var bara að spá hvort ég gæti sprautað olíu í æxli dóttur minnar?Vegna þess að það er að
stækka aftur, er æxlið hennar á neðri vör og í innri báðar kinnar...Góðu fréttirnar eru þær að hún
er loksins farin frá hýdrómorfíni og jafnvel þó að það sé að byrja að stækka aftur hefur hún enga
verki...Svo ég sá að þeir sprautuðu olíu fyrir brjóstakrabbameinssjúklinga og það fékk mig til að
velta fyrir  mér hvort  ég ætti  að gera það sama fyrir  Kaylie?Ef svo er,  hversu miklu á ég að
sprauta henni með og á ég samt að gefa henni smá með ng slöngunni?"Marie

-- Hæ Marie, ég myndi nota það staðbundið, það ætti að vera nóg.Veig mun gera gott starf, eða
beint  á  það.Ég  myndi  ekki  sprauta  æxlissvæðið  of  mikið  nema  það  væri  virkilega
nauðsynlegt.Auðvitað, því meiri olíu sem þú færð og því nær æxlinu, því betra, en í þessu tilfelli
held  ég  að  staðbundin  notkun  dugi.Vinsamlegast  taktu  myndir  eða  myndbönd  og  bestu
kveðjur.Jindrich

„Ég held að olían muni ekki virka fyrir Kaylie.Þetta er að verða mjög stórt aftur...Það verður
bráðum eins og síðast, æxlið mun hindra öndun hennar...Hún tekur núna yfir 2 grömm á dag og
enn engin breyting...Hún þoldi ekki 5 til 10 grömm á dag því hún þolir ekki einu sinni 2 grömm á
dag ...og auk þess kostar það okkur 200$ á 2 daga fresti, það er engin leið að við höfum efni á 5
grömm  á  dag,  við  eigum  enn  2  aðrar  dætur  sem  við  þurfum  að  sjá  fyrir  líka  ...Við  lifum
martröð…“

-- Jæja, þú hefur engu að tapa, bakaðu skammtinn og byrjaðu að sprauta þá.Það mun minnka
fljótt, svo ekki eyða tíma ef þú veist hvað þú ert að gera, og ég vona að þú gerir það.Bestu
kveðjur, JB

„Ég þyrfti frekari leiðbeiningar um hvernig á að sprauta, með hverju blanda ég olíunni í til að
gera það og o.s.frv.?...Mér þætti vænt um ef þú gætir skrifað allar leiðbeiningarnar fyrir mig ef þú
getur.“

-- Ja, ég hef aldrei gert það sjálfur ef ég á að vera heiðarlegur - viltu samt leiðbeiningar mínar?
JB

"Já ...Þú hlýtur að þekkja einhvern sem hefur prófað það?"

-- Ég myndi ekki leysa olíuna upp, ég myndi sprauta henni rétt við æxlið.Þú þarft að hita upp
sprautuna þannig að olían verði rennandi.Sprautaðu síðan eins mikið og þú getur, kannski hálfu
grammi,  hver  veit.Eða  byrjaðu  með  minna.En  aftur  -  læknir  ætti  að  gera  þetta  við
kjöraðstæður,við vitum það bæði.JB

„Ok...Læknar  Kaylie  vita  ekki  um að hún hafi  verið  á olíunni...Ég er  með nálar  hérna sem
hjúkrunarfræðingarnir  gáfu mér  til  að hætta við lyf...Ef  ég sprautaði  einhverju við hlið  æxlis
hennar, þarf ég samt að gefa henni smá í slönguna hennar?

-- Prófaðu það, sjáðu hvernig hún bregst við og sameinaðu þetta tvennt.Ég held að sprauta einu
sinni á dag dugi en það er mjög erfitt að gefa þér þessi ráð á netinu.Því meiri olía sem er í henni
því meiri líkur eru á því, sumir sjúklingar tóku heila slöngu og sváfu í þrjá fjóra daga en æxlin
þeirra hjúpuðust á meðan, ég veit eiginlega ekki mikið meira hvað ég á að segja.JB

„Er hægt að gefa Robunol á meðan hún er í olíumeðferð?Vegna þess að slímið hennar er mjög
slæmt og ef ég myndi ekki gefa Robunol þá held ég að hún myndi kafna af slíminu sínu.En ég
er hræddur um að olían sé ekki að minnka æxlið hennar enn vegna þess…“

-- Olían mun sjá um slímið hennar, svo ég myndi ekki gefa henni Robunol.JB

„Það  hefur  það  ekki  ennþá,  ég  verð  víst  ekki  að  fá  góða  olíu  því  ekkert  virkar...“
— Það er líka hægt.JB

„Dóttir mín lést klukkan 4 á föstudaginn.
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-- Marie, þú gerðir þitt besta.Jindrich

„4 ÁRA MEÐ heilaæxli.Ah já, enn og aftur er þetta AF hverju ég þegi ekki um kannabisolíu sem
drepur krabbamein.Eftirfarandi er uppfærsla frá móður 4 ára drengs með heilaæxli á lokastigi
sem er vafið um mænu hans.Fyrir um 6 vikum síðan R.fékk 2 mánuði ólifað.Hann er lamaður frá
mitti og niður frá æxlinu.Í fyrri skýrslu hafði mamma sagt að hann væri að hreyfa vinstri fótinn
aðeins.Eftirfarandi er uppfærsla sem ég fékk núna.==

Hæ Corrie, hvernig hefurðu það?Hér er allt gott!!R.virðist standa sig vel!Að halda þyngd sinni
við að borða vel og smá sársauka sem S.og mér og sjúkraþjálfaranum finnst þetta vera slakir
vöðvar í skottinu á honum!!Hann sefur þægilega og getur setið í hjólastólnum sínum í nokkra
klukkutíma í senn.Mér finnst mjög jákvætt að allt sé í rétta átt!!

Hann situr í 3 tíma í senn og sársaukinn er mjög lítill!!Hann gæti vaknað á nóttunni til að biðja
okkur um að rúlla sér eða nudda fætur hans stundum en það er allt.Hann kvartar  ekki  yfir
verkjum þar sem æxlið var og við sjáum ekkert bólgnað!!!Hann fer alveg út um 3 tímum eftir að
ég gaf honum skammtinn og sefur í svona 4 tíma.Við erum enn að vinna í því að komast í 1
gramm á dag en erum komin yfir hálfa leið!!!Við erum mjög lánsöm að hafa hitt þig á þeim tíma
sem við gerðum !!Ég trúi svo sannarlega að það hafi verið ætlað að vera það!!R.er áætluð í
segulómskoðun 22. apríl!!!Haltu trúnni fólk.KANNABIS DREYPT KRABBAMEIN.“ Corrie Yelland

„Mömmur ættu að borða olíuna, það væri betra fyrir þær og börnin þeirra.Reykingar á þessu lyfi
eru ekki nærri  eins áhrifaríkar,  90% lyfjaáhrifanna fara upp í  reyk.Og ef  þú spyrð mig hvort
krakkar ættu að nota olíuna sem lyf, þá segi ég já, alveg, helst á hverjum degi.Hvað annað
myndir þú vilja gefa barni sem lyf?JB”

„Gafði syni mínum bara baknudd með tetréolíu með kannaolíu blandað í.Hann kvartaði undan
verkjum  í  neðri  hluta.Svo  kom  út  lyfið.Það  virkaði  innan  tveggja  mínútna.Hann  sagði  að
sársaukinn  væri  algjörlega  horfinn.Hann  er  aftur  úti  að  gera  byggingarverkefni  með
dráttarvélunum sínum.“ Jose

„Dóttir mín er með flogaveiki, fékk sitt fyrsta flogakast 13 ára.Hún er 31 árs núna og er núna á 5
tegundum af lyfjum sem hún tekur 3 sinnum á dag í stórum skömmtum.Hún er líka með VNS
ígræðslu (vagal nerve stimulator) sem hún fékk í apríl 2000.Á þessum tíma voru flogin hennar
svo slæm að hún var óvirk manneskja sem þurfti  að vera í hjólastól.Ég verð að viðurkenna
VNShjálpaði ótrúlega mikið við það!En hún fær samt krampa og á milli þeirra og allra lyfja getur
hún ekki lifað lífi.Hún hefur verið með fleiri heftur, sauma og beinbrot en nokkur ætti nokkurn
tíma að þurfa að glíma við.

Allavega, vonandi færðu myndina.Sonur minn og bróðir nota báðir marijúana við geðhvörfum og
verkjum.Þeir  hafa spurt  mig nokkrum sinnum hvort  ég hafi  einhvern tíma skoðað einhverjar
rannsóknir sem varða notkun þess við flogum.Ég fór loksins að skoða það og það var þegar ég
fann Fönix tár.Ég er ekki alveg viss um að olían myndi virka fyrir hana, en ég byrjaði að taka
hana sjálf  síðasta sunnudag vegna verkja um allan líkamann og mikið svefnleysi.Það hefur
hjálpað MÉR meira en ég get sagt!

En í rannsókn minni rakst ég líka á Jason og Jayden söguna.Ég geri ráð fyrir að þú þekkir það
en bara ef maður er að meðhöndla flog sona sinna með háum CBD veig.Ég byrjaði líka að
rannsaka það og ákvað að prófa það fyrir dóttur mína.Hún fékk sinn fyrsta skammt sunnudaginn
30. desember 2012.Frá og með deginum í dag gef ég henni 1/2 dropatöflu 5 sinnum á dag.Á
innan við viku hefur hún farið úr nokkrum flogum nánast daglega í engin síðustu tvo daga!Ég er
að skrifa allt niður og markmið mitt er að losa hana við lyfin og vera stranglega á veiginni.Ef
skjölin mín hjálpa á einhvern hátt mun ég gjarnan senda þér þau.Ég er ákaflega þakklátur fyrir
vinnuna sem þú og Rick Simpson eruð að vinna!Þakka þér fyrir." Casey

-- Hæ Casey, þakka þér fyrir fréttirnar.Þetta er alveg dæmigert, fólk fær ekki mikið flog þegar
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það er á olíunni.Best væri ef hún tæki meðferðina almennilega eftir leiðbeiningum á síðunni
okkar.Auðvitað verða heimildarmyndir frábærar, sem og Youtube klippur eða eitthvað slíkt.Bestu
kveðjur, Jindrich“

Q.Er einhver aldur að þeir geti byrjað á þessu?Sonur minn er 3 ára og er með slæmt exem og
það er kalt stóran hluta ársins hér.“ Roxanne

-- Roxanne, það er algjörlega óhætt að gefa börnum olíuna, jafnvel nýburum, sérstaklega þegar
hún er  notuð  staðbundið  í  blöndu með hampfræolíu  eða sheasmjöri.Það  er  góð aðferð  að
blanda hampfræolíu saman við olíuna (1% af olíu dugar, en 20-30% væri tilvalið) og bæta svo
nokkrum dropum af  henni  í  baðið  á  hverjum degi.Það  mun skilja  eftir  þunna  filmu  á  allan
líkamann og það er venjulega allt sem þarf (eða að minnsta kosti til viðhalds).Taktu myndir og
myndbönd, endurbæturnar ættu að fara að eiga sér stað mjög fljótt.Kláði og erting hverfur á
nokkrum  sekúndum  eða  mínútum  og  exemið  ætti  einfaldlega  að  hverfa  innan  viku  eða
lengur.Bestu kveðjur, JB

„RSO hefur verið langbesta meðferðin fyrir einhverfan son minn sem var bundinn í hópheimili
vegna þess að ég var að verða fyrir barðinu á mér og heimili  mitt eyðilagðist.Ég hef prófað
megrunarkúra, klómeðferð, súrefni með háþrýstingi, metýl b 12 sprautur og mörg lyfjadrápslyf
og ekkert hefur virkað betur en kannabisolía.

Það er erfitt að fá lækniskort fyrir ólögráða ef þú hringir bara og spyr hvort þeir gefi einhverfa
ólögráða kort.Fyrir foreldra sem eiga erfitt, hringdu á meðan barnið þitt er að reiðast svo það
heyri það af eigin raun hversu alvarlegt ástandið er.Mér var hafnað þrisvar áður en ég ákvað að
hringja á meðan hann var að kýla göt á veggina sína og öskraði...þá sögðust þeir ætla að gefa
honum kort.“ Robin

„Þakka þér Rick Simpson olía...Ég gat ekki þakkað þér nóg!Þú gefur sjö ára litlu stelpunni minni
sem þjáist af bráðri eitilfrumuhvítblæði styrk til að halda áfram!Giska á hvað annað?!Hún fór í
sjúkdómshlé viku eftir að hafa tekið olíuna í hylkisformi!!!(Hún er með OMMP kort til að nota
löglega kannabis við hvítblæði sínu sem læknirinn mælir með)

Þakka þér fyrir að gefa okkur tækifæri til að fylla ekki líkama litlu stúlkunnar okkar fullan af lífi og
breyta líkamabreytandi fíkniefnalyfjum.Þakka þér fyrir að gefa henni munch...þegar venjulegir
krakkar fá illt í magann!Takk fyrir að setja bros á andlitið og leyfa henni að fá ekki eina einustu
bráðnun á langa mánuðinum af háskammta sterameðferð.

Eini gallinn við að nota Rick Simpson olíu fyrir okkur...er grimmur líffræðilegur faðir sem hefur
aldrei  verið  á ævinni áður,  er  ekki  sammála því  og vill  fara með forsjá hennar.En ég trúi  á
lækningamáttinn sem þú býrð yfir og ég mun standa með okkur og læknisfræðilegt marijúana og
berjast fyrir því að þetta sé mikilvægasti þátturinn í meðferð litlu stelpnanna minna.“ Erin

„Á mánudaginn lét hugrakkir Mykayla athuga rannsóknarstofur sínar til að sjá hvort þær væru
nógu háar til að hefja krabbameinslyfjameðferð aftur (hún hefur verið á fresti vegna lágs fjölda
daufkyrninga síðan 4. júní)...mér til sorgar voru þeir enn mjög lágir.

ég hef áhyggjur af henni...líkaminn hennar...heilsu hennar...framtíð hennar...líðan hennar.Ég vil
það allra besta fyrir hana og að sjá líkama hennar í svona lélegu formi brýtur hjarta mitt.Þið sjáið
öll bros og kraftmikla hálf-heilbrigða hamingjusama 8 ára gamla (sem er stórkostlegt og ég gæti
ekki verið ánægðari með það) en í raun og veru ef þið sáuð rannsóknarstofuna hennar...og hvað
krabbameinslyf  er að gera við líkama hennar þú myndir  finna tilfinninguna sem ég finn.Litlu
pínulitlu bútarnir af möluðu hjarta mínu molna þegar liturinn rennur úr andliti mínu...það myndast
kökkur í hálsinum á mér...og augu mín þrútna af tárum.Hún er svo falleg...hún er svo glöð og
hraust...hún er ekki með krabbamein...og hún er með bestu náttúrulyf sem til eru til að berjast
gegn krabbameini...Ég þoli ekki þetta og hvað þetta er að gera við hana.Ég vil að þetta verði
gert  fljótlega...en  daginn  áður  en  við  fórum  til  Hawaii  fengum  við  meðferð  sem  lýkur  13.
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nóvember 2014.Ég var mjög þakklát fyrir að það endar 8 mánuðum fyrr en ég hélt en í raun og
veru...gætirðu hugsað þér  að taka krabbameinslyfjameðferð  daglega í  meira  en 1,5 ár?!Og
ákafur vikuleg lyfjameðferð í 10 mánuði þar á undan?!

Viðhaldskrabbameinslyfjameðferð  var  útskýrð  fyrir  okkur  sem  auðveldara  tímabil
krabbameinslyfjameðferðar...og  það  hefur  alls  ekki  verið  auðvelt.Þeir  segja  að  fjöldi
daufkyrninga þeirra geti haldist lágt í langan tíma á meðan þeir berjast gegn vírus...samt á ég að
senda hana í almennan skóla án þess að fá vírus?!Það verður ómögulegt...þeir sögðu okkur að
hún væri líklega með vírus *þótt hún sýndi engin einkenni...Barnasystir hennar var mjög veik* og
hér erum við 20 dögum síðar enn með mjög lága tölu.

Vinsamlega vinir  biðjið fyrir  hugrökku Mykayla að finna styrk til  að sigrast  á því sem veldur
þessu langa tímabili lágtalna.Vinsamlegast læknaðu líkama hennar og gefðu honum orku til að
þola lyfjameðferðina án aukaverkana eða langtíma aukaverkana.Guð geymi hana fyrir mig...Ég
gæti aldrei ímyndað mér einn dag án fallega brossins hennar og hlýja huggunarfaðmlagsins.Við
munum skoða rannsóknarstofur aftur á þriðjudaginn í næstu viku... og ég mun halda ykkur öllum
uppfærðum.peaceloveCURE.” Hugrökk mamma

-- Það er erfitt að lýsa því hvað lestur þessa gerir mér.Og það er erfitt að ímynda sér hvað allt
þetta  eitur  gerir  við  Mykaylu.Af  engri  ástæðu  nema  græðgi  og  spillingu  á  æðstu  stigum
samfélags okkar.

Mykayla  þarf  lyf  sem styrkir  ónæmiskerfið  hennar,  ekki  eitur  sem mun valda  óbætanlegum
langtímaskaða.Vita læknarnir hennar þetta virkilega ekki?Hvaða hæfi hafa þeir til að gefa eitur
að ástæðulausu?Hafa þeir glæpamenn sem græða á því að gefa börnum eitur líka leyfi til að
drepa?Hver gaf þeim það?

Í gær ræddum við um að koma konum í gang.Hér er málstaður þinn.Svona lítur þetta út í reynd
þegar læknar vinna ekki vinnuna sína eins og þeir ættu að gera.Og það er ykkar kvenna að
breyta því.Þú verndar börnin þín allt þitt líf, svo gerðu það sem þarf að gera.Gríptu til aðgerða
núna, ekki bíða, hver dagur skiptir máli.JB

"Þú  veist...Um  daginn  komum  við  með  Mykaylu  til  lækna  og  þeir  ráku  venjulega
rannsóknarstofur...Blóðrauða hennar var í mjög alvarlegu lágmarki 5,2 (sem tæknilega séð er
varla nóg blóð til að líkami þinn virki...læknirinn sagði okkur að meðalbarnið væri næstum EKKI
svarað á þessu lágu stigi) Mykayla hún var að skoppast af veggjum, of, lenti í vandræðum fyrir
að  hoppa  upp  í  rúmið  sitt,  orðheppnuð,  brosandi  og  glöð!!!Læknarnir  velta  fyrir  sér  hvers
vegna...jæja  doc  hvað  er  öðruvísiá  milli  Mykaylu  og  annarra  barna  þinna...hún  er  með
kannabis!!!

Auðvitað  kenna  læknarnir  ALDREI  hluti  eins  og  þessa  til  kannabis...en  þeir  ættu  að  gera
það.Læknar  og  læknisfræðingar  og  lyfjafræði  valda  því  að  kappinn  okkar  þjáist  af  óþarfa
þjáningu og það er  hrikalegt.Jafnvel  þó að ekki  sé  hægt  að lækna einhvern  af  einhverjum
ástæðum...Lífsgæði þeirra er hægt að bæta til muna með kannabis.Afi þinn er sönnun þess að
krabbameinið hans var mjög langt gengið og dreifðist um líkama hans...en sjáðu hvað kannabis
gerði fyrir hann!

Þegar Mykayla var lítil dó amma hennar úr krabbameini...mjög hratt og ágengt krabbamein.Hún
notaði ekki kannabis.Þeir komu henni fyrir á sjúkrahúsi og dældu henni fullri af morfíni...sagði
okkur  í  raun  að  það  væri  til  að  halda  henni  sársaukalausri  og  flýta  dauðaferlinu.Þetta  er
grimmt...óvenjulegt...og illt...og það gerist að það er STANDARD LÆKNISMEÐFERÐ.Ég myndi
aldrei  vilja vera fastur á morfíndropi til  að þjást fyrr en ég dó.Þetta er  grimmt...og ég bið á
hverjum degi um að þessari spillingu ljúki.“ Hugrakka Mykayla

„Síðustu tvær færslur mínar hafa vakið margar spurningar og nokkrar kröfur um „sönnun“...Mig
langar að deila með ykkur öllum vísindum á milli kannabis og krabbameina í ónæmiskerfinu
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(hvítblæði/eitilæxli).Þessar upplýsingar eru sértækar fyrir  Jurkat  hvítblæðisfrumulínur...sem er
CD4+ t-frumu bráð eitilfrumuhvítblæði...NÁKVÆMLEGA sama ætterni og Mykayla hvítblæði.

Sérstök tegund krabbameins frá Brave Mykayla býr yfir gríðarlegu magni af sannaðum vísindum
á bak við að kannabis sé áhrifarík meðferð vegna þess að vísindamenn komust að því  að
ónæmiskerfisfrumur  eru  með  SÉRSTAKAN  cb2  viðtaka  á  sér  sem  veldur  apoptosis
(frumudauða).

THC framkallar frumudauða í  Jurkat  (t-frumu bráða eitilfrumuhvítblæði)  frumum með þremur
mismunandi  aðferðum.(1)  THC  binst  CB1  og  CB2  og  leiðir  til  keramíðmyndunar  með
serínpalmitóýltransferasa.(2) Ceramíð fer inn í hvatberana og leiðir til þess að cýtókróm c lekur
inn  í  frumuna.(3)  Cytókróm  c  sameinast  Apaf-1,  kaspasa  9,  og  myndar  apoptosome.(4)
Apoptósómið breytir prókaspasa 3 í virkan kaspasa 3, sem leiðir til apoptósu.THC virkjar einnig
ytri ferilinn (kaspasar 8 og 10) og hindrar Raf/Mek/Erk ferilinn.Hömlun á lifunarferli frumna leiðir
til  affosfórunar  á  Bad  og  flutning  á  þessu  Bcl-2  próteini  inn  í  hvatberana  og  í  kjölfarið  til
frumudauða.“ Hugrakka Mykayla

-- Því meiri olíu sem hún fær í sig því betra, sérstaklega með tilliti til óþarfa læknismeðferða sem
hún  er  enn  með og  hefur  þurft  að  ganga  í  gegnum.Bestu  kveðjur  til  Hawaii,  hugrökkustu
Mykayla, það er frábært að sjá að draumur þinn hefur ræst.Með smá hjálp frá olíunni.JB

„Sá reykur er EKKI hollur fyrir börn eða mömmur...heimskar mömmur og hvað ertu að segja
krökkunum þínum?Olía eða nada!Sérstaklega fyrir börn!" Naía

-- Ég væri ekki svo róttæk, reykingar eða uppgufun hafa líka góð áhrif, til dæmis gegn ógleði hjá
þunguðum konum.Það skaðar ekki barnið.JB

„Reykur er ekki svo mikill...sérstaklega ef þú hefur tilhneigingu til ofnæmis...segðu það bara.Ég
þoli ekki reyk!Einnig eru börn ekki fær um að vita hvenær á að hætta...hvort sem það er sykur,
koffín,  matur  o.s.frv.Þú  verður  að  vera  leiðsögumaður  þeirra.Ég  held  að  það  sé  ekki  góð
hugmynd fyrir unglinga að mæla fyrir kannabisreykingum.Bara að segja.Bara mín skoðun miðað
við það sem ég hef séð.Gæti líka dregið athyglina frá skólastarfi og mikilvægum málum.“ Naía

-- Ég var vanur að trufla mig frá skólastarfi og mikilvægum málum líka, og við höfðum alls ekki
kannabis tiltækt fyrir okkur.Það eina sem þurfti fyrir mig var að sjá fallega stelpu einhvers staðar
í kring og það var það fyrir skólastarf og málefni sem voru mikilvæg fyrir aðra en ekki mig.

Ef þú stjórnar hversu mikið te börnin þín drekka skaltu auðvitað halda áfram og stjórna hversu
mikið kannabisþeir ætla að taka eða innbyrða.Gangi þér vel með það.Þetta er einskis viðleitni
en ég er viss um að það mun halda mörgum uppteknum næstu árin þar til þeir átta sig á því
hversu  öruggt  kannabis  er  og  að  það  er  í  raun  og  veru  ómögulegt  að  taka  banvæna
ofskömmtun af því.

Svo hverjum er ekki sama hversu mikið af því einhver neytir?Ég geri það ekki.Mér er einu sinni
sama hversu marga bolla af te eða kaffi fólk drekkur á dag, ímyndaðu þér það.Afhverju ætti ég?
Það kemur mér ekkert  við.Og það kemur engum við hversu mikið af þessu lífsbjargandi og
fyrirbyggjandi lyfi einhver neytir.

Því meiri olíu sem þú hefur í þér og því oftar því betra fyrir heilsuna þína.Það er eina reglan sem
í raun gildir.Til fólks á öllum aldri, þar með talið börnum og barnshafandi mæðrum.Ef þér líkar
ekki þessi hugmynd, farðu yfir hana, lærðu að lifa með henni, það er það besta sem þú getur
gert.Engin reglugerð um kannabis mun virka, það er einfaldlega ekki hægt að stjórna því hvort
sem er.Auk þess er engin raunveruleg ástæða til að setja reglur um það.JB

„Ég reykti  alla meðgönguna fram að 4 vikna fæðingu.Læknirinn minn gerði  lyfjapróf  í  hverri
heimsókn lækna líka.Svo hún var meðvituð um að ég reykti bud.Þegar barnið fæddist fæddist
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það heilbrigt, 10,6 pund og reyndist neikvætt fyrir THC.Ég er líka með barn á brjósti og ég held
áfram að nota bud.Og veistu hvað, hann er að skara fram úr á hverjum mílusteini.Það er alveg
andstætt heilaskaða.Heilinn þarf kannabisefnin fyrir heilsu grófhreyfingarþroska, svo hættu að
hata. Nessa

„Sonur  minn  fæddist  8  lbs  1  oz.5  dögum  FYRIR  gjalddaga  hans.Þetta  eru  tvær  efstu
„áhyggjurnar“  sem  ég  hef  nokkurn  tíma  fundið  varðandi  reykingapott  á  meðgöngu,  lága
fæðingarþyngd og ótímabæra fæðingu.Sonur minn er tæplega 9 mánaða, gerði bara Bayley mat
til að meta vitsmunaþroska hans sem og hreyfivirkni og tungumál.Hann var með hátt meðaltal
og mjög yfirburða í öllum flokkum.Svo taktu vitleysuna þína og blástu úr rassinum á þér.“ Ashley

„Það er ríkisstjórnin sem eru glæpamennirnir hérna...Ég er með MS og sonur minn líka...hann
þarf að fá 26 sprautur í heilann, í hverri viku, til að drepa sársaukann í taugunum í heilanum...

Ég á 3 barnabörn og er EKKI „DUGGI“ NÉ ER SONUR MINN, SEM útskrifaðist í FYRIR KLASSI
SÍN,  og fékk greitt  fyrir  að vera  bekkjarkennari  vegna greindar  sinnar.Nýrun hans lokuðust,
ristillinn virkaði ekki og verkurinn var svo mikill að hann var hreyfingarlaus.Hann notaði aldrei
eiturlyf eða drakk áfengi, aðeins einstaka sinnum, á ævinni, áður en hann fékk MS.

Frændi hans laumaði einhverjum potti  í  brúnkökuna sína þegar hann fékk hann í  kvöldmat,
óþekktur fyrir  honum...og gettu hvað?Nýrun hans fóru að virka aftur,  skjálftarnir  hjaðnaði og
hann gat í raun sofið á nóttunni, þegar hann tekur veig.Það róar skjálftana og hann getur sofið á
nóttunni...Hann  þarf  samt  að  fá  26  nálar  í  heilann  í  hverri  viku  vegna  verkja  í  tauginni  í
heilanum...

Hver ert þú að dæma þetta ótrúlega lyf...?????og ég átti eitt barn áður en ég fór í lifrarbólgu B
bólusetninguna og hún er MS laus,  en innan viku eftir  að ég fékk bóluefnið þurfti  ég að fá
gleraugu og svo innan 2 vikna var ég algjörlega blind á vinstra auga ...ég var 17 ára og var að
verða blind.Hræddur?Já...Ef það væri ekki fyrir þetta lyf væri ég samt í hjólastól...

Ég myndi aldrei óska neinum þessum sjúkdómi...en þú ættir að taka dómgreind þína eitthvað
annað...af hverju heldurðu að GUÐ hafi sett þetta lyf á plánetuna?Eða heldurðu að Guð hafi gert
mistök?

Ég vona að börnin þín þurfi aldrei að ganga í gegnum það sem fjölskyldan mín hefur...að horfa á
barnið þitt deyja fyrir augum þínum...fáðu myndina, herra...Harper gerði það refsivert að rækta
eina  plöntu  í  garðinum  þínum...Ætli  fjölskyldan  hans  hafi  aldrei  gengið  í  gegnum  MS eða
krabbamein heldur...eða RCMP annað hvort.Það er kominn tími til  að lögunum verði breytt í
þágu fólksins í stað lyfjafyrirtækjanna.“ Laurel

„Þannig að dóttir mín fékk djúpstæðasta tilfinningalega lækningu á kannabis í þessari viku.Að
segja að hún hafi tilfinningalega skapgerð væri gróft vanmat.Hún fæddist með fæðingargalla
sem hefur miklar áskoranir með það.Af virðingu fyrir friðhelgi einkalífs hennar ætla ég ekki að
tala um einstök atriði þess, en við skulum segja að það sé öfgafullt.Og að búa með henni er
áskorun sem hefur oftar en ekki rokkað heiminn minn.Ein líkamleg áskorun sem hún hefur er
mígreni.Það eina sem hún getur í raun og veru gert þegar þau koma upp er að leggjast niður,
kúka í sængina og fara að sofa.Það er það eina sem raunverulega hjálpar.

Svo fyrir nokkrum mánuðum fékk ég hana til að prófa loksins kápu með kannabisolíu og innan
15 mínútna er mígrenið farið.Svo í vikunni ætlaði ég að fara snemma að sofa eitt kvöldið og hún
hélt að hún gæti fengið mígreni seinna, þar sem hún getur fundið þau koma...svo ég gaf henni
smá ílát með nokkrum oblátum í til að geyma við rúmið hennar svo ef hún fann einn koma á
þegar ég var sofandi gæti hún tekið einn.Jæja, hún tók fjögur um kvöldið.Þau voru föst saman
og hún tók þau bara öll.Og hún hafði reynslu.Og hálft.

Hún svaf mest allan næsta dag og nótt og næsta morgun.Ég vissi að hún var með einhverja

- 125 -



reynslu...Ég sá hugsanir hennar fljóta um og vissi að hún væri að ganga í gegnum eitthvað.Það
sem ég  var  ekki  tilbúinn  fyrir  var  heill  180  sem dóttir  mín  hefur  upplifað.Hún  er  glöð,  ljúf,
tillitssöm  og  gaman  að  vera  í  kringum  hana.Að  vísu  hef  ég  verið  að  gera  nokkrar  stórar
breytingar í kringum ástandið líka.En þetta var daginn eftir, svo það er ekki hægt að neita því
hversu ótrúleg breytingin hefur verið frá kannabisinu.Það er engin leið að ég hefði nokkurn tíma
getað fengið hana til að taka svona marga.Hún hefði hætt við það.Og mér hefði ekki einu sinni
dottið  það  í  hug  ef  ég  á  að  vera  hreinskilinn  við  þig.Ég  vil  bara  beygja  mig  í
þakklætisskyni.Þegar ég segi þér að ég hafi verið að ganga með henni í strengi, þá er ég ekki
að grínast.Skiptingin og opnunin sem varð fyrir  okkur vegna „slyss“ er  engin tilviljun.Ég hef
aldrei gefið henni flösku af neinu til að taka lyf úr.Það sem ég gerði um kvöldið er kraftaverk."

„Ég er svo ánægð að geta loksins tilkynnt að elsku drengurinn minn er að nota kannabis til að
berjast gegn aukaverkunum krabbameinslyfja og geislunar OG til að tryggja að hann rækti ekki
ný æxli!Þetta lyf hefur hjálpað honum gríðarlega.Áður en hann fékk þetta lyf var hann stöðugt að
kasta upp, hann vildi ekki borða, hann var mjög sljór og pirraður...núna er hann að borða, hann
heldur matnum niðri, hann þyngist og allir sem hafa verið í kringum hann vita hversu ánægður
hann er.“

-- Jæja, án eitursins í líkama hans myndi barninu ganga miklu betur.Það er í raun ekkert vit í því
að nota lyfjameðferð og geislun ásamt olíunni, það er eins og að gefa sjúklingnum móteitur á
meðan hann dælir eitri í æðarnar.Olía aðeins til að ná sem bestum árangri.Þetta ættu læknar að
vita, það er ekki svo erfitt að skilja að það sé ekki góð hugmynd að gefa börnum eitur þegar
þess er ekki þörf.JB

Q.Ég er 29 ára einstæð móðir.Sonur minn er núna 8 ára og býr við miðlungsmikla einhverfu.Ég
myndi  ekki  breyta  mini  mig  fyrir  neitt  í  þessum  heimi,  nema  til  að  gera  líf  hans  aðeins
auðveldara.Ég var að velta því fyrir mér hvort einhverjir aðrir foreldrar hafi komið til þín og spurt
um olíuna?Eða einhverjar árangurssögur með einhverfu/Asperger?Ef ég myndi ákveða að fara
þessa leið  hvaða skammta myndi  ég vera  að skoða?Ég þakka allar  upplýsingar!Þakka þér
fyrir.Frá svekktri mömmu og litlum strák.

A.„Olían  er  um  það  bil  það  eina  sem  gæti  virkað,“  sagði  Rick  þegar  ég  las  þetta  fyrir
hann.Leiðbeiningar  um skömmtun og aðrar  upplýsingar  um hvernig á að framleiða og nota
olíuna er  á síðunni  okkar  og í  þeim bókum sem til  eru þar.Ég hef  áður  hjálpað allmörgum
einhverfum börnum og þetta lyf gerir kraftaverk fyrir þau.Börn elska að taka þetta lyf, þau eru
ekki fordómafull, þau vita ekki að þau séu að „gera eitthvað rangt“ og foreldrar hafa mjög gaman
af því þegar þau hafa smá tíma fyrir sig.Til að ná sem bestum árangri, eins og alltaf, myndi ég
byrja  á  hefðbundinni  60g  meðferð,  engar  pillur,  og  síðan  myndi  ég  halda  barninu  á
viðhaldsskammti  í  því  magni  sem hann velur  það sem eftir  er  af  langri  og friðsælri  ævi.Og
krakkinn  úr  myndbandinu  ætti  að  gera  nákvæmlega  það  sama,  ef  yfirleittmögulegt.Bestu
kveðjur, JB

„Mary  Jane  hjálpaði  mér  mikið  þegar  ég  var  ólétt  og  hafði  aldrei  áhrif  á  börnin  mín  tvö.
Samantha

„Hæ Rick,  nýlega komumst við að því  að ég væri  með miðlungs til  mikla áhættu á vinstra
brjóstinu mínu.Ég er 34 ára og dóttir mín er bara 1 1/2 árs - ég var dauðhrædd!Ég þjáðist líka af
Post Natal þunglyndi eftir fæðingu dóttur minnar -svo fannst þetta allt of mikið.Hins vegar bý ég
sem betur fer í Suður-Afríku, þar sem kannabis (eða dagga, eins og við köllum það hér) vex hér
í ríkum mæli, þótt það sé enn ólöglegt og það er frekar auðvelt að ná í almennilegt gras fyrir
sanngjarnt verð.

Ég byrjaði strax að búa til olíuna - dómnefndin er enn úti varðandi hnúðinn í brjóstinu á mér, þar
sem ég fer ekki aftur í næstu skoðun mína eftir 2 mánuði - en eftir fæðingarþunglyndi er nánast
horfið eftir einn mánuð eftir að hafa tekið lyfið. olía.Mér finnst ég vera sterk, áhugasöm og geta
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náð hversdagslegum hlutum - sem var bara draumur fyrir ekki svo löngu síðan!Í Suður-Afríku
fáum við að mestu leyti eingöngu Sativa stofna eða blandaða sativa stofna.Mig langaði bara að
láta þig vita af sögunni minni, þar sem það eru svo margir þarna úti sem þjást að óþörfu af
þunglyndi, taka viðbjóðsleg lyfjalyf sem hafa neikvæð áhrif á þá, þegar í raun virðist olían laga
það sem þarf að laga áreynslulaust án viðbjóðslegra hliðar áhrif!Mér líður eins og gamla sjálfan
mig aftur  og  mér  líður  FRÁBÆRT!Haltu  áfram að vinna og ég mun halda áfram að dreifa
boðskapnum hérna megin!Mikið ást, Kelly“

-- Þakka þér fyrir þennan frábæra vitnisburð, Kelly.Ég er viss um að það getur hjálpað mörgum
öðrum mæðrum.Eins og ég lít  á þetta ættu mæður að taka inn örlitla skammta af olíunni á
meðgöngu og halda áfram að nota hana eftir fæðingu, ef þær vilja virkilega gefa barninu sínu
það besta.Það kann að virðast umdeilt en hvaða annað lyf en eitthvað eins náttúrulegt og olían
myndir þú vilja gefa móður og barni hennar?JB

„Ég reykti og borðaði alla meðgönguna mína og sonur minn er einn gáfulegasti og heilbrigðasti
smástrákur sem ég hef kynnst.Ég prófaði að taka morgunógleði og pillur við höfuðverk og ekkert
hjálpaði.Það var stöðugt verið að klípa í hnakkann á mér og líkaminn myndi verkja (sennilega
vegna þess að hann var 10 lb og 23 tommur langur þegar ég fæddi, þannig að efasemdarmenn
sem segja að það hefti vöxt, þá hafðirðu mjög rangt fyrir þér.) Ég borðaði góðgæti eða fékk a
lítill  blása ég myndi  fá  næstum samstundis  léttir.Ég verð að vera sammála því  að þetta sé
öruggasta lyfið sem völ er á.“ Sarah

„Meðganga með 2.  mín var pyntingar!Ég hafði  misst  20 pund í  lok 1.  þriðjungs meðgöngu,
uppköst allan daginn, engin matarlyst.Ég var eflaust að missa hana.Ég prófaði að reykja og fékk
sektarkennd!Hins vegar bjargaði það lífi hennar...Ég var að borða og hvíla mig betur en nokkru
sinni fyrr!Hún er heilbrigð glöð og alveg yndisleg!Núna 9 ára, alls engin heilsufarsvandamál.“
Jennifer

„Móðirin getur ekki haldið niðri mat.Hvaða áhrif hefur það á fóstrið sem er að þróast?Það er
mjög skaðlegt fyrir fóstrið.Svo hvernig færðu móðurina til að geta haldið niðri matnum?Þú notar
lyfið sem er síst líklegt til að valda skaða.Kannabis.Öll önnur ógleðilyf sem læknar geta notað
hafa aukaverkanir.Eina aukaverkun kannabis er tilfinning um vellíðan og svefn.“ Gersh

Q.Konan mín er með mikla verki í mjóbaki vegna þess að hún er komin 7 mánuði á leið, hún
lýsir því sem taugakippi sem er mjög sársaukafullt.Ég prófaði að skoða síðuna þína og hér.Mun
RSO verulega hjálpa sársauka?Ertu með hlekk á fyrra efni um þetta efni?Ég hef áhyggjur ef þeir
setja hana á kódein mun það skaða barnið

A.Láttu hana neyta örsmáa skammta af olíunni og berðu olíuna staðbundið á bakið.Gefðu henni
nudd með blöndu af olíunni og hampfræolíu.Já, það eru miklar líkur á því að kódín gæti skaðað
barnið.Olían getur ekki og mun ekki skaða barnið á nokkurn hátt.JB

„Sonur minn greindist í október með liðsarkmein eftir að hafa fjarlægt æxli áður en hann fór í
vefjasýni.Var sagt að krabbameinið væri enn til staðar og gæti hafa breiðst út til hanslungum
vegna árásargjarnrar tegundar krabbameins sem það er.Nýjustu prófunarniðurstöður, þeir geta
ekki fundið nein ummerki um það til  undrunar þeirra.Kannabisolía var eitt  af  mörgu sem ég
byrjaði á næstum strax eftir greiningu.“ Amanda

„Hver  er  yngsti  einstaklingurinn  sem  þú  veist  um  að  sé  í  meðferð  með  RSO?Er  til
meðferðaráætlun fyrir börn?Þó að okkur hafi ekki tekist hingað til að sveifla áliti ömmu og geta
læknað afa.Ég á 2 ára barn með óþekkt magavandamál (já hún hefur verið í "læknisfræðilegri"
meðferð  í  meira  en  ár  og  allar  pillur,  krem,  húðkrem  og  Big  Pharma  drykkir  hafa  verið
árangurslausir.Þeir hallast nú að próteinheilkenni.Augljóslega þolir  25 punda barn ekki sama
skammt og 175 pund karlmaður svo mælir þú yfirhöfuð með því fyrir notkun barna?" Sara

-- Þungaðar mæður ættu að nota olíuna og auka svo skammtinn þegar þær fæða.Eftir fæðingu
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ættu mæður að borða litla skammta af olíunni til að tryggja að barnið þroskist á sem bestan hátt.

Þannig að ef þú spyrð mig þá var yngsti sjúklingurinn minn átta mánaða gamall og líður enn
frábærlega, hann er best þróaði krakki á leikskólanum sínum og byrjaði að tala fyrr en flestir
aðrir.Móðir  hans  notaði  olíuna  áður  en  hún  fæddi  hann  og  krakkinn  fékk  líka  olíuna  eftir
bólusetningu með hexabóluefni til að tryggja að hættuleg efni skolast úr líkama hans eins fljótt
og auðið er.

Kannabisolía er öruggt lyf  fyrir  fólk á öllum aldri.Ef þú átt  í  vandræðum með að fatta þetta,
athugaðu hvað olían gerir við exem eða bleyjuútbrot og komdu svo aftur og segðu mér að þú
myndir aldrei gefa barninu þínu kannabis.Það eina sem þú myndir heyra frá mér er að foreldri
sem myndi ekki gefa barninu sínu kannabis sem lyf er annað hvort illa upplýst eða þeir eru
geðveikir sadistar sem njóta þess að horfa á aðra þjást.

Veistu hversu áhrifarík olían er gegn tannpínu?Myndir þú gefa barninu olíuna til að berjast gegn
sársauka sem tengist tannvexti?Ég myndi.Alveg hiklaust.

Skammtar  fyrir  börn  eru  í  grundvallaratriðum þeir  sömu og  fyrir  fullorðna,  þegar  þú  ert  að
meðhöndla eitthvað alvarlegt.Byrjaðu á smáskammti þrisvar á dag, vendu sjúklinginn af því,
aukið skammtinn á fjögurra daga fresti eða eftir því sem hentar og reyndu alltaf að koma eins
miklu  af  lyfjum  inn  í  sjúklinginn  eins  fljótt  og  mögulegt  er,  en  passa  að  vera  áfram  í
þægindahringnum sínum.JB

„Ef þú átt barn og neitar að fá „ráðlagðar“ bólusetningar, vertu viðbúinn að láta taka barnið þitt
frá  þér  með valdi  af  ríkinu  sem þú býrð í.Það gerist  oftar,  á  ógnarhraða.Gúgglaðu það og
skoðaðu „kröfur“ ríkisins. Félagsráðgjafar sýna meira „Guðs flókið“ á hverjum degi og telja sig
vita betur en nokkurt foreldri hvað er best fyrir hvert einasta barn.Farðu varlega, jafnvel þegar þú
talar við heimilislækninn þinn um efnið.“ Breiðnefur

„Ég  þekki  tvo  einstaklinga  sem  hafa  aldrei  fengið  bólusetningu  fyrir  börn.Báðir  eru
kírópraktorar.Eitt barnanna gengur í einkaskóla.Ég held að ef þú ert heimaskóli skipti það ekki
máli.Ekki viss." Lorinda

„Ég  sé  lítil  börn  og  börn  með  krabbamein,  fyrir  meðferð  líta  þau  vel  út,  eftir  aðgerð  og
lyfjameðferð líta þau út eins og þau séu að deyja og gera það oft.Það brýtur hjarta mitt hvernig
fólk er gert að þjást og deyja snemma, þegar þessi olía læknar svo mikið.Ég er í viku í olíunni og
mér líður vel, ég trúi því að það sé að minnka æxlið mitt á nýru, ég hef engar sannanir ennþá en
bráðum mun ég gera það. Lannah

„Vinur hjúkrunarfræðings notaði það við bleiuútbrot á 3. stigi, hvarf á einni nóttu! Alice

-- Fyrir þá sem halda að börn eigi ekki að nota kannabis.Hvaða önnur lyf myndir þúgaman að
gefa þeim ef ekki þetta elsta, öruggasta náttúrulyf sem hefur verið notað í þúsundir ára?Eða
ætlarðu  að  horfa  á  ykkur  krakkana  þjást  af  öllum  þessum  exemum  og  útbrotum  að
ástæðulausu?Það er ekki  sniðugt að gera,  myndi ég segja.Sérstaklega þegar það er svona
einföld lausn á öllum þessum húðvandamálum.

Er í lagi að horfa á börnin þín öskra af sársauka þegar þú gætir einfaldlega gefið þeim dropa af
olíunni og þau væru sársaukalaus?Hm?JB

"Getur stjórnandinn ráðlagt hvers konar skammti á að gefa 8 ára barni sem hefur verið sent
heim til að deyja?" Ricardo

-- Byrjaðu á litlum skammti, sjáðu hvernig barnið bregst við og stækkaðu svo skammtinn eins
fljótt og barnið getur tekið það.Þrisvar sinnum á dag.Venjulega eru þær fullar af pillum þegar
þær eru sendar heim til að deyja, svo maður vill afeitra þær fyrst vegna þess að maður veit ekki
hvað víxlverkunin mun gera,  venjulega er  það ekki  mjög sniðugt  hvað samskiptin  við þessi
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banvænu efni gera.En það er vegna þess að olían er að reyna að þrífa borðið svo það gæti farið
að virka.

Eða, ef þú hefur engu að tapa, geturðu líka byrjað á miklu magni af olíunni og sett sjúklinginn í
stjórnað dá á þann hátt.Það er það sem ég myndi líklega gera, en það er undir foreldrum komið
hvaða meðferð þeir velja.

Það eina sem ég veit er að árásargjarn sjúkdómur ætti að meðhöndla með árásargirni.Og ég
veit líka að almennt séð, því meiri olíu sem þú nærð inn í sjúklinginn og því hraðar sem þú gerir
það, því meiri líkur eru á árangri og lifun.En ég veit líka að skammtaleiðbeiningarnar eru nefndar
af ástæðu.

Ef það væri barnið mitt myndi ég fylla hann af olíunni, ég veit það fyrir víst að krakkinn myndi
synda í því og ég myndi líklegast ekki láta neinn lækni koma nálægt sér.En það er ég og ég veit
hvað ég á að gera.Bestu kveðjur, JB

„Jæja,  ég  er  að  fletta  út  í  augnablikinu.Læknir  Dave  setti  hann  á  Lyrica  til  að  meðhöndla
Ristillverki  hans.Undanfarna  tvo  daga  (og  það  hefur  versnað)  hefur  Dave  verið  með
ofskynjanir.Eins og í,  sagði hann bara, "gaurinn með rauða hárið ætti  ekki  að vera að skila
hingað." Þegar ég sagði: „Hvað?“, var svar Dave: „Ó, engu að síður, ég er viss um að hann er
ekki hér. Ég átti bara samtal við hann og hann sagðist hafa áttað sig á því að eitthvað væri að
því að þegar hann horfir út um augun sér hann frumskóginn fyrir utan gluggann okkar.WTF!!!
Hann hefur tekið kannabisolíuna í nokkurn tíma núna og aldrei fengið neitt þessu líkt.Innan við
viku á Lyrica og hann hefur misst næstum alla hreyfistjórn og nú er hann að ofskynja.Ég setti
bara kannabisolíu á ristilsskemmdirnar (með DMSO) og sársaukinn hætti.Ég hringdi í lækninn
og er að koma með Dave í FYRSTA Á MÁNUDAGINN.BTW, ég skoðaði bara Lyrica síðuna,
"óeðlileg hugsun" og "ofskynjanir" eru ein af aukaverkunum. Kim

„Spencer hefur átt ótrúlega viku allir!!Hann hitti frænda í fyrsta skipti, og fékk að hitta frænda
sinn og frænku frá Georgíu!!Hann varð ástfanginn af Söru frænku sinni, hann valdi hana meira
að segja fram yfir mig eða pabba!!Það besta var að sjá hann HALDA KRIT Í HANDI SÍNUM OG
LIT, meðan hann var í kjöltu frænku sinnar!Hann gerði meira að segja millifærslu, úr hægri hendi
yfir í vinstri hönd!!Hann málaði trébíl af algjörri nákvæmni með því að nota tærnar!Ætla að reyna
að hlaða upp myndbandinu hans fljótlega!Hann heldur áfram að segja ný orð, og vera bara
alveg heillandi!Okkur tókst að fá hann til að bera þunga á fótunum með miklum stuðningi!Hann
skemmti sér konunglega þegar hann var dreginn um í göngugrindinni...Ég get ekki lýst gleðinni
sem ég fann þegar ég sá barnið mitt gera það.Hrein gleði í andlitinu á meðan hann gat leikið sér
við stóru strákana...þeir voru allir á hjólum og vespum og það eina sem hann gat gert var að
horfa með þrá...Ég sá löngunina til að taka þátt í andliti hans og skildi ekki hvers vegna hann
gæti ekki bara farið að hlaupa og leika við þá...Og þá byrjaði frændi hans Jason, með hjarta úr
gulli, að draga hann strax og sagði hinum strákunum að þeir ættu að hjóla hraðar, annars myndi
löggan ná þeim, draga Spencer á eftir sér í göngugrindinni og búa til sírenu.hljómar á meðan
hinir riðu um og um.Ef þú hefðir aðeins getað séð andlit hans...loksins, loksins, var hann einn af
strákunum!Það braut hjarta mitt  í  milljarða bita og dró það svo aftur saman aftur  með bara
augnabliki og flissi í röddinni.Besta vikan í langan tíma.Spencer varð að vera stór strákur og ég
elska það!Fær mig til að vilja ýta meira, berjast meira, biðja lengur, fyrir þessu litla kraftaverki
sem við köllum Spencer.“

„Og æxlin hans minnka með því að nota háa THC kannabisolíu!!Spencer hefur verið álitinn
endanleg af  Loma Linda krabbameinslækningum.En nýleg segulómskoðun sýndi  minnkun á
æxlastærðum!!Há THC olía er eina lyfið hans!Há CBD veig er það sem hefur sýnt sig að er það
sem  bætir  handleggsvirkni  hans,  læknar  í  raun  taugarnar  sem  eyðilögðust  við  heila-  og
mænuaðgerð. Suzetta

„Ég trúi ekki enn hvað olían gerði við mig.Sykursýki, nýrnaskemmdir,  liðagigt,  sciatica, rifnar

- 129 -



sinar, offita allt horfin og einhver taugamyndun gerðist örugglega.Auk þess hefði mér verið sagt
að ég væri með ADHD ef ég væri krakki núna.Ég var geðveikt sjálfseyðandi skrímsli.Ég eyddi
meiri  tíma  í  að  eyðileggja  skólann  en  í  kennslustund.Ég  lagði  foreldra  mína  í  gegnum
helvíti.Þangað til ég byrjaði að reykja pott.Ég fór úr að meðaltali 30 í skóla í yfir 80, jafnvel 90 í
nokkrum greinum.Og ekki lengur skemmdarverk.Fyndið að þeim finnst pottur vera slæmur fyrir
börn.Ég verð að vera ósammála." Pétur

„Við  erum  að  meðhöndla  6  ára  son  okkar  með  AA3  heilaæxli  og  sjaldgæfan
erfðasjúkdóm.Læknar geta ekki boðið neitt og sögðu að hann ætti aðeins mánuði eftir.Enn sem
komið er engin flog og næsta segulómskoðun mun segja okkur meira.Síðasta skoðun, annað en
heilaæxlið,  hann  er  við  FULLKOMNA  heilsu.Hann  hefur  ekki  farið  í  lyfjameðferð,  enga
geislameðferð og enga aðgerð.BARA olía!!!” Penne

„OMG, ég sit hérna með augun lekandi og reyni að gleypa fréttirnar úr símtali sem ég fékk.Fyrir
rúmum 2 vikum talaði  ég við  föður  fyrir  austan en 5  ára  dóttir  hans var  nýkomin aftur.****
greindist með 4. stigs háhættu taugakrabbamein (Children's Cancer) - slæmar horfur (MYCN
Amplified).Þeim var sagt að það væri engin von og í rauninni að fara með hana heim og njóta
síðustu daganna með henni, að hún hefði lítinn tíma.Pabbi var skiljanlega mjög pirraður þegar
hann hringdi í mig.Við fengum honum bent á rétta átt  og þeir byrjuðu **** á lyfinu.Þau voru
nýbúin að panta tíma hjá krabbameinslæknum á spítalanum.Æxlismerkja þvaggreining **** er
ALVEG EÐLILEG!!!Hún hefur farið úr 80, fór svo upp í 90 vikuna á eftir og er nú komin niður í
8,7.(Milli 2 og 9 er eðlilegt).Það er rétt gott fólk, ENGIN merki um krabbamein.Á 2 vikum hefur
þetta barn farið úr banvænu/mjög veikburða í greinilegt heilsufar.Krabbameinslæknirinn sagði
að þeir hefðu aldrei séð neitt þessu líkt áður. Corrie

„11 ára sonur minn hefur verið með krabbameinslyfjameðferð undanfarna 10 mánuði (og hann
var líka í geislun í 6 vikur á þeim tíma) og við höfum gefið honum olíuna undanfarna 4 mánuði
og það hefur virkilega hjálpað á svo margan hátt .” Angela

„Olían hefur bjargað lífi mínu.Bókstaflega.Ég er með alvarlega hjartabilun, beinþynningu, slitgigt,
laust  liðbandsheilkenni  og  svæðisbundið  verkjaheilkenni.Ég  tek  engin  önnur  lyf  og  heilsan
batnar jafnt og þétt.11 ára einhverfur/flogaveiki sonur minn hefur ekki fengið lyf í marga mánuði
og virkar mjög vel vegna menntunar Ricks um olíu.Þakka þér fyrir að bjarga lífi okkar." María

„Ég hef tekið eftir því að það gerir nokkra hluti, fyrir litla barnið mitt þegar hann lemur höfuðið á
sér vegna grjótkasts eða hvað sem er og fær kekk, þá losnar olían því innan sólarhrings!Það
virðist einnig virka til að loka upp göt í húðinni eftir bólur eða sjóða eða jafnvel blöðrur.Ég fæ
stundum sjóði í andlitið og þær renna út með ichthammolum salfi en stundum er gat eftir.Ég
byrjaði nýlega að setja kannabisolíuna í gatið og myndirðu ekki vita að hún lokaði upp stórt gat
um það bil millimetra í þvermál!Og nú er svæðið slétt við húðina á mér!Það eina sem það hefur
ekki gert er að dofna svæðið á húðinni minni sem er aðeins dekkra, en það eru aðrir hlutir sem
ég get notað til þess.Ég er bara ánægður með að það þéttir húðina!“ Mahndisa

„Besta vinkona mín gaf syni sínum það og hann hætti að fá krampa.Fyrirgefðu vinur minn að ég
efaðist um þig.Þú vissir hvað var best fyrir barnið þitt og þú hafðir rétt fyrir þér.“ María

„Veistu  hvað  fer  undir  húðina  á  mér?Þessir  foreldrar  eru  í  lagi  með  aukaverkanir  eins  og
nýrnabilun, dá, þroska seinkun og hugsanlega dauða.En þegar hugsanleg aukaverkun er „mikil“
verða allir  brjálaðir.Svona eru þeir  illa  heilaþvegnir.Dauðinn er  einhvern veginn ásættanlegri
aukaverkun en hár.Oft er þetta menntað, gáfað fólk líka.Það er ótrúlegt." Missy

„Aftur þurfa börn líka THC í lyfjum sínum.Stjórnaðu kannabis nákvæmlega á sama hátt og þú
stjórnar  maís  eða  tei.Það  er  allt  sem  þarf.Engir  aukaskattar,  engin  sérstök  leyfi,  ekkert
ekkert.Það er eina skynsamlega leiðin til að fara.30% THC snyrtivörur virka best, mundu bara
að þegar þú byrjar að hugsa um hvernig eigi að „stjórna kannabis“. Það er sóun á tíma og
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fyrirhöfn að reyna jafnvel að „stjórna því“. Við erum nú þegar með of mikið eftirlit,  myndi ég
segja.“JB

Stílar
„Stillar með Rick Simpson olíunni (RSO) eru blessun fyrir allar konur með PMS-tengd vandamál
sem og fyrir alla sem eru með gyllinæð, Crohns, þarma- og þarmavandamál o.s.frv.Þau eru líka
frábær við öndun og lungnasjúkdóma, svo ekki sé minnst á flensustjórnun.Þeir framleiða mjög
skemmtilega langvarandi tilfinningu í líkamanum.Ég hef ekki séð neinn sem líkaði ekki við að
taka þá eftir að þeir hafa sigrast á upphaflegu hikinu.“JB

„Hæ JB, ég veit ekki að þetta sé gagnlegt fyrir neinn svo ég leyfi þér að dæma það.Ég glímdi
nýlega  við  einhvers  konar  þörmunarvandamál,  það  greindist  aldrei  að  fullu.Innri,  mjög
sársaukafull  bólga sem nánast stíflaði þörmum.Þegar verst var gat ég ekki setið eða jafnvel
staðið vegna sársaukans og gat aðeins legið á hliðinni til að létta mig.Heimilislæknirinn útilokaði
greinilega krabbamein í blóðprufum en hafði ekkert til að hjálpa mér annað en að panta tíma hjá
ráðgjafa eftir nokkrar vikur.Ég prófaði heimskulega lyfjameðferðir sem eftir stutta róun gerðu illt
verra.

Mánuði eða svo fyrir þetta hafði ég keypt stólpamót á eBay svo ákvað að prófa það.Ég blandaði
kókosolíu (föstu við stofuhita) við RSO og bætti við nokkrum dropum af tetréolíu.Róunin var
samstundis og innan 24 klukkustunda fann ég batann, ákveðna græðandi tilfinningu og bólgan
hafði minnkað.Innan 7 daga var ég kominn í eðlilegt horf og fannst ég alveg gróinn, hætti að
nota stólpíurnar.Þetta var svolítið ótímabært og eftir 7 daga í viðbót kom bólgan aftur.Ég fór
beint aftur í að nota stólpillurnar og í þetta skiptið hélt ég áfram í 14 daga (eins lengi og hægt
var) eftir að bólgan var farin.Ég krossa fingur þegar ég segi þetta en það virðist hafa virkað og
olían hefur bjargað mér frá því sem var skelfileg, sársaukafull reynsla í biðtímanum eftir að hitta
sérfræðing.Mér líður núna mjög viðkvæmt þegar ég á ekki olíutúpu í ísskápnum.

Fyrir að létta sársauka minn og lækna sjálfan mig fljótt, spara dýrmætan tíma sérfræðilæknis er
ég greinilega lögbrotsglæpamaður!Þvílíkur undarlegur heimur!" M

Hvernig á að búa til suppositories?
Bræðið kakósmjör, bætið við olíu, um það bil 1-2g af olíu á 100g af bræddu kakósmjöri til að
byrja með.Aukið síðan skammtinn á fjögurra daga fresti þar til sjúklingurinn notar um 0,33 g af
olíunni  í  hverja  stól.1g  (heildarþyngd)  stælur  fyrir  börn,  2g  fyrir  fullorðna,  3g  (kúlur)  fyrir
leggöngum.0,01-0,02 g af olíu mun virka vel fyrir byrjendur.Ef þú byrjar einhvern með 0,05 g í
suppo mun hann líklega ekki finna það mikið heldur, en það er betra að byrja á litlum skammti
(fyrir þá sem hafa aldrei prófað hampi áður o.s.frv.).Hið raunverulega RSO er mjög öflugt og þú
aldreivita nákvæmlega hvernig sjúklingur mun bregðast  við (blóðþrýstingur o.s.frv.),  en pillur
væru góð leið til að venja fólk við olíuna.

Það áhugaverða við stæla er hvernig þær virðast opna lungun og gera öndun mun auðveldari
innan til dæmis 20 mínútna - draumur að rætast fyrir marga með langvinna lungnateppu eða
astma o.s.frv.Sjúklingar hafa einnig notað þau til að meðhöndla psoriasis, háan blóðþrýsting,
Crohns, PMS krampa o.fl.

Einnig er hægt að bæta öðrum náttúrulegum olíum í stælana, það fer eftir því í hvað þú vilt hafa
þær  og  hver  tilgangurinn  er.Farðu  einfaldlega  á  nokkrar  náttúrulyfjasíður  og  lestu  hvað
mismunandi ilmkjarnaolíur gera og þú getur gert tilraunir eins mikið og þú telur nauðsynlegt.

Stíllar eru líka frábær leið til að meðhöndla sjúklinga sem geta ekki borðað olíuna eða geta ekki
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haldið henni í maganum af einhverjum ástæðum.Hvað mig varðar, af áhrifunum að dæma, þá er
það besta og skemmtilegasta leiðin til að nota hampi að taka olíuna í stæla.Þetta hljómar og
lítur fyndið út í fyrstu, ég viðurkenni það, en þeir sem hafa reynt eru sammála.Kannski opnar
það orkustöðvarnar frá botni og upp, hver veit, en það er vissulega frábært.

Konur  myndu  elska  að  taka  stólpillurnar  -  þær  hjálpa  líka  við  alls  kyns  bakteríu-  og
veirusýkingar,  "félagaskipti  á  örverufræðilegum  upplýsingum",  ofnæmi  fyrir  smokkum  og
sleipiefnum  sem  notuð  eru  á  þá  o.s.frv.Nefndi  ég  á  hversu  áhrifaríkan  hátt  olían  sér  um
(jafnvægi) hormónaójafnvægi?Bestu kveðjur, JB

„Stilla með RSO er einnig hægt að nota við alls kyns leggöngvandamálum, þar á meðal en ekki
takmarkað  við  sveppasýkingar,  HPV,  æðakrampa,  herpes  og  marga  aðra  sjúkdóma  eða
sýkingar sem maður þarf ekki endilega að þjást af.Sérstaklega þegar hægt er að sinna þeim svo
auðveldlega ef olían er notuð.JB”

„RSO  hampolíustílar  virka  frábærlega  fyrir  allar  tegundir  af  endaþarms-  eða
leggönguvandamálum,  gyllinæð,  Crohns,  þarma-  eða  þarmavandamál,  hvítblæði,
lungnasjúkdóma  þar  á  meðal  astma,  heilaæxli,  blóðþrýsting,  hormónajafnvægisstjórnun
o.s.frv.JB”

„Geturðu gefið mér ráð um hvort hampolía sé óhætt að nota á meðgöngu?Það er ekki mikið af
upplýsingum  þarna  úti  sem  ég  get  fundið.Vinkonu  minni  hefur  verið  sagt  að  hún  sé  með
naflablöðru sem getur valdið blóðtappa sem leiðir til þess að barnið hennar deyi.Ég hef séð áhrif
hampolíu og það góða sem hún getur gert,  ég er  bara ekki viss um hvort  hún sé örugg á
meðgöngu.“ Kristín

-- Kæra Christine, auðvitað er óhætt að nota það, hampi hefur verið notað á meðgöngu og við
fæðingarverkjum líka, um aldir.Ég mæli með því að hún búi til stæla með 0,01-0,06g af olíu í
hverjum og einum (byrjaðu á 1-2g af olíu á 100g af kakósmjöri).Blöðran hverfur venjulega innan
nokkurra vikna.Þrisvar á dag, og engar áhyggjur, mun olían ekki skaða barnið.Bestu kveðjur, JB

„Þjáist  þú  af  mígreni?Taktu  hrísgrjónakorn  stórt  magn  af  kannabisolíu,  akaRSO,  og  gríptu
nokkur blikk.Ekkert betra, ég skal segja þér það!" Sarah

-- Frábær ráð, Sarah.Það virkar virkilega.Má ég stinga upp á að prófa það í stælum, frekar
nálægt því að létta strax og virkar líka sem fyrirbyggjandi ef þú tekur það trúarlega á hverjum
degi.Mígreni getur verið svo lamandi.(Jindrich fræddi mig um stælurnar og hann hafði rétt fyrir
sér í öllum atriðum.)“ Tracey

„Ég  fékk  það  sem  ég  vildi  þakka  þér  fyrir.Ég  vildi  að  þú  viðurkennir  að  olía  er  lyf,  sama
styrkleikann.Olía þarf  ekki  að vera 95-98% til  að hafa lækningagildi.Það er  ekki  einfaldlega
„vitleysa“ ef ekki hæsta hlutfallið sem mögulegt er.Mér virðist það skaðlegt að láta svona marga
snúa sér hingað til  að fá upplýsingar til  að fá rangar upplýsingar um að kannabis geti verið
vitleysa.Hún er heilög jurt og hefur örugglega gildi í hvaða mynd sem er.

Ég myndi halda að hægt væri að stinga smurða sprautu (án nálar auðvitað) með örlítið heitri olíu
og setja hana beint inn í þörmunum.Skjóttu það beint þarna inn.Svo virðist sem þynning sé
skynsamlegri fyrir staðbundna notkun á stórum svæðum. Blake

-- Ef það er það sem þú vildir þá ertu enn að missa af tilganginum, Blake.45% THC olía er
vitleysa í samanburði við bestu afar öflugu og róandi 95-98% THC RSO og hún mun aldrei hafa
sömu eða sambærileg áhrif.Var það það sem þú vildir heyra?

Nú skaltu ekki hika við að smyrja smá olíu á endaþarminn þinn ef þú vilt sanna mál þitt enn
betur, þannig færðu meiri hagnýta reynslu af því hvernig á að nota það rétt.Olían mun fljótt sýna
þér hvers vegna það er betra að nota í formi stólpa og það er betra að hlusta á það en vel meint
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ráð.Olían getur virkað eins og lím ef þú hefur ekki enn fengið vísbendingu.Njóttu tilraunarinnar,
vinsamlegast  gerðu  myndband  um  hana  svo  aðrir  þyrftu  ekki  að  endurtaka  þessi
byrjendamistök.Bestu kveðjur, JB

„Lifur fær mestan hluta blóðgjafar sinnar frá meltingarkerfinu svo hún getur unnið frekar prótein,
önnur  næringarefni  og  eitruð efni.Þess  vegna  veitir  inntaka  Simpson  olíu  örugga  og skjóta
sendingu til lifrarinnar, og síðan til blóðgjafar og restarinnar af líkamanum.Að auki mun hluti af
olíunni fara beint í ristilinn til að bæta við lyfinu í blóðrásinni.Gangi þér vel!" Steve

„Kæri minn, kannabisolíustóll hefur LOKSINS létt á miklum magaverkjum mínum!Mér fannst ég
heldur ekki grýta!(Ég kýs að hafa val með það) Ég gat loksins sofið án sársauka og vaknaði svo
miklu  betur.Vinur  minn  gaf  mér  grein  sem  útskýrir  aðgengi  kannabisolíu  fyrir  mismunandi
aðferðir við lyfjagjöf.Þetta er langt og vísindalegt en ég las þetta allt.

Við  inntöku  minnka  magasýrurnar  frásogshraða.Fólk  fær  þessa  mjög  „háa“  eða  „steinaða“
tilfinningu þegar það gleypir olíuna og aftur á móti heldur það að olían hljóti að vera „virkilega að
virka“.En með inntökuleiðinni er í raun ekki verið að frásogast það á meiri hraða, það er bara
upplifað á geðvirkan hátt.

Ég hef tekið kannabisolíu til  inntöku í næstum 2 ár og hef fengið frábæra lækningu.Rassinn
(orðaleikur ætlaður),  eftir  að hafa prófað 2 daga af stælum, er ég sannfærður!Mér líður svo
miklu betur!Minni bólgur í liðum, ekki svo stífur, taugaverkir og vöðvakrampar eru svo miklu betri
og engir magaverkir!Loksins!Veikindi og langvarandi verkir eru hræðilegir.Ég er enn jákvæðari
með þessa olíu núna.Ég þurfti virkilega von með það.Ég var farin að halda að það hefði gert allt
sem það gat, núna er ég vongóður um það.“

„Aðgengi endaþarmsleiðar var um það bil tvöfalt meira en til inntöku vegna hærra frásogs og
minna umbrota við fyrstu umferð. Mikki

--  Suppos eru frábærar fyrir  svo margar aðstæður.Ég gerði þær vinsælar  í  CR og þúsundir
manna nota þær með góðum árangri.Svo til hamingju, Mickey.;) JB

„Það virðist sem maður gæti tekið miklu stærri skammta með stólpípu og ekki haft neikvætt
geðvirkt viðbragð.Er mettunartíðni fyrir frásog í gegnum endaþarm?Sem þýðir, gæti ég hraðað
lækningu minni með því að búa til stærri skammta af stælum? Mikki

-- Verið jafn varkár með skömmtum og við inntöku.Allt að 5mg á hverja suppo fyrir óreynda, um
10mg þolist venjulega mjög vel.Með stærri skömmtum er aldrei að vita hvernig sjúklingurinn
mun bregðast við, svo það er best að auka skammtinn smám saman líka.En þegar þú hefur
byggt upp umburðarlyndi þitt geturðu gert tilraunir að vild.Mér persónulega finnst ráðleggingar
með 0,3-0,5 g af olíu -- en það væri of mikið fyrir flesta aðra, svo ekki reyna það nema þú vitir
hvað þú ert að gera og nenni ekki að sofa í tvo daga eða eitthvað álíka.;) JB

„Ég  skil  hvers  vegna  hún  er  svolítið  hrædd  vegna  þess  hvernig  olían  getur  látið  þig
líða,sérstaklega ef þú hefur aldrei upplifað það áður.Mamma mín var 62 ára þegar við byrjuðum
hana á olíunni, hún hafði aldrei einu sinni reykt marijúana áður.Hún var mjög veik og svimaði og
gat  ekki  borðað  í  smá  tíma  EN  það  eru  aukaverkanir  olíunnar.Við  gerum  nú  stólpillur  og
munurinn er ótrúlegur.Hún getur nú tekið fullt gramm sitt skipt í 3 hylki á dag.Hún finnur enn
þegar það byrjar en það er ekki eins þungt og þegar hún var að taka það til inntöku.Við blandum
líka í sama hlutfall af hampfræolíu og hingað til hefur hún virkað vel.Ég vona að ég hafi haft
eitthvað vit." Nikkita

„Hæ JB, mamma mín er með lungnakrabbamein (þriðju stig) og ég hef verið að troða olíunni á
hana, það er 10. dagurinn hennar núna og við erum næstum því komin í 1 gramm á dag.Það
var rétt hjá þér, hún var orðin vön þessu og Zombie effects á daginn eru betri, hún sefur 10-12
tíma á nóttunni.Svo ætti ég líka að gera stæla með mömmu?Þakka þér fyrir." Rio E
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— Já, Rio, hvers vegna ekki.Hún mun njóta þess að taka þau, þau gefa virkilega skemmtilega
tilfinningu í líkamanum.Sami skammtur og hún er vön að taka til inntöku, blandaðu því saman
við kakósmjör.Hún getur tekið það á milli skammta sem viðbót, ef hún getur, eða í staðinn fyrir
inntökuskammtinn, allt að henni.Í endaþarmi eða leggöngum hafa konur örlítið forskot á karla
hvað þetta varðar.

Og ef  konur  vissu  hversu  mikið  af  stælum með olíunni  getur  hjálpað við  tíðablæðingar  og
hormónavandamál, þá myndu þær allar taka þær, ég efast ekki um það.

Einnig eru stólpar með 0,005-0,01g af olíu í þeim frábær leið til að hefja meðferð fyrir byrjendur,
sjúklingar verða yfirleitt ekki háir af stólpum með litlum skömmtum af olíunni í og  þeir virðast
hafa mjög gaman af upplifuninni.En eins og við komumst að, þá er það að taka stólpillurnar oft
umdeildari umræðuefni en að nota olíuna almennt.

Samt er raunveruleikinn sá að gyllinæð grípa þig fyrr eða síðar og þegar þeir gera það muntu
vera ánægður með að taka kannabisolíustíl eða tvo, ég get ábyrgst þér það.Vegna þess að
léttirinn er strax og trúðu mér að aðeins fáir eru nógu harðir til að taka ekki stólinn við slíkar
aðstæður.Svo mikið um fordóma gegn kannabis, gyllinæð geta flokkað þá mjög fljótt.JB

„Þú sagðir hormónavandamál...Ég er á Estrogel vegna þess að ég hef enga hormónaástæðu
fyrir stóru aðgerðinni minni.Hjálpar það til?" Elísabet

„Auðvitað...Ég er 55 ára og nota það daglega.“ Christy

Fóðurslöngur
„Ég er að dekra við móður mína.Hún er með krabbamein í  hálsi  og hefur gefið það í  röð í
gegnum slönguna sína.Hitið það aðeins og blandið því saman við kókosolíu!Hefur aldrei stíflað
rörið!“ Steve

„Ég er að gefa syni mínum það í gegnum næringarslöngu hans þegar hann gleypir það ekki - ég
helli mjög heitu vatni á olíuna í bolla, þá hverfur hún, svo bæti ég við kaldara vatni (ekki of mikið)
svo vatnið ekki of heitt, helltu því síðan í rörið.Það hefur virkað nokkuð vel þó að stundum fóðri
olía rörið aðeins en það hefur aldrei verið stíflað.Leyndarmálið er að hella því niður á meðan
það er enn mjög heitt.“ Angela

„Vill  einhver  hafa  hugmyndir  um  hvernig  á  að  gefa  einhverjum  hampi  olíuna  í  gegnum
næringarslöngu?Ég hef blandað því saman við ólífuolíu til að gera það ekki eins þykkt, en ég er
samt hrædd um að það stífli rörið.Einhverjar hugmyndir?" Stefán

-- Steven, það er alltaf best að finna leið hvernig á að gefa óþynnta olíu, það er besta leiðin til að
fara.Þegar þú finnur ekki leið geturðu blandað því saman við mat sjúklingsins og látið hann
borða það þannig.Já, það gæti stíflað rörið, nefnilega ef olían er þykk.Sumar olíur eru þykkar,
aðrar rennandi.En þegar þú hitar þá upp að líkamshita ættu þeir að vera nógu rennandi til að
stífla ekki slönguna.

Önnur  leið  er  að  gefa  sjúklingum það  í  stælum með  kakósmjöri.Samt  er  að  borða  olíuna
ákjósanlegasta leiðin til að taka þetta lyf, þegar mögulegt er.Það eru margar leiðir til að gefa
olíuna og hún er oft mjög einstaklingsbundin, svo reyndu að finna leið sem hentar sjúklingnum
best.Bestu kveðjur, JB

„Ég veit að það hljómar hræðilega, en smá kókakóla í gegnum rörið til að skola það eftir að hafa
gefið seigfljótandi efni,  eða bara til  að þrífa klossa almennt,  virkar vel.Gamall RN biðstaða.“
Ellen
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Skurðaðgerð, lyfjameðferð eða olía?
„Þú myndir aldrei taka brjóstin á mér þegar ég get innbyrt RSO!!“ Chloe

„Sjálf hugmyndin um að brjóstakrabbamein sé „prósentahætta“ er algjör lygi.Í raun og veru eru
allir með krabbameinsöræxli í líkamanum, þar á meðal ég sjálfur.Krabbamein er ekki sjúkdómur
sem maður „fáist“ eins og að verða fyrir tilviljunarkenndri eldingu.Það er eitthvað sem þú verður
að „stjórna“ eða „fyrirbyggja“ dag frá degi, máltíð fyrir máltíð, með lífsstílsvali sem felur í sér D-
vítamínuppbót,  næringu,  ofurfæði,  grænmetissafa  og  forðast  krabbameinsvaldandi  efni  og
geislun. Svo þegar læknir segir að þú hafir „möguleika“ á að fá krabbamein, þá er það sem hann
gefur  í  skyn  að  þú  hafir  enga  stjórn  á  krabbameini  og  það  er  hrein
lygi.Krabbameinskvabbamein, með öðrum orðum.“

--  Þegar þú hefur „möguleika“ á að fá krabbamein,  farðu einfaldlega á olíuna.Það er miklu
heilbrigðari og öruggari kostur.JB

„Líttu  á  krabbamein  eða  annan  alvarlegan  sjúkdóm eins  og  það  væri  eldur.Því  stærri  sem
eldurinn er, því meiri kraftur þarf til að slökkva hann.Þannig að myndirðu frekar nota hundrað
fötu  af  vatni  (RSO)  eða  glas  af  vatni  (aðrar  tegundir  af  olíu)  ef  kviknaði  í  eigin  húsi?Eða
myndirðu vilja sjá faglega slökkviliðsmenn koma og hjálpa þér með það?Það er það sem ég
myndi frekar vilja, en núverandi slökkviliðsmenn, þ.e. læknar, mega ekki einu sinni nota vatn til
að slökkva alla þessa elda og þeir vita ekki einu sinni hvernig á að nota það eftir alla þessa
áratugi af innrætingu, heilaþvotti og ekki notkun kannabis í lyf.

Er það skynsamlegt fyrir  þig að einhver myndi senda sérfróða slökkviliðsmenn í stórbruna í
borginni og láta þá ekki nota vatn, þ.e. grunn- og hefðbundnasta form slökkvistarfa?Ekki mér.En
samt, það er einmitt það sem þeir sem voru við völd gerðu við læknakerfið sem við búum við í
dag.

Mikill eldur, ekkert vatn, þ.e. mikil aukavinna fyrir slökkviliðsmenn/lækna sem geta ekki sinnt
starfi sínu sem best.Þannig á það ekki að vera, finnst mér.Þeir ættu að hafa bestu tækin og
bestu  verkfærin  í  starfi  sínu,  er  það  ekki?Það  er  það  sem  ég  myndi  gera  ef  ég  væri
stjórnandi/ríkisstjórn þeirra.Er eitthvað athugavert við að horfa á þetta svona?Ég held ekki." JB

„Fyrir hverja konu sem les þetta, vona ég að það hjálpi þér að vita að þú hefur valmöguleika,“
sagði  fröken  Jolie  áfram.
-- Ef fröken Jolie heldur að tvöföld brjóstnám sé besta leiðin til að koma í veg fyrir krabbamein,
þá leyfi ég mér að segja að ég er mjög ósammála því.Og ef ég væri í hennar stað myndi ég
borða olíuna og nudda henni á grunsamleg svæði á hverjum degi, það er miklu öruggari kostur
en það sem hún gekk í gegnum.Og það fyndna er að hún ætlar hvort eð er að borða olíuna því
hún verður að gera það.

Til  dæmis,  hversu  margar  sneiðmyndatökur  þurfti  hún  að  taka  fyrir  og  eftir  aðgerðina?Ein
tölvusneiðmynd jafngildir eða getur jafnast á við 200-500 lungnaröntgengeisla og áhrif geislunar
eru  uppsöfnuð.Þannig  að  í  raun  mun  „fyrirbyggjandi  skurðaðgerð“  líklegast  gefa  henni
krabbamein í stað þess að koma í veg fyrir það.Jæja.

Það er það sem þú færð þegar þú hefur of mikið til að eyða og þegar þú gerir genapróf til að spá
fyrir um framtíð þína.Þessir svindlarar sögðu henni að hún myndi fá brjóstakrabbamein, svo hún
„virkaði“ og nú mun hún lifa án brjósta, hún verður þunglynd vegna þess, hún mun hugsa um
það allan  tímann,  hún  mun fá  marga aðra  sjúkdóma vegna þetta,  og hún er  líklegri  til  að
fákrabbamein annars staðar samt, og hún mun líklegast gera það eftir það sem læknar gerðu
við hana og eftir alla BS sem þeir sögðu henni.

Það er í raun betra að sitja heima og borða olíuna og hafa ekki áhyggjur af neinu.Eða ég held
það allavega.Ef það kemur, þá mun það koma, hvers vegna að hafa áhyggjur af einhverju sem
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gæti gerst eftir tuttugu ár og láta skera brjóstin út af ástæðulausu öðru en einfaldri spillingu og
þjófnaði á hæsta stigi.JB

„Ég trúi því að þú hafir rétt fyrir þér með JB!Árið 2005 lét ég fjarlægja hægra brjóst, ef ég hefði
vitað  um  RSO  hefði  ég  aldrei  farið  í  þá  aðgerð.Eins  og  þú  veist  er  ég  núna  með
lungnakrabbamein og ég tel að RSO sé eina leiðin til að fara.“ Bonnie

„Svo satt  JB,  ég fór  í  fyrirbyggjandi  legnám eftir  stig  1  brjóstakrabbamein,  sem ég sé eftir
núna.Ef ég vissi um RSO þá hefði ég ekki farið í neina aðgerð eða geislun!Plús geislunin var
siðareglur!!!!!Ég hef svo mikla TRÚ á RSO að ég hef hætt við næstu brjóstamyndatöku.Ég mun
hitta  ráðgjafann  minn  í  síðasta  sinn  til  að  segja  honum  að  ég  sé  búinn  með
krabbameinsiðnaðinn, þar sem ég tel mig vita lækninguna, ætla ég að skrifa RICK SIMPSON
PHOENIX  TEARS  á  spítalanóturnar  mínar.:)  Ég  get  ekki  þakkað  þér  nóg  fyrir  hjálpina  og
hollustu  þína.Krabbameinsgjafir  mínar  fara  núna  í  Fönix  tár.Ég  er  blessuð!!!FRIÐUR,  vinur
minn.:)” Tina

„Það er svo heimskulegt að hætta lífi sínu með brjóstnáminu svo að þú þurfir ekki Mögulega að
hætta  lífi  þínu  með  krabbamein.Og  hætta  svo  á  að  fá  krabbamein  með  öllum  þessum
skönnunum!Hversu heimskur myndi þér líða ef þú fengir krabbamein í lungun eftir allt þetta af
skannanum?Eða lést í fylgikvilla af aðgerð?Brjóstnám eftir  að hafa greinst með krabbamein,
SAMT hampi olíu og ég myndi ekki dæma, en að gera það án krabbameins er álíka mikil áhætta
og að fá krabbamein.Einföld rökfræði." Carla

„Því  miður sé ég konur gera þetta alltaf  sem „fyrirbyggjandi“.  Og þeir eru hræddir  við þetta
vegna þess að þeim finnst þetta vera þeirra eini kostur.Við vitum betur en í guðanna bænum
hvað  þurfa  margir  fleiri  að  þjást  af  þessum  skítasjúkdómi??!!Ríkisstjórnir  okkar  eru
gagnslausar.Ef við hefðum kannabis hér til að nota frjálslega væru margir ekki í þeirri stöðu sem
konan hér að ofan er í.Mjög sorglegt og gerir mig eiginlega reiðan.“ Georgíu

„Svo hún slátraði sér og kallaði það fyrirbyggjandi aðgerð?Það er geggjað...Þar að auki virkar
erfðafræðin ekki svona.Við höfum öll öll genin fyrir eiginlega allt...Það er UMHVERFIÐ okkar
sem kallar fram virkjun ákveðinna gena.Þegar þeir segja "það hleypur í fjölskyldunni" er það í
raun  merki  um  að  venjurnar  berist  frá  einni  kynslóð  til  annarrar  sem  veldur  sömu
erfðafræðilegum kveikjum.Þetta er ekki bara spurning um erfðafræði.Það er algjörlega fáfróðlegt
að segja...“ Alistair

„Það sem læknir getur sannfært einhvern um að gera...Heyrðu fólk, erfðaskimun er voðalega
flóknari en "Ó, þú ert með það gen þannig að þú átt 87% líkur á að fá krabbamein." Hér er önnur
staðreynd  sem  flestir  vita  ekki  um:  allir  eru  með  krabbameinsfrumur;  að  viðhalda
lífsnauðsynlegri líkamsbyggingu og lágmarka eiturefni í umhverfinu er besti kostur hvers og eins
til  að  halda heilsu...Þetta  virðist  svo yfirgengilegt.Alvarleg misnotkun á  sambandi  læknis  og
sjúklings.“ Jack

„Ég velti því fyrir mér hvort Brad Pitt fái kúlur hans höggva til að koma í veg fyrir krabbamein í
eistum núna. Mike

„JB, langaði að deila þessu með þér og Rick.Olíupillan sem hún er að tala um er RSO.Ég hélt
að þetta  gæti  haft  áhuga á  þér.Ég  á  líka  myndir  fyrir  þig.Þetta  var  sent  af  starfsmanni  og
náttúrulyfjanotanda.“ Rick

„Allt í lagi, þetta er í fyrsta skipti sem ég segi heiminum þetta, svo fyrirgefðu ef ég röfla aðeins.
Ég þjáist af alvarlegu tilfelli af endómetríósu.Það er sjúkdómur þegar vefur sem venjulega er
innan  legsins,  sem  kallast  legslímhúð,  byrjar  að  vaxa  fyrir  utan  legið.Þekur  venjulega
eggjastokka, þarma og önnur líffæri og vefi í mjaðmagrindinni.Rétt eins oglegslímhúð bregst við
á blæðingum, svo og tilfærsla legslímhúðin utan legsins.Það þykknar, brotnar niður og blæðir
með hverjum tíðahring.Hinn tilfærði vefur getur ekki farið út úr líkamanum og verður fastur.Sem
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aftur veldur því að vefurinn í kring verður pirraður og bólginn og þróast að lokum í örvef og
samloðun (óeðlilegur vefur sem bindur líffæri saman).

Þetta  veldur  hræðilegum  aukaverkunum.Verkir  Kb  stöðug  dagleg  ógleði.Dysmenorrhea,
sársaukafullar  tíðir,  sem geta varað í  heilan hring venjulega.Mikil  blæðing, ófrjósemi, þreyta,
ógleði, hægðatregða o.fl.Nútíma læknishjálp fyrir leghimnubólgu er aðallega hormón og þung
verkjalyf.Það  fer  eftir  alvarleika  þínum  og  meðferðaráætlunum,  besta  ráðlagða  og
árangursríkasta meðferðin er að fara í legnám.

Ég er bara 21.Ég glími stöðugt við daglegan sársauka og von um framtíðarfjölskyldu og góða
heilsu.Þetta  hefur  svo  neikvæð  áhrif  á  daglegt  líf  að  ég  get  varla  farið  fram  úr  rúminu
stundum.Ég hef prófað hormóna og fullt  af  lyfjum sem gera mig mjög veika.Hingað til  hefur
ekkert virkað...þar til fyrir um mánuði síðan.Eigandinn og skaparinn eða MOTH (lyf jurtarinnar)
kynnti mér þetta frábæra lyf sem kallast „olíupilla“. Samhliða því að breyta mataræði mínu hef
ég séð miklar framfarir í síðasta mánuði.Ég er búin að fá fulla 8 tíma af svefni, sem er tabú fyrir
mig!Ég hef séð gríðarlega verulega minnkun á verkjum, litla sem enga í raun.Ógleðin mín er
alveg horfin núna og ólíkt  verkjalyfjum sem ég fékk frá læknum mínum, get  ég nú melt  og
borðað án vandræða. Ég get með sanni sagt að mér hefur ekki liðið svona vel síðan ég var 15
ára!”

„Ég vil  frekar bara deyja af  náttúrulegum orsökum en að einhver risti  mig upp á stálborð á
sjúkrahúsi.Skurðlæknar eru ekki alltaf með 100% árangur, Margie vinkona mín dó eftir legnám,
henni blæddi út á skurðarborðinu.“ DeYoung

„Tók  um  gallsteina  systra  minna.Um  leið  og  hún  byrjaði  að  taka  olíuna  hætti  hún  að  fá
hræðilegu köstin.Hefur aldrei farið í aðra og hætti við aðgerðina!!!!Heilsan mín hefur líka náð
180. Kelly

„Fyrir  19  mánuðum  eftir  að  ég  fékk  fjarlægt  krabbameinsæxli  í  ristlinum,  hringdi
Krabbameinsdeildin á útskriftardaginn.Lyfja- og geislun áætlað að hefjast í næstu viku - staðlaða
siðareglur  sögðu  þeir.Skítkast  sagði  ég!!!Kannabisolía  verður  mín  útgáfa  af  hefðbundnum
siðareglum.Eins árs skoðun í síðasta mánuði.BLÓÐ ER HREINT - Niðurstöður tölvusneiðmynda
sem skurðlæknirinn minn ákveður, Tilvitnun, Gerry - ristillinn þinn er flekklaus.“ Gerry

„Halló JB, ég er með læknisfræðilega neyðarspurningu.Pabbi minn hefur dottið, lent í höfðinu og
fengið blóðtappa í ytri himnu heilans, reyndar ekki í heilanum.Hann hefur verið útskrifaður af
sjúkrahúsi  og  hætt  verkjalyfjum þar  sem þau  vinna  ekki  við  höfuðverkinn.Læknar  vona  að
blóðtappinn  minnki  þegar  fram líða  stundir,  annars  reyna þeir  að  gera  aðgerð...Hann  tekur
Coversyl 2,5mg fyrir blóðþrýsting, Flomackstra fyrir stækkun blöðruhálskirtils, og er einnig með
það ástand að blóð skortir blóðflögur sem veldur Gammophacy af ákveðinni þýðingu.Hann er 80
ára og hefur aldrei prófað RSO.Ég á nokkrar þó þær hafi staðið í íláti í ísskápnum í eitt ár...Hefur
þú reynslu af því að draga úr þessari tegund blóðtappa?Væri einhver ávinningur af staðbundinni
notkun á höfuðið á verkjasvæðinu eða væri inntaka best?Ég mun örugglega kaupa rafbókina
þína í dag en allar sérstakar einkaráðleggingar væru vel þegnar...Ég mun líklega blanda RSO
við kókosolíu, eða ólífuolíu sem hann gæti kosið þar sem hann er ítalskur, til inntöku og/eða
staðbundinnar notkunar.Ég býst við að það helsta sem ég vil vita er -- er einhver möguleiki á
skaðlegum áhrifum á blóðtappa af inntöku RSO?Það er fullt  af  dóti um að minnka æxli alls
staðar en ég finn ekki eitt einasta atriði um blóðtappa í ytri himnu heilans???!!!Pls hjálp.” Ross

-- Hæ Ross, hér er rafbókin fyrir þig.Olían mun hjálpa við blóðtappa líka, auðvelt.Hann hefði átt
að fá kannabis í kerfið sitt strax eftir fallið.Og nú því fyrr sem þú getur fengið hann á þaðþví
meiri líkur eru á árangri.Ég myndi skera lyfin í tvennt þegar þú byrjar hann á olíunni til að forðast
óæskilegar aukaverkanir og þá, eins og þú segir, innvortis og staðbundið.Stíll með olíunni myndi
virka frábærlega - spár eru frábærar fyrir lungna- og heilasjúkdóma. JB
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„Ég blandaði um það bil hálfa eyri við 60 ml ólífuolíu (veit ekki hversu góð gæði það var sem ég
gerði).Fór þangað, hann leit út eins og dauðinn hitnaði yfir (hann myndi bara leyfa mér að bera
það staðbundið á höfuðið á sér).Ég prófaði 0,5ml í pípu og ég er enn að virka, en ég er létt.Ég
smurði  að  minnsta  kosti  tvöfalt  það á  höfuðið  á  honum.Eftir  hálftíma komst  hann  að  þeirri
niðurstöðu  að  þetta  hefði  allt  farið  inn  og  þurrkaði  sér  um  höfuðið  með  handklæði....Við
borðuðum reyktan lax sem ég hafði komið með, svo fór ég út í brauð og mjólk og kom aftur til að
heyra hann kvaka í síma með hinum börnunum sínum, sem greinilega voru ánægð með að
heyra hann aftur til síns heima.Yadayada, takk fyrir vinnuna krakkar!...Ross

„Ég  er  4x  krabbameinssjúklingur  sem  lifði  síðast  af  var  árásargjarnt  ífarandi  stig  4
brjóstakrabbameins  svo  ég  fór  í  tvöfalda  brjóstnám  í  febrúar  2014.  Ég  hef  hætt  við
krabbameinslyf og geislun að þessu sinni og notaði THC og CBS olíur til að lækna sjálfa mig.
Ég hef  verið  í  sjúkdómshléi  núna í  2 ár  núna.  Já elskan það virkar.  Ef  þú hefur einhverjar
spurningar sendu mér PM. Ég held að ég geti hjálpað þér. Ég hef farið í gegnum geisla- og
lyfjameðferðir 3x áður og í þetta skiptið neitaði ég því og notaði aðrar aðferðir. Í þetta skiptið hef
ég haft bestu lífsgæði. Ekki veikur og ógleði allan tímann. Verkjastiginu mínu er stjórnað með
THC og CBD olíum og þykkni. Ekki lyf að þessu sinni. Engin ópíóíða. Guði sé lof." Tina

„Ég  hitti  heiðursmann  fyrir  nokkru  síðan,  hann  sagði  mér  að  hann  væri  framkvæmdastjóri
sérstakra verkefna og starfaði fyrir ríkisstjórnina snemma á áttunda áratugnum.Hann sagði mér
að þeir lærðu á læknishampi olíu á þeim tíma og þeir slepptu því.AF HVERJU?Því það virkaði!!
Já, hann sagði „völdin sem eru vita að það eru engir peningar í því að lifa, aðeins að deyja. Eins
og við vitum öll, hafa stjórnmálamenn í okkar landi og í Bandaríkjunum fjárfestingar í lyfjastofum
og lyfjafyrirtækjum.Jæja, eftir langar umræður sagði hann mér líka að hann og allt liðið hans hafi
verið  á læknishampi  olíu  síðan þá og þessi  ágæti  heiðursmaður  lítur  út  fyrir  að  vera  mjög
snemma á sextugsaldri, hann er í rauninni á sjötugsaldri og lítur vel út !!Aðrir liðsmenn hans eru
enn allir á lífi líka, nú er umhugsunarefni!!Og hey, vissirðu líka að elsta núlifandi manneskjan á
plánetunni okkar er 131 árs gömul, hefur verið á læknishampi olíu allt sitt líf og fer enn og vinnur
á bænum sínum daglega... Við erum að svíkjast af fólkinu sem við eigum að treysta! !“ Brian

PMS, tíðahvörf
„Þetta er eitt sem hampi og hampi olía sérstaklega er sú besta sem til er, að undanskildum.Þú
munt einfaldlega ekki finna neitt sem gæti eða myndi hjálpa betur en hampi.Það mun hjálpa til
við að endurheimta hormónajafnvægi og taka brúnina af árásargirni,  skapsveiflum osfrv.Það
mun einnig hjálpa til við að létta fyrirtíðaverki og krampa, óþægilegar tilfinningar, kvíða osfrv.

Ef  ég  sæi  konu  byrja  að  haga  sér  undarlega  vegna  PMS-tengts  hormónaójafnvægis  í
líkamanum, myndi ég gefa henni hampi strax á öllum sviðum eða formum sem til eru.Ég sé ekki
ástæðu fyrir því að einhver ætti að þjást að óþörfu.Svo ekki sé minnst á að þegar maður þjáist
þjást allir í kringum hann þar af leiðandi, eins og allir sem hafa þurft að takast á við konu fyrir
tíðablæðingar geta staðfest.Ég myndi láta hana borða olíuna, nota hana í stæl og ég myndi ekki
vanrækja staðbundna notkun á maga hennar og bak.Hún mun líka við það vegna þess að það
mun fjarlægja sársaukann og bæta húðina á þeim hlutum.Ég myndi líka reykja olíu með henni
svo að hún vissi að hún er „ekki ein“ og að einhverjum sé sama.Með hampi þurfa tíðir ekki að
vera pirrandi og óþægileg reynsla fyrir alla sem taka þátt.JB”

„Kannabisolía er mitt tíðahvörf og fyrirbyggjandi lyf við eggjastokkakrabbameini sem tók móður
mína árið 1985.Ef ég hefði aðeins vitað um olíuna hefði mamma séð migþroskast og eignast
börn!Það læknaði  tíðahvörfseinkenni  mín.Vinnur  innan 48 klukkustunda!Ég get  lifað aftur!Ég
deili þessum upplýsingum alls staðar sem ég get.Lækningin þarf að vera tiltæk fyrir alla að nota!
Þakka þér Rick fyrir að dreifa fréttunum og gera fólk heilbrigt!“ Shelagh
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„Ég er búin að missa 50 kíló vegna þess að það vinnur úr hormónunum mínum -- ég finn það
strax -- ekki lengur hitakóf sem halda áfram allan daginn og nóttina.Þegar ég veiktist 37 ára var
mér líka hent strax í tíðahvörf og sjúkdómurinn klúðrar hverju hormóni.Ég er trúaður þar sem ég
þyngdist um 100 pund síðan ég veiktist og með örlítilli notkun hef ég misst 50. Jóhanna

„Ég hef fylgst með síðu Ricks í talsverðan tíma og vegna upplýsinganna sem ég aflaði mér þar
er astminn minn og MJÖG ALVÖR nætursviti og hitakóf vegna mjög erfiðrar tíðahvörfs nú ekki
fyrir hendi.Haltu áfram því góða starfi." Lize

„Ég  er  með  krabbamein  og  kæfisvefn.Ég  fæ  ekki  bara  ótrúlegan  svefn,  ég  vakna  ekki  af
hitakófum.Það er blessun." Stephanie

„Hefur einhver annar greint frá því að olían sé mjög góð til að létta tíðahvörf?Heitakófin mín og
nætursvitinn hurfu næstum alveg þegar ég var að taka olíuna.“ tálkn

Q.Fjandinn hafi það, JB...hún stóð sig frábærlega, ÞANGAÐ til and-estrógen skotanna.Þeir gera
hana  dauðaveika.
A.Komdu  á  óvart,  Valerie.„Vertu  í  burtu  frá  læknum“  er  regla  leiksins  í  augnablikinu,  því
miður.Við segjum það ekki af ánægju, það er staðreynd.Sjúklingarnir standa sig venjulega vel á
olíunni þar til læknisfræðingar grípa inn í og klúðra henni með óþarfa mjög óhefðbundnum og
tilraunakenndum efnalyfjum.Þannig að þar til læknar læra hvernig á að nota þetta lyf á réttan
hátt  er  í  raun  öruggast  að  halda  sig  frá  þeim  (ef  aðstæður  leyfa,  auðvitað).Hún  þarf  ekki
sprauturnar, hún þarf að innbyrða eins mikla olíu og hún getur eins fljótt og hún getur til að vinna
úr tjóni frá fyrri læknismeðferðum og til að ná stjórn á ástandi sínu.Ef olían hjálpar ekki er mjög
ólíklegt að eitthvað annað myndi gera það.JB

Reglugerð um líkamsþyngd
„Kannabisolía stjórnar líkamsþyngdinni og mun örugglega koma þér í heilbrigða þyngd!Það gerir
það líka að verkum að þú þráir ekki eins mikið ruslfæði.Það er sannarlega ótrúlegt lyf.Þetta er
eina ALVÖRU þyngdartapslyfið sem til er." Rick

„Ég er líka að léttast --- ég þarf að fara að kaupa belti.:) Ég steig á vigtina og er núna 139# -- ég
hef ekki séð þessa þyngd síðan í menntaskóla.Ég er undrandi og halda áfram að láta fólk segja
mér hversu áberandi þyngdartapið er, það líður frábærlega.Ég hef líka varla matarlyst og það er
svolítið  skrítið  þegar  ég  finn  fyrir  löngun  til  að  gefa  eitthvað  feitt  sælgæti  sem  ég  myndi
venjulega aldrei sleppa áður.Skrítið.Ég hafði áhyggjur af því í nanósekúndu að ég væri að taka
of mikið af olíu eða eitthvað, en áttaði mig fljótt á því að líkaminn er að gróa...frá því sem á ekki
að  berast  þangað  og  því  meira  sem  ég  breyti  mataræði  mínu  í  lífrænt  því  hollara  verður
það.Engin megrun, engin óhófleg hreyfing, bara hestaferðir, garðyrkja og að vera mamma.Ég
held að það sé eðlileg aukaverkun RSO.:)” Heather

„Ég hef verið á olíunni í 2 mánuði og ég er líka að taka eftir þyngdartapi...algjörlega laus við
lyfseðilsskyld lyf...Hætti að nota blóðþrýstingstöflurnar...tók bara blóðþrýstinginn (engar pillur í 2
mánuði síðan ég tók olíu)...niðurstöður 124/80 sitjandi púls 79...GUÐ MINN GÓÐUR...þetta er
bara æðislegt!!!Blóðrannsókn á að gera bráðlega og þá mun ég tilkynna FULLKOMNA tölurnar
sem ALLIR geta séð... Þakka þér RS, GRÆNI engillinn minn.“ Suzanne

„Vel gert Suzanne!!Ég hef borðað kannabis daglega í meira en ár núna og það var aldrei svona
auðvelt  að  viðhalda  þyngd  minni  í  menntaskóla  á  hernaðarferli  mínum  þegar  ég  var  á
lyfseðilsskyldum lyfjum!Elska hversu miklu auðveldara það er með kannabis líka!!!“ Tammy

„Ég tek eftir því að eftir að ég reyki olíu lækkar blóðsykurinn mjög hratt.Og ég reyki meira af olíu
en brum og ég er búin að missa þyngd og meltingarkerfið hefur virkilega róast.“ Michelle
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„Ég  hef  verið  á  olíunni  í  nokkurn  tíma  núna.Það  virkar  í  raun  við  að  halda  blóðsykrinum
eðlilegum, en ég á við vandamál að stríða.Nýi verkjameðferðarlæknirinn minn tók þvag og kom
jákvætt.Ég hef sagt henni að ég nota það svo ég þurfi ekki að fara á insúlín.Hún sagði að ef ég
héldi áfram að prófa jákvætt myndi hún hætta við önnur verkjalyf.Ég er búin að missa 40 kíló
núna og blóðsykurinn minn er eðlilegur núna og mér líður vel.Ef þau hætta lyfjunum mínum
þyngist ég aftur vegna þess að bakið og hnén eru að hrörna og ég get ekki æft.Ég bý í Oregon
núna þar sem auðveldara er að fá olíu vegna lyfjabúðanna.Ég veit ekki hvað ég á að segja
lækninum mínum.Ég hef verið á undan með þeim.The VA neitar lyfjunum mínum og vill ekki
takast á við okkur sem erum í raunverulegum hrörnandi sársauka allan tímann.Þvílíkt klúður."
Michelle

„Kírópraktorinn minn er að heyra í  mér um RSO núna.Nú þegar ég hafði  misst 65 kíló á 5
mánuðum án hreyfingar, hættu að skjóta mig upp með insúlíni, fæ nú 1/2 magn af pillunum
mínum.Bráðum að sleppa þeim líka.Hjarta hans opnaði þegar ég sagði honum frá Rick og sögu
hans.Hann bað um aðra sjúklinga sína, þann kæra mann sem hann er, ég minnti hann á að ég
hefði nefnt RSO við hann, fyrir hann!lol honum líkaði þetta, svo ty ty ty, haltu áfram, við öll!“
Dave

„Ég hef borðað kannabisolíu með þyngdartap að markmiði, auk þess að fylgjast með mataræði
mínu og reglulegri hreyfingu.Hingað til á 8 vikum hef ég misst 8 kg.er það áhrifamikið?Ég er ekki
viss ennþá,  en ég læt  þig vita.Ég hef  skuldbundið  mig til  að gera það á hverjum degi  í  6
mánuði.Ég  hef  tekið  eftir  því  að ég er  varla  svangur  og ég hef  enga löngun  (nema í  gott
súkkulaði) í sælgæti og þegar ég borða eitthvað sætt get ég bara borðað lítið magn.Takk fyrir að
birta þetta.Mér þætti gaman að sjá hvort aðrir græði á olíunni með þessum hætti?“ Robin

„Sæll JB.Vona að þessi skilaboð finnist að þér gangi vel.Ég hélt bara að ég myndi deila reynslu
minni af kannabisolíu sem daglegu viðbót.Áður en ég komst að ávinningi kannabisolíu og hvað
hún getur gert fyrir mannslíkamann í gegnum Rick Simpson og sjálfan þig hafði ég verið að
upplifa nokkur komandi læknisfræðileg vandamál til að passa við þau sem ég hef nú þegar.

Ég þjáist af langvarandi sársauka vegna alvarlegs OA vegna skógarhöggsslyss sem eyðilagði
hægra hnéð á mér.Vegna þessara meiðsla gat ég ekki lengur unnið í fullu starfi.Ég þjáist líka af
OA í hægri öxl, handlegg og hendi frá brjóstfléttu til hægri öxl sem olli lömun á hægri handlegg í
eitt  ár.Ég  var  að  finna  fyrir  náladofi  í  fingurgómum  auk  bólgu  og  bólgu  í  báðum
fótleggjum.Læknirinn minn hafði varað mig við 6 mánuðum fyrir náladofa í fingrunum að ef ég
breytti ekki um lífsstíl væri ég á leiðinni til að verða sykursýki.

Á þeim tíma vó ég 260 pund.Ég missti líka lyktar- og bragðskyn.Þetta voru allt merki um að
verða sykursýki.Læknirinn  sagði  eftir  blóðsykurmælingu að af  1-10 væri  ég á  góðri  leið  @
6,5.Ég byrjaði að taka olíuna fyrir um 6 mánuðum síðan.Hrísgrjónakjarni á morgnana og aftur
fyrir svefn.Ég er núna 203 lbs, engin náladofi í fingurgómunum, lyktarskynið er komið aftur og ég
get smakkað hlutina aftur.Bólgan og bólgan í neðri fótum og fótum eru horfin, sem og verkir frá
OA.Þakka þér kærlega fyrir að dreifa sannleikanum um þessa græðandi plöntu með restinni af
mannkyninu.Þú og Rick ert sönn guðsgjöf til okkar í neyð.

Ó!Dóttir  mín gerir  það sem er þekkt á heimilinu okkar sem olíukúlur (skammtur rúllað í lítið
brauð)  við  urðum  uppiskroppa  með  olíukúlur.Ég  var  of  löt  til  að  búa  til  minn  eigin  og
heimskulega hætti ég að taka skammtinn minn í um viku.Ég fór aftur upp í 217 pund.Þegar ég
byrjaði aftur að taka olíuna fór þyngd mín aftur niður í 203lbs og heldur áfram að lækka.Hæð
mín er 5'8" svo ég mun fljótlega vita hvort það færir mig aftur í 175 punda þyngd mína fyrir
hjónaband.Ég  er  svo  spenntur.Lexía  lærð.Aldrei  hætta  að  taka  olíuna.Lífið  er  gott!Margar
þakkir." Ron

„Sonur minn notar Simpson olíu fyrir Crohns en ég heyri að það getur hjálpað til við að léttast.Ef
svo  er  hvernig?"  Krystal
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-- Já, það getur það, borðaðu olíuna og þú munt léttast ef þú ert of þung og fitnar þegar þú ert
undirþyngd.Ekki spyrja mig hvers vegna,  ekki  spyrja mig hvernig það er hægt,  ég veit  ekki
svarið.Það einfaldlega gerist.Ég léttist sjálfur um 50 kíló á olíunni og trúðu mér að ég reyndi mitt
besta til að afsanna Rick.En mér mistókst og olían stækkaði líka vöðvana.Það var skrítið og
erfitt að trúa því, ég viðurkenni það.En mér er alveg sama um að ég hafi misst alla þessa þyngd
án svitadropa og án hreyfingar.Reyndar var þetta mjög ánægjulegt og mér var sama um góðan
svefn sem kom sem eina athyglisverða aukaverkunin af notkun olíunnar.JB

„Hæ Rick, ég vildi virkilega þakka þér fyrir að bjarga lífi mínu.Ég er 17 frá Delhi, Indlandi.Ég var
virkilega of þung.Og síðan í maí síðastliðnum þegar ég byrjaði að neyta RSO, hef ég misst 40
kg (88 pund) á 10 mánuðum.Bróðir minn léttist líka um 23 kg og mamma léttist um 15 kg síðan
og það er vegna þess að ég borða miklu meiri olíu en þau þar sem ég verð alls ekki há af henni
þó ég neyti gramms.

Þannig að því  meira og hraðar sem þú borðar olíuna,  því hraðar og betri  árangurinn.Ég vil
virkilega að allir viti að það getur læknað einn stærsta sjúkdóm í heiminum, offitu.

Þakkir til JB fyrir að veita okkur upplýsingarnar í hvert skipti sem þess var krafist.Þið eruð báðar
hetjurnar mínar og ég get ekki þakkað ykkur nóg.“ Shobhit og Shashank

Kvíði, Paranoia

„Dæmi um hvernig heiðarleg en afvegaleid ráð geta skaðað: Einhver kvartaði yfir hámarkinu og
var sagt að taka CITICOLINE. Það er allt í lagi nema CITICOLINE er blóðþynnandi og sá sem
ráðleggingin var gefin var sá sem þoldi ekki blóðþynningarlyf. Sá sem gaf ráðin meinti vel en gaf
ekki upp þessar mikilvægu upplýsingar. Ég veit að það er fullt af velviljaðri manneskju sem vill
hjálpa, en VINSAMLEGAST VERÐAÐ VARLEGA að gefa upplýsingar sem geta haft áhrif á líf og
dauða.  Við  the  vegur,  auðvelda  leiðin  til  að  draga  úr  hámarkinu  er  að  skella  nokkrum
piparkornum í munninn ... öruggt, ódýrt og áhrifaríkt.“ Gary

„Frábært að vita um cítólín þar sem ég tek líka warfarín. Rétt eins og túrmerik, sem einnig þynnir
blóðið þitt.“ Randy

„Cítókólín  veldur/hjálpar  meinvarpafrumum  að  þróa  eigin  blóðflæði.  Ekki  svo  gott  fyrir
krabbamein." Jim

„Í gær fékk ég konu að byrja á lyfinu.Þetta er skýrsla hennar frá fyrsta degi.Einfaldlega ótrúlegt!
Hér er skýrsla mín fyrsta daginn:

Vaknaði með exem á vörinni í gærmorgun og setti smá olíu á hana.Stungan hætti á um það bil
10  mínútum.Sársauki  var  horfinn  á  30  mínútum.Bólga  minnkaði  á  nokkrum
klukkustundum.Blöðrur á vörinni eru um það bil hálf horfnar í dag – það tekur venjulega 2 vikur
fyrir þær að jafna sig.Anda að mér gufunum frá olíunni á vörina mína.Tók eftir því að sársauki
sem hefur verið í hægri sinus í nokkrar vikur hefur hætt.Og nefið á mér hætti að renna.Hef bara
hnerrað einu sinni síðan í gær.Tók eftir að þreyta mín var ekki eins djúp og venjulega.Tók eftir
því að mér fannst ég slaka á og að kvíðakanturinn var horfinn.

Tók eftir minnkandi líkamsverkjum á kvöldin - venjulega er ég með svo mikla verki á kvöldin að
ég get  ekki  setið  kyrr  (verkir  í  ökkla  og vöðva,  hné/öxl/olnbogi/úlnliði/þumlaverkir  minnkuðu
verulega).Einnig fæ ég mjög léttan ljóma með hverjum skammti.Á ekki í erfiðleikum með að
vinna eða einbeita mér og myndi ekki hika við að keyra.Ég er mjög skýr þó ég hafi gleymt að
taka Citicoline í morgun.Ég er að setja sem svarar um hálfu olíukorni á Craisen og tek það
þannig.“

„Ég byrjaði á kannabisolíu í desember 2012 sem almennt tonic.Ég þjáðist af tegund 2sykursýki
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á þeim tíma.Blóðsykurinn minn var í 300 þar sem 100 er eðlilegt.Ég var sett á Metformin sem
gerði mig veik í hvert skipti sem ég tók það.Ég bað um að fá að skipta yfir í annað sykursýkislyf
og var tekin af Metformin og sett á Januvia.Blóðsykurinn minn á lyfjum einum og sér lækkaði
þokkalega.Tölurnar mínar voru yfir 100 mest allan daginn.Þegar ég bætti olíunni við meðferðina
mína komu tölurnar mínar aftur  í  aðeins yfir  venjulegum hætti.Þá kom í ljós að Januvia olli
krabbameini í brisi.Ég vildi hætta þessu lyfi og bað lækninn minn að fara aftur á Metformin.Hann
samþykkti það.Auðvitað á Metformin, ég var veik í hvert skipti sem ég tók það.

Að venjast olíunni var töluverð þrautaganga fyrir mig.Ég hataði hárið sem marijúana gaf mér.Ég
hafði ekki notað marijúana í meira en 35 ár áður en ég notaði olíu.Ég byrjaði olíuna með dropa á
stærð við pinnahaus og jafnvel það var of mikið.Ég byrjaði að taka Citicoline til  að draga úr
olíunni eftir tillögu Corrie Yelland.Það virkaði vel og ég var á þeirri braut í rúmt ár.Í maí 2013 var
ég flýtt í bráðaaðgerð vegna gallblöðru.Ég var á spítalanum í 5 daga án olíu.Það kom í ljós á
þeim tíma að magnesíum var lítið.Þeir tóku mig á magnesíumuppbót á spítalanum.Þegar ég
kom  heim  byrjaði  ég  aftur  á  olíunni.Mér  til  undrunar,  eftir  að  hafa  verið  á
magnesíumuppbótunum í  viku,  upplifði  ég  mjög  skemmtilega  hámark  af  olíunni.Þetta  hefur
haldið áfram að vera mín reynsla.Ég gat hætt að nota Citicoline til að lina hámarkið.Ég gat þá
aukið skammtinn minn af olíu í 1 korn á dag.Ég byrjaði að vera með mjög lágan blóðsykur.Ég
fjarlægði Metformin úr daglegu meðferðinni.

Síðan  ég  jók  skammtinn  af  olíu  í  1  hrísgrjónastærð  á  dag  eru  sykrurnar  mínar  alveg
eðlilegar.A1c minn er kominn niður í 6,1 úr 7,2 fyrir ári og 1/2 síðan.Læknirinn minner undrandi
eins og lyfjafræðingurinn minn.Ég get ekki deilt ástæðunni fyrir velgengni minni með þeim þar
sem ég bý í ríki þar sem olía er ólögleg.Athyglisverð hliðarskýring við þessa sögu er að þegar
ég flýtti mér inn í aðgerð bað ég um að fá að tala við svæfingalækninn einslega.Ég var hræddur
um að olían myndi koma í veg fyrir að ég gæti farið í örugga aðgerð.Svæfingalæknirinn var
alveg sama um að ég væri  á olíunni  og sagði að ef  eitthvað væri að það myndi auðvelda
aðgerðina mína því æðar mínar myndu víkka út og öndun yrði auðveldari á meðan ég væri
undir.Í gegnum allt þetta hefur Aamann verið mér við hlið.Hann hefur ekki alltaf svörin sem ég
þarf en hefur bent mér á að spyrja og treysta líkama mínum og innsæi.Það er ekki auðvelt fyrir
mig en við erum loksins komin á stað þar sem sykursýki af tegund 2 hefur verið meðhöndlað
með góðum árangri með bara olíu.Nú er maí 2014.Með kveðju, Alice”

„Fokk, ég baða mig meira að segja í kannabisolíu með öðrum olíum.Hverjum hefði dottið í hug
að bað hjálpi við verkjum og kvíða.Lol.” Tonya

„Ég hef tekið það í 13 daga núna og þunglyndið mitt hefur horfið ekki lengur taugaverkir, ég hef
þróað  eðlilegan  svefnhring  og  hef  enga  reiði,  þunglyndi,  kvíða  eða  fundið  fyrir  áhrifum
áfallastreituröskunnar  frá  Írak.Tilgangurinn  er  vegna  götin  í  lungunum  frá  fosfórgufum  frá
sprengingu í Írak og innöndun eitraðra agna og einnig krabbameins frá tæma úraninu sem ég
varð fyrir.Þremur árum eftir Írak byrjaði ég að fá grunnfrumukrabbamein." Jeremía

"Þakka þér fyrir!Ég hef búið til nokkrar lotur af olíu með vinum og sprautað út til annarra vina.Ég
finn gífurlega muninn!Áfallastreituröskun mín minnkar, sársauki minnkar og liðum mínum líður
eins og þeir hafi fengið sprautu af WD-40.Þegar kvíðinn skellur á reyki ég smá af olíunni og hún
er farin.Annars hef ég verið að skammta þrisvar á dag í um þrjár vikur.Ég hef gengið meira á
þessum þremur vikum en undanfarin þrjú ár!Ást mín og aðdáun til ykkar allra hjá Phoenix Tears!
Til þín, herra Simpson, þakklæti fyrir restina af lífi mínu.Ég veit að ég get nú notið þess í stað
þess að liggja í sjúkrarúmi.“ Fred

„Sársauki  minnkar  og  liðum  mínum líður  eins  og  þeir  hafi  fengið  sprautu  af  WD-40?Virgin
kókosolía er öruggari“ Hunter

„Ég nota lífræna jómfrúar kókosolíu til að skera RSO með.Það gerir ráð fyrir betri frásogshraða
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auk þess að halda olíunni frá því að festast við allt, þar með talið tennur.Ég nota það líka til að
draga eiturefni með því að strjúka matskeið um munninn í 20 mínútur og spýta í ruslið. Fred

„Ég var á þeim tímapunkti lífs míns þar sem heilsan var hræðileg og ég var með mikla verki.Ég
var í sjálfsvígshugsun vegna þess að lífið var svo niðurdrepandi.Svo rakst ég á „Hlaupa frá
lækna.”  Allt  frá  því  að  líf  mitt  hefur  batnað  mikið  af  því  að  nota  upplýsingarnar  sem  ég
lærði.Heilsan mín er frábær núna og ég er miklu bjartsýnni vegna þess að ég veit að kannabis
mun vernda líkama minn fyrir  skaða.Ég hef ekki haft  neinar sjálfsvígshugsanir síðan og lífið
verður  betra  og  betra  eftir  því  sem  ég  læri  meira  um  mismunandi  lækningaeiginleika
kannabisolíu.“ Pétur

„Óraunverulegt hvernig kvíða mínum er stjórnað...Ég var krónískur... Líður eðlilega, ef eðlilegt er
hamingjusamt og miklu meira líf... Þakka þér, Rick. Vinur

Þunglyndi

„Ég er með áfallastreituröskun og kannabis hjálpar mér að slaka á, borða, sofa, einbeita mér,
einbeita mér.Ég er EKKI klínískt þunglynd lengur...osfrv...Ég notaði þunglyndislyf, geðlyf, geðlyf,
svefnlyf...sem ég er ekki að lemja þá...Mér líkar bara ekki við aukaverkanirnar...og ég þarf þá
ekki lengur vegna kannabis...Ég bið virkilega að fólk myndi fræða sig um plöntuna sem Guð
hefur gefið, kannabis... af þeim fjölmörgu notkun og lækningakraftaverkum sem það hefur...bara
að segja...“ Ale

„Þetta  er  sannarlega  ótrúlegt  lyf.Ég  setti  skammtinn  minn  í  hylki  til  að  kyngja.Hjálpar  við
sársauka og áfallastreituröskun einkenni.Ég þekki  alveg nokkra sjúklinga sem njóta góðs af
þessu líka, vegna krampa, Crohns, fráhvarfseinkenna o.s.frv.Sumir afgreiðsluaðilar bera það.“
Von

„Ég get ekki talað fyrir aðra en fyrir mig er það að meðhöndla einkenni geðhvarfasýki, seinvirka
hreyfitruflun, seinvirka vöðvaspennu, alvarlegt þunglyndi, langvarandi verki, áfallastreituröskun,
sorg og kvíða.Ég er eitur (lyfja)laus síðan í september og er að jafna mig og líður vel.Þetta er
kraftaverkalækningin.Hundurinn minn er næstum krabbameinslaus við olíuna og útvortis efnin
líka.Þessi planta var búin til  af  Guði til  að bjarga umhverfinu,  lífi  og hagkerfinu.Það þarf  að
upplýsa samfélagið." Kathy

„Ég vil bara þakka þér, Rick. Ég þjáðist öll 50 árin af þunglyndi, ég hef verið á olíunni í 8 daga
núna og líður eins og ég hafi fæðst aftur. Þakka þér kærlega!" Sue

MS (multiple sclerosis)
„Bara hröð uppfærsla,  Jindrich...Eiginkona [59]  er  að nota einn skammt af  olíu  hrísgrjónum
kornastærð á dag til að aðstoða svefn og almenna heilsu, og hefur misst þyngd þar til hún var
orðin 30 pund lægri.Hún hefur frábæra reynslu af því að nota olíuna, eins og ég.Tapið á bæði
stærðfræðikunnáttu og kenningahugleiðingum með MS hefur snúist við í mörgum tilfellum og ég
er aftur að gera meiriháttar stærðfræði í hausnum á mér eins og þegar ég var yngri.Við höfum
bæði stefnt að og náð stórum markmiðum í lífinu á þessu fyrsta ári í notkun.Þökk sé Rick og
þér, vinur minn.Ó, og Betty, Golden Retriever gengur enn betur en nokkru sinni fyrr, heilbrigður,
og dýralæknarnir eru enn í algjörri afneitun.“ Mark

„Góður vinur minn, eldri með MS notar marijúana til að lina MS hennar.Hún sver við það." Ron

„Eldri vinur minn í vinnunni sagði mér frá því að eiginkona hans væri með MS og hversu slæmt
það væri.Hann gat varla snert hana og hún var alltaf með sársauka.Ég sagði honum frá olíunni
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því ekkert annað virkaði sem þeir höfðu prófað.Þeir reyndu það og það virkar!Henni líður miklu
betur og hún getur þaðfinn reyndar fyrir fótunum á henni (hún gat það ekki áður) hún getur nú
sagt hvort  gólfið sé heitt  eða ekki og þeir eru ofboðnir.Hey mun halda áfram að kaupa olíu
ólöglega þar til hún verður lögleidd því hún virkar.Ekkert annað læknar MS, þeir voru næstum
því búnir að gefast upp...Kannabisolía hefur gefið þeim nýja sýn á lífið og mikla von um framtíð
þeirra saman.Ég mun halda áfram að dreifa fréttinni um þetta læknaundur!Takk Rick, ég hefði
ekki gefið neinum þessar upplýsingar ef ekki væri fyrir Phoenix Tears. (frá Ontario)

„Góðan daginn Rick, ég hef fylgst með þér á Facebook.Ég hef komist að svo miklu frá þér og ég
þakka vinnusemi þína og tryggð.Ástæðan fyrir því að ég hugsaði um marijúana til lækninga var
aðeins vegna ástands míns, MS.En með rannsóknunum sem ég hef fundið fyrir ávinningi fyrir
aðra sjúkdóma, þar á meðal MS og krabbamein, hef ég ákveðið að ef ég geri ekki mitt við að
upplýsa aðra, þá er ég ekki að leggja mitt af mörkum.Ég vonast til að vera hjálpsamur talsmaður
við að sannfæra íbúa Arkansas um að kjósa já við Medical Marijuana í næstu kosningum árið
2014.Við komumst svo nálægt þessu ári.Takk aftur.Með kveðju, Nancy“

„Við höfum séð útgáfu okkar af Simpson olíu og staðbundnum helgum olíum lækna allt frá MS
sjúklingnum, psoriasis í húð, krabbameinssjúklingum og jafnvel hjálpa heilablóðfallssjúklingi að
byrja að tala mörg orð og setningar sem hún hafði ekki sagt síðan högg!Þakka þér fyrir allt sem
þú hefur gert!” -- Þakka þér fyrir, Michael, en mér finnst aldrei gaman að sjá neinn gera „sín
útgáfu“ af RSO.Vinsamlegast fylgdu leiðbeiningunum eins mikið og hægt er.Eins og alltaf gæti líf
einhvers verið í húfi og þú vilt alltaf útvega sjúklingum öflugasta form þessa lyfs, þegar mögulegt
er.JB

„Það eru alls kyns sannanir og sannanir þarna úti, rannsakaðu það.Ég þekki einhvern með MS,
hann hefur verið með það í mörg ár.Hann meðhöndlar það með olíu, hann getur gengið og
starfað eins vel og ég get.Svo þekki ég annan mann með MS, hann er að gera allt sem læknar
og nútímalækningar segja honum að gera.Og hann er í hjólastól og líkami hans er að lokast.“
Jeff

„Ég er líka með MS og hætti að taka 13 forskriftirnar mínar.108 pillur á viku og 3 sprautur...Og
ég nota bara kannabis núna. Jóhannes

„Fyrir fimm vikum fékk ég símtal frá konu fyrir austan sem er með MSHún hefur verið í hjólastól í
15 ár.Hún hefur reynt allt sem henni dettur í hug, þar á meðal hina umdeildu CCSVI meðferð,
allt  til  að sjá engan bata.Við bentum henni í rétta átt  og hún byrjaði að taka olíuna.Síðasta
símtalið hennar til mín var svona: „Hæ Corrie.Ég vil bara láta þig vita að hjólastóllinn minn er í
bílskúrnum.“ (Þannig að ég held að það sé bilað, því það eru bara 5 vikur síðan).„Ég er upp og
labba!Ég  er  trylltur.Ég  er  búin  að  losa  mig  við  Depends  og  nýkomin  heim  eftir
verslunardag.Corrie, ég hef ekki getað verslað í 3 ár.“ Á þeim tímapunkti fór hún að gráta og
sagði: „Corrie, þú hefur gefið mér líf mitt aftur. Corrie

Pilla, sígarettur og afeitrun
„Notaðu  Rick  Simpson  olíuna  ef  þú  vilt  hætta  að  reykja.Sofðu  einfaldlega  í  gegnum
fráhvarfið.Sama  siðareglur  og  sami  skammtur  og  fyrir  alla  aðra  sjúkdóma,  fylgdu  bara
leiðbeiningunum  á  síðunni  okkar.Rétt  framleitt  og  notað  RSO  virkar  einnig  fyrir  allar  aðrar
tegundir  efnablandna,  til  dæmis  á  heróíni,  kókaíni,  áfengi,  morfíni,  mjög  ávanabindandi  og
öflugum lyfjum o.fl.JB”

„Ég  vil  persónulega  þakka  þér  og  öllum  ræktendum,  dreifingaraðilum  og  pólitískum
embættismönnum fyrir að koma þessari kraftaverkaolíu til  almennings.Ég ætla að gera þetta
stutt, ég þjáist af skelfilegum krampa, ógleði og hef verið ópíatfíkill í mjög langan tíma vegna
þessara  og  annarra  yndislegra  einkenna.Ég  ákvað,  eftir  harða  baráttu  við  heilsu  mína,  að
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berjast á móti.Pillurnar hjálpuðu ekkert við sársaukann, þær áttu að koma í veg fyrir fráhvörf.Það
var í lagi að reykja lyf en ekkert kemur nálægt því sem olían gerir fyrir mig.Það er mjög erfitt fyrir
mig að skrifa þetta án þess að fyllast slíku þakklætiað ég sé ekki í gegnum tárin.

Ég barðist á móti með að verða algjörlega afeitraður með olíunni!Ég hef þurft að gera þetta
nokkrum sinnum áður og í hvert skipti versnar þetta en í þetta skiptið lenti ég varla í neinum
vandræðum.Engir  krampar  í  líkamanum,  engin  kláði  í  húð,  enginn  sviti...ekkert  af  þeirri
venjulegu martröð að losna við ópíöt.Mér finnst olían vera kraftaverk!Það hefur bjargað lífi mínu!

Síðan ég hætti með ópíötum hef ég líka breytt mataræði mínu í að mestu leyti glútenlaust.Hveiti
er vandamál en sum önnur korn eru það ekki.En stór hluti af mataræði mínu eru olíutöflurnar
mínar.Með þeim get ég tekist á við, ég get virkað, hugsað, gert allt sem ég vil gera, með miklu
meiri orku og árvekni en ég hefði gert ef ég reykti lyfið í staðinn.

Ég sagðist ætla að hafa þetta stutt, sannleikurinn er sá að ég er að íhuga að skrifa bók til lofs
um þessa kraftaverkaolíu og allt sem hún hefur gert fyrir mig.Og það er með djúpri þakklæti og
kærleika sem ég þakka þér Rick Simpson.Mahalo, Lois“

„Þar sem ég er með ofnæmi fyrir ópíötum... (minnst eitrað???) Ég skal taka kannabisið, takk.“
Heather

„Ef þú ert sérstaklega á ópíötum þarftu að gera þér grein fyrir því að það verður „samlegð“, sem
þýðir í grundvallaratriðum 1+1=3, þar sem olían sem tekin er með ópíötum mun hafa meiri áhrif
á þig en ef þú tækir bara einn. eða hitt, þeir auka áhrif hvors annars, þannig að þú þarft ekki
eins mikið verkjalyf og venjulega.Talaðu við lækninn þinn um að minnka magn lyfja sem þú
tekur, þú getur ekki bara farið í kaldan kalkún með flestar pillur án þess að meiða þig.“ Jim

„Við hjónin byrjuðum á olíunni í byrjun árs.Hann er með lungnasegarek og hefur verið greindur
með sykursýki af tegund 2.Við neytum aðeins pinnadropa tvisvar á dag, aðeins vegna þess að
það er allt sem við höfum í bili.Við the vegur var auðvelt að fylgja leiðbeiningunum og virkuðu
frábærlega.Ef ég get það þá getur hver sem er.Nafta er hægt að kaupa í Home Hdw hér í
Kanada og er merkt sem lyktarlaust málningarþynnri.Biðjið um öryggisskjölin á því.

Ég er enn ekki viss um hvort það sé að hjálpa manninum mínum eða ekki, kannski læknar ég
enn áhrifin af tölvusneiðmyndunum tveimur?Hjá mér hefur þetta skipt ótrúlega miklu máli á mjög
stuttum tíma.Laktósaóþol  mitt  var  læknað (ef  ég fer  úr  olíunni  kemur hún aftur),  en það er
örugglega horfið núna.Það hefur líka orðið áberandi breyting á ofnæmi mínu fyrir lykt.Ég hef
verið með króníska skútabólgu svo lengi sem ég man eftir mér, sýklalyf gerðu ekkert og ég gafst
upp á þeim fyrir mörgum árum.Það gleður mig að segja að kinnholurnar mínar hafa hreinsað og
ég get andað!Ég er ennþá fyrir áhrifum af lykt en ekki einu sinni nálægt því sem hún var.

Þakka þér Rick og JB fyrir að koma þessum upplýsingum til almennings og takk allir sem halda
áfram að skrifa inn og deila sögum sínum.Ég vildi að ég gæti hrópað það af húsþökum en ég
yrði líklega handtekinn ;-)) Það er svo mikill fordómar í kringum kannabis og fólk (hér í kring) vill
bara ekki hlusta.Verst, ég þekki svo marga að það gæti hjálpað.“ Clemmie

„Lisa, ég ætti líka að láta þig vita að í mörgum vitnisburðum og heimildarmyndum sem ég hef
horft á, byrjaði sumt af þessu fólki að taka olíuna fyrir einn tiltekinn sjúkdóm og endaði á því að
fá bætur og hreinsa upp aðra sjúkdóma sem þeir voru ekki einu sinni meðvitaðir um áður en þú
notar olíuna.

Segjum til dæmis að þú takir olíuna fyrir sykursýki og uppgötvar síðan eftir að þú hefur notað
olíuna að kólesterólmagnið fór aftur í eðlilegt horf, húðútbrotin eða exemið hverfa og gyllinæð
hverfa  skyndilega  ásamt  undarlegum hnút  sem þú  varst  með eða  sinus  sýking  skyndilega
hreinsast upp.Ég sé mikið af því í rannsóknum mínum.
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Einnig segja margir frá því að þeir léttast oft ef þeir eru of þungir, eða fara aftur í eðlilega þyngd,
oft án þess að reyna að borða.Og ef þú ert að safa hráu kannabis, eru niðurstöðurnar í þyngd
og heilsu enn meira áberandi.

Ég veit  að Rick Simpson stuðlar líka að plöntubundnu mataræði.Ég sé að í mörgum öðrum
rannsóknum,  fyrir  utan  það  að  nota  læknisfræðilegt  kannabis,  hefur  það  svo  marga
heilsufarslegan ávinning að skipta yfir  í  plöntubundið mataræði,  að oft  hefur þetta fólk verið
skuldbundið til lífstíðar og lofað og stuðlað að því að breyting yfir í plöntumiðað mataræði hefur
hreinlega bjargaði lífi þeirra.“ Donna

„Hæ Jindrich,  afsakið ónæðið,  en Brad leiðrétti  mig í  dag á einu atriði  sem þú gætir  viljað
leiðrétta.Það  tók  7-10  daga  að  mæla  blóðsykur  hans  fyrir  sykursýki,  ekki  bara  daginn
eftir  ...samt  er  það  merkilegt.Þetta  gefur  mér  líka  tækifæri  til  að  áframsenda  restina  af
tölvupóstinum hans, sem ég held að þú viljir líka birta á PT:

„Ég hef fengið 5 húðkrabbamein á vinstri handlegg, ég veit að þau mynduðust við að stinga
handleggnum mínum í gluggakistuna við köfun í gegnum árin.Ég hef geymt þá í olíunni allan
sólarhringinn og allir nema sá stóri er alveg horfinn.Sá stóri er varla greinanleg en ég finn samt
fyrir örlítið upphækkun svo ég geymi olíuna á honum daglega.Ég held að það verði farið í lok
vikunnar þar sem það er svo stutt.Hafðu í huga að ég hef látið frysta þessar nokkrum sinnum í
fortíðinni og þær komu alltaf aftur, í þetta skiptið er ég þess fullviss að þær geri það ekki, ef svo
er þá veit ég nákvæmlega hvað ég á að gera.Best fyrir þig og Rick, Dale.

-- Þakka þér, Dale, það er gaman að vita að þú veist nákvæmlega hvað þú átt að gera.JB

„Ég tók olíuna til  að hætta við verkjalyf  og sígarettur...Og ég er farsæll!Það er liðinn rúmur
mánuður án hvorugs!“ Randy

-- Til hamingju, Randy.Með notkun olíunnar var þetta ekki svo erfitt á endanum, var það?JB

„Sumir eru bara fáfróðir og hræddir.Vegna Rick Simpson hef ég sjálfur getað farið töluvert niður
á verkjalyfin, ég meina ég var að taka 60mg af OxyContin 3 á morgnana og 3 fyrir háttatíma og
var búin að taka þau í meira en 8 ár...Það sló í gegn!

Núna síðan ég byrjaði á olíunni tek ég bara 1 á morgnana og 1 á kvöldin!Talaðu um kraftaverk,
það er allavega eins og ég sé það!Læknarnir sögðu mér að ég myndi aldrei geta farið niður eða
hætt að taka þau.Boy gerði „Rick Simpson“ og ég sanna að læknar mínir hafa rangt fyrir sér,

Ég er að gera það og mér líður betur en ég tók þessar helvítis eiturpillur!Jafnvel þó ég væri á
svo stórum skammti af OxyContin var ég enn að finna fyrir verkjum, daginn út og daginn inn,
ekki sofandi og ekki að borða...Í dag er ég verkjalaus, sef eðlilega og borða meira!Og ég er ekki
að hætta viðleitni mína til að losna við þessar pillur, ég vona að þegar ég er búinn að vera á
olíunni í mánuð verði ég alveg hættur!Óskaðu mér góðs gengis!" Nancy

„Verið  að  hjálpa  fólki  að  losna  við  ópíöt,  alls  konar  og  fljótt...með  RSO...auk  svefnlyfja  og
annarra.Með engum afturköllum, engum krampum.Æðislegt.Einn gaur sagði að þetta væri eins
og að fara að sofa og standa upp hreinn, engin löngun í neitt.Þeim líður frábærlega, eins og að
takast  á  við  grábjörn  á  hverjum  morgni  sem  ég  hef  heyrt.Þeim  finnst  þeir  aftur  ungir  og
heilbrigðir.Við þurfum „RSO Detox Center“ til að takast á við öll þessi Detox vandamál.Friður
allir." Ron

„Halló Jindrich, olían bjargaði örugglega sprungnu eistu nágranna míns.Hann var með blóðugt
þvag í eina og hálfa viku og óbærilega verki.Læknirinn sagði að hann gæti ekki ávísað neinu
sem myndi hjálpa við svona verki og gaf honum þremur dögum áður en þeir fjarlægðu eistan ef
það hætti ekki  að blæða.RSO vann innan nokkurra klukkustunda fyrir  verkjum og innan 3-4
daga hætti hann að þvaga blóði alveg.Nú eru liðnar tvær vikur og honum líður vel.Ég er enn að
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vinna að því að hann geri vitnisburð en hann er svolítið hræddur við að gera það (orð hans…
„Þeir munu koma og taka mig í burtu ef ég geri myndband“) og hann veit ekki mikið um hið
sanna kraftur  RSO, svo hann er  svolítið  efins um að olían hafi  bjargað karlmennsku hans,
lol.Frá því sem ég varð vitni að gerði olían örugglega bragðið, en það er ekki 100% skjalfest, allt
sem ég veit er að hann var að fara að láta fjarlægja hana þegar ég sá hann fyrst og innan
nokkurra daga var  hann betri  eftir  að  hafa borðað olíuna,  notað hana staðbundið,  og sem
astóllnátthúfa, lol, en hann mun ekki viðurkenna það.Ég segi samt við hann á hverjum degi:
"Guð, ég bjargaði brjálæðinu þínu!" lol Allavega, ég vildi bara láta þig vita hvernig þetta gekk og
ef ég get fengið hann til að gera vitnisburð þá skal ég láta þig vita.“ Steve

„Okkur tókst að venja Cashy af metadoni, fentanýli, Clonapin, Versed, Ativan og Oxycodone á
innan við tveimur vikum með olíunni!Engin merki/einkenni um fráhvarf.Það virkar stórkostlega!”
Kalli

„Í ágúst 2012 byrjaði sonur minn „Pnut“ að finna fyrir flogaköstum, hrakningum, óhóflegum slefa,
að soga á hverjum degi vökva og almenna þreytu.Andleg hæfni hans minnkaði hratt beint fyrir
augum okkar.Bara árið áður hafði hann spilað fótbolta, fótbolta og var skáti.Allt í allt var hann
venjulegur lítill drengur þar til í ágúst 2012.

Farðu fram í mars 2013 og hann var loksins greindur með Niemann Pick tegund C.NPC er
banvænn sjúkdómur sem í grundvallaratriðum er geymsluvandamál leysinga.Ég lít á það sem
viðvarandi  heilaskaða.Læknarnir  gáfu  okkur  öll  flogalyf  sem  þér  dettur  í  hug,  clonazepam,
tegretol, Dilantin, lamictal, keppra, Diastat hlaup fyrir neyðarklasa o.s.frv og EKKERT virkaði.
(Allt sem það virtist gera var að gera hlutina verri með því að gefa okkur falska von.Í hvert skipti
sem það virkaði ekki myndu læknirinn hækka skammtinn.Ég ásaka þá ekki því það er það eina
sem þeir vita.) Hann lá í sófanum, kannski færðu bros út úr honum, kannski ekki.Hann lá bara
þarna  og  sleflaði.Hann  gat  ekki  hreyft  sig.Hann  hafði  farið  úr  mjög  virkum  litlum  strák  í
uppvakning.Við þurftum að útvega honum hjólastól, flogaveikiþjónustuhund og hann var settur á
sjúkrahús.

Í janúar 2014 kom sannur ókunnugur maður sem er orðinn sannur vinur „Frændi S“ og bauð
okkur hjálp í formi Rick Simpson Oil.Við töluðum saman í síma í einn og hálfan tíma og hann
hafði svo brennandi áhuga á jurtalækningum og trúði sannarlega á það sem olía Ricks hefur
gert með eigin verkum við að hjálpa öðrum, að hann fann sig knúinn til að hjálpa okkur.Með
góðvildinni sem er hjarta hans fann hann leið fyrir okkur til að fá lyfin sem við þurftum sárlega.

Þann 31. janúar fékk sonur okkar hvorki meira né minna en 15 flog þegar hann var vakandi, öll
þessi jafnvel á Clonazepam og Diastat.Suma daga hafði hann haft betur en aðra, sumir dagar
voru fullir af flogum og ótta.Nema þú sért foreldri / ástvinur sem hefur gengið í gegnum þetta,
muntu ekki skilja myrka staðinn sem þér finnst þú vera á.

Hann  fékk  sinn  fyrsta  skammt  af  Rick's  olíu  1.  febrúar.Þann  dag  fékk  hann  aðeins  3
krampa.Hann settist  upp í  rúmi  í  fyrsta  skipti  í  marga mánuði  og sagði  heila  setningu.Slys
hugsaði  ég  með  mér.En  ég  var  samt  mjög  ánægður.Á  degi  4  kallaði  hann  konuna  mína
„mömmu“ í fyrsta skipti í marga mánuði.Talaðu um gleði og tár þann daginn.Strax daginn eftir,
dag 5, fékk hann alls engin flog.Frá og með þessari færslu höfum við farið í 58 daga með aðeins
2 flog og má rekja þau til utanaðkomandi þátta.

Í dag talar sonur okkar meira, hann er virkur, hann getur nefnt nokkra forseta eftir andliti þeirra,
hann getur hjólað á sínu sérhæfða hjóli sjálfur.Það sem hefur gerst fyrir augum okkar er ekkert
minna en kraftaverk.Ég er ekki trúaðasti maðurinn en ég trúi á Guð.Ég trúi því sannarlega að
hann hafi sent þennan „frænda S“ til okkar.Ég trúi því að hann hafi sýnt Rick hvernig á að gera
þetta og hann hefur leiðbeint þér JB við að koma orðunum á framfæri.

Fyrir allt  þetta, fyrir að hjálpa til við að koma syni okkar aftur til mín, til okkar.Fyrir að koma
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konunni minni aftur úr dýpstu þunglyndi og fyrir að hjálpa fjölskyldu minni.Rick Simpson, JB og
"Frændi S", ég er að eilífu í skuldum þínum.Þakka þér fyrir!!!" Kevin

Fíkn
„Ég  horfði  nýlega  á  banvænan  morfínháðan  krabbameinssjúkling  fara  úr  morfíni  „COLD
TURKEY“.Þegar hún var hætt morfíni varð hún hungursneyd; var ekki lengur hægðatregða; svaf
mjög  vært  og  sársauki  hennar  var  stjórnað  miklu  betur.Hún  varð  líka  samfelld
aftur.ÆÐISLEGUR.Ef ég hefði ekki  séð þessa 180 gráðu breytingu sjálfur,  hefði ég ALDREI
trúað því.Ég hef aldrei áður verið hlynntur marijúana, en þessi persónulega athugun gerði mig
trúaðan.“ Janice

„Eitt sem ég hef tekið eftir núna þegar ég hef tekið RSO í 3 mánuði er að það losnaði næstum
við löngunina í áfengi.Ég notaði áður í glas eða 2 á hverju kvöldi en núna langar mig sjaldan í
drykk og þegar ég geri það, drekk ég ekki eins mikið, ég tók líka eftir því að buxurnar mínar hafa
verið miklu lausari.Ég er búin að missa 10 kg.Það eina sem ég geri minna af er að drekka
áfengi.

Ég borða enn það sama og narta enn í blandaðar hnetur, smákökur o.s.frv. á kvöldin þegar ég
er með nestið og ég gæti jafnvel verið að borða meira en áður var Olían.Já, olían getur gert þig
svangan.

Svo  annað  hvort  hefur  skortur  á  áfengi  eða  olíu  valdið  því  að  ég  léttist  um  10  kíló  á  3
mánuðum.Og ég var í rauninni ekki of þung, 5'10" og um 198lbs.Þegar ég var yngri var ég alltaf
um  186  pund  og  vel  á  sig  kominn.Núna  er  ég  kominn  niður  í  187  pund  síðast  sem  ég
athugaði.Hvort  heldur  sem  er,  olían  eða  áfengisleysið  olli  því  að  ég  léttist.Bara  gleðileg
aukaverkun." Scott

„Ópíöt gera mig með hægðatregðu, ógleði, það er erfitt að fá réttan skammt til að létta mig.Þeir
gera mig „voozy“, gera það óöruggt að keyra og áfram og áfram.Marijúana gerir það ekki.Nóg
sagt." Fred

„15 ára ópíatfíkn læknast af olíunni.Ég hefði ekki prófað það ef það væri ekki fyrir Rick.Svo ég
verð að segja að ég skulda honum líf mitt svo ég er núna einn af stærstu stuðningsmönnum
hans.Ég hafði alltaf  reykt en það hjálpaði aldrei við sársauka sem ég fékk af því að vera á
pillum.Mig langaði bara svo oft að deyja vegna þess að ég var ekki lengur við stjórnvölinn í lífi
mínu.Ég get sagt vegna RSO.Ég er EKKI á morfíni, oxy, perc, vic, eða suboxone...það kom mér
út úr þessu öllu!!!!!Og ég er 40 og líður 20 aftur.Gigtin mín sem ég fann fyrir á hverjum morgni er
nú HORF.Ég hef tekið olíuna innvortis 10 sinnum og líf mitt er hafið aftur.Það eru engin orð til að
lýsa því hversu þakklát ég er.Ef þú ert á pillum byrjaðu á því að taka olíuna þína á kvöldin nema
þú hafir viku til að sofa, þá myndi ég fara þá leið." Rebekka

„Kannabis losaði mig við Benzo eftir meira en 30 ára fíkn fyrir meira en 15 árum, án þess, ef ég
hefði haldið áfram eins og ég var, hefði ég verið dáinn núna...“ Phil

„Ég þekki einhvern sem notar kannabis til að hjálpa honum að losna við suboxone. Kannabis
hjálpar henni mikið.Það hjálpar við sársauka segir hún.En ég held að sá hluti hluta pillanna sem
er ávanabindandi fyrir marga sé „efri“ hlutinn… þar sem kannabis er ekki mikið „efri“… en að
mínu mati ef þú heldur þig við það fram yfir upphafið og þú byggir upp umburðarlyndi, tilfinningin
um of mikla þreytu hverfur.Umburðarlyndi er lykillinn." Erin

„Ég  er  hættur  öllum  verkjalyfjum  og  get  nú  starfað  -  ég  vildi  að  fleiri  gætu  treyst  krafti
náttúrunnar! Sue

„Ég er með mænutaug sem brotnaði árið 2000 og í mörg ár samþykkti ég þá hugmynd að ég
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myndi á endanum verða örkumla af henni og festist á Oxycontin í næstum áratug, þar til ég
ákvað að prófa kannabis.Núna, þegar þeir bera saman segulómun mína, velta læknarnir því fyrir
sér  hvernig  mýelínið  á  tauginni  hafi  byrjað  að  gróa  og  losa  örvef.Undanfarin  tvö  ár  hefur
líkamsstaða mín farið að batna, og hreyfisviðið, auk þess að draga úr flogum.“ Ann

Q.Hvað með metadón?Hjálpar RSO að losna við metadón?Það er algjörlega erfiðasta fíkniefni
sem  nokkurn  tíma  hefur  verið  að  losna  við.Ég  hef  reynt  nokkrum  sinnum  með  nokkrum
mismunandi hlutum!Úttektirnar endast svo lengi að það er of hræðilegt að höndla það svo lengi!
Jafnvel Bradford Rehab í Alabama sagði að það væri erfiðast að afeitra það!Aron

-- Aaron, metadónfíkn er hluti af köku fyrir olíuna, sérstaklega þegar hún er framleidd og notuð
samkvæmt leiðbeiningum okkar.Ímyndaðu þér sjúklinga okkar með krabbamein á stigi 4 - þeir
eru venjulega á kokteil af því versta sem þú getur ímyndað þér, en samt geta þeir venjulega
hætt að taka hvað sem erþeir voru að taka eftir viku eða tvær.Svo aftur, þegar borið er saman
við þetta góðgæti, er metadón stykki af köku fyrir olíuna.Ég hef sagt fíknisérfræðingum frá þessu
í mörg ár, þeir vilja ekki trúa því og komu aldrei fram svo ég gæti einfaldlega sýnt þeim það.JB

„Ég notaði kannabis við heróínfíkn bróður míns.Hann var drepinn í starfi en við sáum frábæran
árangur með kannabis þar til hann lést. Laura

--  Rétt  notað  RSO  er  hægt  að  nota  til  að  vinna  bug  á  öllum  fíkniefnum  sem  menn
þekkja.Venjulega tekur sjúklingurinn viku eða tvær að hætta að taka ávanabindandi lyf/pillur og
yfirleitt eru engin marktæk fráhvarfseinkenni.Sem er gott, nefnilega fyrir sjúklinga og þá sem sjá
um þá.JB

„Eins og ég lít á þetta ættu allir flugmenn að borða olíuna þegar þeir lenda í dag.Þannig fá þeir
góða hvíld og góðan svefn og geta unnið vel aftur daginn eftir.Og hvernig ætla þeir annars að
koma í veg fyrir geislasjúkdóma og alla þá tugi heilsufarsvandamála sem flugmenn eiga í?

Ég er sammála THC prófunum, það er góð leið til að segja hvort viðkomandi sé ábyrgur eða
óábyrgur gagnvart heilsu sinni.Heilsan fyrst.Fyrir mér eru þeir sem ekki hafa THC í kerfinu sínu
einfaldlega  að  spila  leiki  með  lífi  sínu.Eða  þeir  þjást  af  umhverfismengun,  Fukushima  og
chemtrails afneitun heilkenni.Það góða að vita er að olían getur líka hjálpað til við það.JB”

„Ég er heróínfíkill á batavegi.Ég sé fólk einn daginn og dáið þann næsta, í hverri einustu viku á
ráðgjafamiðstöðinni  minni,  ekki  af  kannabis  eða  BHO  eða  marijúana,  heldur  frá  xanax  og
benzódíasipenum eins og valíum og öðrum lyfseðilsskyldum lyfjum.Það var að mestu allt keypt
ólöglega!Kannabis í allri sögunni hefur aldrei skaðað né drepið neinn.Þegar stjórnmálaflokkar
halda fram hliðakenningunni og geðklofakenningunni.Það sem þú skilur ekki er að þeir eru að
ljúga blákalt!Kannabisreykingamenn sem eru með geðklofa voru með geðklofa áður en þeir tóku
upp joint.Og líklega voru þeir að nota það til að meðhöndla ógreint vandamál.Og gateway er
bull.ÞAÐ ER EKKERT Í MARÍÚANA, SEM LÆRUR ÞIG ÞRÁÐA HARÐI LYFNI!Raunverulega
„gáttin“ eru ólöglegir sölumenn sem bjóða upp á önnur fíkniefni með því að halda því fram: „Ef
þér  líkar  við  gras,  muntu  elska þetta“  vegna þess að þeir  vita  að gras  mun ekki  krækja  í
einhvern í að eyða hundruðum dollara á hverjum einasta degi eða klukkustund.En heróín eða
kókaín mun láta þig banka að dyrum hans 7 sinnum á dag.Það er kominn tími til að við verðum
fullorðin.Opnaðu augu okkar og gerðu þér grein fyrir því að stjórnvöld þurfa á okkur að halda
miklu meira en við þurfum á þeim að halda og lygar þeirra.“ Che

„Ég lærði fyrir meira en 30 árum síðan að ef ég færi út að drekka og væri hrædd um að láta
rúmið snúast (munið eftir því) af of mikilli drykkju, myndi ég taka pottinn rétt áður en ég fór að
sofa og ég held að það hafi hjálpað mér frá því að verða veikur og eða gera timburmenn mína
ekki eins slæma og það hefði verið ef ég hefði ekki fengið þetta högg.“ Scott

„THC  fer  yfir  blóðheilaþröskuldinn  og  lagar  amygdala  fíknarinnar  í  áfengi  og  önnur
vímuefni...Þetta leiðir venjulega til þess að einstaklingur skerðist af ofnotkun áfengis og ópíötum
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til að endurheimta eigin vitræna getu og stöðva misnotkun sína á eigin spýtur. Róbert

„Ég tók eftir þessu.Ég drekk alls ekki lengur.Eða hafa einhverja löngun til þess." Brittney

"Mjög satt.Ég upplifði þetta.Ég hef alls enga löngun til að drekka þetta eitraða eitur sem hefur
eyðilagt lifrina mína.Öll menningin verður æ furðulegri eftir því sem ég er lengur frá henni.Fólk
sem stendur í kring og hellir eitruðu piss í hálsinn á sér.Það er furðulegt fyrir mig.:) Það er samt
svo mikil blessun að nota jurtirnar.Finnst það ótrúlegt, ENGIR HANGOVERS!!!” Camuche

„Hvernig  veistu  hver  eða  hvaða  dýr  eru  með  endókannabínóíðkerfi?Og  hvað  þýðir
endókannabínóíð? Trisha

„Öll dýr eru með endókannabínóíðkerfi, að skordýrum undanskildum.Kannabisefniviðtakar eru í
húð okkar, heila, ónæmiskerfi, þörmum, lifur, hrygg, rifbeinum, hvítum blóðkornum og beinmerg
(stofnfrumur) o.fl.Án 600 milljón plús ára gamla endókannabínóíðakerfisins myndu „stofnfrumur
virka  eins  og  bíll  án  ökumanns“.  Dr.  Guy,  stjórnarformaður  GW Pharmaceuticals,  London,
Bretlandi.Það  stjórnar  hverri  starfsemi  í  líkama  okkar.Omega  fitusýrur  (3,  6,  9)  búa  til
endókannabínóíð og þess vegna eru þær mikilvægar fyrir okkur.Kannabisolía (RSO) hleypir í
rauninni við endókannabínóíðakerfið og þess vegna getur það læknað eða meðhöndlað nánast
hvaða heilsufarsvandamál sem er. Rick

Lífsgæði
„Þegar  þú  kemst  að  því  að  kannabisolía  hefur  hundruð  lækningaeiginleika  muntu  verða
ástfanginn af blóminu.Reyndar hef ég aldrei hitt neinn sem trúði því að kannabisolía væri svona
öflug og hefði ekki orðið ástfanginn ennþá.“ Pétur

„Fyrir olíuna komst ég varla niður 3 þrepin að framan, nú get ég farið í 4 tíma hjólatúra.Þetta á
bara eftir að lagast." Pétur

„Þakka þér fyrir þessar upplýsingar!Ég meðhöndlaði mín eigin kvíðaköst frá PTSD með RSO og
fann sömu niðurstöður.Lyme-sjúkdómur er líka annar sjúkdómur sem líkir eftir malaríu á margan
hátt sem margir gera sér ekki grein fyrir að hafa ef nokkru sinni bitið af sýktum mítla.Við skulum
fá þessar færslur skoðaðar af MILLJÓNNUM!!!Nýtum þetta Facebook vel í eitt skipti!!!!“ Linnea

„Bróðir minn var með tönn sem var slæm og sár.Svo ég sagði að smyrja smá olíu á það og hann
sagði það tveimur vikum seinna og það er samt ekkert sárt og virðist ekki vera sýkt núna.Farðu í
hug, RSO til bjargar aftur!!!!!” Steve

„Hey, veit ekki hvort þú hafir nokkurn tíma heyrt þetta en ég komst að því að olían LÍKA LÍKA
eða réttara sagt  byrjaði  að gróa upp risastórt  hol  sem ég er með á tveimur  framtönnunum
mínum. Ég fékk einhverja olíu þarna fyrir slysni og holrúmsgatið var FULLT af olíu og ég tók eftir
nokkrum dögum seinna að holrúmið hafði minnkað og var nú hálf  stærra!Hafði einhver sagt
þetta áður?RSO tannkrem hljómar eins og MJÖG góð hugmynd!Það er erfitt að lækna holrými
og ég er viss um að allir myndu frekar lækna þau en láta draga tennurnar!Gleðilegt slys með
olíuna er ég glaður að segja.“ Kim

„Hvað gerir kannabisolía EKKI?Þetta eru frábærar fréttir að heyra um tennurnar.Shona Banda
var með drep í munni frá sýktri ígerð þar sem dauð tönn var dregin.Hún hafði ekki peninga til að
fara til læknis eða tannlæknis til að ráða bót á drepinu.Í staðinn setti hún alltaf RSO á það og
hún þurfti aldrei að fara til tannlæknis, þurfti aldrei sýklalyf eða bólgueyðandi lyf og þurfti engar
sérstakar vörur til að halda því hreinu.Það var Rick Simpson Oil að þakka að drepið hætti og
hún er nú með bleikt góma aftur!

Ég  hef  líka  tekið  eftir  því  að  ég  hef  ekki  verið  með  EKKI  HOG  síðan  ég  byrjaði  á
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kannabisolíu.Munnurinn minn var áður svo súr og fylltur af holum að mér fannst skrítið ef ég
væri ekki með rotnun/hol.Sean var líka að tala um þetta um daginn.

Ég ELSKA að heyra sögur um olíuna!HVAÐ GETUR ÞAÐ EKKI lagað?Þakka þér Jindřich Bayer
fyrir að deila vitnisburði þessarar manneskju um tönnina sína, mér líkar þegar fólk deilir reynslu
sinni af meðhöndlun algengra kvilla eða til að viðhalda jafnvægi. LinZy

„Ég losaði mig við forstigskrabbameinssepa með því að taka skammt á hverjum degi. Donna

„Hvaða hlutverk getur kannabis gegnt í lífsferli konu?Þegar mamma er hamingjusöm eru allir
ánægðir,“ það er allt sem ég veit.Og olían getur glatt konu, sama á hvaða stigi hringrásarinnar
hún er.JB”

„Í hvaða tilfellum gat olían ekki hjálpað?Er mynstur í þeim, eða er meira að prófaþarf að skilja
ástæðurnar?" Danny

-- Olían á í vandræðum með að laga það sem læknar klúðruðu fyrst, það er eina mynstrið sem
mér dettur í hug.JB

„Kærastan mín er með mikið ofnæmi fyrir  moskítóbitum og í  gærkvöldi var hún með eina á
musterinu...það var  stórt,  ég stakk allavega upp á því  að fá plástur  og setja  RSO sem við
höfðum búið til úr kannabislaufum á bitið.Í morgun þegar við vöknuðum var höggið alveg horfið.“

—  Þakka  þér  fyrir,  Jimmy.Ég  er  viss  um  að  þessar  upplýsingar  munu  hjálpa
mörgum.Moskítótímabilið er komið.Og olían virkar líka sem fráhrindandi, prófaðu hana.Það er
alltaf  betra að koma í veg fyrir að vandamál komi upp þó svo auðvelt sé að laga þau með
olíunni.Olíuna má nota staðbundið á allt sem klæjar, brennur eða særir.Því fyrr sem þú notar
olíuna því fyrr geta vandamálin horfið.Mundu það.JB

„RSO hefur algjörlega stöðvað grand mal flogin mín.Ég mun aldrei nota annað manngerð lyf
sem  ég  vildi  að  ég  hefði  vitað  af  því  áður  en  maðurinn  minn  lést.Hann  lést  úr  Hodgkins
eitilfrumukrabbameini.Kannski væri hann enn hér.Á þeim tíma var okkur sagt að það væri 70%
lækningarhlutfall.Hann var farinn á innan við tveimur árum.“ Kelly

„Lótafræðingur sagði mér að þetta væri kjaftæði!!Ég missti pabba minn úr krabbameini í maí,
hann var með tvo af bestu læknunum á Cleveland Clinic og Geauga sjúkrahúsinu!!Pabbi minn
var  aðeins  62  ára  hann  var  enn  barn  í  bókinni  minni!!Sannaðu  fyrir  mér  að  ég  er  með
föðurbróður minn að glíma við krabbamein núna.Komst bara að því eftir að hafa misst pabba
minn og þessa tengdafjölskyldu mína.“ Tammy

„Auðvitað mun lyfjafræðingur segja þér að þetta sé kjaftæði vegna þess að hann er atvinnulaus
ef heimurinn kemst að því að kannabisolía læknaði krabbamein. Moni

„Maður undrandi yfir ákveðni þinni JB.Ef einhver myndi „krafa“ mig um sannanir myndi ég segja
þeim hvert hann ætti að fara en það væri ekki Youtube!Á sama tíma þó, ef einhver hefur ekki
rannsakað  þetta  sjálfur  og  er  hrifinn  af  almennum  fjölmiðlum  þá  myndi  hann  ekki  vita
staðreyndirnar og gæti talið þetta bull held ég.Hermaður á JB og Rick!PSSegðu lyfjafræðingnum
þínum að „iðnaðurinn“ hans sé algjört kjaftæði!!“ Gord

„Ég  hef  notað  það  við  verkjum,  svefni,  langvarandi  meltingarvandamálum,  ógleði,
kvíða/þunglyndi.Mér hefur tekist að losa mig við verkjalyf, vöðvaslakandi lyf, uppsölulyf, svefnlyf
og róandi lyf.MMJ hefur bjargað lífi mínu.Ég fékk líf mitt aftur vegna MMJ, lækninum mínum til
skelfingar.“ Miskunn

„Þegar ég tók olíuna stöðugt var kærastinn minn ekki með mígreni í 4 mánuði, þau komu aftur
þegar við lækkuðum og hann getur ekki tekið eins mikið af olíu á dag en hann fór úr 2-4 á
mánuði í NÚLL allt s/c af RSO, á þeim tíma hætti hann líka á Norco, Baclofen, prozac vegna
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langvarandi þreytu, hann hætti meira að segja á skjaldkirtilslyfjum þó að magnið hafi ekki lagst
enn eftir nokkra mánuði, hann er ekki að gefast upp og þar sem honum líður nógu vel ekki
hvetja  levótýroxínið,  ég  er  mjög  forvitinn  hvort  skjaldkirtillinn  hans  muni  á  endanum  verða
eðlilegur með stöðugri RSO notkun, við þurfum bara samkvæma heimild fyrir efni!Persónulega
er ég frá verkjalyfjum og vöðvaslakandi með því að nota RSO. Whitney

„Ég hata að hljóma harkalega, ef þeir væru tveir bestu læknarnir í Cleveland, hvað fór úrskeiðis
þá?Hefðbundin krabbameinsmeðferð virkar EKKI!Chemo, virkar EKKI, geislun, virkar EKKI...og
lyfjafræðingurinn þinn,  hvað myndi hann annars segja?Spyrðu hann aftur  þegar hann er að
afgreiða  RSO  löglega.Megi  pabbi  þinn  hvíla  í  friði,  samúðarkveðjur  til  þín  og  fjölskyldu
þinnar.Vinsamlegast  ekki  bíða eftir  öðru dauðsfalli  til  að gera gagnrýna rannsókn...blessun."
Laurie

„Ég myndi ekki reykja það, en fjandinn ef ég gæti losað mig við hræðilega mígrenið sem ég hef
fengið síðan 1990, þá myndi ég prófa olíu eða eitthvað annað. Rebekka

-- Því fyrr sem þú ferð á olíuna því fyrr losnar þú við mígrenið, Rebekka.Svo einfalt er það.JB

„Jæja,  ég gaf  63 ára manni  með blöðruhálskirtli  smá olíu.Olían hefur  hjálpað honum innan
nokkurra daga, hann gæti farið að pissa án vandræða ...fyrir olíuna var nauðsynlegt að leggja
hollegg á hverjum degi, sársaukafull og hræðileg aðgerð.Friður." Jürgen

„Ég er efasemdamaður að eðlisfari, en ég er algjörlega SELD eftir að hafa horft á hvað það
hefur gert fyrir líf Jennifer á svo stuttum tíma.Hún er 30 ára.gamall en virkaði eins og þunglyndur
70 ára.Eina ráð læknisins var skurðaðgerð sem hún hefði gjarnan gert til hvers kyns léttir, en er
ekki með sjúkratryggingu.Hún hafði sætt sig við þá staðreynd að hún yrði bara að lifa svona.

Sem móðir hennar brast hjarta mitt við að horfa á hana þjást.Börnin hennar þjáðust líka vegna
þess að mamma þeirra hafði ekkert umburðarlyndi, hvað þá orku til að halda í við þau.Önnur
dóttir  mín er löggiltur nuddari  og vann ötullega að því  að draga úr sársauka hennar.Nuddin
hjálpuðu en aðeins í mjög stuttan tíma.

Þessi  olía  hefur  verið  guðsgjöf!!Jenný  brosir  núna  (við  höfum ekki  séð  það  í  mjög langan
tíma)..Ég spyr hana hvernig henni líði og hún segir: "Mamma, ég man ekki eftir að hafa liðið
svona vel."

Ég ætla að fá meira efni eins oft og ég get og geyma eins mikið af þessari olíu og ég get (þeir
segja að hún endist að eilífu).Við hjónin ætlum að byrja að nota það á kvöldin eftir að störf okkar
eru unnin fyrir daginn svo við getum hugsanlega komið í veg fyrir marga kvilla á okkar aldri.ÉG
ER SELDUR...TAKK FYRIR RICK SIMPSON.!!!“ Tonda

„Nýgreindur blöðruhálskirtilssjúklingur, um sextugt, veiðimaður.Ég gaf honum gramm af olíu, ég
viðurkenni það hreint út.Hann hringdi í dag og sagðist vilja meiri olíu.Að honum líði vel, eigi í
neinum vandræðum með að taka olíuna, að honum líði betur o.s.frv.Hann sagðist einnig finna
fyrir „áþreifanlegum árangri“ frá fyrsta degi.Ég sprakk úr hlátri og hamingju þegar hann sagði
þetta.Og ég mun glaður gefa honum meira - ég hef mjög gaman af slíkum sögum.JB”

„Ég  hef  komist  að  því  að  blöðruhálskirtilsvandamálin  mín  hurfu  einfaldlega  eftir  2  vikna
olíunotkun...Ég bý til mína eigin olíu.Ég er viss um að THC gildið verður að hækka...Ég er með
nokkra stofna.Þeir virka allir og ég sameina þá.Þvagfæralæknirinn minn var í losti og óttaslegi
skapi,  þegar  ég horfði  á  niðurstöður  röntgengeisla og ómskoðunarprófa...Ég hvet  alla  til  að
kaupa sér ræktunartjald, búa til þína eigin plöntu, hún mun hafa hluta af persónuleika þínum í
henni...Þú  munt  fá  tækifæri  til  að  kynnast  þínu  eigin  sjálfi  að  lokum...Og  læknast
óaðfinnanlega.Og  ekki  af  shake  og  svona.Bara  BUDS.Gakktu  úr  skugga  um  að  þeir  séu
uppskornir rétt og á réttum tíma...Þessi olía er einfaldlega himnesk lækning.Einmitt...Ég veit það
núna." Gagi
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„Ég hef þjáðst af mígreni síðan ég var 16 ára.Ég er núna 56 ára.Eina meðferðin sem virkar fyrir
mig og klasamígrenið mitt er lyfið.Ég tek 1/4 korn af hrísgrjónum á nóttu fyrir svefn.Lyfið útilokar
bókstaflega allt klasamígreni og ekki klasamígreni.Þegar ég klárast kemur mígrenið aftur.Ég hef
prófað öll mígrenilyf sem til eru og ekkert þeirra virkar eins vel og lyfið.Ég þarf ekki að þjást af
kódínheila eða neinum aukaverkunum.Þetta hefur verið guðssending fyrir mig."

„Frá  upphafi  mígrenis,  læknaðist  30-45  mínútum eftir  að  ég  tók  olíu.Enginn  sársauki.Engin
ógleði/uppköst.Ekkert ljós/hljóð næmi.Farinn!RSO er leiðin til að fara.Ein ást." Allen

„Það hjálpar lúpus, vefjagigt, mígreni, kvíða.Ég gæti ekki lifað án þess.Mér leið verr á öllum
pillunum.Þetta lyf bjargar mér daglega.“ Jessyca

„Það hreinsar líka upp lupus í húðinni!Læknarnir mínir sögðu mér það aldrei, þeir buðu bara upp
á steralyf.En það róaði hnökrana og þau fóru í burtu með ENGIN aukaverkunáhrif.” Holly

„Ég nota olíuna í  kókosolíubotn á höfuðkúpubotni,  musteri og enni við mígreni...virkar innan
nokkurra sekúndna." Shirley

„Ég er í raun með geðklofa og ég nota læknisfræðilegt kannabis við aukaverkunum sem tengjast
ástandi mínu, svo sem kvíða og svefnleysi.Lyfið virkar, síðan ég byrjaði að taka lyf oftar hef ég
getað sofið, sem ég gat ekki áður.Mörg einkenni koma fram þegar mig skortir svefn.Aldrei hef ég
upplifað raddir á meðan ég var á kannabis, mér finnst það í raun verndar mig fyrir þeim...“ Jose

-- Ég er sammála, Jose, svefnskortur er orsök margra geðsjúkdóma.Alveg rökrétt, þegar maður
hefur ekki fengið nægan svefn, líður manni ekki eins vel og honum/henni eftir tíu tíma hressandi
svefn eftir að hafa borðað olíuna.JB

„Ég er að meðhöndla Lyme með kannabisolíu.Aðallega Bartonella núna.Ég gat ekki sofið án
þess,  gat  ekki  borðað án þess og svitnaði  stöðugt  án þess.Ég er viss um að margt  annað
óþægilegt en ég vil ekki fara út úr því til að komast að því!Og til að bæta við, ég herxaði fyrstu
vikuna eða svo en svo gekk það slétt þaðan!!!“ Maggi

„RSO OG OFnæmi fyrir hunangi.Ég fór að hitta vin minn.Hún er kvefuð í hálsi og var nýkomin
frá lækninum með fullt af sýklalyfjum.Svo ég gaf henni dropa af olíu í gær, hún nuddaði smá á
hálsinn og hálsinn og fór að sofa.Hún talar yfirleitt mikið, ég velti því stundum fyrir mér hvort hún
andaði yfirleitt  þegar hún byrjar að tala, í þetta skiptið var hún sú rólegasta sem ég hef séð
hana.

Um morguninn bjó ég til te handa henni og sagði henni að taka hvíta bollann því ég setti hunang
í  hinn.Hún  er  með  ofnæmi  fyrir  hunangi,  dropi  af  því  getur  valdið  gríðarmiklum
ofnæmisviðbrögðum sem krefjast tafarlausrar læknishjálpar.Hálftíma síðar athugaði ég hvernig
henni liði í herberginu sínu og sá svo sannarlega hvíta bollann á eldhúsvaskinum og hinn með
þremur skeiðum af hunangi í við rúmið hennar.Sem betur fer fannst henni ekkert athugavert við
líkamann,  ekkert  klóra  sér  í  hálsinum  (sem  er  venjulega  merki  um  upphaf
ofnæmisviðbragðanna).Svo ég gaf henni annan stóran dropa af olíu.Hún er enn í rúminu, horfir
á kvikmynd, brosir glaðlega og segir að þetta sé besti „veikindatími“ lífs síns.

Fyrir mér er það bara enn ein staðfestingin á því hversu áhrifaríkt rétt framleitt RSO er við alls
kyns ofnæmi.Og ég er líka ánægð með að geta setið hérna og póstað þessu í stað þess að sitja
einhvers  staðar  á  sjúkrahúsi  og spá í  hvort  hún ætli  að lifa  af  tebollann með hunangi  eða
ekki.JB”

„Réttaði ígerðina á tönninni á 2 dögum, horfin!!“ Súsanna

„Ég  verð  reiður  bara  við  að  lesa  þennan  sannleika  vegna  þess  að  ég  veit  að  þeir  eru
sannleikar.Ég  þjáist  af  geðhvarfasýki  ásamt  kvíða  og  alvarlegri  ógleði,  og  þó  ég  sé  með
sjúkrakort í gegnum ríkið.Ég get ekki reykt vegna þess að flest störf eru í lyfjaprófi og gera af
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handahófi nú á dögum.Kannabis slakar á hugann og leyfir mér að líða eins og ég geti í raun
andað aftur.

Ég algjörlega fyrirlít stjórnvöld fyrir allt sem þau eiga eða eru að reyna að taka frá okkur og án
þess að hafa almennilega lyfjameðferð vegna þessarar reiði  og kvíða.Ég óttast  um andlegt
ástand mitt.Ég er í algjöru basli og aðeins ég mun líða fyrir þetta, ekki ríkisstjórnin.“

-- Ég skil þessa tilfinningu mjög vel, Amanda.Hampi ætti að vera stjórnað um það bil eins mikið
og te.JB

„Það lét mér líða betur og sofa betur en ég hef nokkurn tíma á ævinni gert.Ég er með sjaldgæfa
tegund  af  flogaveiki,  vefjagigt,  hrörnunarsjúkdómur  á  stigi  2  í  mjóbaki  og  fullt  af
meltingarvandamálum.Þegar ég hef efni á að vera á því til frambúðar vonast ég til að hætta
öllum lyfjunum mínum sem draga aðeins úr núverandi einkennum.“ Engill

„Pabbi minn dó, þegar hann hefði getað læknast, hjarta mitt hefur verið brotið í næstum 2 ár,
vildi að ég hefði vitað af þessu. Ann

„Sama, en var mamma mín.Veistu hvernig þér líður." Róbert

„Frá manneskju sem var bjargað af þessari olíu á meðan ég gekk í gegnum krabbamein þarf
fólk að vakna!!Ég var á 52 töflum á dag!Að gera meðferðir sem næstum drápu mig!Vinur minn
fékk olíu og kom með hana til mín!Ég var 100% á móti því!!Ég hélt að það væri engin leið og
mér verður hent í fangelsi!!Hann skildi það eftir með leiðbeiningum til Google Rick Simpson.

Nokkrir dagar liðu, ég var með alger verki og ég var að reyna að hugsa ekki um aukaverkanirnar
sem þessar meðferðir ollu að ég komst á lappirnar!!Næsta sem ég veit að það var 11 tímum
seinna!!!Vá!!Ég hætti meðferðum hægt og rólega tók minna og minna lyf til að ná næstum öllum
þessum lyfjum og ég byrjaði á olíunni!!Djöfull hafði mér ekki liðið svona vel í eitt ár!Ég hringdi í
vin minn og hann barðist en gat fengið mér meiri olíu!Ég er lifandi sönnun að þetta virkar!!Væri
samt  á  því  ef  ég  gæti  verið  það  en  það  er  fjárhagslegur  hlutur!Ó  og  ég  er  ennþá  með
krabbamein en ekki eins slæmt og hef ekki gert neinar skannanir ekkert bara í beinni!Ég er með
BRCA genið svo mun alltaf vera með krabbamein en vegna þessarar olíu er ég á lífi!Þakka þér
fyrir." Celiia

„Ritgerð Ray Peat  sem hann komst að fullu  að eftir  margra ára rannsóknir  er  sú að sykur,
sterkja, saltneysla ætti að vera tiltölulega mikil miðað við magasýru, prótein ætti að vera hátt en
í  hlutfallinu  eitthvað eins  og  4:1  m.t.t.  kolvetni,  ómettuð  fita  eru  ekki  nauðsynleg  og  skaða
ennfremur hvatberana, koffín stöðvar frumuálagshringrásina sem dregur úr mannát próteina eða
fitu og notkun arómatasa til að breyta þessari ómettuðu fitu í estrógen.Prógesterón er helsta
verndarhormónið  fyrir  rétta  umbrot  í  frumum  og  E-vítamín  getur  komið  í  veg  fyrir  oxun
ómettaðrar  fitu  sem þegar  er  í  líkamanum.Verk  Ray  Peat  og  Rick  Simpson  saman myndu
algjörlega eyðileggja mesta ponzi eymd sem hugsað hefur verið um í sögunni. Andrés

„Hjálpar IBS og virkar eins og náttúrulegt krampalyf við ristilverkjum sem ég er með.Betri en
pillurnar sem læknirinn vildi gefa mér, á lyfseðilsmiðanum stendur að þetta lyf, með notkun, með
tímanum, gæti komið í veg fyrir náttúrulega meltingu og ég gæti verið háð því fyrir meltinguna?
Háð  því?En  læknirinn  hefur  komist  að  þeirri  niðurstöðu  að  ávinningurinn  vegi  þyngra  en
áhættan?smh!?Nei takk!" Marie

„Hér  er  notkunin  og árangurinn  sem ég hef  haft  persónulega með því  að  nota  aðeins  1,5
kornastærð af hrísgrjónum á dag - ekkert nálægt gramminu sem þarf til að lækna krabbamein.

1 - lækkaði blóðþrýstinginn úr 189/99 í 145/84 sem er æðislegt.

2 - læknað sýking í 3. stigs bruna notað staðbundið í aðeins 2 notkun!
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3 - tók 3 daga að fá bólginn eitla til að verða eðlilegur eftir að hann var bólginn í meira en mánuð

4 - hjálpar ótrúlega mikið á hundinn minn sem er 14 ára og er með nefkrabbamein, ég sprauta
örþoku af rso og ólífuolíu í nefið á henni - hjálpar henni líka með orku, flóavörn og liðagigt

5 - ég er ekki byrjuð að léttast of mikið en kannski 4-5lbs á mánuði án nokkurra breytinga en ég
vona að það taki við sér

6 - ekki lengur nota svefnhjálp, fallið djúpt í blund með auðveldum hætti

7 - hjálpaði til við að lækna klemmda taug með hvíld en snerti sársaukann þar sem engin önnur
lyf  gátu.
Elska þessa olíu...sannarlega bjargvættur." Lifun

„Rick Simpson hefur breytt lífi mínu að eilífu.Allt sem ég hélt að ég vissi um kannabis var lygi.Ég
hef verið á RSO síðan í október 2012 og mér hefur ekki liðið betur á ævinni.Efnaskipti  mín
hafaeðlileg.Ég hef  skolað háþrýstingstöflur.Maginn minn virkar eðlilega í  fyrsta skipti  síðan í
menntaskóla.Allt að þakka Rick Simpson.Ég hef misst 30 pund án þess að reyna og gæti ekki
lagt það aftur á mig ef ég reyndi.Ég borða 1-2 grömm á dag til inntöku.Ég kaupi olíu og útdeili
henni ókeypis til sjúks fólks að hætti Rick Simpson og mun halda áfram að gera það til heiðurs
látnum föður mínum Solomon Marsden.RSO er alvöru lyf og allir læknar sem ekki kannast við
það ættu að fara aftur í skólann.“ Vilhjálmur

„Fjarlægði  mig  frá  öllum lyfjum vegna  tvískautskvíða  og svefnvandamála!!!  Skammturinn er
mikilvægur og þarf að reyna að ná réttum!!“ Kara

„Ég neyddist til að taka lyf sem valda Parkinsonsveiki - en hið sanna guðsgefa lyf mitt hefur
hjálpað mér  að sigrast  á drepandi  áhrifum sykursýki.RSO er  örugglega lækning.Takk Rick!”
Davíð

„Ég er með Parkinsons... og hef gengið í gegnum 4. stigs ristilkrabbamein.Læknaði það með
Rick Simpson olíunni.Heildarkostnaður undir 2000,00.Dæmigerður krabbameinssjúklingur mun
gefa læknastofnuninni nálægt 200.000,00.Það er ástæða fyrir  því að þeir vilja ekki að þetta
komist  út  og  það  er  ástæðan  fyrir  því  að  sjúkrahúsið  er  í  eigu  og  rekið  af
lyfjafyrirtækjum.KANNABISOLIAN VIRKAR!!!Læknarnir mínir neituðu einu sinni að tala um það
vegna þess að þeir eru hræddir við lyfjafyrirtækin!“ Lee

"Já.Það hjálpar við Parkinsonsveiki.Það er myndband af manni sem notar það og þú getur séð
breytinguna til hins betra.Stóra frænka mín er með Parkinsonsveiki og hún var nýgreind með
heilaæxli.Hún er að flytja frá Ohio til Pennsylvaníu til að búa hjá ömmu og afa og við erum að
byrja á olíunni ASAP.“ Darlene

Svefn, svefnleysi
„Ó já, svefnleysi. Hafði það slæmt, ég sef eins og klettur núna. Laura

„Ég fæ ótrúlegasta svefn.Ég hef notað RSO í um tvær vikur núna og tölurnar eru allar góðar,
mér  líður  vel  og svefninn er  dásamlegur.Gæludýraskönnun eftir  3  vikur  til  að  athuga stærð
margra æxla...Ég hef sjálfstraust." Laura

"Aaryn: Ég held að ég hafi borðað aðeins of stóran bita...en það er ekki slæmt!Það er bara
kannski kominn tími til að fara að sofa.

— Hvernig var svefninn, Aaryn?JB

Aaryn: Frábært!Ég er enn að hvíla mig!Ég er að komast að því að það hjálpar nú þegar við
þunglyndi og kvíða.Olían fær mig til að hlæja, lol.
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Ég var með annan sjúkling hérna sem ég var að sýna hvernig á að búa til olíuna og hann er líka
með kvíða.Hann var líka að hlæja.Það var frábært.

Ég er að borða hrísgrjón að stærð 4 sinnum á dag síðustu 2 daga, og ég hef þurft að anda að
mér lyfinu sjaldnar og ég er með lágmarks verki.

-- Þannig ætti meðferð við alvarlegum sjúkdómum að líta út, er það ekki?Sjúklingurinn sefur,
vaknar endurnærður, hlær mikið að sjálfum sér og heimskunni í  öllu ástandinu, upplifir  ekki
streitu,  kvíða  eða  aukaverkanir  efnalyfja  o.s.frv.Ég  persónulega  myndi  örugglega  vilja  þetta
mikið.JB

„Ég er á hampi olíu við nokkrar aðstæður og ég hef aldrei sofið jafn vel eða liðið jafn vel....Þakka
þér  Rick  Simpson  &  JB  fyrir  að  koma  þeim  skilaboðum  á  framfæri  að  þessi  planta  gerir
kraftaverk fyrir allt sem hægt er að hugsa sér!!Gerðu það bara fólk og sjáðu það sjálfur!!Það er
eina leiðin sem þú munt geraVertu sannur trúaður, treystu mér!!”Val

— Þakka þér fyrir, Val.Það er rétt að ekkert er jafn persónuleg reynsla af því sem olían getur
gert.Þegar þú hefur prófað það, til  dæmis við brunasár eða moskítóbit  og kláði og sársauki
hverfur á nokkrum sekúndum, geta allir sagt þér hvað þeir vilja, en olían verður samt besta lyfið
sem til er.Og þú munt vilja hafa fötu af því heima, bara ef eitthvað gerðist.

Þú þarft ekki að treysta orði sem við segjum, búðu bara til olíuna, finndu einhvern með bruna,
húðkrabbamein, sykursýkissár, notaðu hana síðan útvortis og fylgstu með hvað gerist.Mundu
síðan að það sama mun gerast inni í líkamanum þínum þegar þú neytir olíunnar, og það er um
það bil allt sem þú þarft að vita, í raun og veru.JB

Fyrir þá sem halda að engar rannsóknir hafi verið gerðar á læknisfræðilegu kannabis.Það eru
meira en nægar upplýsingar þarna úti til að gera kannabis löglegt í dag, það er einfaldlega lygi
að  það  hafi  ekkert  læknisfræðilegt  gildi  og  að  áhrif  þess  hafi  ekki  verið  vísindalega
sönnuð.Kannabis  er  ekki  notað  í  læknisfræði  vegna  þess  að  það  er  árangurslaust,  helsta
vandamál þess er að það er svo áhrifaríkt (og ódýrt).JB

„Ég er í umræðu í augnablikinu um hvort kannabis geti valdið geðrof/geðklofa.Vegna þess að
þeir, tilvitnun, "þekkja of marga fullorðna sem hafa reykt mikið af pottum og eru nú með ýmis
geðheilbrigðisvandamál." Hvað myndir þú segja líka einhver sem sagði þetta við þig?Umræðan
kviknaði  með  því  að  ég  smellti  á  like-hnappinn  á  teiknimyndamynd  af  foreldrum  að  segja
barninu sínu frá ávinningi kannabis!!“

-- Kathy, ég myndi segja þeim að lesa bók Ricks.Olían læknar geðrof/geðklofa þegar hún er
borðuð og þegar hún læknar hana veldur hún því rökrétt ekki.Allt sem maður þarf að gera er að
finna  rétta  stofninn  eða  stofnana  og  olíu  eða  olíur  eða  samsetningar  þeirra  fyrir  þetta
ástand.Það er allt sem þarf til, í raun og veru.JB

„Því meira róandi því betra.Ég nota það á kvöldin áður en ég fer að sofa og það virkar.Ég sef
núna 8 tíma samfleytt.Hvíldin hefur verið það besta fyrir mig.80% og upp styrkurinn tekur smá
tíma  fyrir  þig  að  venjast  honum  en  þú  kemst  þangað.Byrjaðu  á  0,01  ml  samkvæmt
leiðbeiningum  og  vinnðu  upp  þaðan.Ég  prófaði  0,025  til  að  byrja...næst  tók  ég  bara  0,01
ml.0,025 ml settu mig í sófann í 10 tíma.Farðu varlega en mundu að taka það.Eins og ég sagði
Nótt er rétti tíminn fyrir mig.Getur virkað á daginn og hvílt sig á nóttunni.“ Jóhannes

„Ég  er  með  MS  og  þjáist  stöðugt  af  sársauka,  alls  staðar  þar  á  meðal  mjög  slæman
höfuðverk.Ég fæ skjálfta sem fæturnir gefa frá sér svo framvegis og svo framvegis.Ég virðist
enn ekki geta fengið neitt sem hjálpar við sársaukann.Ég leyfi þeim ekki að setja mig á neitt
sterkt því ég vil ekki verða háður eiturlyfjum.Svo ég þjáist!!Kannski ég prófi þetta, ég gleymdi
hvernig svefn er, stöðugt uppi." Donna
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-- Donna, prófaðu olíuna, hún leyfir þér örugglega að sofa.JB

„Ég er á hampi olíu við ýmsar aðstæður og ég hef aldrei sofið jafn vel eða liðið jafn vel....þakka
þér  Rick  Simpson  &  JB  fyrir  að  koma  þeim  skilaboðum  á  framfæri  að  þessi  planta  gerir
kraftaverk fyrir allt sem hægt er að hugsa sér!!Gerðu það bara fólk og sjáðu það sjálfur!!Það er
eina leiðin til að þú verðir sannur trúmaður, treystu mér!!“ Val

„Ég er að gefa unnusta mínum olíuna og hann hefur ekki tekið mikið og það er að gera hann svo
þreyttan.Hann sefur mest allan daginn.Ég ætla að taka hann af honum í einn eða tvo daga bara
til að sjá hvaða breytingar það gerir...þá kannski gefa honum pínulítið eins og 1/2 hrísgrjónakorn
(að minnsta kosti var það það sem við höfum lesið) kannski töpuðum við það hratt fyrir hann.
Glioblastoma Fighter

--  Jason,  syfjutilfinningin  er  í  lagi  og  þú  vilt  að  sjúklingurinn  sofi  eins  mikið  og  mögulegt
er.Róandi  áhrifin  hverfa  eftir  nokkrar  vikur  en  það  er  ekkert  óæskilegt,  þvert  á  móti.Bestu
kveðjur, JB

Sp.: Að búa til nokkrar í dag fyrir mann sem hvítu úlpurnar hafa sagt að eigi tvær vikur eftir og
þeir geta ekkert gert fyrir hann.Ég vona að ég fái góðar fréttir fyrir alla fljótlega.Reyna að fá hann
til að hætta að reykja og breyta mataræði og fleira til að gefa ónæmiskerfinu tækifæri til að
berjast.Þakka þér Rick og JB fyrir þekkingu þína og gefa okkur alvöru lækningu.

A: Dave, láttu hann reykja, það skiptir engu máli hvort hann borðar olíuna.Svo er hann líka að
fara  að  sofa  mikið  svo  hann  mun  samt  ekki  reykja  svona  mikið.Varðandi  það  að  breyta
mataræðinu núna, þá ætti hann að breyta því skynsamlega en ekki harkalega, leyfa honum að
borða það sem honum sýnist.Ekki endilega pylsa, en eitthvað skynsamlegt.Auktu pH líkamans,
láttu hann borða fræ úr tveimur eplum á hverjum degi.Mikilvægast er að fá sem mesta olíu í
hann  eins  fljótt  og  hægt  er.Það  er  enn  möguleiki.Sameina  að  borða  olíuna,  stólpíurnar,
uppgufun og staðbundna notkun til að ná sem bestum árangri.Jafnvel þótt hann komist ekki,
mun hann lifa hámarks lífsgæðum þar til yfir lýkur, og það er mjög mikilvægt líka.Ég er viss um
að það verði meira en tvær vikur, en við sjáum til.Læknar hafa ekki alltaf rétt fyrir sér með spár
sínar þegar olían kemur við sögu.Bestu kveðjur, JB

„Ég sef mjög vært og lengur en venjulega.Þegar ég er kominn á fætur finnst mér ég vera mjög
hvíldur, ekki pirraður eins og þegar ég reyki.“ Terry

„Ég sef vel og dreymir en ég vakna gruggug.Tekur klukkutíma að koma og svo endist þetta
lengi, lengi.Ég nota það á hverju kvöldi.Það fjarlægir liðagigtarverkina og leyfir mér að sofa.“
Katrín

„Ég  er  með  krabbamein  og  kæfisvefn.Ég  fæ  ekki  bara  ótrúlegan  svefn,  ég  vakna  ekki  af
hitakófum.Það er blessun." Stephanie

„Það líður eins og að vera hamingjusamlega dáinn! Mal

„Hugur minn án þess er eins og umferðarteppa í New York.Með því - það auðveldar það inn í
Zen garðástand en virkar enn á eðlilegu stigi. Andris

„Ég hef verið með svefnröskun í 20 ár, RSO olía hefur hjálpað mér að sofa í fyrsta skipti og ég
er sársaukalaus þegar ég vakna!Jæja!" Bonnie

„Ég er með herniated disk sem þrýstir á sciatic taugina sem veldur því að miklir sársauki skýtur
frá mjóbakinu niður vinstri fótinn og upp í tærnar.Ég tók 3 íbúprófen á fjögurra tíma fresti bara
svo ég gæti farið fram úr rúminu og getað gengið.Ég byrjaði að taka olíuna fyrir tæpum tveimur
vikum fyrir  verkjum og bólgum.Ég þarf  nú ekkert  íbúprófen,  ég sef  betur en ég hef  kannski
nokkurn  tímann  gert,  vinnufélagar  mínir  hafa  tjáð  sig  um  betra  skap  mitt  og  almenna
hamingju.MÉR LÍÐUR VEL!" Jennifer
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„Ég hef gefið 14 ára gömlu Pit olíuna í 4 vikur núna vegna krabbameins.Hún verður stundum
dálítið „twitchy“ og full þegar ég gef henni of mikið, en þegar erilsiðinu lýkur, sefur hún eins og
ungi.Hún neitaði að taka dýralyf svo við fengum olíu í staðinn.Enn snemma en ég er að skrá
framfarir hennar.Það tók hana um viku að venjast olíunni og fá matarlyst aftur.Ég er öfundsjúk,
þar sem við höfum á þessu stigi aðeins efni á olíunni fyrir hana Elsku fallegu sögurnar hennar
allra!“

„Ég er með félagsfælni (betur kallað félagsfælni), þunglyndi og svefnleysi.Hef aldrei tekið olíuna,
því ég finn hana ekki hér þar sem ég bý, get heldur ekki ræktað og unnið hana sjálfur...en ég
reykti  um það bil  tíu sinnum, það sem ég fann var að eftir  fyrsta skiptið gat ég núna sofið
hvenær  sem  ég  var  þreytt,  ég  átti  minn  "allt  líf-engin-þunglyndismánuð",  aldrei  verið  jafn
hamingjusöm( ekkert þunglyndi) og með öllum þessum lífsþrótti, jafnvel að taka öflugustu lyfin
(sem leiða mig til annarra heilsufarsvandamála) fyrir það, minnkaði líka félagsfælni minn (fælni)
mikið og ég þurfti ekki að vera „hár“ til að finna það, ef Ég hafði reykt 1 eða jafnvel 2 dögum
áður og þarf að fara út og tala við annað fólk, vera á opinberum stað (það sem þessi röskun
gerir  ómögulegt),  NÚ  GÆTI  ÉG  GERT  ÞAÐ,  fannst  ég  vera  lifandi  aftur  sem  „venjuleg
manneskja“.  ekkert  lyf  gerði  það.Vandamálið  er,  vegna  laga,  forgangs  jurtarinnar,  auk
félagslegrar forskilnings og fáfræði um plöntuna, égget ekki einu sinni reykt það lengur, langar
ekki  að verða "hár",  vil  bara lifa  aftur  án þessara lífstakmarkandi  vandamála.Það er fullt  af
nafnlausu fólki sem lifir eins og ég með einhvers konar fælni og aðrar kvillar og ég held að olían
gæti verið lausnin.“ Pablo

„Þú getur spurt Rick og eða JB, við höfum komist að því að að nota vöru sem er 20-30% sativa
er ein besta samsetningin fyrir kvíðatengd vandamál. Brewster

-- Okkur finnst gaman að vinna með indica dominant sativa krossa með 20% THC eða meira,
einmitt  af  þessum  ástæðum.Áhrif  bestu  olíunnar  eru  einstaklega  öflug  og  róandi  en  samt
gleðjandi og jafnvel betra ástardrykkur.Þegar þú gefur sjúklingi lyf með slík áhrif geturðu verið
næstum viss um að hann muni njóta þess að taka það.Hver myndi ekki?Þú sefur vel, þú vaknar
vel úthvíldur, vellíðan og fullur löngunar til að gleðja einhvern.Hver myndi ekki vilja það?JB

„Til hamingju, þetta eru svo góðar fréttir!Það er mjög áhrifaríkt fyrir marga hluti...Frændi minn var
með æxli í lunga á stærð við greipaldin.Þeir gáfu honum 6 mánuði ólifað...Hann nuddaði því
aðallega á bringuna og bakið því  þegar hann borðaði það þá svaf  hann of  mikið...lol.Þessi
meðferð minnkaði hana niður í valhnetustærð...var næstum horfin...og það var eitt og hálft ár
síðan...læknirinn  var  undrandi,  en pantaði  samt  lyfjameðferð...Sama kvöld  fékk frændi  minn
hjartaáfall...hann  fékk  nokkur  hjartaáföll  og  dó  úr  þeim  ekki  krabbameininu...
krabbameinslyfjameðferð er allt of erfið...Haltu þig við náttúrulyf og þér mun ganga vel!“ Doug

„INDICA er róandi á góðan hátt!Ef þú drekkur mikið af hreinu flúorlausu vatni (ég bæti við kreistu
af  sítrónu)  vegna  þurrkunar  á  augum  og  hálsi  í  svefni.Það  tók  mig  tvo  mánuði  af
hámarksskammti að ná því loksins rétt svo ég sef alla nóttina og vakna endurnærð!Ekki lengur
veikindi!Ég er hamingjusamur trúmaður sem býr til mína eigin!“ Linnea

„Róandi eins og í að svæfa rassinn þinn róandi lyf.Engir verkir, engir verkir, bara skemmtileg
ferð til heilsu." Jóhannes

„Mér þykir vænt um að læra um RSO á hverjum degi og hvað það hefur gert fyrir fólk/dýr.Ef
þessi olía gerir það sem þeir segja þarf að öskra hana frá hæsta fjalli - ekki róa hana niður.Ég
hef ekki persónulega reynslu af því, en ef ég eða einhver sem mér þótti vænt um fyndist að við
þyrftum  á  því  að  halda.
Í millitíðinni les ég eins margar færslur og ég get.Ég hef ekki enn lesið færslu sem segir: "Takk
Rick Simpson - ég varð algjörlega steindauð, það var flott, gaur." Debbie

-- Þakka þér fyrir stuðninginn, Debbie, ég er viss um að þú munt skrifa færslu sem mun segja
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nákvæmlega það mjög fljótlega.Tilfinningunni í líkamanum þegar maður tekur inn réttan skammt
af  réttum RSO fyrir  þá  er  aðeins  hægt  að lýsa  sem „mjög  flott“.  Eða einstaklega  flott.Eða
kannski ótrúlega flott.Þetta er ein skemmtilegasta tilfinning sem hægt er að upplifa, hún er mjög
náttúruleg, róandi og róandi.

Eins og við segjum hafa bestu olíurnar mjög róandi,  en samt gleðjandi áhrif  þegar þær eru
teknar inn.Svo þú sefur vel og vaknar svo flissandi eins og krakki.Og þegar þú sefur vel og
vaknar flissandi er líklegra að þér líði vel og hvílir  þig heldur en þegar þú sefur ekki vel og
vaknar ekki flissandi.Og þegar þér líður vel og hvíldur, mun líkaminn þinn rökrétt gróa og standa
sig betur.Engin eldflaugavísindi, eins og alltaf með kannabislyf.JB

“Sofandi??Búin að vera í viku á olíunni og svaf mest af henni.Ég hef lesið að Rick segir að
svona læknar líkaminn, svo er þetta eðlilegt?Sannar það að olían sem ég nota sé gott efni?
Sharon

„Ekkert vandamál... :) Ég fæ reyndar ansi geggjaðan svefn af því.Ég var að setja það í þunnt
klósettpappír og rúlla í kúlu og smella því eins og pilla, eða rúlla því í brauð.Svo sagði einhver
að tp væri hættulegt svo ég vildi vita hvað allir aðrir væru að gera.;) Takk strákar.@jb ég er alveg
að ná gramminu alls  engin  vandamál,  nema gúff  svefn og smá hægur  möguleiki  þegar  ég
vakna.“ Kristín

„Sem  öldungur  í  hernum  með  áfallastreituröskun,  svefntruflanir,  verki  í  mjóbaki  (vegna
fallhlífarslyss),  kvíða  og  nýrnasjúkdóm,  er  RSO  ein  eina  aðferðin/formin  sem  ég  get  tekið
kannabis.Loksins sef ég á nóttunni,  hef misst 20+ kíló,  vegna gæða svefns, og frá og með
gærdeginum hafa nýrnarannsóknir mínar batnað á tveggja ára fresti.Rannsóknarstofur mínar
hafa  batnað  svo  mikið  að  ég  þarf  núna  að  minnka  lyfjaskammtinn  vegna  þess  að
blóðþrýstingurinn er of lágur.Öll jákvæð merki um hversu vel taka RSO á kvöldin bætir lífsgæði
mín.“ Corwin

„Bróðir  minn  þjáist  af  alvarlegum  reiðivandamálum  og  hefur  verið  greindur  með
persónuleikaröskun á landamærum.Hann getur smellt á smápeninga, sagt í gegnum daglega
meðferð af kannabisblómum sem og útdrætti, með því að gera það er hann fær um að koma
jafnvægi á skap sitt  og lifa eðlilegu hamingjusömu lífi  og laus við allt  nema einstaka þætti,
enginn fullkomið en persónulega get ég sagt að án kannabis væri bróðir minn líklega á allt
öðrum stað.

...Ég trúi  því  að einstaklingar  sem þjást  af  ofsóknarbrjálæði  vegna kannabisneyslu þjáist  af
henni  vegna vanhæfni  þeirra til  að takast  á við náttúrulega getu þess til  að opna huga og
tilfinningu fyrir  meðvitund um undirmeðvitund þína.Mér finnst að mikið af  ofsóknarbrjálæðinu
sem  tengist  kannabisneyslu  sé  eingöngu  lyfleysa  og  stafi  af  snemma áróðri  um  bann  við
kannabisbanni Reefer Madness. Corey

„Blandað...Það hjálpar sumum, en öðrum virtist það gera verra.Það hjálpar örugglega við kvíða
mínum!Ég var í mjög stressandi starfi sem olli kippum. Ég er vöðvarnir mínir...Það fór allt í burtu
eftir að hafa tekið olíu.Það slakaði nógu mikið á mér til að átta mig á því að ég þyrfti ekki þessa
skítavinnu lengur og ég hætti.“ Heather

„Ég er tvískaut og alltaf þegar ég tek RSO olíu, vel til að orða það einfaldlega, þá líður mér eins
og ég sé ekki lengur tvískaut, það er góð tilfinning. Jósef

„Ég er öldungur með áfallastreituröskun og kvíða.Ég þarf ekki lengur að taka xanax til að stjórna
árásum.Ég tek samt ssri sem dregur úr því, en ef ég finn eitthvað koma á smá olíu, dragðu af
mér pípu eða vape og ég er góður.“ JR

„Já, það gerir mikið sem skapstöðugandi fyrir áfallastreituröskun og lítilsháttar oflætishegðun og
kvíðaröskun ef það er tekið rétt. Jennifer
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„Já, mjög mjög.Með bæði Fabry's sjúkdómi og taugatrefjatrefjum er mikið af taugaskemmdum
sem veldur einnig kvíða.Ég hef allt aðra sýn á lífið.Marijúana hefur snúið lífi mínu við og sýnt
mér hversu fallegt það er að vera á lífi.“ James

„Ég hef aldrei verið betri andlega á ævinni.Ég hef notað RSO í tvö ár núna og ég er hættur öllum
lyfjum og þarf bara olíu öðru hvoru.Ég tek nokkra punkta og mér líður eins og ég sé alls ekki
tvískaut ...og ég hef þjáðst af því svo lengi...Ég tel að það hafi bjargað lífi mínu og hjálpað til við
marga aðra kvilla líka...Mér finnst ég heppinn að hafa þekkingu og getu til að vaxa og búa til mitt
eigið ALVÖRU lyf.

Ég byrjaði fyrir tveimur árum núna í júní og ég tók bara 65mg á dag.Ég notaði Blue Cheese
stofn sem er einkennist af vísbendingum og ríkur í CBD og lægri í THC.Ég prófaði líka sativa
blett sem var of sterkur og gerði mig aðeins of kvíða, svo ég fór aftur í indica blettinn og hann
hefur gert kraftaverk...Ég tók það á hverjum degi í 30 daga og þarf nú bara að taka það þegar
mér fer að líða svolítið...Það hefur líka virkað frábærlega fyrir sykursýki mannsins míns og flog
pabba míns og krabbamein vinar míns eru í bata ... Það hefur sannarlega gert frábæra hluti í lífi
mínu.Gangi þér vel og ég vona að þú finnir stofn sem virkar vel fyrir þig." Sara

„Algjörlega.Það er það eina sem hefur hjálpað mér með kvíða og áfallastreituröskun.Ég vendi
mig af 4 lyfseðilsskyldum þunglyndislyfjum (eftir tíu ára tilraunir með hvert þunglyndislyf sem til
er  og  gat  ekki  fundið  eitt  án  veikjandi  aukaverkana)  og  ekki  lengur  sjálfslyfjameðferð  með
áfengi.Ég hef þjáðst af kvíða í mörg ár og áfallastreituröskun eftir slæmt bílslys árið 2007.Ég
keyrði aldrei í 4 ár.Nú aftur að vinna að keyra fyrir Homecare Agencyaftur og á líf mitt að þakka
þessari plöntu. Donna

„Það hjálpar gríðarlega við þunglyndi sem fylgir langvinnum veikindum.Ég gat ekki einbeitt mér
til að vera áfram í menntaskóla, en með því að nota kannabis gat ég 'uppfært' í háskóla frá Gr.9-
12  á  6  mánuðum.Hef  ekki  hugmynd  um af  hverju  ég  er  ekki  með  áfallastreituröskun  eftir
áralanga ofbeldisfulla líkamlega misnotkun, nema ég hef notað kannabis reglulega, þannig að
það hefur kannski eitthvað með það að gera.Telja þessir hlutir?” Laurie

"Já.Ég hef þjáðst af ADHD, PTSD, þunglyndi.Ég er ekki á lyfjum núna vegna olíunnar." Jerissa

„Kvíði, kvíðaköst og þunglyndi.Blóm meira en olía.Að reykja Indica blóm hafa tilhneigingu til að
gera kvíða verri ef ég er í miðju góðu árás.Hins vegar hafa lyf sem innihalda olíu aldrei gert
það.Sama hvaða stofn olían var fengin úr.“ Sarah

„Pabbi minn er dýralæknir og þjáist  af  áfallastreituröskun.Olía og brum hjálpa honum mikið!
Jenný

„Það hjálpar kvíðaköstum dóttur minnar.Dregur úr tíðni og styrkleika.“ Suzanne

„Ég er með geðhvarfasýki, áfallastreituröskun (bardaga árið 1991 í Kúveit) og þjáist af kvíða og
svefnleysi.Kannabis hefur hjálpað til við öll þessi einkenni og þó að læknar segi mér að það geri
einkennin verri (bull-hokkí) þá veit ég að það hefur hjálpað mér að halda stjórn á sjálfum mér og
komið í veg fyrir mikil meiðsli hjá öðrum á mjög erfiðum tímum .Ég sver við það." Adrian

„Hjálpar örugglega til við að koma á stöðugleika í tvískauta, lyfin sem þú færð frá lækninum
munu annað hvort drepa þig eða skaða kynlíf þitt. Andrés

„Ég nota indica fyrir  sársauka og sativa fyrir  áfallastreituröskun og kvíðavandamál.Mér finnst
blanda af þessum tveimur stofnum koma í veg fyrir vandamálin mín og hægja á ofvirkni minni að
því marki sem kemur í veg fyrir að ég sé sjálfri mér hættuleg.“ Stuart

„Á þessum tíma erum við að vinna hægt og rólega að því að draga úr geðlyfjum hans fyrir
tvískaut.Læknar hans eru harðákveðnir gegn því.Ég sé að lyfin sem ávísað er gera „mush“ úr
huga hans.Við höfum þegar náð ótrúlegum árangri  með RSO svo við erum núna að skoða

- 160 -



þetta.

Maðurinn minn er tvípólar með mikla áherslu á oflæti.Í mörg ár tók hann sjálfslyf með áfengi en
þegar  hann  varð  edrú  fyrir  4  árum hefur  hann  barist  við  oflætið  síðan.Aðeins  hin  truflandi
fjölbreytni  lyfja  heldur  oflætinu  í  skefjum.En  það  lætur  hann  líka  virðast  vera  með
Alzheimer.Sjálfsmeðferð með áfenginu hjálpaði í mörg ár en áfengissýki er vandamál sem þarf
að takast á við.Nú erum við bara komin með nóg af lyfjunum.Svo enn og aftur ætla ég að taka
málin í okkar eigin hendur.

Á lyfjunum eru lífsgæði hans frekar sjúk.Bara það að fækka einni af mörgum pillum sínum á dag
gerir gæfumuninn (nýbyrjaður að minnka þannig að það hlýtur að vera smám saman af ótta við
oflætisárás).Hann hefur verið á RSO í um 2,5 mánuð vegna annarra mála með ótrúlegustu
niðurstöðum.Svo núna finnst mér öruggt að minnka lyfin hans hægt.Þetta hefur hjálpað til við að
gera það mögulegt að ráðast nú á þetta annað heilbrigðisvandamál!“ Deborah

„Ég notaði það í  12 mánuði vegna efnafíknar.Það hjálpaði mér ekki  aðeins að sofa og það
hjálpaði  mér  við  fráhvarfseinkennum  „kennslubókarinnar“  sem  ég  var  að  upplifa  eins  og
áfallastreituröskun, þunglyndi, kvíða og fjölmörg önnur geðheilbrigðisvandamál.Það þarf varla
að taka það fram að ég hef reynt að deila þeirri staðreynd að THC og lyf héldu geðheilsu minni
og geðheilsu saman á meðan á meðferð stóð.“ Chantelle

„Alkóhólismi  /  vímuefnavandamál  verða  að  teljast  „hæf  skilyrði“  í  ríkjum  með  slík
læknalög.Læknismarijúana hefur bjargað lífi margra alkóhólista.“ Jim

„Hrísgrjónakorn að verðmæti dagsins í um það bil fimm mánuði læknaði algjörlega kvíða minn
og þunglyndi... Það eru næstum 2 ár síðan ég tók olíuna og engin einkenni skila sér. Daníel

„Ég var hættur þunglyndislyfjum og ópíötum innan viku eftir að ég tók olíuna.Ég var í alvarlegri
hættu á að missa marmarana mína held ég.Þakka guði fyrir Fönix tárin. Edie

„Hjálpar þunglyndi mínu og þar sem ég er alvarlega fötluð þjáist ég af töluverðu þunglyndi vegna
hreyfingarleysis og verkja.“ Rick

„Ég fékk slæmt tímabil eftir að sonur minn fæddist, eftir skilnaðarþunglyndi og ég missti báða
foreldra mína.Kannabis var guðssending!!“ Loren

„Þetta hefur hjálpað streitu minni og kvíða engan enda á síðustu árum, í rauninni hverfur hún í
dágóðan tíma.Engin lyf hafa virkað á sama hátt...“ Stuart

„Það hjálpar gegn svefntapi vegna kvíða og kvíðakasta á kvöldin ef það er tekið 1 klukkustund
áður en þú ferð að sofa.Það er léttir, allir sem ganga í gegnum svefnleysi í marga mánuði vita
hversu tæmandi það er.Það heldur þér líka í góðu rólegu skapi góðan hluta dagsins.“ Kat

„Hjálpaði  mér  með  mígrenishöfuðverk,  þráhyggju-  og  árátturöskun,  kvíða,  óöryggi,
minnimáttarkennd, allt saman, og það læknaði þunglynda veru á 3 vikum. Riddhi

„Löngvarandi  streituvandamál  sem  skapa  háa  bp.Streitustigið  mitt  er  strax  róað  með
kannabis.Vaping hjálpar í gegnum slæmu augnablikin.Ég er að fara í átt að matvöru eingöngu
og gallinn við þá aðferð er að þurfa að bíða eftir að kerfið mitt gleypist.Ég er búinn að æfa mig
nógu mikið til að geta beðið í hálftíma og ef það er sérstaklega stressuð stund þá fer ég aftur í
uppgufunartækið mitt.“ Andie

„Ég er bakbrotinn og taugaskemmdir  og kannabis er  eina lyfið sem hjálpar mér að sofa og
takast á við daginn! Leslie

„Það hjálpar mér að líða út á nóttunni svo ég get vaknað mjög snemma í vinnuna. Matt

Sjaldgæfir eða ekki svo algengir sjúkdómar og sjúkdómar
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„Rick  Simpson olía  gerir  þig  spenntan að vakna og sjá  hvað annað hefur  gróið.Ég er  hálf
heltekinn af því.“ Natalía

Q.Halló Rick/JB, hefur þú einhvern tíma heyrt um sjaldgæfan sjúkdóm Porfýríu?Ef svo er hefur
þú meðhöndlað einhvern með RSO og hver var árangurinn?

A.Nei ég hef ekki.En miðað við það sem ég hef lesið um það þá sé ég ekki ástæðu fyrir því að
olían ætti ekki að hjálpa til við að lækna hana eða koma henni í skefjum.Það mun örugglega
hjálpa til við einkenni þessa sjaldgæfa og vissulega mjög óþægilega ástands.

Ég myndi fylgja siðareglunum á síðunni okkar, ég myndi borða olíuna og nota hana í stæla
(þannig  fer  hún  beint  í  blóðrásina).Ég  myndi  nota  olíuna  útvortis  í  veig  eða  salva  fyrir
húðsjúkdóma (það mun fjarlægja allan kláða og önnur óþægindi).

Ég myndi borða að minnsta kosti 60 g á tveimur eða þremur mánuðum, ég myndi ekki nota nein
efni, ég myndi einfaldlega fylgja leiðbeiningum Rick Simpson.Ef 60g mun ekki lækna það eða
koma í veg fyrir það, myndi ég borða önnur 120g.Og ef það myndi ekki skila viðunandi árangri,
þá myndi ég einfaldlega byrja að dúndra olíunni í mig, ein tvö þrjú grömm á dag eða jafnvel
meira ef ég gæti tekið það, og ég myndi einfaldlega borða eins mikið og ég gæti fengið eins fljótt
og hægt er. .Hvers vegna?Vegna þess að þegar olían hjálpar þér ekki er alveg ólíklegt að þú
finnir  eitthvað  annað  sem  gerir  það.Einnig  ætti  að  meðhöndla  árásargjarna  sjúkdóma  af
árásargirni.Bestu kveðjur, JB

„Þetta  gæti  verið  gróft  en  ég verð  bara  að segja  það samt  og jæja,  ég er  ekki  mikið  fyrir
geðþótta.Svo  ég  á  ekki  allt  sem  ég  þarf  ennþá  fyrir  olíuna  en  barnaskref  munu  komast
þangað.Hins vegar hef ég fengið þessa gyllinæð sem er alltaf að koma aftur.Ég hef átt þrjú börn
á aldrinum 5,3,1 og fyrsta barnið mitt engin gyllinæð annað barnið mitt aðeins eitt gyllinæð mitt
þriðja vel það var ein gyllinæð og hún hverfur og kemur aftur hverfur og kemur aftur.Ég hef
keypt allt undir sólinni ekkert virkaði.Svo ég sagði hvað í fjandanum.Ég tók um 1/8 tsk kief 1/4
tsk kókosolíu klípa af þurrkuðum lavender og klípa af þurrkuðu kamillu og tvö laufin af myntu.Ég
jarðaði þetta allt saman.Ég notaði það einu sinni í gær innan nokkurra sekúndna, ég var ekki
lengur með verki í morgun, það leið eins og tæmd blöðru.Ég notaði það aftur, ég er viss um að
næsta dag eða tvo mun það alveg hverfa.Engu að síður er  punkturinn minn að ég sparaði
peninga  með  því  að  meðhöndla  það  heima  með  því  sem  ég  hafði  hraðari  og  hollara  en
ríkisstjórnarútgáfan og sönnun þess að kannabis hefur geggjaða lækningamátt og ímyndaðu þér
bara að ef ég væri að nota olíu væri það þegar farið.Annar þriggja ára gamall minn datt út úr
vörubílnum,  ég  var  ekki  með  smyrsl,  ekkert  peroxíð  ekkert  á  mér  þar  sem  við  vorum  að
ferðast.Svo ég þeytti blöndunni minni og skellti nokkrum á hné hennar og um morguninn leit út
fyrir að hrúðurinn væri fyrir mánuði síðan.Segðu bless Neosporin illa spara smáaurana mína!
Friðarást og kannabis.“ Moni

"Kæri herra.Rick Simpson, leyfðu mér fyrst að segja að fjölskyldunni minni finnist þú frábær og
við óskum þess að við værum nær þér svo við gætum hjálpað þér með ótrúlega vinnu þína.Ég
hef  notað  læknisfræðilegt  kannabis  í  14  ár  við  langvinnum  verkjum  vegna  fjölgyðilegra
eggjastokkaheilkennis og liðagigtar.Vegna 10 ára lyfjaeitrunar var ég veikari, hafði bætt á mig 90
pundum og var hræðilega háður Fentynol sem læknir ávísaði.Ég byrjaði á olíunni fyrir 7 vikum
og það eina sem ég get sagt er að kraftaverk eru að gerast!Á sex vikum hefur blóðsykurinn
minn verið stjórnaður að því marki að engar pillur eru nauðsynlegar, ég hef misst 28 pund án
fyrirhafnar.Ég fór að örvænta yfir því að ég væri að verða veikari, þrátt fyrir að mér liði betur en
nokkru sinni fyrr!Eftir margar prófanir sem létu læknana klóra sér í hausnum og sögðu að þetta
væri  kraftaverk!Það  eru  nú  ekki  bara  engin  ný  vefjafrumur,  æxli  eða  massa,  heldur  eru
vefjafrumur sem áður voru til staðar o.s.frv.Engin merki um að sjúkdómurinn hafi nokkurn tíma
verið til staðar!Ég er enn með próf til að sjá hvort það sé líka farið úr nýrum, en ég veit í hjarta
mínu að þau verða líka farin.Þakka þér Rick Simpson, þú ert að vinna verk Drottins, Guð blessi
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þig eins og hann hefur mig, með því að finna síðuna þína.“ Annie

„Svo góðar fréttir JB & RICK!!!Ég fór til lækna í dag til að fá niðurstöður úr prófunum mínum!
Skjaldkirtillinn minn sem var vanvirkur og lyfjaður í 22 ár er nú ofvirkur!Ég hef bara tekið RSO á
fullu sjálf í mánuð, ég nudda líka veig beint inn í hálsinn á mér og ég gufa RSO líka!Ég er svo
himinlifandi  yfir  þessu!Hann er  virkilega flottur  læknir  sem hefur  verið  þarna  og stutt  mig  í
gegnum þetta allt og veit vel, ég er í raun að nota RSO OIL!Þar sem hann er læknirinn sem
hann er, vill hann samt gera ultrahljóð á skjaldkirtli til að athuga hvort hnúðar séu!Hvað finnst
þér um ultra soundið?Ég ætla alltaf að taka þessa olíu með stolti það sem eftir er af dögum
mínum, þetta finnst mér rétt, það er alveg málið!Lyfseðilsskyld lyf eru ILL!Ég er líka með mörg
önnur heilsufarsvandamál sem ég er núna að meðhöndla með þessari frábæru olíu!

Chiari vansköpun af tegund 1 í heilastofninum líka ég er með alvarleg úlnliðsgöng og margt
fleira!Ég er 45 ára ungur í dag, finnst ég ekki vera barinn og sár eins og mér leið!Var ég búin að
nefna að ég fór líka í heilaaðgerð fyrir 7 mánuðum síðan og ég hef ekki notað nein fíkniefni
síðan ég fór í aðgerð vegna lifrarbilunar vegna lyfjanna!Ég er sannarlega sönnun þess að þessi
olía er frá GUÐ!Þetta er allt sem við ættum að neyta sem lyf!Þakka þér JB og Rick fyrir allt sem
þú gerir frá hjarta mínu!Ekki lengur skjaldkirtilslyf, YAY!!!!!!!!” Margene

--  Til  hamingju,  Margene.Hvað  varðar  ómskoðunina,  ég  held  að  þú  vitir  svarið.Því  færri
skannanir því betra, það er allt sem ég get sagt.Ég persónulega myndi ekki fara nálægt neinum
sem myndi ekki segja mér frá olíunni í 22 ár en ef þú heldur að það fólk hafi enn eitthvað að
segja þér skaltu ekki hika við að tala við það, þ.e. ef þú hefur virkilegan áhuga á því sem þeir
hafa að segja um lyf.En það er um það bil allt sem ég myndi leyfa þeim að gera, bara að tala,
þannig að þeir geta ekki sært þig eins mikið og þeir myndu gera, ef þeim tækist að sannfæra þig
um að innbyrða nokkrar pillur að eigin vali.Bestaóskir og haldið í burtu frá þeim sem eyddu 22
árum í að gefa þér rangt ráð.Vertu ánægð með að þú lifðir af "meðferðirnar", aðrir voru ekki svo
heppnir.JB

„Ég er líka með skjaldvakabrest (Graves sjúkdóm).Við uppgötvuðum það fyrir 17 árum þegar ég
var ólétt og fæddi dóttur mína 15 vikna meðgöngu vegna þess (ég var á samtals 14 lyfjum, þar á
meðal  3  fíkniefni  verkjalyf  fyrir  alvarlega  langt  genginn  hrörnunarsjúkdóm  í  mjóbaki  og
hryggskekkju í efri hrygg / skjaldkirtli (Graves sjúkdómur) / Sykursýki (tegund II) / Blue Sclera /
Psoriasis  og  exem  /  Háþrýstingur  /  Nýrnavandamál  /  fótaóeirðarheilkenni  (ég  fékk  þetta
ágætlega sem aukaverkun af öðru lyfi) / Hátt kólesterólmagn / ofþyngd (hef misst yfir 100 lbs
síðan ég hætti með kokteilinn af lyfjum ~ síðasta sumar) **ÉG ER EKKI í mataræði** og hef
alltaf  borðað  hollt,  þar  með  talið  ekkert  rautt  kjöt  ~  lífrænt  grænmeti  o.s.frv.dagleg  djúsun
o.s.frv.16 ár af stanslausum pillulyfjum sem nema nú NÚLL pilla á dag!!!!

Ég tek um það bil fjórðung til tæplega hálft gramm á dag af eigin heimagerðu Rick Simpson olíu
samkvæmt sérstökum leiðbeiningum Rick ~ **ÉG VERÐ AÐ KOMMA AÐ ÞAÐ...EKKI, ÉG ÍTALA
EKKI, ÓDÝRT ÚT Á GÆÐUM BYRJUNAREFNA ÞÍNIR > OLÍAN ÞÍN SEM ÞÚ INNBYRÐUR
VERÐUR  AÐ  VERA GESKINNUR  OG  RAVLAÐI  Í  LIT  >>  ANNARS  ER  HÚN  EKKI  AF
LÆKNISFÆRI ÆTILEGÆÐI**“ Michele

„Er hægt að nota kannabisolíu til að meðhöndla hundaæði? Aami

-- Aami, já, en það mun líklega krefjast þess að setja sjúklinginn í dá í einhvern tíma, með mjög
stórum skömmtum af olíunni, sérstaklega í lengra komnum tilfellum.JB

„Í gær gaf ég vini mínum smá olíu sem fékk hlaupabólu af því að fara á spítalann.Ég stakk upp á
því við þennan aðila að hita smá af ólífuolíu, blanda henni í RSO og síðan í kremið sem þessi
manneskja hefur notað.Þessi manneskja sendi mér bara skilaboð til að segja: „Petur, ég get
ekki  sagt  þér  hversu þakklát  ég er  fyrir  þessa mögnuðu olíu!HOLY SHIT.Ekkert  orð af  lygi:
vondasta „pokinn“ sem ég á, „ground zero“ sá fyrsti sem birtist sem hefur haldist stærsti og
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viðbjóðslegastur allan tímann sem ég hef verið veikur - bara þornaði upp og hrúðurinn losnaði
HREIN innan um það bil tveggja klukkustunda frá því að olíu er borið á.Ég er breytilegur!Helvíti!
Ég notaði það um allan hársvörðinn og verstu blettina á líkamanum - hárið mitt lítur svolítið út en
mér líður svo miklu betur nú þegar.Það er alveg ótrúlegt.VÁ!Það þarf ekki mikið til að sannfæra
einhvern um sannleikann.“ Pétur

-- Þakka þér, Pétur, vel gert.Hampi fræolía og RSO virkar líka frábærlega.Mikið af ólífuolíu á
markaðnum er ekki framleitt úr ólífum, það er ekki nóg af ólífum í heiminum fyrir alla „ólífuolíu“
sem er framleidd og seld um allan heim, þannig að líkurnar á að þú verðir svikinn eru minni
þegar þú kaupir hampfræolíu .Auk þess fer það í gegnum húðina og fer um það bil tommu og
hálft djúpt inn í vefinn, sem er líka frábært fyrir lækningu.Og hún er ekki eins feit og ólífuolía.JB

„Ef lesblinda er ekki á listanum ætti hún kannski að vera það.Ég hef tekið eftir hæfileikanum til
að stafa 100x betur en ég gerði áður en ég læknaði mig af öðrum hlutum.Hræðileg aukaverkun
þess að lækna sjálfan mig af sykursýki  af tegund 2: ekki  lengur liðagigt,  sciatica, offita eða
lesblindu.Hahaha!!” Pétur

„Þetta er ekki krabbameinslækning eða neitt, en ég vildi láta Rick vita að ég hef verið að haltra á
hægri hælnum í næstum ár núna.Ekki viss um hvað er að því og veit að læknirinn mun gefa mér
lyf sem mér finnst ekki þægilegt að taka, svo ég var bara með verki.Við vorum nýlega kynnt fyrir
RSO í gegnum vin, Charles, og við erum byrjuð að búa til  það.Undanfarna tvo daga hef ég
innbyrt olíuna nokkrum sinnum á dag og í morgun vaknaði ég og haltraði ekki.Maðurinn minn
tók strax eftir því.Hann tók eftir því að olían hlýtur að vinna töfra sinn!Takk Rick Simpson![:)] Mér
líður vel!" H

-- Kæri H, takk fyrir góðar fréttir, okkur finnst alltaf gaman að heyra um þær.Ég myndi blanda
olíunni við hampfræolíu eða ólífuolíu og búa til veig og nota olíuna útvortis líka.Að sjálfsögðu er
það að borða olíuna lykillinn að raunverulegri lækningu og allar leiðbeiningar um hvernig á að
nota olíuna eru á síðunni okkar.Bestu kveðjur, JB

„Fyrir sex dögum hjálpaði ég tveimur mönnum með lifrarkrabbamein og sykursýki.Einn vinur,
krabbameinslyfjan, fékk munninn, brenndist, varirnar brenndu.Var 225 pund núna 139, gat ekki
borðað, sofið, mjög þreytt.Jæja, hann hefur verið að spyrja mig mikið um RSO.Ég er alltaf að
fræða hann.Ég er búin að vera á honum í 6 mánuði núna.En eftir að tveir frænkur hans dóu fyrir
6 mánuðum síðan, bæði Krabbamein, 1 Lifur heili.Og skjaldkirtilskrabbamein.Ég tala við báðar
fjölskyldur, þær vildu prófa RSO en þær voru hræddar um að ríkisstjórnin myndi taka heimili
þeirra eða henda honum í fangelsi.Báðir látnir.HVÍL Í FRIÐIBræður.

En þessir menn eru búnir að vera á RSO í 6 daga núna, ég fór að athuga með hann, eins og ég
lofaði  honum.Hann var undrandi yfir  því  að geta borðað aftur  og sagðist  ekki  geta hætt  að
borða.Það er gott mál.Því þegar hann byrjaði á olíunni var hann bein.Leit veikur út.En bara eftir
6 daga...aumur munnurinn var horfinn.Hann sagði: "Þú hafðir rétt fyrir þér, mér líður svo miklu
betur." Hann er kominn með orku aftur, mikið af henni.Hann leit svo vel út og litríkur.RSO.Þakka
þér  aftur  Rick  Simpson.Nokkrir  ánægðir  krabbameinssjúklingar  í  viðbót.Að  lifa  og  líða
frábærlega.Friður, ást og kannabislækningar“ Ron

„Umönnunaraðili minn er með sjúkling sem er greindur með Lupus og kvikasilfurseitrun um allan
líkamann.Eftir  um  það  bil  ár  hingað  til  með  því  að  nota  heimagerðu  olíuna  sína,  er
kvikasilfurseitrun alveg horfin og Lupus er fjandinn næstum horfinn.Hársekkir hafa verið teknir á
tveggja vikna fresti til að sjá nákvæmlega hvað og hversu mikið eitur eru í líkama hennar til að
uppfæra  árangur  hennar.Það  er  í  raun  ótrúlegt  hvað  hægt  er  að  lækna  náttúrulega.Kostar
svolítið, en samt heilbrigðara og lífsins virði!“ Jesse

„Ég greindist  með frumkomið myeloid fibrosis,  fékk lyf  sem hjálpuðu en var ekki  sátt  vegna
vaxandi verkja og matarleysis og minnkandi blóðkorna, aukinnar milta, svefnleysis.Eftir að hafa
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tekið þetta lyf í eitt ár og fundið fyrir engum raunverulegum grundvallarbreytingum ákvað ég að
prófa RSO, aðeins 1 mánuð á olíunni,  sársauki minn er enginn,  matarlystin er  komin aftur,
blóðtalan fer hækkandi, sefur eins og steinn. Aguae

„Ég nota það til að meðhöndla læknisfræðilega frávik mitt...  Nokkrir sjúkrahús á mínu svæði
segja  að  það  ætti  ekki  að  vera  hægt...en  RSO  er  ótrúlegt...  ég  er  að  hafna  VP shunt  í
líkamanum, ég er með bandvefssjúkdóm og nokkra aðra sjaldgæfa vandamál... 4 heilaaðgerðir
á 36 dögum og ég neitaði að fylla á fíkniefnin... eingöngu læknisfræðilegt marijúana, RSO og
öndun... Ég hef aldrei læknað jafn fljótt á ævinni... Jafnvel þegar rannsóknarstofur mínar sýna
að líkami minn er svo ruglaður er sársauki minn reyndar ekki svo slæmt..." Katie

„Kannabisolían læknar PCOS (fjölblöðrueggjastokkaheilkenni) minn.Flestum einkennum mínum
er stjórnað.Ég er á öllum 7 lyfjunum sem ég var á vegna þess.Úttaugakvilli  sem ég fékk er
horfinn og tilfinningin komin aftur í fæturna.Efnaskiptaheilkenninu mínu er stjórnað.Ég er allt að
130lbs að þyngjast.

Mörg einkenni PCOS og efnaskiptaheilkennis eru horfin: Hormónin eru í jafnvægi (testósterón of
hátt í 180, nú niður í 40).Insúlínviðnám mitt (blóðsykur) er undir stjórn.Leptínviðnám (hormón
sem segir til um þegar þú ert saddur) er stjórnað.Fær mánaðarlega tíðablæðingu eftir 15 ára
tíðablæðingu (tíðaleysi) og egglos (skortur á egglosi).Taugaverkur vegna sykursýki horfinn.

Matarlyst minni er stjórnað.Olían hefur hjálpað til við að komast yfir sykurfíkn.Missti 120 pund á
einu ári (10 pund/mánuði) - einkenni PCOS eru offita, offita á efri hluta líkamans og erfiðleikar
við að léttast.Blöðrurnar undir handleggjunum og í úlnliðnum eru horfnar.Liðagigt særir sjaldan
og ef hún gerir það þýðir það að það er kominn tími á meiri olíu.

Hidradenitis  Suppurativa  (vansköpuð  eggbú,  blöðrubólur,  fílapensill)  er
stjórnað/minnkað.Acanthosis nigricans (dökkir húðblettir, gróf húð, húðmerki) eru horfin.Innyfita
tapast  strax  (hættuleg  fita  í  kringum  líffæri  hjarta  og  lifur).Minni  unglingabólur,  blöðrur  og
inngróin hár.Betra yfirbragð (minni svitahola, dökkir hringir í  kringum augun farnir.)  Hirsutism
(óæskilegt hár á konum á andliti, hálsi, brjósti, baki og maga.)minnkað en ekki farin.Betra að
sofa dýpra og alla nóttina.Ekki lengur sársauki frá Heels Spurs og Plantar Fasciitis lengur.Ekki
lengur höfuðverkir Innan höfuðkúpuháþrýstingur léttir, vöðva- og taugaverkir, þrýstingur í öxlum,
hálsi og aftanverðu höfuð minnkaði verulega.Svimi eins og einkenni stöðugs svima og svima eru
horfin.Geðsveiflum er stjórnað.Ekki lengur gyllinæð.

Langvinn hálsbólga (endurtekin hálsbólga frá bakflæði) er gróin og horfin.(súrt bakflæði helst þó,
þar sem matur hefur áhrif á það daglega).Árstíðabundið ofnæmi hefur horfið (rennsli/stíflað nef,
umfram  slím  á  morgnana  og  kláði  í  augum).Fæðuofnæmi  minnkaði  (borðaði  óvart  rækju,
viðbrögðin  voru  hægari  en  venjulega,  en  þurfti  samt  að  taka
benadryl).Bakverkjum.Kveikjufingurinn  horfinn.Einkenni  IBS  í  þörmum  eru  undir
stjórn.Blóðþrýstingur lækkaður.Örið frá því ég fór í úlnliðsgönguaðgerð grói alveg.

Ég  hef  læknað  nokkur  brunasár  með  blöndu  af  kannabisolíu  og  kókosolíu.Kærastinn  minn
brenndi sig illa í hendinni og það sást ekkert um það degi eftir notkun olíunnar.Kólesterólið mitt
er enn hátt.Ég gekk í gegnum tímabil afeitrun/herxing þar sem ég þurfti að draga mig úr olíunni
annars myndi ég herxa verra.Ég er að vinna mig aftur upp í sama skammt.Veikar lifur eru í
fjölskyldunni minni og PCOS tengist candida albicans og margir þurfa að glíma við herxheimer
viðbrögð ef gerið er í ofvinnslu í gegnum lifur.Ég skipti líka yfir í lífrænan mat og hætti að borða
hreinsaðan sykur,  svo það gæti  líka  verið hluti  af  afeitruninni.Olían virðist  ekki  hafa  áhrif  á
kólesterólið mitt, en því meiri rannsóknir sem ég geri, því betur sé ég að kólesteról er ekki eins
slæmt og fólk heldur, og svo lengi sem það er bólga verður kólesteról.Það er varnarbúnaður
líkamans gegn því.Svo ég hef ekki áhyggjur." í gegnum Aamann

„Sonur minn er með sjaldgæfan nýrnasjúkdóm sem kallast FSGS og hann hefur notað lyfið
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síðastliðin 2 ár.Blóðrannsókn hans sýndi alltaf lágt albúmín (prótein hellist út í þvag sem lækkar
albúmínmagn í blóði).Frá því að lyfið hófst (1/4 hrísgrjónastærð í PM) hefur blóðvinnan hans
batnað svo mikið að nýrnalæknir hans er undrandi.Síðustu niðurstöður sem komu til baka sýndu
albúmínmagn „venjulegs“ einstaklings.Nýrnalæknirinn sagði "Ég veit ekki hvað þú ert að gera,
en haltu áfram." Með þessa tegund nýrnasjúkdóms getur sjúklingur venjulega búist við ígræðslu
innan 8 ára frá greiningu.Sonur minn greindist 2 ára og er núna tæplega 25 ára.Hann er enn
með  bæði  nýrun  og  bæði  virka  eins  og  „heilbrigð“  manneskja  sem  er  ekki  með
nýrnasjúkdóm.Nýrnalæknirinn klórar sér í hausnum.Við hittum líka náttúrulækni og höfum gert
það undanfarin 17 ár.Hann hefur líka verið frábær hjálp en ég VEIT að lyfið er það sem hefur
lagað albúmínframleiðsluna.Það eru margir sjúkdómar þarna úti sem hægt er að lækna með
þessu og ég trúi því og veit að þetta lyf hefur hjálpað bæði mér og syni mínum.Þakka þér fyrir!!"

„Sonur  okkar  er  með Niemann Pick  gerð  C og við  höfum notað olíuaðferð  Ricks  síðan  1.
febrúar.Við höfum farið úr 15+ meðalköstum á dag þegar hann var vakandi og óteljandi á meðan
hann svaf  í  aðeins  2  grand mal  á  síðustu  56 dögum.Við  erum nú farin  að finna fyrir  smá
flogaköstum.Myndirðu kannski stinga upp á því að búa til nýja olíu og skipta um stofna? Kevin

— Já, Kevin.

„Haltu þig við annan háan THC stofn eða er í lagi að blanda háum CBD stofni eins og Harlequin
við annan háan THC stofn eins og Candy Kush?

-- Ég myndi búa til tvær aðskildar olíur, ég myndi ekki vilja þynna RSO með CBD.Því öflugri og
róandi því betur virkar það sem lyf.JB

„Þar sem þú hefur gert þetta í nokkurn tíma, myndirðu mæla með því að halda þig við hærri
THC olíurnar en hærri CBD olíurnar?Ég vil ekki fara leið Charlotte's Web vegna þess að við
höfum séð frábæran árangur í hærri THC stofninum sem við höfum notað.En ég er forvitinn um
Harlequin.Eða ersem er of líkt CW?

-- Aftur, Kevin, ég myndi búa til RSO úr öflugasta og róandi ríkjandi vísbendingastofni sem ég
gæti  fengið.Þá  myndi  ég  kannski  búa  til  háa  CBD olíu  sérstaklega  og  þá  myndi  ég  leyfa
sjúklingnum  að  velja  hvað  hentar  honum  best.Í  fullkomnu  tilviki  gætu  sjúklingar  valið  úr
hundruðum af olíutegundum.Rétt eins og í vínbúð - öllum líkar við það sem þeim líkar og það er
engin leið að segja hvaða vín þeim líkar best.

Endurheimt sjón
„Ég gerði bara lotu af „hampolíu“ fyrir nokkrum nóttum og slatta af smjöri.Ég hef verið að gefa
heilaæxlissjúklingi olíuna, áður en hún tók olíuna var hún næstum blind, eftir mánuð að taka
olíuna hefur sjón hennar verið næstum að fullu endurheimt.Þú myndir ekki fá sömu niðurstöður
með smjöri.Þú færð lækningaárangur af smjöri, hins vegar er olían mun einbeittari lyfjaform og
hún virkar fyrir næstum hvað sem er, dótið er bara ótrúlegt. Dion

„Tekið  munnlega  er  að  endurheimta  sjón  móður  minnar.Hún  er  löglega  blind  á  vinstra
auga.Meiðsli urðu til þess að hún var linsulaus og nokkrar skurðaðgerðir urðu til þess að hún
fékk gláku.Hún hefur verið á RSO í eitt og hálft ár núna - notar það daglega.Hún tók aldrei eftir
því hversu mikil sjón var að koma aftur fyrr en hún var að setja á sig smá augnförðun.Hún hefur
verið blind á því auga í 40 ár og hefur því þjálfað sig í því að farða augnlitið með lokuð augu.Það
var eina leiðin sem hún gat sett það á góða augað sitt var að loka góða auganu og skilja hana
eftir alveg blinda.Jæja, síðast þegar hún lokaði góða auganu fór hún að sjá og einbeita sér út úr
blindu auganu.Hún er bara stundum farðaðar svo hún er ekki alveg viss um hversu langur tími
leið áður en sjónin fór að koma aftur, en eftir að hafa verið á olíunni í meira en ár getur hún nú
greint myndir, liti og jafnvel lesið ákveðna hluti úr vonda augað hennar!Ég hélt uppi poka af Lays
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Chips og handan borðsins gat hún lesið lays.Hún heldur að ef hún ætti nýja linsu að sjón hennar
yrði algjörlega endurheimt.Til þess að fá nýja linsu verður að setja hana á líffæragjafalista - ég
er ekki viss um að tryggingin hennar dekki neitt slíkt svo í bili - Þessi olía hefur gefið henni
kraftaverk - kraftaverk sjónarinnar þar sem einu sinni var aðeins myrkur !Svo ég myndi segja að
ENGAN DROPPA ÞARF- Bara stöðugt framboð!Farðu nú að gróðursetja lækninguna þína!Ó já-
Hún hefur ENGIN sönnun fyrir GJÁRLEIKU! Lindsay

„Ég nota kannasmjör við gláku og það byrjar að virka innan 10 mínútna.Dofi eggtilfinningin í
auga mínu hverfur og hreinsar þokufulla tvísýnina mína.Ég hef aldrei fengið verki í líkamanum
svo ég veit ekki hvort það virkar fyrir verki, en ég er viss um að það myndi gera það.Ég er 47 ára
og ekkert verki, kannski er það vegna þess að ég nota kannasmjör nú þegar.Ég þarf ekki lengur
Wellbutrin eða Adderall, kannabis hefur læknað þunglyndi mitt og ADD/ADHD.Það hjálpar líka á
kvíða mínum, læknirinn vildi setja mig á Klonopin.Hahahaha vá." Rebekka

„Í dag fór faðir minn, sem þjáist af augnbotnahrörnun og hefur verið næstum alveg blindur á
bæði augu, til læknis aftur eftir að hafa tekið Phoenix tárin mín síðustu 6 mánuði.Í dag voru
læknarnir  hissa  því  sjón  hans  sem  hefur  ekkert  gert  nema  versnað  er  farin  að
batna.Taugaendarnir eru farnir að tengjast aftur og hann prófaði í dag með 20/20 í HÆGRA
AUGA.KANNABISLÆKINGAR.Ég hafði gefið honum Phoenix Tears sem ég lærði að búa til af
Rick Simpson.Þetta er mjög góður dagur.Það sannar mátt kannabis.“ Gregg

„Allt í lagi, svo ég held að flestir lesendur okkar hafi vanist þeirri staðreynd að hampolía læknar
krabbamein, sérstaklega þegar hún er framleidd og notuð á réttan hátt og þegar sjúklingurinn
fylgir  leiðbeiningum Rick Simpson.Svo hefur þú séð mig halda áfram um sykursýki,  liðagigt,
Crohns, MS og alls kyns aðra sjúkdóma.Sumir komust yfir það þegar og vita að olían er líklega í
raun lækning allt eða virðist að minnsta kosti þannig, sumir hafa ekki.Síðan komum við upp með
að meðhöndla bruna og fjarlægja gömul ör -- einfalt að sanna, margir hafa gert það.Svo sögðum
við  að  olían  myndi  endurvaxa  hár  á  sköllóttum  blettum  -  og  þaðgerir.Svo  nefndum  við
stinningarvandamál og þótti mörgum það yfir höfuð.En bíddu þar til þú lest þennan vitnisburð:

„Ég á 2 foreldra sem þurfa að festa vitnisburðinn!Mamma mín er að fá síðuna sína aftur í blinda
augað, (eftir að hafa verið á olíunni) getur hún í raun séð liti og form núna jafnvel með góða
augað lokað og pabbi minn hefur læknað sykursýki hans. Lindsay

-- Þakka þér, Lindsay Bunn Rogers, þessi gerði daginn okkar.Það eina sem ég get sagt er að
sjónin á líklega eftir að batna enn frekar og ég myndi líka mæla með því að hún noti olíuna líka í
stíla.Stíla við augnsjúkdómum?Auðvitað.JB”

„Ég hef tekið RSO í meira en ár vegna krabbameins... ekki aðeins minnkar æxlin mín heldur
hefur sjónin batnað úr -650 í -400.Augnlæknirinn minn trúði ekki hversu mikið sjónin mín hefur
batnað.Ég hef þurft að skipta um gleraugu núna tvisvar.“ Debby

Dýr - Vitnisburður
„Læknaði nautamastífið okkar.Hann fékk 4 mánuði til að lifa fyrir næstum 11 mánuðum eftir að
hafa  verið  greindur  með  hemangíósarkmein!Svo  fegin  að  við  fundum  Rick  Simpson  og
kannabisolíu!“ Amanda

„Ég hafði ekki hugmynd um lyfjakannabis.14 ára hundurinn okkar er ofur hlýðinn og þú gætir
sett  steik á gólfið,  farið út úr herberginu og hún mun ekki snerta hann nema þú segir  allt  í
lagi.Jæja,  það var smjör með innrennsli  sem var að mýkjast við hliðina á eldinum í nokkrar
mínútur, og Dusty Dog hlýtur að hafa vitað að það var gott, því hún borðaði mikið!Þetta voru um
30 sterkir mennska skammtar í einni lotu.Mér leið frekar illa, sérstaklega þegar fæturnir gáfu sig
og hún lenti í  hálfgerðu dái.Ég var hjá henni og sprautaði sykurvatni inn í munninn á henni
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næstu tvo dagana, svo vaknaði hún, ældi í græna ælu, gerði stóran grænan skít, fékk hristing
og hefur verið eins og nýr hundur síðan.Hún var eins og hvolpur.Í fyrstu setti ég þetta niður á að
vera ánægður  með að vera á  lífi,  en  það var  meira en það.Það var  eins  og einhver  hefði
endurstillt  verksmiðjuna  á  hana.Þetta  er  það  sem fékk  okkur  til  að  skoða  lyf  eiginleika  og
uppgötvuðum Rick Simpson söguna. Adam

„Sumt T-frumukrabbamein með eitlaæxli krakka CLCT-1 er horfið!

Við munum aðeins fara til dýralæknis til að prófa á þriggja vikna fresti fyrir CBC til að mæla
kalsíummagn og FNA til að fylgjast með rauð-hvítum blóðkornum fyrir t-frumur krabbameins.Hún
þarf ekki lengur ávísað lyf  en við munum halda henni á Rick Simpson olíunni sem læknaði
krabbameinið á hverjum degi það sem eftir  er ævinnar.Við erum þakklát fjölskylda." Einhver
krakki

„Hundurinn minn er með beinsarkmein (beinkrabbamein).Ég lét taka af honum fótinn fyrir viku
síðan og hann á að byrja í lyfjameðferð eftir viku.Með krabbameini hans dreifist það venjulega til
lungna, 95% hunda deyja úr lungnakrabbameini innan árs.Ef það væri hundurinn þinn myndirðu
byrja á olíunni núna og gera samt lyfjameðferðina, eða engin lyfjameðferð og bein olía?Fyrir
menn byrjarðu með hrísgrjónakorni, með 70 punda hundi, myndirðu byrja með 3. af því tvisvar á
dag?Takk fyrir að lesa þetta og ég bíð spenntur eftir svari þínu.“ Eda

„Eda, olían bjargaði dýrmætu hundinum okkar Sophiu.Hún var að deyja.Gefðu hundinum þínum
olíuna ASAP ...Chemo mun drepa hana.Bænir með þér...“ Brewster

„Ég meðhöndlaði æxli hundsins míns á eyra hans með RSO...Þetta var FRÁBÆRT og nú er það
horfið!!!!” Andrea

„Hundurinn minn var með æxli sem dýralæknirinn vildi ekki gera aðgerð á!!Það hefur haldið
áfram að  kljúfa  sig  og  smitast.Ég  notaði  RSO olíuna  mína  í  bland  við  kókóolíu  og  notaði
staðbundið  daglega  þar  til  æxlið  var  horfið.Enginn  vöxtur  að  innan  né  utan  hjá  stráknum
mínum!!“ Boris

„Við erum með þrjú loðbörn á aldrinum 10, 9 og 8 ára, sem ég nota daglega með RSO sem
fyrirbyggjandi aðgerð.Ég hef einnig meðhöndlað ýmis sár og staðbundin lýti þeirra með góðum
árangri.Þakka þér Rick!” Virginía

„Ég fékk bara mjög góðar fréttir af hundi vina minna sem ég bara varð að deila!Fyrir nokkrum
mánuðum síðan var pitbull hennar Maximus með æxli innan í öðrum aftari fótlegg hans sem var
að vaxa úr böndunum.Dýralæknirinn sagði vinkonu minni að hún þyrfti að borga yfir 3 þúsund
krónur til að láta skera fótinn af honum, annars myndi það dreifast og hann myndi deyja innan
árs.Þetta var fyrir um 4 mánuðum síðan.Á þeim tíma, þegar ég sá stöðu hennar um fyrirhugaða
aðgerð  hans,  sendi  ég  henni  skilaboð  og  stakk  upp  á  því  að  gefa  honum  kannabisolíu  í
staðinn.Hún  hugsaði  með sér  að  hún  myndi  prófa  náttúrulega  meðferð  áður  en  hún  gerði
eitthvað róttækt og óafturkræft eins og aflimun.Sem betur fer fyrir hana (og Maximus) var hún
þegar með kannabiskort þar sem hún býr í Kaliforníu.Svo hún fór á kannabis-afgreiðslustofu og
sótti  eitthvað.Hún gaf  honum 1 dropa af  olíu á stærð við ertu, tvisvar á dag með máltíðum
hans.Hún sagðist strax hafa tekið eftir því að hann væri með minni sársauka og fannst hann
miklu þægilegri.Auk þess fóru matarvenjur hans strax aftur í eðlilegt horf.Eftir nokkrar vikur gat
hann jafnvel hlaupið án þess að haltra, svo hún hætti við aðgerðina og hélt fast við náttúrulega
meðferðina.Hún kom bara heim úr dýralæknisskoðun í dag og komst að því að æxlið hans er
ALVEG  horfið.Engin  ummerki  um  æxlið  hafa  verið  skilin  eftir.Dýralæknirinn  var  mjög
hneykslaður þegar hún sagði honum hvernig hún læknaði hann.

FYI: Þetta er þriðji  hundurinn sem ég veit  um sem hefur verið bjargað með kannabisolíu.Ég
þekki líka fullt af fólki sem hefur verið bjargað líka.Ef þú heldur ENN að kannabis lækni ekki
krabbamein, þá hefurðu ekki verið að fylgjast með.Ég hef vitað sannleikann í mörg ár núna og
ég hef aldrei fundið neinn, hvorki dýr né menn, sem kannabisolía hefur mistekist að bjarga.“
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Lára

„Ég á nágranna sem tókst að fjarlægja æxli í hundinum sínum innan mánaðar með því að gefa
henni lyfið.Haltu áfram og já mjög litlir skammtar þar sem Rick hefur sagt að efnaskipti þeirra
séu mjög mikil svo þau batna miklu hraðar en við.“ Covey

„Já, það mun hjálpa hundinum þínum.Hundurinn minn fékk krampa en ekki eitt eftir að ég setti
hann á olíuna!“ Shelagh

„Við  erum  að  nota  það  til  að  meðhöndla  ástkæra  bassethunda  gláku  okkar.Hún  er  12  og
augnþrýstingsmælingin  hennar  var  á  bilinu  60  til  70  og  þeir  sögðu  að  þeir  gætu  þurft  að
fjarlægja augað ef  það verður 80, svo við byrjuðum að nota olíuna á síðustu mánuðum og
nýjasta  augnþrýstingsprófið  hennar  mældist  AÐEINS  8!  !!Það  er  undir  venjulegu
augnþrýstingsstigi og augnlæknirinn er sammála því að það sé vel skjalfest í meðhöndlun á
gláku.Við gefum henni bara mjög lítið magn af pinnahausum daglega og allt  sem er stærra
verður  mjög  grýtt  en  hefur  bara  góðan  svefn  og  þú  getur  séð  bata  í  auganu  þegar  hún
vaknar.Olían hefur líka hjálpað mér að losna við Warfarin blóðþynnandi lyf sem ég hataði svo
mikið og tek það líka daglega og leið aldrei betur og sameinast með GMO lausu mataræði þar
sem hægt er og almennt gott borð og smá hreyfingu og ég er í raun ný manneskja.Kraftur til
þessarar Ótrúlegu olíu og þakka Rick og öllum sem stuðla að þessari mögnuðu lækningaplöntu.
Dean

„GUÐ BLESSI JB og Rick Simpson fyrir tryggð ykkar við fólkið sem þarfnast ykkar mest.Ég mun
búa til  mína eigin þegar  ég get  til  að hjálpa fólki  sem ég þekki  sem þarf  sárlega á því  að
halda.Dóttir mín gerði smá úr klippingu fyrir æxli á hundinum sínum.Fjögurra daga notkun sagði
hún að það liti út fyrir að það væri við það að detta af.Ég er enn að bíða eftir endanlegum
niðurstöðum.GUÐ frammi fyrir efnafræðingi!“ Greg

„Ótrúleg saga!Ég bý til og tek RSO til að viðhalda heilsu þar sem fjölskyldan mín hefur fengið
mikið af krabbameini.Ég byrjaði að gefa hundunum mínum það auk þess sem þeir eru báðir
með lítil æxli og Shetland fjárhundurinn minn er með Discoid Lupus, tegund af hundalúpus.Það
er ótrúlegt!Á nokkrum vikum hefur eitt æxli hundsins minnkað um 70% og hinn hundurinn með
lupus hefur það ótrúlega gott!Í fyrsta skipti í mörg ár er rautt, bólgið og sársaukafullt nefið að
gróa!Ég hef prófað lyfseðla, stera, mataræði og ekkert hefur hjálpað.RSO er að lækna lupus
hundsins míns, ég veit að það getur hjálpað mönnum líka!♥♥♥ “Ashley

„Blessaður  sé  hver  sá  sem  læknar  dýr!!Ég  læknaði  BÁÐA  hundana  mína  af
krabbameini.Legkrabbamein á einum.Húðkrabbamein hins vegar.BÆÐI læknast alveg.Og ég er
að lækna stórfelld 3. stigs bruna á vinstri handleggnum með RSO líka.BLESS UP RS & JB!!!!!!”
Goblin

„Ég  fór  með  hundinn  minn  til  dýralæknis  vegna  þess  að  hann  haltraði.Læknirinn  tók
röntgenmyndir og sýndi mér þær (ég sá massann í öxlinni á honum) og sagði mér að hann hefði
um tvær vikur.Þeir settu hann á fullt af verkjalyfjum og það gerði hann svo veikan og ég held að
hann hafi séð og heyrt eitthvað.

Engu að síður býr vinur minn til sælgætissogs með THC olíu svo ég hætti verkjalyfin og var að
gefa honum 1/4 af soginu á 4 tíma fresti og hann stóð sig frábærlega, hann byrjaði meira að
segja  að  borða  aftur.Löng  saga  stutt,  tók  hann  aftur  2  vikum  seinna  og  þeir  tóku
röntgenmyndatöku aftur og það var farið, læknirinn sagði að hann hefði aldrei séð neitt þessu
líkt áður...ég mun setja inn mynd...OLIAN VIRKAR VIRKILEGA...EKKERT BULLSH___“ Tammy

„Án þín og þinnar vitneskju hefði ég ekki getað hjálpað vinum og öðru fólki í sárri neyð.Það er
svo góð tilfinning innra með þér þegar þú sérð hvernig þú hjálpaðir þeim.Haltu áfram að dreifa
upplýsingum, ég skal.Það hjálpar jafnvel við liðagigt hundsins míns.Kom í veg fyrir  að hann
haltraði á 2 dögum." Kristall
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„Ég fjarlægði krabbameinsæxli í andliti hundsins míns Ellie.Hún er fyrir tilviljun besta vinkona
mín.Þrjú orð til að lýsa Rick...óeigingjarnan framsækinn leiðtoga.“

„Eins og Rick veit, höfum við notað RSO á hunda okkar og hesta ásamt okkur sjálfum.Okkur
sýnist að dýr svari miklu meira en menn.Við kennum þetta ekki aðeins eftir því hversu marga
viðtaka þeir hafa, þeir eru sannarlega saklausir sjúklingar. Brewster

„Ég byrjaði hundinn minn á um það bil hálfri stærð af hrísgrjónakorni á dag á kvöldin þar til hún
var orðin vön því.Vertu meðvituð um að það mun gera hundinn syfjaðan og það getur gert þá
svima en eins og JB sagði að þeir bregðast við því hratt.Ég meðhöndlaði hana fyrir æxli beint á
æxlið sjálft auk þess að gefa henni það til inntöku 2 sinnum á dag og það virkaði á innan við
mánuð, æxlið farið.Gangi þér vel!" Fönix

„Besta leiðin er að þurrka það af tungunni - sumir hundar elska bragðið - það gæti róað þá og
jafnvel valdið þvagleka, svo ekki hafa áhyggjur af því að þeir séu í lagi.Fyrir hundana er hrátt
kjöt- og beinafæði einnig tilvalið og mun hjálpa gegn krabbameininu.Finndu líka hómópatískan
dýralækni." Whitney

„Báðir  hundarnir  mínir  fá  olíu  daglega  (viðhald).Ef  það  væri  hættulegt  fyrir  hunda  þá hefði
hundur sem borðar um 1,5 grömm af olíu án fyrri reynslu örugglega haft alvarlegar aukaverkanir
en að sofa og pissa í rúmið.Af þeim 5 hundum sem ég hef meðhöndlað með olíunni hefur hver
og einn fengið meiri orku og brugðist jákvætt við meðferðinni.Þeir voru á aldrinum 4 mánaða til
10 ára og meðhöndluðu allt frá skurði til krabbameins.Þetta er eina lyfið sem hundarnir mínir fá,
ég nota heildrænan dýralækni og hún er á bak við mig og meðhöndlar þá með því.

Ég hef  byrjað  hvern hund (20 lbs  til  80  lbs)  með um það bil  1/4  hrísgrjónakorni  í  hverjum
skammti.Rétt eins og fólk hafa þau öll mismunandi þol, en ég hef ekki séð þörf á að byrja á
minni skammti en það.Það versta sem mun gerast er að þeir verða háir, ef þeir virðast vera
óþægilegir,  leggstu  bara  með  þeim,  þeir  slaka  á  því  þú  ert  afslappaður  og  þeir  fara  að
sofa.Síðan þegar þeir  vakna verða þeir fullir  af  orku, þetta hefur verið í  samræmi við hvern
hund.Hægt er að auka skammtana frekar hratt, á nokkurra daga fresti.

Ef hundunum líkaði ekki það sem þeir upplifðu af þessu, þá myndu þeir ekki taka nammið eða
mat  sem  ég  setti  það  á.Þeir  virðast  ekki  eiga  í  vandræðum  með  að  borða  í  kringum
vínberjafræseyðið sitt, skilja það eftir í skálunum sínum, en matarbitinn með olíunni á er aldrei
skilinn eftir.“ Jay

„Fyrir nokkrum árum fór ég að sjá fleiri og fleiri tilvísanir í „Rick Simpson Oil“ og þar sem ég var
lengi kannabisnotandi hafði ég meira en áhuga.Á þessum tíma misstum við Golden Retrieverinn
okkar vegna blóðfætts krabbameins sem kallast Hemangiosarcoma sem vitað er að Goldens
fá.Það drap hana 3 vikum eftir greiningu dýralæknisins okkar.A Nasty Fast Cancer í besta falli.

Á þessum tíma byrjuðum ég og konan mín að búa til og nota RSO, sem leið til að stjórna bæði
MS og mænuskemmdum hennar.Golden Retriever einn af vinum okkarvarð skyndilega frekar
veikur og greindist með Hemangiosarkmein og fékk max 2 vikur til að lifa af dýralækninum.Ég
ráðfærði mig við eigendurna og við byrjuðum að skammta hundinum Betty með RSO um það bil
einum skammti af „hrísgrjónkornastærð“ á dag með mat.

Eftir 3 til 5 daga var hún ekki bara UPPFÆRT, heldur í raun að hlaupa og leika sér aftur.Hún eltir
fjallahjólameistara sína um allar staðbundnar moldarstígar allan daginn og virðist heilbrigðari en
hún hefur nokkru sinni verið.Í endurheimsókn hennar til dýralæknisins var hann í fyrstu ruglaður
vegna fyrri sjúkdómsgreiningar og hafði búist við því að hún myndi deyja fljótt, eins og öll önnur
dýr sem hann hefur greint rétt.Hann sagði síðan strax og lýsti því yfir að hann hefði augljóslega
ranglega greint ástand hennar, en þegar honum var sagt frá meðferð hennar hjá RSO kúkaði
hann hugmyndina og sagði að engar læknisfræðilegar sannanir væru fyrir virkni þess.Neitun
hans að trúa á raunverulegt „kraftaverk læknisfræðinnar“ er sönnun þess að hann sé meðlimur í
Félagi harðhausa vantrúaðra [lækna].
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RSO  hefur  haft  mikil  áhrif  á  MS-sjúkdóminn  minneins  og  sannað  er  með  áframhaldandi
prófunum sem ég geri til að fylgjast með framvindu sjúkdómanna [tölvuleikir, sami leikur, sama
útgáfa, annað ár, í raun og veru hraðar og nákvæmari].Ég hef grennst, og er heilbrigðari en
nokkru sinni fyrr, eftir að hafa hætt með öllum lyfjum sem læknarnir hafa haft mig á í 15 ár.Og
kannski ekki bein afleiðing AF, en engu að síður öðlaðist ég styrk með því að nota RSO, EFTIR
50 ÁRA af reyktóbaki gat ég loksins, fyrir 60 dögum, slökkt síðustu sígarettuna mína og hent
öllum öskubökkunum.Ég er MJÖG STOLT af þeirri staðreynd og þakklát fyrir þann styrk sem
RSO hefur veitt  mér til  að berjast  gegn daglegu djöflum mínum.Heimurinn lyktar hins vegar
meira núna!!!!!Einnig er nú hægt að nota um það bil  $250 á mánuði sem varið er í tóbak í
hágæða matvæli og betri einkunn LÍF.Þakka þér Rick og JB.Þú hefur breytt lífi fjölskyldu minnar
til hins betra!!!!!Elskaði bókina þína !!!” Mark

„Kötturinn minn fékk 1/4 -1/3 korna hrísgrjón að stærð 2-3 sinnum á dag til  að meðhöndla
langvarandi bólgueyðandi UTI hans þegar margar umferðir af vökva, sýklalyfjum og lyfjum gátu
ekki, einnig sett hann á hrátt mataræði og hann hefur ekki fengið það endurtekur sig.Auðvitað
myndirðu nota stærri skammt fyrir krabbamein.Almennt reyni ég að finna skammtinn sem virðist
ekki hafa veruleg áhrif á þau - það mun aldrei meiða þau en eigandi myndi taka eftir  syfju,
þvagleka, hugsanlega smá ölvun.Auðvitað er þér sama í krabbameini - bara vinna þá upp eins
fljótt og þú getur í stærri skammta smám saman.

Þetta er til "viðhalds" - til dæmis er hundurinn minn sem lét fjarlægja auga úr gláku (og gengur
FRÁBÆRT) á hættu á að annað augað hennar verði gláku svo ég skammta henni að minnsta
kosti tvisvar á dag með olíu og hef fundið góða skammtur sem veldur ekki þvagleka o.s.frv. en
hún er samt að fá olíuna sína.Ég lét hana taka meira fyrir augað enuc fyrir verki.Mér finnst eins
og olían hafi hjálpað henni meira en hefðbundin verkjalyf eftir aðgerð líka - 1 eða 2 daginn fékk
hún 1-2 skammta af dýralækni rx'd verkjalyfjum, þá fór ég á RSO, daginn eftir aðgerðina var hún
þegar langaði aftur í bolta og var & er glöð stelpa.Chloe mun í raun og veru sleikja RSO af
fingrinum á mér - ólíkt köttinum mínum sem hatar hann.LOL (…)

Ég finn ekki að RSO valdi kvíða hjá dýrum - ljósnæmi getur verið vart við stærri skammta.

Ég notaði meira að segja RSO á fretuna mína - hann var mjög gamall og vaknaði einn daginn
mjög veikur,  kannski  fékk  hann  heilablóðfall.Ég gaf  honum pínulitla  skammta af  RSO allan
daginn til að halda honum bara sofandi - um kvöldið virtist hann vera að vakna - hristi höfuðið og
hagaði sér eins og hundarnir mínir gera þegar þeir borða kannabis, ég lét hann bara sofa og
gerði mér grein fyrir því hvað líkaminn hans ætlaði að gera að minnsta kosti er hann ekki með
sársauka eða þjáningu - ég hafði hálfa hugmynd um að hann myndi vakna allt í lagi - því miður
lést  hann en lífsgæði hans fram á síðasta dag voru frábær svo mér finnst  RSO hafa gefið
honum besta síðasta daginn mögulegt.Ég veit að hann var ekki með verki og hann svaf mjög
rólegur og ég veit að það var ekki of mikið RSO þar sem hann hafði fengið skammt á morgnana
og snemma síðdegis, þá ekkert og ég hafði athugað með hann mjög seint um kvöldið, hann var
bara sofandi - hann gat vaknað en hann vildi bara sofa.“ Whitney

-- Bestu lífsgæði allt til enda, það er það sem skiptir líka miklu máli þegar olían á í hlut.Þakka
þér, JB

„Ég er viss um að þú hefur svarað þessari spurningu áður.Hver er ráðlagður skammtur fyrir
enskan  Mastiff  hund  sem  vegur  um  135  pund?Hann  er  með  mjög  mikinn  vöxt  á
nárasvæðinu.Þetta lítur út eins og 3. boltapoka ef satt skal segja.Hann er um 12 ára gamall og
mig langar að sjá hvort RSO meðferð myndi höndla þennan vöxt.Takk!”

-- Janette, það er í rauninni alltaf það sama, þú byrjar á litlum skömmtum (hálfu hrísgrjónakorni
eða  minna,  1-2-5  mg)  þrisvar  á  dag,  sérðu  hvernig  sjúklingurinn  bregst  við  og  eykur  svo
skammtinn  á  fjögurra  fresti  daga  eða  í  hvert  sinn  sem  þú  gefur  hundinum/sjúklingnum
olíuna.Svo heldur þú þeim á gramminu á dag þar til þau eru 100% læknað og þá passar þú að
þau haldi áfram að borða viðhaldsskammta.JB
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„Í  gær,  Chloe,  8  ára  gömul  kvenkyns  Heeler  fox  terrier  greindist  með  gláku  í  öðru
auganu.Þrýstingurinn  var  mjög  hár  í  öðru  auga  hennar  og  hún  gæti  verið  blind  á  því
varanlega.Við gerðum bráðameðferð með vökva í  bláæð og mannitóli  og hún er á nokkrum
lyfjum.Pressan minnkaði eitthvað en ekki mikið og hún nýtur ekki aðlögunar að lífinu hálfblind
núna.Ég vil meðhöndla hana með RSO þar sem það hefur verið ótrúlegt fyrir kærasta minn og
mína eigin sársauka og ég trúi virkilega á olíuna og sögurnar sem fólk segir hér eru ótrúlegar.Ég
vil ekki að Chloe endi með því að fá gláku í annað augað og ég vil lækna allt sem ég get í sýkta
auganu.Mér skilst að mörg gæludýr hafi fengið hjálp frá olíunni og ég væri svo ánægð ef Chloe
gæti endurheimt sjónina eða jafnvel einhverja sjón á viðkomandi auga...Takk fyrir alla hjálp eða
ráð!” Whitney

-- Whitney, fáðu hana einfaldlega á olíuna.Sumar olíur eru betri fyrir gláku en aðrar.Auðveldasta
leiðin til að komast að því hversu áhrifarík það gæti verið er að taka skammt og fylgjast með
augunum á morgnana.Ef þeir eru hreinir skaltu leita að öðrum stofni eða samsetningu stofna.Ef
þú hefur mikið af dóti til að þrífa á þeim, er það líklega gott álag til að lækka augnþrýsting.Bestu
kveðjur, JB

„Takk JB!Í gær fannst mér við vera að taka ótrúlegum framförum, augað var skýrt (ég dró lopann
úr  þeim allan  daginn)  og sjáaldurinn var  ekki  alveg útvíkkaður  og þó það passaði  ekki  við
sjáaldur hins augans hélt ég að það væri að bregðast við ljósi, en í morgun lítur allt út fyrir að
vera skýjað aftur.Kannski lítur það betur út í björtu ljósi eins og í gær...Hversu mikið og hversu
oft mælið þið með því að ég skammti hana?Hingað til hef ég verið að gera mjög lítinn skammt af
ertustærð, hún er bara 30 # og það virðist hafa áhrif á hana, þessir hundar elskuðu alltaf að
borða stilkur og lauf eða rjúpur, fá reykinn o.s.frv. svo ég geti sagt hvenær hún er fyrir áhrifum af
olían líka og hún virðist hafa svolítið svipað áhrif á hana og ef hún borðaði stilkur, það veldur
mér samt engum áhyggjum, mér finnst þetta þýða að hún sé að „vinna“.“ Whitney

-- Whitney, ég myndi gefa henni það með einhverju góðu tvisvar eða þrisvar á dag.Því meira
sem þú færð í hana og því hraðar, því betra.Þó hún þurfi að sofa í einn eða tvo daga, hverjum er
ekki sama.Smá dá af völdum hampi getur ekki skaðað.JB

"Hljómar vel!Ég mun gera það í  dag.Hún var líka frekar brjáluð í  gær.Takk fyrir  svona skjót
viðbrögð JB!” Whitney

„1/2 úlfs 1/2 hyski  vina minna elskaði að borða hass og þegar hann var með pottaplöntu í
stofunni sinni gætti tófans.Þeir urðu að múta honum með góðgæti til að koma honum frá.Ég hef
á tilfinningunni að miklu fleiri villt dýr hafi borðað kannabis en við höldum.“ Pétur

„Boston terrier/mopsinn minn stelur mínum ef ég fel  hana ekki!!LOL ...  lítur út eins og haus
þegar hún kemst upp með það. Sarah

„Holan mín elskar líka illgresið!Ég snyrta, hún er þarna og biður um laufblöðin...“ Lag

„Husky minn stelur olíubollunum mínum við tækifæri sem hún fær...Ég er nokkuð viss um að
hún viti hvaða áhrif það hefurþað er á henni líka...Kannski er það vegna þess að ég gaf henni
alla stokkana mína til að tyggja á þegar hún var hvolpur.“ Brian

„Dýr vita hvað þau þurfa og munu nota það sem þau þurfa - klár! Sheri

"Byrjaðu þó í litlum skömmtum, of mikið og þeir fá slöpp og slaka vöðvastjórnun." Zac

„Hundurinn minn borðaði hluta af plöntu í gær vegna þess að hann vissi að það myndi hjálpa
maganum  á  honum  eftir  að  hann  hafði  komist  í  afgang  af  kjúklingafitu  og  borðað  fullt  af
henni.Giska á hvað var í ælunni hennar -- pottlauf.Snjall hundur." Donna

„Held að það hafi verið aftur á áttunda áratugnum FDA greindi fyrst frá kannabis sem drepur
krabbameinsfrumur ...það eina sem ég veit er að magakrabbamein kattarins míns virðist vera
farið, hún er núna að borða vel, þyngist og hleypur eins og nýr kettlingur...“ Tony
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„Ég  hef  gefið  19  ára  köttinum  mínum  malað  afkarboxýlerað  kannabis  síðan  í  desember
2011.Hún var mjög sljó, rennandi kúki, merki um eymsli katta...kunningi sem vann hjá dýralækni
bauð mér að gefa henni 1/4 aspirín, 1/4 t metamucil ...gerði það í nokkra daga og ákvað svo að
prófa kannabis...Ég stökkva litlu magni í blautmatinn hennar á tveggja daga fresti...hún er enn
hjá okkur!!!“ Lori

„Já, ég læknaði köttinn minn af krabbameini í júní, þegar dýralæknirinn sagði að leggja hann
niður.Bara að gefa honum olíuna og innan 10 daga var banvæna æxlið horfið!Dýralæknirinn
sagði að þetta væri kraftaverk!“ Charlie

„Ég var með skjólstæðing sem meðhöndlaði æxli kattarins hennar og það sama gerðist - það
kom bara út og skildi ekkert eftir nema glansandi nýja húð. Sita

„Þú gefur kötti olíuna, á sama hátt og maður myndi ...>BORÐA ÞAÐ!Ég læknaði 14 ára köttinn
minn af  æxli  í  munni  hans  með því  að gefa  honum kannabisolíu  í  eina  og hálfa  viku...þá
PÚFF!...>FORINN!Dýralæknirinn minn sagði: "Kraftaverk gerast."

-- Hann hafði rétt fyrir sér, Charlie, kraftaverk gerast óvænt oft í viðurvist olíunnar.Þakka þér og
bestu kveðjur til þín og köttsins þíns.JB

„Tilján ára rannsóknarstofan mín var með sama vandamál með kekki sem stækkuðu og liðagigt
og hún hefur tekið Simpson olíuna í 6+ mánuði og hún hefur misst næstum 20 pund (hún var of
þung) og líður svo miklu betur og kemst svo miklu auðveldara í kring.Æxlin hennar eru líka
horfin!Ég er ekki viss um hversu mikið hún tekur núna en það er meira en 3 hrísgrjónskorn að
stærð.“ Andrea

„JB, við höfum gert hana nokkrar lotur þar sem við gerum hana nýja lotu á 2 mánaða fresti, þar
sem hún er að taka 1cc á dag.Við höfum notað 2 mismunandi stofna.Hún er núna að nota sömu
lotuna og læknaði krabbamein kattarins míns.“ Charlie

„Rick,  ég  verð  að  þakka  þér.Elskulegi  kötturinn  minn  til  14  ára  greindist  1.  júní  með
flöguþekjukrabbamein.Ég læknaði hann með RSO á einni viku!Dýralæknirinn segir að þetta sé
kraftaverk.Ég fór  með hann aftur  til  hans 8.  júní  og hann spurði  mig hvort  þetta væri  sami
kötturinn því æxlið í munninum á honum var næstum horfið og hann bjóst alveg við því að ég
væri kominn aftur til að leggja hann niður.Nú er hann nánast búinn að jafna sig.Ég elska hann
innilega og varð að þakka þér fyrir að deila því hvernig á að búa til lyfið almennilega ÓKEYPIS!“

„Kötturinn  minn  greindist  með  „hraðvaxandi,  árásargjarn,  ómeðhöndlaður,  óviðráðanlegur“
tegund krabbameins í júní síðastliðnum, flöguþekjukrabbamein í skilrúmi hans, sem er eins ljótt
og það hljómar.Hann fékk að hámarki 1-3 mánuði og dýralæknirinn minn lagði varlega til að ég
„sleppti honum núna“.Ég grét, hugsaði um það og ákvað að ég gæti bara ekki horft á hann
deyja.Ég fór á netið, uppgötvaði að það eru til margar lækningar við krabbameini.Byrjaði að gefa
honum fjölda bætiefna o.fl.Honum leið vel en krabbameinið var enn að vaxa og hafði áhrif á
öndun hans.Æxlið byrjaði loksins að stækka hinum megin við nefið á honum og í desember var
farið að halla undan fæti.Ég hugsaði, allt í lagi, það er kominn tími núna.

Svo uppgötvaði ég kannabis og hvernig það getur drepið krabbamein.Lang saga stutt, Ted hefur
tekið RSO síðan í desember núna.Það var smá staða í byrjun að fá réttan pínulítinn skammt,
því hann er köttur.Og miklu minni en maður.Hann sefur MIKLU betur, andardrátturinn er betri
þegar hann sefur, matarlystin er komin aftur, þó ekki eins og hún var.Þetta er allt ferðalag í gangi
og ég veit ekki hvernig þetta endar.

Hins vegar virðist æxlið vera að fletjast út, þó mjög hægt.Ég held að ef þetta hefði ekki verið
svona viðbjóðslegt krabbamein hefði hann líklega læknast mánuðum saman.Dýralæknirinn minn
er ánægður og hrifinn af því hvernig honum gengur.Svo ég tek þetta bara dag frá degi og er
ánægð með að flestir þessir dagar virðast vera góðir dagar.Hámarks fyrningardagsetning hans
var í september síðastliðnum svo hann hefur það í lagi.“ Anne-Marie
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“Jæja!!!!Ég á líka kannabiskettling.Hágæða kannabisolía bjargaði  mér  að þurfa að leggja út
$4800 til dýralækna til að slátra...ég meina eh...gera aðgerð á eyra kattarins míns til að fjarlægja
æxli.Húrra fyrir kannabiskettlingum n kannabis!“ LinZy

„RSO-legt efni bjargaði 40 punda lífi hunds - etýl-útdregin olía að öðru leyti eins og RSO sem
notuð  var  til  að  bjarga  hundinum  mínum  sem  hafði  drukkið  frostvarnarefni
nágrannans.Dýralæknirinn sagði í síma að hún væri búin, of seint, og myndi líklega ekki lifa af
40 mínútna aksturinn til að verða aflífuð og mér var ráðlagt að láta hana líða vel.

Tryggur félagi minn var froðufelldur, fékk oft flog, var illa ofhitnuð og hálsinn svo bólginn að hún
gat  varla  andað,  rann inn  og úr  meðvitund.  Örugglega að deyja,  engin  spurning.Reyndi  að
auðvelda henni  yfirferðina úr  þessum heimi,  hitaði  ég 1/2  gramm af  olíu  í  tsk af  smjöri  og
bókstaflega  troðaði  því  niður  í  hálsinn  á  henni  með  fingrinum,  ýtti  opi  í  bólgnum  hálsi
hennar.Innan  tíu  mínútna  var  hún  ekki  lengur  froðukennd,  hitinn  var  brotinn,  hún  andaði
eðlilega, allir krampar og krampar hætt.

Hún drakk vatn ákaft, lagðist síðan til svefns í 12 klukkustundir og vaknaði í fullkomnu ástandi
að  því  er  virðist,  hlaupandi  og  leikandi  á  nokkrum mínútum eftir  að  hún  vaknaði.Ég  sagði
dýralækninum mínum það og bað hana um að birta atburðinn í tilviksrannsókn og hún neitaði og
hélt því fram að kannabis væri eitrað hundum!“ Alan

„Ég á hund sem það sama gerðist fyrir.Hún var með æxli á stærð við mjúkbolta á brjósti sér og
öll húðin á brjóstinu var bólgin.3 dýralæknar gáfu henni 6 vikur ef ég læt hér lifa í sársauka.Einn
lét draga skítinn upp í nálina tilbúinn til að drepa hana.Ég kom með hana heim og 3 dögum eftir
að meðferðin hófst sló hún í gegn.Tveimur dögum síðar var hún aftur til sjálfrar sín og ánægð.“
Ríkur

„Við notum það á 14 ára chihuahua okkar sem er með krampa.Fyrir nokkrum mánuðum héldum
við að hún myndi ekki endast lengi, svo ég hugsaði af hverju ekki að prófa olíu?Innan dags var
hún eins og alveg nýr hundur!Hún var að borða betur og var hress og langaði að leika sér!Þetta
efni virkar í raun fyrir marga hluti!“ Mindy

„Við fengum hvolp sem hafði verið troðið af mjög stórum manni.Hún er leikfanga chihuahua, hún
var með fjögurra sinnum fjögurra tommu skarð sem huldi allan neðri helming hennar.Henni varð
mjög illt og fór að kólna svo ég ákvað að það gæti ekki skaðað hana of mikið að prófa tárin.

Þegar ég gaf henni fyrst skammt gat hún varla hreyft höfuðið.Ég er hins vegar ákaflega ánægð
að segja þér að eftir viku af tárum þrisvar á dag, er hún glöð, heilbrigð og yippy lítill rass.Takk
Rick  og JB fyrir  að  afhjúpa okkur  fyrir  sannleikanum.Konan mín og ég trúum að tárin  hafi
bjargað henni.

Við skulum ekki gleyma því að ég var að skammta leikfanga chihuahua sem var minna en pund
með grammi af RSO, 3 sinnum á dag.Það eru 3 grömm á dag fyrir hvolp sem vó minna en pund
og var  við  dauðans dyr  vegna  þess að  drengur  sem er  yfir  300  pundum stígur  á  hann.Ef
kannabis  væri  örugglega  eitrað  væri  kaimana  ekki  enn  með okkur,  hlaupandi  brjálaður  og
hoppaði eftir grasreyk. Jósúa

„Ég nota það á hundana mína.En töluvert minna en við myndum nota á okkur sjálf.Ég á eina 12
áraþað var keyrt á hana og þurfti að fjarlægja mjöðmina á henni, ekki skipta um hana...fjarlægð!
4 vikur í...Ekkert ör eftir aðgerðina, gengur, haltur enn en kemur sér vel og ég notaði olíuna í
staðinn fyrir verkjalyf...virkaði frábærlega!“ Dolly

„Gaf  það  til  okkar  þáverandi  13  ára  til  að  hjálpa  henni  með  liðagigt  í  afturfótum  og
mjöðmum...óvart, við fengum líka ekki bara fjaðrandi hund heldur líka 4 hvolpa.Hún hefði ekki
átt að geta enn fengið lítra, og allir eru hraustir og standa sig frábærlega!Elsku RSO!” Júlía

„Hundurinn  minn  var  með  húðvandamál  (útbrot  sem  olli  því  að  hann  reif  út  feldinn)  og
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endurtekna  eyrnabólgu.Ég  var  ekki  með  RSO  en  gaf  honum  veig  sem  vinur  minn  bjó
til.Loðskinn hans hefur vaxið aftur og eyrnabólgan hefur lagst af.Ef veig virkaði svona vel er ég
að hugsa með RSO að ég gæti alveg læknað hann.Svo ég myndi segja að já, RSO myndi vinna
á krabbameini hunda eins vel og það gerir á mönnum.Blessaður sé þú Rick og þú líka, JB.

— Þakka þér, Bette.Hugsun þín er rökrétt og rétt.Dýr hafa hraðari efnaskipti og því læknar olían
þau mun hraðar en hún læknar menn.Það er ánægjulegt að lækna dýr með olíunni, þau elska
að taka hana.JB

„Ég elska hrekkjuna mína líka.Smokey er enn hjá okkur fyrir  ykkur sem eruð að spá.Stig 4
fjöldafruma getur ekki stöðvað einelti.Sérstaklega þegar hann er á olíunni.Fyrir lífið núna.Mikil
virðing." Bocaj

„Ég nota það á hundana mína.Bara töluvert minna en við myndum gera.Ég á 12 ára sem var
keyrt  á hana og þurfti  að fjarlægja mjöðmina.Ekki  skipt  út...fjarlægt!4 vikur  í...Ekkert  ör  eftir
aðgerðina,  gengur,  enn  haltur  en  kemst  bara  vel  og  ég  notaði  olíuna  í  staðinn  fyrir
verkjalyf...Það  virkaði  frábærlega!(...)  Ég  á  9  ára  Rotty  sem  er  með  hjartaorma,  hræðilegt
ofnæmi, mjög orkulítið og missir hárið á rófunni.Byrjaði á honum í dag...Var að bjarga 10 ára
Chihuahua sem er með 3 æxli og ég veit að þetta mun laga hana strax!!!“ Dolly

„Hundurinn okkar kom inn með mikið tár á nefinu.Við búum á sveitabæ svo ég veit ekki hvernig
það gerðist.Hreinsað sár út og fyllt skorið með RSO.Hún fór að sofa.Sár gró alveg.Og já, drakk
mikið af vatni.Annar einn fyrir Rick!!” Býfluga

„RSO OIL Hundakex og með staðbundnu smyrsli á krabbameinssárin á fótleggnum var það ½ á
stærð við dollara seðil.Hún var farin að gráta að standa upp og skjálftinn hennar var slæmur.Ég
vissi að RSO myndi virka...Strax daginn eftir stóð hún upp án gráts og hristings og hún hljóp um
garðinn  nokkrum  dögum  síðar  með  litla  félaga  sínum  Nugget,  rat  terrier.Það  var  fyrir  6
mánuðum síðan.Hún er eins og 6 ára hundur núna, ekki 12 ára.Þetta er ein af svo mörgum
sögum sem ég hef orðið vitni að á síðustu 2 árum.

Sagan  mín  er  miklu  lengri...RSO bjargaði  lífi  mínu.Ekki  lengur  ópíöt.Og  mjög  lítill  sársauki
oftast.Þakka þér Rick Simpson...Friður sé með þér." Ron

„Ég hef  verið að meðhöndla annan vin minn,  hann er Jack Russell  terrier með stórt  æxli  á
bakinu. 'Dr Jay sagðist hafa séð þetta þúsund sinnum og það er ekki gott fyrir karlhundinn þegar
eftir  því hefur verið tekið..Jæja ég byrjaði að gefa honum dropa af RSO og ég setti  RSO á
æxlið.Ég hélt að hann yrði farinn eftir nokkra daga.Eins og ég hef séð þetta sama æxli áður á
hundi vinar míns.Hann lést nokkrum dögum síðar.

Jæja, Nugget stendur sig frábærlega, æxlið er flatt við húðina og enginn litur á því.Það var mjög
viðbjóðslegt  svart,  fjólublátt  rautt  og blæðandi.Innan eins dags var sprungan á æxlinu orðin
helmingi stærri tveimur dögum síðar alveg horfin og blæðingar hætt var skorinn yfir.Það var fyrir
tveimur vikum.Hann er á 1/2 ga dag og tekur því vel.Svaf mikið fyrstu dagana, nú kemur hann,
sleikir það upp og allt er í lagi.Engir vaggar fætur, Nugget stendur sig frábærlega.Ég tel að ég
hafi  náð krabbameininu í  tæka tíð.Æxlið minnkar hratt  og hann er nýr hundur.Mjög fjörugur
aftur.Þakka þér aftur Rick S. Ron

„Ég held að almennt fólk sé orðið heilaþvegið og lyfjafyrirtækinflestir að borða úr höndum sér,
gráðugt  fólk.Þeir  munu  líklegast  aldrei  nota  kannabis  á  sjúkrahúsi  eða  í  gegnum  nokkurn
vestrænan lækni.Ef  ekki  er  hægt  að fá einkaleyfi  á  það mun það ekki  græða peninga fyrir
lyfjafyrirtækin.Sem betur fer bý ég í Kaliforníu þar sem það hefur orðið viðurkennt og tekið.

Ég gerði mína fyrstu lotu af RSO í  síðasta mánuði.Ég hef verið að gefa báðum hundunum
mínum það þar sem þeir eru báðir með lítil æxli auk þess sem Shetland fjárhundurinn minn er
með hundalúpus.Annað æxlanna hefur ekki aðeins minnkað um 50% á nokkrum vikum heldur
virðast þau bæði hafa meiri orku á daginn og þau sofa mjög vel á nóttunni.Og það virðist jafnvel
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vera  að  hjálpa  Shetland  Sheepdognum  mínum  með  lupus  hennar.Ég  gef  þeim  lítið
hrísgrjónakorn af stærð RSO með góðgæti.Ég setti líka RSO beint á nefið á henni þar sem
lupus er að éta það í burtu.Eftir viku lítur nefið hennar best út í að minnsta kosti 4 ár!

Ég gerði nýlega andlitskrem með einhverjum RSO líka, ég man að Rick talaði um það í bókinni
sinni.Ég elska það!Húðin mín virðist vera sléttari og sléttari með hverjum deginum.Ég tek það
meira að segja til inntöku sjálf sem fyrirbyggjandi.

Ég var  nýlega skorinn  af  góðkynja  risafrumuæxli  í  sinaslíðrinu  úr  læri.Það var  á  stærð við
appelsínu og það var vafið utan um hnakkann á mér.Læknirinn minn sagði að þetta væri mjög
sjaldgæft æxli og ég vissi ekki hvers vegna það birtist.Ég tók olíuna í um það bil þrjár vikur fram
að aðgerð.Ég get ekki beðið eftir  að fá lokaskýrslu meinafræðinnar til  baka með mælingu á
æxlinu.Ég held virkilega að það hafi verið að minnka frá RSO!

Þakka  þér  Rick  fyrir  að  helga  líf  þitt  þessu  málefni,  ég  veit  að  saman  getum  við  skipt
sköpum.Fólk sem er að „lækna“ sjálft þarf að safna saman öllum sjúkraskýrslum sínum og dreifa
boðskapnum.Ég held að ef það eru nægar sönnunargögn með góðum skjölum gætum við átt
möguleika á að geta einn daginn sannað og sannfært almenning um kosti RSO til að drepa
krabbamein.

Enn og aftur þakka þér Rick.Það er fólk eins og þú sem gefur mér trú á mannkynið.Haltu trú
þinni og ákveðni gangandi og veistu að ástríða þín hefur læknað marga og gert trúað fólk úr
mörgum.Þú ert falleg." Ashley

„Önnur saga til að bæta við bókina!Geldingurinn minn rann til og datt (ég get bara gert ráð fyrir,
ég sá ekki hvað gerðist) og reif upp bæði hásin hans.Hest á hesti er ekki það auðveldasta að
vefja og halda hreinu, í rauninni er það tilgangslaust!Hægt er að kaupa dýrustu umbúðirnar og
þær renna enn og festast við sárið.Eftir um 4 daga að vefja hásin hans gafst ég upp.Það bætti
ekki úr skák þegar ég þurfti að fletta sárabindin af sárum hans á meðan ég var að liggja í bleyti
með vatnsslöngu til að mýkja þau.Hann var ekki ánægður, ekki ég heldur, greyið!!Ég sneri mér
að því eina sem ég veit til að lækna næstum allt...RSO!Við eigum krukku af 'afgangi' RSO sem
við notum staðbundið eða í pípuna okkar til að hjálpa okkur að sofa.Ég greip krukkuna og fór í
hásin!!Ég strokaði hásin hans með olíunni.Vafði þá inn og vonaði það besta.Morguninn rann
upp, umbúðirnar voru á gólfi stúkunnar (ekkert á óvart) og fyrsta hugsun mín var, jæja, þetta var
sóun á RSO!En við nánari skoðun var RSO enn límt við hásin og var harðnað að tjörulíku efni,
sem skapaði hindrun fyrir flugur og til að þétta sárin.Ég skildi það eftir.Reyndi ekki að pakka
aftur eða neitt.Daginn eftir...sama hluturinn.

Það liðu að minnsta kosti 4 dagar þar til ég þurfti að endurnýja eitthvað á hásin hans því olían
hafði gert svo frábært plástur!

Í dag er um það bil vika 3 af meiðslunum hans, ég splæsti hásin hans og það tók mig góðan 1/2
klukkutíma  að  ná  gamla  RSO  af  hásininni  og  afhjúpa  nýgræðið/hreinsaða  húðina  undir.Ég
notaði RSO aftur og við sjáum til hvað aðrir 4 dagar gefa okkur.Ég mun vera viss um að fá
myndir inn og deila.

Takk Rick -- Hélstu að þegar þú gerðir fyrstu RSO lotuna þína myndi hún flæða jafnvel inn í
hestaheiminn?Þú ert frábær!!" Heather

— Þakka þér fyrir, Heather.Olían gerir undur fyrir hesta, alveg eins og hún gerir kraftaverk fyrir
öll önnur dýr.Hver hestaeigandi ætti að hafa fötu af olíu við höndina fyrir hestana sína.Þú veist
hvernig þetta er með þá - þú veist aldrei hvernig þeir eiga eftir að koma þér á óvart.JB

„Hundurinn minn var með beinkrabbamein.Ég neitaði öllum meðferðum sem dýralæknirinn sagði
mér að gera, jafnvel að fjarlægja öxlina og fótinn.Mér var sagt að hann ætti 2 vikur og fékk mikið
af verkjalyfjum.Þeir gerðu hann svo veikan og hann sá skít.

- 176 -



Hringdi í vinkonu og fékk sogskál úr olíunni.Ég var að gefa honum það fyrir verki og það virkaði
frábærlega.Hann gat ekki gengið áður.

Jæja, mánuði seinna trúði læknirinn ekki að hann væri enn hér og gerði fleiri röntgenmyndatökur
og KRABBAMEIN VAR HORF...Ef þú vilt mun ég fara og taka fyrir og eftir röntgenmyndir og
setja þær fyrir þig.Þetta er alvöru HAMPI DREUR KRABBAMEIN...“ Tammy

„JB, á síðasta ári var mér sagt að hesturinn minn ætti 3 mánuði ólifaða, kannabis hefur haldið
henni á lífi en ég hef aðeins verið að gefa henni laufblöð þar sem ég er kjúklingur til að búa til
RSO.Ég ætlaði að gera það, þá lét Jeannie Herer, sem er vinkona mín síðan í 8. bekk, mig lofa
að gera það EKKI fyrr en einhver væri hér með mér þar sem ég er einsetumaður og líkar það
þannig.Allavega hafa blöðin látið öll æxli hverfa nema eitt og þú myndir aldrei vita að hún væri
með sortuæxli.Hún átti að deyja í júlí 2011.Hún er hraust og hamingjusöm en verður reið ef ég á
engan  pott  til  að  gefa  henni  á  hverjum  morgni.Þakka  drottni  góðri  að  ég  þekki  nokkra
umönnunaraðila á mínu svæði sem gefa vörur fyrir hana!Ég ætla að monta mig aðeins og segja
að  Jack  Herer  hafi  þakkað  mér  í  síðustu  endurskoðuðu  bók  sinni  fyrir  að  vera
frelsisbaráttumaður,  ég hef  verið  að öskra um það góða við kannabis í  yfir  40 ár  núna!Við
munum vinna bardagann, ég held að það gæti verið í sjónmáli!Vona von!" Jóhanna

— Fínn,  JoAnn.Ekki  gera  hana  reiða  og  gera  RSO  fyrir  hana,  það  er  ekki  eins  erfitt  eða
hættulegt og það virðist og þú getur reynt að gera það með td eyri eða tveimur og byggt upp
sjálfstraust þitt þannig.Bestu kveðjur, JB

„Sama niðurstaða fyrir köttinn minn!!!En ég lét samt fjarlægja æxlið með skurðaðgerð.Það var
fyrir 3-4 árum síðan.Engin æxli koma upp aftur!Hún er með 16þafmæli í næsta mánuði!Ég vissi
að það væri meira til að „grasa“ en að djamma! Ryan

„Læknaði krabbamein í auga 16 ára gamla kattarins míns.“ Dan

Q.Kæru vinir, vona að þetta finnist ykkur vel.Ég gef hundinum mínum, sem er 8 ára, 40 pund,
RSO fyrir æxlin sem vaxa hægra megin á líkamanum.Í dag er fyrsti meðferðardagur hans og
hann er sleginn út og sefur.Ég gaf honum um það bil magn af hrísgrjónakorni.Er þetta of mikið?
Hversu  lengi  og  hversu  oft  myndirðu  mæla  með að ég  gefi  honum olíuna?Ég er  sjálfur  á
olíunni.Eftir því sem tíminn líður er ég að venjast „hámarkinu“. Ég þarf að fara í aðgerð í næsta
mánuði og ég ætla að nota RSO við verkjum mínum og bata.Ef ég get unnið það mun ég vera á
því það sem eftir er af lífi mínu.Blessun og kærar þakkir

A.Katherine, ég myndi fresta aðgerðinni ef mögulegt er þar til þú borðar segjum 180g af olíunni
á gramm á dag (eða meira) í þremur skömmtum.Gefðu hundinum helminginn af því ef þú heldur
að hann sé ekki sáttur við það sem hann fékk núna.Svefn er hluti  af  heilunarferlinu, það er
ekkert til að hafa áhyggjur af og það er merki um að olían sé róandi, sem er það sem þú vilt.Því
öflugri og róandi, því betra.Bestu kveðjur, JB

„Hæ Jindrich!Ég talaði við þig 9. júlí um gæludýrarottu sonar míns (1,5 ára) sem var með útstæð
æxli sem vex fyrir aftan hægri framfót hennar (um 1 tommu í þvermál).Ég byrjaði að gefa henni
RSO 3 sinnum á dag og 1 viku síðar sást æxlið varla.2 vikum seinna var það farið!Ég hef haldið
áfram að gefa henni skammt 3 sinnum á dag og systir hennar er líka að fá viðhaldsskammt.Þau
eru bæði mjög ánægð og fyrir hönd þeirra og fjölskyldu minnar vil ég þakka Rick og sjálfum þér
kærlega fyrir að veita mikilvægustu upplýsingarnar sem til eru!Kannabis læknar krabbamein!"

„Sendu þér uppfærsluna af því að hundurinn minn var greindur með beinkrabbamein.1. júní eru
liðnir sjö mánuðir, síðustu röntgenmyndir sýna enga útbreiðslu til lungna.Þeir fundu ósnortið brot
nálægt  æxlisstaðnum í  fótleggnum, þeir  vita  ekki  hvað þeir  eiga að gera við það.Venjulega
þessa hunda sem hafa pásu, þú verður að leggja þá niður.Þeir hafa komist að þeirri niðurstöðu
að mánaðarleg innrennsli  lyfsins sem heitir  Zometa haldi  því ósnortnu þannig að þeir munu
halda henni áfram í rannsókninni á meðan hún mun fá mánaðarleg innrennsli  af Zometa.En
ekkert  krabbamein  dreifist  og  þeir  geta ekki  tekið  upp æxlið  sem var  þar  fyrir  7  mánuðum

- 177 -



síðan.Hélt bara að þú myndir vilja vita það.Þetta árásargjarna krabbamein tekur venjulega líf
hundsins  innan  4-6  mánaða  frá  greiningu.Hér  er  hún,  7  mánaða,  ENGIN  krabbamein
dreifist.Heilt beinbrot en gengur samt eins og ekkert sé að.“ Linda

„Eftir 9 vikur eru húðkrabbameinin á hundinum mínum ALVEG horfin!!Viðhaldsskammtur núna til
æviloka.Sem mér finnst nú ekki bara vera þægilegra fyrir hann heldur lengra líf líka.Blessun RS
& JB!!>;-)” Grænn

„Hundurinn minn stóð sig vel í byrjun á pinnahausastærð til að byrja með, jók síðan þar til hún
var að taka 1-2 hrísgrjónastærðarstykki.Hún er 80lb hola.Því miður er olían sem ég get fengið
ekki nógu hátt hlutfall (82%) þannig að þó hún hafi bætt matarlystina, hjálpað til við liðagigtina,
bætt  feldinn  og  húðina,  þá hjálpaði  hún  ekki  við  nefið  sem er  sennilega  nefkrabbamein.Ef
einhver hérna er í WA og á 90+% olíu, þá skal ég glaður gefa fyrir það.“ Lifun

-- Reyndu að bera olíuna á nefið á henni líka og reyndu kannski að koma henni upp í nefið með
Q-tip eða einhverju álíka, ef hún bítur þig ekki fyrir það.Þú getur líka prófað að setja olíuna inn í
ofn sem er stilltur á 130°C í um klukkutíma og reyna að gera hana þéttari/kraftlegri þannig.Eða
hafðu þolinmæði og gefðu olíunni meiri tíma.“ JB

„Hundurinn minn átti 3 vikur eftir.Fjölfrumuæxli um allan hreinræktaðan pitbull líkama hans...Eftir
3 vikur eru æxlin að minnka á ISO/RSO.Ég sver.Hann hefur pissað sig nokkrum sinnum og
virkað drukkinn en ég vissi að það var til bóta.Hann er enn á því.Jafnvel þegar þeir hverfa ætla
ég samt að gera hann að lyfinu sínu.Elska þig, JB og Rick." Bocaj

„Ég hef gefið 14 ára gömlu Pit olíuna í 4 vikur núna vegna krabbameins.Hún verður stundum
dálítið „twitchy“ og fúll þegar ég gef henni of mikið, en þegar áhrifin hverfa sefur hún eins og
ungi.Hún neitaði að taka dýralyf svo við fengum olíu í staðinn.Enn snemma en ég er að skrá
framfarir hennar.Það tók hana um viku að venjast olíunni og fá matarlyst aftur.Ég er öfundsjúk,
þar sem við höfum á þessu stigi aðeins efni á olíu fyrir hana.Elska fallegar sögur allra!“ Janine

„Fékk hundurinn þinn aukaverkanir?Langar líka í hundinn minn.Hann er beagle." Marie

„Engar aukaverkanir.Hún gerði, eins og hundar gera þegar þeir tyggja gras eða eitthvað til að
aðstoða við að kasta, til að hreinsa sig.Enginn (innifalinn gæludýr) tekur sjálfslyf gegn neinu
sem  hefur  neikvæðar  aukaverkanir.Við  erum  einfaldlega  ekki  byggð  til  að  starfa  þannig.“
Tielman

„Bjargaði  lífi  hundsins  míns  frá  sjálfsónæmissjúkdómi  sem  sterar  hætta  að  vinna  á.Engar
aukaverkanir!" Jóhannes

„Ég hef séð áhrifin af því að hundur tekur RSO...Fyrstu dagana var Ruby (12 ára hundur) enn
veikur og skalf aðeins, áhyggjufull einkenni ef þú ert efins um efnið en ég get fullvissað þig um
að 1 mánuður í meðferð og hundurinn skoppar um fullur af lífi hlaupandi upp stigann hoppandi
upp á rúmið og stólar fullir af orku allan tímann mjög fjörugir aftur.Augu voru áður vöknuð og
með gráa hjúp núna eru þau aftur komin í eðlilegt horf.Ruby var með frekar mikinn vöxt innan á
fótleggnum sem hafði verið þar í mörg ár og núna eftir að hafa borðað olíu datt hann næstum
því af!!!Þökk sé Rick Simpson xxx blessaðu þessa olíu, hún virkar í raun, af hverju er ENGIN
vitnisburður um að hún geri það ekki ..?” Brett

„Í  dag  er  dagur  3  fyrir  meðferð  á  hundinum mínum með RSO (Rick  Simpson Oil)  sem er
kannabisþykkni til lækninga við mörgum alvarlegum kvillum.Hún er 13 ára og um 7mánuðum
síðan fékk hún eitthvað sem olli mikilli snerpu, miklu slími og suma daga var hún sljó.Flett því
upp á netinu, sagði „hundahósti eða hundakef“ svo ég fékk mér sýklalyf hér og byrjaði á henni á
námskeiði.Hjálpaði ekkert svo við fórum með hana til dýralæknis.

Auðvitað  vildu  þeir  gera  blóðrannsókn,  röntgenmyndatöku  og  slímskimun.Um það  bil  500  í
dýralæknisreikningum, ég afþakkaði svo við tókum hana á breitt sýklalyf sem snerti það ekki í
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mánuð.Tók  hana  aftur  inn  og  fékk  tvö  sterkari  sýklalyf  í  viðbót,  fór  í  mánuð  á  þau
trúarlega.Snerti það ekki heldur!

Svo prófaði dýralæknirinn sveppaeyðandi lyf...HAFI ENN EKKI Snert veikindi hennar!!Það er
erfitt að ákveða hvað er réttlætanlegt að eyða í 13 ára hund...Svo ég hætti öllum lyfjum fyrir um
mánuði síðan til að láta líkama hennar jafna sig og byrjaði á RSO fyrir aðeins 3 dögum síðan,
alls 6 skammtar og hún er alveg nýr hundur!

Engin  snót,  enginn  hósti,  hún  er  með  kjaftæðið  og  almennt  höfum  við  séð  MIKLAR
framfarir.Ótrúlegt  eiginlega.Af  eigin  reynslu  get  ég  vottað  að  þetta  er  æðislegt  súrrealískt
lyf.Þakka þér frá hjarta mínu!” Lifun

„Hnefaleikarinn minn leitar til mín til að ná reyknum.Hún hefur verið gripin þar sem hún stóð yfir
reykelsinu  okkar  að  reyna  að  ná  suðinu  líka...hún  er  að  læra  að  ekki  er  allur  reykur
vingjarnlegur.Vona að hundurinn þinn fái að upplifa olíuna fljótlega!!“ ágúst

„Ég er með 13 ára gullna Newfie (50% golden retriever 50% new foundland) og hún grét svo illa
vegna þess að mjaðmir hennar meiða hana svo mikið vegna þess að hún var greinilega með
liðagigt (gamall hundur + harðviðargólf) og mín faðir og bróðir neituðu að fara með hana til
dýralæknis,  svo  ég  keypti  hundinum  mínum  40$  poka  og  þegar  hún  byrjar  að  finna  fyrir
sársauka, reykti ég hana aðeins og hún virkaði eins og hvolpur.Ekkert væl, væl, hún átti ekki í
neinum vandræðum með að ganga um eða gera hluti og hún svaf róleg.

Hún var líka með æxli á þessum tíma.Ég sannfærði pabba minn að lokum um að fara með hana
til dýralæknis (ég sagði að ef það þyrfti að setja hana niður þá gerum við það en ég vil fá álit
dýralækna áður  en við skipum tíma) við komum þangað og hún skoðar hundinn minn.Í  lok
stefnumótsins sagði hún að hún væri heilbrigðasti hundur sem hún hefði séð á sínum aldri!

Hún er með MÍNLEGA liðagigt og sagðist ekki hafa hugmynd um hvernig þetta væri ekki mikið
verra og æxlið hennar sem væri á stærð við hafnabolta?Já, það var nú á stærð við tyggjókúlu!
Hún sagði að gigtarlyfið sem hún var sett á ætti að hjálpa til við að halda innihaldi hennar, það
væri $150 fyrir 30 daga lyfseðil og það gerði SHIT.Ég hætti meira að segja að reykja hana til að
sjá hvort lyfin væru þess virði.Neibb.Hún barðist við að taka þá, gerði hana með hægðatregðu
og hún var með sársauka allan tímann!

Með grasið kom hún beint til mín og sat þarna og vissi hvað hún var að fá og elskaði það!
Hjálpaði æxlinu hennar að hverfa, hefur séð til þess að liðagigtin hennar sé varla neitt að því
marki að ég þurfi varla að reykja hana upp vegna þess að það truflar hana ekki nærri helmingi
meira en áður en ég reykti hana upp.Marijúana er kraftaverkaplanta og hefur gert líf hundanna
minna lengra og heilbrigðara!Ég myndi gera allt fyrir stelpuna mína!Hún er stolt mitt og gleði!“
Betanía

„Hundurinn  minn er  13  ára  belgískur  fjárhundur.Fyrir  nokkrum árum kom lítill  hnútur  á  hlið
hans.Það fór allt í einu að vaxa á ógnarhraða fyrir nokkrum mánuðum.Því miður greindist hann
með krabbamein...og ekki bara eina klumpinn.Við skoðun hafði hann marga.Hann átti líka við
önnur vandamál að stríða...Aðallega liðagigt og mjaðmartruflanir.Skurðaðgerð var ekki valkostur
þar  sem  vafasamt  var  að  hann  myndi  lifa  af  svæfinguna.Ég  þoldi  ekki  að  horfa  á  hann
þjást...hann  gat  varla  gengið  og  var  hættur  að  borða.Ég  ákvað  að  prófa  að  gefa  honum
kannabisolíu sem síðasta tilraun til að hjálpa honum.Ég og félagi minn, Pat, gáfum honum örlítið
magn (um það bil á stærð við hrísgrjónakorn) á kex.Það hafði virkilega áhrif á hann...hann var
óstöðugur á fótum og svaf tímunum saman.

Við  breyttum  skammtinum  á  næstu  dögum  og  tókum  eftir  því  að  matarlyst  hans  batnaði
strax.Hann fór líka mun auðveldara að hreyfa sig og viðhorf hans var miklu bjartara.Eftir því sem
dagarnir  liðu  hækkuðum við  skammtinn hans hægt  og rólega.Það eru liðnar  3  vikur  og ég
kannast varla við hann sem sama hundinn.Hann er ánægður!Gamla skottinu, fjörugur, borða, og
best af öllu er æxlið helmingi minna en það var áður en við byrjuðum á olíunni!!!!Ég mun halda

- 179 -



áfram meðferð hans (við erum svo heppin að geta útvegað okkar eigin olíu) og upplýsa þig.Ég
býst við að sjá þessi æxli hverfa alveg!!!!!!!!“ Josie

„Ég hef byrjað að nota litla pomeranian minn á olíuna vegna þess að hann er með samanfallinn
barka og meðfædda hjartabilun.Hann hefur ekki verið á venjulegum lyfjum síðan í sumar og
hann hefur ekki hóstað varla í fyrsta skipti síðan í sumar (hann hóstaði stöðugt og mældi jafnvel
á lyfjunum sínum sem læknirinn gaf).Hann hefur meiri orku og gengur betur en hann var að gera
þegar hann var á lyfjunum.“ Karen

„Hundurinn minn er líka með kekki og ég hef gefið honum olíu, en ég held að hann hafi verið
aðeins of mikið, hann var mjög skjálfandi syfjaður rista, fannst hann vera fullur hann er rottweiler
135 lbs, svo ég verð að laga magnið sem ég er að gefa honum .En ég trúi því að það muni
hjálpa honum." Pétur

Q.Hæ,  var  bara  að  spá  í  hvort  staðbundið  RSO  henti  fyrir  frosk  sem  var  nýbrotinn  af
afturfótinum og nýafliminn?Kannski að smá dýfa á bert bein myndi hjálpa þessum litla gaur út?
Eða kannski of sterkur fyrir svona litla veru?Takk og Guð blessi fyrir að koma skilaboðunum út!

A.Þó ég verði að viðurkenna að ég hef aldrei meðhöndlað frosk með olíunni, hvernig ég lít á það
er meiri olía og því hraðar, því betra.Ég myndi líka setja smá í matinn hennar.Versta tilvikið er að
greyið froskurinn verður grýttur.Mikið mál.Bestu kveðjur, JB

„Ég átti  vinkonu sem var með hund með gláku og gerði  „tilraun“ hann gaf hundinum sínum
kannabis í viku og lét athuga augnþrýstinginn á henni...dýralæknirinn sagði að hann hefði aldrei
séð þrýstinginn minnka svo hratt ...þá gerði hann það... ég gaf henni ekkert í viku og tók hana
inn...dýralæknirinn spurði síðan hvað hann væri að gera vegna þess að þrýstingurinn var svo
mikill að það skemmdi í raun sjónina...þegar hann svaraði dýralækninum varðandi „tilraunina“
sína, hvatti dýralæknirinn hann til að halda áfram með kannabismeðferðirnar!!!!!“ Garrett

„Ég hef oft gefið gamla hundinum mínum kannabis.Það hjálpaði gríðarlega við sársauka og létti
síðustu daga hennar.Daginn sem ég lét setja hana frá mér gaf ég henni steikina til að sleppa
henni til  að drekka í sig sólina með nokkrum kannabisblómuðum hundanammi.Hún naut sín
síðasta tíma með mér og var í friði þegar tíminn kom.“ Samantha

„Ég og dýrin mín höfum verið að berjast við einhverja óþekkta pöddu, hræðileg sár, kannabis til
bjargar.Þó að gæludýrin mín séu steinuð eins og steinstytta, þá eru þau að verða betri eins og
ég.Hvað sem þetta er er hræðilegt, dýralæknar eða læknar hafa ekki getað komist að því.“ --
Betra  er  að  vera  grýttur  sem  steinstytta  en  kaldur  og  dauður.Það  er  allt  sem  ég  veit,
JoAnn.hehe, JB

„Ég veitti olíum aldrei mikla athygli.Svo prófaði ég veig ...holy fokking moly ...Ég gef hundinum
mínum það, hún er svona 12 ára og það hjálpar henni virkilega að hún borðar hún leikur sér og
hún  er  eins  og sitt  gamla  sjálf.Prófaði  glúkósamín  en  það  snertir  ekki  einu  sinni  sársauka
hennar...Ég hugsaði aldrei um að gefa hundinum mínum það fyrr en ég sá að aðrir hérna hefðu
gert það ...en já olía er æðisleg...takk allir ef hundurinn minn gæti þakkað þér er ég viss um að
hún myndi...friður.. .” Kary

„Ég læknaði Fretuna okkar af insúlínæxli sem skapaði briskrabbamein.Farðu í það tíst, 'loðna
fjölskyldan þín' þarfnast þín.Hér er Flower á meðan hún er meðhöndluð, hún er svolítið brjáluð
hérna og tilbúin fyrir rólegan svefn..!” Hempy

„Annar af tveimur hundum mínum er ekki lengur með flogaveiki vegna kannabisolíu. Charles

„Ég á Rottweiler og mér var sagt um jólin að hann væri með krabbamein í maga og það væri
ekkertþeir gætu gert og hann hefur max 2 mánuði til að lifa.Svo ég prófaði hann á olíu sem ég
bjó til sjálfur.Fékk hann skannaðan fyrir 2 vikum.Krabbamein er öll horfin." Ian
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„Ég gef það 13 ára gamalli rannsóknarstofu minni.Svo eltir hann bolta eins og hann væri 2.“
Stephanie

„Læknaði sortuæxli pitbullsins míns. Brandon

„Tók  rottweilerinn  minn  hjá  dýralækninum  eftir  2.  aðgerðina  hennar  til  að  „fá  restina  af
krabbameininu sem við gátum ekki fengið í  fyrsta skiptið.“  Ég er búin að gefa henni RSO í
mánuð,  auk  þess  að nudda  kannabisbalsami  á  skurðsvæðið.Gettu  hvað?Skurðlæknirinn  sá
„EKKI SJÁNLEGT KRABBAMBAND“.Verður að bíða eftir  niðurstöðum rannsóknar til  að vera
viss, en ég myndi segja að ég eigi mitt eigið 100 punda kraftaverk.“ Jóni

„Köttur frænda míns var með kattaform af Parkinsonsveiki.Weed var um það bil það eina sem
róaði hann og stöðvaði krampana og lengti og bætti líf hans örugglega.Langt frá því að vera
orsök dauða hans eða vera eitrað fyrir hann!Tilviljun, frænka mín var að nota það á þeim tíma til
að halda flogaveiki sinni í skefjum!Árangursrík lyf fyrir menn og dýr!“ Enñio

„Byrjaðu með mjög lítið magn af osti eða kjöti hvað sem þeir borða það á!Rottan mín er 100 lbs
og hálft hrísgrjónakorn er nóg!Heilt hrísgrjónastærð lætur hann sitja og slefa í 4-6 klukkustundir.“
Greg

„Hundurinn minn borðaði mánaðarvirði af geimkökum án skaðlegra áhrifa, nema mjög langan
svefn. Ned

„Svo satt.Einn af okkar ástkæru fjórfættu fjölskyldumeðlimum var með húðæxli í góð fimm ár rétt
fyrir neðan olnboga.Sem stækkaði með hverju árinu.Þegar hún varð 11 ára. gömul fór hún að
sýna merki um mjaðmarveiki.Frekar en að dæla henni fullri af verkjalyfjum sem gætu eyðilagt
lifur  og nýru.Við byrjuðum að stökkva re-vape buds í  matinn hennar  eða sem meðlæti.Hún
elskaði  bragðið  af  létt  ristuðum blómum.Þá  fór  hún  að  vera  virkari.Eftir  nokkur  ár  að  hafa
meðhöndlað hana af trúarbrögðum með endursoðnu kannabisefni fór æxlið á olnboganum að
minnka í  aðeins  lausa húð.Hún lifði  til  að  verða 14  ára.Hún brást  aldrei  að  horfa  á  okkur
ástríkum augum.Þangað til hún gat ekki lengur verið hundur sem gat hlaupið og hoppað.Þannig
að við tókum erfiðustu ákvörðunina að binda enda á þjáningar hennar í gegnum vingjarnlegan
og ástríkan fjölskyldudýralækni sem við höfum unnið með í meira en áratug.Nokkrum dögum
fyrir jól komu dýralæknirinn og konan hans heim til okkar á leiðinni heim til að aðstoða okkur við
umskipti hennar.*tár* Allt í allt er kannabis lækning við mörgum þjáningum.Hún varð gömul til
hárrar elli vegna ástar okkar og ást okkar á sönnu sakramenti.... CANNNABIS.

„Já, ég veit það, hundurinn minn dó í lok apríl og það síðasta sem við gerðum saman reykti ég
gras með honum og hann var loksins orðinn sár.Hann fór rólegur að sofa." Morganna

"Gott að vita.Heldurðu að það myndi virka fyrir gæludýr líka, á mænu? Brenda

"Áttu mannlegt gæludýr?" Colin

„Hvar get ég fengið eitt af þessum mannlegu gæludýrum?Þær hljóma forvitnilegar.Mig langar að
þjálfa mína í garðvinnuna.Eru þeir nógu klárir til að gera það, heldurðu? Sasha

„Já, það virkar líka á gæludýr manna.Takk fyrir þetta - það fékk mig til að hlæja.“ JB

„Ég notaði pottknappa (lítið magn) á kanínuna mína með vexti yfir annað augað.Vöxturinn hvarf
og  hún  hélt  sjón  sinni.Aðeins  mánaðar  meðferð  og  hún  var  öll  á  hreinu.(Dýralæknir  undir
eftirliti).Núna á ég frábæran danska sem er með heilavandamál og flog.Ég reyki fyrir lúpus mína
(engin læknishandrit, bara marijúana og Dr. veit) og Daninn mikli sefur í sófanum við hliðina á
mér.Með flogalyfin og að vera á mínu heimili (ég ættleiddi hana fyrir 6 vikum) við hliðina á mér
þegar ég geri hún hefur ekki fengið krampa í 5 1/2 viku og hún er að þyngjast, gengur betur og
er bara rólegri .Ég bætti líka kókosolíu, 2 msk á dag, við rútínuna hennar og hún er að sýna
einstakar framfarir í hreyfigetu og veikindum.“ Misty
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„Níu ára hnefaleikakonan mín var með æxli á bakinu á stærð við „skytta“ marmara...ekki alveg
eins stór og borðtennisbolti.Ég byrjaði á henni á RSO til inntöku 3x dag.Hún þoldi skammtana
vel og æxlið vann sig að lokum út úr húðinni og skildi eftir sig gat.Áframhaldandi meðferð með
RSO og  sýklalyfjum þar  til  það  lokaði  alveg.Hún er  eins  og  ný  með ekkert  æxli  og  engar
aukaverkanir.Doberman minn þolir hins vegar ekki RSO mjög vel og þarf að taka verulega minni
skammta.En hann hefur líka fengið lækningu af því." Karen

„Ég var vanur að lækna gamla hundinn minn með því að blása reyk í eyrað á honum.Hann
elskaði það og hagaði sér eins og hvolpur frekar en 21 árs hundurinn (mannár) með slæmar
mjaðmir og liðagigt.“ Gína

„Hemp olía bjargaði þýska fjárhundinum mínum þegar hún greindist með krabbamein í milta,
hún er núna 9 ára og í sjúkdómshléi og gengur vel.“ Páll

„6 ára karlinn minn fékk alvarlega liðagigt.Það tók 3 vikur að koma honum í gang aftur.Ég gef 3
hundum mínum forvarnarskammt tvisvar í viku...Ég er aldrei með dýralæknisreikning...Ég sé þá
í  hámarki  á  hverjum degi...Kannabisolía er  nauðsynlegur  hluti  af  mataræði  okkar  hvað mig
varðar...Ég er hrifin af þessari plöntu...allan tímann...“ Sparky

Niðurstaða 

«Jindrich Bayer: ÞÚ GETUR EKKI rekið hagkerfi á skynsamlegan hátt ÁN hampi.

Rick Simpson: Það er rétt!

JB:Það er einfaldlega ekki hægt að gera það.

Einfalt dæmi... Ef við höldum okkur við læknisfræði.Tékkland eyðir um milljarði dollara eingöngu
í sykursjúka.Það eru 800.000 af þeim!

[Nú, ávarpar JB JAKA – tónlistarmann, kannabis aktívista, SYKJASIKA – sem situr eftir Rick og
hann…]

Þú  veist  sjálfur  hvað  olían  gerir  við  sykursýki.EF  ÞÚ  MÆTIR  BORÐA 4  GÖMM  Á  DAG
ÞURFAÐU ÞÚ ALLS EKKI ÞURFA INSÚLININ.

Og við erum að eyða milljarði dollara á hverju ári...og peningarnir fara frá Tékklandi og fara
eitthvað...Og kemur aldrei aftur!

[Hlær í vantrú…]

Og  það  er  bara  sykursýki!Bættu  síðan  við  eldsneyti,  eins  og  Rick  sagði...  Ok  [ég  gef
þér...kannski...], ekki allir bílar, ekki allt… En ef 50%… Ef [bara] allar dráttarvélar keyrðu á því
[HAMPELSNIÐ]… Hvers vegna ekki???

Svo lækkar verð á mat, rökrétt...Vegna þess að þegar þú þarft ekki að borga 1, 2, 3 evrur fyrir
lítra  af  bensíni  til  að  eldsneyta  vörubíl/dráttarvél...  Þá,  rökrétt,  getur  maturinn  verið  ódýrari.
Og fólk á ekki peninga...

Ríkið ætti að sjá til þess að fólkið borði og lifir af.Ekki það að þeir deyja út...

RS:Og ekki nóg með það, heldur eiga bændur rétt á að rækta þessa ræktun til að hjálpa til við
að viðhalda tilveru sinni.Í gegnum tíðina var það vitað að þessi planta var notuð sem dásamlegt
fóður  fyrir  búfé,  eftir  að  þeir  taka  hampfræolíuna  úr  fræjunum eru  þessar  frækökur  gefnar
dýrunum.Það er eitt besta dýrafóður á jörðinni!Þannig að þetta myndi ekki aðeins veita þeim lyf
til að meðhöndla búfé sitt, heldur myndi það einnig veita þeim fæðu fyrir búfé sitt.

Og það er eins og Jindrich sagði...Fyrir hvaða land sem er, að reyna að reka hagkerfi án þess
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að nota hampi... Eða fyrir hvaða bónda sem er að reyna að stunda þá starfsgrein og fá ekki að
rækta hampi,væri bara æfing í tilgangsleysi'!Bændur þurfa rétt til að rækta þessa plöntu.Og allir
ættu að hafa sama rétt til að sjá um eigin kröfur.Við þurfum öll að hafa þetta frelsi...

JB:Hvort  myndir  þú  frekar  borða  kjöt  af  dýrum  sem  fengu  óhollan  mat  og  sprautað  með
sýklalyfjum, eða viltu frekar borða kjöt af dýrum sem fengu hampi og þyrfti alls ekki sýklalyfja?

Myndirðu frekar borða kjúkling sem er fóðraður með hampfræjum og er hollur - þjáist ekki af
öllum þessum slæmu aðstæðum - eða myndirðu frekar borða iðnaðarvöruna?Hvort myndir þú
frekar borða karpa eða [þ.e.] fisk – sem verður ríkur af Omega-3, 6, 9 vegna þess að hann
nærist  af  hampfræinu – eða viltu frekar borða fisk sem nærist  af  möluðum laufblöðum eða
dauðum dýrum?Svo einfalt er það... EFNAHAGSHAFA... Þú borgar of mikið og peningarnir fara
úr landi.Þú vilt fá peningana hérna.OG HVAÐ ER BEST - ÞEGAR ÞÚ ÞARFT EKKI AÐ eyða
peningunum...[þá]  ÞARFT  ÞÚ  EKKI  AÐ  Græða  peningana...“
(fráKannabisyfirlýsingheimildarmynd,fáanleg á Youtube)

„Leyfðu  mér  að  draga  saman  flest  það  sem  er  að  gerast  í  kringum  Rick  Simpson
Oil.Leiðbeiningarnar segja fólki að A, B, C og D.Fólk les þær og spyr - ef ég geri ekki A, virka þá
B, C og D enn?Ef ég geri ekki B, virka þá A, C og D enn?Ef ég geri ekki C, munu A, B og D
virka?Hvað ef ég geri ekki D, munu A, B og C samt virka?Og hvað ef ég geri A, B, C og D
öðruvísi, mun það samt framleiða raunverulegan hlut?

Almennt  svar  er:  nei,  það  mun  ekki  gera  það.Ef  þú  vilt  framleiða  RSO  skaltu  fylgja
leiðbeiningunumí Cure for Cancer: Rick Simpson Protocolrafbók að stafni.Ef þú vilt framleiða
eitthvað annað skaltu  fylgja  öðrum leiðbeiningum.En vinsamlegast  berðu okkur  ekki  ábyrgð
þegar þú framleiðir  aðra tegund af  olíu og meðferðin mistekst  og endar með óþarfa dauða
sjúklings.

Ef þú gerir A, B, C og D mun olían virka sem best, þess vegna eru leiðbeiningarnar þar.Ef þú
gerir það ekki gæti það ekki virkað.Svo einfalt er það, er það ekki?Hvað myndir þú persónulega
vilja fá ef þú þyrftir lyfið?Eitthvað sem hefur reynst virka svo vel, eða eitthvað annað sem hefur
óþekkta læknisfræðilega eiginleika, bara svo að hver sem framleiðir olíuna gæti sannað eða
afsannað tilgátu sína eða „aðferð“?“ JB
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